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 (सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री.लिक्रम काळे ) 

 

पृ.शी. : राज्याच्या विकासात विर्ााण झालेला प्रादवेिक असर्तोल. 

मु.शी.: राज्याच्या विकासात विर्ााण झालेला प्रादवेिक असर्तोल

  या विषयासंबंधी सिाश्री प्रिीण दरेकर, विजय ऊर्ा  भाई     

  विरकर, प्रसाद लाड, डॉ.पररणय रु्के, सिाश्री चदं्रिेखर 

 बाििकुळे, सरेुि धस, सदाविि खोत, िोवपचंद पडळकर, 

 वििायक र्ेटे, डॉ.रणवजत पाटील सिाश्री प्रविण पोटे पाटील, 

 र्हादिे जािकर, रणवजतवसंह र्ोवहते-पाटील, अॅड.विरंजि 

 डािखरे, अॅड. विलय िाईक सिाश्री चंदभुाई पटेल, प्रिीण 

 दटके, रर्ेिदादा पाटील, िािोराि िाणार, राजहसं वसंह, 

 रार्दास आबंटकर, रर्ेि कराड, अर्रीिभाई पटेल, रार्राि 

 पाटील, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि    

     (प्रस्ताव पनु्हा प्रस्ततु झाला ) 

 

 तालिका सभापती : आता म.सव.प.सनयम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावाविील 

चचेस सरुुवात होईल. सन्माननीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड ह ेऑिलेि आहते. तयाांनी 

आपल्या भाषणास सरुुवात किावी तसेच थोडक्यात भाषण आटोपते घ्यावे. कािण 

आपणास मांत्री महोदयाांच्या उत्तिासह या प्रस्तावाविील चचाा सकाळी ११.४५ पयंत 

पणूा किायची आह.े  

 श्री.प्रसाद लाड : सभापती र्होदय, आमच्या पक्षातीलकडील अजनू १५-१६ 

सदस्याांना या प्रस्तािािर बोलायचे आह.े 

 तालिका सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड आपण भाषणास 

सरुुवात किावी.   
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 श्री.अवजत पिार : सभापती र्होदय, एखाद्या प्रस्तावावि सकती सदवस चचाा  

किायची याबाबत काही तिी सनणाय घ्यावा लागेल. आता सन्र्ाििीय सदस्य 

श्री.प्रसाद लाड यांचे भाषण झाल्यािर उत्तरास सरुुिात करु द्यािी. दोि दोि वदिस 

र्क्त् एकच बाज ूसर्ोर येत आह.े  

 तालिका सभापती : ठीक आह,े सन्र्ाििीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड यांिी 

भाषणास सरुुिात करािी. 

 श्री.सरेुि धस : सभापती र्होदय,  आम्ही पवहल्या वदिसापासिू सभािहृात 

उपसस्थत आहोत. र्ाििीय विरोधी पक्ष िेते ि सन्र्ाििीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड 

यांचेवििाय आर्च्या पक्षाच्या ितीिे कोणीही बोललेले िाही. आपण िळे कर्ी करा 

पण आम्हाला बोल ूद्यावे.  

 तालिका सभापती : या प्रस्तािािर आतापयात ३ तास २२ वर्विटे चचाा 

झाली आह ेसन्र्ाििीय सदस्य श्री.अर्ोल वर्टकरी, श्री.अविकेत तटकरे, श्री.प्रिीण 

दरेकर, डॉ.रणवजत पाटील, श्री.वकिोर दराडे ह ेबोलले आह.े सन्र्ाििीय सदस्य 

श्री.प्रसाद लाड ऑिलेि आहते. तयाांनी भाषणास सरुुिात करािी. उपर्खु्यर्ंत्री 

र्होदय उत्तर दणे्यासाठी येथे बसलेले आहते. आपले कार्काज पणूा होईल. आपण 

बोलण्यास सरुुिात करािी. 

 श्री.सरेुि धस : सभापती र्होदय, सभािहृाचे रेकॉडा काढािे ि चेअरिरुि उप 

सभापती र्होदयांिी काय विदिे वदलेले आहते ते पहािे. आम्ही पवहल्या 

वदिसापासिू सभािहृात किाला बसलो आहोत.  

 श्री.प्रसाद लाड : सभापती र्होदय, वियर् २६० प्रस्तािािर बोलत असतािा 

राज्यात विर्ााण झालेल्या प्रादवेिक असर्तोलाबाबत बोलत असतािा वििेष करुि 

कोकण या विषयािर बोलणार आह.े कोकणाला िंदिििापासिू पोरके करण्याचे कार् 

र्हाविकास आघाडी सरकारिे केले आह.े कोकणाला परूर्कु्त ि करण्याचे पाप या 

सरकारिे केले आह,े कोकणाला विकासापासिू दरू िेण्याचे कार् या सरकारिे केले 

आह.े  
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श्री.प्रसाद लाड....... 

 सभापती र्होदय, र्ुंबई िोिा र्हार्ािााबाबत प्रतयेक िेळेला कें द्र सरकारकडे 

बोट दाखविले जाते. उपर्खु्यर्ंत्री र्होदय सभािहृात उपवस्थत आहते, त ेदखेील 

र्ान्य करतील की, कें द्रीय र्तं्री श्री.वितीि िडकरी यांची कार्ाची पध्दत किी आह.े 

एिएचआयच्या र्ाध्यर्ातिू राज्यात रस्तयांचे जाळे पसरले आह ेतयात तयांची भवूर्का 

वकती स्पष्ट ि चांिली आह.े परंत ु राजय सरकारिे ज्या पध्दतीिे र्ुंबई िोिा 

र्हार्ािााकरीता र्दत करायला हिी ती र्दत साततयािे होत िाही. परिरुार् घाटाचा 

विषय, दिेस्थाि ि िािांर्धील विषय आहते. कारण कोकणातील बऱ्याच जर्ीि 

दिेस्थाि ि िािातील लोकांच्या िादार्ध्य ेअडकल्या आहते. सरकारिे यात स्ित: 

लक्ष घालािे. खासदार श्री.सिुील तटकरे ह ेया सभािहृाचे सदस्य होते, राज्याचे र्ंत्री 

होते. आता ते खासदार आह.े तयांिी याकडे लक्ष घातले तर र्ुबंई िोिा र्हार्ािा जो 

रायिड ि रतिाविरी वजल्हयातील काही भािात अडकलेला आह.े या रस्तयाकरीता 

कें द्र सरकार विधी दणेार आह ेपण राज्य सरकारच ेपाठबळ वर्ळाले तर संयकु्त् पाठबळ 

वर्ळाले तर तो विवित पणूा होईल. 

सभापती र्होदय, र्ी रतिाविरी वजल्हयातील काही विषय प्रार्खु्यािे 

उपर्खु्यर्ंत्री र्होदयांसर्ोर आणणार आह.े पण सर्ोरच्या बाकािरुि आम्हाला 

विषय र्ांडायला दणेार िसाल तर र्ी खाली बसतो.  

तालिका सभापती : या प्रस्तािािर ३ तास २२ वर्विटे चचाा झालेली आह े

असे र्ी सभािहृाला सांि ूइवच्ितो. 

श्री.प्रसाद लाड : सभापती र्होदय, िणपतीपळेु विकास आराखडयास र्ाजी 

र्खु्यर्ंत्री श्री.दिेेंद्र र्डणिीस यांच्या काळात तवे्हाचे अथार्ंत्री श्री.सधुीर र्िुिंटीिार 

यांिी १०२ कोटीचा विधी वदला होता. परंत ुर्ी रतिाविरी वजल्हयातील असल्यािे 

साततयािे विद्यर्ाि पालकर्ंत्री श्री.उदय सार्ंत यांचेिी साततयािे चचाा करीत असतो. 

वजल्हावधकारी यांिा िळेोिेळी पत्रही वदलेली आहते. परंत ु िणपतीपळेु विकास 

आराखडा तेव्हाच्या सरकारिे बििला होता तयार्ध्ये बदल केला िेला. र्ी 

उपर्खु्यर्ंत्री र्होदयांचे अवभिंदि करतो की, आपण अवधक १० कोटीचा विधी  
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श्री.प्रसाद लाड ........... 

तयात वदलेला आह.े पण साडेतीि िषा उलटले तरी िणपतीपळेु विकास आराखडा 

पणूा होऊ िकला िाही. िणपतीपळेु येथे राज्यातिू ि दिेातिू िणपतीबाप्पाचे दिाि 

घेण्यासाठी भाविक येत असतात.  

सभापती र्होदय, प्रादवेिक िळ पाणी योजिेबाबत बोलायचे झाले तर ५८ 

कोटी रुपयांची प्रादवेिक िळ पाणी योजिा रतिाविरी िहरासाठी वदली िेली पण 

तयापैकी वकती पणूा झाली ि आज िहरात वकती लोकांिा पाणी वर्ळते ि वकती 

कोटीचा भ्रष्टाचार झाला ह ेयेथे सांिण्याची िरज िाही, परंत ुयार्ध्य ेसरकारिे लक्ष 

घातले पावहजे. रतिाविरी िहर आज विकासाकडे चालले आह,े तेथे प्रचंड प्रर्ाणात 

उद्योि येत आहते. तयाबाबत दखेील सरकारिे लक्ष घातले पावहज,े रतिाविरी 

ििरपावलकेची हद्द िाढविण्याचा प्रस्ताि आह,े उपर्खु्यर्ंत्री र्होदयांिा र्ी वििंती 

करतो की, हद्द िाढििू ह ेिहर र्ोठे केले तर विवितपणे तयाचा र्ायदा होईल. 

चकुीच्या पध्दतीिे िाळू उतखििचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंवबत आह.े याबाबत 

वियर्ािली केली तर कोकणातील िाळू उतखििाचा अिवधकृत व्यिसाय बंद होईल, 

विवितपण ेतयातिू काही लोकांिा रोजिार वर्ळेल. कोस्टल रोडचे ििीि भतू सरकारिे 

पढेु आणले आह.े र्ला िाटते की, कोस्टल रोडच्या अिोदर र्ुंबई िोिा हायिे पणूा 

केला तर विवितपणे तयाला र्ायदा होईल.  

सभापती र्होदय, वचपळूणाबाबत सभािहृातील बहुतेक सदस्यांिी सांवितले 

आह.े २००० िषाापिूी िसलेले ह ेिहर असिू येथे बेर्ार् थंडी, जोरदार पाऊस ि 

जोरदार िरर्ी असते. र्ािील तीि पािसाळयात ह ेिहर साततयािे पणूात: बडूुि जाते. 

आर्ची वििंती आह े की, िविष्टी िदीचा िाळ काढूि पाणी वर्रविण्याची ि 

र्राठिाडयाला िेण्याची पॉिरग्रीड योजिेबाबत राज्यातील पाणी ि धरणे या 

विषयािर साततयािे प्रचडं कार् उपर्खु्यर्ंत्री र्होदयांिी केलेले आह.े र्ाझी तयांिा 

वििंती आह ेकी, कोयिेतिू िीज विवर्ाती केल्यािंतर जे पाणी खाली उतरते, तयातील 

क्षार कर्ी झाले असले तरी, ते वपता येत िसले तरी रतिाविरी वकंिा लोटे 

एर्आयडीसीला परुविले जािे. कोकण ि रतिाविरी वजल्हयात प्रचडं पाऊस होऊिही   
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श्री.प्रसाद लाड ......... 

पाणीटंचाईच्या िेळी पाणी वर्ळत िाही. म्हणज ेतयातिू कोकणातील िािकऱ्यांिा 

वपण्यास पाणी वर्ळेल. घिकचरा प्रकल्पासाठी ३० कोटीिरुि ४० कोटी रुपयांचा 

विधी करण्यात यािा जणेेकरुि वजल्हयातील कचरा व्यिस्थापि िीट राहील. लोटे 

एर्आयडीसी पररसरात साततयािे आि लाििू जळण्याचे प्रकार िाढत आहते. 

साततयािे ऑडीट केले तर बरे राहील. पेडे परिरुार्, र्ुंबई िोिा र्हार्ािााबद्दल तसचे 

अजूाि िदीबाबत र्ी आताच आपणास बोललो आह.े  

सभापती र्होदय, वसंधदुिुाचे काही प्रश्न र्ी र्ाििीय उपर्खु्यर्ंत्री र्होदयांच्या 

विदिािास आणणार आह.े िैभििाडी ग्रार्ीण रुग्णालयात िट अ ते िट ड संििाातील 

२५ पद ेआहते. आतापयात १२ पद ेभरली िलेी. उरलेली १२ पद ेभरली तर विवितपण े

ग्रार्ीण रुग्णालयात कोरोिा काळात चांिली सेिा वर्ळू िकेल. दिेिडर्ध्य े

आिंदिाडी येथे अतयाधवुिक ससुज्ज र्तस््व्यिसाय बंदर उभारण्याच्या प्रकल्पाचा 

सर्ािेि पंचािावषाक योजिेत करुि िासिािे पणूा केला तर विवितपणे दिेिड 

तालकु्याला र्तस्यव्यिसायाला र्ोठी भरारी वर्ळेल. ७०० वकलोर्ीटर लांबीच्या 

कोकण सर्दु्रवकिाऱ्यािरील ि पररसरातील र्वच्िर्ारांिा न्याय वर्ळेल ही र्ाझी 

र्ािणी आह.े  

सभापती र्होदय, दिेिड, वसंधदुिुा, रतिाविरी येथील आंबा ि काज ू

उतपादिासाठी सरकारिे व्हदेर स्टेिन्स उभी केली आहते, या र्ाध्यर्ातिू िकुसाि 

भरपाई वदली जाते, पण ही स्टेिन्स चालत िाहीत. तयार्ळेु िेतकरी ि र्ळ 

बािायतदारांिा िकुसाि भरपाई वर्ळत िाही, यार्ळेु कोकणातील र्ाणसू तसाच 

राहतो. विसिा ि तोके्त चक्रीिादळात आपण पावहले असेल, आपण ि र्खु्यर्ंत्री 

र्होदय तेथे िेले होते. पण आजही तिीच पररवस्थती तथेे आह.े दिेिड कोटााची ििीि 

इर्ारत र्ंजरू झालेली आह े पण अजिूपयात तयाचे कार् झालेले िाही. िड 

संिधािार्ध्ये विजयदिुा, वसंधदुिुा वकल्ला असािा, आपण वसंधदुिुा वकल्लयाला विधी 

वदला आह,े परंत ुविजयदिुा वकल्ल्याची डािडुजी करण ेतेिढेच जरुरीचे आह.े  
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श्री.प्रसाद लाड ............ 

सजल्हापरिषदचेा जो सनधी शासनाकडे पित गलेेला आह,े तो जिी पनु्हा सजल्हयाला 

समळाला ति ससांधदुगूा सजल्हापरिषदमेध्ये चाांगले काम किता येईल. 

ग्रामीण भागातील िस्तयाांची दिुवस्था, पाटबांधािे सवभागाचे िखडलेले प्रकल्प, 

कोकण आपत्ती व्यवस्थापनाचे कायाक्रम, ससांधदुगूाामध्ये जाहीि झालेल्या सवा गोष्टी, 

कोकण वैधासनक सवकास महामांडळ आसद बाबी या कोकणाकरिता सनताांत गिज 

असलेल्या बाबी आहते.  माननीय उप मखु्यमांत्री महोदय, या प्रस्तावावि आपण स्वत: 

उत्ति दणेाि आहात. या समस्याांवि सनसितपणे आपण स्वत: शासन म्हणनू लक्ष द्यावे, 

अशी माझी सवनांती आह.े  

 सभापती महोदय,कृषी सधुािणा आसण मसच्िमािाांच्या बाबतीत बोलायच े

झाले ति कृषी सवषयासांदभाात कोकणात प्रचांड प्रमाणात भेदभाव केला जातो.  कोकण 

आसण इति सवभागाांतील शेतकऱयाांना वेगवेगळया प्रकािचा न्याय सदला जात आह.े 

एमएसपीच्या माध्यमातनू, आांबा खिेदी, काज ूखिेदी, बाांब ूउतपादक शेतकऱयाांच्या 

माध्यमातनू शासनाने  साततयाने मदत केली ति कोकणात सनसितपणे कृषी सधुािणा 

होऊ शकेल. यामळेु कोकणात दखेील कृषी उतपन्न वाढून तयातनू दखेील िोजगाि 

सनसमाती होऊ शकते. 

 सभापती महोदय, वीज-तोडणीचा प्रश्न सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि 

बावनकुळे याांनी साततयाने सभागहृात माांडलेला आह.े कोकणात दखेील सवजेची 

टांचाई कायम असते.  ग्रामीण भागात आठ तासाांच्या वि सवासामान्याांच्या घिामध्ये, 

शेतात, शेतकऱयाांच्या घिात वीज नसते.  यासांदभाात आवश्यक ते सनदशे शासनाने 

सदले ति सनसितपणे याचा दखेील फायदा होईल. 

 ( वेळ सांपल्याची बेल वाजसवण्यात येते.) 

 सभापती महोदय, मसच्िमािाांचा दखेील सवचाि यामध्ये किणे आवश्यक आह.े  

मुांबई ते कोकणापयंतच्या मसच्िमािाांकडे म्हणजे भसुमपतु्राांकडे अन्नपिुवठा किणािा 

घटक म्हणनू पासहले पासहजे. तयाांना दखेील शेतकिी म्हणनूच गणले पासहजे, ही माझी  
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श्री.प्रसाद लाड ....... 

शासनाला सवनांती आह.े शेतकऱयाांना शासनाने ३३००० कोटींची कजामाफी सदली.  

तयापैकी २३८८८ कोटी रुपयाांची सनयसमत कजाफेड २०,००,००० शेतकऱयाांना 

समळाली.  भ-ूसवकास बँकेकडून ३४,७७८ कजादािाांना ९६४ कोटी रुपयाांचे कजा माफ 

केले.  माझी शासनाकडून अशी अपेक्षा आह े की, मुांबई आसण कोकणातील 

मसच्िमािाांचे एनसीडीसी अांतगात ४५०-५०० कोटी रुपयाांचे जे मसच्िमािाांचे कजा 

आह,े ते शासन माफ किेल. मसच्िमािाांच्या सडझेलचा पितावा जो दोन-दोन वष े

समळालेला नाही. तो पितावा शासनाने मसच्िमािाांना द्यावा. जाळया बाांधण्याकरिता 

लागणािा सनधी शासनाने मसच्िमािाांना द्यावा.  बोटी बाांधण्याकरिता लागणािा सनधी 

दखेील मसच्िमािाांना शासनाने द्यावा. मुांबईसह कोकणातील भसुमपतू्राांना न्याय द्यावा, 

अशी सवनांती करुन मी बोलण्याची सांधी सदली तयाबद्दल मी आभाि मानतो.  

----------------------------- 
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 श्री.सिेुश धस (उस्मानाबाद-बीड-लातिू स्था.प्रा.सांस्था): सभापती महोदय, 

माननीय सविोधी पक्ष नेते याांनी सनयम २६० अन्वय े माांडलेल्या प्रस्तावावि 

बोलण्याकरिता मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, मी माननीय सहकाि मांत्रीमहोदयाांना सवनांती किणाि आह.े  

िाज्यामध्ये आसण सवशषेत: मिाठवाडयात मोठया प्रमाणात असतरिक्त ऊस आह.े 

बीड, लातिू, उस्मानाबाद या सजल्हयातील असतरिक्त ऊसाचे सनयोजन होण्याची 

आवश्यकता आह.े  कालच उसिा, ता.वडवली येथे सचांचकि आडनावाचे जे शेतकिी 

आहते. तयाांचा जवळ जवळ १५ एकि ऊस जळून गेला. २००-२५० एकि ऊस 

जळणाि होता, तो लोकाांनी वाचसवला. पिांत ु सद्य:सस्थतीत काही शेतकऱयाांकडून 

१४०० रुपये....आता....डायिेक्ट...."१४०० रुपयात आम्हाला ऊस द्या, आम्ही 

कुठेतिी नेऊन सोडतो," येथपयंतची परिसस्थती ओढवलेली आह.े साखि कािखाने 

पिस्पि बांद होऊ दऊे नयेत, िाज्य शासनाने तयावि लक्ष कें सद्रत किावे.  ज्या भागात 

साखि कािखानदािी पणूापणे बांद आह,े जेथील साखि कािखाने अवसायनात 

सनघालेले आहते, अशा भागातील शेतकऱयाचा ऊस जेथे साखि कािखाने चाल ू 

आहते, तेथील लोकाांनी तो ऊस उचलावा, अशी माझी सवनांती आह.े  

 दसुिे असे आह ेकी, इथेनॉलची पॉसलसी आल्यामळेु साखि कािखाने चाांगले 

चाल ूआहते, असे वाटत आह.े  काही काही शेतकिी ति आपल्या शेतात टॅ्रक्टि 

घालत आहते. १६-१८ मसहन्याांचा ऊस मोडून टाकत आह,े असे दखेील फेसबकु..... 

मोडलय ना ! आपल्याला उदाहिणासकट मासहती दतेो. एवढी सचड या बाबत 

लोकाांच्या मनात येत आह.े  

 (सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

 सभापती महोदय, कृष्णा-मिाठवाडयाच्या २३.६६ टीएमसी पाण्यापैकी 

प्रतयक्ष ७ टीएमसी पाणी आम्हाला सदलेले आह.े याबाबतचा सनणाय लवकिात 

लवकि व्हावा, यामध्ये उस्मानाबाद आसण बीड ह ेदोन सजल्ह ेया सठकाणी येतात. 

काांदा उतपादक शेतऱयाांच्या बाबतीत काहीतिी सनणाय घेण्याची आवश्यकत आह.े 

चौदा सदवसाांमध्ये १८ रुपयाांनी दि कमी आलेले आहते.  
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श्री.सिेुश धस...... 

स्टोिेज आसण काांदा चाळीच्या बाबत चाांगल्या प्रकािचे सनणाय शासनाकडून अपेसक्षत 

आहते.  एका सजल्हयातनू दसुऱया सजल्हयात जे लाईट्स जातात, ते पिेुशा दाबाने न 

गेल्यामळेु, पिेुशा दाबाने लाईट न समळाल्यामळेु लोणी सजल्हापरिषद गट आसण 

दौला-वडगाव या दोन पॉकेट् सचे मोठया प्रमाणावि नकुसान झालेले आह.े  वीज 

खातयाचे मांत्री सभागहृात आता उपसस्थत नाहीत. पिांत ुमाननीय उप मखु्यमांत्री याांना 

मी सवनांती कितो की, १३२ के.व्ही.च्या सब- स्टेशनला जागा न समळाल्यामळेु ८-८ 

वषे तयाची कामे चाल ू होत नाही, अशा प्रकािची याबाबत येथे सस्थती आह.े 

याबाबतचे काम लवकिात लवकि सरुु व्हावे, अशी मी अपेक्षा कितो.  

 सभापती महोदय, सहकाि मध्ये काहीतिी नासवन्य आणले पासहजे. पाच-पाच 

तालकु्यामध्ये एक याप्रमाणे काम चाल ूआह,े इतकी वाईट परिसस्थती सहकािाची होत 

चालली आह.े  नवीन सहकािात पढुच्या सपढीला काहीतिी सांधी समळेल, अशी मी 

अपेक्षा कितो. ससुशसक्षत बेकािाांची सहकािी सांस्था असे काहीतिी...नवीन िसजस्टे्रशन 

यामध्ये होतच नाही. आम्ही केवळ सहकािावि बोलतो.  पिांत ु नवीन कोणतया 

सहकािी सांस्थेची िसजस्टे्रशन होत आह,े याबाबत तपासणी किण्याची आवश्यकता 

आह.े  या सवा बाबींकडे शासनाने लक्ष द्यावे, अशी मी सवनांती कितो.  एवढे बोलनू 

मी माझे दोन शब्द पणूा कितो. 

 उप सभापती : आता आपण जिा सािाांशानेच बोलावे. कािण की, 

अथासांकल्पीय सत्राचे शेवटचे दोन सदवस बाकी आहते.  साडे दहा वाजता उत्तिाला 

सरुुवात होईल. 

 आता सन्माननीय सदस्या डॉ.मसनषा कायांद े आपल्या भाषणास सरुुवात 

कितील.  

(सविोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य जागवेि उभे िाहून एकसत्रतपणे बोलण्याचा 

प्रयतन कित असतात.) 
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 डॉ.मसनषा कायांद े: सभापती महोदया, आमच्याकडचे अजनू कोणीच बोलले 

नाही.  

 डॉ.परिणय फुके (माईक बांद): सभापती महोदया, आम्हाला साांसगतले गेले होत े

की, सतसिा आसण चौथा नांबि आमचा आह.े आम्ही तीन सदवसाांपासनू या प्रस्तावावि 

बोलण्यकारिता सकाळी सभागहृामध्ये सनयसमतपणे येत आहात.   

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्याांना बोल ू द्यावे, या बाजचूे अनेक 

सन्माननीय सदस्य बोललेले आहते. 

 (सविोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य जागवेि उभे िाहून एकसत्रतपणे बोलण्याचा 

प्रयतन कित असतात.) 

 श्री.जयांत प्र.पाटील : सभापती महोदया, कामकाजाची एक पध्दत असत े

आसण पध्दतीपेक्षाही सनयम महत्त्वाचे आहते. सनयमाचे एक पसु्तक असते. ससचव 

महोदयाांनी याबाबत मागादशान केले पासहजे. चचाा साधािणत: अडीच तासाची असत.े 

तयापैकी सनम्मा वेळ सविोधी पक्ष आसण सनम्मा वेळ सत्ता पक्षाला समळतो. या 

प्रस्तावाविील उत्तिाकरिता २५ टक्के वेळ िाखीव असतो. पिांत ुयाप्रमाणे सभागहृात 

कधी चचाा होतच नाही. आम्हाला प्रस्तावाविील चचेकरिता अपेसक्षत उत्ति समळतच 

नाही. .....अडथळा......माझे बोलणे तिी पणूा होऊ द्या......अडथळा....आमच्यावि 

दखेील अन्याय होत आह.े  

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.जयांत. प्र.पाटील याांचे म्हणणे पणूा ऐकून 

घ्यावे. आपण सवांनी शाांतपणे खाली बसावे.  सवा जण एकदम बोलले ति सवांचा 

चचचेा वेळ वाया जाईल.  याबाबत आपण माननीय सभापती महोदयाांना सवचारुन 

घ्यावे. 

 डॉ.िणसजत पाटील (माईक बांद ): सभापती महोदया, सत्ता पक्षाकडून तीन 

सदस्य आसण सविोधी पक्षाकडून केवळ एक सदस्य अशा प्रकािे बोलण्याकरिता सांधी 

सदली जात आह,े ह ेयोग्य नाही.  

 (सविोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य जागेवि उभे िाहून एकसत्रतपण े

बोलण्याचा प्रयतन कित असतात.)                     यानांति श्री.सोनावणे...... 
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  ( दोन्ही बाजचूे सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयतन किीत असतात. ) 

 उप सभापती : मी सनयम काय आह े आसण वेळ सकती होता तो वाचनू 

दाखसवणाि आह.े सविोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्याांनी शाांत बसावे. सविोधी 

पक्षातील सन्माननीय सदस्याांनी पध्दत काय आह ेती मला सशकव ूनये. मी उपलब्ध 

वेळ सकती आह ेते वाचनू दाखसवत आह.े  सन्माननीय सदस्य श्री. जयांत प्र. पाटील 

याांना साांग ू इसच्िते की, ह े मी यापवूी सभागहृात वाचनू दाखसवले होते. तयावेळी 

आपण सभागहृात उपसस्थत होता. सशवसेनेला २५ समसनटाांचा वेळ असनू, तयाांच्या 

पक्षातील एकाही सन्माननीय सदस्याांनी भाषण केले नाही. िाष्ट्रवादी काँगसे पक्षाला 

१८ समसनटाांचा वेळ असनू,.... ते १८ समसनटे बोलले आहते काय ? ते केवळ ४ 

समसनटेच बोलले आहते.  भाितीय िाष्ट्रीय काँग्रेस... मी ससचवालयातील माझ्या 

खाली बसलेल्या असधकाऱयाांना साांसगतले आह ेकी,... सविोधी पक्षातील सन्माननीय 

सदस्य एकाच वेळी का बोलता ?  भाितीय जनता पाटील ५० समसनटाांचा वेळ होता. 

मी ससचवालयातील माझ्या खाली बसलेल्या असधकाऱयाांना साांसगतले आह े की, 

भाितीय जनता पाटीतील सन्माननीय सदस्याांनी एकूण सकती वेळ भाषण केलेले आह.े 

ते मला तवरित साांगत आहते. मी तयाांना सहशेब किायला साांसगतलेला आह.े 

सन्माननीय सदस्य डॉ. परिणय फुके..... असे काहीच होणाि नाही. सन्माननीय सदस्य 

श्री. प्रसाद लाड याांनी माझा मदु्दा समजनू घ्यावा सकती वेळ उपलब्ध होता आसण 

सकती वेळ सदस्याांनी वापिला आह.े याची वजाबाकी नीट करुन साांगा असे मी 

ससचवालयातील माझ्या खाली बसलेल्या असधकाऱयाांना साांसगतले आह.े तयाांनी मला 

फक्त उपलब्ध वेळ आसण कोणते सन्माननीय सदस्य सकती वेळ बोलले आहते तयाचा 

चाटा सदला आह.े मी उभ्याने गसणत किण्यासाठी प्रतयेक पक्षाचा उपलब्ध वेळ सकती 

आह ेते मी माझ्या ससचवालयातील माझ्या खाली बसलेल्या असधकाऱयाांना साांसगतले 

आह.े सविोधी पक्षनेतयाांच्या भाषणासाठी वेळेला मयाादा नसते ह ेजिी खिे असले तिी 

सधु्दा.... पणूा ऐकून घ्यावे. आपण ऑग्यमुेंट करु नये. ह े बिोबि नाही. सशवसेना 

पक्षातील सन्माननीय सदस्याांनी केवळ ६ समसनटे भाषण केलेले आह.े मी माझ्या 

ससचवालयातील माझ्या खाली बसलेल्या असधकाऱयाांना साांग ूइसच्िते की, आपण 

पनुि मला उपलब्ध वेळ साांसगतला नाही, आपल्याला वजाबाकी किता येत नाही  
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उप सभापती........ 

काय, का ती दखेील मीच करु. मला सवा सन्माननीय सदस्याांना असे साांगावयाच ेआह े

की, माननीय सविोधी पक्षनेते १ तास ५५ समसनटे बोलले आहते. आपल्याला अजनू 

५० समसनटाांचा वेळ आह.े या ५० समसनटाांपैकी आपल्या प्रतोदाांनी मला साांगावे, 

तयाांच्यावि माझा पणूा सवश्वास आह ेकी, या ५० समसनटाांपैकी आमचे सन्माननीय सदस्य 

एवढे समसनटे बोलले आहते. तयाप्रमाणे उिलेल्या वेळामध्ये सविोधी पक्षातील 

सन्माननीय सदस्याांनी बोलावे. प्रतयेक पक्षाला माझी सतच सवनांती आह.े असे 

असजबात नाही की, मी उजवीकडे सनयम लावणाि नाही आसण डावीकडेच सनयम 

लावणाि याबाबत सविोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्याांनी गैिसमज करु नये.  

 आता सन्माननीय सदस्या डॉ. मसनषा कायांद े याांनी म.सव.प. सनयम २६० 

अन्वये उपसस्थत केलेल्या प्रस्तावासांबांधी थोडक्यात बोलावे.  

डॉ. मसनषा कायांद े( )  : सभापती महोदया, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री. प्रवीण 

दिेकि याांनी सविोधी पक्षातफे म.सव.प. सनयम २६० अन्वये उपसस्थत केलेल्या 

प्रस्तावासांबांधी मी माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी उभा आह.े 

सभापती महोदया, म.सव.प. सनयम २६० अन्वये उपसस्थत केलेल्या 

प्रस्तावासांबांधी काही गांभीि प्रकािचे सवषय या सठकाणी मी उपसस्थत किीत आह.े मला 

सांिक्षण द्यावे. मला बोलायचे आह.े  

डॉ. परिणय फुके : सभापती महोदया, मला बोल ूदणेाि आहात की नाही ? 

मला गले्या तीन सदवसाांपासनू या प्रस्तावासांबांधी बोलायला सदले नाही.  

उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. प्रसाद लाड याांना साांग ूइसच्िते की, 

सकती वेळ उपलब्ध आह ेतो तमु्ही पण कॅलक्यलेुट किा आसण मी पण कॅलक्यलेुट 

किते आसण २ समसनटात साांगते तयामळेु तमु्ही शाांत िहा. ते गसणत करुन साांगत आहते.   

श्री. असजत पवाि : सभापती महोदया, मी सवधानसभा आसण 

सवधानपरिषिदचेी तलुना किीत नाही. सवधानसभते माननीय सविोधी पक्षनेते श्री. दवेेंद्र 

फडणवीस याांनी पिुवणी मागण्याांवि अनेक सन्माननीय सदस्याांना बोलण्याची सांधी 
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सदलेली आह.े ते स्वत: काही बोलले नाही. सवधानसभेत माननीय सविोधी पक्षनेते श्री. 

दवेेंद्र फडणवीस ह ेमहतवाच्या सवषयावि बोलतात आसण इति वेळेस इति सन्माननीय 

उप सभापती..... 

सदस्याांना बोलण्याची सांधी दतेात. सवधानपरिषदते सन्माननीय सदस्य सवाश्री 

चांद्रशेखि बावनकुळे, प्रसाद लाड आसण डॉ. िणसजत पाटील याांना बोलण्याची सांधी 

सदलेली आह.े तयानसुाि माननीय उप सभापती महोदयाांनी ॲडजस्टमेंट केली पासहजे. 

सन्माननीय सदस्य श्री. जयांत प्र. पाटील याांनी आताच मासहती सदलेली आह.े सनम्मा 

वेळ सविोधी पक्ष आसण सनम्मा वेळ सविोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्याांना सदला 

जातो आसण तयातील सनम्मा वेळ हा माननीय मांत्री महोदयाांच्या उत्तिासाठी आसण 

सत्ताधािी पक्षातील सन्माननीय सदस्याांना सदला जातो. मग अशा वेळी ६ तास झाले 

तिी काहीच प्रश्न नाही. सविोधी पक्षाला ३ तास सदले ति सत्ताधािी पक्षातील 

सन्माननीय सदस्याांना दखेील ३ तासाांचा अवधी सदला पासहजे.  

श्री. प्रसाद लाड : सभापती महोदया,..... 

उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. प्रसाद लाड याांनी खाली बसावे. 

सन्माननीय सदस्य डॉ. परिणय फुके याांना प्रतयेक पक्षाचा उपलब्ध वेळ पनुि एकदा 

मी वाचनू दाखसवते. तयामध्ये आपल्या पक्षातील सन्माननीय सदस्य सकती वेळ 

बोलले आहते ते दखेील आपल्याला कळून येईल. ह ेसवांना माहीत आह.े सन्माननीय 

सदस्य डॉ. परिणय फुके याांना मी काय बोलत आह ेते ऐकून घ्यावे. तयाांनी नसुते ओिडू 

नये. आपण मांत्री होता. मी उलट्या क्रमाने वाचत आह,े तयामळेु आपल्या सवांची 

मने शाांत होतील. पिुोगामी गटातील ३ सन्माननीय सदस्य बोलले असनू, तयाांना 

भाषणासाठी ६ समसनटाांचा अवधी होता आसण भाषण कोणीच केलेले नाही. भाजपा 

आसण पाठींबा दणेािे एकूण २६ सन्माननीय सदस्य आहते. तयाांच्या पक्षाला ५० 

समसनटाांचा अवधी होता. यापैकी तीन सन्माननीय सदस्याांनी भाषणे केलेली आहते. 

तयामध्ये २ तास ३५ समसनटाांचा वेळ भाषणासाठी घेतलेला आह.े काँगे्रस पक्षातील 
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केवळ एकाच सन्माननीय सदस्याांनी केवळ १२ समसनटाांचे भाषण केलेले आह.े  

सन्माननीय सदस्य डॉ. िणसजत पाटील साांगतात की, सत्ताधािी पक्षातील ३ 

सन्माननीय सदस्य बोलल्यानांति सविोधी पक्षातील एकाच सन्माननीय सदस्याांना 

उप सभापती..... 

भाषण किण्यासाठी सांधी सदली जाते. असे नाही. माझे पणूा होऊ द्या. िाष्ट्रवादी 

काँगेसने भाषणासाठी २९ समसनटाांचा अवधी घतेलेला आह ेआसण सशवसेनला २५ 

समसनटाांचा वेळ होता, तयापैकी सन्माननीय सदस्य श्री. निेंद्र दिाडे ह ेकेवळ ६ समसनटेच 

बोलले आहते. मी सविोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्याांना सकती वेळ उपलब्ध आह े

ह ेमी साांसगतलेले आह.े माननीय श्री. असजतदादा पवाि म्हणतात ते दखेील बिोबि 

आह.े आपल्या पक्षाच्या वेळेचे सनयोजन कसे किायचे ह ेपक्षाचे नेते आसण प्रतोदाांनी 

समळवनू ठिवायचे असते. तिी कृपया सविोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्याांनी शाांत 

बसावे. सन्माननीय सदस्य डॉ. परिणय फुके याांना साांग ूइसच्िते की, आपल्या पक्षाच्या 

प्रतोदाांनी मला सचठ्ठीद्वािे आपल्याला भाषण किण्यासाठी द्यावे असे साांसगतले ति मी 

लगेचच आपल्याला भाषण किण्याची सांधी दणेाि आह.े प्रतयेक सन्माननीय 

सदस्याांनी माझ्याशी वाद-सववाद करु नये.  

 आता सन्माननीय सदस्या डॉ. मसनषा कायांद े याांनी म.सव.प. सनयम २६० 

अन्वये उपसस्थत केलेल्या प्रस्तावासांबांधी थोडक्यात बोलावे.  

  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) C - 15 

SGS/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीनाफडे 10:20 

 

 

डॉ. मसनषा कायांद े( सवधानसभेने सनवडलेल्या ) : सभापती महोदया, मी आपली 

आभािी आह.े आपण माझे सतसऱयाांदा नाव पकुािलले ेआह.े आमच्या पक्षाचा वेळ 

चालला आह.े  

सभापती महोदया, म.सव.प. सनयम २६० अन्वये उपसस्थत केलले्या 

प्रस्तावासांबांधी बोलण्यासािख ेखपू आह.े सविोधी पक्षातील सन्मानीय सदस्याांनी भाषण े

केलेली असनू, तयासांबांधी सनसितच सवचाि करुन समाचाि घणे्याचा माझा मानस आह.े  

सभापती महोदया, िाज्य सिकािी बँकेवि माननीय सविोधी पक्षनेतयाांनी टीका 

केली असनू, तो तयाांचा असधकाि आह.े िाज्य सिकािी बँकेवि सनवतृ्त माननीय 

न्यायाधीशाांकडून चौकशी झाली. तयानांति प्रशासक नेमण्यात आला होता. सहकाि 

सवभागाांतगात ज्या सहकािी सांस्था येत आहते तयामध्य ेसामान्य माणसाांचा पैसा गुांतललेा 

असतो. मागील २ वषाात सवधानसभेच े सविोधी पक्षनेते श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांनी 

आताच्या या दोन वषाातील सवषय कधीच उपसस्थत केललेा नाही. ज ेिाज्य सहकािी 

बँकेसांबांधी बोलत होते. तयावि प्रशासक नेमला गलेा. अनेक बँकाांचे सवषय उपसस्थत 

किण्यात आल.े पांित,ु मागील ५ वषाात ह ेसवषय कधीच उपसस्थत का केले नाहीत असा 

माझा प्रश्न आह.े म्हणजे तयाांच्यावि ततकालीन माननय मखु्यमांत्री महोदयाांचा सवश्वास 

नव्हता असे समजायच ेकाय ? तयावेळी ह ेसवा गप्प का बसले असा माझा प्रश्न आह.े 

गले्या ५ वषाात ह े सवषय कधीच उपसस्थत किण्यात आले नाही. मुांबै बँकेत ४ हजाि 

सोसायट्याांमध्य ेसदस्य काम किीत आहते. तयाांचा सनतयसनयमाने दििोज व्यवहाि होतो. 

कोट्यवधी रुपयाांची ऊलाढाल होते. सामान्य नागरिक मोठ्या सवश्वासाने तया बँकेत पैसे 

ठेवतात. हौससांग सोसायट्या या मध्यमवगीय आहते. तया श्रीमांत नाहीत. तयामध्य ेअनेक 

लोकाांच ेपैसे आहते. माननीय सविोधी पक्षनेते *** याांच्यावि मुांबै बँकेवि बोगस श्रीमांत 

मजिू असा ठपका प्रशासकाांनी ठेवललेा आह.े तया बँकेच ेअनेक घोटाळे बाहिे आलेल े

आहते. ही जी दिोडेखोिी, दिोडेखोि फाईल्स ही जगातील                                                       

सवा लोकाांनी पासहलेली आह.े बोगस मजिुाांनी कोठे िांग                                                     

लावले  आसण कोठे िांग लावायचा आह ेया सवाचंी चौकशी झाली पासहजे. आपण  

*** आदशेानसुाि सवलोसपत मजकूि  
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डॉ. मसनषा कायांद.े....... 

चौकशीला का घाबिता असा माझा प्रश्न आह.े मुांबै बँकेवि गनु्हा दाखल झालेला 

आह.े आता धावपळ सरुु आह.े आपण सवाजण तयासांदभाातील बातम्या 

वतामानपत्रातनू वाचत आहोत. िमाबाई आांबेडकि पोलीस स्टेशनमध्ये गनु्हा दाखल 

झालेला आह.े एवढेच नव्ह ेति सन २०१३ मध्ये सहकाि सवभागाने सहकाि कायदा 

१९६० कलम ८९(अे) अांतगात केलेल्या चौकशी अहवालामध्ये ७०० कोटी रुपयाांहून 

असधक भ्रष्टाचाि झाल्याचा ठपका ठेवला आह.े या अहवालातील सनष्कशाात मुांबै 

बँकेच्या सांचालक मांडळाने बँकेचा व ठेवीदािाांचा सवश्वासघात आसण सांगनमताने 

फसवणकू केली आह.े माझ्याकडे सवा अहवाल आहते. मुांबई सजल्हा मध्यवती बँक 

चाचणी लेखी पिीक्षणाचा अहवाल आह ेतो सन २०१५-२०१६ ते सन २०१९-

२०२० मधील आह.े  

 

      यानांति श्री. बोडे.... 
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डॉ.मसनषा कायांद.े.... 

माझ्याकडे मुांबै सजल्हा मध्यवती सहकािी बँकेचा ८९ (a) अन्वये केलेल्या 

तपासणीचा अहवाल आह.े या अहवालातील प्रतयेक ओळ वाचण्यासािखी आह.े 

पिांत ुतो सवा तपशील वाचनू मी सभागहृाचा वेळ घेऊ इसच्ित नाही.  अशा प्रकािच्या 

अहवालातनू अनेक गोष्टी उघडकीस आलेल्या आहते.  सामान्य माणसू मोठ्या 

सवश्वासाने या बँकेकडे पाहत आह.े या अहवालातील पषृ्ठ क्र.१२४ वि शेवटी नमदू 

किण्यात आलेले सनष्कषा अतयांत महत्त्वाचे आहते. तयामध्ये सवधानपरिषदचेे सवद्यमान 

सविोधी पक्ष नेते याांनी मुांबई बैंक आसण ठेवीदािाांच्या सांगनमताने ही फसवणकू 

केल्याचे लक्षात येते.  तयाांनी एकप्रकािे सवश्वासघात केला आह.े  या बँकेत सामान्य 

माणसाचा पैसा असल्यामळेु या बँकेवि प्रशासक नेमावयास पासहजे.  रिझव्हा बँक 

आसण नाबाडाने सदु्धा या बँकेवि ठपका ठेवलेला आह.े रिझव्हा बँकेने मुांबै बँकेच े

सांचालक मांडळ बिखास्त करुन व तया सठकाणी प्रशासक नेमनू सखोल चौकशी 

किण्याचा अहवाल सदलेला असताना मागच्या सिकािमधील मखु्यमांत्रयाांनी कािवाई 

किणे ति दिूच, उलट रिझव्हा बँकेचा अहवाल दडवनू ठेवला आह ेकी काय असा 

आम्हाला सांशय येत आह.े 

 सभापती महोदया, ज्याांच्यावि गिीब मजिू म्हणनू ठपका आह े तयाांच्या 

प्रसतज्ञापत्राचा सवषय ति वेगळाच आह.े  आमदािकीच्या अजााच्या सवषयावि मी येथे 

आता बोलणाि नाही.  तो स्वतांत्र असा सवषय आह.े पिांत ुगेल्या १० वषाात तयाांनी 

मजिुाची कोणती कामे केली, कोणती प्रमाणपते्र आणली हा सवाात मोठा सवषय आह.े 

या माध्यमातनू तयाांनी सकती मजिुी समळसवली याची मासहती समळेल काय ? 

अशाप्रकािे खोटेनाटे प्रमाणपत्र सादि करुन आपण सबझनेस असल्याच ेनमदू केले.  

प्रसतज्ञापत्रात सदु्धा मजिू-िांगािी असे का सलसहले नाही, हा माझा प्रश्न आह.े  या सवा 

पाश्वाभमूीवि तयाांना या सभागहृातनू अपात्र का करु नये, असा माझा प्रश्न आह.े   

 सभापती महोदया, मुांबै बँकेत सांचालक असलेले सवधानपरिषदचेे सवद्यमान 

सविोधी पक्ष नेते याांच्या काळात सनयमबाह्य काम ेकरुन कोट्यवधी रुपयाांचा भ्रष्टाचाि 

झालेला आह.े  सनयम धाब्यावि बसवनू कजा वाटप किण्यात आलेले आह.े स्वत:च्या 
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डॉ.मसनषा कायांद.े.... 

नातेवाईकाांना सनयमबाह्य कजावाटप किण्यात आलेले आह.े  आसथाक गनु्ह े

सवभागाकडे बोगस मजिू सांस्था तसेच भ्रष्टाचािाची अनेक प्रकिणे पडून आहते.  काही 

गनु्ह ेआसथाक गनु्ह ेशाखकेडे दखेील दाखल झाले आहते. सी-समिी असताना सदु्धा 

सी-समिी का झाली नाही, तयाचे पढेु काय झाले, ह ेसमजले पासहजे. ऑडीट रिपोटा 

वगैिे बऱयाच गोष्टी यात आहते.  अशा परिसस्थतीत मुांबै बँकेवि प्रशासक नेमला 

पासहजे. ज्याांनी ज्याांनी या बँकेत भ्रष्टाचाि केला तयाांना तरुुां गात टाकाव.े  तसेच ही 

दिोडेखोि फाईल आसण इति सवा फाईल्स.... आम्ही असे हजािो पेन ड्राईव्ह दऊे 

शकतो. आम्ही सदलेल्या पेन ड्राईव्हमध्ये काय काय सनघेल.  मुांबै बँकेने सामान्य 

माणसाची लटू चालसवलेली आह.े  तयामळेु या बँकेवि तातडीने प्रशासक नेमला 

पासहजे.  तसेच या सवा भ्रष्टाचाि प्रकिणी बँकेचे सांपणूा सांचालक मांडळ बिखास्त 

किावे.  माननीय सविोधी पक्ष नेते येथे आहते, खालच्या सभागहृातील असतील, पिांत ु

ह ेसांपणूा प्रकिण दडपण्याचे काम किण्यात आले आह.े  ततकालीन सशक्षण मांत्री होत.े 

मी आपल्या पिवानगीने तयाांचे नाव घेते.  ततकालीन सशक्षण मांत्री *** याांनीच हा 

सांपणूा भ्रष्टाचािाचा सवषय बाहिे काढला होता.  या सठकाणी माननीय सहकाि मांत्री 

उपसस्थत आहते. आसथाक गनु्ह ेशाखकेडे हा सवषय अगोदिच गलेेला आह.े  आसथाक 

गनु्ह े शाखकेडे सवा कागदपते्र पाठवनू, या प्रकिणी चौकशी लावावी, तया बँकेच े

सांचालक मांडळ बिखास्त करुन यातील दोषींना तरुुां गात डाांबावे. या सवांना तरुुां गात 

डाांबले पासहजे. 

(सविोधी बाजनेू अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलतात.) 

 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदया, माझी हिकत आह.े..... 

 उप सभापती : मी आपल्या सनदशानास आणनू दऊे इसच्िते की, सन्माननीय 

सदस्याांचा बोलण्याचा असधकाि आह.े तयामळेु आपण का म्हणनू हिकत घेत आहात 

? माननीय सविोधी पक्ष नेते, सन्माननीय सदस्याांना सभागहृात बोलण्याचा असधकाि 

आह.े  या प्रकिणी न्यायालयात कायावाही सरुु आह.े  अशाप्रकािे वागण्याची पद्धत 

*** आदशेानसुाि सवलोसपत मजकूि. 
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उप सभापती.... 

योग्य नाही.  सन्माननीय सदस्याांचे बोलणे पणूा होऊ द्यावे.  जि तयाांनी भाषणात काही 

नावाांचा उल्लेख केला असेल ति ती काढून टाकण्यास साांगते.  पिांत ुआपण तयाांना 

तयाांचे भाषण पणूा करु द्यावे. आपण आिडाओिड करुन इतिाांचा वेळ घतेा, परिणामी 

इति सन्माननीय सदस्याांना बोलण्यास वेळ समळत नाही.  

 डॉ.मसनषा कायांद े: सभापती महोदया, मी सविोधी पक्षाला सवचारु इसच्िते की, 

आपल्याला समच्याा का झोंबल्या ? 

 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्याांनी बोलताना सविोधी 

पक्ष नेतयाांचे नाव घेतले आह.े 

 उप सभापती : मी आपल्या सनदशानास आणनू दतेे की, मी सवधानपरिषद 

सवशेषासधकाि ससमतीची ससमती प्रमखु होते.  गनु्हगेािी सांदभाात सांबांसधत आमदािाच े

नाव घेण्यास बांदी नाही. सवशेषासधकाि ससमतीमध्ये अनेक गनु्हगेािी प्रकिणाांमध्ये मी 

प्रकिणे हाताळलेली आहते.  गनु्हगेािी प्रकिणाांत  पोसलसाांमध्ये गनु्हा दाखल 

झाल्यावि सभागहृात नाव घेता येते.  तयामळेु आपण जे म्हणता तसे नाही. भाितीय 

जनता पक्षाला दये असलेली वेळ सांपलेली आह.े  पिांत ुतिी सदु्धा सन्माननीय सदस्य 

डॉ.परिणय फुके आसण इतिही सन्माननीय सदस्याांना बोलण्याची सांधी द्यायची आह.े 

 सन्माननीय सदस्या डॉ.मसनषा कायांद ेयाांचे भाषण सांपल्यामळेु आता मी पढुील 

सन्माननीय सदस्याांना बोलण्याची सांधी दतेे.  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्या डॉ.मसनषा कायांद े

याांना अजनू भाषणासाठी अधाा-तास सदला तिी माझी हिकत नाही. अजनू सकती 

दिोडेखोि आहते तेही तयाांनी साांगावे.  मी ति महािाष्ट्रातील दिोडेखोिाांची नावेच सदली 

नाहीत. तसेच दसुिी बाब अशी की, आम्ही कोणाला घाबित नाही.  सन्माननीय 

सदस्याांनी सविोधी पक्ष नेतयाांचे नाव घेताना तयाांनी सनयमानसुाि नोटीस द्यावयास 
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पासहजे होती. नोटीस न दतेा वाटे्टल ते बोलणे योग्य नाही. सभागहृाचे काही सनयम 

 

श्री.प्रवीण दिेकि.... 

आहते.  मी भाषण किताना माझ्याकडे महािाष्ट्रातील अख्खी यादी माझ्याकडे होती. 

पिांत ुमी कोणाचेही व्यक्तीश: नाव घेतले नाही.  मी केवळ सांबांसधत सवषय सनदशानास 

आणनू सदला. जि नावेच घ्यायची असतील ति आपण पिवानगी सदल्यास िाईट ऑफ 

रिप्लायमध्ये नावासनशी बोलेन. आपण धतुल्या ताांदळासािख ेआहोत असा आव 

आणण्याचे कािण नाही. आम्ही सदु्धा सवांची नावे काढू.  ह ेप्रकिण न्यायप्रसवष्ट आह.े  

मला पिवा माननीय सभापतींनी साांसगतले की, सदिहू प्रकिण न्यायप्रसवष्ट असल्यामळेु 

आपण तयावि भाष्य किता कामा नये.  मी माननीय सभापतींचा सन्मान आसण आदि 

करुन तया सवषयावि भाष्य केले नाही. पिांत ु सत्ताधािी पक्षाच्या सन्माननीय 

सदस्याांकडून अशा प्रकािचे वक्तव्य करुन तयाांना काय साध्य किायचे आह े ? या 

सवषयी चौकशी सरुु आह,े ह ेप्रकिण न्यायालयात.  न्यायालयामध्ये या प्रकिणी जो 

काही सनणाय व्हायचा आह ेतो होईल.  जि आमची चकू असेल ति आम्ही आतमध्ये 

जाऊ.  

 उप सभापती : माननीय सविोधी पक्ष नेते, आपला हिकतीचा मदु्दा माझ्या 

लक्षात आला आह.े  मी ही बाब तपासनू घेते.   

श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया,,, 

उप सभापती : आता कोणीही बोलता कामा नये. मी साांसगतलेले आह ेकी, 

मी ही बाब तपासनू घऊेन नावे काढण्यास साांगते. माननीय सविोधी पक्ष नेते बोलले 

आहते.  आता सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद ेयाांनी भाषणास सरुुवात किावी.  
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श्री.शसशकाांत सशांद े (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदया, माननीय 

सविोधी पक्ष नेतयाांनी उपसस्थत केलेल्या २६० च्या प्रस्तावावि बोलण्यासाठी मी उभा 

आह.े  

सभापती महोदया, या प्रस्तावावि बोलताना माननीय सविोधी पक्ष नेतयाांनी 

काही गोष्टींचा उल्लेख केला.  कािखानदािीच्या सांदभाात बोलताना काही कािखाने 

वेगळ्या पद्धतीने घेण्यात आले अशा प्रकािचा आिोप तयाांनी केला. पिांत ुमी तयावि 

फाि भाष्य किणाि नाही. पिांत ुअशा प्रकािचे कािखाने बऱयाच लोकाांनी घेतले, पिांत ु

या सठकाणी केवळ एकाच कािखान्याचा उल्लेख केला गेला.  सभापती महोदया, 

१९८१ ते १९८७ या कालावधीत अनेक लोकाांच्या सहकायााच्या माध्यमातनू, 

सभासदाांच्या माध्यमातनू हा कािखाना उभा केला.  १२५० मे. टन क्षमता असलेल्या 

कािखान्याने २५०० मे.टन उतपादन किाव े अशी अपेक्षा तया सवभागातील 

शेतकऱयाांची होती.  सातािा सजल्ह्यात प्रचांड प्रमाणात ऊस उतपादन वाढले होते.  ह े

उतपादन वाढत असताना या कािखान्याकडून सामान्य शेतकिी आसण सवांची अपेक्षा 

असताना ददुवैाने हा कािखाना चकुीच्या व्यवस्थापनामळेु अडचणीत आला.   

उप सभापती : सन्माननीय सदस्य, आपण सािाांशरुपाने भाषण किावे. कािण 

िाष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षाच्या वाट्याला असलेली वेळ सांपलेली आह.े  कािण मांत्री 

महोदयाांना सदु्धा द्यावयाचे आह.े 

श्री.शसशकाांत सशांद े : सभापती महोदया, जिांडेश्वि सहकािी साखि 

कािखान्याच्या व्यवस्थापनाने हा कािखाना व्यवसस्थत चालसवला नाही.  १९९९ 

मध्ये या कािखान्यात मोठ्या प्रमाणात अनतुपादक खचा झाल्यामळेु हा कािखाना बांद 

पडला.  के.एम.शगुि असेल, वािणा समहू असेल, स्नेहा शगुि असेल, स्व.गोपीनाथ 

मुांडे याांच्या माध्यमातनू सदु्धा स्नेहा शगुिने हा कािखाना चालसवण्याचा प्रयतन केला. 

पिांत ुअांतगात वाद, व्यवस्थापनाशी वाद, हुकूमशाही पद्धतीने ज्याांनी हा कािखाना 

चालसवण्यास घेतला तयाांनी तो पित केला.  गरुु कमोसडटीने हा कािखाना 

चालसवण्यास घेतला.  मी एवढेच साांग ूइसच्ितो की, तया सठकाणी ५० हजाि ते १.५० 

लाखाचे क्रसशांग होत होते.  आताच्या व्यवस्थानाने हा कािखाना ताब्यात घेतल्यानांति 
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श्री.शसशकाांत सशांद.े... 

हा कािखाना तया भागात ऊस उतपादन किणाऱया शेतकऱयाांना लाभदायक ठितो, ही 

वस्तसुस्थती आह.े  आज गोसवांद साखि कािखाना बांद पडला, प्रतापगड साखि 

कािखाना बांद पडला, खांडाळा  साखि कािखाना बांद पडला. 

 

 

       नांति श्री.काांबळे..... 
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श्री. शसशकाांत सशांद े.... 

आपण आिोप कितो. कािखाना चालसवत असताना तयाची वाढ साडे सात हजाि 

टनाच्या वि म्हणजे १५ हजाि टन आज क्रसशांग होत आह.े मी असभमानाने साांगेन.  

कािखाना कोणी घेतला आह,े वाद काय आह ेह ेपहायचे का ? सन्माननीय सविोधी 

पक्षनेते सातािा सजल्हा दौऱयावि आले होते, तयावेळी अनेक शेतकऱयाांनी व्यथा 

माांडल्या होतया. मी सदनाला मासहती दणे्याची गिज आह.े 

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य जागेवि उभे िाहून मोठ्याने बोलण्याचा 

प्रयतन किीत असतात.) 

 श्री. भाई सगिकि : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य उत्ति दते आहते      

का ? 

 श्री. शसशकाांत सशांद े: सभापती महोदया, मी तथेील भावना माांडत आह.े 

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्याांना बोल ूद्यावे. परिसस्थतीवि बोलत आहते.  

 श्री. शसशकाांत सशांद े: सभापती महोदया, हा कािखाना चालसवत असताना .... 

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य जागेवि उभे िाहून मोठ्याने बोलण्याचा 

प्रयतन किीतच असतात.) 

 श्री. भाई सगिकि : सभापती महोदया, ह ेकाय चालले आह े? 

 उप सभापती : वस्तसुस्थतीची मासहती दते आहते. 

 श्री. शसशकाांत सशांद े : सभापती महोदया, सातािा सजल्ह्यातील प्रतयेक 

शेतकऱयाला या कािखान्याने आधाि सदला आह.े  

 उप सभापती : आपण तयाांचे भाषण सेन्सॉि किणाि आहोत का, आपण 

सेन्सॉि आहोत का ? 

 श्री. शसशकाांत सशांद े: सभापती महोदया, योग्य भाव, योग्य वजनकाटा अशी 

या काििखान्याने मदत केली आह.े तयामळेु हजािो, लाखो शेतकऱयाांना मदत झाली  
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श्री. शसशकाांत सशांद े.... 

आह.े ही वस्तसुस्थती असल्यामळेु या कािखान्याच्या सांदभाात आजही  शेतकऱयाांची 

चाांगली भसूमका आह.े शेतकिी पणूापणे तयाच्या पाठीमागे उभा आह.े हा काििखाना 

चाांगल्या पध्दतीने चालसवला याबाबत सनसितपणे व्यवस्थानाबाबत शतकिी 

आनांदाने समाधान व्यक्त किीत आह.े आिोप-प्रतयािोप होतात, कोणी कािखाना 

घेतला यावि टीका होते. कुठून कािखाना घेतला यावि टीका होते. पण मला एवढीच 

वस्तसुस्थती पटलावि आणायची होती की, तया कािखान्यामळेु आज इतके क्रसशांग 

होत आह,े इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱयाांना फायदा होत आह.े 

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य जागेवि उभे िाहून मोठ्याने बोलण्याचा 

प्रयतन किीतच असतात.) 

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्याांना बोल ू द्यावे. सन्माननीय सदस्याांनी 

वस्तसुस्थती माांडायची नाही का ? 

 श्री. शसशकाांत सशांद े : सभापती महोदया, यामध्ये िाजकािण आण ू नये. 

शेतकऱयाांच्या मदतीसाठी सनसितपणे मी शेतकऱयाांच्या वतीने धन्यवाद दतेो आसण 

एवढे बोलनू माझे भाषण पणूा कितो. जय सहांद ! जय महािाष्ट्र ! 

---- 
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(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य जागेवि उभे िाहून मोठ्याने बोलण्याचा 

प्रयतन किीतच असतात.) 

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. भाई सगिकि, आपण ज्येष्ठ सन्माननीय 

सदस्य आहात. आपण  सभागहृात अनेक भाषण ेऐकली आहते. आपण सेन्सॉि बोडा 

आहोत का, आपल्याला असे कसे किता येईल ? 

 श्री. भाई सगिकि : सभापती महोदया, आम्हाला दखेील बोलावयाचे आह.े 

 उप सभापती : आपण सेन्सॉि बोडााची भसूमका घेऊ शकत नाही. आपण 

ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्य आहात. आपण यादी सदली. तयामध्ये आपलेही नाव आह.े 

आपण आता बोलणाि आहात का ? आपल्यानांति सन्माननीय सदस्य श्री. चांद्रशेखि 

बावनकुळे याांचे नाव आह.े मी क्रमाने जाणाि आह.े आपण सन्माननीय सदस्य डॉ. 

परिणय फुके याांना समजावनू साांगावे. मी नावे वाचनू दाखसवते. आपण क्रमाांक लक्षात 

ठेवावेत. सन्माननीय सदस्य श्री. प्रसाद लाड याांच्यानांति सन्माननीय सदस्य श्री.  भाई 

सगिकि आहते, तयानांति सन्माननीय सदस्य श्री. चांद्रशेखि बावनकुळे आहते, तयानांति  

सन्माननीय सदस्य डॉ. परिणय फुके आहते. आता आपण सािखा हात वि किायचा 

नाही. मी वेळेनसुाि जाणाि आह.े तमुच्या पक्षाचा वेळ सांपला आह ेआसण तिीही मी 

बोलण्यासाठी सांधी दते आह.े एकमेकाांची भाषणे सेन्सॉि करु नका असे चालणाि 

नाही. 

 श्री. गोसपचांद पडळकि : सभापती महादयेा, आम्हाला बोलायचे आह.े आण 

सगळ्याांना बोल ूदतेा. आपण दोन वेळा असे साांसगतले. आपण शेवटच्या टप्यात असे 

किीत आाहत. आपण अगोदि वेळेचे सनयोजन किीत नाही. अगोदि तास, अधाा तास 

वेळ दतेा. 

 उप सभापती : तमुच्या पक्षाचा वेळ सांपला आह.े तमु्ही इतिाांचा वेळ घालव ू

नका.  
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 श्री. गोसपचांद पडळकि : सभापती महोदया, चकुीच्या पध्दतीने चालले आह.े 

 उप सभापती : आपण माननीय सभापतींना जाऊन साांगावे. आपण सवा 

सन्माननीय गटनेते, सन्माननीय सविोधी पक्षनेत ेसमळून चचाा करु या आसण कोणाचा 

सकती वेळ झाला ते पाहू या.  

 श्री. गोसपचांद पडळकि : सभापती महादयेा, सवांना बोलण्यास सांधी सदली 

पासहजे. आपण असे करु नका. 

 उप सभापती : अस ेचालणाि नाही. तमु्ही तमुच्या मनाने सभागहृ चालव ू

शकत नाही.  

 श्री. गोसपचांद पडळकि : सभापती महोदया, आपण चकुीच्या पध्दतीने कसे 

किीत आहात ? आपण अगोदि दोन तास दते आहात आसण नांति शेवटी भाषण 

किणाऱया सन्माननीय सदस्याांना थोडक्यात बोलण्यासवषयी साांगत आहात. 

 उप सभापती : आपण माननीय सभापतींकडे चचाा करु या. आपण प्रतयेक 

जण उभे िाहून १० समसनटे भाषण किीत आहात. तमुच्या पक्षाचा वेळ सांपला आह े

आसण तिीही मी बोलण्यास सांधी दते आह.े मात्र तिीही तमु्ही माझ्याशी असे बोलत 

आहात का ? सन्माननीय सदस्य श्री. चांद्रशेखि बावनकुळे याांनी भाषणास सरुुवात 

किावी. 
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 श्री. चांद्रशेखि बावनकुळे (नागपिू स्थासनक प्रासधकािी सांस्था) : सभापती 

महोदया, सनयम २६० अन्वयेच्या प्रस्तावावि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदया, िाज्याचे माननीय उप मखु्यमांत्री या चचेसाठी उपसस्थत 

आहते. मी मागच्या वेळी दखेील साांसगतले होते की, माननीय श्री. असजतदादा पवाि  

ऊजाा मांत्री होते, तयानांति आमचे नवीन सिकाि आले. मात्र तयाांच्या काळात 

शेतकऱयाांकडे १४ हजाि कोटी रुपयाांचे थकीत होते. माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस 

सिकािमध्ये शेतकऱयाांकडील थकीत वाढून ४२ हजाि कोटी रुपये झाले. माननीय श्री. 

शिद पवाि साहबेाांनी हल्लाबोल कायाक्रम, मोचाा आयोसजत केला, तेव्हा तयाांनी 

सचूना सदल्या होतया की, महािाष्ट्रातील शेतकिी अडचणीत आह.े मी ऊजाा मांत्री 

असताना माननीय श्री. असजतदादा पवाि याांनी सभागहृात अनेक वेळा साांसगतले होत े

की,  तमु्ही शेतकऱयाांचे वीज कनेक्शन काप ूनका. शेतकऱयाांना वीज द्या. तया काळात 

शेतकऱयाांकडील थकीत ४२ हजाि  कोटी रुपयाांचे झाले.  

 सभापती महोदया, आज दादाांनी िाज्यातील तीनही कां पन्याांची बॅलन्स शीट 

मागसवली पासहजे. तमुच्या काळातील १४ हजाि कोटी रुपयाांचे शेतकऱयाांकडील 

थकीत आमच्या काळातील ४२ हजाि कोटी रुपये झाले आसण तिीही ४७१५ कोटी 

रुपयाांनी तीनही कां पन्या नफ्यामध्ये होतया. तमु्ही तयाांची बॅलन्स शीट मागवनू घेतली 

पासहजे, जेणेकरुन महािाष्ट्रातील जनतेला समजेल की, या कां पन्या कशामळेु डुबत 

आहते. मी दते असलेली २-३ उदाहिणे महत्त्वाची आहते. कां पन्या का डुबतात ह े

समजेल.  

 सभापती महोदया, नवीन सिकाि आल्यानांति सवदभा, मिाठवाड्यामधील 

मागासलेपणाचा सवचाि करुन तेव्हाच्या सिकािने सनणाय घेतले. आपण कधीही 

उद्योगाकडून सवद्यतु शलु्क घेत नाही. कािण तेथील उद्योग वाढले पासहजेत. हा सनणाय 

महासवकास आघाडी सिकािच्या काळात झाला. एमईआिसीने तो सनणाय केला. 

सिकाि हा सनणाय किीत नाही. एमईआिसीकडे प्रस्ताव गलेा आसण एमईआिसीने 

सनणाय केला की, सवदभा, मिाठवाडा येथील उद्योगाांकडून कोणतेही सवद्यतु शलु्क 

घ्यायचे नाही. पण हा सनयम मोबाईल टॉविला होता का ? हा सनयम मोबाईल टॉविला  
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श्री. चांद्रशेखि बावनकुळे .... 

नव्हता. पण या सिकािने एमईआिची पिवानगी न घेता सांपणूा मिाठवाडा, सवदभा 

येथील मोबाईल टॉविला आता सिळ सवद्यतु शलु्क माफ करुन टाकले आह.े २ हजाि 

कोटी रुपये मोबाईल टॉविच्या घशात गेले आहते. २ हजाि कोटी रुपयाांपेक्षा जास्त 

पैशाांनी या कां पन्या डुबत आहते. आता जो भाि वाढला, तयामध्ये २ हजाि कोटी रुपय े

आहते. आपण एकीकडे ५००, १०००, २००० रुपयाांकरिता शेतकऱयाांचे वीज 

कनेक्शन कापत आहात. माननीय श्री. असजतदादा पवाि याांच्यासििख ेउप मखु्यमांत्री 

सभागहृात जाहीि कितात की, आम्ही शेतकऱयाांचे वीज कनेक्शन कापणाि नाही. 

माननीय मांत्री येतात आसण साांगतात की, आम्ही कनेक्शन कापणाि आहोत. माझी 

सवनांती आह ेकी, सवदभा, मिाठवाडा येथील मोबाईल टॉविला सवद्यतु शलु्क कोणतया 

आधािावि माफ केले याची चौकशी केली पासहजे आसण तातडीन जेवढे शलु्क माफ 

केले असेल तेवढे वसलू केले पासहजे. कािण ह े उद्योग नाहीत. ह े कमसशाअल 

ततवािील व्यवसाय आहते. तयामळेु आपण तया सवद्यतु शलु्काचा नक्की सवचाि केला 

पासहजे आसण तया सांदभाात बैठक घेतली पासहजे.  

 सभापती महोदया, आपण एमईआिसीच्या सनयमाप्रमाणे १३२ सक.वॉ. यावि 

उद्योग असतात तयाांना ५६ पैसे सबसलांग चाजा माफ कितो. माझ्याकडे जयसदप 

मेटॅसलक, सयुाा थेिस अशा कां पन्याांची नावे आहते. माझ्याकडे अजनू १०-१२ 

कपांन्याची नावे आहते. मी तया सवा कां पन्याांची नावे आपल्याकडे दईेन. आपण २२ व 

३३ सक.वॉ. अशा कां पन्याांना कधी सबसलांग चाजा माफ किीत नाही. मात्र आपण या 

सवशेष कां पन्याांना कोणतया आधािे सबसलांग चाजा माफ केले ? तमु्हाला एमईआिसीने 

स्पष्ट आदशे सदले आहते की, १३२ सक.वॉ. ....  

 उप सभापती : आपला एक समसनट िासहला आह.े अधावट थाांबसवणे बिे वाटत 

नाही म्हणनू मी साांसगतले आह.े आपल्या पक्षाचा वेळ झाला आह.े मी तिीही सांधी 

दते आह,े जेणेकरुन प्रतयेकाचे भाषण पोहोचले पासहजे. आपण दखेील इति 

सन्माननीय सदस्याांचा सवचाि किावा. माननीय मांत्रयाांचे उत्ति दखेील आह.े  
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 श्री. चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदया, जालना सजल्ह्यातील एक कां पनी 

आह,े तया कां पनीला ९ सडसेंबिला प्रमाणपत्र घेतले. आपण सवदभा, मिाठवाडा, उत्ति 

महािाष्ट्र व वाडा या परिसिातील उद्योगाांना ७५ पैसे यसुनट सबससडी दतेो. एसआिजी 

सपट्टी या प्रकल्पाला ९ सडसेंबिला प्रमाणपत्र आणले आसण साांसगतले की, नवीन उद्योग 

असल्यामळेु सबससडी पासहजे. एक सदवसाच्या आत सवा ८ असधकाऱयाांनी 

सीएमडीपयंत सह्या केल्या आसण २८ कोटी रुपयाांची सबससडी सदली. ३० तािखलेा 

तयाची तक्राि झाली की, हा उद्योग तयामध्ये बसत नाही. तेव्हा २८ कोटी रुपयाांची 

फाईल सिकािकडे पाठसवली आसण साांसगतले की, सिकािने सनणाय घ्यावा.  

 सभापती महोदया, अशा सखिापती वाटून  वीज मांडळाचे वाटोळे किण्यापेक्षा 

शेतकऱयाांना वीज सदली पासहजे. शेतकऱयाांकडून कोणतेही पैसे घेऊ नयेत. 

शेतकऱयाांना ३ वषे पहावे. शेतकिी पसिम महािाष्ट्रातील असोत सकां वा कोणतयाही 

भागातील असोत, अडचणीत आहते. उद्या तयाची परिस्थती िाहणाि आह.े 

शेतकऱयाांचे कनेक्शन कापले ति आपणा सवांना अडचणी येणाि आहते. आपण 

याचा सनणाय होत नाही तोपयंत या प्रकिणात लक्ष घातले पासहजे.  

 सभापती महोदया, मखु्यमांत्री सौि वासहनी योजना सरुु केली पासहजे. २५ हजाि 

रुपये हके्टिी नकुसानभिपाई दणेाि होतो. तो िाजकािणाचा मदु्दा झाला आह.े 

सवदभाातील शेतकऱयाांच्या नकुसानभिपाईचे १७ हजाि कोटी रुपये सिकािकडे बाकी 

आहते. अनेक सपकाांचे नकुसान झाले आह.े सिकािने या सांदभाात सनणाय घेतला 

पासहजे. सावाजसनक बाांधकाम सवभागाला ४ हजाि कोटी रुपये थकीत आहते. आपण 

समधृ्दी महामागााची इसक्वटी वाढवनू ३५ टक्के केली. पण तयामळेु काही काम े

थाांबली आहते. आपण तयामध्ये लक्ष घातले पासहजे. 

                   नांति श्री. खचे .... 
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श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे.... 

 सभापती महोदया, माझी अशी सवनांती आह ेकी, आम्ही सवा सससनअि सदस्य 

आहोत, २० वषाापासनू सदनाचे सदस्य आहोत, सवदभा व मिाठवाड्याच्या चचेवि 

बोलण्यासाठी चाि ते पाच समसनटाांचा वेळ समळत असेल ति सभागहृात आम्ही 

येण्याला काहीही अथा िाहत नाही. सकमान १२ ते १५ समसनटाांचा वळे आम्हाला 

भाषण किण्यासाठी समळायला पासहजे. सवदभा व मिाठवाड्यातील प्रश्न मी तीन 

समसनटाांत माांडावे ह ेकाही शक्य नाही. ठीक आह,े आपण सनणाय घतेला तयाबाबत मी 

धन्यवाद दतेो. 

 उप सभापती : िेकॉडावि अयोग्य गोष्ट िाहू नये तयासाठी मी आपणाला पनु्हा 

समजावनू साांगते की, भाितीय जनता पक्षाला या प्रस्तावावि बोलण्यासाठी एकूण ५० 

समसनटाांचा वेळ होता. १ तास ५० समसनटे माननीय सविोधी पक्ष नेते बोलले आहते. 

अन्य सदस् याांमध्ये सन्माननीय सदस्य डॉ.िणसजत पाटील २७ समसनटे, सन्माननीय 

सदस्य श्री.प्रसाद लाड २९ समसनटे  व सन्माननीय सदस्य श्री.सिेुश धस ह ेपाच समसनटे 

व आता आपण आठ ते नऊ समसनटे बोलला आहात. सविोधी पक्ष नेते व सन्माननीय 

सदस्य डॉ.िणसजत पाटील जे बोलले ते पक्षातफे बोलले आहते. वैयक्तीक तलुना 

किायला लागला ति प्रतयेकाला वेगळे स्थान आह.े आम्हाला येथे कोणाचाही उपमदा 

किायचा नाही. सन्माननीय सदस्याांना थाांबसवणे आमच्या ही जीवावि येते. वेळ 

पासहला ति सविोधी पक्ष नेते १ तास ५० समसनटे बोलेले आहते. अन्य भाजप सदस्य 

१ तास एक समसनटे बोलले आहते. आपण सजतक्या वेळा बोलणाि सततक्या वेळा मी 

या बाबी िेकॉडवि घेणाि आह.े कािण बाहिे चकुीचा सांदशे जायला नको की, आम्ही 

सदस्याांना बोलायला दते नाही. हिकतीमध्ये सकती वेळ घालसवला तो मी मोजलेला 

नाही. आता सन्माननीय सदस्य डॉ.परिणय फुके याांनी भाषणाला सरुुवात किावी. 

     ------ 
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डॉ.परिणय फुके (भांडािा तथा गोंसदया स्थासनक प्रा.सांस्था) : सभापती महोदया, 

सविोधी पक्ष नेतयाांनी सनयम २६० अन्वये माांडलेल्या प्रस्तावावि माझे सवचाि व्यक्त 

किण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदया, सवदभाातील महतवाचे प्रश्न नागपिू येथील असधवेशनात 

सोडसवण्याच े काम आपण दिवषी कितो. मागील दोन वषाापासनू नागपिू यथेे 

असधवशेन होत नसल्यामळेु सवदभाातील अनेक प्रश्न प्रलांसबत आहते. सवदभाातील 

असधवशेन घेण्याची पिांपिा थाांबसवण्याचे काम महासवकास आघाडी शासनाने केले 

आह.े सवदभा महािाष्ट्रात सामील होत असताना जो किाि किण्यात आला तया 

किािाचे उल्लांघन या सिकािने केले आह.े सवदभाात अनेक ससांचनाचे िोटे व मोठे 

प्रकल्प प्रलांसबत आहते. सवदभाातील सवकासाचा समतोल िाखण्याकरिता वैधासनक 

सवकास मांडळाची स्थापना किण्यात आली होती. तयाांची मदुत ३० एसप्रल, २०२० 

िोजी सांपषु्टात आली. दोन वषे झाले तिी तयासाठी मदुतवाढ दणे्यात आली नाही. 

घटनेतील कलम ३७१ (२) अन्वये मागास भागाचा समतोल सवकास होण्याकरिता व 

अनषुेश दिू होण्याकरिता १९९४ मध्ये ततकालीन िाष्ट्रपती याांनी या वैधासनक सवकास 

मांडळाची स्थापना केली होती. वैधासनक सवकास मांडळाच्या माध्यमातनू  िाज्यपाल 

महोदयाांना अनशेुषाची मासहती होत होती. या अनशेुषानसुाि िाज्यपाल महोदय 

वेळोवेळी अथासांकल्पामध्ये तितदू किण्यास शासनाला भाग पाडत होते. सवदभाातील 

असमतोल दिू किण्याकरिता व अनशेुष कमी किण्याकरिता कोणतीही उपाययोजना 

सिकािकडे असस्ततवात नाही. अथामांत्री महोदयाांनी दोन वषाापवूी साांसगतले होते की, 

लवकिात लवकि वैधासनक सवकास मांडळाना मदुतवाढ दणे्यात येईल. अद्यापयंत 

मतुदवाढ दणे्यात आलेली नाही. तयामळेु सवदभाात मोठ्या प्रमाणात ससांचनाचा 

अनशेुष आह.े अमिावती सवभागात सवाात जास्त म्हणजे  १ लाख ६० हजाि हके्टि 

ससांचनाचा अनशेुष आह.े  सन २०१९-२०२० व २०२०-२१ मध्ये ९५४३ कोटी रुपय े

येणे बाकी होते. ही िक्कम दणे्यात आली असती ति अमिावती सवभागात १ लाख 

७० हजाि हके्टि ससांचन के्षत्रात वाढ झाली असती. अथामांत्री महोदयाांना माझी सवनांती 

आह ेकी, सवदभाातील प्रकल्पाांना भिीव सनधी द्यावा. अमिावती सवभागात १७ ससांचन 

प्रकल्प पनुवासनाच्या अभावामळेु पणूा होऊ शकले नाही. १७ प्रकल्पाच्या माध्यमातनू  
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डॉ.परिणय फुके... 

जवळपास १ लाख १० हजाि हके्टि ससांचन के्षत्रात वाढ झाली असती. पवूा सवदभाात 

मोठ्या प्रमाणात मामा तलाव आहते. पवूा सवदभाात १ लाख १० हजाि हके्टि 

ससांचनाचा अनशेुष आह.े भांडािा, गोंसदया, चांद्रपिू, गडसचिोली व नागपिू येथे मोठ्या 

प्रमाणात मामा तलाव आहते. ३०० वषाापवूी गोंड िाजे याांच्या गाळात या तलावाांच े

बाांधकाम किण्यात आले होते. तया भागातील शेतकिी व कोळी समाज याांनी 

श्रमदानाने व स्वत:च्या पैशातनू तलाव खोदले होते. तयातनू धान उतपादक 

शेतकऱयाांना मोठ्या प्रमाणात शाश्वत पाणी उपलब्ध होत होते. महािाष्ट्राची सनसमाती 

झाल्यावि १०० हके्टिपेक्षा मोठे तलाव पाटबांधािे सवभागाला दणे्यात आले. १०० 

हके्टिपेक्षा कमी तलाव सजल्हापरिषदकेडे दणे्यात आले. मागील ६० ते ७० वषाात या 

तलावाांकडे दलुाक्ष झाल्यामळेु तया तलावात गाळ साचनू ते बांद होत आहते. या सवा 

तलाांवामधील गाळ काढल्यास पवूा सवदभाातील ससांचन क्षमता १ लाख १६ हजाि 

हके्टिने वाढू शकते. मसच्िमािाांच्या सांदभाात अथासांकल्पात कोणतीही तितदू किण्यात 

आली नाही. जो सनधी दणे्यात आला तो फक् त खाऱया पाण्यात मसच्िमािी किणाऱया 

लोकाांना दणे्यात आला आह.े सिकाि फक्त खाऱया पाण्यातील मसच्िमािाांसाठी 

योजना जाहीि किते. सवदभाात गोड पाण्यावि मसच्िमािी किण्यात येते. तयाांच्यासाठी 

काही उपाययोजना किायला पासहजे होतया. सन २०१९-२० व २०२०-२१ या 

कालावधीत कोसवड व असतवषृ्टीमळेु अनेक सठकाणी नकुसान झाले आह.े सन 

२०१९-२०, सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ या कालावधीतील तलावाचे ठेके 

माफ किायला पासहजे होते. भांडािा व गोंसदया सजल्ह्यात तीन लाख मासेमािी किणािे 

लोक आहते. तयाांना िोजगाि दणे्यासाठी सवा तलाव मच्ि व्यवसाय सवभागाला 

द्यायला पासहजे होते.  

उप सभापती : सन्माननीय सदस्य आपली वेळ सांपलेली आह,े आपले काय 

म्हणणे आह ेतयाबाबत आपण मांत्री महोदयाांना सनवेदन द्यावे. 

--------- 
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 श्री.अांबादास दानवे (औिांगाबाद तथा जालना प्रासधकािी सांस्था) : सभापती 

महोदया, माननीय सविोधी पक्ष नेतयाांनी सनमय २६० अन्वये जो प्रस्ताव माांडला  तयावि 

माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदया, शेतकिी कजामकु्तीबाबत काही बाबी बोलल्या गले्या 

आहते. अथामांत्री महोदयाांनी या बजेटमध्ये ५० हजाि रुपयाांचा प्रोतसाहन भत्ता जाहीि 

केला आह.े तयामळेु शेतकिी याबाबत असतशय समाधानी आहते. मिाठवाड्याबाबत 

काही बाबी अनेक सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतल्या आहते. महासवकास आघाडी 

शासन मागील दोन वषाापासनू मिाठवाड्यात अनेक चाांगल्या योजनाांची 

अांमलबजावणी किीत आह.े वैधासनक सवकास मांडळाबाबत भाितीय जनता पक्ष 

साततयाने आवाज उठसवत आह.े वेगवेगळ्या भसूमका माांडते,  भाितीय जनता पक्षाच े

सिकाि होते व माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस ह ेमखु्यमांत्री होते तयावेळी मागील पाच 

वषााच्या काळात मिाठवाडा वैधासनक सवकास मांडळासाठी १३ कोटी ९९ लक्ष रुपय े

व दसुऱयाांदा ४१ कोटी रुपये िाजकीय सोईसाठी दणे्यात आले होते. मिाठवाडा 

वैधासनक सवकास मांडळासवषयी बोलणे ह ेमिाठवाड्यावि पतुना मावशीच ेपे्रम व्यक्त 

किण्यासािख ेआह.े ह ेसवा किीत असताना असतवषृ्टीसवषयी आवाज उठसवला जातो. 

महासवकास आघाडी शासनाने असतवषृ्टीसाठी १० हजाि कोटी रुपयाांचे पॅकेज सदले व 

७० ते ८० टक्के िक्कम शेतकऱयाांपयंत पोहचली आह.े तया उलट कें द्र शासनाने पाच 

िाज्याांना सनधी सदला, महािाष्ट्राला तयातनू जाणीवपवूाक वगळण्यात आले आह.े 

तयाचे इसतवतृ्त माझ्याकडे आह.े मागील सिकािच्या काळात जलयकु्त सशवाि योजनेच े

काय झाले ह ेपाहायला पासहजे. इतका मोठा खचा झाला ति जलयकु्त सशवािमळेु सकती 

शेतकऱयाांचा फायदा झाला, याबाबत सवचाि केला पासहजे. महासवकास आघाडी 

शासन पढुील काळात जालना येथे सीडस ्पाका  सनमााण किीत आह.े सांभाजी नगि या 

शहिात १६८० कोटी रुपयाांची सवाात मोठी पाणीपिुवठा योजना सरुु आह.े 

मिाठवाड्याकडे ह ेसिकाि दलुाक्ष कित ेह ेम्हणण ेअसतशय चकुीचे आह.े महासवकास 

आघाडी शासन असतशय वेगाने व सवकासातमक कामे किीत आहते. मेडीकल 

कॉलेज पिभणी येथे झाले आह.े धािाशीव येथे मेसडकल कॉलेज होत आह.े सहांगोली 

येथे हळदीचा प्रोजेक्ट होत आह.े नाांदडे येथे मोठे प्रकल्प होत आहते. समधृ्दी मागााची  
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श्री.अांबादास दानवे.... 

सीमा नाांदडे ते जालन्यापयंत वाढसवण्यात आली आह.े सांभाजीनगि या शहिासाठी 

२६०० कोटी रुपयाांचा सनधी मागील काळात महासवकास आघाडी शासनाने सदला 

आह.ेमागच्या सिकािपेक्षा ह ेसिकाि मिाठवाड्याकडे असतशय चाांगल्या प्रकािे लक्ष 

दते आह.े इतके बोलनू मी माझे भाषण सांपसवतो. धन्यवाद. 

       या नांति श्री.बोिले... 
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 उप सभापती : आता उप मखु्यमांत्री महोदयाांनी आपले उत्तिाचे भाषण सरुु 

किावे. 

 श्री.असजत पवाि (उप मखु्यमांत्री) : सभापती महोदया, माननीय सविोधी पक्षनेत े

श्री.प्रवीण दिेकि व इति सन्माननीय सदस्याांनी सनयम २६० अन्वये..... 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री.गोसपचांद 

पडळकि याांना ५ समसनटे बोलण्याची सांधी द्यावी. 

 उप सभापती : आपण कृपया वेळेची मयाादा पाळावी. आपल्या पक्षाला 

सदलेला वेळ सांपलेला आह.े  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, आपण आमचे म्हणणे ऐकून घ्याव.े 

तयानांति आपण सनणाय द्यावा. सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगिकि सनयम २६० अन्वये 

प्रस्तावावि बोलणाि होते. मघाशी आपण तयाांचे नाव वाचनू दाखसवले. पिांत ुतयाांनी 

साांसगतले की, माझ्या ऐवजी सन्माननीय सदस्य श्री.गोसपचांद पडळकि बोलतील. 

आपण सन्माननीय सदस्य श्री.गोसपचांद पडळकि याांना ५ समसनटे बोलण्याची सांधी 

द्यावी. 

 उप सभापती : मी सभागहृाला पनु्हा साांग ू इसच्िते की, आपण प्रतयेक 

पक्षासाठी वेळ सनसित करुन सदलेला आह.े प्रतयेक सन्माननीय सदस्याांनी बोलताना 

वेळेची मयाादा पाळली पासहजे. सभागहृातील काही सन्माननीय सदस्याांना 

वेळेअभावी बोलण्याची सांधी समळत नाही याच ेमला खपू वाईट वाटत.े आपल्या 

पक्षाला सनयमापेक्षा जास्त वेळ समळालेला आह.े आता माननीय मांत्री महोदयाांनी 

उत्तिाचे भाषण सरुु किावे. 

श्री.गोसपचांद पडळकि : सभापती महोदया, मला दोन मदु्द ेमाांडण्याची पिवानगी 

द्यावी. 

उप सभापती : आपल्या पक्षाला सदलेला वेळ सांपलेला आह.े आपली 

पसहलीच टमा आह.े आपण कृपया सभागहृात शाांतता ठेवावी. ही पद्धत बिोबि नाही.  
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 श्री.असजत पवाि (उप मखु्यमांत्री) : सभापती महोदया, मागील दोन 

सदवसाांपासनू सनयम २६० अन्वये प्रस्तावावि चचाा सरुु आह.े सनयम २६० अन्वय े

प्रस्तावाविील चचेत माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकि, सन्माननीय सदस्य 

सवाश्री असभजीत वांजािी, अमोल समटकिी, डॉ.िणसजत पाटील, सवाश्री असनकेत 

तटकिे, प्रसाद लाड, सिेुश धस, डॉ.मसनषा कायांद,े सवाश्री शसशकाांत सशांद,े चांद्रशेखि 

बावनकुळे, डॉ.परिणय फुके, श्री.अांबादास दानवे याांनी भाग घेतलेला आह.े  

 श्री.गोसपचांद पडळकि : सभापती महोदया, *** 

 उप सभापती : आपण कृपया अशा प्रकािे भाष्य करु नये.  

( दोन्ही बाजचूे सन्माननीय सदस्य आपापल्या जागेवि उभे िाहून एकाच वेळी 

बोलण्याचा प्रयतन कितात.) 

 उप सभापती : मला असे वाटते की, आपल्याला मांत्री महोदयाांचे उत्ति ऐकून 

घ्यायचे नाही. सन्माननीय सदस्य श्री.गोसपचांद पडळकि याांनी म्हटले की, *** ह े

बिोबि नाही. ते माझ्यावि आिोप किीत आहते. मी या सांदभाात भसूमका घेतली ति 

सभागहृाचा वेळ वाया जाईल.  

 श्री.बाळासाहबे पाटील : सभापती महोदया, सनयम २६० अन्वये प्रस्तावावि 

दोन सदवसाांपासनू चचाा सरुु आह.े या सनसमत्ताने िाज्यातील सवसवध प्रश्नाांवि चचाा होण े

अपेसक्षत होती. पिांत ु काही सवसशष्ट प्रश्नच चचलेा आलेले आहते. सभागहृातील 

वाताविण बघता सविोधी पक्षाला मांत्री महोदयाांचे उत्ति ऐकून घ्यायचे नाही असे 

वाटते.  

 श्री.प्रवीण दिेकि : आम्हाला मांत्री महोदयाांचे उत्ति ऐकून घ्यायचे आह.े  

श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदया, आपण कृपया सविोधी पक्षाच्या 

सन्माननीय सदस्याांना बोलण्याची सांधी द्यावी. 

 उप सभापती : सविोधी पक्षाला सदलेला वेळ सांपलेला आह.े आपण सदवसभि 

प्रस्तावावि बोलणाि आहात काय ? 

 श्री.असजत पवाि : सभापती महोदया, आम्ही ३० वषांपासनू सभागहृात काम 

किीत आहोत. सन्माननीय सदस्याांनी कृपया उत्ति ऐकून घ्यावे.  

*** आदशेानसुाि सवलोसपत मजकूि 
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 उप सभापती : सन्माननीय सदस्याांनी अशा प्रकािे बोलणे योग्य नाही. 

सन्माननीय सदस्य श्री.गोसपचांद पडळकि याांचे वाक्य िेकॉडावरुन काढून टाकण्यात 

येईल. आता पयंत तयाांनी दोन वेळा अशा प्रकािे भाष्य केलेले आह.े  

 श्री.असजत पवाि : सभापती महोदया, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण 

दिेकि याांनी अनेक मदु्द ेउपसस्थत केलेले आहते. सनयम २६० अन्वये प्रस्तावात अनेक 

सवषयाांचा समावेश आह.े सन्माननीय सदस्याांनी सवाच सवषयाांना स्पशा किण्याचा 

प्रयतन केलेला आह.े माझे उत्ति सांपल्यानांति माननीय सहकाि मांत्री श्री.बाळासाहबे 

पाटील उत्ति दतेील. सभागहृाने आमची उत्तिे ऐकून घ्यावीत, अशी माझी सभागहृाला 

सवनांती आह.े आमची उत्तिे सविोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्याांना पटतीलच 

अशातला भाग नाही. आम्ही महासवकास आघाडी सिकािची भसूमका सभागहृात 

माांडण्याचा प्रयतन किणाि आह.े 

 सभापती महोदया, माननीय सविोधी पक्षनेतयाांनी सजल्हा वासषाक योजनेच्या 

सांदभाात कोकण, सवदभा, मिाठवाड्याला कमी सनधी सदला असे साांसगतले. आपण 

अनेक वषांपासनू एकमकेाांना ओळखतो. एखाद्या सवभागाला कमी सनधी द्यायचा 

अशा प्रकािची भसूमका माझी कधीही नव्हती आसण यापढेुही असणाि नाही. आपण 

सनधी वाटप किताना सजल्ह्यातील लोकसांख्या सवचािात घेतो. ग्रामीण 

लोकसांख्येसाठी २० टक्के, सजल्ह्यातील क्षेत्रफळासाठी ३० टक्के आसण मानव 

सवकास सनदशेाांकासाठी २० टक्के सनधी अशी पिांपिा वषाानवुषे चालत आलेली आह.े 

पिांत ुपवूीचा काळ वेगळा होता. आताचा काळ वगेळा आह.े माननीय सविोधी पक्षनेत े

आपण पवूी मुांबई शहिाचे प्रसतसनधीतव किीत होते. िाज्यातील एकूण लोकसांख्येपैकी 

२५ टक्के लोकसांख्या ठाणे, मुांबई व मुांबई उपनगि परिसिात आह.े तयामळेु माननीय 

 

श्री.असजत पवाि....... 
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मखु्यमांत्री व आम्ही सवांनीच पवूीचे ३०, २०, ३० अशा प्रकािे जे १०० टक्क्याचे 

सतू्र आह ेतयामध्ये बदल केला. शहिी भागासाठी तेथील लोकसांख्येचा सवचाि करुन 

असधकचे १ हजाि कोटी रुपये द्यावेत, असा सनणाय घेण्यात आला. मी साांग ूइसच्ितो 

की, मुांबई शहिाला पवूी २५० कोटी रुपये समळत होते. आता ३१५ कोटी रुपय े

समळतात. उपनगिासाठी ६५० कोटी रुपये समळत होते. अनेक आमदाि उपनगिाचे 

प्रसतसनधीतव कितात. आता नवीन धोिणानसुाि उपनगिासाठी ८४९ कोटी रुपय े

समळतात. ठाण्यासाठी ४७५ कोटी रुपये समळत होते, आता नवीन सतु्राप्रमाणे ६१८ 

कोटी रुपये समळतात. आपण पालघि, िायगड, ितनासगिी, ससांधदुगुा अशा सवा 

सजल्ह्याांसाठी सनधी सदलेला आह.े आपण उप िाजधानी म्हणनू नागपिूसाठी असधकच े

१०० कोटी रुपये सदलेले आह.े तसेच औिांगाबाद मिाठवाड्याचे प्रवेशद्वाि 

असल्यामळेु तेथे जास्तीचा सनधी सदलेला आह.े आपण नासशक, अमिावती, पणु,े 

मुांबई अशा सवाच ६ सवभागाांसाठी असधकचा सनधी दणे्याचा प्रयतन केलेला आह.े 

आपण सनधीचे वाटप किताना कोणताही भेदभाव केलेला नाही. उलट मिाठवाडा, 

सवदभााला जास्तीचा सनधी कसा दतेा येईल सकां वा जेथे लोकसांख्या जास्त आह ेतथेे 

जास्तीचा सनधी कसा दतेा येईल अशा प्रकािचा प्रयतन आपण केलेला आह.े 

सन्माननीय सदस्य डॉ.परिणय फुके व इति सन्माननीय सदस्याांनी सवदभा, मिाठवाडा 

व उवारित महािाष्ट्र वैधासनक सवकास मांडळाचा मदु्दा उपसस्थत केला. सभागहृाला 

कल्पना आह े की, सदनाांक ९ माचा, १९९४ िोजीच्या असधसचुनेनसुाि वैधासनक 

सवकास मांडळे असस्ततवात आली आसण ती ५ वषाासाठी असावीत असा सनणाय 

झाला. सन १९९९ मध्ये ५ वषे सांपली. तयावेळी आम्ही सत्तेवि होतो. आम्ही 

वैधासनक सवकास मांडळाांना ५ वषे मदुतवाढ सदली. सन २००४ मध्ये ती मदुत 

सांपल्यानांति पनु्हा १ वषे मदुतवाढ दणे्यात आली. तयानांति सन २०१६ मध्ये सन 

२०१० पयंत मदुतवाढ दणे्यात आली. सन २०१० मध्ये पनु्हा १ वषे मदुतवाढ सदली 

आसण तयानांति सन २०१५ पयंत मदुतवाढ दणे्यात आली. तयानांति मात्र मदुतवाढ 

दणे्यात आली नाही. पिांत ुमी या सनसमत्ताने सभागहृाला व िाज्यातील जनतेला साांग ू

 

श्री.असजत पवाि....... 
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इसच्ितो की, वैधासनक सवकास मांडळाांना मदुतवाढ सदलेली नसली तिी िाज्यपाल 

महोदयाांच्या सतु्रानसुाि सवदभा, मिाठ्यासाठी जो सनधी सदला जातो, वैधासनक सवकास 

मांडळ असताना माननीय िाज्यपालाांचे सनधीचे सतू्र सवदभाासाठी २३ टक्के, 

मिाठवाड्यासाठी १८.७५ टक्के आसण उवारित महािाष्ट्रासाठी ५८ टक्के होते. 

सवधानसभचेे माननीय सविोधी पक्षनेते व इति सन्माननीय सदस्याांनी दखेील 

सवधानसभेत हा प्रश्न उपसस्थत केला होता. मी माननीय सविोधी पक्षनेतयाांना साांग ू

इसच्ितो की, आम्ही सवदभाासाठी २६ टक्के सनधी सदलेला आह.े म्हणजे वैधासनक 

सवकास मांडळे नसताना दखेील जास्तीचा सनधी सदलेला आह.े मिाठवाड्यासाठी 

१८.७५ टक्के सनधी सदलेला आह.े उवारित महािाष्ट्रासाठी ५८ टक्के सनधी द्यावयाचा 

होता तयाऐवजी ५५ टक्के म्हणजे ३ टक्के सनधी कमी सदलेला आह.े वैधासनक सवकास 

मांडळाला मदुतवाढ सदलेली नसली तिी माननीय मखु्यमांत्री श्री.उद्धव ठाकिे 

साहबेाांच्या नेततृवाखालील महासवकास आघाडी सिकािने मिाठवाडा, सवदभाावि 

अन्याय होऊ सदलेला नाही, ह ेमला स्पष्टपणे सवांच्या सनदशानास आणनू द्यायचे आह.े 

माननीय िाज्यपालाांनी सदलेल्या सनदशेानसुाि आपण ६५८८ कोटी रुपयाांच्या सवत्तीय 

अनशेुषाचे सनमूालन केलेले आह ेआसण बाकीचे सनमूालन किण्याचे काम सरुु आह.े 

        यानांति श्री.साांगळे....... 
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श्री.असजत पवाि.... 

एक गोष्ट खिी आह ेकी, यापवूी कोकणकरिता स्वतांत्र सवकास मांडळ किावे आसण 

उवारित महािाष्ट्रातनू पसिम महािाष्ट्र काढून उत्ति महािाष्ट्राचे एक स्वतांत्र सवकास 

मांडळ किावे अशा पद्धतीने आपण वेळोवेळी ठिाव केलेले आहते. ही मांडळे 

स्थापन किण्यासांबांधी सांसदलेा असधकाि आहते. माझी या सांदभाात माननीय सविोधी 

पक्षनेते तसेच सवा सन्माननीय सदस्याांना सवनांती आह ेकी, तमु्ही याबाबतीत प्रयतन 

किावा. तसेच आम्ही दखेील याकरिता प्रयतन कितो. तयानांति सांसदनेे तयाकरिता 

मान्यता सदल्यास कोकण आसण उत्ति महािाष्ट्रकरिता वेगळी सवकास मांडळे 

किण्यासांबांधी आपल्याला कायावाही किता येऊ शकेल. िाज्याने सदलेल्या एकूण 

सनधीमध्ये  सवदभााला २३ टक्क्याांऐवजी २६ टक्के, मिाठवाडयाला १८.७५ टक्के 

आसण उवारित महािाष्ट्राला ५८ टक्क्याांऐवजी ५५ टक्के सनधी सदलेला आह.े 

कोकणचा सनधी कमी झालेला नाही. शासनाने ससांधदुगुा व ितनासगिीकरिता ३०० 

कोटी रुपयाांचा कायाक्रम सदलेला आह ेव तयाकरिता वेगळया प्रकािचा सनधी सदला 

आह.े मी सवा सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसच्ितो की, मी मांसत्रमांडळामध्ये बोलत 

असताना नेहमी साांगत असतो की, सोयाबीन, धान, ऊस सकां चा चक्री वादळ असो, 

या सनसमत्ताने सवसवध भागाांना सनधी सदला जातो. तया पटीत ससांधदुगुा, िायगड, 

ितनासगिी, पालघि आसण ठाणे या सजल्हयाांना सनधी समळत नाही. तयामळेु त या 

सजल्हयाांकडून कोणताही प्रस्ताव आल्यास तयाकरिता अथा मांत्री म्हणनू झकुते माप 

दणे्याचा माझा प्रयतन असतो. िेवस िेडी येथील िस्ते सकां वा पयाटनाला चालना 

दणे्याचे काम असो, सवसवध बीचेसला वेगळया गोष्टी किणे, जलवाहतकुीला 

प्राधान्य दणेे, जेट्टी किणे या सवा गोष्टींचा फायदा कोकण सकनािपट्टीलाच होणाि 

आह.े  तसेच तेथे इांडस्ट्रीज आणण्याकरिता माननीय मखु्यमांत्री तसेच माननीय 

उद्योग मांत्री श्री.सभुाष दसेाई असे आम्ही सवा जण प्रयतन किीत आहोत. तेथे 

इांडस्ट्रीज आणत असताना पयााविणाचा सवचाि समोि ठेवनू पयााविणाची कोणताही 

हानी होणाि नाही याची दखेील खबिदािी आम्ही घेत असतो.  
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 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य सवाश्री सिेुश धस, शसशकाांत सशांद,े 

चांद्रशेखि बावनकुळे, अांबादास दानवे, डॉ.मसनषा कायांद,े डॉ. परिणय फुके याांनी या 

प्रस्तावासांबांधी आपापली भसूमका माांडली आह.े मी सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि 

बावनकुळे याांना साांग ू इसच्ितो की, तमु्ही व मी ऊजाा सवभाग साांभाळलेला आह.े 

माझ्या कामाची पद्धत तमु्ही दखेील अनभुवली आह.े सबलाांची वसलुी झाली पासहजे 

अशा प्रकािची कडक भसूमका मी घेत होतो. पिांत ुआता मात्र तमु्ही सवदभा आसण 

मिाठवाडयात सवद्यतु शलु्क घ्यावयाचे नाही, तसेच आता मोबाईल टॉविचे सवद्यतु 

शलु्क माफ केलेले आह.े आपण मला या सांदभाातील ससवस्ति मासहती द्यावी. मी या 

सांदभाात जरुि खोलात जाईन. तसेच सध्या सतन्ही कां पन्याची परिसस्थती लक्षात घेता 

मोबाईल टॉवि कां पन्याांना सवद्यतु शलु्क माफ किण्याचे काही कािण नाही. तयामळेु 

असे का किण्यात आले ? आपण तया सवभागाांना असधकचा सनधी दणे्याचा प्रयतन 

किीत असतो. जालना कां पनीच्या सबससडीचे एक सदवसामध्ये २८ कोटी रुपये सदले. 

आपण तयाबाबतची ससवस्ति मासहती माझ्याकडे द्यावी. मी तया सांदभाात खोलात 

जाईन. तसेच याबाबतीत सवभागाकडे सधु्दा सवचािणा किीन. आपण या सांदभाात जे 

२-३ मदु्द े उपसस्थत केलेले आहते तयाबद्दल नेमकी काय वस्तसुस्थती आह े ? या 

सांदभाात दोन्ही बाज ूलक्षात घेऊन तयात एखादी बाज ूबिोबि होत नसल्यास ती दरुुस्त 

किण्याची िाज्य शासनाची सनसितपणे तयािी िाहील. मी स्वत: अथा मांत्री म्हणनू तयात 

लक्ष दईेन अशी मी आपल्याला खात्री दऊे इसच्ितो.  

 सभापती महोदया, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकि याांनी एवढे मदु्द े

उपसस्थत केलेले आहते की, कोणकोणतया मदु्दाांना न्याय द्यावयाचा ? माननीय सविोधी 

पक्षनेतयाांचे भाषण सरुु असताना मी सदनात नव्हतो. पिांत ुमी तयाांचे भाषण ऐकत होतो. 

तयाांनी खपू मोठे भाषण केले. अथाात तो तयाांचा असधकाि आह.े ते सविोधी पक्षनेत े

आहते. तसचे तयाांनी खपू आिोप केलेले आहते. आपण तया सदवशी केलेल भाषण 

पासहल्यास आम्हाला तया सदवशी तमु्ही फाि तापलेले, पेटलेले वाटलात. मी  
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आपल्याला यापवूी सदनात अशा प्रकािे एवढे तापलेले, पेटलेले असल्याचे कधी 

पासहले नव्हते. मी या सदनामध्ये माननीय श्री.सनतीन गडकिी तसेच श्री.सवनोड तावडे 

याांचे दखेील कामकाज पासहलेले आह.े पिांत ुआपला तया सदवशीचा एकसत्रत िागिांग 

बघनू "दिेकि साहब को गसु्सा क्यों आता ह?ै" असे आम्हाला वाटत आह.े तयाकरिता 

काही कािणे अस ूशकतात. ती खास करुन आपल्या स्वत:ला मासहती आहते. मी 

सहकािातनू पढेु आलेला कायाकताा आह.े मी १९९१ मध्ये पणुे सजल्हा मध्यवती 

सहकािी बँकेचा चअेिमन झालो होतो. तयानांति मला तया भागातील लोकाांनी 

खासदाि म्हणनू सनवडून सदले. मी ६ मसहन्याांनांति खासदािकीचा िाजीनामा दऊेन िाज्य 

मांसत्रमांडळामध्ये आलो. तयामळेु मी सहकाि असतशय जवळून पासहलेले आह.े 

माननीय मांत्री श्री.बाळासाहबे पाटील तसेच इति अनेक जण सहकािातनू पढेु आलेले 

आहते. स्वगीय यशवांतिाव चव्हाण,  स्वगीय वसांतदादा पाटील, स्वगीय वसांतिाव 

नाईक तयानांतिच्या काळात माननीय श्री.शिदचांद्र पवाि साहबेाांनी नेहमी सहकािाला 

ताकद दणे्याचे काम केले आह.े ही बाब सांपणूा महािाष्ट्राने पासहलेली आह.े आता तया 

काळातील सपढी िासहलेली नाही. सवशेषत: कोल्ह,े काळे, सवख े असतील. आता 

तयाांच्या कुटुांबातील चौथी सपढी काम किीत आह.े तयात सन्माननीय सदस्य डॉ.सनलय 

नाईक आहते. आज तयाांचा वाढसदवस आह.े मी आपल्या सवांच्या वतीने सन्माननीय 

सदस्य डॉ.सनलय नाईक याांना वाढसदवसाच्या खपू हासदाक शभुेच्िा दतेो.  

 सभापती महोदया, मध्यांतिीच्या काळात िाज्यातील साखि कािखाने सवकले 

गेले व तयातनू मोठा भ्रष्टाचाि झाला आह,े दिोडे घातलेले आहते, लटुालटू झाली 

आह ेअसा उल्लेख किण्यात आला. मी या चचेच्या सनसमत्ताने सदनाला एकच गोष्ट 

साांग ूइसच्ितो की, माननीय श्री.प्रवीण दिेकि ह ेमुांबै सजल्हा मध्यवती सहकािी बँकेच े

अनेक वषे चेअिमन होते. आता तथेे श्री.ससद्धाथा काांबळे चअेिमन आहते. तयापवूी 

तेथे अनेक जणाांनी चअेिमन म्हणनू काम केलेले आह.े आपल्याला माहीत असेल 

की, सुांदिबाग को.ऑप.सोसायटीच्या काही ठेवी मुांबै सजल्हा मध्यवती सहकािी बँकेत  
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ठेवण्यात आल्या होतया. मुांबै सजल्हा मध्यवती सहकािी बँकेने सदि ठेवी लीड बँक 

म्हणनू महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बँकेमध्ये ठेवल्या होतया. महािाष्ट्र िाज्य सहकािी 

बँकेने तया काळात मोठया प्रमाणावि सहकािी साखि कािखान्याांना कजावाटप केले 

होते. मला आठवत ेकी, तयाकरिता िाज्य शासनाकडून १२ कोटी रुपये भाग भाांडवल, 

४ कोटी रुपये शेतकऱयाांनी जमा किायचे आसण २४ कोटी रुपये बँकाांकडून सदले जात 

होते. अशा प्रकािे सरुुवातीच्या काळात ४० कोटी रुपयाांमध्ये अडीच हजाि मेट्रीक 

टनाचे साखि कािखाने सनमााण झाले होते. तसचे लोकप्रसतसनधींना दखेील असे वाटत 

होते की, आपल्याला आपल्या भागामध्ये असस्ततव सटकवायच ेअसल्यास आपण 

साखि कािखाना काढला पासहजे. तयानांति आपल्याला तथेे काही माणसे कामाला 

लावता येतात. मोठया प्रमाणात आसथाक सबुत्ता आणता येते, तयातनू आपल्याला 

मोठया सशक्षण सांस्था सनमााण किता येतात. अशा प्रकािे आपल्याला साखि 

कािखान्याांच्या माध्यमातनू अनेक चाांगल्या गोष्टी किता येऊ शकतात. अशा प्रकािे 

महािाष्ट्रामध्ये ६० वषांपासनू चाांगल्या प्रकािे सहकािी साखि कािखाने सरुु असनू 

तेथे चाांगल्या प्रकािे नेततृ्त्व केले जात आह.े तयामळेु ज्या भागाांमध्ये साखि कािखाने 

नाहीत, पिांत ुऊस आह.े तेथे सहकािी साखि कािखाने व्हावेत असे तया भागातील 

लोकाांना वाटते. िाज्य सहकािी बँक सहकािी साखि कािखान्याांना कजा वाटप किीत 

असते. ते कजा वसलू किण्यासाठी सुांदिबाग को.ऑप.सोसायटीने उच्च न्यायालयात 

जनसहत यासचका क्रमाांक ६७/२००७ दाखल केली होती. तया अनषुांगाने महािाष्ट्र 

िाज्य सहकािी बँकेने जिांडेश्वि सहकािी साखि कािखान्याच्या सललावासांबांधी 

कािवाई किावी असे आदशे सदले. मी माननीय सविोधी पक्षनेतयाांना असतशय 

जबाबदािीने साांगतो की, ह ेआदशे महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बँकेने सदलेले नाहीत. 

सुांदिबाग को.ऑप.सोसायटीने उच्च न्यायालयात जनसहत यासचका केल्यानांति मुांबई 

उच्च न्यायालयाने असे आदशे सदले होते की, तया कािखान्याांना सांधी द्यावी. तसेच 

ते कािखाने पैसे दते नसल्यास ते  Securitisation Act खाली काढावते.  उच्च  
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न्यायालयाने सदलेल्या आदशेानसुाि जिांडेश्वि सहकािी साखि कािखाना सलसमटेड 

याांनी नोटीस ऑफ मोशनच्या सांदभाात यासचका क्रमाांक १८१/२०१० दाखल केली. 

नोटीस ऑफ मोशनच्या अनषुांगाने जिांडेश्वि सहकािी साखि कािखान्याने सदनाांक १५ 

एसप्रल, २०१० आसण २० एसप्रल, २०१० िोजी महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बँकेकडे अजा 

केला.    

 

        यानांति श्री.गागिे .... 
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तीि र्वहन्याच्या आत रक्कर् अदा करण्याच ेआदिे वदले ि कारखान्यािे अिी 

रक्कर् अदा ि केल्यास बँकेकडूि सदर कारखान्याचा ताबा घेण्याचे विदिे 

वदल्यािसुार वदिांक ३०.४.२०१० अन्िय े बँकेिे ताबा घेतला. तयाच्या आधी तो 

कारखािा तयािेळची र्िेॅजर्ेंट चालित होती. िावलिीताई पाटील या सभािहृाच्या 

दखेील सदस्य होतया. परंत ुददुिैािे तयांिा तो कारखािा िीट चालविता आला िाही. 

तया काळात आम्ही दखेील र्िापासिू र्दत करीत होतो. परंत ुतो कारखािा बाहरे 

विघायला तयार िव्हता. तयािंतर झिुझिुिाला यांिा तयािेळी वदिंित िोपीिाथ र्ुडें 

यांिी वििंती केली, तयांिी तो चालिायला घतेला, झिुझिुिाला यांिा तयार्ध्य े

िकुसाि झाले. यािंतर स्िेहा ििुर सांिलीची पाटी आह,े यांिाही तयार्ध्य ेिकुसाि 

झाले. िारणाचे प्रर्खु श्री.वििय कोरे यांिी चालिायला घेतला, तयांिाही यार्ध्य े

िकुसाि झाले. सरुुिातीपासिू राज्य सरकारिे यार्ध्य ेकोणताही भाि घेतला िव्हता, 

र्ॅिेजर्ेंटिे तो कारखािा पढेु वदला होता, पण कोणालाही तो िीट चालविता आला 

िाही. तयािंतरच्या काळात पनु्हा वदिांक ३०.४.२०१० अन्िय ेबँकेिे ताबा घेतल्यािर 

उच्च न्यायालयाच्या विदिेािसुार कारखान्याला सदर रक्कर् अदा करण्याबाबत 

पनु्हा संधी दणे्यात आली. तयािसुार कारखान्यािे घेतलेल्या बैठकीत १८ कोटी 

रकर्ेचा प्रस्ताि बँकेसर्ोर ठेिला परंत ुबँकेिे तो िाकारला, १८ कोटी रुपयात आम्ही 

तमु्हाला कारखािा कसा द्यायचा. तयािंतर पनु्हा वदिांक १५.६.२०१० रोजी 

घेतलेल्या बैठकीर्ध्ये २६ कोटी ५० लाख रकर्ेचा प्रस्ताि बँकेकडूि वदला, बँक 

म्हणाली की, एकंदर थकबाकी ९८ कोटी रुपय ेआह,े िि टाईर् सेटलर्ेंट करायची 

म्हटले तरी इतक्या कर्ी रकर्ेत करु िकत िाही. तयार्ळेु उच्च न्यायालयाच्या 

जिवहत यावचकेच्या विणायािसुार वसक्रटायझेिि ॲक्ट २००२ िसुार कारखान्याचा 

ताबा दऊेि िसलूी करण्याबाबत एर्एससी बँकेकडूि विणाय घेण्यात आला.  

 सभापती र्होदया, र्ाििीय विरोधी पक्ष िेते यांचे पणूा भाषणाला ऐकायला र्ी 

येथे उपवस्थत िव्हतो. परंत ुतयांिी बोलतािा असे सांवितले की, र्दु्दार् लटुालटु केली, 

र्दु्दार् दरोडे टाकले. र्ी सांि ूइवच्ितो की, आम्ही लोक दखेील िेतकरी आहोत. 
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 यार्ळेु िेतकरी िेतकऱ्याच्या र्ळुािर कधीही उठणार िाही. कारखािदारी वटकािी 

ि चांिली चालािी हीच आर्ची सिाांची भाििा आह.े जरांडेश्वर सहकारी साखर 

कारखान्यािे एर्एससी बँकेकडूि वसक्रटायझेिि ॲक्ट २००२ अंतिात होणाऱ्या 

वललािाच्या विरुध्द ररट यावचका क्रर्ांक ९२३६/२००९ अन्िय ेआव्हाि दऊेि 

वललािाला स्थविती दणे्याबाबत वििंती केली, सदर यावचका उच्च न्यायालयािे 

विकाली काढली. तद्निंतर बँकेच्या वसक्रटायझेिि कायदा २००२ िसुार होणाऱ्या 

वललािाविरुध्द कारखान्यािे सिोच्च न्यायालयात दाखल केलेली एसएलपी क्रर्ांक 

१५३१०/२०१० सिोच्च न्यायालयािेही रे्टाळली. ती केिळ उच्च न्यायालयात 

िाही तर सिोच्च न्यायालयातही रे्टाळली. तयािसुार एर्एससी बँकेिे वललािाची 

कायापध्दती अंवतर् केली. बँकेच्या संचालक र्ंडळाच्या वदिांक १२.१०.२०१० च्या 

बैठकीत विविदा उघडण्यात आली ि तयात िरुु कम्यवुिटीज प्रायव्हटे वल. सिाात 

जास्त म्हणज े६५ कोटी ७५ लाख रुपयाची विविदा विघाली. र्ाििीय विरोधी पक्ष 

िेते यांिा र्ी सांि ू इवच्ितो की, येथे राजारार् बाप ू पाटील सहकारी साखर 

कारखान्याचे प्रर्खु तथा र्ंत्री र्होदय श्री.जयंत पाटील बसलेले आहते, तयांच्या 

िेततृिाखाली कारखािा चालतो. तयांिीही टेंडर भरले होते. यार्ध्य ेदौंड ििुर ि वििय 

कोरे यांिीही टेंडर भरले होते. तेव्हा किााटकच्या काही पाटीिे टेंडर भरले होते. बऱ्याच 

जणांिी टेंडर भरले होत.े परंत ु तयात सिाात जास्त टेंडर ६५ कोटी ७५ लाखाच े

आल्यािे ह ेटेंडर र्ायिल केले िेले. तयािेळी बोडाार्ध्य ेश्री.जयंत पाटील ह ेदखेील 

होते. सभािहृात एखाद्या सदस्यािे र्ावहती वदली तर ती ग्राहय र्ाितो, ती तिी र्ावहती 

अस ूिकेल. अिा प्रकारे ते सिा झाले ि तो कारखािा िरुु कम्यवुिटीिे चालिायला 

घेतला. तयात पवहल्यांदा वदिाणी दािा झाला, िंतर र्ौजदारी झाला, िंतर डीआरटी 

झाले, कोरेिाि येथे याबाबत एक र्ौजदारी र्ॅटर होते, जेएर्एर्सी कोटाािे कलर् 

१२० ब, २०१, ४०९, ४१८, ४२०, , ४२७, ४६५ ि कलर् ४७१ सह भादवंि कलर् 

३४ िसुार आदिे पारीत केले. िंतर एर्एससी बँकेिे अवतररक्त् सत्र न्यायालय सातारा 

येथील वक्रर्ीिल ररव्हीजि १०८/२०११ अन्िय े जेएर्एर्सी कोरेिाि यांच्या 

आदिेाला स्थविती दणे्याबाबत ररव्हीजि अजा दाखल केला. तयािंतर सत्र न्यायाधीि  
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सातारा यांिी बँकेचा अजा र्ान्य करुि भादवंि २०२ अन्िय ेया प्रकरणी सखोल 

चौकिी करण्याचे विदिे वदले. जेएर्एर्सी न्यायालय कोरेिाि यांच्या आदिेाला 

स्थविती वदली, तसेच अवंतर् विकालार्र्ध्य ेसदर बँकेिे केलेली कारिाई ही सररे्िी 

कायद्यान्िय ेकेलेली असिू सदर बँकेची कारिाई योग्य असल्याचे िर्दू केले. सत्र 

न्यायाधीि सातारा यांच ेउपरोक्त आदिेाविरुध्द जरांडेश्वर सहकारी साखर कारखािा 

यांिी उच्च न्यायालयात ररट वपटीिि ३६५७/२०१२  ३५६३/२०१२ अन्िये दाखल 

केलेली यावचका उच्च न्यायालयािे वदिांक १०.४.२०१३ रोजी रे्टाळली. तयािंतर 

डीआरटीर्ध्येही िलेे, येथे ही प्रवक्रया राबवितािा प्रथर्दिािी कोणतीही चकू वदसिू 

येत िाही. या प्रकरणी चौकिी अवतररक्त सत्र न्यायाधीि सातारा केली असिू ते उच्च 

न्यायालयात िैध ठरविले. याबाबत पनु्हा चौकिीसाठी अजा करण ेम्हणजे र्ाििीय 

न्यायालयाच्या आदिेाचे उल्लंघि तसेच अिर्ाि केल्यासारख े होईल. या बाबी 

पाहता तया सिाांचा विचार झाला पावहजे. र्ाििीय विरोधी पक्ष िेते यांिा सांि ूइवच्ितो 

की, सिोच्च न्यायालयापयात जाऊि तेथेपयात वटकलेले आह.े तरी दखेील आता ईडी 

यांिी तयाची ॲटॅचर्ेंट केलेली आह.े तयाबद्दल र्ला टीका वटपणी करण्याचे कारण 

िाही ि र्ला अवधकारही िाही.  

 सभापती र्होदय, र्ाििीय विरोधी पक्ष िेते यांिी हा विषय र्ांडल्यार्ळेु र्ी 

बारकाईिे र्ावहती काढण्याचा प्रयति केला. तेव्हा र्ाझ्या एक िोष्ट लक्षात आली, 

र्ािील काळात या खातयाचे र्ंत्री हषािधाि पाटील ह ेहोते, तेव्हा अथार्ंत्री श्री.जयंत 

पाटील होते. सहकार राज्यर्ंत्री श्री.जयप्रकाि दांडेिािकर होते. अिा वतघांची एक 

सवर्ती असायची. साखर कारखािा विक्रीबाबत या सवर्तीकडूि काही विणाय झाल.े 

र्ला एक िोष्ट लक्षात आणिू द्यायची आह ेकी, साखर कारखािे किा प्रकारे विकले 

िेलेले आहते. तयाच्या वकर्ती तमु्ही पावहल्या तर आियाचकीत व्हाल पण तयाची 

चचाा यवतकंचीतही होत िाही. संजय कारखािा ३  कोटी ५२ लाख रुपयांिा विकला 

िेला, २०१३ साली सहकार र्ंत्री श्री.हषािधाि पाटील यांिी विणाय घेतला. २५०० 

र्ेट्रीक टि क्षर्तेचा हा कारखािा होता, एका अक्षरािे तयाबद्दल कोणी चचााही केली 
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 िाही. आता तेथील जर्ीि रावहली आह,े जर्ीि विक्री एर्एससी बँकेकडूि चाल ू

आह.े हा कारखािा विकल्यािंतर सािर िािािे जालिा वजल्हयात स्थलांतरीत होऊि 

आला आह.े अिाच प्रकारे हिरु्ाि सहकारी साखर कारखािा हा दखेील २८ 

कोटीला २०१२ र्ध्य ेविकला िेला. अिा प्रकारे तया काळात काही कारखािे राज्य 

सरकारिे पढुाकार घेऊि विकलेले आहते. ती यादी दखेील आर्च्याकडे आह.े 

र्ाििीय विरोधी पक्ष िेते यांिा र्ावहती आह ेकी, बँका चालवितािा वकती िेििेिळया 

अडचणी येत असतात. तरु्चा आरोप आह ेतसचे सन्र्ाििीय सदस्य सरेुि धस यांिी 

सांवितले की, अवतररक्त ऊस र्ोठया प्रर्ाणािर आह.े र्ी, सहकार र्ंत्री ि 

र्ंवत्रर्ंडळाची सहकारी श्री.िेखर िायकिाड यांिा विरात असतो की, काय पररवस्थती 

आह.े आज सकाळी र्ाझ्याकडे र्ंत्री र्होदय श्री.राजेि टोपे आले होते. तयांच्या 

भािात इतर कारखान्याच्या टोळया पावहजेत, र्ी टोळया पाठविण्याबाबत र्ोि करुि 

सांवितले, कारण उन्हाची तीव्रता िाढत चालली आह ेया टोळया पिूीसारखा ऊस 

तोडत िाहीत ि जायचे म्हणतात.  

        यािंतर श्रीर्ती िार्डे ..... 
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अशा पध्दतीची परिसस्थती आता सनमााण झालेली आह.े  पिांत ुसन्माननीय सदस्य 

श्री.सिेुश धस, सविोधी पक्ष नेते महोदय, श्री.प्रवीण दिेकि आसण सवा सभागहृाला मी 

असे साांगतो की, सांपणूा ऊस सांपेपयंत आम्ही तया तया भागातील सहकािी व खाजगी 

साखि कािखाने बांद होऊ दणेाि नाहीत.  आता ज्या भागात फािच लाांबनू ऊस 

आणावा लागले, पिांत ुमी ति आता ठिसवलेले आह,े तया सांदभाात मी मांत्रीमांडळाला 

दखेील सवश्वासात घेणाि आह.े मखु्यमांत्रीमहोदयाांची दखेील पिवानगी घणेाि आह.े 

जि यदाकदासचत मे च्याही पढेु काही कािखाने जायला लागले आसण तयावेळी 

रिकव्हिी जि ढासळली ति...मागील काळात..... स्व.सवलासिाव दशेमखु याांच्या 

नेततृ्त्वाखालील सिकाि होते, तयावेळी आम्ही रिकव्हिी लॉस आसण ट्रान्सपोटा 

सबससडी सदली होती. आता तयाप्रमाणे आम्ही काहीही दणेाि नाही. शेवटी शेवटी 

याचा सवचाि आम्ही करु.  जि ऊस सशल्लक िासहला ति हजािो कोटी रुपये 

शेतकऱयाांना नकुसान भिपाई द्यावी लागेल. यांदा आताच्याच तािखपेयंत दि वषी 

क्रसशांग होते, तयाच्यापेक्षा जास्तीचे क्रसशांग झालेले आह.े याच्या पढेु आणखी काही 

काही कािखाने एसप्रल-मे पणूा चालणाि आहते. याांच्याच भागातील कािखाने १५ म े

पयंत चालतील.  कृष्णा-सहयाद्री वगैिे सतकडच्या भागातील सवा कािखाने मे पयंत 

चालतील. िाजािाम बाप ू कािखाना दखेील जास्त काळ चालेल. अशा प्रकािचा 

प्रयतन आमचा दखेील चाल ू आह.े  मांसत्रमांडळातील अनेक जण सहकािी साखि 

कािखान्याांशी सांबांसधत असल्यामळेु सवांना तयातील अनेक बाबी बािकाईने मासहती 

आहते. कधीही कोणतयाही ऊस उतपादकाचे नकुसान होणाि नाही, अशा प्रकािची 

खबिदािी शासन घेईल.  

 सभापती महोदया, मला दसुिी एक गोष्ट लक्षात आणनू द्यायची आह ेकी, ह े

कािखाने काही जाणीवपणूाक सवक्रीला काढलेले नाही. सन्माननीय सदस्य 

श्री.सदाभाऊ खोत आता सभागहृात उपसस्थत नाहीत.  आज दखेील भाडे तत्त्वावि 

दणे्याकरिता ११ कािखने सशल्लक आहते.  सन्माननीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड 

आपल्याला यात इांटिेस्ट असेल ति आपण साांगावे.  सन्माननीय सदस्य  
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श्री.महादवेिाव जानकि सध्या तमुच्याकडे दलुाक्ष झालेले आह.े  दसुिे समत्र जवळ 

आल्यामळेु सध्या आपल्याकडे दलुाक्ष झालेले आह.े यामळेु तमु्हाला यापैकी एखादा 

कािखाना चालवायला घ्यायचा असेल ति तसे साांगावे.  यातील गांमतीचा भाग 

वगळता पिांत ु आज खिोखि गांगापिू सहकािी साखि कािखाना, गांगापिू येथील 

सवनायक सहकािी साखि कािखाना, वैजापिू येथील सशवाजीिाव सनलांगकेि सहकािी 

साखि कािखाना, लातिू येथील गजानन सहकािी साखि कािखाना, बीड येथील महशे 

सहकािी साखि कािखाना, कडा येथील पाजिाकाि सहकािी साखि कािखाना, साक्री 

येथील जयजवान  सहकािी साखि कािखाना, चाकूि येथील यशवांत सहकािी साखि 

कािखाना, थेऊि येथील स्व.बापिूाव दशेमखु सहकािी साखि कािखाना, वधाा-

सहांगणघाट येथील जय सकसान सहकािी साखि कािखाना, दािव्हा-बोधांगाव येथील 

दत्त सहकािी साखि कािखाना असे ह े कािखाने आज दखेील 

चालवायला.....चालवायला....नाही...एक समसनट... सभागहृाच्या माध्यमातनू मला 

िाज्यातील जनतलेा साांगायचे आह ेकी, कािखाने चालसवण्याकरिता घेण्यासाठी २५ 

वषांकरिता चालवायला सदले जातात.  कािखाना सकती जनुा आह,े तयाच्यावि ते सवा 

ठितां, तयामध्ये ५०लाखापासनू दखेील कािखाना चालवायला दतेात.  जि कािखाना 

१२५०० टनचा असेल ति ५०,०००,०० पसहल्या वषी नांति १ कोटी, तयानांति दीड 

कोटी, तयानांति दोन कोटी रुपये सदले जातात.  पोत तयाि झाले की, टॅसगांग लावताच 

शांभि रुपये. तयाने जि तीन लाख पोते तयाि केले ति तीन कोटी रुपये तयाांना भिायला 

लागतात.  अशा पध्दतीने कािखाने चालवायला समळतात.   

 सभापती महोदय, २५,००० कोटींचा घोटाळा, १०,००० हजाि कोटींचा 

घोटाळा असे काही जण म्हणत आहते. आकडे ति असे काढतात की, आकडे 

ऐकल्यानांतिच माणसू सनम्मा बेजाि झालाच पासहजे ! कुठांतिी आमच्यावि यायला 

लागल की, काहीतिी थोडांस तमुच्यावि येणािच ना ! हा मनषु्यस्वभाव यालाच ति 

म्हणतात ! वास्तसवक आपल्यालाही यातील वस्तसुस्थती मासहती आह.े   तमु्ही काय 

बोलला की, काही काही कािखाने ति १५ कोटी रुपयाांना घेतले, आता पांधिा कोटी  
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रुपयाांना कोणते कोणते कािखाने कोणी कोणी घेतलेले आहते, तयाांची नावे मी घते 

नाही. आज ते िाष्ट्रीय पातळीवि असतशय चाांगले काम किीत आहते. तयाांचे तीन-

तीन कािखाने आहते. पिांत ुते उत्तम पध्दतीने चालसवले जात आहते. पिांत ुतिीही ते 

म्हणतात की, माझ्या आयषु्यात सगळयात मोठी चकू जि कोणती केली असेल ति त े

मी कािखाने चालवायला घेतले. असे ते स्पष्टपण ेम्हणणे माांडतात, ते तयाांची भसूमका 

लपसवत नाहीत.  

 सभापती महोदया, ह े कािखाने घेतल्यानांति सन्माननीय सविोधी पक्ष नेते 

म्हणाले की, एखादा कािखाना ६५-७० कोटी रुपयाांना घेतला आसण तयाकरिता  

५००-६०० कोटी रुपये कजा सदले गेले.  मी आपल्याला साांगतो की, येथे सन्माननीय 

श्री.जयांत पाटील, सन्माननीय मांत्री श्री. बाळासाहबे पाटील याांनाही सवचािावे.  जि 

तमु्ही ५ लाख पोती तयाि केली, एका पोतयावि ३२००-३३०० प्रमाणे ९० टक्के 

िक्कम प्लेजवि सदली जाते.  ५ लाख पोती तयाि केली की, दीडशे कोटी रुपये बँक 

पोती घेते आसण दतेेच.  यात कािण नसताना एक समज असा सनमााण झालेला आह.े  

याने पांधिा कोटी रुपयात कािखाना घेतला आसण याला दीडशे कोटी रुपये कसे सदले. 

आता ति मी येथे ५ लाख पोतयाांचे साांसगतले.  एक कािखाना असा आह े की, 

ज्याच्यावि आपण आिोप केलेला आह,े तो यांदा २५ लाख पोती तयाि किेल.  म्हणजे 

तयाला २५ गसुणले ३ याप्रमाणे ७५० कोटी रुपये तयाांना रितसि प्लेजवि समळणाि 

आहते. यामध्ये काहीही चकुीच े नाही. कािण तेवढा माल बँकेकडे मॉटागेज करुन 

ठेवलेला आह.े पोतां सवकले की, पसहले पैसे बँकेला जाणाि आसण 

नांति.....अडथळा.....शेतकऱयाांचे पैसे दणे्याकरिता प्लेजवि सदले जातात.  

तोडणी,वाहतकू, शेतकिी, साखि कािखानदािीमध्ये असलेले कामगाि याांच्याकरिता 

प्लेजवि पैसे सदले जातात.  यामध्ये चकुीच े असे काहीही नाही. पिांत ु आताच्या 

काळात जसे मी यापवूी साांसगतले की, काही कािखाने िाज्य सिकािने सवकले, 

तयाच्याबद्दल कुठेही चचाा नाही.  तयामध्ये काही कािखाने सवकत घेतले गेले पिांत ुत े

आता बांद आहते.  सन्माननीय सदस्य श्री.िणसजतससांह मोसहते-पाटील सभागहृात  
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उपसस्थत आहते, तयाांनाही सवचािावे की, शांकि सहकािी साखि कािखान्याच्या बाबत 

आपण सकतीदा प्रयतन केला, मनापासनू प्रयतन केला होता. आम्ही याकरिता प्रयतन 

कित असताना दजुाभाव कित नाही. आता पीडीसीच्या बँकेचा सवषय सविोधी पक्षाने 

काढला.  आज िाज्यात दोनच बँका नावाजलेल्या बँका म्हणनू ओळखल्या जातात. 

एक सातािा सजल्हा मध्यवती सहकािी बँक आसण दसुिी पणु े सजल्हा मध्यवती 

सहकािी बँक अशी तयाांची नावे आहते. तयाांच्या ठेवी व एकां दिीत इति सवा बाबी 

व्यवसस्थत चाल ूआहते.   

 सभापती महोदया, मी यापवूी यादी साांसगतली, तया व्यसतरिक्त पिवा सहकाि 

मांत्रीमहोदयाांनी बैठक घतेल्याप्रमाणे सकसनवीि सहकािी साखि कािखाना ५२००० 

सभासद असनूही चाल ू नाही. खांडाळा सहकािी साखि कािखाना अजनूही चाल ू

नाही. प्रतापगड सहकािी साखि कािखाना अजनूही चाल ूनाही.  याकरिता प्रयतन 

चाल ूआहते. ते सदल्लीमध्ये दखेील वरिष्ठाांना भेटले.  याकरिता कसे कजा समळेल, 

याकरिता प्रयतन केले जात आहते. पिांत ुददुवैाने ह ेसवा कािखाने आता अडचणीत 

आलेले आहते. आज ह ेनवीन कािखाने सनघाले नसते ति दयनीय अवस्था साखि 

उद्योग व ऊसाची झाली असती, ह ेसन्माननीय सदस्य श्री.सिेुश धस आपल्यालाही 

मान्य किावे लागेल. मला सभागहृाला साांगायचे आह ेकी, स्व.सवलासिाव दशेमखु 

मखु्यमांत्री असताना पसहल्या टमालाच तयाांनी आम्हाला साांसगतले होते, तयावेळी 

अथामांत्री श्री.जयांत प्र.पाटील ह ेहोते. येथनू पढेु भाग भाांडवल दऊेन सहकािी साखि 

कािखाने द्यायचे नाहीत.  जेवढी काही महािाष्ट्राची रिक्वायिमेंट होती, ती आता 

फुलसफल झालेली आह.े येथनू पढेु कािखाने द्यायचे म्हटले ति खाजगी तत्त्वावि 

काढायचे ति काढावे, याकरिता िाज्य शासन एक रुपयाही दणेाि नाही. सन्माननीय 

सदस्य श्री.सिेुश धस सभागहृात उपसस्थत आहते,कोणाकोणाला कािखाने दणे्यास त े

जबाबदाि आह.े तयाांनी मला एकदा फोनवि साखि कािखान्याबाबत साांसगतले.  

कुठेही पािदशाकता नाही, असे झालेलेच नाही. ह ेसवा कािखाने दते असताना येथनू 

पढेु कािखाने सदले जाणाि नाही. जसे स्व.सवलासिाव दशेमखु याांनी साांसगतले  होते,  
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तयाप्रमाणे सवद्यमान माननीय मखु्यमांत्री महोदयाांनी ठिसवले की, येथनू पढेु कोणतयाही 

सहकािी साखि कािखान्याांना हमी द्यायची नाही.  तमु्हाला आता तमुच्या ताकदीवि 

कािखाने चालवायला लागतील.  पसहल्याांदा काहीतिी पाच कािखान्याांना ऑफि 

सदली गेली होती. तयाच्यामध्ये िाजगड सहकािी साखि कािखाना, भाित भालके 

याांचा सहकािी साखि कािखाना होता.  धनांजय महासडकाांचा एक सहकािी साखि 

कािखाना कल्याण काळेंचा एक सहकािी साखि कािखाना होता. आता ती नाव े

माझ्या लक्षात नाहीत. पिांत ुपाच-सहा कािखान्याांना भेद-भाव न किता भाग-भाांडवल 

सदले गेले होते. तयावेळी श्री. धनांजय महासडक व श्री.कल्याण काळे तमुच्याकडे होते.  

श्री.धनांजय महासडक आजही तमुच्याकडेच आहते. यामध्ये आम्ही कधीही भेदभाव 

केलेला नाही.  कािखानदािी दखेील चालावी पिांत ुप्रतयेक बाबतीत िाज्य शासनावि 

अवलांबनू िाहू नये, अशा प्रकािची भसूमका मखु्यमांत्री महोदयाांनी घेतलेली आह.े  त े

पचवायला आम्हाला ते थोडां जड गेले. शेवटी आम्हीही सवांना साांसगतले की, 

तमु्हाला तमुच्या स्वत:च्या ताकदीविच पढुील काळात पढेु जावे लागले.  आता या 

पढुील काळात साखि कािखान्याांनी िाज्य शासनावि अवलांबनू िाहू नये, अशी 

भसूमका शासन म्हणनू आम्ही स्वीकािलेली आह.े दसुिी गोष्ट जसे मी पवूी थोडी 

कािखान्याांची नावे वाचनू दाखसवली. तशाच पध्दतीने काही काही कािखान्याांच्या 

सकां मती म्हणजे व्हलॅ्यएुशन....तमु्ही जिण्डेश्विचे फाि साांगत होता. जिण्डेश्विच े

व्हलॅ्यएुशन ३९.७७ कोटी रुपये इतके झालेले होते. 

यानांति श्री.सोनावणे..... 
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कािखाना ६५ कोटी ७५ लाख रुपयाांना सवकला आह.े यवतमाळ येथील शांकि 

कािखान्याचे २२ कोटी रुपयाांचे व्हलॅ्यएूशन झालेले आह ेआसण तो कािखाना १९ 

कोटी ५५ लाख रुपयाांना सवकला आह.े िाम गणशे गडकिी कािखान्याच े२६ कोटी 

रुपयाांचे व्हलॅ्यएूशन झालेला असनू, तो कािखाना १३ कोटी रुपयाांना सवकला आह.े 

सवदभाात ऊस सपकत नसल्यामळेु सहसा कोणीही कािखाने चालसवण्यासाठी पढेु येत 

नाही. वैनगांगा सहकािी कािखाना हा १४ कोटी ८ लाख रुपयाांचा होता. तो  कािखाना 

१४ कोटी १० रुपयाांना सवकत घेतला आह.े ही खपू मोठी यादी आह.े सवदभाातील 

कािखाने सोडून इति कोणताही कािखाना कमी पैशात घेतलेला नाही. ऊलट ते जास्त 

भावात सवकत घेतले आहते.  

 सभापती महोदया, माननीय सविोधी पक्षनेतयाांच्या एका गोष्टीकडे लक्ष वधेणाि 

आह.े अनेक बँकाांनी कािखाने सवकण्याची काम ेकेलेली आहते. तयावळेी माननीय 

उच्च न्यायालयाने सवा कािखाने सवकण्यास पिवानगी सदली नव्हती. मुांबई सजल्हा 

मध्यवती बँकेशी सांबांसधत असणाऱया कािखान्याांबाबत साांसगतले होते. इति कािखाने 

चालत नसल्यामळेु अवसायानात काढले होते आसण ते चालवायला सदले. माननीय 

सविोधी पक्षनेतयाांना साांग ू इसच्ितो की, महािाष्ट्रातील शेतकऱयाांनी कािखाने 

चालसवण्यास घेतले ति काहीच हिकत नाही. ियत सहकािी साखि कािखाना, 

उदयससांग सहकािी साखि कािखाना आसण कोल्हापिूमधील इांसदिा सहकािी साखि 

कािखाना हा कनााटकमधील भाजपचा आमदाि चालसवत आह.े तो कोणतया पक्षाचा 

असावा हा तो तयाांचा असधकाि आह.े कोल्हापिूमध्ये पििाज्यातनू श्री. दालसमया 

येऊन तेथील कािखाना चालसवण्यासाठी घेतलेला आह.े स्व. सशवाजीिाव दशेमखु 

याांनी सशिाळा तालकु्यात सननाईदवेी सहकािी साखि कािखाना काढला पण तो तयाांना 

चालसवता आला नाही. श्री. दालसमयाांनी तो साखि कािखाना चालसवण्यासाठी सवकत 

घेतलेला आह.े कािखान्याची कॅपेससटी पाहून वषााला आसण टनाला १०० रुपये  
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श्री. असजत पवाि......... 

बँकेला द्याव ेलागतात.  अशा प्रकािे कािखाने चालसवण्यासाठी समळू शकतात. माझ े

आज दखेील असे म्हणणे आह ेकी, कोणालाही कािखाना चालसवण्यासाठी आवड 

असेल ति तयाांनी जरुि कािखाना चालसवण्यासाठी घ्यावा.  

 उप सभापती : मी सभागहृाची वेळ माननीय मांत्री महोदयाांनी उत्तिे आसण 

िाईट टू रिप्लाय होईलपयंत वाढसवत आह.े 

 श्री. असजत पवाि : सभापती महोदय, पणुे सजल्हा मध्यवती बँकेबद्दल बिीचशी 

मासहती सदलेली आह.े तयासांदभाातील रिपोटा माझ्याकडे आह.े मी सरुुवातील तया 

बँकेत ७ वषे अध्यक्ष होतो. तया बँकेत ११ हजाि ५०० कोटी रुपयाांच्या ठेवी आहते. 

लोन ८ हजाि कोटी रुपयाांचे सदलेले आह.े एनपीए ४.८२ आह.े नेट एनपीए ह ेमायनस 

६ आह.े म्हणजे ६०० ते ६५० कोटी रुपयाांची असधक तितदू पणुे सजल्हा मध्यवती 

बँकेने केलेली आह.े सन्माननीय सदस्य ॲड. िाहूल कूल याांच्या नेततृवाखाली भीमा 

सहकािी साखि कािखाना सरुु आह.े तया कािखान्यात ११३ कोटी रुपयाांची मदु्दल 

आसण ६२ कोटी रुपयाांचे व्याज आह.े महासवकास आघाडी सिकाि भेदभाव किीत 

नाही. तयाांना सनधी सदलेला आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. सांग्राम थोपटे याांच्या 

नेततृवाखाली िाजगड सहकािी साखि कािखाना सरुु आह.े तया कािखान्याचे ९ कोटी 

आसण ८.५० कोटी रुपयाांचे व्याज आह.े उवारित कोणतयाही कािखान्याांची थकबाकी 

नाही. सवा कािखान्याांचे व्यवसस्थतपणे रिपेमेंट सरुु आह.े यांदाच्या वषी ढोबळमानाने 

२६० कोटी रुपायाांचा नफा होणाि आह ेआसण सनव्वळ नफा ७० कोटी रुपये होईल 

अशा प्रकािे सदनाांक ३१ माचा, २०२२ पयंत आकडेवािी येईल. हाच अांदाज मी 

एसएसईबी बँकेच्याबाबतीत घेतलेला आह.े एसएसईबी बँकेचा ढोबळमानाने ७०० 

कोटी रुपायाांचा नफा होणाि आह ेआसण सनव्वळ नफा ४०० कोटी रुपये नफा सदनाांक 

३१ माचा, २०२२ पयंत होईल. सवजय मल्ल्या आसण सनिव मोदींनी बँकाांचे हजािो 

कोटी रुपये डूबवनू पिदशेी पलायन केलेले आह.े तयाांनी बँका सांपवल्या आहते. पण  
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श्री. असजत पवाि......... 

आपली एमएसईबी बँकेची आसथाक परिसस्थती खपूच चाांगली आह.े ह ेसवांना मान्यच 

किावे लागेल. माननीय सविोधी पक्षनेतयाांनी पीडीसीसी बँकेचा उल्लेख केलेला आह.े 

तया बँकेवि एकाच सवचािाचे सांचालक बोडा सनवडून आलेले आह.े ती बँक चाांगली 

आह.े मी नेहमी माननीय सहकाि मांत्री महोदयाांना असे साांगत असतो की, तयाांचा पक्ष 

बघ ूनका, बँका कोण चालसवत आह ेह ेन बघण्यापेक्षा जि चकुीचे काम होत असेल 

मग तो अध्यक्ष हा सत्ताधािी सकां वा सविोधी पक्षातील असला तिी तयाांच्यासविोधात 

ॲक्शन घेण्यासाठी मागे पढेु पाहू नये. अशा कायावाही केलेली आह.े अनेक सहकािी 

साखि कािखान्याांच्या चौकशा सरुु आहते. तयाांना कोणतयाही परिसस्थतीत शासनाने 

स्थसगती सदलेली नाही. नासशक सजल्हा बँक ही सवा पक्षातील लोक समळून चालसवत 

आहते. पण आता तया सठकाणी प्रशासक नेमलेला आह ेआसण ती बँक आता हळूहळू 

सधुाित आह.े सोलापिू सजल्ह्यातील मध्यवती सहकािी बँकेवि प्रशासक आह.े ह ेमी 

सन्माननीय सदस्य डॉ. िणसजत पाटील याांना साांग ूइसच्ितो. पवूीच्या तलुनेत बँकेत 

आता सधुािणा होत आह.े बँक सधुािते म्हणनू शासन तया सठकाणी सनवडणकुा लावत 

नाही. सनवडणकुा झाल्यानांति सनकाल काय येणाि आह े तो सवांना माहीत आह.े 

जोपयंत ती बँक ही पणूापणे आजािातनू बाहिे पडत नाही तोपयंत तया सठकाणी 

सनवडणकुा घ्यायच्या नाहीत अशा प्रकािची भसूमका शासनाने घेतलेली आह.े 

माननीय सहकाि मांत्री श्री. बाळासाहबे पाटील याांचा स्वभाव कसा आह,े तो सवांना 

माहीत आह.े माननीय सविोधी पक्षनेते श्री. प्रवीण दिेकिाांच्या नजिेस आणखी एक 

गोष्ट आणनू दणेाि आह.े काही लोकाांनी कािखाने सवकत घेतले आहते. पण तयाांना त े

चालसवता आले नाहीत. कािण ऊस नाही. काही कािखाने ठिासवक लोकाांनी घेतले 

पण ते दसुऱया लोकाांना चालसवण्यासाठी सदलेले आहते. जिांडेश्वि कािखान्याने 

बीव्हीजी कां पनी काढली होती. आपण तयाांना खाजगीत सवचारु शकतो. तो म्हणले 

की, मी माझी कां पनी ही तयाची पतनी, तयाांचा पाटानि आसण तयाांची पतनी अशी सवांनी  
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श्री. असजत पवाि......... 

समळून काढली होती. तयाांना दखेील तोटा आलेला आह.े आता मॅनेजमेंटने अडीच 

हजाि टनाचा कािखाना साडेबािा हजाि टनाचा केला. तेव्हा कोठे आता परिसस्थती 

बदलत आह.े कजा आह.े रिपेमेंट मात्र व्यवसस्थत सरुु आह.े महासवकास आघाडी 

सिकाि कोणतयाही प्रकािे भेदभाव किणाि नाही ह ेमी सदनाच्या सनदशानास आणनू 

दऊे इसच्ितो. सनयमाच्या चौकटीत िाहून सवा कागदपत्राांची पतूाता केलेली असेल ति 

सनसितपणे महासवकास आघाडी सिकाि सकां वा आमचा सहकाि सवभाग तया सहकािी 

सांस्थेला मग तो साखि कािखाना असेल, सतू सगिणी सकां वा दधू सांघ असेल ति तयाांना 

मदत किण्याची मानससकता आह.े नागपिू सजल्हा बँक, नागपिू, वधाा, बलुडाणा, 

सोलापिू, बीड आसण नासशक या ६ सजल्हा मध्यवती बँकेवि प्रशासकाची सनयकु्ती 

किण्यात आलेली आह.े सद्य:सस्थतीत कलम ८३ नसुाि मुांबई, पिभणी, अमिावती 

आसण यवतमाळ येथील बँकाांची चौकशी सरुु आह.े मुांबई बँकेत कोणाचे मॅनेजमेंट 

आह े याची सवांना कल्पना आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. सिेुश विपडूकि 

सवधानसभेतील सन्माननीय सदस्य ह ेपिभणी बँकेचे अध्यक्ष आहते. अमिावती बँक 

ही काँग्रेसच् या ताब्यात आह.े  यवतमाळ सजल्हा बँक ही काँग्रेसच् या ताब्यात आह.े  

तयामळेु तया सठकाणी कोणतयाही प्रकािे भेदभाव केला जात नाही. ८८ प्रमाणे िाज्यात 

नासशक सजल्हा बँक, सोलापिू सजल्हा बँक, ितनासगिी सजल्हा बँक, अमिावती सजल्हा 

बँक, बीड सजल्हा बँक, साांगली सजल्हा बँक, नागपिू सजल्हा बँक, धळेु सजल्हा बँक 

आसण नांदिुबाि सजल्हा बँकेची चौकशी सरुु आह.े तमु्ही आसण मी कायमचे तया 

सठकाणी नसणाि आहोत. पण सहकािी बँका या कामयच्या िाहणाि आहते. तयामळेु 

तया मजबतूच िासहल्या पासहजे. तया सठकाणी पािदशी कािभाि सरुु िासहला पासहजे. 

माननीय सविोधी पक्षनेत ेश्री. प्रवीण दिेकि याांच्या मुांबै सजल्हा बँकेला महासवकास 

आघाडी शासनान हमी सदली होती. तसे मुांबै बँक, नाांदडे बँक आसण उस्मानाबाद 

बँकेबद्दल हमीचे पैसे समळावेत अशी माननीय सविोधी पक्ष नेतयाांची मागणी आह.े 
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श्री. असजत पवाि......... 

साखि कािखान्याांकडील थसकत कजाासांबांधी शासकीय थक हमीपोटी बँकेस दये 

िक्कमेबद्दल प्रधान ससचव श्री. दवेिा याांच्या अध्यक्षतेखाली एक ससमती घसटत 

केलेली आह.े  

 

        यानांति श्री. बोडे.... 
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श्री.असजत पवाि..... 

श्री.दवेिा याांना या सतन्ही बँकांचा आढािा घेऊि तयाांना वकती पैसे सदले पासहजेत याची 

मासहती घेण्यास साांसगतले.  वास्तसवक पाहता र्ला हा विषय ३१ र्ाचा पिूी 

संपिायचा होता.  र्ी आजच श्री.दिेरा यांच्याकडूि या विषयी र्ावहती घेतली. परंत ु

तयांिी सांवितले की, या संदभाातील आढािा घेण्यासाठी अजिू काही कालािधी 

लािेल.  तयार्ळेु र्ला हा विषय आता ३१ र्ाचा पिूी संपविता येणार िाही. या कार्ात 

थोडासा उिीर होईल.  परंत ुया बँकांिा टप्प्याटप्प्यािे रक्कम दणे्यासाठी सवातोपिी 

सहकाया किण्यात येईल.   

 सभापती महोदया, मध्यांतिीच्या काळात सहकािी साखि कािखान्यात प्रचांड 

भ्रष्टाचाि झाला, तया सठकाणी चकुीचे काम झाले असे आिोप किण्यात आले.  मी 

साांग ूइसच्ितो की, आज स्टीलचा भाव प्रती टन ९० हजाि रुपये झालेला आह.े  तिी 

सदु्धा अजनूही कोणी काही कािखाने चालसवण्यासाठी पढेु येत नाहीत.  कािण 

कािखाना चालसवत असताना अनेक अडचणी येत असतात.  तया सवा अडचणींना 

तोंड द्यावे लागते.  सशवाय तयात एफआिपीची ठिासवक िक्कम द्यावीच लागते. तयात 

टाळाटाळ करुन चालत नाही.  आता आम्ळी एफआिपीच्या बाबतीत थोडासा वेगळा 

सनणाय घेतला आह.े  काही लोकाांचा तया सनणायाला सविोध आह.े  एखाद्या 

कािखान्याची गेल्या वषााची रिकव्हिी ११ टक्के असेल ति या वषी ११ टक्क्याांनी 

एफआिपी दणेे, ह ेथोडेसे चकुीचे धोिण आह.े  जि तयाांची या वषी १२ टक्के रिकव्हिी 

सनघाली ति ११ टक्के िक्कम १२ टक्के रिकव्हिी असलेल्याांना का म्हणनू द्यायची ? 

हा भेदभाव आह.े तयामळेु या बाबतीत एक सतू्र ठिसवले आह.े तया सतू्रात लगचे 

िक्कम जात नाही.  पिांत ुसरुुवातीला सवचाि करुन १० टक्के  िक्कम सदली जाते व 

तयानांति कािखाना बांद होताना अांदाज घेऊन ऊवारित िक्कम दणे्यात येते.  ही बाब 

शेतकऱयाांच्या फायद्याची आह.े  कािण कधी कधी हांगाम लाांबला ति रिकव्हिीवि 

कमी-असधक प्रमाणात परिणाम होतो.  या बिोबिच आम्ही इथेनॉलला मोठ्या 

प्रमाणावि प्रोतसाहन दते आहोत.  या कामी माननीय कें द्रीय मांत्री श्री.सनतीन गडकिी 

साहबे असतशय मनापासनू मदत किीत आहते.  कें द्र सिकाि सदु्धा मदत किीत आह.े 
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इथेनॉल प्लाांट उभे किण्यासाठी कें द्र सिकािने ६ टक्के व्याजाने मोठ्या प्रमाणावि 

सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े  याचा फायदा महािाष्ट्रातील शेतकऱयाांना कशा 

पद्धतीने दतेा येईल या बाबत प्रयतन सरुु आहते. 

 सभापती महोदया, मी सभागहृाच्या सनदशानास आणनू दऊे इसच्ितो की, 

दशेाच्या इसतहासात कधी नव्ह ेइतकी साखि या वषी सनयाात केली आह.े  अजनूही 

साखि सनयाात किण्यासाठी िाज्य सिकािचा प्रयतन सरुु आह.े यामध्ये कें द्र सिकािच े

सवातोपिी सहकाया आह.े  मध्यांतिी कें द्र सिकािने एक चाांगला सनणाय घेतला. माननीय 

डॉ.मनमोहन ससांग, प्रणव मखुजी सकां वा पी.सचदांबिम ह ेकें द्रीय अथा मांत्री असताना, मी 

आसण माननीय श्री.जयांत पाटील ह े माननीय श्री.शिद पवाि साहबेाांच्या 

सशष्टमांडळासोबत जाऊन कें द्रीय अथा मांत्रयाांची भेट घ्यायचो.  तयावेळी आयकि 

लावण्यात आलेला होता.  माननीय कें द्रीय मांत्री श्री.असमत शहा साहबेाांमळेु हा सवा 

सवषय सटुला आसण बहतुेक साखि कािखान्याांविील टाांगती तलवाि दिू झाली आह.े 

तयामळेु जे चाांगले झालेले आह े तयाला आम्ही चाांगलेच म्हणणाि.  तयावि 

टीकासटप्पणी किण्याचे काहीच कािण नाही.  पिांत ुपढुील काळात वाटचाल किीत 

असताना सविोधी पक्ष नेते म्हणनू तमु्ही असाल, माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस 

असतील सकां वा सत्ताधािी वा सविोधी पक्षाच े सदस्य असतील, तयाांनी केव्हाही 

आम्हाला हक्काने साांगावे की, आपण सभागहृात एक बोलता आसण सहकािामध्ये 

िाजकािण आणता. मी स्पष्ट करु इसच्ितो की, सहकािामध्ये आमच्याकडून 

कसल्याही प्रकािचे िाजकािण केले जाणाि नाही. चाांगल्याला चाांगलेच म्हटले जाईल 

व तयाला मदत केली जाईल, अशा पद्धतीची ग्वाही मी आपल्याला दतेो. 

 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे याांनी 

थकबाकीचा मदु्दा माांडला. मी तया बाबत मासहती घेतली.  तयानसुाि जळगाांव, 

अहमदनगि, पणुे, सोलापिू व औिांगाबाद या चाि-पाच सजल्ह्यात एकां दिीत 

शेतकऱयाांच्या सनम्मी थकबाकी आह.े  कोकणात सवशेष थकबाकी नाही. केवळ ७ 
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कोटी रुपये, ८ कोटी रुपये, १२ कोटी रुपये एवढी थकबाकी आह.े  कोल्हापिूला सदु्धा 

कमी थकबाकी आह.े  पिांत ु मिाठवाड्यामध्ये, पसिम महािाष्ट्रातील काही 

सजल्ह्याांमध्ये आसण उत्ति महािाष्ट्रातील जळगाांव आसण अहमदनगि या दोन सजल्ह्यात 

१० हजाि कोटी रुपयाांची थकबाकी आह.े सोलापिू सजल्ह्यात ५ हजाि कोटी रुपयाांची 

थकबाकी आह.े अशाप्रकािे १५ हजाि कोटी रुपयाांची थकबाकी आह.े  माननीय 

ऊजाा मांत्री डॉ.सनतीन िाऊत याांनी तीन-चाि मसहने शेतकऱयाांचे वीज कनेक्शन कट न 

किण्याचे जाहीि केलेले आह.े मी या प्रस्तावाविील उत्तिाच्या अनषुांगाने सनदशानास 

आणनू दतेो की, ही सवलत आताचे िब्बी पीक पदिात पडण्यापिुती आह.े  कािण 

वीज कनेक्शन कट केल्यामळेु पीक जळायला लागले होते.  तयामळेु महासवकास 

आघाडी सिकािने चाि मसहन्याांसाठी ही सवलत सदली आह.े पिांत ुिब्बीचे पीक पदिात 

पडल्यानांति शेतकऱयाांना चाल ूबाकी द्यावी लागेल. माननीय ऊजाा मांत्रयाांनी व्याज 

आसण दांडनीय व्याज माफ केलेले आह.े  आता कोणतयाही प्रकािची सवलत द्यायच े

िासहले नाही.   अहमदनगि सजल्ह्यात ५ हजाि ३६ कोटी रुपये, बीडमध्ये २,२३० 

कोटी रुपये, औिांगाबादमध्ये २,६६४ कोटी रुपये, जळगावमध्ये ३,३४६ कोटी रुपये, 

नासशकमध्ये ३ हजाि कोटी रुपये, पणुे ३,१०० कोटी रुपये, सोलापिू सजल्ह्यात ५ 

हजाि कोटी रुपये थकबाकी आह.े  शेतकऱयाांना वीज सिुळीत द्यावी, तयाांचे वीज 

कनेक्शन कट करु नये या बद्दलचा सनणाय माननीय ऊजाा मांत्रयाांनी जाहीि केलेला आह.े 

मी पनु्हा एकदा साांगतो की, हा सनणाय चाि मसहन्यापिुता, िब्बीचे पीक हातात 

येईपयंतच आह.े  तयानांति मात्र वीज दयेक भिावे लागेल.  कािण िाज्याला सदु्धा 

महासवतिण, महापािेषण, महासनसमाती या कां पन्या सटकवायच्या आहते.  िाज्य सिकाि 

आता शनू्य टक्के व्याजाने पीक कजा दते आह.े  तसेच सनसयमत कजाफेड किणाऱया 

शेतकऱयाांना ५० रुपये प्रोतसाहनपि अनदुान दते आहोत.  अशा वेगवगेळ्या गोष्टी 

सिकािने केलेल्या आहते. 
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 सभापती महोदया, मखु्यमांत्री कृषी सौि वासहनी योजना सरुु ठेवण्याबाबत 

मागणी किण्यात आली आह.े  मी साांग ूइसच्ितो की, मखु्यमांत्री कृषी सौि वासहनी 

योजना सरुुच आह.े कें द्र सिकािच्या PMKUSUM च्या योजना िाज्याच्या 

योजनेसािख्याच आहते.  या योजनाांसाठी कें द्र सिकािकडून अनदुान समळत 

असल्यामळेु तया योजनाांचा लाभ घेणे आवश्यक आह.े  तया अनषुांगाने सवकें द्रीत सौि 

प्रकल्प िाबसवणे आसण कृषी वासहनीचे सौि ऊजीकिण किणे, याकडे माननीय ऊजाा 

मांत्री आसण सवभागाचे लक्ष आह.े  या सठकाणी मोबाईल टॉविचा मदु्दा माांडण्यात 

आला.  या बाबतीत सांबांसधताांशी चचाा किण्यात येईल. जि ह ेकाम अयोग्य झाले 

असेल ति ते योग्य किण्यात येईल. अयोग्य झाले नसेल ति आपणास तया बाबत 

स्पष्टपणे साांगण्यात येईल. माझ्या उत्तिाची वेळ सांपत आलेली आह.े  पिांत ुमाझ्या 

उत्तिामध्ये मी जास्तीत जास्त मदु्द ेकव्हि किण्याचा प्रयतन केला आह.े  

 सभापती महोदया, एकां दिीत िाज्य सिकािने, सजल्हा बँकाांनी सकां वा िाज्य 

सहकािी बँकेने साखि कािखाने सवकत असताना.... मी माननीय सविोधी पक्ष नेत े

श्री.प्रवीण दिेकि साहबेाांना साांग ू इसच्ितो की, माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस 

सिकािच्या काळात सदु्धा काही कािखाने सवकले गेले आहते.  आपण तया 

कािखान्याांची सकां मत बघावी.  आपल्या सनदशानास येईल की, कुठेही फाि काही 

भेदभाव झालेला नाही. आम्ही सिकािमध्ये आल्यानांति आम्हाला िाज्य सहकािी 

बँकेची सनवडणकू लावता येत होती.  कािण कलम-११ खाली जास्तीत जास्त पाच 

वषे प्रशासक ठेव ूशकतो. पिांत ुआम्ही िाज्य सहकािी बँकेची सनवडणकू लावली 

नाही.  या बँकेवि मागच्या सिकािच्या काळात प्रशासक होते आसण आमच्या 

सिकािच्या काळात सदु्धा आम्ही तयाांना कायम ठेवले आह.े  तयामळेु आमच्या 

सिकािने भेदभाव केला असे म्हणता येणाि नाही.  ज्या सठकाणी चाांगले काम किण्यात 

येत असेल तया सठकाणी िाजकािण न आणता, तयाांना पणूापणे सहकाया किण्याची 

भसूमका महासवकास आघाडी सिकािची आह.े  भसवष्यातही सवांना सोबत घेऊन 

जाण्याचा प्रयतन िाहणाि आह.े  कािण सहकािाचा मळू उद्दशेच हा आह.े  हा उद्दशे  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) L - 63 

SJB/AKN/SST प्रथम श्री.सोनावणे 11:50 

 

 

 

श्री.असजत पवाि..... 

कसा साध्य किता येईल यासाठी आम्ही सवाजण माननीय श्री.उद्धव ठाकिे साहबेाांच्या 

नेततृवाखाली कटीबद्ध आहोत, अशा प्रकािचा सवश्वास मी सभागहृाला दतेो व माझ े

उत्ति सांपसवतो. 

---------- 
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 श्री.बाळासाहबे पाटील (सहकाि मांत्री) : सभापती महोदया, २६० च्या 

प्रस्तावामध्ये बऱयाच मदु्याांचा समावेश होतो. पिांत ुकेवळ एकाच मदु्यावि फाि चचाा 

झाल्यामळेु तया मदु्याचे मला उत्ति दणेे क्रमप्राप्त आह.े 

 सभापती महोदया, माननीय सविोधी पक्ष नेतयाांनी उपसस्थत केलेल्या २६० च्या 

प्रस्तावावि दोन सदवस चचाा झाली.  या प्रस्तावाला उत्ति दतेाना माननीय उप मखु्यमांत्री 

श्री.असजतदादा पवाि याांनी काही मदु्याांचा उल्लेख केला आह.े   

 सभापती महोदया, िाज्यामध्ये सहकािाची फाि मोठी पिांपिा आह.े  सहकािी 

सांस्थाांच्या माध्यमातनू िाज्यामध्ये, सवशेषत: ग्रामीण जीवनामध्ये आसथाक परिवतान 

सनसितपणे घडलेले आह.े  ह ेपरिवतान घडत असताना सवसवध सवकास सोसायट्या, 

सजल्हा बँका, सहकािी साखि कािखाने, दगु्ध सांस्था, मतस्य सांस्था, मजिू सांस्था याांचा 

यामध्ये समावेश आह.े  सहकािी साखि कािखान्याांच्या माध्यमातनू या िाज्यात खऱया 

अथााने आसथाक परिवतान घडले आह.े 

 

       नांति श्री.काांबळे..... 
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(सभापतीस्थानी तालिका सभापती डॉ. मलनषा कायंदे) 

श्री. बाळासाहबे पाटील .... 

दधू सांस्थाांच्या माध्यमातनू शेतकऱयाांना चाांगल्या प्रकािचा दि दणे्याची भसूमका दधू 

सांस्थाांनी घेतली आह.े ग्रामीण भागात मोलमजिुी किणािी मांडळी दधुाकडे दसुिी 

व्यवस्था म्हणनू पाहतात. तयाची तयाांच्या सांसािाला सनसितपणे जोड समळते. तया 

माध्यमातनू दखेील चाांगल्या प्रकािचे काम झाले आह.े ग्रामीण भागामध्ये सशक्षणाच े

फाि मोठे जाळे तया माध्यमातनू उभे किण्यात आले आह.े ग्रामीण भगातील अनेक 

मलेु, मलुी उच्चसशसक्षत झाली, डॉक्टि झाली, इांसजसनअि झाली, पिदशेात गेली आसण 

ह ेसनव्वळ सहकािाच्या माध्यमातनू घडले आह.े  

 सभापती महोदया, सहकाि के्षत्रामध्ये काम किणािी मांडळी दखेील सामासजक 

बाांसधलकी ठेवनू प्रतयेक वेळी सहकाया कितात. िाज्यात महापिू आला, तयावेळी 

सहकाया कितात, दषु्काळी परिसस्थतीत सहकाया कितात. कोसवडच्या काळामध्ये 

दखेील सहकािी सांस्थाांच्या माध्यमातनू िाज्यामध्ये साधािणपणे ६६०३ सांस्थाांनी ३५ 

कोटी ९७ हजाि म्हणजे ३६ कोटी रुपयाांची िक्कम मखु्यमांत्री सहायता सनधीला सदली 

आह.े सामासजक बाांसधलकीच्या माध्यमातनू ह ेकाम सरुु आह.े महातमा ज्योसतिाव 

फुले कजामाफी योजनेचा उल्लेख झाला. िाज्य सिकािने ही योजना जाहीि केली. 

अल्पमदुतीचे पीककजा घेणाऱया शेतकऱयाांसाठी ही योजना किण्यात आली. ही 

योजना जाहीि झाली, तयाच वषीच्या असधवेशनामध्ये माननीय उप मखु्यमांत्री श्री. 

असजत पवाि साहबेाांनी जाहीि केले की, आम्ही जे िेग्यलुि कजा भित आहते, 

तयाांच्यासाठी सधु्दा प्रोतसाहनपि ५० हजाि रुपयाांचे अनदुान दऊे. पिांत ुददुवैाने माचा 

मसहन्यामध्येच कोिोनाचा प्रादभूााव सरुु झाला आसण तयामळेु योजनेच्या बाबतीत 

काही अडचणी आल्या. आपण पासहले आह ेकी, सांपणूा जग ठप्प झाले होते, दशे 

ठप्प झाला होता, िाज्यामधील दळणवळण थाांबले होते आसण असे असताना 

महसलुामध्ये ज्या प्रमाणात वाढ होणे आवश्यक होते, तया प्रमाणात वाढ झाली नाही 

आसण तयाचा परिणाम या योजनेवि झाला. असधवेशनामध्ये माननीय उप मखु्यमांत्री 

श्री. असजतदादा पवाि याांनी तयासाठी जे ५० हजाि रुपयाांचे अनदुान द्यायचे आह,े  
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श्री. बाळासाहबे पाटील .... 

तयाबाबत घोषणा केली आह.े या आसथाक वषाामध्ये ही योजना पणूा किणाि आहोत 

आसण शेतकऱयाांना तया दृष्टीने सदलासा दणेाि आहोत. साधािणपणे यासाठी सन 

२०२२-२३ च्या आसथाक वषाामध्ये १० हजाि कोटी रुपयाांची तितदू किण्यात आली 

आह.े  

 सभापती महोदया, पणु े सजल्ह्याच्या बाबतीत माननीय उप मखु्यमांत्री श्री. 

असजत पवाि याांनी उल्लेख केला. तयाांनी ससवस्ति खलुासा केला आह.े सोनेतािणाचा 

एक सवषय होता, तयाबाबतीत दखेील सांबांसधत असधकािी, कमाचािी याांच्यावि गनु्हा 

नोंद केला आह.े अनेक सजल्हा बँकाांच्या कािवाईबाबत दादाांच्या भाषणामध्ये उल्लेख 

आला आह.े तयामध्ये तयाही बँकाांचा उल्लेख तयाांनी केला आह.े सहकािामध्ये सवा 

बँकाांच्या माध्यमातनू ग्रामीण भागात परिवतान व्हावे अशी भसूमका सनसित 

महासवकास आघाडी शासनाची आह.े साांगली सजल्हा मध्यवती बँकेचा उल्लेख 

झाला. श्री. जयवांत कडू ह ेएक मखु्य कायाकािी असधकािी म्हणनू तेथे काम पाहत 

होते. तयाांची मदुत सांपली. बँकने तयाांना साांसगतले की, तमु्ही पढुील सनणाय होईपयंत 

तेथे काम किावे. नवीन मखु्य कायाकािी असधकािी नेमण्यासाठी वतृ्तपत्राांमध्ये 

जासहिात सदली. तयाांनी १६ माचाला राजीिार्ा वदला. साधारणपणे ३१ र्ाचापयांत 

तयांिी राहणे अपेवक्षत होते. तयांिा र्ळू र्दुतिाढ वदली होती. आपण म्हणत आहात 

की, आम्ही सधु्दा सहकारातील सिा चौकिी करु. तयार्ळेु काही तरी र्दु्द ेकाढले 

जातात. तसेच या बँकांच्या बाबतीत झाले. कराडच्या जिता बँकेचाही उल्लेख केला. 

ही जिता बँक कराड िहर पररसरात कार् करीत होती. सि २०१७ र्ध्ये आरबीआयिे 

वतला विबाध लािले. वदिांक ९.८.२०१९ ला बँकेिर प्रशासकाची िेर्णकू करण्यात 

आली. वदिांक ७.१२.२०२० ला ररझव्हा बँकेिे बँकेचा परिािा रद्द केला. यार्ध्य े

साधारणपणे १९९०१७ ठेिीदारांच्या ५२७ कोटी रुपयांच्या ठेिी होतया, तयापैकी 

१९८४१५ ठेिीदारांच्या ५ लाख रुपयांपयांतच्या ४४२ कोटी रुपयांच्या ठेिी तेथे 

होतया. रुपये ५ लाख रुपयांच्या आतील ठेिीबाबत डीआयसीजीसीकडूि विधी प्राप्त 

झाला असिू सध्या साधारणपणे ३९५०० ठेिीदारांिा ३३६ कोटी रुपयांच ेिाटप  
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श्री. बाळासाहबे पाटील .... 

करण्यात आले आह.े उिाररत कार् सरुु आह.े ५२६ कजादारांकडूि ९५९ कोटी 

रुपयांची कजािसलुी करण्यात आली आह.े कजािसुलीची िती िाढविण्याचे कार् सरुु 

आह.े  

 सभापती महोदया, येथे काही कजाखातयाचा उल्लेख केला आह े तयाबाबत 

दखेील बँकेच्या ितीिे कारिाई केली आह.े राज्यात कार् करतािा अिेक सहकारी 

संस्था येतात. एक संकल्पिा अिी पढेु आली की, र्जरुांची संस्था असािी. जे र्जरू 

कष्ट करतात, राबतात, तयांची संस्था असािी. तया संस्थेच्या माध्यर्ातिू तयांिा कार् 

दणे्याचा धोरणातमक विणाय िासिािे घतेला. राज्यात साधारणपण े११०४६ र्जरू 

संस्था आहते. या संस्थांच्या माध्यमातनू कार् सरुु आह.े सदि विषय यासाठी पढेु 

आला की, र्ुबंई वजल्हा बँकेची वििडणकू लािली. तयार्ध्ये सन्माननीय श्री. प्रिीण 

दरेकर यांिी उर्ेदिारी अजा दाखल केला आसण तस ेकरीत असतािा तयांिी र्जरू 

संस्थेर्धिूही केला आवण बँकेच्या माध्यमातनूही केला. तेथे प्रसतनधीतव करीत 

असतािा त ेया संस्थेर्ार्ा त सि १९९९ पासिू सि २०२१ पयांत प्रसतसनधीतव करीत 

होते. ह ेचालले होते. पण तयांिी सांवितले की, र्जरुािे र्जरू रहािे का ? र्जरुािे र्जरू 

राहू िय.े कष्ट करणाऱ्या र्ाणसाला न्याय वर्ळाला पावहजे. परंत ुतया ििािारीतिू पढेु 

िेल्यािंतर र्ािचे विसरले पावहजे. त ेतयांच्याकडूि अिािधािे राहूि िलेे. तयांिी तो 

अजा तेथे दाखल केला. सहकार विभािािे तयाची सखोल चौकिी केली. कारण 

सन्माननीय श्री. प्रिीण दरेकर यांिी तेथे पनु्हा विधािपररषदचेा अजा भरत असतािा  

र्ाझा स्ितंत्र व्यिसाय असल्याचे सांवितले. तयार्ळेु तयांिा र्जरू या संजे्ञतिू अपात्र 

केले आह.े तसे केल्यािंतर ते संचालक म्हणनू ज्या िटातिू वििडूि आल ेहोते, तयाचा 

तयांिी राजीिार्ा वदला ही िस्तवुस्थती आह.े 

 सभापती महोदया, आप पक्षाचे श्री. धिंजय विंद ेयांिी गनु्हा दाखल केला 

आह,े तयाचा तपास सरुु आह.े पण तयाबाबतचे वियोजि आह.े एखाद्या सन्र्ाििीय 
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सदस्यांिर जर गनु्हा दाखल झाला तर तयाबाबतीत वििेदि सादर करायचे ही  

सरकारची भवूर्का असते आसण तस ेवििेदि विधािसभेत सादर केले आह.े येथे  

श्री. बाळासाहबे पाटील .... 

बोलत असतािा ते मी या वठकाणी पटलािर ठेितो. एिढीच िस्तसुस्थती आह.े  

राज्यातील इतर संस्थांच्या बाबतीत या अनषुांगाने तयाांनी उल्लेख केला. इतर र्जरू 

संस्थांर्ध्ये कोण आहते असे विचारले. जरुर तयाही िोष्टीची चौकशी केली जाईल. 

 सभापती महोदया, एविया र्ॅग्िेट प्रकल्पाच्या बाबतीत र्दु्दा उपवस्थत केला 

आह.े मलू्य साखळीतील अांतगात घटक म्हणजे शेतकिी सांस्था आहते. आपण पासहले 

आह े की, काढणी पिात फळाांचे फाि मोठ्या प्रमाणात नकुसान होते. तयामध्ये 

ससुतू्रता आणण्यासाठी माननीय उप मखु्यमांत्री श्री. असजतदादा पवाि याांच्या 

माध्यमातनू एसशया बँक आसण िाज्य सिकाि याांच्या माध्यमातनू हा मॅग्नेट प्रकल्प 

आणला आह ेआसण तयामध्ये १० फळाांचा समावेश किण्यात आला आह.े सदि 

बाबतीतील किाि सदनाांक ३१ सडसेंबि, २०२१ ला झाला आह.े किाि होऊन नकुतचे 

३ मसहने झाले आहते, तयाची कायावाही सरुु आह.े मला खात्री आह ेकी, या मॅग्नेट 

प्रकल्पाच्या माध्यमातनू चाांगल्या प्रकािचे काम िाज्यात होईल. आज आपण 

सहकािी कािखान्याांच्या माध्यमातनू इथेनॉलला चाांगल्या प्रकािचे प्राधान्य सदले 

आह.े ऊसाच्या बाबतीत दादाांनी उल्लेख केला आह े की, सवा ऊसाचे गाळप 

किण्याचा सनणाय किणाि आह.े िाज्यात साधािणपणे सहकािी कािखान्याांच्या 

सभासदाांची सांख्या २० लाख आह.े कमाचाऱयाांची सांख्या २ लाख आह.े ऊस 

उतपादकाांची सांख्या ३५ लाख आह.े १५ ते २० लाख लोकाांना प्रतयक्ष, अप्रतयक्ष 

िोजगाि समळतो. िाज्यातील सहकािी कािखान्याांची उलाढाल साधािणपणे ५५ हजाि 

कोटी रुपयाांची आह ेआसण यातनू सिकािला ६ हजाि कोटी रुपये इतका महसलू 

समळतो. सन २०१८-१९ च्या हांगामात िाज्यात २३२८१ कोटी रुपये शेतकऱयाांना 

एफआिपीच्या माध्यामतनू समळाले. सन २०१९-२० मध्ये ससजन कमी झाला, 

तयामळेु शेतकऱयाांना १४३१८ कोटी रुपये समळाले. सन २०१०-२१ मध्ये ३१८०६ 
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कोटी रुपये इतकी िक्कम समळाली. या हांगामात सदनाांक १५ माचापयंत २५९३१ कोटी 

रुपये इतकी िक्कम समळाली. सहकािी कािखान्याांच्या माध्यमातनूच ह ेसवा झाले  

 

 

श्री. बाळासाहबे पाटील .... 

आह.े एखादा कािखाना सवकला गलेा, कमी सकां मतीत सवकला गेला. मात्र आपण ह े

पासहले पासहजे की, तया भागातील तो सहकािी कािखाना चाल ूझाल्यानांति तेथील 

शेतकऱयाांचा ऊस तेथे गलेा का ?      

          नांति श्री. खचे ....  
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(सभापती स्थानी माननीय उप सभापती) 

श्री.बाळासाहबे पाटील.... 

तेथील लोकाांना िोजगाि समळाल्यामळेु व हा पैसा तयाच ग्रामीण भागात आल्यामळेु 

तेथील बाजािपेठेत ते  पहायला समळते. तयामळेु तेथे जे मजिुी कितात तयाांना मोठा 

सदलासा समळतो. आज आम्ही सहकािी पट्टयात काम कितो, कािखान्याकडून िक्कम 

दणे्यात आल्यावि तेथील बाजािपेठाांमध्ये उलाढाल मोठ्या प्रमाणात वाढते. तयाचा 

सवचाि साकल्याने किणे गिजेचे आह.े या वषी ऊसाचे असतरिक्त उतपन्न आह,े तयाच े

सनयोजन किण्याचे काम सहकाि खातयामाफा त सरुु आह.े असा सवश्वास मी या 

सनसमत्ताने दते आह.े ह ेसिकाि सत्तेवि आल्यावि दोन वषाात ज्या साखि कािखान्याांचे 

एक्सपाांशन किण्याचे सवषय आले तयाांना मान्यता दणे्यात आली. तयामध्ये आम्ही 

असा सनणाय घेतला की, तया भागातील ऊस उतपादकाांचा सवचाि किण्यात यावा. 

सिकाि सत्तेवि आल्यावि कािखाना कोणाचा आह ेह ेन पाहता तया कािखान्याला 

थकहमी द्यायची. ज्याांना आम्ही थकहमी सदली तया कािखान्याचा उल्लेख मी पक्ष 

म्हणनू किीत नाही. बीड मधील एका कािखान्याला शासनाने थकहमी सदली. सातािा 

सजल्ह्यातील सकसनवीि सहकािी साखि कािखान्याला थकहमी दणे्यात आली. तयाांनी 

दसुऱया खांडाळा येथील कािखान्याला थकहमी घेतली. तया व्यक्तीने सकसनवीि  व 

खांडाळा सहकािी साखि कािखाना सरुु केला नाही. तयामळेु तयाांच्यावि शासनाला 

कािवाई किावी लागली. कािवाई केल्यावि सविोधी पक्ष म्हणतो की, आमच्या 

कािखान्यावि तमुच्या पक्षाने कािवाई केली. कािखान्याने थकहमी घेतली ति तया 

िकमेचे काय केले तयाचा तपास किण्याचा असधकाि सहकाि सवभागाला आह.े 

इतकेच मी या सनसमत्ताने साांगतो. माननीय सविोधी पक्ष नेते श्री.प्रवीण दिेकि याांनी 

अनेक कािखान्याांचा उल्लेख केला. तयामध्ये कलाशीव, वसांतदादा पाटील व 

आदिणीय यशवांतिाव चव्हणा याांच्या साखि कािखान्याच्या नावाांचा उल्लेख वािांवाि 

केला. मला  व्यक्तीश: असे वाटते की, येथनू पढेु सहकािी सांस्थाांना नाव ेदतेाांना काही 

तिी सवचाि किणे आवश्यक आह.े आम्ही म्हणतो वसांतदादा बँक बडुाली. हा  
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श्री.बाळासाहबे पाटील... 

कािखाना बडुला. तयामळेु याबाबत सवचाि किण्याची गिज आह.े सनयम २६० च्या 

प्रस्तावाच्या अनषुांगाने ही मासहती मी सदनासमोि ठेवली आह.े 

     ---- 
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 श्री.जयांत पाटील (जलसांपदा मांत्री) : सभापती महोदया, सनयम २६० च्या 

प्रस्तावामध्ये जलसांपदा सवभागाचे काही मदु्द ेव उल्लेख किण्यात आलेला आह ेमी 

तयाबाबत थोडक्यात स्पष्टीकिण कितो. उशीि झाला याची मला जाणीव आह.े 

 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री.सिेुश धस याांनी कृष्णा मिाठवाडा 

प्रकल्पाला पाणी उपलब्ध झाले नाही असा उल्लेख केला आह.े २३.६६ टीएमसी 

पाण्यामधील या प्रकल्पाला ६ टीएमसी पाणी उपलब्ध झाले आह.े उवारित १६.६६ 

टीएमसी पाणी कसे उपलब्ध किता येईल याचा सवचाि सरुु आह.े टाटा जलसवद्यतु 

प्रकल्पामधनू पाणी कोकणात जाण्याऐवजी इकडे घ्यायचे काय याचा अभ्यास 

किण्यासाठी सवुे ससमती सनयकु्त  केली आह.े तया ससमतीचा अहवाल आल्यासशवाय 

काही किता येत नाही. कृष्णा लवादात या खोऱयातील पाणी बाहिेच्या खोऱयात 

दणे्यास मान्यता नाही. पढुील िाज्याांनी पोलाविमचे पाणी ट्रान्सफि केले ति तयात 

काही वाटा आपल्या िाज्याला समळाला आह.े नदीतनू पाणी सतकडे जाण्याऐवजी त े

इकडे वाढसवण्यात येईल. तसा केल्यास पढुील िाज्याांना तयाांचा शेअसा द्यावा लागतो. 

तयामळेु आपल्या िाज्याच्या वाट्याला येणािे पाणी मयाासदत असते. या सवा बाबींचा 

अभ्यास केला पासहजे. ह ेथोडे सकचकट आह,े िाज्य सिकािची पाणी दणे्याची इच्िा 

आह,े पिांत ुतयामध्ये काही अडचणी येत असल्या तिी आष्टी पाटोदा मतदािसांघासाठी 

तया भागातील प्रकल्पाला गती दणे्याचा प्रस्ताव एसएलडीसी समोि सादि केला असनू 

तयासांदभाातील सनणाय लवकि होईल. तेथील सवधानसभा सदस्य श्री.आसबे ह ेसतत 

तया प्रकल्पाचा पाठपिुावा किीत आहते. ते तमु्हाला या प्रकल्पाबाबत असधक मासहती 

नक्की दतेील. ते सकती प्रयतन किीत आहते ते तमु्हाला भेटल्यावि नक्की साांगतील. 

तो प्रकल्प लवकि मागी लागेल.  

सभापती महोदया, वळण बांधाऱयाांचा उल्लेख किण्यात आला आह.े नासशक 

सजल्ह्यातनू पसिमेचे पाणी पवूेला आणण्याचा प्रयतन किीत आहो त.तया प्रकल्पाला 

गती आली आह.े हा तपशील मोठा आह,े तयाचा उल्लेख करुन मी सभागहृाचा वेळ 

घेणाि नाही. काही प्रकल्प जनू २०२३ पयंत पणूा किण्याचा प्रयतन आह.े धोंडाळपाडा 

ननाशी, गोलशी महाजे ह ेप्रकल्प जनू २०२२ पयंत पणूा होणाि आहते. या प्रकल्पाची  
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श्री.जयांत पाटील.... 

कामे ८० ते ९० टक्के झाली आहते. काही सठकाणी भसूांपादनासाठी सविोध 

असल्यामळेु तयात थोडा बदल केला आह,े पायिपाडा हा प्रकल्प जनू २०२३ पयंत 

पणूा होईल.वैतिणा प्रकल्पातील पाणी मकुणे धिणाकडे ट्रान्सफि किण्यासाठी तया 

धिणात एक सॅडल वॉल होती ती काढून तथेे एक िोटे धिण बाांधायचे आह.े पवूी 

तयाचे सडझाईन किताना एक टीएमसी पाणी वैतिणातनू मकुणे धिणात ट्रान्सफि होईल 

असे होते. मी तेथे स्वत: जाऊन तया जागेची पाहणी करुन  काही सचूना  केल्या. ११ 

टीएमसी पाणी ट्रान्सफि होईल तया अनषुांगाने सडझाईन पणूा झाली आह,े तयाचे टेंडि 

सनघणाि आह.े या मसहन्यात ते फायनल होऊन वैतिणातनू मकुणे धिणात पाणी 

ट्रान्सफि किण्यासाठी आपणाला यश येईल. गोदाविी खोऱयात इतके पाणी पसहल्याांदा 

येते. माांजिपाड्याचे पाणी वळसवण्यात येत आह.े उत्तिेतील खोऱयात काही पाणी येत 

आह.े असचे बिेच प्रकल्प आहते तयातील १४ प्रकल्प पणूा झाले आहते. ते िोटे िोटे 

आहते, तयातील एक टीएमसी पाणी ट्रान्सफि करु शकलो. ११ प्रोजेक्ट चे सवेक्षण 

भसवष्यकाळात किण्यात येणाि आह.े तयातील काही प्रोजेक्ट वन खातयाच्या 

मांजिुीसवना अडकले आहते. इति पिवानग्या घेण्यासाठी अडकले आहते. तयाचा 

पाठपिुावा किण्यासाठी मखु्य असभयांता व तयाांची टीम स्वतांत्रपणे सतत काम किीत 

आह.े मला सवश्वास आह ेकी, दोन वषाात ह ेसचत्र बिेच स्पष्ट होईल. गोदाविी खोऱयात 

मोठ्या प्रमाणात पाणी आण ूशकतो. नदीजोड अांतगात दमणगांगा, एकधिे, गोदाविी, 

दमणगांगा-वतैिणा, कडवा नदी-गोदाविी, पाि गोदाविी उपसा योजना क्रमाांक ३, ४ 

नाि-पाि सगिणा नदी जोड योजना असे बिेच प्रकल्प आहते. तयामळेु गोदाविी 

खोऱयात जास्तीत जास्त पाणी आणनू गोदाविीतील पाण्याची तटू भरुन काढण्याचा 

प्रयतन किण्यात येत आह.े 

 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य डॉ.परिणय फुके याांनी सवदभाातील 

अमिावती सवभागातील अनशेुष भरुन काढण्याबाबत मदु्दा माांडला आह.े िाज्यपाल 

महोदयाांनी सदलेल्या सनदशेानसुाि सवदभाात २५.६५ टक्के, मिाठवाड्यात २२.५४ 

टक्के ऊवारित महािाष्ट्रात ५१.८१ टक्के ह ेप्रदशे सनहाय सतू्रानसुाि पाटबांधािे सवकास  
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श्री.जयांत पाटील... 

महामांडळ सनहाय सनयतव्ययाचे वाटप सन २०२०-२१ मध्ये दणे्यात आले आह.े सन 

२०२०-२१ मध्ये िाज्यपाल महोदयाांनी सदलेले सनदशे आधािभतू मानण्यात आले 

आहते. सन २०२२-२३ मध्ये िाज्यपाल महोदयाांचे सनदशे आले नाहीत. तयाच 

सतू्राप्रमाणे सन २०२२-२३ ला लोकसांख्या सनवड, पेिलेले के्षत्र याचा भाि  लक्षात 

घेऊन ह ेवाटप केले आह.े िाज्यपाल महोदयाांच्या सन २०२०-२१ च्या सनदशेानसुाि 

आसथाक वषा सन २०२२-२३ मध्ये सवदभा, मिाठवाडा व ऊवारित महािाष्ट्रात १०१७१ 

कोटी रुपयाांचे वाटप केले आह.े िाज्यपाल महोदयाांनी सनयकु्त केलेल्या सनदशेाांक 

अनशेुष ससमतीने  ९ सवकास के्षत्राचा अनशेुष  परिगसणत केला. तया सांदभाातील 

ॲक्शन टेकन रिपोटा िाज्यपाल महोदयाांनी मान्य केला आह.े सनदशेाांक अनशेुष 

ससमतीने जनू १९९४ अखिे िाज्यातील ततकालीन ३० सजल्ह्यापैकी १५ सजल्ह्यामध्ये 

१३८३ हजाि हके्टि िब्बी समतलु्य इतका भौसतक अनशेुष व २३ सजल्ह्यात ६०४१८ 

कोटींचा आसथाक अनशेुष दाखसवला होता. 

        या नांति श्री.बोिले... 
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श्री.जयांत पाटील....... 

कोकणातील ितनासगिी व ससांधदुगुा, नासशक सवभागातील नासशक व धळेु आसण 

मिाठवाड्यातील औिांगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातिू आसण सवदभाातील 

वधाा, चांद्रपिू, अमिावती, बलुडाणा, अकोला, यवतमाळ अशा १५ सजल्ह्यातील 

अनशेुष सशल्लक होता. या सांदभाात बिीच कायावाही झालेली आह.े सन २०११ पयंत 

जवळपास सवा सजल्ह्यातील आसथाक अनशेुष दिू झाला. तयावेळी चलनवाढ, 

बाांधकाम कालावधी वाढ, सकमती वाढ, भौसतक अनशेुष दिू किण्यात तेवढे यश 

समळाले नाही. आता अनेक सजल्ह्यातील भौसतक अनशेुष दिू होऊन प्रदशे सनहाय 

अनशेुष सशल्लक आह.े मिाठवाड्यात ९८ टक्के, सवदभाात ८१ टक्के आसण उवारित 

महािाष्ट्रात १०० टक्के दिू झालेल्या अनशेुषाची टक्केवािी आह.े अमिावती 

सवभागाचा अनशेुष दिू किण्यासाठी १०० सनवडक प्रकल्पाांचे सधुािीत सनयोजन 

किण्यात आले. जनू, २०२१ अखिे अनशेुष कायाक्रमातील ६४ प्रकल्प पणूा झाले 

असनू ३६ प्रकल्पाांची कामे प्रगतीपथावि असनू तयाद्वािे उवारित अनशेुष समुािे १.२२ 

लाख असनू सदि अनशेुष सन २०२३-२४ पयंत दिू किण्याचे सनयोजन आह.े 

अमिावती प्रदशेातील अनशेुष सनमूालनासाठी २४५७ कोटी रुपयाांची तितदू १५०० 

कोटी रुपयाांच्या असतरिक्त तितदुीसह प्रस्तासवत किण्यात आली असनू जनू, २०२३ 

पयंत समुािे ५३ हजाि हके्टि इतका अनशेुष दिू किण्याचे सनयोजन आह.े जनू, २०२४ 

पयंत सांपणूा अनशेुष सनमूालन किण्याचे आमच्या सिकािने ठिसवले आह.े  

 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री.परिणय फुके याांनी भांडािा 

सजल्ह्यातील मालगजुािी तलावाांच्या सनयोजनबद्ध सवकासाबाबत मदु्दा उपसस्थत 

केलेला आह.े एकूण २८ मालगजुािी तलाव असनू तयापैकी २० मालगजुािी 

तलावाांची दरुुस्ती प्रगतीपथावि असनू तयाांना वषासनहाय सदलेल्या सनधीची सस्थती 

पढुील प्रमाणे आह.े सन २०२०-२१ मध्ये १९ तलावाांसाठी ३.३४ कोटी रुपये, सन 

२०२१-२२ मध्य े२० तलावाांसाठी २.७५ कोटी रुपये आसण सन २०२२-२३ मध्ये 

२० तलावाांसाठी ३ कोटी रुपये सनधीची तितदू किण्यात आली असनू मालगजुािी 

तलावाांच्या दरुुस्तीचे काम प्रगतीपथावि आह.े  
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श्री.जयांत पाटील....... 

 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड याांनी कोयना 

अवजलाचा वापि सचपळूनसाठी किावा अशी सचूना केलेली आह.े आता त े

सभागहृात उपसस्थत नाहीत. वीज सनसमातीनांति कोळकेवाडी धिणातनू ६७.५ टीएमसी 

पाणी वसशष्ठी नदीतनू समदु्रात सोडण्यात येते. यापैकी १७.५ टीएमसी पाणी दसक्षण 

कोकणात वसशष्ठी खोऱयात ससांचनासाठी व सचपळून शहिासाठी सपण्याचे पाणी व 

औद्योसगक वापिासाठी वापिणे सनयोसजत आह.े जे ५० टीएमसी पाणी सशल्लक आह े

ते उत्ति कोकणात मुांबईसाठी, आपण मुांबई म्हणतो पिांत ु आता मुांबई पयंत पाणी 

आणण्याची आवश्यकता नाही. सदल्ली-मुांबई कॉरिडॉि सदघी बांदिापयंत होणाि आह.े 

तयामळेु िायगड सजल्ह्यातील दसक्षण भागात भसवष्यात मोठ्या प्रमाणावि डेव्हलपमेंट 

होणाि आह.े तेथपयंत पाणी नेले तिी तया भागातील लोकसांख्येला, नवीन 

गुांतवणकुीसाठी फायदा होईल. म्हणनू ५० टीएमसी पाणी मुांबई पयंत आणणे, वापिण,े 

सनयोसजत किणे यासाठी वॅपकॉस नवी सदल्ली या सांस्थेमाफा त काम सरुु आह.े मी 

आज सकाळी माझ्या दालनात बैठक घेतली. वसशष्ठी नदीतील पाणी सचपळून पासनू 

उत्तिेकडे आणणे यासाठी िोटा गट तयाि किण्यात आलेला आह.े जलसांपदा 

सवभागाचे ससचव श्री.भषुण गगिाणी याांना ससडकोतील कामाचा अनभुव आह.े 

आम्ही िोटा ग्रपु तयाि केलेला आह.े अलीकडे िायगड सजल्ह्यातील असलबाग व 

दसक्षणेकडील भाग सवकससत होत आह.े अगदी नवी मुांबई पयंत पाण्याची गिज आह.े 

नवी मुांबई शहिाला पाणी पिुवठा किण्यासाठी नवी मुांबई महानगिपासलकेचे स्वत:च े

धिण आह.े आता आपण दमणगांगा, पैंजाळचे ३०-३२ टीएमसी पाणी गॅ्रव्हीटीने आण ू

शकतो. कदासचत मुांबई शहिाला पाण्याची गिज नाही असे मत ततकालीन मखु्यमांत्री 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस सिकािच्या काळात व्यक्त किण्यात आले आह.े आता मुांबई, 

ठाणे शहिापेक्षा वसई, सविाि, भाई ांदि या एमएमआि रिजनमध्ये मोठ्या प्रमाणावि 

लोकसांख्या आह.े तयासाठी पाण्याची व्यवस्था किण्याकरिता चौफेि अभ्यास सरुु 

आह.े विच्या भागातनू सकती गॅ्रव्हीटीने पाणी येऊ शकते, ते पाणी खालनू वि सलफ्ट 

किावे लागेल, या दोन्हीचा समन्वय साधनू जास्तीत जास्त पाणी या परिसिात 

आणण्याचा प्रयतन आह.े 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) O - 77 

GRB/AKN/MMP प्रथम श्री.खचे 12:20 

 

 

श्री.जयांत पाटील....... 

 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य डॉ.िणसजत पाटील याांनी अकोला बॅिेज 

सांदभाात मदु्दा उपसस्थत केलेला आह.े तयासाठी सनसितपणे न्याय सदला जाईल. 

तयाबाबत लवकिात लवकि योग्य तो सनणाय घेण्यात येईल.  

 सभापती महोदया, सनयम २६० अन्वये प्रस्तावाविील चचेत जलसांपदा 

सवभागावि बोलताना सन्माननीय सदस्याांनी जे मदु्द ेउपसस्थत केले तया मदु्याांची उत्तिे 

दणे्याचा मी प्रयतन केलेला आह.े  

 उप सभापती : माझी माननीय सविोधी पक्षनेतयाांना सवनांती आह ेकी, िाईट टू 

रिप्लाय हा आपला असधकाि आह.े पिांत ुमला वेळेअभावी आपल्या व्यसतरिक्त अन्य 

सन्माननीय सदस्याांना िाईट टू रिप्लायच्या माध्यमातनू प्रश्न सवचािण्याची सांधी दतेा 

येणाि नाही. सभागहृाची वेळ सकाळी ११.५० वाजता सांपणाि होती. तयानांति दपुािी 

१२.०० वाजता प्रश्नोत्तिे सरुु किावयाची होती. सनयम २६० अन्वये प्रस्तावावि २ 

तास ४० समसनटाांऐवजी ४.३० ते ५ तास चचाा झालेली आह.े आपण थोडक्यात प्रश्न 

सवचािावेत, अशी माझी सवनांती आह.े आपल्याला मांत्री महोदयाांच्या उत्तिासह १० 

समसनटात प्रस्तावाविील चचाा पणूा किावयाची आह.े तयानांति आपण सवधेयक चचलेा 

घेऊ. आपण सवधेयक चचलेा घेण्यासाठी सहकाया किीत आहात तयासाठी मी 

आपल्याला धन्यवाद दतेे. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, या असधवशेनात सविोधी पक्षातफे सनयम 

२६० अन्वये माांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाविील चचेला प्रथमच ससवस्ति उत्तिे 

समळाली तयाबद्दल मी समाधान व्यक्त कितो. माननीय उप मखु्यमांत्री श्री.असजत पवाि 

साहबेाांनी स्वत: उत्ति सदलेले आह.े सन्माननीय सदस्याांनी उपसस्थत केलेल्या मदु्याांची 

ससवस्ति उत्तिे समळालेली आहते. माननीय सहकाि मांत्री श्री.बाळासाहबे पाटील व 

माननीय जलसांपदा मांत्री श्री.जयांत पाटील साहबेाांनी दखेील प्रस्तावाविील चचलेा 

उत्ति सदलेले आह.े  
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श्री.प्रवीण दिेकि....... 

 सभापती महोदया, माननीय उप मखु्यमांत्री श्री.असजत पवाि साहबेाांनी 

साांसगतले की, दिेकि को घसु्सा क्यो आता ह.ै आपण मळू सवषयालाच हात घातलेला 

आह.े कािण, सहकािाच्या प्राांगणात िाजकािणाचे जोडे बाजलूा काढून सहकाि 

चालवावा, असा मांत्र, आदशा सहकाि धिुीणाांनी सदलेला आह.े वैकुां ठभाई मेहता, 

धनांजयिाव गाडगीळ, वसांतदादा पाटील, यशवांतिाव चव्हाण व तयानांति माननीय 

श्री.शिद पवाि साहबेाांनी दखेील सहकािाचा गाडा सटकावा, वाढावा, तयातील 

अडचणी दिू व्हाव्यात यासाठी प्रयतन केलेले आहते यामध्ये कोणाचे दमुत असण्याच े

कािण नाही. पिांत ुअलीकडच्या काळात सहकािात ज्या पद्धतीने िाजकािण सरुु आह े

तयामळेु मळू मांत्रालाच हिताळ फासला जात आह.े खिे म्हणजे सहकािाच्या मळुाशी 

जाऊन सहकािाचे प्रश्न सोडवनू अडचणीत आलेल्या सांस्थाांना उजीतावस्था समळवनू 

दणे्याची आवश्यकता आह.े तया सांदभाात व्यापक चचाा करुन सनयोजन करुन तया 

सांस्था अडचणीतनू बाहिे आणल्या पासहजेत. िाज्यातील ३५-३६ सजल्हा मध्यवती 

बँकाांपैकी ४-५ सजल्हा मध्यवती बँका चाांगल्या सरुु आहते. पणुे, सातािा व मुांबई 

सजल्हा मध्यवती बँकाांचा तयामध्ये समावेश आह.े माझे असे म्हणणे आह ेकी, आपण 

एनपीए शनू्य टक्के असल्याच ेसाांसगतले, सीआिएआि बाबत साांसगतले. आपली बँक 

नफ्यात आह.े तयाच धतीवि मुांबई सजल्हा मध्यवती बँक काम किीत आह.े मुांबई 

सजल्हा मध्यवती बँकेचा एनपीए शनू्य टक्के आह,े ती बँक नफ्यात आह,े बँकेने 

सीआिएआि मेन्टेन केलेला आह.े मग असे असताना मागील १५ वषाापासनू तया 

बँकेची पनु्हा-पनु्हा चौकशी होते. आमची तयासाठी हिकत नाही, आणखी १० वेळा 

चौकशी किावी. कोटााने रिट सपटीशन सनकाली काढले, सी समिी झाली तिी पनु्हा 

सशळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रयतन केला गेला. माझी अशी सवनांती आह ेकी, 

ज्या १० मदु्याांच्या आधािे मुांबई सजल्हा मध्यवती बँकेची चौकशी सरुु केली तयाच 

मदु्याांच्या आधािे मी काही बँकाांची चौकशी किण्याची मागणी केली. पिांत ु तया 

सांदभाात उत्ति समळाले नाही.  

        यानांति श्री.साांगळे..... 
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श्री.प्रवीण दिेकि .... 

पिांत ुसहकािमध्ये असा दजुाभाव होऊ नये अशी माझी तया मागील प्राांजळ भसूमका 

होती. श्री.सिेुश धस याांना बीडमध्ये कजा सदले, तयाांचे मुांबईत कायाालय नाही असा 

आके्षप घऊेन तयाांची चौकशी करुन तयाांच्यावि गनु्हा दाखल किण्यात आला. पणुे 

सजल्हा बँकेमध्ये कजा काढतो. आपण आऊट ऑफ कायाक्षेत्रात कन्सोिसशएममध्ये 

कजा दतेो. िाज्याच्या बाहिे कजा सदले जाते आसण तयाांची कायाालये पणु्यामध्ये 

असतात. अशा प्रकािे कन्सोिसशएमच्या माध्यमातनू कजा दणे्याची कायावाही केली 

जात असते. पिांत ुतयाच गोष्टीसांबांधी आमच्यावि आक्षेप घतेला जातो. तसेच ज्या 

लोकाांनी एकही सहकािी सांस्था चालसवली नाही असे लोक या सांदभाात प्रशासक 

नेमावा, कािवाई किावी असे साांगत असतात. पिांत ुतेथे जे कोण काम किीत आहते 

तयाांनाच याबाबत कळत असते. मुांबै बँकेत माझे समत्र श्री.काांबळे अध्यक्ष आहते. 

श्री.सनुील िाऊत आमदाि आहते. पिांत ुएकाकडे बोट दाखसवत असताना इति चाि 

बोटे आपल्याकडे असतात याचे भान ददुवैाने सदसत नाही. माझी अशी मागणी आह े

की, सहकािी सांस्थाांवि कािवाई होत असताना कािवाईपेक्षा उपाययोजना किणे 

महत्त्वाचे आह.े सहकािमध्ये २-५ सांस्था, १० टक्के लोक चकुीचे अस ूशकतील. 

पिांत ुतयासाठी ८०-९० टक्के लोकाांना त्रास द्यायचा. आता अशी मोडस ऑपिांडी 

झाली आह ेकी, एक पत्र द्यायचे. तयानांति वतामानपत्रामध्ये बातमी िापनू 

आणायची. तयानांति सांबांसधत िसजस्ट्राि व पोसलसाांकडे जायचे. तयाांनी आपले म्हणणे 

ऐकले नाही ति पनु्हा वतामानपत्रामधनू बातमी िापनू आणायची. आता *** याांनी 

असे स्टेटमेंट सदले आह ेकी, गहृमांत्री प्रवीण दिेकिाांना पाठीशी घालत आहते. 

माझ्याकडे िोज ५०-५० पोलीस येत आहते, १०-१० चौकशा होत आहते. ही 

मानससकता सहकाि चळवळीसाठी असतशय वाईट आह.े मी सहकाि मध्ये २५ 

वषांपासनू काम किीत आह.े सजल्हा बँकेत काम किीत असल्यामळेु ग्रामीण 

अथाव्यवस्था तथेील सहकािी सांस्था ... 

**** आदशेानसुाि सवलोसपत मजकूि. 
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 उप सभापती : माननीय सविोधी पक्षनेते, आपण सदनामध्ये अशाप्रकािे 

तक्रािदािाचे नाव घऊे शकत नाही. आपण सनयमानसुाि चालतो. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, आपण तक्रािदािाचे नाव घऊे शकत 

नाही अस ेकोणतया सनयमामध्ये आह े? आपण मला तो सनयम साांगावा. ते सदनाच े

सदस्य नाहीत. तयाांनी बाहिे तक्राि केली आह.े सभापती महोदया, आपण तयाांच्या 

पत्रावि रिमाका  मारुन पाठसवला आह.े म्हणनू कदासचत आपण तयाांची बाज ू घते 

असाल. माझी तयाबाबत काही हिकत नाही.  

 उप सभापती : मी याबाबत ससचवाांना सवचािल्यानांति आपल्याला याबाबत 

साांसगतले आह.े ह ेसांकेत आहते.  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, आपण ते पत्र घेऊन सभापतींकडे जायचे, 

तयावि रिमाका  मारुन घ्यायचा. ही मोडस ऑपिांडी आपल्या सहकािासाठी वाईट 

आह.े कािण तक्राि किायला अक्कल लागत नाही. तसेच एखादी सहकािी सांस्था 

अडचणीत आल्यानांति पनु्हा तया सांस्थेला उभािी दणे्यासाठी सकती अडचणी येत 

असतात याची मासहती जे लोक सांस्था चालवतात तयाांनाच याबाबत कळत असते. 

िाज्यामध्ये वधाा, यवतमाळ सकां वा बलुडाणा सजल्हा मध्यवती सहकािी बँक असो, 

तया असतशय अडचणीत आहते. तया बँका पनुरुज्जीसवत किण्यासाठी आपल्याला 

काही तिी कृती आिाखडा तयाि केला पासहजे. सभापती महोदया, जिांडेश्वि सहकािी 

साखि कािखान्यासांबांधी साांगायचे झाल्यास तो सहकािी साखि कािखाना होता. तया 

कािखान्यावि २०-२२ कोटी रुपयाांची लायसबसलटी असताना तया कािखान्याच े

व्हलॅ्यएूशन ६० कोटी रुपयाांपयंत केले. तो सहकािी साखि कािखाना सभासदाांचा व 

तयाांच्या मालकीचा होता. आपण तो कािखाना सललावात काढला. तयानांति तो 

कािखाना चाांगल्या प्रकािे चालतो.  

 श्री.असजत पवाि (खाली बसनू) : तो कािखाना न्यायालयाने काढला होता. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, आम्हीच तया कािखान्यासांबांधी तक्राि 

सदली होती. सुांदिबाग पतपेढीच्या माध्यमातनू आम्हीच न्यायालयात गलेो होतो.  
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

कन्सोिसशएमच्या माध्यमातनू िाज्य सिकािी बँकेने तया कािखान्याला कजा सदले होत े

तयात आमचा शेअि आला नव्हता. म्हणनू आमची एक सभासद सांस्था कोटाात गेली 

व तया आधािे आपण साांसगतल्याप्रमाणे कािखान्याच्या सललावाची प्रसक्रया सरुु 

झाली होती. माझा मळू मदु्दा असा आह े की, िाज्यात सहकाि चळवळीने 

महािाष्ट्रातील सांपणूा ग्रामीण अथाव्यवस्थेला बळकटी सदली. तयामळेु शेतकऱयाांची 

आसथाक उन्नती झाली. पिांत ुिाज्यातील ७० ते ८० टक्के सहकािी साखि कािखाने 

आता खाजगी कािखाने झालेले आहते. अशा प्रकािे खाजगी साखि कािखाना 

झाल्यानांति तो असतशय चाांगल्या प्रकािे चालतो, चाांगल्या प्रकािे गाळप कितो. तया 

कािखान्याकडून सवा सबले वेळेत सदली जातात. सभापती महोदया, िाज्यातील 

सहकाि चळवळ सजवांत ठेवायची असल्यास सहकािी सांस्थाांना ताकद दऊेन ती 

सहकािी सांस्था आपल्याला जगवता का येत नाही ? हा मळू प्रश्न आह.े शासनाने 

सहकािी साखि कािखान्याांना थकहमी सदली, तयात काही चकू नाही. सहकािी साखि 

कािखान्याांना थकहमीची आवश्यकता असते. थकहमी असल्यास तयाांना बँकाांकडून 

कजा सदले जाते. पिांत ुकाही सनवडक सहकािी साखि कािखान्याांना थकहमी दऊेन हा 

सवषय सटुणाि नाही. िाज्यात अनेक सहकािी सतू सगिण्या, सहकािी सांस्थाांना आपण 

थकहमी दणेाि आहोत की नाही ? आपण साततयाने साांगतात की, याकरिता पैसे 

कोठून आणायचे ? हा प्रश्न महत्त्वाचा आह.े पिांत ुया सवा सवषयाचा एकसत्रतपणे सवचाि 

किण्याची आवश्यकता आह.े िाज्यातील सहकािी सतू सगिण्या बांद का पडत आहते, 

तया अडचणीत का येत आहते ? तया सहकािी सतू सगिण्या पनु्हा सरुु किता येतील 

का ? िाज्यात अनेक सहकािी साखि कािखाने बांद आहते, तया बाबत आपण 

आवाहन केले, ते कािखाने कोणी घ्यावेत ? माननीय श्री.सनतीन गडकिी साहबेाांनी 

असा उल्लेख केला होता की, सद्यसस्थतीत एखाद्याचे वाटोळे किायचे असल्यास 

तयाला कािखाना चाल ू द्यायचा. याचे कािण असे आह े की, आता कािखाना 

चालसवणे सोपे िासहले नाही. पिांत ुया सठकाणी जो भेदभाव केला जात आह,े मी तया 

बाबत बोलत आह.े  
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श्री.प्रवीण दिेकि .... 

 सभापती महोदया, मांत्री महोदयाांनी मजिू सांस्थाांच्या बाबतीत योग्य मासहती 

सदली आह.े माझा मळू प्रश्न असा आह े की, िाज्यातील १५ हजाि मजिू सहकाि 

सांस्थाांच्या भसवष्यासांबांधी काय किणाि आहात ? तयावि िाज्यातील ३-४ लाख लोक 

आपला उदिसनवााह किीत आहते. तयात १०-२० टक्के मजिू सांस्था बोगस अस ू

शकतील. मी तयाांना याबाबत सक्लनचीट दते नाही. पिांत ुडीपीडीसी, आमदाि सनधी, 

खासदाि सनधीतील लहान मोठी कामे, सावाजसनक बाांधकाम सवभाग सकां वा म्हाडाची 

कामे असो, ही सवा काम ेमजिू सहकािी सांस्थाांकडून केली जातात. अशा परिसस्थतीत 

आपण तया सवा मजिू सहकािी सांस्थाांवि गनु्ह ेदाखल किणाि आहात का ? तयात 

काम किणािे सवा मजिू आहते. ९९ टक्के लोक आयकि भित आह ेअशी परिसस्थती 

आह.े अन्यथा आपण ही चळवळ बांद तिी करुन टाकावी.  तया चळवळीतनू काही 

व्यक्ती सांचालक म्हणनू बँकावि जात असतात. आज उतपादक सांस्था कमाचािी म्हणनू 

काम किीत आहात. आपण तयाांना दखेील िद्द किणाि आहात का ? आपण या 

सांदभाात सवंकष सवचाि किावा. मी माननीय सहकाि मांत्रयाांना सवनांती कितो की, 

सहकाि चळवळीमध्ये काही दोष असल्यास आपण एकसत्रतपणे चचाा करुन ते दिू 

करु. आम्ही आपल्यासमवेत एकत्र बसतो. पिांत ु याबाबतची असलेली सांज्ञा नीट 

किावी. फक्त प्रवीण दिेकि सविोधी पक्षनेता आह ेम्हणनू तयाांच्यावि कािवाई किायची. 

माझी याबाबत काही हिकत नाही. आपण या सांदभाात सवा कायदशेीि कािवाई 

किाव्यात. आम्ही तयाला रितसि सामोिे जाऊ. पिांत ुतयाचबिोबि ससस्टीम व्यवसस्थत 

किणाि आहात की नाही ? माझ्यावि कािवाई करुन दमल्यानांति आता सन्माननीय 

सदस्य श्री.प्रसाद लाड याांच्यावि कािवाई केली जात आह.े सन्माननीय सदस्य 

श्री.प्रसाद लाड पगािदाि आहते का ? तयाांची कमाचािी सोसायटी आह.े तया 

सोसायटीत ते सदस्य आहते. पिांत ु तयाांच्या सांदभाात दखेील तीच मोडस ऑपिांडी 

वापिली जात आह.े एक पत्र द्यायचे. तयानांति ॲथॉरिटीकडे तक्राि करुन तयाबाबत 

वतामानपत्रामध्ये बातमी िापनू आणायची. तयानांति पत्रकाि परिषद घ्यायची. मघाशी 

आपण १० हजाि कोटी रुपयाांसांबांधी तसेच मुांबई बँकेत २ हजाि कोटी रुपयाांचा  
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श्री.प्रवीण दिेकि .... 

घोटाळा झाल्यासांबांधी उल्लेख केला होता. सभापती महोदया, मुांबई बँकेत १२ कोटी 

रुपयाांचा नफा होत असताना २ हजाि कोटी रुपयाांचा घोटाळा कसा होऊ शकतो ? 

माझी माननीय उप मखु्यमांत्री श्री.असजत पवाि याांना सवनांती आह ेकी, आपण या 

सांदभाात पढुाकाि घेऊन या गोष्टी कशा थाांबतील, याबाबत काळजी घेण्याची 

आवश्यकता आह.े ही सायकल ठिलेली आह.े एखाद्याला टािगेट किायच ेअसल्यास 

फाि सोपे आह.े मी सविोधी पक्ष असताना दोन अडीच वषांमध्ये कोणतयाही सहकािी 

सांस्थाांबाबत कोणतीही तक्राि केली नाही.  

 ( काही सन्माननीय सदस्य खाली बसनू बोलत असतात.) 

 सभापती महोदया, काही सन्माननीय सदस्य खाली बसनू बोलत आहते. 

आपण कृपया तयाांना समज द्यावी. स्वत: सहकािी सांस्था चालसवत नसल्यामळेु 

दसुऱया सांस्था चालसवणाऱयाांना बोलणे सोपे असते. तसेच ते भाषण किीत असताना 

आपण तयाांना एक तास बोलण्याची सांधी द्यावी.  

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्याांनी खाली बसनू बोल ूनये. आपण याबाबत 

वािांवाि साांगत असतो. मी तयाांना उभे िाहून बोलण्यास अनमुती दते असते.  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, हीच मळू अडचण आह.े आज 

सन्माननीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड याांच्यासांबांधी तक्राि किण्यात आली. अशा प्रकािे 

एकमेकाांवि दोषािोप किताना तयातनू  सहकािी सांस्था सवस्कळीत होते. माझी मांत्री 

महोदयाांना सवनांती आह ेकी, आपण यासांबांधी पढुाकाि घऊेन लाईन ऑफ ॲक्शन 

ठिसवणे आवश्यक आह.े आपण एकमेकाांवि टीकासटप्पणी, आिोप किीत आहोत. 

पिांत ुह ेअसतशय टोकाला गेले आह.े अशा प्रकािे एकमेकाांवि आिोप, टीकासटप्पणी 

होत असल्यामळेु आपण या गोष्टींना वैयसक्तकरितया सामोिे दखेील जात असतो. पिांत ु

तयावेळी तया सांस्था अडचणीत येत असतात. अशा प्रकािे घडू नये अशी माझी  

सवनांती आह.े  सभापती महोदया, माननीय उप मखु्यमांत्री श्री.असजत पवाि याांनी  
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

कािखानदािीसांबांधी गाळपासाठी वेळ वाढसवत असल्याचे साांसगतले आह.े तयामळेु 

असतरिक्त ऊसाचा प्रश्न सनसितपण ेमागी लागणाि आह.े मी याबाबत तयाांचे असभनांदन 

कितो व आभाि व्यक्त कितो.  

 

        यानांति श्री.गागिे... 
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श्री.प्रिीण दरेकर ..... 

कें द्र सरकारिे आयकर रद्द केला, एर्आरपीर्ध्य े िाढ केली. वियाातीचा कोटा 

िाढला, कें द्र सरकारिे अिेक सिलती या कारखािदारीकरीता वदल्या आहते, या 

कारखािदारीचे योिदाि आवथाक घडार्ोडीर्ध्य े वकती आह ेयाची जाणीि आह.े 

म्हणिू इथेिॉलला परिाििी वदली, आज इथेिॉलच्या र्ाध्यर्ातिू हजारो कोटीचा 

र्हसलू कारखान्यांिा वर्ळणार आह.े म्हणिू या विवर्त्तािे र्ाझी वििंती राहणार आह े

की, राज्यात सहकारी संस्था खाजिीकरणाकडे र्ोठया प्रर्ाणािर जात आहते. 

आपल्या सिाांिा िाटत असेल की या संस्थांचे खाजिीकरण थांबले पावहले, या संस्था 

ताकदिाि झाल्या पावहजेत. तयासाठी पैसेही लािणार िाहीत. सहकारार्ध्ये एिढे पैस े

आहते की, तयाचे िीट वियोजि केले ि एकर्ेकांिा अडचणीच्या काळात र्दत केली 

तर सिा सहकारी संस्था विवित ताकदीिे पढेु उभ्या राहतील अिा प्रकारचा विश्वास 

र्ला विवित आह.े आजच्या विषयात प्रादवेिक असर्तोलाच्या बाबतीत अिेक 

सदस्यांिी र्दु्द ेर्ांडले आहते. ह ेखरे आह ेकी, विदभा ि र्राठिाडयात उद्योि ि 

वसंचिात विवितच कर्ी लक्ष आह.े कोकणात सिाात कर्ी वसंचि आह,े र्ात्र 

कोकणात सिााधीक पाऊस पडतो. (िेळ संपल्याची घंटी िाजविण्यात येत.े) 

 सभापती र्होदया, र्ी भाषण करीत िाही. र्ी थांबतो. 

 उप सभापती : र्ी र्ाििीय विरोधी पक्ष िेतयांिा सांि ूइवच्िते की, तमु्ही अस े

का करता ते कळत िाही. आम्ही दखेील विरोधी पक्षात कार् केलेले आह े ि 

आर्चेही विरोधी पक्ष िेते या सभािहृात होऊि िेले आहते.  

 श्री.प्रिीण दरेकर : सभापती र्होदया, **** र्ाििीय उपर्खु्यर्ंत्री ह ेउत्तर 

दणेार असल्यािे आम्ही सहि केले. आता राईट टू ररप्लाय हा र्ाझा अवधकार आह.े 

र्ी विषय र्ांडले आहते. 

 उप सभापती : र्ी र्ाििीय विरोधी पक्ष िेतयांिा विचारु इवच्ित े की, 

आपणास अजिू वकती िेळ लािणार आह.े आपण १५ वर्विटांपासिू बोलत आहात. 

 

**** शब्द मागे घेण्यात आले. 
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 श्री.प्रिीण दरेकर : सभापती र्होदया, अजिू १०-१५ वर्विटे लाितील. नाही 

ति र्ी बसतो ि सभािहृाचा पणूा िेळ िाचवितो. **** 

 उप सभापती : र्ी र्ाििीय विरोधी पक्ष िेतयांिा सांि ूइवच्ित ेकी, तमु्ही र्ला 

धर्क्या दऊे िका.  

 श्री.वदलीप िळस ेपाटील : सभापती र्होदया, सन्र्ाििीय विरोधी पक्ष िेत े

यांिी आता जे काही िब्द उच्चारले. आपण या सभािहृाच्या प्रथा ि परंपरा लक्षात 

घेता साधारणपणे पीठासीि अवधकारी यांचा अवधक्षपे होणार िाही अिाच प्रकारच े

िक्तव्य आपल्याकडूि झाले पावहजे. र्ाझी आपणास वििंती आह ेकी, तयांिी केलेले 

िक्तव्य सभािहृाच्या कार्काजातिू काढूि टाकण्यात यािे.  

 श्री.प्रिीण दरेकर : सभापती र्होदया, हरकत िाही. सभािहृाच्या पटलािरुि 

त ेकाढूि टाकण्यास हरकत िाही. पण अिा प्रकारे सभािहृात सिाांिा सर्ाि न्यायाची 

भवूर्का असािी.  

 उप सभापती : आपणास बोलण्याकरीता वकती िेळ लािले ह ेविचारले तर 

र्ी काय िनु्हा केला.  

 श्री.प्रिीण दरेकर : सभापती र्होदया, **** पावहज ेतर रेकॉडा तपासिू बघािे. 

 उप सभापती : प्रतयेक िेळी तमु्हाला िेळ वदला िाही असे कसे म्हणता.  

 श्री.प्रिीण दरेकर : सभापती र्होदया, आपण तीि िेळा तस ेरेकॉडािर आणले 

आह.े 

 उप सभापती : र्ी र्ाििीय विरोधी पक्ष िेतयांिा सांि ूइवच्ित ेकी,  तमु्हाला 

पावहजे वततका िेळ ि आज वदिसभर बोला. हा प्रस्ताि संपेपयात् आपण कार्काज 

चालि.ू राईट टू ररप्लाय आम्ही पावहले वकंिा ऐकले िाहीत का ? 

 श्री.प्रिीण दरेकर : सभापती र्होदया, र्ी र्दु्दा सोडूि बोललो असले तर 

सांिाि.े  

**** शब्द मागे घेण्यात आले. 
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 श्री.जयंत पाटील : सभापती र्होदया, र्ाििीय विरोधी पक्ष िेते र्दु्दयािर 

बोलत आह े तयाबाबत काही अडचण िाही. पण राईट टू ररप्लाय हा भाषणापेक्षा 

लहाि असािा. साधारणत: १/१० असािा. पण आपले भाषण िाढायला लािले 

आह.े  

 श्री.प्रिीण दरेकर : सभापती र्होदया, ठीक आह,े १/१० म्हणजे २० वर्विटे 

होतात, पण र्ी १० वर्विटे बोलतो.  

 श्री.जयंत पाटील : सभापती र्होदय, सन्र्ाििीय सदस्य श्री.सरेुि धस ि 

श्री.चंद्रिेखर बाििकुळे यांिा राईट टू ररप्लाय आह ेकी िाही ?. 

 श्री.प्रिीण दरेकर : सभापती र्होदय, चार पाच र्दु्द ेर्ी येथे र्ांडत आह.े 

जलसंपदा विभािाबाबत बोलतो. कोथेरी, कुरला ििैरे अिी र्हाड येथे चार धरण े

आहते. ११६ कोटीची प्रिासकीय र्ान्यता र्ािील सरकारच्या काळात घेतलेली 

आह.े पण अडीच िषाात तयातील कोणतहेी कार् पढेु िलेेले िाही. तसचे कोकणातील 

एकूणच वसंचिाचा विषय आह.े अिेक लघवुसंचि प्रकल्पाची र्ावहती वदली आह,े 

६०-७० र्ध्यर् प्रकल्प होते. र्ाझी जलसंपदा र्ंत्री र्होदयांिा वििंती आह ेकी, 

कोकणातील रखडलेल्या प्रकल्पाच्या संदभाात संयकु्त बैठक घेण्यात यािी अिी 

वििंती करतो. 

 सभापती र्होदय, प्रादवेिक असर्तोल करीत असतािा र्राठिाडा िॉटर 

ग्रीडबाबत भाष्य झालेले िाही. िैिििंा –पैिििंा प्रकल्पातिू कोकणातिू पाणी िर 

उचलिू दणे्याबाबतचा प्रकल्प दखेील बासिात िुंडाळला आह.े ह ेदोन्ही र्हतिाच े

प्रकल्प झाले तर र्ोठया प्रर्ाणािर वसंचिाचा ि पाण्याचा प्रिि सटेुल.  

 उप सभापती : र्ंत्री र्होदयांिी यािर उत्तर दणे्यापिूी र्ी सभािहृाला अिित 

करत ेकी, र्ी र्ाििीय सभापती यांिा विरोप वदला आह ेकी, आपण येथे यऊेि बसाि.े 

सभािहृात उद्गिार काढल्याबद्दल र्ी अतयंत व्यथीत झालेली आह.े अचािक र्ाििीय 

सभापती येथे आले तर असे िाटेल की, र्ला तयांिी काही विरोप वदला आह ेका. पण 

र्ीच तयांिा विरोप वदला आह ेकी, आपण इकडे यािे.  
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 श्री.जयंत पाटील : सभापती र्होदया, िैििंिा प्रकल्पात पाण्याची उपलब्धता 

७५ टक्के वडपेंडवबवलटी ऐिजी ५९ टक्के येत आह.े तयाबाबत काय करायचे याची 

चचाा सरुु आह ेि ते आपल्या प्रायोररटीिर आहते. र्राठिाडा िॉटर ग्रीडचा उल्लेख 

र्ी केला िाही कारण पाणीपरुिठा ि स्िच्िता तो विषय हाताळत आह.े प्रायोिीक 

ततिािर एक वलंक करण्याबाबत पाणीपरुिठा ि स्िच्िता विभािाकडूि असे काही 

तरी ठरविण्यात आलेले आह,े पण तयाचा तपिील र्ावहती िाही, म्हणिू र्ी उल्लेख 

केला िाही.  

 श्री.प्रिीण दरेकर : सभापती र्होदय, र्ी उपर्खु्यर्ंत्री र्होदयांिा सांि ूइवच्ितो 

की, आर्ची एकदा कायािाळा घेण्यात यािी.  

 उप सभापती : र्ाििीय विरोधी पक्ष िेतयांिा सांि ूइवच्ित ेकी, र्ी आपणास 

थांबि ू िकत िाही, तमु्हाला पावहजे वततका िेळ बोला. आर्च्यािर हतेिारोप 

केल्यािंतर आम्ही काय करणार?  

 श्री.प्रिीण दरेकर : सभापती र्होदया, िेिटचे एक  दोि र्दु्द े र्ांडतो. 

एर्एर्आरडीए कायाक्षेत्रात जिळपास ३०-३५ टक्के जिता राहते. तया तलुिेत र्ुबंई, 

ठाणे वकंिा एर्एर्आरडीए ररजिर्ध्ये तलुिातर्कदृष्टया कर्ी विधी वदला िेला आह े

तयार्ळेु अवधक विधी दणे्याची र्ी अपेक्षा व्यक्त करतो.  

 सभापती र्होदया, आपण व्यथीत आहात तसा र्ी दखेील व्यथीत आह,े ह े

सभािहृ व्यथीत भाििेिे चालता कार्ा िय.े याची आपण सिा वर्ळूि दक्षता घेऊया. 

धन्यिाद. 

      

 श्री.बाळासाहबे पाटील : सभापती र्होदया, एक चकुीची र्ावहती 

सभािहृासर्ोर आलेली आह,े तयाबाबत र्ी सांितो. र्ाििीय विरोधी पक्ष िेते यांिी 

जरांडेश्वर कारखान्याचा उल्लेख केला तयाची र्ळु ऑर्सेट प्राईज ४० कोटी १ लाख 

होती. तो ६५ कोटी पेक्षा अवधक रकर्ेला घतेला आह.े सभािहृासर्ोर िारंिार 

चकुीची र्ावहती येत होती म्हणिू र्ी ह ेसांवितले आह.े ह ेसरकार स्थापि झाल्यािंतर 
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र्ाििीय पिार साहबेांिी र्ला सांवितले की, जथेे ऊस आह ेतया साखर कारखान्यांिा 

थकहर्ी दणे्याची भवूर्का घ्यािी, तेथे पक्ष पाहू िका. म्हणिू बीड वजल्हयातील 

कारखािा वकंिा आर्च्या वजल्हयातील र्दि भोसले यांचा कारखािा तयांिाही 

थकहर्ी वदलेली आह.े  

 सभापती र्होदया, र्ाििीय विरोधी पक्ष िेतयांिी केलेल्या तक्रारींबाबत 

सहकार आयकु्तांकडे चौकिी सरुु आह,े ते आल्यािंतर आपणास कळविले जाईल. 

खाजिी ि सहकारी साखर कारखािे सरुु झाले िसत ेतर राज्यातील उसाचे काय 

करायचे हा प्रश्न विर्ााण झाला असता असहेी र्ी सांि ूइवच्ितो. 

 सभापती र्होदय, र्ाििीय विरोधी पक्ष िेत े यांिी वचडूि म्हटले की, 

तक्रारदारास अक्कल िसत.े अिेक पक्षातील अिेक र्ंडळी तक्रार करीत असतात 

र्ि तयांिाही अक्कल िसत ेअसे म्हणायचे का. तयार्ळेु असे िब्द असतील तर 

आपण ते र्ािे घ्यािेत. 

    सभािहृािे प्रस्तािािर विचार केला आह.े 
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  पृ.शी.: महािाष्ट्र अनन्य सवशेष न्यायालये (शक्ती   

     कायद्याखालील मसहलाांच्या व बालकाांच्या सवरुद्धच्या 

    सववसक्षत अपिाधाांसाठी) सवधेयक 

 L.A. BILL NO. LII OF 2020 

(A BILL TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT OF 

EXCLUSIVE SPECIAL COURTS FOR THE SPEEDY TRIAL OF 

CERTAIN SPECIFIED OFFENCES AGAINST WOMEN AND 

CHILDREN AND CONSTITUTION OF IMPLEMENTATION 

MACHINERY FOR SUCH OFFENCES AND FOR MATTERS 

CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.) 

 श्री.वदलीप िळस े पाटील  (गहृ मांत्री ): सभापती र्होदया, र्हाराष्ट्र 

विधािसभेिे संर्त केलेले सि २०२० चे विधयेक क्रर्ांक ५२  र्हाराष्ट्र अिन्य 

वििेष न्यायालय विधेयक २०२० र्ी आपल्या अिरु्तीिे र्ांडतो. 

 उप सभापती : विधेयक र्ांडण्यात आले. 

 श्री.वदलीप िळस ेपाटील : सभापती र्होदया, र्हाराष्ट्र विधािसभिेे संर्त 

केलेले २०२० च ेवि.स.वि. क्रर्ांक ५२ र्हाराष्ट्र अिन्य वििेष न्यायालय विधेयक 

२०२० विचारात घेण्यात यािे असा प्रस्ताि र्ी आपल्या अिरु्तीिे र्ांडतो. 

 

        यािंतर श्रीर्ती िार्डे 
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 श्री.सदलीप वळस-ेपाटील : सभापती महोदया, मसहलाांवि होणािा अतयाचाि 

आसण अन्याय या सांदभाात तातडीने कािवाई किता यावी, याकरिता दोन्ही सभागहृाांनी 

सांयकु्त ससमतीच्या अहवालानांति सवधेयक क्रमाांक ५१ मांजिू केले. ते सवधेयक 

महािाष्ट्राच्या िाज्यपालाांनी मान्यता दऊेन कें द्राकडे पाठसवलेले आह.े  अजनूही त े

सवधेयक होम सडपाटामेंटमध्येच सफित आह,े िाष्ट्रपतींच्या कायाालयापयंत पोहोचललेे 

नाही. तिीदखेील आपल्याला ते सवधेयक मांजिू केल्यामळेु जे काही असधकाि प्राप्त 

झालेले आहते, तयाच्या अांतगात आपल्याला पढुील व्यवस्था किण्याच्या 

दृष्टीकोनातनू सवधेयक क्रमाांक ५२ सभागहृामध्ये आणले गलेेले आह.े   

 सभापती महोदय, मी थोडक्यात याबाबत साांग ू इसच्ितो की, ह े सवधेयक 

क्रमाांक ५२ या सभागहृात सदनाांक १४.१२.२०२० िोजी माांडले होते. सदि सवधेयक 

दोन्ही सभागहृाच्या सांयकु्त ससमतीकडे पाठसवण्यासांदभाातील प्रस्ताव सदनाांक 

२७.१२.२०२१ िोजी सांमत किण्यात आला. सांयकु्त ससमतीच्या चाि बैठका झाल्या.  

तया चाि बैठकानांति ३.३.२०२२ च्या बैठकीत अांसतम अहवाल सधुािणासह स्वीकृत 

करुन ते सवधेयक सांयकु्त ससमतीसमोि माांडले.  बालकाांच्या सांदभाातील मी केवळ चाि 

वाक्ये वाचनू दाखसवणाि आह.े  

 " सदि सवधेयकाद ्वािे मसहला व बालकाांच्या सवसनसदाष्ट गनु्हयाांबाबत 

आिोपासांदभाात अनन्य सवशेष न्यायालये नव्याने स्थासपत किता येतील सकां वा 

असस्तत्त्वात असलेल्या न्यायालयाांना सवसनसदाष्ट दखेील किता येईल.  प्रस्ततु 

सवधेयकाद ्वािे सवशेष न्यायालये स्थापन होणाि आहते.  तथासप, प्रसांगानरुुप उपलब्ध 

न्यायालयाांना दखेील हा दजाा दऊेन तयाांनाही सनदसेशत किणे शक्य असल्याने 

तयानसुाि बदल किण्यात यावे."  या अनषुांगाने बदल किण्यात आलेले आहते.   

"सवशेष सिकािी असभयोक्ता" व " एक सकां वा असधक सिकािी असभयोक्ता" सनयकु्त 

किणे असा शब्दप्रयोग असधक योग्य होईल, तयानसुाि खांड ७ मधील उप खांड १ मध्ये 

सधुािणा किण्यात आलेली आह.े  मसहला व बालकाांच्याविील अतयाचािाच्या  
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श्री.सदलीप वळस-ेपाटील..... 

सांदभाामध्ये गनु्हगेािाांना योग्य सशक्षा किणे अतयांत आवश्यक असल्याने असा सवशेष 

सिकािी असभयोक्ता बदलण्याचे व तयाच्या ऐवजी सवशेष सिकािी असभयोक्ता 

नेमण्याबाबत खांड ७ मध्ये तितदू किण्यात आलेली आह.े  

 सभापती महोदया, खांड ८ मध्ये सवसनसदाष्ट अपिाधाांच ेअन्वषेण किण्याकरिता 

िाज्य शासनाकडून सवशेष पोलीस पथक गसठत किण्यासांदभाात तितदू किण्यात 

आलेली आह.े  पोलीस अधीक्षक सकां वा पोलीस असधकािी याांना अपिाधाचे गाांभीया 

लक्षात घऊेन सदि अपिाधाचे अन्वषेण सवशेष पथकाकडे सोपसवण्याचे असधकाि 

असतील.  साधािणत: या अशा प्रकािच्या तितदुी असलेले ह े सवधेयक मी 

सभागहृासमोि माांडलेले आह.े    सवधानसभेमध्ये ह ेसवधेयक एकमताने मांजिू केलेले 

आह.े  सवधानपरिषदते दखेील ह ेसवधेयक एकमताने ह ेसवधेयक मांजिू किावे,  अशी 

मी सवनांती कितो. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 उप सभापती : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े  आता सवधेयक 

खांडश: सवचािात घेण्यात येईल. 

 खांड २ ते १४ ( दोन्ही ससम्मसलत ) सवधेयकाचे भाग झाले. 

 खांड १, सांपणूा शीषाक व हतेवूाक्य सवधेयकाचे भाग झाले. 

 श्री.सदलीप वळस-ेपाटील : सभापती महोदया, मी आपल्या अनमुतीने सन 

२०२० चे सव.स.सव.क्रमाांक ५२ सांमत किण्यात यावे, असा प्रस्ताव माांडतो. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 उप सभापती : सन २०२० चे सव.स.सव.क्रमाांक ५२ सांमत झाले आह.े 

------------ 
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मसहलाांविील अतयाचाि व अन्याय या सांदभाातील सवधेयक सभागहृाने एकमताने 

मांजिू केल्याबद्दल आभाि किण्यासांबांधी 

 उप सभापती : सवा दृश्य व अदृश्य मसहला प्रसतसनधी आसण समाजातील 

भसगनींच्या वतीने दोन्ही सभागहृाांमध्ये ह ेसवधेयक एकमताने मांजिू केले गेले.  सवधेयक 

क्रमाांक ५१ आसण ५२ सियाांविील अतयाचाि न्यायाच्या प्रकाशापयंत नेण्यारिता 

उपयोगी होईल. याकरिता सवा सभासदाांनी तयाांचे योगदान सदलेले आह,े तयाांच,े 

सिकािचे, माननीय मखु्यमांत्री, गहृमांत्री महोदय, असधकािी वगा ज्याांनी सवधेयक 

बनसवण्यामध्ये सहभाग सदलेला आह.े सवापक्षीय मसहला आमदाि, आमदाि बाांधव 

जे जे या सांदभाातील सांयकु्त ससमतीमध्ये सनयकु्त केले गेले होते, तया सवांचे मी आभाि 

मानत आह.े 
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पृ.शी. स्थासनक प्रासधकिणे (िाजभाषा) सवधेयक 

    L.A.BILL NO. XIII OF 2022 

(A BILL TO PROVIDE FOR THE USE OF MARATHI 

LANGUAGE FOR THE OFFICIAL PURPOSES OF THE LOCAL 

AUTHORITIES IN THE STATE OF MAHARASHTRA.) 

 श्री.सभुाष दसेाई (मिाठी भाषा मांत्री): सभापती महोदया, मी आपल्या 

अनमुतीने सवधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे सन २०२२ चे सव.स.सव.क्रमाांक १३ 

महािाष्ट्र िाज्यातील स्थासनक प्रासधकिणाांच्या शासकीय प्रयोजनाांसाठी मिाठी भाषेचा 

वापि किण्याकरिता तितदू किण्यासाठी सवधेयक माांडतो. 

 उप सभापती : सवधेयक माांडण्यात आले आह.े 

 श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदया, मी आपल्या अनमुतीने सवधानसभेने 

सांमत केल्याप्रमाणे सन २०२२ चे सव.स.सव.क्रमाांक १३ महािाष्ट्र िाज्यातील स्थासनक 

प्रासधकिणाांच्या शासकीय प्रयोजनाांसाठी मिाठी भाषचेा वापि किण्याकरिता तितदू 

किण्यासाठी सवधेयक सवचािात घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव माांडतो. 

 सभापती महोदया, ह ेसवधेयक एवढयाचसाठी आणलेले आह ेकी, १९६४ चा 

िाजभाषा असधसनयम जो आह,े तयाच्यामध्ये स्थासनक प्रासधकिणाांमध्ये मिाठी 

िाजभाषचेा वापि किण्यामध्ये स्पष्टता सकां वा स्पष्ट सचूना नव्हतया.  तयामळेु काही 

पळवाटा तयाि झाल्या.  अनेक स्थासनक प्रासधकिणाांमध्ये मिाठी भाषचेा वापि पणूापण े

होत नव्हता.  अनेक तक्रािी आल्या.  तया तक्रािींची दखल शासनाने घ्यायचे ठिसवले.  

तयामळेु तया तया शहिाांमधील फलक इांग्रजीमधनू असणे, सांकेतस्थळ जी नवीन 

तांत्रज्ञानाच्या माध्यमातनू उपलब्ध झालेली आहते. तया सांकेतस्थळाांवि सहांदी आसण 

इांग्रजीचा वापि होत आह.े  काही सठकाणी ति सचत्रफीतीमध्ये दखेील इांग्रजीचा वापि 

केल्याचे लक्षात येत आह.े मेट्रो-िेल्ववेिील अनेक फलक केवळ इांग्रजी आसण 

सहांदीमधनू सदले जातात, असे लक्षात आल्यामळेु ह ेसवधेयक आणनू अशा प्रकािच्या 

पळवाटा बांद किायच्या आसण सवा प्रासधकिणाांनी मिाठीचा वापि केलाच 
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पासहजे,याकरिता ह े सवधेयक आणले गलेेले आह.े माझी सभागहृाला सवनांती आह े

की, सभागहृाने सवधानसभेप्रमाण ेयेथेही एकमताने ह ेसवधेयक मांजिू किावे, आपल्या 

मिाठी भाषचेा गौिव वाढवावा. 

 श्री.जयांत प्र.पाटील : सभापती महोदय, सवधेयक चाांगले आह.े  मांत्रीमहोदय 

आपण या सभागहृामध्ये अनेक वेळा असे आश्वासन सदलेले आह े की, इांग्रजी 

माध्यमातील शाळाांमध्ये मिाठी सवषय सशकसवला जाईल. मिाठी सवषय इांग्रजी 

माध्यमातील शाळाांमध्ये सशकसवला गेला पासहजे.  या आश्वासनाची अांमलबजावणी 

किण्याचे आश्वासन मांत्रीमहोदय दतेील का ?  

 श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी ज्या बाबीचा 

उल्लेख केलेला आह,े तयासांदभाातील सवधेयक शासनाने मांजिू केलेले आह.े  

कोिोनाकाळात प्रतयक्ष शाळाच बांद होतया.  आता शाळा सरुु झालेल्या आहते.  आता 

तयाांना सवधेयकाप्रमाणे अांमलबजावणी किावीच लागले. अन्यथा सवधेयकातील 

तितदुींप्रमाणे सांबांसधत शाळाांवि कठोिातील कठोि कािवाई केली जाईल, 

यासांदभाातील मासहती घेण्याचे काम चाल ू आह.े या सांदभाातील सवधेयकाची 

सनसितपणे अांमलबजावणी होईल, असे मी सभागहृाला आश्वस्त करु इसच्ितो.  आता  

सवधेयक क्रमाांक १३ सभागहृाने एकमताने सांमत किावे, अशी मी सवनांती कितो. 

यानांति श्री.सोनावणे..... 
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श्री. सदवाकि िावते ( सवधानसभेने सनवडलेले)  : सभापती महोदया, मी 

माननीय मांत्री महोदयाांच ेमनापासनू असभनांदन किीत आह.े  तयाांनी एक महतवाचा 

टप्पा सन १९६४ मध्ये.... हा सवषय मी नेहमीच माांडत आलेलो आह.े  सन १९६४ 

मध्ये कायद्यानसुाि िाजभाषा सनमााण झालेली आह.े तयाची अांमलबजावणी 

किण्यासाठी सन २०२२ साल उजाडलेले आह.े मिाठी भाषा अांमलात 

आणण्यासांदभाातील अपांगता काय आह े ती लक्षात येत आह.े मी या सवधेयकाच े

स्वागत किीत आह.े या सवधेयकातील उद्दशे क्रमाांक दोनमध्ये असे म्हटले आह ेकी, 

"स्थासनक प्रासधकिणाच्या सवा कायाालयाांमध्ये या असधसनयमात सवसनसदाष्ट केलेल्या 

सववसक्षत शासकीय प्रयोजनाांकरिता इांग्रजीचा वापि किता येईल, अशी तितदू किणे", 

पनुि इांग्रजीला एक फट पाडून सदल्यानांति ते सववसक्षत कािण प्रतयेक सठकाणी हचे 

असेल आसण म्हणनू इांग्रजी भाषा वापिाल ति ती एक सबब सनमााण होईल. फाईलला 

मिाठीत नस्ती म्हटले जाते. माननीय मांत्री महोदयाांनी असे साांसगतले आह ेकी, ही 

नगिपासलका, महानगिपासलका, सजल्हापरिषदा आसण पांचायत ससमतीमधील 

सन्माननीय सदस्याांनी मिाठी भाषेतनूच बोलले पासहजे. कािण मिाठी ही िाजभाषा 

आह.े स्थासनक स्विाज्य सांस्थेत अनेक लहान मोठे कायाकते सनवडून आलेले 

असतात. ते स्थासनक असतात आसण तयाांनी मिाठीतनूच भाषण केले पासहजे. पण तया 

सठकाणी जि कोणी आगाऊपणा किणाि असेल आसण असे म्हणत असेल की, मला 

हा घटनेने सदलेला असधकाि आह,े असे जि कोणी िातीठोकपणे बोलत असतील ति 

तयाांच्या िाताडावि आपण मिाठी भाषा घेऊन नाचले पासहजे. काल मी माझ्या 

भाषणात मिाठी भाषावि बोललो नाही. िाजभाषा ही मिाठी आह े आसण 

महािाष्ट्रातील सवोच्च सदन आह.े या सदनात सन्माननीय सदस्याांना पाऊल 

टाकावयाच ेअसले ति प्रतयेकाला मिाठी भाषा आलीच पासहजे आसण ती असनवाया 

केली पासहजे. मला सहांदी, इांग्रजी, तासमळ आसण तेलग ूभाषा येतात. क्चसवत प्रसांगी 

सहांदीतनू भाषणे केली जातात. अनेक सन्माननीय सदस्य ह ेसहांदीतनू बोलतात. सनवडून 

आलेला सन्माननीय सदस्य सभागहृात शपथ घेत ेवेळी तयाांचा समज असतो की, मी 
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श्री. सदवाकि िावते...... 

आता आमदाि झालो. ज्यावेळी एखादा सन्माननीय सदस्य सहांदी सकां वा इांग्रजी भाषेतनू 

शपथ घेतो तयावेळी माननीय सभापती महोदय ह े तयाांच्या आसनावरुन तयाांना 

थाांबसवत नाही. तयामळेु या सदनात मिाठीचा एक सवदु्रप असा अवमान केला जातो 

तयावेळी मनाला खपू वदेना होतात. चहा सपताना "कैसे आये, क्या सकया" इथपयंत 

ठीक आह.े नागपिूवाले सहांदीसशवाय बोलतच नाही. यासाठी कोणालही मोठेपण 

द्यावयाचे नाही. माझी माननीय मांत्री महोदयाांना सचूना आह ेकी, स्थासनक स्विाज्य 

सांस्थेमध्ये सन्माननीय सदस्याांनी मिाठीतनूच बोलले पासहजे. मी सविोधी पक्षातील 

सन्माननीय सदस्याांना साांग ू इसच्ितो की, नागपिू असधवेशन ह े कोिोनाच्या 

महामािीमळेु होत नाही. माननीय श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकेि याांचे सिकाि 

आल्यानांति पसहले असधवेशन ह ेनागपिूमध्ये झाले होते. तयावेळी स्वागत का केले 

नाही. आपल्या सदनात दखेील मिाठीतनूच कामकाज चालले पासहजे याची 

असनवायाता माननीय सभापती महोदयाांकडून केली पासहजे. मला माननीय सभापती 

महोदयाांनी बोलण्याची सांधी सदल्याबद्दल आभाि व्यक्त कितो आसण येथेच थाांबतो. 

धन्यवाद. 

  

       ---------- 
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 श्री. सनुील सशांद े ( मुांबई स्थासनक प्रासधकािी सांस्था) : सभापती महोदया, 

सदनात एक चाांगले सवधयेक मांजिू होत आह.े तयाचा मला सवशेष आनांद होत आह.े 

मी शासनाचे आसण िाजभाषा मांत्री माननीय श्री. सभुाष दसेाई याांच े मनापासनू 

असभनांदन किीत आह.े आज मला सशवसेना नेते स्व. सधुीिभाऊ जोशी याांची 

आठवण येते. तयाांच्या नेततृवाखाली अनेक आांदोलने या सवषयासाठी केली आहते. 

बँका, सवदशेी बँका, सवमान कां पन्या आसण सवमा के्षत्रात मी वेळोवेळी आांदोलने करुन 

जवळ जवळ १० ते १२ पोलीस गनु्ह ेअांगावि घेतलेला कायाकताा आह.े स्थासनक 

स्विाज्य सांस्थेत मिाठी भाषचेी प्रभावीपणे अांमलबजावणी व्हावी याकरिता ह ेचाांगले 

सवधेयक आणलेले आह ेआसण तयाचा उद्दशे खपूच चाांगला आह.े या सवधेयकाची 

अांमलबजावणी किीत असताना स्थासनक स्विाज्य सांस्थेमध्ये मिाठी भाषा ही साधी, 

सिळ आसण सोपी असावी अशी आमची प्रामासणक अपेक्षा आह.े कधी कधी इांग्रजी 

भाषा पिवडली पण मिाठी भाषा समजत नाही अशा तऱहचेे अनेक शब्द वापिले 

जातात. तयामळेु ती गोष्ट लक्षात घ्यावी. सदनात मिाठी भाषेतनू कामकाज चालले 

पासहजे याकरिता माननीय सभापती महोदयाांनी नोंद घेतली पासहजे. सत्रभाषा सतु्रीनसुाि 

महािाष्ट्र शासनाने सदनाांक ५ सडसेंबि, २०१७ िोजी आांतििाष्ट्रीय बँका, सवमान 

कां पन्या, मोनो, मेट्रो आसण व्यापाि सांकूलामध्ये गेल्यानांति तथेील माणसू इांग्रजीमधनू 

बोलायला सरुुवात कितो. आता आम्ही न सशकलेली माणसे असल्यामळेु आमची 

तया सठकाणी अडचण होते. मी मिाठी भाषचेा असभमान बाळगतो. प्रवेशद्वािापासनू त े

िोख व्यवहाि होईपयंत इांग्रजी भाषचेा सिाास वापि होताना सदसनू येतो. ताांसत्रक आसण 

अताांसत्रक पद ेतया सठकाणी भिली जातात. त्रीभाषा सतु्रीप्रमाणे स्थासनक भितीच्या 

सनकषाांचे योग्य पध्दतीने पालन केले जात नाही. अनेक सठकाणी सनयमाांचे उल्लांघन 

होत असते. तया सठकाणी मिाठीकिणासाठी आपला कोणताही अांकुश नाही. मी 

यापवूी सवधानसभेत हा प्रश्न सवचािला होता. तयावेळी मांत्री महोदयाांनी मला साांसगतले 

होते की, आयएएस असधकाऱयाांच्या नेततृवाखाली मॉनेटरिांग किण्यासाठी एक कसमटी 

नेमण्यात येईल. पिांत,ु तयाची तयावेळी अांमलबजावणी झाली नव्हती. इांग्रजी 

अांगवळणी पडलेली असल्यामळेु आम्हाला त या सठकाणी बोलताना दसुिे शब्द 

आठवत नाही. तचे शब्द आठवत आह.े मी सदनाची माफी मागतो. यावि शासनाचा  
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श्री. सनुील सशांद.े..... 

अांकुश असला पासहजे. शासन यावि अांकुश ठेवण्यासाठी स्वत:ची एक यांत्रणा 

आणली जात असनू, तयाची कडकपणे अांमलबजावणी व्हावी, अशी माझी मागणी 

आह.े पनुि एकदा मी या चाांगल्या सवधेयकाचे आसण माननीय मांत्री महोदयाांच े

मनापासनू असभनांदन कितो. जय सहांद, जय महािाष्ट्र.   

 

      ----- 
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 श्री. प्रवीण दिेकि ( सविोधी पक्षनेता ) : सभापती महोदया, माननीय िाजभाषा 

मांत्री श्री. सभुाष दसेाई याांनी मिाठी भाषा आसण मिाठी असस्मततेसांदभाात एक चाांगले 

सवधेयक मांजिुीसाठी आणलेले असनू, तयाबद्दल मी तयाांच ेमनापासनू असभनांदन किीत 

आह.े अांमलबजावणी हा सवाात महतवाचा मदु्दा आह.े  

 

  

        यानांति श्री. बोडे.... 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) T - 101 

SJB/AKN/SST प्रथम श्री.सोनावणे 13:10 

 

 

श्री.प्रवीण दिेकि.... 

प्रचसलत कायदा असस्ततवात आह,े पिांत ु तयाची अांमलबजावणी होत नाही.  जि 

कायदा करुनही तयाची अांमलबजावणी योग्यप्रकािे झाली नाही ति हा कायदा पनु्हा 

एकदा कागदाविच िाहील, अशा प्रकािची आम्हाला भीती आह.े   

 सभापती महोदया, या सवधेयकाच्या सनसमत्ताने मी काही बाबी सभागहृाच्या 

सनदशानास आणनू दऊे इसच्ितो.  महानगिपासलकेच्या शाळाांना मुांबई पसब्लक स्कूल 

असे इांग्रजी भाषेतील नाव दणे्यात आलेले आह.े  कदासचत सन्माननीय सदस्य 

श्री.सदवाकि िावते याांना याचे वाईट वाटत असेल, पिांत ुते यावि का बोलले नाहीत ह े

मला माहीत नाही. आता या शाळाांचा लोगो 'एमपीएस' असा केला आह.े  जे कायदा 

किीत आहते तयाांच्या नेततृवाखाली मुांबई महानगिपासलका आह,े पिांत ुतया सठकाणी  

र्हापासलकेच्या िाळांिा 'एमपीएस' असे बोलले जाते.  आपली जि मिाठी भाषेच्या 

बाबतीत कायदा बिविण्याची भाििा असले ति तया दृष्टीिे कायािाही होण्याची 

आिश्यकता आह.े   

 सभापती महोदया, मी दसुिे  उदाहिण दतेो. साधािणत: १५० सशक्षक ह ेमुांबई 

महापासलकेच्या मिाठी शाळेतनू सशकले. तयाांनी आझाद मैदान येथे आांदोलन केले 

होते. मी तेथे गेलो होतो.  ते महापासलकेच्या मिाठी शाळेतनू सशकल्यामळेु तयाांना 

नोकिीवि घेतले जात नाही.  मुांबई महानगिपासलकेत सत्ता असलेली सशवसेना मिाठी 

माध्यमातनू सशकल्यामळेु जि तया सशक्षकाांना कामावि घेणाि नसेल ति हा कायदा 

काय कामाचा आह े?  माझी सवांनती आह ेकी, या १५० सशक्षकाांना ततकाळ सेवेत 

घ्यावे.  हा कायदा किीत असताना आपण तया माध्यमातनू अांमलबजावणी करु 

शकतो हा मेसेज तया सनसमत्ताने जाईल.  सशक्षक पदासाठी इांग्रजी माध्यमातनू सशक्षण 

झाले पासहजे आसण तो सनकष होता असे तया सशक्षकाांना साांसगतले गेले. या 

सिकािकडून तया आांदोलनाची साधी दखल सदु्धा घेण्यात आली नाही.  

 सभापती महोदया, मी मिाठी माध्यमाांच्या शाळाांचे वास्तव साांगतो. आपण 

कायदा आणत आहात तयाबद्दल मी सिकािचे असभनांदन कितो. हा कायदा लाग ू

झाल्यानांति ग्रामपांचायत असेल, नगि पांचायत असेल, स्थासनक स्विाज्य सांस्था 
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

असतील सकां वा सवा महानगिपासलका असतील, तया सठकाणी मिाठीतनू व्यवहाि 

होईल, पत्रव्यवहाि होईल.  पिांत ुआज मिाठीची काय अवस्था आह े? आपण मिाठी 

भाषेसाठी कायदा किीत आहोत.  मिाठी भाषेच्या अनास्थेमळेु आज मुांबईतील मिाठी 

माध्यमाांच्या शाळाांची सस्थती काय आह ेते मी सभागहृाच्या सनदशानास आणनू दतेो. 

सभापती महोदया, २०१०-११ मध्ये मुांबईत मिाठी माध्यमाांच्या ४१३ शाळा 

होतया व सवद्याथी पटसांख्या १,०२,२१४ होती.  २०११-१२ मध्ये मिाठी माध्यमाांच्या 

शाळाांची सांख्या कमी होऊन तया ३९६ झाल्या व सवद्याथी पटसांख्या सदु्धा कमी होऊन 

९२,३३५ झाली.  २०१२-१३ मध्ये पनु्हा शाळाांची सांख्या कमी होऊन तया ३८५ 

झाल्या आसण सवद्याथी सांख्या ८१,११६ इतकी कमी झाली.  २०१३-१४ पनु्हा या 

शाळाांची सांख्या कमी होऊन ३७५ इतकी झाली आसण सवद्यार्थयांची सांख्या ६९,३३० 

इतकी कमी झाली. २०२०-२१ मध्ये मिाठी माध्यमाांच्या २८० शाळा असनू सवद्याथी 

सांख्या ३३,११४ सवद्याथी आहते.   

 सभापती महोदया, मुांबईत माध्यमसनहाय सवद्यार्थयांची सस्थती काय आह ेते मी 

सभागहृाच्या सनदशानास आणनू दतेो.  सहांदी माध्यमाांच्या २२७ शाळा असनू तथेे 

सवद्यार्थयांची पटसांख्या ६३,२०२ आह.े  ऊदूा माध्यमाांच्या १९३ शाळा असनू तथेे 

सवद्यार्थयांची पटसांख्या ६२,५१६ आह.े  याचाच अथा सहांदी-ऊदूा माध्यमाच्या 

शाळाांमध्ये सवद्यार्थयांची सांख्या ६२-६३ हजाि आसण मिाठी माध्यमाच्या शाळाांतील 

सवद्यार्थयांची सांख्या केवळ ३३,११४ इतकी आह.े आपण या बाबत आतमपिीक्षण 

किणाि नस ूआसण मिाठी भाषेच्या वापिासाठी कायदा किणाि अस ूति आपल्या 

किनी आसण कथनीत फिक आह ेह ेयातनू सदसनू येते.  िाज्यात बांद पडणाऱया मिाठी 

माध्यमाांच्या शाळा वाचसवण्यासाठी आपण कोणते प्रयतन केले ह ेसाांसगतले पासहजे. 

मिाठी भवन, मिाठी भाषा सांवधान, भसूमपतु्राांना नोकिीत प्राधान्य या केवळ घोषणाच 

िासहल्या आहते. सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील सशांद े साहबे, आपण स्थासनय 
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

लोकासधकाि ससमतीच्या माध्यमातनू मोठी चळवळ उभी केली.  पिांत ुआता सकती 

मिाठी मलुाांना िोजगाि समळतो हा सांशोधनाचा सवषय आह.े 

 सभापती महोदया, ह े सवधेयक चाांगले आह.े  या सवधेयकामळेु महािाष्ट्रात 

मिाठी भाषा बोलली जाईल, पत्रव्यवहािात सतचा वापि होईल.  पिांत ुया सांदभाात 

सिकाि आसण मुांबई महानगिपासलकेच्या माध्यमातनू कडकोट अांमलबजावणी झाली 

पासहजे. तसेच या सांदभाात प्रतयक्ष कृती झाली पासहजे.  केवळ घोषणपेिुता का कायदा 

कागदावि िाहता कामा नये. मिाठी भाषेच्या सांवधानासाठी सवांगीण कामसगिी 

किण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन माननीय मांत्री श्री.सभुाष दसेाई याांनी सदिहू 

सवधेयक आणल्याबद्दल तयाांचे आभाि मानतो. धन्यवाद. 

------- 
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 श्री.असभजीत वांजािी (नागपिू सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदया, सन 

२०२२ चे सव.स.सव.क्रमाांक-१३ वि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदया, मी या सवधेयकाच्या अनषुांगाने लाांबलचक भाषण किणाि 

नाही.  सदिहू सवधेयक सांमत किताना िाज्यातील सवा मांडळाांच्या शाळाांमध्ये मिाठी 

सवषय बांधनकािक केला आह ेकाय, असा प्रश्न उपसस्थत किण्यात आला आह.े  याच 

प्रश्नाच्या अनषुांगाने सवचारु इसच्ितो की, िाज्यात िाज्य मांडळ, सीबीएसई, 

आयसीएसई आसण आयबी बोडााच्या शाळा मोठ्या प्रमाणावि आहते.  या बोडांच्या 

शाळाांमध्ये मिाठी भाषा बांधनकािक केली आह ेकाय सकां वा किण्यात येणाि आह,े 

काय या बाबतचा खलुासा मांत्री महोदयाांनी किावा, एवढीच माझी सवनांती आह.े 

---------- 
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 श्री.अमोल समटकिी (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदया, सन 

२०२२ चे सव.स.सव.क्रमाांक-१३ वि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदया, माननीय सविोधी पक्ष नेतयाांनी या सवधेयकाच्या अनषुांगाने 

असतशय अभ्यासपणूा मत व्यक्त केले आह.े  मिाठी भाषा जपण्याच्या दृसष्टकोनातनू ह े

सवधेयक माांडल्याबद्दल मी सिकािचे असभनांदन कितो.  सन्माननीय मांत्री श्री.सभुाष 

दसेाई असतील सकां वा सन्माननीय सदस्य श्री.सदवाकि िावते असतील, त याांची 

पोटसतडीक आह ेकी, मिाठी भाषा ही दनैांसदन व्यवहािात असली पासहजे, सांसदीय 

कामकाजात असली पासहजे.  सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील सशांद ेयाांनी साांसगतले की, 

आता कामकाजात सक्लष्ट शब्द येता कामा नयेत.  ते शब्द सटुसटुीत व सोपे वापिले 

पासहजेत.  आम्ही या सभागहृात नवीन सदस्य आहोत.  या सठकाणी बोलताना पॉई ांट 

ऑफ इन्फमेशन, िाईट टु रिप्लाय असे शब्दप्रयोग केले जातात.  या बाबी मिाठी 

भाषेतनू बोलण्यासाठी कोणतया प्रकािचे प्रसशक्षण दणेाि आहात, हा महत्त्वाचा भाग 

आह.े 

 सभापती महोदया, ह ेसवधेयक चाांगले आह.े पिांत ुसन्माननीय सविोधी पक्ष नेते 

श्री.प्रवीण दिेकि याांनी मिाठी शाळेची जी परिसस्थती माांडली ती १०१ टक्के खिी 

आह.े मिाठी माध्यमाांच्या शाळाांमध्ये सशकणाऱया सवद्यार्थयांना सकां वा मिाठी भासषक 

म्हणनू आपण सामोिे जातो तयावेळी तयाला काहीच सकां मत िाहत नाही.  ग्रामीण 

भागात मिाठी माध्यमाांच्या शाळेची दिुवस्था आह.े  या बाबींमध्ये केवळ सवधेयक 

आणनू सधुािणा होणाि नाही.  तयासाठी कडक अांमलबजावणी होणे आवश्यक आह,े 

या प्रामासणक मताचा मी आह.े सन्माननीय सदस्य श्री.असभजीत वांजािी दोन-तीन 

समसनटे बोलले. पिांत ुतयाांच्या बोलण्यातील अधे शब्द ह ेइांग्रजी भाषेतील होते. 

 सभापती महोदया, माझे एवढेच म्हणणे आह ेकी, अगदी सटुसटुीत व सोप्या 

भाषेत आगामी काळात ग्रामपांचायत, पांचायत ससमतया, मिाठी माध्यमाांच्या शाळा या 

सठकाणी मिाठी भाषेचा वापि झाला पासहजे. ह ेसवधेयक आणल्याबद्दल मी सिकािचे 

असभनांदन कितो.  तसेच माननीय सविोधी पक्ष नेतयाांनी मिाठी माध्यमाांच्या 
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श्री.अमोल समटकिी.... 

शाळाांबाबत जे मत माांडले तयाचाही गाांभीयााने सवचाि व्हावा, अशी सवनांती मी या 

सनसमत्ताने कितो.  

---------- 
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 श्री.कसपल पाटील (मुांबई सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदया, सन २०२२ चे 

सव.स.सव.क्रमाांक-१३ वि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदया, माननीय मिाठी भाषा मांत्री श्री.सभुाष दसेाई याांनी 

सव.स.सव.क्रमाांक-१३, िाज्यातील स्थासनक प्रासधकिणाांच्या शासकीय प्रयोजनाांसाठी 

मिाठी भाषेचा वापि किण्याकरिता तितदू किण्यासाठी सवधेयक माांडलेले आह.े  

अशा प्रकािचे सवधेयक आणल्याबद्दल सवाप्रथम मी माननीय मांत्री श्री.सभुाष दसेाई 

आसण माननीय श्री.उद्धव ठाकिे सिकािचे मन:पवूाक असभनांदन कितो.  तसेच आपण 

उचललेल्या सनणायाचे वा पावलाचे स्वागत कितो. आपण या िाज्यातील चौथे 

िाज्यकते आहात की ज्याांनी मिाठी भाषेच्या सदशेने अतयांत मजबतू पाऊल उचलले 

आह.े  पसहले िाज्यकते गौतमी पतु्र सातकणी ह ेहोते. तयाांनी िाज कािभािात मिाठीचा 

िाजभाषा म्हणनू वापि किण्याचा प्रयतन केला.  तेव्हा मिाठी भाषा असे बोलले जात 

नव्हते, तयावेळी महािाष्ट्री भाषा असे बोलले जात होते. याला २ हजाि वषे होऊन 

गेले आहते.  तया आधािावि मिाठी भाषलेा असभजात भाषचेा दजाा समळण्यासाठी 

िाज्य सिकाि कें द्र सिकािसोबत भाांडत आह.े  तयानांति दसुिे िाज्यकते ह ेमसलक अांबि 

होते. तयाांनी मिाठीला िाजभाषा म्हणनू मान्यता सदली.  सतसिे िाज्यकते म्हणजे या 

िाज्याचे अिाध्य दवैत असलेले ित्रपती सशवाजी महािाज होय.  तयाांनी िाजभाषा 

व्यवहाि कोष किण्याचा प्रयतन केला.   

सभापती महोदया, महािाष्ट्राची स्थापना झाल्यानांति आपण मिाठी िाजभाषा 

म्हणनू स्वीकािली.  पिांत ु तया भाषेचा वापि प्रशासनात, महापासलकेत, बाजािात, 

उद्योगात आसण व्यवसायात होत नव्हता. तया सठकाणी केवळ इांग्रजी भाषेचा वापि 

होत होता.  माननीय मांत्री श्री.सभुाष दसेाई याांनी असभजात भाषेच्या बाबतीत या 

सठकाणी भसूमका माांडली होती.  तयावेळी मी तयाांना आठवण करुन सदली होती की, 

मुांबई महानगिपासलकेचा कािभाि आजही इांग्रजी भाषेत चालतो.  झोपडी पाडायची 

असेल ति झोपडपट्टीवासीयाला जाणािी नोटीस इांग्रजी भाषेत पाठसवली जाते.  प्रतयेक 

टेबलाविील सटप्पणी इांग्रजी भाषेतनू तयाि होते. 

      नांति श्री.काांबळे.... 
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(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

श्री. कसपल पाटील .... 

नोट म्हणजे सटप्पणी. ती नोट नव्ह.े मी सटप्पणीच्या सांदभाात बोलत आह.े आधी तथेे 

मिाठी यायला हवी. ज्या सदवशी मुांबई महानगिपासलकेमध्ये मिाठी येईल तया सदवशी 

येथील मिाठीचा वापि मुांबईच्या भोवती उभ्या िासहलेल्या उद्योग व्यवसायातही सरुु 

होईल. मुांबईच मिाठी बनेल. तमुचे तया सदशेने उचलले पाऊल आह.े तयामळेु मी 

माननीय मांत्री श्री. सभुाष दसेाई व माननीय मखु्यमांत्री श्री. उद्धव ठाकिे याांच ेअसभनांदन 

कितो. सन्माननीय सदस्य सवाश्री. सदवाकि िावते व सनुील सशांद ेयाांना साांग ूइसच्ितो 

की, मुांबई महानगिपासलकेमध्ये मिाठीचा पसहला वापि ज्या दोन नेतयाांमळेु झाला, 

तयाांची आवठण आज केली पासहजे, तयाांच्यातील पसहले नाव जॉजा फनांसडस आसण 

दसुिे नाव मणृाल गोिे आह.े या दोघाांनी नगिसेवक असताना पसहल्याांदा तमुच्या 

महानगिपासलकेत ठिाव आणला आसण मिाठीमध् ये कािभाि सरुु झाला, तोपयंत मुांबई 

महानगिपासलकेतील कािभाि इांग्रजीत होत होता. आजही सतचा प्रभाव सांपलेला 

नाही. पण तो प्रभाव सांपसवण्याचे काम तमु्ही किीत आहात याचे स्वागत केले पासहजे. 

ह े स्वागत किताना इांग्रजी हटसवण्याकरिता किीत आहोत का ति ते इांग्रजी 

हटसवण्यासाठी नाही.  

 सभापती महोदय, मी मघाशी माननीय मांत्री श्री. सभुाष दसेाई याांच्या जवळ 

जाऊन सवचािले की, मुांबई महानगिपासलकेत ह ेहोईल का ति ते म्हणाले की, शांभि 

टक् के होईल. मग मी म्हटले की, आज दसुऱयाांदा तमुचे यासाठी स्वागत कितो. तमु्ही 

सोय केली आह.े न्यायालयीन काम आह,े इति िाज्याांशी व्यवहाि किायचा आह,े 

आांतििाष्ट्रीय किािमदािाांशी तमुचा सांबांध येणाि आह,े पिदशेाशी सांबांध येणाि आह,े 

तेथे मात्र तमु्हाला इांग्रजीचा वापि किता येईल आसण तो किायला काही सबघडत नाही. 

ह ेभाांडण मिाठी सवरुध्द इांग्रजीचे नाही ति आपल्या मातभृाषचेे, िाजभाषचेे असस्ततव 

सटकसवणे, ते सांवसधात किणे, वाढसवणे हा मदु्दा आह.े कािण ज्या सदवशी भाषा सांपत े

तया सदवशी सांस्कृती सांपते आसण ज्याची सांस्कृती नसते, तया माणसाची ओळखही 

सांपते आसण मग तयाचे असस्ततवही उखडले जाते. आज मुांबईतनू मिाठी माणसाचे  
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असस्ततव उखडले गलेे आह,े तयाचे मखु्य कािण भाषवेि आलेली गदा आह.े ह ेखिे 

कािण आह.े असस्ततव सटकसवण्यसााठी स्थासनय लोकासधकािातनू सदलेली लढाई 

असेल, तयाला आज मजबतुीचा पसहला आधाि तमु्ही दते आहात. तयामळेु तमुच े

स्वागत किीत आह.े पिांत ुइांग्रजीची सपिेहाट सकां वा हकालपट्टी नाही. 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सनुील सशांद ेयाांनी प्रश्न माांडला की, 

अनेक सक्लष्ट शब्द मिाठी शब्द आहते, ते मिाठी आहते की नाहीत याचा सांशय येतो.  

ते खिोखि मिाठी नसतात आसण असे शब्द आपल्यावि पदनाम कोषाचा नावाखाली, 

िाज्यव्यवहाि कोषाच्या नावाखाली महािाष्ट्र सिकािनेच लादले, ज्याचा प्रसतवाद 

आचाया अत्रे याांनी बदनाम कोष म्हणनू केला. ते आपल्या डोक्यावि इतके बसले 

आहते की, आजही आपण फाईलला नस्ती म्हणतो. नस्ती ही नसती कटकट असते. 

कधीच आपल्या कामाला येत नाही. फाईल सनगेसटव्ह बनते. नस्ती असते. कािण 

सतचा अथाच नसती आह.े तो काही मिाठी शब्द नाही. नस्ती नसुता वेळ खाते. कािण 

तो शब्द मिाठी नाही. फाईल हा मिाठी शब्द आह.े फाईल हा मिाठी शब्द कसा ?   

लोकमान्य सटळकाांनी असखल भाितीय मिाठी सासहतय सांमेलनात प्रमखु पाहुणे म्हणनू 

भाषण केले. आताही िाजकीय नेते तयामध्ये जातात. तयावेळी लोकमान्याांनी साांसगतले 

की, जोवि मिाठी उद्योग, व्यापाऱयाची भाषा बनणाि नाही तोवि मिाठी प्रस्थासपत 

होणाि नाही. तमु्ही जि कवटाळत बसला ति तमु्ही मिाठी सांकुसचत किाल. मिाठीच्या 

भाषाशधु्दीचे प्रयोग नांति काही नेतयाांनी  केले. पण तयातनू मिाठी मलेी. मिाठी  वाढली 

नाही. सटळकाांनी साांसगतले आसण सटळकाांनी भाषण केले. तयावेळी शब्दितनाकि 

नावाचा शब्दकोष होता. तयामध्ये मिाठीचे शब्द दोन लाख होते आसण तयाच वेळी 

इांग्रजीच्या शब्दकोषामध्ये ५ लाख शब्द होते. गेल्या वषी इांग्रजीचा शब्दकोष आला. 

तयामध्ये ५ लाखाांचे १० लाख इांग्रजी शब्द झाले. मात्र मिाठीचे काही हजािाांनी शब्द 

वाढले की नाही ह ेमला माहीत नाही. शक्यता कमी आह.े 

 सभापती महोदय, इांग्रजीत शब्द का वाढले ति इांग्रज जेथे गेले, ज्या दशेात 

तयाांनी िाज्य केले, जेथे साम्राज्य पसिले, तेथील स्थासनक भाषेतील शब्द तयाांनी  
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स्वीकािले. "भाकि" हा शब्द मिाठी आह,े तो इांग्रजीत जाऊन पोहोचला आह.े 

"पक्का" हा शब्द येथील व्यवहािातील आह,े तो तेथे जाऊन पोहोचला आह.े "गदी" 

हा शब्द तथेे इांग्रजीत जाऊन पोहोचला आह.े असे सकती तिी शब्द आहते.                     

"चक्काजाम" हा तथेे गलेेला शब्द आह.े इांग्रजीने जगातील सवा भाषाांमधील शब्द जे 

इांग्रजीत नव्हते ते स्वीकािले म्हणनू इांग्रजी समधृ्द झाली. मिाठी समधृ्द किायची 

असेल ति मिाठीची सवा कवाडे उघडावी लागतील. आज या घडीला मिाठीची 

कवाडे उघडी नाहीत. सतच्यावि जाडजडु पाांघरुन आह ेआसण ते सांस्कृतचे आह.े त े

एक घोंगडे आह.े सांस्कृतचा काही सांबांध नाही.  

 सभापती महोदय, सांस्कृत ति सिहद्दीच्या पलीकडून, वायव्येच्या पलीकडून 

आलेली भाषा आह,े पिकीय भाषा आह.े इांग्रजी पसिमेकडून आली असेल. 

वायव्येकडून सांस्कृत आली आह.े सांस्कृत थोडी अगोदि आली आह.े ३ हजाि वष े

अगोदि आली आह.े इांग्रज ३ हजाि वषांनांति आले असतील, पण ही भाषा ति 

सतकडून आलीआह.े  

सभापती महोदय, तयाच्या आधी या दशेात भाषा नव्हतया का, या दशेात 

माणसे नव्हती का, ती बोलत नव्हती का, व्यवहाि किीत नव्हती का, येथे सांस्कृती 

नाांदत नव्हती का ? येथे ससांध ूसांस्कृतीपासनू दसक्षणेपयंत, अांदनामापयंत सवा लोक 

आपापल्या भाषेत बोलत होते. येथे द्रसवडी भाषा होती, तसमळ भाषा होती, प्राकृत 

भाषा होती, महािाष्ट्रीय भाषा होती, मगधी भाषा होती, पाली भाषा होती. या सवा 

भाषा भसगनी होतया. सांस्कृत भाषा नांति आली. पण तया सांस्कृतची सत्ता आजही 

इतकी घट्ट आह ेकी, तया सांस्कृतच्या वचास्वामळेु तमु्हाला मिाठी  भाषचेा असभजात 

भाषचेा दजाा समळसवण्यासाठी अडचणी येत आहते. ज्या सदवशी असभजात मिाठीचा 

पसहला ठिाव माांडला गलेा तया सदवशी असे माांडले गेले की, मिाठी ही सांस्कृतोद्भव 

आह.े सबलकूल नाही. सांस्कृतची मिाठी एकति भसगनी असेल सकां वा मिाठी तया  
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अगोदिची भाषा होती, अडीच हजाि वषांपवूीची ती भाषा होती. 

सभापती महोदय, मिाठीच्या बऱयाच बोली आहते, तयाचा वापि आपण किीत 

नाही. बलुढण्याची सनहाली भाषा आह,े ती ४० हजाि वष ेजनुी आह.े तयात बिेच 

सवलक्षण शब्द आहते. आपण त ेका स्वीकािायचे नाहीत ? गोंसडया आह,े मासडया 

आह,े असहिाणी आह,े झाडीपट्टीतील भाषा आह,े कोिकू आह,े मालवणी आह,े 

कोंकणी आह,े मानदशेी आह,े वाडवळी आह,े वऱहाडी आह ेअशा सकतीतिी भाषा 

आहते. या प्रतयेक भाषतेील शब्दप्रयोग आह.े भालचांद्र नेमाडे याांच्या कादांबिीतील 

५०० शब्द एका अभ्याससकेने शोधले की, जे प्रमाण मिाठी भाषेत वापिले जात 

नाहीत. ते मिाठी आहते असे माहीतच नाही. मग ते कोणते शब्द आहते ? ते मिाठीच 

आहते, पण वेगवेगळ्या मिाठी बोलीतील शब्द तयाांनी आणले, तोपयंत आपण फक्त 

सांस्कृत मिाठी जी सामान्य माणसाला कळत नाही, सतला कवटाळून बसलेलो होतो. 

तयामळेु मिाठीचा व्यवहाि सांपला. मिाठीपासनू लोक दिू जातात याचे ते मखु्य कािण 

आह.े आपली मलेु आपण इांग्रजी माध् यमात यासाठी पाठसवतो, कािण जगाच्या 

सखडक्या आपल् या मलुाांसाठी उघड्या िासहल्या पासहजेत. आपल्या मलुाांनी पित 

आपले काम किावे असे वाटत नाही. मोलकिणीला वाटते का की, माझ्या मलुीने 

पनु्हा भाांडी घासत बसावे. ती पोटाला सचमटा काढते आसण आपल्या मलुीला इांग्रजी 

शाळेत घालते. मुांबई पसब्लक स्कूलमध्ये आपली मलेु जात असतील ति जाऊ  

द्यावीत. ती जायला पासहजेत. 

 सभापती महोदय, "पसब्लक" हा शब्द मिाठी शब्द आह.े तो इांग्रजी शब्द आह े

ह ेकोणी साांसगतले ? "स्कूल" हा शब्द दखेील मिाठी शब्द आह.े तयामळेु तयाांच े

स्वागत केले पासहजे. आपण स्वीकािले नाही ति ह ेहोणाि नाही. मी माननीय मांत्री श्री. 

आसदतय ठाकिे साहबेाांचे असभनांदन केले. तयाांनी तया सदवशी सनणाय घेतला. मी 

म्हणालो की, तमु्ही पसहले पाऊल उचलले आसण मिाठीला प्रथम भाषा बनवनू इांग्रजी 
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शाळेचे दिवाजे झोपडपट्टीतील गिीब मलुाांना उघडले. ह े चाांगले आह.े तमुच्या 

सिकािनेच केले आह ेम्हणनू तयाचे स्वागत केले पासहजे. तमु्ही याला िातीठोकपणे  

श्री. कसपल पाटील .... 

उत्ति सदले पासहजे की, होय, आम्ही केले आसण मिाठी मलुाांना असधक ताकदवान 

बनसवण्यासाठी केले. तयामध्ये काय चकू आह े? उत्तम इांग्रजी, सहांदी आले पासहजे. 

 सभापती महोदय, आमच्या मिाठी मलुाांना जगातील अनेक भाषा येतील. 

यकेु्रनी भाषा आली ति यकेु्रनच्या सवद्यापीठात मेसडकलला मलेु जातात. िसशयन भाषा 

आली ति िसशयन सवद्यापीठामध्ये जातील. सचनी भाषा आली ति सचनी 

सवद्यापीठामध्ये मलेु जातील. आपली मलेु का जाऊ नयेत ? भाषेच्या सांदभाात आपण 

जो अट्टहास धितो की, ती भाषा नको, तो शब्द नको तसे किता कामा नये. माझी 

माननीय मांत्री श्री. सभुाष दसेाई याांना सवनांती आह े की, आपल्या िाज्यात अनेक 

बोलीभाषा आहते. अनेक बोलीभाषाांचा मिाठीशी दिुान्वयाने सांबांध नसेल. 

मासडयाचा नसेल, कोिकूचा नसेल, गोंडीचा नसेल पण तयाांच्यासाठी स्वांतत्र मांडळ 

तयाि किावे, अभ्यास मांडळ तयाि किावे आसण तयाांचा वापि असधक कसा होईल, 

तया भाषा असधक समधृ्द कशा होतील आसण मिाठीशी तयाांचे असलेले नाते कसे दृढ 

होईल या दृष्टीने प्रयतन किावा. आपण असे केले ति बिे होईल. कािण तमु्ही मिाठी 

भाषा मांत्री आहात. तयामळेु या सवा बोलींच्या सांवधानाची जबाबदािी तमुच्यावि येते. 

सनहाली भाषा ति िासहली पासहजे. जगातील भाषा सांपषु्टात येत आहते आसण अशा 

वेळी ज्या जनु्या भाषा आहते तया सटकसवणे ही आपली जबाबदािी आह.े  

 सभापती महोदय, डॉ. गणेश दवेींनी ७८० भाषाांचा शोध घेतला आसण तया 

पनु:प्रस्थासपत किण्याचा प्रयतन केला. आपण ते काम महािाष्ट्रापिुते तिी करु शकलो 

तिी एक मोठे काम होऊ शकेल. आपण जनेु धितो. मी आग्रह धितो. आपली सलपी 

तिी दवेनागिी होती का ? आपली सलपी दवेनागिी नव्हती. आपली मोडी सलपी होती. 

सशवाजी महािाज मोडी सलपीमध्ये सलहायचे. ित्रपतींची भाषा स्वीकािायची असले 

ति मोडी सलपी का नको ? मी आज आग्रह धित नाही की, मोडी सलपीकडे जा. आता 
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दवेनागिी व्यापक सलपी झाली आह.े तयामळेु सतचाच आग्रह आपल्याला धिावा 

लागेल. पण मोडी सलपी सशकली दखेील पासहजे, साांभाळली दखेील पासहजे, ती नष्ट  

 

श्री. कसपल पाटील .... 

होता कामा नये. ती सलपी दखेील सटकली पासहजे. आपण आपला जनुा ऐवज घिामध्ये 

ठेवतो, जनेु दासगने ठेवतो. 

         नांति श्री. खचे .... 
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श्री.कसपल पाटील.... 

सासनेू सदलेल्या, आजीने सदलेल्या, वसडलाांनी सदलेल्या काही वस्त ूआपण साांभाळून 

ठेवतो. हा आपला ऐवज आह े तो आपण साांभाळला पासहजे. सन्माननीय सदस्य 

श्री.सनुील सशांद ेयाांनी मघाशी असा उल्लेख केला की, तयासाठी एक नवीन ससमती 

सनयकु्त किावी. तयामध्ये मिाठी भाषेत व्यवहािातील जे शब्द वापिले जातील तया 

सदवशी प्रशासनातील, मांत्रालयातील, महानगिपासलकाांमधील व स्थासनक स्विाज्य 

सांस्थामधील भाषा सोपी होईल. जे अमिाठी भासषक व सांस्था आहते, तयाांना आपल्या 

मिाठी भाषेत व्यवहाि किणे व तयाांना ती भाषा समजणे सोपे होईल. तयाांना पिके म्हणनू 

नाकािण्याचे काही कािण नाही. तयाांना ती कामे सोपे जातील. असे केले ति यातनू 

दोन गोष्टी होतील मिाठी नोकऱयाांचा टक्का वाढेल. ज्या सदवशी स्थासनक व्यवहाि 

मिाठीमध्ये सरुु किण्यात येतील तया सदवशी अांबानी पासनू अदानीपयंत सवांना मिाठी 

असधकािी ठेवावे लागतील. ते लोक आपल्याशी व्यवहाि किायला येतील. तयाांच े

पसहले पत्र इांग्रजीत केले, गजुिातीमध्ये केले ति लगेच तयाचे मिाठीत भाषाांति 

किण्यासाठी दोन मिाठी असधकािी ठेवावे लागतील. या सवधेयकातनू शेकडो 

माणसाांचा िोजगाि वाढणाि आह.े हा मिाठीचा मदु्दा नाही. यातनू  असांख्य िोजगाि 

तयाि होतील. उत्तम मिाठी, इांग्रजी, गजुिाती, सहांदी भाषा येणाऱया अशा मिाठी 

लोकाांना नोकऱया समळू शकतील. तया भाषेतील व्यवहाि व व्यापाि आपणाला कळेल 

या दृष्टीने शासनाने प्रयतन किायला पासहजे अशी मी सवनांती कितो. मिाठी भाषेसाठी 

ज्या सांस्था व व्यक्ती काम किीत आहते तयाांना शासनाने मदत केली पासहजे. माननीय 

मांत्री श्री.आसदतय ठाकिे याांनी जो प्रयोग केला तो सावासत्रक किावा लागले. तयासाठी 

माननीय सशक्षण मांत्री महोदयाांशी चचाा किावी. 

 सभापती महोदय, तमुच्या काळात सकां वा तया अगोदिच्या सपढीत सवा शाळा 

बायसलांगल म्हणजे सद्वभाषीक होतया. तयामळेु तमुचे इांग्रजी व मिाठी भाषचे ेज्ञान उत्तम 

आह.े आमचे मिाठी चाांगले नाही व इांग्रजी भाषचेा पत्ता नाही. बाळासाहबे खिे याांनी 

गडबड करुन ठेवली आह.े (....अडथळा...) तयाांनी काय केले ते माननीय 

श्री.बाळासाहबे थोिात साांगतील कािण तयाांचे वडील इांग्रजीत उत्तम व्यवहाि किीत  
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श्री.कसपल पाटील.... 

होते, बोल ूशकत होते. श्री.बाळासाहबे थोिात सशक्षण मांत्री असताांना तयाांनी ही बाब 

सभागहृात साांसगतली होती. तयाची आठवण करुन सदली होती. तयाांनी इांग्रजी हद्दपाि 

केली होती. तयाांनी थेट आठवी नांति इांग्रजी आणली होती. 

 सभापती : यामध्ये एक सपढी सनघनू गेली. 

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, तयावेळी बायसलांगल शाळा होतया. 

माझे वडील आजही उत्तम इांग्रजी मसदूा तयाि कितात. स्वत: बाळासाहबे थोिात 

याांनी सशक्षणमांत्री म्हणनू भाषण किताांना साांसगतले की, माझे वडील उत्तम इांग्रजीत 

व्यवहाि किायचे व बोलत होते. मी सशक्षण घेताना आठवीपासनू इांग्रजी सवषय सरुु 

झाला. आठवी नांति आपल्या मनाची कवाडे बांद होतात. आकलन किण्याची सकां वा 

ग्रहन किण्याची कवाडे वयाच्या ११ वषाापयंत खलुी असतात. तयामळेु वयाच्या ११ 

वषाापयंत आपण चाि त ेपाच भाषा सशकू शकतो. तयामध्ये कोणतीही अडचण येत 

नाही. तयामळेु ती कवाडे मोकळी ठेवली पासहजे. सवा मिाठी शाळा बायसलांगल 

किण्यासाठी प्रयतन केला ति उत्तम इांग्रजी सवांना येईल तयासाठी ह ेसवा खलेु किाव े

आम्ही तमुच्या बिोबि आहोत, मी पनु्हा आपले असभनांदन कितो व थाांबतो. 

     ----- 
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 श्री.निेद्र दिाडे (नासशक स्थासनक प्रा.सांस्था) : सभापती महोदय, सवधेयक 

क्रमाांक १३ वि मी बोलण्यासाठी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, महािाष्ट्र स्थासनक प्रासधकिणे (िाजभाषा) सवधेयक क्रमाांक 

१३ सभागहृात माांडले तयाबाबत मी मांत्री महोदय श्री.सभुाष दसेाई व महासवकास 

आघाडी शासनाचे असभनांदन कितो. या सवधेयकावि बोलताांना मी एक सवनांती कितो 

की, ज्याांनी मिाठी भाषा वापिली नाही तयाांच्यावि कठोि कािवाई किावी. इतके 

बोलनू मी थाांबतो. 

     ------- 
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 श्री.प्रवीण पोटे-पाटील (अमिावती स्थासनक प्रा.सांस्था) : सभापती महोदय, या 

सवधेयकावि मला बोलण्यास सांधी सदली तयाबाबत मी आपला आभािी आह.े 

ित्रपती सशवाजी महािाज याांचे मिाठी भाषवेि पे्रम होते, मिाठी भाषा जपण्यासाठी जे 

सवधेयक माांडण्यात आले तयासाठी मी सिकािचा आभािी आह.े ह ेसवधेयक माांडत 

असताना सवधेयक क्रमाांक १३ ह ेइांग्रजीत आह.े मिाठी भाषा जपायला सरुुवात झाली 

तयाचा इसतहास ित्रपती सशवाजी महािाज याांच्यापासनू पासहला ति मिाठी भाषा ही 

जपायला पासहजे ह ेप्रामखु्याने सदसत आह.े  मधल्या काळात महासवकास आघाडी 

शासनाने दकुानाविील इांग्रजी पाट्या मिाठीत बदलण्याबाबत मोठा पढुाकाि घेतला 

पिांत ुतो फाि काही सक्सेस झाला नाही असे वाटते. ह ेसवधेयक पासहल्यानांति माझ्या 

मनात शांका आली की, इांग्रजी पाट्या काढून तया मिाठीत किण्याचा सनणाय घेतला 

पिांत ुतो यशस्वीरितया सक्सेस झाला नाही असे म्हणावे लागेल. ह ेशब्द मी वािांवाि 

यासाठी माांडतो की, मोनो टे्रन, मोनो िेल, ब्यटुी पालाि, टायलेट, वासशांग रुम, 

व्हीडीओ, सलनू, आईस्क्रीम, स्टेशनिी या सवा शब्दाांना नवीन मिाठीत प्रसतशब्द 

सदला पासहजे. मी मिाठी माणसू आह,े मिाठीबाबत मला पे्रम आह.े ह ेसवधेयक माांडत 

असताना यामध्य ेअनेक फाटे फुटतात. वेगळया व िेग्यलुि पध्दतीने ह ेचालले पासहजे 

असे मला वाटते. माझ्या मनात आणखी एक शांका आली की, येणाऱया काळात 

सनवडणकुा आहते, तयासाठी ह े सवधेयक मांजिू किण्यात येत आह े काय ? मिाठी 

भाषलेा आपण मातभृाषा म्हणतो तयामळेु इांग्रजीचे शब्द जे मिाठीत आले तयाांना काही 

पयाायी शब्द सचूसवले पासहजेत. आता दहावी व बािावीच्या पिीक्षा सरुु आहते. सवा 

टीचसा लोक पेपि सरुु आहते असे म्हणतात अशा अनेक बाबी आपण पाहतो. 

मांसत्रमांडळात जेव्हा सवधयेके येतात तेव्हा तयामध्ये इांग्रजी भाषा वापिण्यात येते. 

 सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेते श्री.प्रवीण दिेकि याांनी एक सवषय 

माांडला की, २८८ मिाठी शाळा असताना शाळेचे सवद्याथी कमी झाले आहते. मिाठी 

शाळेतील सशक्षकाांना आपण वाचव ूशकत नाही. 

 सभापती : सवा सन्माननीय सदस्याांनी बोलण्यासाठी हात वि केला ति त े

योग्य होणाि नाही. यानांति  आपणाला प्रश्नोत्तिे घ्यावयाची आहते. 
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 श्री.प्रवीण पोटे-पाटील : सभापती महोदय, मिाठी शाळाांचे सशक्षक वाचव ू

शकत नाही ही महािाष्ट्राची शोकाांसतका असेल ति मिाठी भाषा आपण कशी वाचव ू

शकतो याबाबत माझ्या मनात शांका आह.े सविोधी पक्ष नेतयाांनी दोन बाबींचा उल्लेख 

केला. सहांदी  व ऊदुा भाषेबाबत तयाांनी उल्लेख केला आह.े या शाळाांतील सवद्याथी 

कमी झाले नसनू मिाठी शाळेतील सवद्याथी कमी होत असतील ति हा महतवाचा प्रश्न 

सनमााण होतो. ह ेसवधेयक माांडल्याबाबत मी मांत्री महोदय व सिकािचा आभािी आह.े 

धन्यवाद. 

      ---------- 
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 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, मिाठी भाषेचा मदु्दा आह ेसविोधी पक्ष 

नेते व इति सन्माननीय सदस्याांनी जे नवीन मदु्द े माांडले आहते तयाच े उत्ति मांत्री 

महोदयाांनी द्यावे. इति तपशीलात मी जात नाही. १५० सशक्षकाांचा मदु्दा माांडलेला 

आह.े सवधेयकाच्या चचते काही नवीन मदु्द ेआले व ते तया सवषयाशी सनगडीत आहते. 

 सभापती : सवाच सन्माननीय सदस्याांना बोलायचे असेल ति ह ेबिोबि नाही, 

मला सभागहृाने साांगावे की, प्रश्नोत्तिे पढेु ढकलायची आहते काय ? प्रतयेक 

सन्माननीय सदस्याांनी प्रतयेक सवषयावि बोलायला पासहजे असा कोठे सनयम आह े

काय ? 

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, ह े दोन मदु्द ेया सवधेयकाच्या हतेशूी 

सनगडीत आहते. मुांबई महानगिपासलकेतील अमिाठी भासषक सशक्षकाने मिाठी 

भाषचेी पिीक्षा उसशिा सदली असेल ति तयाांना दांडीत केले जात आह.े या दोन्ही बाबी 

बदलल्या पासहजेत. 

        या नांति श्री.बोिले.. 
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श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, महािाष्ट्र सवधानसभेने सांमत केलेले सन 

२०२२ चे सव.स.सव.क्र.१३-महािाष्ट्र स्थासनक प्रासधकिणे (िाजभाषा) सवधयेकाविील 

चचेत सहभागी होताना सन्माननीय सदस्याांनी जे मदु्द ेमाांडलेले आहते ते महतवाच े

आहते. मी साांग ूइसच्ितो की, आपण शाळाांमध्ये मिाठी भाषचेा वापि किण्याबाबत 

सवधेयक सांमत केले असनू तयाची सनसितपणे अांमलबजावणी होत आह.े कोिोना 

काळात प्रतयक्ष शाळा बांद होतया आसण तेथे सनिीक्षकाांना जाणे सदु्धा कठीण होत.े 

अथाात याची अांमलबजावणी शालेय सशक्षण सवभाग किणाि आह.े शालेय सशक्षण 

सवभाग व मिाठी भाषा सवभागाच्या या सांदभाात साततयाने बैठका होतात. तयामळेु 

तयाची अांमलबजावणी कठोिात कठोि पद्धतीने केली जाईल. ज्या शाळा मिाठी 

भाषचेा वापि किणाि नाहीत अशा शाळाांना कोणतीही सटू सदली जाणाि नाही. 

सभापती महोदय, आपण मिाठी पाट्या लावण्याबाबत सवधेयक सांमत किीत 

आहोत. ज्या िोट्या दकुानाांमध्ये १० पेक्षा कमी कमाचािी सांख्या होती तयाांना पवूीच्या 

सवधेयकातनू वगळण्यात आले होते. १० कमाचाऱयाांपेक्षा जास्त कमाचािी असणाऱया 

आस्थापना, कायाालये, दकुानाांसाठी तो सनयम लाग ू होता. बहुसांख्य दकुानाांमध्ये 

कमाचािी सांख्या कमी असते. तयामळेु तेथे मिाठीचा वापि होत नव्हता. आता ही 

पळवाट बांद झालेली आह.े आम्ही या सांदभाात यांत्रणा सनमााण किीत आहात. जेण े

करुन तयावि सनयांत्रण ठेवले जाईल, यातनू कोणतीही पळवाट िाहणाि नाही. 

आपल्याला येथनू पढेु बाजािपेठाांमधील सवा दकुाने, आस्थापना व कायाालयाच्या 

पाट्या मिाठी भाषेतनू झळकलेल्या सदसतील.  

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी सलुभ मिाठी सांदभाात मदु्दा माांडलेला 

आह.े व्यवहािातील, िाज्य कािभािातील काही शब्द सक्लष्ट असल्यामळेु ते सोपे 

किता येणाि नाहीत काय याबाबत मखु्यमांत्री महोदयाांनी सचूना केलेली आह.े आम्ही 

ते काम ससमतीकडे सोपसवलेले आह.े आता तया ससमतीचे पषु्कळ काम पणूा झालेले 

आह.े आपण सलुभ मिाठी व्यवहािकोष काढणाि आहोत. तयामळेु वाचन किताना 

यापेक्षा दसुिी भाषा पिवडली असे म्हणण्याची वळे येणाि नाही. आपण सलुभ शब्द 
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श्री.सभुाष दसेाई........ 

घेताना दक्षता बाळगत आहोत. बोली भाषेत खपू चाांगले शब्द आहते. आपण ते शब्द 

स्वीकाित नव्हतो. इांग्रजी सकां वा सांस्कृत प्रचिू असे सक्लष्ट शब्द घेण्यापेक्षा बोली 

भाषेतील सलुभ शब्द घेऊन आपण िाजभाषा व्यवहािकोष तयाि किीत आहोत. 

तसेच, मिाठी शाळा व मिाठी शाळेतील मलुाांची सांख्या कमी होते याबाबत आपल्या 

सवांना खदे आह.े १ लाख सवद्याथी सांख्येवरुन ३३ हजाि सवद्याथी सांख्या झाली. मग 

उवारित ६६ ते ६७ सवद्याथी कोठे गेले ? पालकाांनीच तयाांना इांग्रजी माध्यमाच्या शाळेत 

दाखल केले. माननीय सविोधी पक्षनेतयाांनी साांसगतले की, आतमपिीक्षण केले पासहजे. 

पालक मलुाांना मिाठी शाळेत घेऊन आले आसण तयाांना सांधी समळाली नाही असे 

होत नाही. मिाठी शाळेतील जागा, वगा खोल्या वषाानवुषे रिकाम्या िाहतात. शाळेतील 

पटसांख्या कमी झाल्यामळेु ती सांख्या कमी होत आह.े आपण सवांनी समळून प्रयतन 

केला ति मिाठी शाळाांमधील मलुाांची सांख्या सटकेल आसण सशक्षक दखेील असतरिक्त 

होणाि नाहीत. शाळेतील पटसांख्या कमी झाल्यामळेु सशक्षकाांच्या नोकऱयाांवि गदा 

येते. अथाात हा सशक्षण सवभागाचा सवषय आह.े  

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सदवाकि िावते साहबेाांनी काही 

सठकाणी इांग्रजी भाषेचा वापि किता येईल असे सवधेयकात नमदू असल्याचे साांसगतले. 

ह ेसवधेयक येण्यासाठी सवलांब झाला. सवधी व न्याय सवभागाने सवा कायदशेीि बाबी 

पनु्हा-पनु्हा तपासनू बसघतलेल्या आहते. आम्ही तज्ज्ञाांकडून दखेील मासहती घेतलेली 

आह.े आपल्याला कल्पना आह ेकी, आपले काही सहतसचांतक सवधेयकाला आव्हान 

दणे्यासाठी सवोच्च व उच्च न्यायालयात धाव घेतात. तेथे सदु्धा सवधयेक सटकले 

पासहजे. ती काळजी घेण्यामध्ये वेळ लागला. आपण ज्याला वसजात प्रयोजन म्हणतो 

तया वसजात प्रयोजनाांमध्ये मिाठी भाषचेा वापि किण्यासाठी स्पष्टता आणलेली आह.े 

भाितीय दतुावास, वासणसज्यक कायाालये, व्यापाि सवषयक आयोग, भाित सिकाि व 

तयाांच्या अांतगात असलेल्या कायाालयाांबिोबि पत्र व्यवहािासाठी मभुा ठेवली नाही ति 

आपला आांतििाष्ट्रीय व्यवहाि सकां वा इतिाांबिोबि सरुु असलेला व्यवहाि अडचणीत 
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श्री.सभुाष दसेाई........ 

येईल. तसेच, सांसवधानाच्या अनचु्िेद ३४६ च्या पिांतकुामध्ये सवसनसदाष्ट केल्याप्रमाण े

जे किाि असतात तया सांदभाातील व्यवहाि किण्याची मभूा ठेवण्यात आलेली आह.े 

ही मभूा ठेवली नाही ति सांपणूा सवधेयकच अडचणीत येईल. तयामळेु आपण यामध्ये 

वसजात प्रयोजने स्पष्टपणे नमदू केलेली आहते, ती प्रयोजने वगळता इति सवा सठकाणी 

मिाठी भाषचेाच वापि केला पासहजे. सदि सवधयेक कोटाात दखेील सटकेल, अडचण 

येणाि नाही, अशी मला खात्री आह.े 

सभापती महोदय, सध्याच्या आधसुनक तांत्रज्ञानाच्या यगुात मासहतीच्या 

महाजालावि सचवसचवाट केला जातो. मी मिाठी शब्दाचा वापि केलेला आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री.सदवाकि िावते साहबे याची दखल घेतील. तयाांनी सचवसचवाट 

शब्दासाठी इांग्रजी शब्द आठवावा. (...अडथळा...) मी ट्सवट शब्द वापिलेला नाही. 

आपण तया शब्दाचा उल्लेख केला. अनेक आयकु्त मासहतीच्या जालावि इांग्रजी 

भाषेतनू सचवसचवाट कितात. व्हॉट्सॲपवि ते सचवसचवाट येतात. महानगिपासलका 

आयकु्ताांचे सांदशे इांग्रजी भाषेतनू येतात. तयाांना समळालेल्या पिुस्कािाची मासहती ते 

आठवनीने पाठसवतात. पिांत ुतो सचवसचवाट इांग्रजी भाषेत असतो. आता मात्र आयकु्त, 

वरिष्ठ असधकाऱयाांनी मिाठी भाषचेाच वापि केला पासहजे. आधसुनक तांत्रज्ञानाचा 

वापि किताना मिाठी भाषेला डावलता कामा नये अशा प्रकािे आपण हे सवधेयक 

शक्तीशाली केलेले आह.े  

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सांजय दौंड याांनी स्वामी मकुुां दिाज 

याांच्या स्मिणाथा मिाठी भाषा सवषयक उपक्रम किावा अशी सचूना केलेली आह.े तो 

सवधेयकाच्या स्कोपच्या बाहिेचा सवषय आह.े तसेच, मिाठी सशक्षकाांबाबत मदु्दा 

उपसस्थत किण्यात आलेला आह.े नवीन शाळाांमधील इांग्रजी अध्यापन जास्त 

प्रभावीपणे इांग्रजी भाषेतच व्हावे आसण इति खाजगी शाळाांच्या तलुनेत या शाळा 

मागे पडू नयेत म्हणनू तयाांनी तो आग्रह धिलेला आह.े मी या सांदभाात 

महानगिपासलका व सशक्षण सवभागाबिोबि नक्कीच चचाा किणाि आह.े आपल्याला 

हा सवषय पढेु कसा नेता येईल यासाठी आपण सवा प्रयतन करु.  
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श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, मी दोन स्पेसससफक प्रश्न सवचािणाि आह.े 

महानगिपासलकेने १५० मलुाांना नोकिीसाठी सशफािस पत्र सदलेली आहते. पिांत ुतयाांनी 

महानगिपासलकेच्या मिाठी शाळेतनू सशक्षण घेतले म्हणनू तयाांना नाकािण्यात आले. 

आपण चाांगले सवधेयक माांडलेले आह.े आपण १५० मलुाांना सामावनू घेण्याबाबत 

घोषणा किावी, अशी माझी सवनांती आह.े तसेच, पालकाांना दोष दऊेन चालत नाही. 

पालकाांनी मलुाांना कोणतया शाळेत दाखल केले, पालकाांनी आतमपिीक्षण किावे, 

असे म्हणनू चालत नाही. आपल्या शाळा चाांगल्या दजााच्या असतील, तेथे चाांगले 

सशक्षण समळत असेल ति मलुाचे नाव मिाठी माध्यमाची शाळा सोडून कॉन्व्हेंटमध्ये 

दाखल किील असा कोणताही पालक नाही. पालक मलुाांना इांग्रजी माध्यमाच्या 

शाळेत का दाखल कितात. इांग्रजी सशक्षणामळेु उद्योग धांद्यात, नोकिी, व्यवसायात 

प्राधान्य समळते. आपण उद्योगधांद्यात मिाठी भाषचेी सक्ती किावी. मिाठी असेल ति 

ते सतकडे जातील. पालकाांना दोष दऊे नये. मिाठी शाळाांमध्ये आधसुनक 

यांत्रसामगु्रीसह दजेदाि सशक्षण सदले ति कोणीही इांग्रजी माध्यमाच्या शाळाांमध्ये जाणाि 

नाही. आपण पालकाांना दोष न दतेा शाळेचा दजाा सधुािावा, अशी माझी सवनांती आह.े 

       यानांति श्री.साांगळे........ 
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 श्री.सांजय दौंड : सभापती महोदय, माझी या सवधेयकासांबांधी एक सचूना 

आह.े... 

 सभापती : सन्माननीय सदस्य, आपण कृपया खाली बसावे. 

 श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदय, मला या सवधयेकावि अनेक मदु्द ेमाांडायच े

होते. पिांत ु वेळेची मयाादा लक्षात घेता मी थोडक्यात माझे म्हणणे माांडतो. मांत्री 

महोदयाांनी तयाांच्या उत्तिात असा उल्लेख केला आह ेकी, दकुानाांविील पाटया मिाठी 

भाषेत केल्या जातील. या सांदभाात शासनाने परिपत्रक व शासन सनणाय काढला तिी  

तयाबाबतची अांमलबजावणी होत नाही. दकुानाांच्या पाटयाांवि इांग्रजीमध्ये मोठया 

अक्षिाांमध्ये आसण लहान अक्षिाांमध्ये मिाठी नाव असते. 

 सभापती : हा सवषय अगोदिच झालेला आह.े  

श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदय, या सांदभाात कडक पद्धतीने 

अांमलबजावणी केली जाणाि आह े का ? तसेच जे दकुानदाि याबाबतची 

अांमलबजावणी किणाि नाहीत तयाांच्यावि पोलीस गनु्ह ेदाखल किणाि आहते का ? 

या सांदभाात शासन कोणता सनणाय घेणाि आह े? ....... 

 सभापती  : आता मी सवधेयक सवचािात घेण्यासांबांधीचा प्रश्न मतास टाकतो. 

                                   प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 सभापती : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े आता सवधेयक खांडश: 

सवचािात घेण्यात येईल. 

   खांड २ ते १२ (दोन्ही ससम्मसलत) सवधेयकाचे भाग झाले. 

   खांड १, सांपणूा शीषाक व हतेवुाक्य सवधेयकाचे भाग झाले. 
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 श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२  चे 

सव.स.सव.क्रमाांक – १३ सांमत किण्यात यावे, असा प्रस्ताव माांडतो. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 सभापती : सन २०२२  चे सव.स.सव.क्रमाांक – १३ सांमत झाले आह.े  

---------- 
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सभागृहाच्या कामकाजासंबंधी 

 सभापती : मी आता सदनाची बैठक स्थसगत न किता प्रश्नोत्तिे घेणाि आह.े  

 श्री.बाळासाहबे थोिात : सभापती महोदय, माझी आपल्याला सवनांती आह े

की, मला खालच्या सदनामध्ये कामकाज असल्यामळेु आपण सन २०२२ चे 

सवधयेक क्रमाांक – ११ – महािाष्ट्र (सधुािणा) सवधेयक चचलेा घ् यावे.  

 सभापती : ठीक आह.े  
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पृ.शी. : मदु्राांक (सधुािणा) सवधेयक 

                            L. A. BILL NO. XI OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA 

STAMP ACT) 

 श्री.बाळासाहबे थोिात (महसलू मांत्री) : सभापती महोदय, महािाष्ट्र 

सवधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमाांक – ११ महािाष्ट्र 

मदु्राांक असधसनयमामध्ये आणखी सधुािणा किण्यासाठी सवधेयक सवचािात घेण्यात 

यावे, असा मी आपल्या अनमुतीने प्रस्ताव माांडतो. 

 असे किीत असताांना मी सभागहृाच्या सनदशानास आण ूइसच्ितो की, भाितीय 

सांसवधानाच्या अनचु्िेद २०७, खांड (१) द्वािे महािाष्ट्राच्या िाज्यपालाांना प्रदान 

किण्यात आलेल्या शक्तींचा वापि करुन तयाांनी ह े सवधेयक महािाष्ट्र 

सवधानपरिषदसेमोि माांडण्यासाठी सशफािस केली आह.े 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

सभापती : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े आता मी सवधेयक खांडश: 

सभागहृाला सादि कितो. सशफािशी किावयाच्या असल्यास सदस्याांनी माांडाव्यात. 

 (खांड २ व ३, अनसुचूी, खांड १, सांपणूा शीषाक व हतेवुाक्य ह ेएका पाठीमागनू 

एक याप्रमाणे सवचािात घेण्यात आले. तयाांच्या बाबतीत कोणतीही सशफािस किण्यात 

आली नाही.) 

सभापती : ज्याअथी, परिषदसे कोणतीही सशफािस किावयाची नाही, 

तयाअथी, कोणतयाही सशफािशीसशवाय ह ेसवधयेक सवधानसभेकडे पित पाठसवण्यात 

येत आह.े 

     ------- 
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    पृ.शी./मु.शी.: तोंडी उत्तिे 

नवी मंुबई येथीि मंुबई कृषी उत्पन्न बाजार सलमतीच्या मुख्यािय 

इमारतीची दुरवस्था झाल्याबाबत 

 

 (१) * १२८८३ श्री.शलशकांत लशंदे, श्री.लवक्रम काळे, श्री.सतीश चव्हाण, 

श्री.अमोि लमटकरी : सन्माननीय पणन मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील 

काय :- 

(१) नवी मुांबई येथील मुांबई कृषी उतपन्न बाजाि ससमतीच्या मखु्यालयाची प्रशासकीय 

तीन मजली इमाित काांदा-बटाटा माकेटमध्ये असनू, या इमाितीची दिुवस्था झाली 

आह ेतसेच दसुऱया व सतसऱया मजल्याविील लेखा सवभागाचा स्लॅब धोकादायक 

झाल्यामळेु पोलादी िॉडचे टेकू लावण्यात आले असल्याचे सदनाांक २८ सडसेंबि, 

२०२१ िोजी वा तयासमुािास सनदशानास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदि इमाितीचा स्लॅब कधीही कोसळण्याची शक्यता असल्याने 

काांदा-बटाटा माकेट आवािातील प्रशासकीय कायाालयात सांचालक मांडळाच्या 

बैठकीसनसमत्त येणािे असधकािी/ कमाचािी तसेच तथेील असभयाांसत्रकी, लेखा 

असधकािी व अन्य असधकािी/ कमाचािी, व्यापािी व नागरिकाांच्या सजवीतास धोका 

सनमााण झाला असल्याचे सनदशानास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त इमाितीच्या पनुसवाकासाची प्रसक्रया कायाासन्वत असताना 

मा.उच्च न्यायालयात दावे दाखल झाल्याने पनुसवाकासाच ेकाम प्रलांसबत असल्याच े

सनदशानास आले आह,े सदि दावे कोणी दाखल केले आहते व तयाची कािणे काय 

आहते, 

(४) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या 

अनषुांगाने यापवूीही काांदा-बटाटा माकेटच्या आवािात बाांधकाम कोसळण्याची 

घडलेली घटना लक्षात घेता, सवा सांबांसधताांच्या सिुसक्षततेच्या दृष्टीने कोणती 

कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ?  
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ता.प्र.क्र.१२८८३ ....  

 

श्री.शामराव ऊर्फ  बाळासाहेब पाटीि : (१) व (२) ह ेअांशत: खिे आह.े 

 मुांबई कृषी उतपन्न बाजाि ससमतीच्या नवी मुांबईच्या काांदा-बटाटा 

माकेटमधील इमाितीच्या दसुऱया मजल्यावि दिुावस्था झाली आह.े तयाअनषुांगाने 

मुांबई कृषी उतपन्न बाजाि ससमती, नवी मुांबईने सदि सठकाणाची दरुूस्ती किण्याच े

प्रस्तासवत केले आह.े  

(३) व (४) ह ेखिे नाही. 

 मा.उच्च न्यायालयात दाखल यासचका क्र.११३३४/१३ मधील सदनाांक 

२१/०४/२०१५ मधील आदशेानसुाि मा.उच्च न्यायालयाची पिवानगी घेऊन 

दरुूस्तीचे काम किण्याबाबत सनदशे सदले आहते. तथासप, मा.उच्च न्यायालयाने 

सदनाांक १७/०४/२०१७ िोजीच्या आदशेामध्ये दरुूस्तीच्या कामकाजासांदभाात प्राप्त 

आके्षपाांचा सनयमानसुाि सवचाि करून पणन सांचालक, महािाष्ट्र िाज्य, पणुे याांनी 

सनणाय घेण्यात यावा व बाजाि ससमती सनवडणकूाांबाबत सद्य:सस्थती मा.उच्च 

न्यायालयास कळवावी असे सनदशे सदलेले आह.े मा.उच्च न्यायालयात सदि प्रकिण 

न्यायप्रसवष्ट आह.े  

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

 श्री.शसशकाांत सशांद े: सभापती महोदय, सदि प्रकिणी काही व्यापािी कोटाात 

गेलेले आहते.  ही न्यायालयीन बाब आह.े सदि प्रकिणी कोटााने सनणाय सदला आह.े 

या सांदभाात मांत्री महोदयाांनी एक बैठक घेऊन या सवषयासांबांधी मागा काढतील का ?  

 श्री.बाळासाहबे पाटील : सभापती महोदय, ही न्यायालयीन बाब असल्याची 

वस्तसुस्थती आह.े मी यापवूी सदि काांदा-बटाटा माकेटला भेट दऊेन पाहणी केली 

होती. सदि माकेट तेथे स्थलाांतरित झाल्यानांति शासनाने तयाांना अल्प सकां मतीमध्ये 

गाळे सदले होते. तया माध्यमातनू तयाांनी तेथे व्यवसाय सरुु केला. तया काळात 

तयाांच्याकडून अशी मागणी किण्यात आली होती की, शासनाने सकां वा पणन मांडळाने 

याबाबतचा खचा द्यावा. यावि आम्ही तयाांना असे साांसगतले होते की, तमु्ही तेथे  
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ता.प्र.क्र.१२८८३ ....  

श्री.बाळासाहबे पाटील.... 

व्यवसाय किीत असल्यामळेु तमुचा दखेील तयात शेअि असला पासहजे. या सांदभाात 

सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद े याांनी साांसगतल्याप्रमाणे सदि सवषयासांबांधी 

बैठक घेतली जाईल.  

 सभापती : ठीक आह.े 

     ------------  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) X - 131 

MJS/AKN/SST प्रथम श्री.बोिले 13:50 

 

 

रायगड लजल्यातीि शेतजलमनी लवलवध औद्योलगक प्रकल्पांकररता संपालदत 

करण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२) * १२२१० श्री.जयंत प्र.पाटीि, श्री.बाळाराम पाटीि : सन्माननीय उद्योग 

मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) पेण (सज.िायगड) येथे एमआयडीसी व जेएसडब्ल्य ूप्रकल्पासाठी आसण सविाि-

असलबाग कॉरिडॉिसाठी तसेच िोहा (ता.मरुुड) येथे फामाा पाका  प्रकल्पासाठी महािाष्ट्र 

औद्योसगक सवकास महामांडळाकडून भसूांपादनाची प्रसक्रया सरुु आह,े ह ेखिे आह े

काय, 

(२) असल्यास, वडखळ (ता.पेण) परिसिातील शेतकऱयाांच्या जसमनी तसेच मरुूड 

तालकु्यातील १० गावे व िोहा तालकु्यातील ७ गावे अशा एकूण १७ गावाांतील ३ 

हजाि हके्टि जसमनी सांपासदत केल्या जाणाि आहते, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, िायगड सजल्ह्यातील गत २० वषाात समुािे ३९ हजाि २६४ हके्टि 

शेतजसमन म्हणजेच जवळपास ९८ हजाि १६० एकि शेतजसमन अनेक औद्योसगक 

प्रकल्पाांसाठी सांपासदत किण्यात आल्या असनू अन्य ५२ हजाि ६२ एकि क्षेत्र 

शेतजसमन अन्य कािणाांसाठी शासनाकडून सांपासदत किण्यात येत आहते, ह ेही खिे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, िायगड सजल्ह्यात यापवूी औद्योसगक प्रकल्पाांसाठी जे भसूांपादन 

किण्यात आले आह,े तयातील हजािो एकि जागा सवनावापि पडून आहते तसेच 

पाताळगांगा, िोहा, महाड एमआयडीसीतील अनेक उद्योगधांद ेबांद पडल्याने तयाांची 

जागाही सवनावापि पडून असल्याचे सनदशानास आले आह,े   ह ेही खिे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, शेतकऱयाांच्या जसमनी सांपासदत किताना सदलेल्या आश्वासनाांची 

पतूाता केली जात नसनू, स्थासनकाांनाही नोकिीत सामावनू घेतले जात नाही तसेच सदि 

प्रकल्पाांचा पयााविणावि सवपिीत परिणाम होत असनू उक्त परिसिातील शेतकऱयाांना 

व प्रकल्पग्रस्ताांना तयाांच्या भसूांपासदत के्षत्रातील जागा पित किण्याबाबत शासनाने 

कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 
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ता.प्र.क्र.१२२१०..... 

  

श्री.सुभाष देसाई : (१) ह ेअांशत: खिे आह.े 

 पेण (सज.िायगड) एमआयडीसीसाठी तसेच जेएसडब्ल्य ूप्रकल्पासाठी तसेच 

िोहा (ता.मरुुड) येथे फामाा पाका  प्रकल्पासाठी महािाष्ट्र औद्योसगक सवकास 

महामांडळामाफा त भसूांपादनाची प्रसक्रया सरुु आह.े तसेच सविाि-असलबाग 

कॉरिडॉिसाठी महािाष्ट्र िाज्य िस्ते सवकास महामांडळाकडून भसूांपादनाची प्रसक्रया 

प्रस्तासवत आह.े 

(२) ह ेअांशत: खिे आह.े 

 म.औ.सव. महामांडळाने डोलवी औद्योसगक के्षत्रासाठी वडखळ (ता.पेण) 

मधील ११ व असलबाग तालकु्यातील १ अशा १२ गावातील खाजगी व सिकािी 

समळूण एकूण ८५८.६०२१ ह.ेआि. तसेच िोहा मरुुड औद्योसगक के्षत्रासाठी मरुुड 

तालकु्यातील १० व िोहा तालकु्यातील ७ अशा एकूण १७ गावातील खाजगी व 

सिकािी समळूण एकूण १९९४.९६९ ह.ेआि. असे दोन्ही औद्योसगक क्षेत्राकरिता 

एकूण २८५३.५७११ ह.ेआि. क्षेत्राकरिता म.औ.सव.असधसनयम १९६१ अन्वय े

प्रकिण ६ ची असधसचूना सनगासमत किण्यात आलेली आह.े 

(३) व (४) ह ेखिे नाही.  

(५) औद्योसगक के्षत्राकरिता जसमनीचे भसूांपादन किताना स्थासनक शेतकऱ याांना 

सवश्वासात घेऊन जसमनीच्या नकुसान भिपाईचा दि वाटाघाटीने सनसित किण्यात येतो. 

म.औ.सव. महामांडळाच्या प्रचसलत धोिणानसुाि प्रकल्पग्रस्ताांना उद्योग धांद्यासाठी 

सवलतीच्या दिात सवकसीत पीएपी भखूांड वाटप किण्यात येतात. तसेच प्रकल्पामध्ये 

भसूमपतु्राांना िोजगाि उपलब्ध होण्यासाठी िोजगािासाठी लागणािे कौशल्य आतमसात 

किण्याची सांधी उपलब्ध करुन दणे्यात येत आह.े 

 म.औ.सव. महामांडळाच्या असधपतयाखाली स्थापन झालेल्या औद्योसगक 

क्षेत्रामध्ये उदा. तळोजा, पाताळगांगा, िोहा, उसि, सवळेभागाड, महाड, नागोठणे यथेे 

मोठे औद्योसगक के्षत्र सवकससत झालेले आहते. मोठ्या प्रमाणात आसथाक गुांतवणकू 

होवनू तथेे स्थासनक प्रकल्पग्रस्ताांना तयाांच्या शैक्षसणक पात्रतेनसुाि िोजगािाच्या सांधी 

उपलब्ध करुन सदलेल्या आहते. तसेच ते स्वतांत्रपणे स्वयांिोजगाि दखेील करु 

शकतात. म.औ.सव.महामांडळाच्या सदनाांक २६/०८/२०१९ िोजीच्या परिपत्रकानसूाि 

प्रकल्पग्रस्ताांना १० टक्के पितावा भखूांड वाटप किण्याचे धोिण ठिलेले आह.े 
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ता.प्र.क्र. १२२१० ... 

श्री.सभुाष दसेाई ... 

 सदि औद्योसगक के्षत्रामध्ये स्थापन झालेल्या प्रकल्पातनू प्रसक्रया केलेले 

साांडपाणी खोल समदु्रात १० सक.मी. आत सोडण्यात येणाि आह.े तसेच प्रकल्पातनू 

होणािे वाय ु प्रदषूण व िासायसनक प्रदषूण याबाबत सांबांसधत उद्योजकाने महािाष्ट्र 

प्रदषूण सनयांत्रण मांडळामाफा त तयाांच्या प्रकल्पाचा प्रकल्प अहवाल तपासनू 

उद्योजकाांना पिवानगी दणे्यात येतात. तयाांच्या सनयांत्रणाखाली वेळोवेळी उद्योगाांची 

तपासणी किण्यात येते. 

(६) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

 श्री.जयांत प्र.पाटील : सभापती महोदय, या सवषयासांबांधी लक्षवेधी सचूनेच्या 

माध्यमातनू चचाा झाली होती. तयावि मांत्री महोदयाांनी समपाक उत्ति दखेील सदले होते. 

मांत्री महोदयाांनी या सांदभाात असे आश्वासन सदले होते की, मळू मालकाला तयाांचा ५० 

टक्के सहस्सा सदला पासहजे. यासांबांधी असधवेशन सांपण्यापवूी सवधेयक आणले जाईल. 

पिांत ुअद्याप तया सांदभाात सदनामध्ये सवधेयक आलेले नाही. मांत्री महोदयाांनी याबाबत 

सदनाला मासहती द्यावी. 

 सभापती : सदि प्रकिणी अध्यादशे काढण्यासांबांधी आपण मांत्री महोदयाांना 

साांसगतले पासहजे.  

 श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, असधवेशन सांपण्यासाठी २ सदवस 

सशल्लक िासहले आहते. आम्ही या सवषयासांबांधी लवकिात लवकि सवधेयक 

आणणाि आहोत. मालकाांना ५० टक्के सहस्सा दणे्यासांबांधी आमच्या सवभागातील 

असधकािी सवधी व न्याय सवभागासमवेत साततयाने चचाा किीत आहते. सदि मदु्दा 

सनघाल्यास सदि सवधेयक जास्त अथापणूा होईल. आम्ही यासाठी प्रयतन किीत 

आहोत. आम्ही आपल्याला आश्वासन नव्हतेि खात्रीपवूाक साांगत आहोत की, आम्ही 

या सांदभाातील सवधेयक आणणाि आहोत. तसेच आपण तयासांबांधी कायावाही करु 

याबद्दल काही शांका नाही.  
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ता.प्र.क्र. १२२१० ... 

 

 श्री.जयांत प्र.पाटील : सभापती महोदय, मांत्री महोदयाांनी या सवषयासांबांधी 

असलेल्या लक्षवेधी सचूनेला उत्ति दणे्यापवूी माननीय मखु्यमांत्रयाांसमवेत चचाा केली 

होती. म्हणनू मी ही बाब सदनाच्या पटलावि आणत आह.े अन्यथा तयात वेगळया 

प्रकािे काही झाल्यास आम्ही काय किणाि ? म्हणनू मी ही बाब िेकॉडावि आणत 

आह.े माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह ेकी, सदि सवधेयक येण्यास वळे लागणाि 

असल्यास शासनाने तयासांबांधी अध्यादशे काढावा.  

 सभापती : ठीक आह.े आता आपण पढेु जाऊ.   

      -----------  
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ठाणे लजल्यातीि प्रिलंबत वनहक्क दावे लनकािी काढण्याबाबत 

  

(३) * १२४३४ श्री.रवींद्र र्ाटक : सन्माननीय आलदवासी लवकास मंत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) ठाणे सजल्ह्यात शेकडो वनहक्क दावे प्रलांसबत असनू मिुबाड-२९,   शहापिू-

२०३, कल्याण-३ व अांबिनाथ-२१ इ. तालकु्याांतील एकूण २५६ वनहक्क दावे तसेच 

वनहक्क दाव्याांविील प्रलांसबत असपलाांची सांख्या    मिुबाड-३०३, शहापिू-६८, 

कल्याण-२६ व अांबिनाथ-५६ असल्याचे माह ेसडसेंबि, २०२१ मध्ये वा तयादिम्यान 

सनदशानास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वनहक्क दावे सनकाली काढण्याबाबत पाठपिुावा करुनही 

शासनाकडून कोणतीही कायावाही होत नसल्याने उपसवभागीय कायाालय, ठाणे येथे 

श्रसमक मकु्ती सांघटनेच्यावतीने धिणे आांदोलन किण्यात येणाि असल्याचे पत्र सांघटनेने 

सजल्हासधकािी, ठाणे याांना सदले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन कल्याण, अांबिनाथ, शहापिू व 

मिुबाड तालकु्यातील वनहक्क दावे सनकाली काढण्याबाबत कोणती कायावाही केली 

वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ?  

अॅड. के.सी.पाडवी : (१) होय, ह ेखिे आह.े  

(२) श्रसमक मकु्ती सांघटना, मिुबाड याांनी वनहक्कधािकाांचे प्रलांसबत दावे, असपले व 

अन्य प्रलांसबत प्रश्नाांच्या सनपटाऱ याच्या मागणीसाठी सदनाांक १३/१२/२०२१ िोजी 

उपसवभागीय कायाालय, कल्याण याांच्या कायाालयासमोि धिणे आांदोलन केले होते.  

(३) कल्याण तालकु्यातील ०३ वनहक्क दाव्याांपैकी ०२ दावे सजल्हास्तिीय ससमतीने 

अमान्य केले असनू १ दावा जी.पी.एस. मोजणीकरिता वनक्षेत्रपाल, कल्याण 

याांच्याकडे प्रलांसबत आह.े तसेच प्रलांसबत २६ असपलाांबाबत उपसवभागीय असधकािी, 

कल्याण याांचे कायाालयात सदनाांक २०/१२/२०२१ िोजी सशबीि आयोसजत किण्यात 

आले होते. सदि सशसबिामध्ये दावेदािाांनी सादि केलेले पिुावे असपलाांच्या मळू 

दाव्यामध्ये समासवष्ठ किण्यात आले असनू तयाबाबत उपसवभागीय असधकाऱ याांकडून 

कायावाही किण्यात येत आह.े  
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ता.प्र.क्र. १२४३४ ... 

ॲड. के.सी. पाडवी ... 

 मिुबाड तालकु्यातील २९ प्रलांसबत वनहक्क दाव्याांबाबत सदनाांक 

०६/०१/२०२२ व सदनाांक १३/०१/२०२२ िोजी उपसवभागस्तिीय ससमती, कल्याण 

याांच्याकडून मिुबाड येथे बैठक आयोसजत करून सांबांसधत दावेदािाांना पिुावे सादि 

किण्याच्या सचूना दणे्यात आल्या आहते व काही दावे जी.पी.एस. मोजणी व गगुल 

इमेजसाठी वनके्षत्रपाल याांच्याकडे पाठसवले आहते. तसेच ३०३ असपलाांबाबत 

मिुबाड तहससल कायाालय, मिुबाड येथे सदनाांक ०६/०१/२०२२ िोजीच्या 

सशसबिामध्ये सांघटनेच्या प्रसतसनधीच्या उपसस्थतीत अमान्य असपलाांची तपासणी 

किण्यात आली असनू उवािीत असपलाांबाबत सदनाांक १३/०१/२०२२ च्या 

सशसबिामध्ये पिुावे सादि किण्यात आले असनू सदिची असपले उपसवभागस्तिीय 

ससमतीकडे प्रलांसबत आहते.  

 शहापिू तालकु्यातील २०३ प्रलांसबत वनहक्क दाव्यापैकी ६३ दावे मान्य 

किण्यात आले असनू १६ दावे पिुावे नसल्याने अमान्य किण्यात आले आहते. ३३ 

दाव्यामध्ये त्रटुी असल्याने त्रटुीपतुाता किणेबाबत दावेदाि याांना कळसवले आह.े ११ 

दावे सजल्हास्तिीय ससमतीच्या सनणायास्तव प्रलांसबत आहते. ०३ दावे दबुाि आहते. 

तसेच ७७ दावे उपसवभागीय ससमतीकडे प्रलांसबत आहते. श्रसमक मकु्ती सांघटना याांना 

दावे पडताळणी किणेकरिता वेळ सदला असता, सदनाांक १६/०२/२०२२ िोजी श्रसमक 

मकु्ती सांघटनेच्या सशष्टमांडळाने प्रकिणाांची पडताळणी केली आह.े सजल्हास्तिीय 

ससमतीव्दािे ६८ असपल दाव्याांबाबत सनुावणी घेण्यात आली असनू दावेदािास 

उपलब्ध पिुावे सादि किणेबाबत सचुना दणे्यात आल्या आहते.  

 अांबिनाथ तालकु्यातील २१ दाव्याांपैकी १३ दावे जी.पी.एस. मोजणीकरिता 

पाठसवले असनू ०८ दावे दबुाि आढळून आले आहते. दबुाि दाव्याांची तपासणी करून 

तयाबाबत सजल्हास्तिीय वनहक्क ससमतीव्दािे सनणाय घेण्यात येणाि आह.े तसेच ५६ 

प्रलांसबत असपलाांबाबत सदनाांक २३/१२/२०२१ िोजी आयोसजत सशसबिामध्ये श्रसमक 

मकु्ती सांघटनेच्या प्रसतसनधींनी दाव्याांची तपासणी केली आह.े यामध्ये ११ दावेदािाांनी 

पिुावे सादि केले असनू ४५ दाव्यामध्ये कोणतेही पिुावे नसल्याने तयाची पडताळणी 

किण्यात येत आह.े  

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
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ता.प्र.क्र. १२४३४ ... 

 श्री.िवींद्र फाटक : सभापती महोदय, कल्याण तालकु्यातील ३ वनहक्क 

दाव्यापैकी एक दावा जीपीएस मोजणीकरिता वनके्षत्रपाल कल्याण याांचेकडे प्रलांसबत 

असनू सदि प्रकिणी सकती कालावधीत जीपीएस मोजणी केली जाईल ? तसेच शहापिू 

तालकु्यातील ११ दाव े सजल्हास्तिीय ससमतीच्या सनणायाकरिता प्रलांसबत आहते. 

तयाबाबत सजल्हास्तिीय ससमतीकडून सकती कालावधीत सनणाय घेतला जाईल ? 

ॲड.के.सी. पाडवी : सभापती महोदय, या सांदभाात सदनाांक ५ एसप्रल, २०२२ 

िोजी बैठका आयोसजत केलेल्या आहते. तयामध्ये याबाबतचे सवा प्रश्न सटुतील. तसेच 

जी प्रकिणे आहते तयासांबांधी पिुावे सादि झालेले आहते. तयामळेु सवा प्रकिण े

सनकाली लाग ूशकतील.  

श्री.जयांत प्र.पाटील : सभापती महोदय, ठाणे नव्हतेि नांदिुबाि व नासशक येथील 

आसदवासी हजािोंच्या सांख्येने आझाद मैदानावि आले होते. मांत्री महोदय, आपण 

दखेील तयावेळी आमच्यासमवेत होता. आसदवासी लोकाांच्या जसमनी तयाांच्या 

नावावि किण्यासांबांधी शासनाकडून कायावाही होणे अतयावश्यक आह.े पिांत ुिाज्य 

शासनाने अद्याप तयासांबांधी कोणतीही कायावाही केलेली नाही. आसदवासी लोक 

जवळपास १०० वषांपासनू जसमनी कसत आहते. तया जसमनी तयाांच्या नावावि 

किण्यास काय अडचण आह े? मांत्री महोदय, आपण मांत्री होण्यापवूी आपली वेगळी 

भसूमका होती. पिांत ुआता आपण मांत्री झाल्यानांति वेगळी भसूमका घेत आहात. मांत्री 

महोदय, माझी आपल्याला सवनांती आह ेकी, आझाद मैदानावि हजािोंच्या सांख्येने 

आसदवासी आले होते. तयाांची मागणी शासनाकडून पणूा केली जाणाि आह ेका ? 

ॲड.के.सी. पाडवी : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य आमचे सहकािी 

होते. तसेच हा प्रश्न बऱयापैकी सनकाली लागला आह.े पिांत ुिाज्यातील या बाबतची 

काही प्रकिणे सशल्लक असल्यामळेु तयाबाबत कायावाही सरुु आह.े सवा प्रश्न 

सनसितपणे सटुतील.  
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ता.प्र.क्र. १२४३४ ... 

 

श्री.शसशकाांत सशांद े : सभापती महोदय, हा धोिणातमक सवषय आह.े ठाण े

सजल्ह्यात शेकडो वनहक्क दावे प्रलांसबत असनू मिुबाड-२९,  शहापिू-२०३  अशा 

प्रकािे वनहक्क दावे प्रलांसबत आहते. ह ेदावे कधी पासनू प्रलांसबत आहते ? अशा 

प्रकािे प्रलांसबत दावे आहते. तयामळेु आपल्याकडे अशा प्रकािचे दावे आल्यानांति 

तयासांबांधी सकती सदवसाांमध्ये सनकाल लागला पासहजे ? याबाबत  शासन धोिणातमक 

सनणाय  घेणाि आह ेका ? 

ॲड.के.सी. पाडवी : सभापती महोदय, या सांदभाात सनसितपणे नोंद घतेली 

जाईल.  

श्री.िवींद्र फाटक : सभापती महोदय, मांत्री महोदयाांनी यासांबांधी उत्ति सदलेले 

आह.े सभापती महोदय, आपल्या दालनात यासवषयी एक बैठक आयोसजत करुन हा 

प्रश्न मागी लावला पासहजे.  

सभापती : ठीक आह.े सदि सवषयासांबांधी माझ्या दालनात बैठक घेण्यात 

येईल.   

    ------------ 
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 सभापती : तािाांसकत प्रश्न क्रमाांक ११९५८... 

 श्री.सनुील सशांद े: सभापती महोदय, माननीय मांत्री सदनामध्ये उपसस्थत नाहीत.  

 सभापती : सदि तािाांसकत प्रश्न नांति चचलेा घऊे. 

 श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, माननीय मांत्री सदनामध्ये 

उपसस्थत नाहीत. ही बाब योग्य नाही. 

 सभापती : आपले म्हणणे बिोबि आह.े   

 

        यानांति श्री.गागिे.... 

 



24-03-2022 (असधुाररत प्रत/ प्रवसद्धीसाठी िाही) Y - 140 

PNG/AKN/MMP प्रथर् श्री.सांिळे 14:00 

 

 

सभागृहाच्या कामकाजासंबंधी 

 सभापती : यािंतरचा तारांवकत प्रश्न क्रर्ांक १२०५८ संबंधी उजाा र्ंत्री 

र्होदय सध्या सभािहृात उपवस्थत वदसत िाहीत. तयार्ळेु र्ी पढुील प्रश्न पकुारतो. 

 श्री.चंद्रिेखर बाििकुळे : सभापती र्होदय, संबंवधत र्ंत्री र्होदय िसल्यािे 

पाच वर्विटे स्थवित करािे. 

 सभापती : सिा वियर् र्ला र्ान्य आहते. र्ाझ्या दृष्टीिे लक्षिेधी सचूिा ि 

तारांवकत प्रश्नोत्तरे घ्यायला पावहज.े प्रश्नोत्तराचा तास ३० िषाात पवहल्यांदा चकुलेला 

र्ी पावहला आह.े का चकुला आता यािर चचाा िको.  तमु्ही दसुऱ्याच्या अवधकारािर 

बोल ूिका असे र्ी सन्र्ाििीय सदस्य श्री.चंद्रिेखर बाििकुळे यांिा सांि ूइवच्ितो. 

आता सन्र्ाििीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत यांिा तयांचा िेिटचा प्रश्न र्ांडू द्या. 

 श्री.चंद्रिेखर बाििकुळे : सभापती र्होदय,  सन्र्ाििीय सदस्य श्री.सदाभाऊ 

खोत यांचा तारांवकत प्रश्न प्राथम्य क्रर्ांक ६ घेण्यात यािा.  पण तारांवकत प्रश्न प्राथम्य 

क्रर्ांक ४ ि ५ दखेील र्हतिाचे आहते. तारांवकत प्रश्न र्ािे ठेियाची या सभािहृाची 

पध्दत िाही.  

 सभापती : र्ान्य आह ेपरंत ुसंबंवधत र्ंत्री र्होदय िेळेिर आले िाहीत तर र्ी 

तयाबाबत र्खु्यर्ंत्री र्होदयांिी बोलणार आह.े थोडया िेळापिूी संबंवधत र्ंत्री 

र्होदय सभािहृात उपवस्थत होते असे र्ला िाटत.े िसता दसुरी बाब अिी की, सदरहू 

प्रश्न राखिू ठेिता येतील. 

      ---- 
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मुसळगाव (ता.लसन्नर, लज.नालशक) येथीि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयांना 

औद्योलगक व वालणज्य भूखंड लमळण्याबाबत 

  

(६) * ११७७५ श्री.सदालशव खोत, श्री.गोलपचंद पडळकर : सन्माननीय उद्योग 

मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) मसुळगाव (ता.ससन्नि, सज.नासशक) येथील शेतकऱयाांच्या जसमनी इांसडयाबलु्स या 

सेझ प्रकल्पात गले्या आहते, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदिहू प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयाांना उक्त जसमनीऐवजी औद्योसगक व 

वासणज्य भखूांड दणे्याचे लेखी आश्वासन शासनाच्या वतीने दणे्यात आले होते, ह ेही 

खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदिहू प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयाांना अद्याप कोणतयाही स्वरूपाचे 

औद्योसगक व वासणज्य भखूांड समळाले नसनु प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ याांनी वािांवाि 

शासनाकडे याबाबत पाठपिुावा दखेील केला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या 

अनषुांगाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयाांना औद्योसगक व वासणज्य भखूांड दणे्याबाबत कोणती 

कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.सुभाष देसाई : (१) होय, ह ेखिे आह.े 

(२) होय, ह ेखिे आह.े 

(३) ह ेखिे नाही. मौजे-गळुवांच व मौजे-मसुळगाव, ता.ससन्नि, सजल्हा-नासशक येथील 

मे. इांसडयाबलु्स याांच्या सवशेष आसथाक के्षत्रात ८२९ प्रकल्पग्रस्त आहते. तयापैकी 

एकूण वाटप किावयाच्या अथवा दये भखूांडाची सांख्या ४८२ आह.े तयापैकी २०० 

प्रकल्पग्रस्ताांना भखूांडाच ेवाटप किण्यात आलेले आह.े उवारित २८२ भखूांडाचे वाटप 

किण्याची कायावाही सरुु आह.े 

(४) व (५) उवारित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयाांना भखूांड वाटप किण्यासाठी ११२.८८ ह.े 

आि. इतक्या क्षेत्राची आवश्यकता आह.े तयाकरिता महािाष्ट्र औद्योसगक सवकास 

असधसनयम, १९६१ मधील कलम ३३(३) अन्वये १२७.४९ ह.े आि. के्षत्र भसूांपादन 

किण्याची कायावाही महािाष्ट्र औद्योसगक सवकास महामांडळामाफा त सरुु आह.े 



24-03-2022 (असधुाररत प्रत/ प्रवसद्धीसाठी िाही) Y - 142 

PNG/AKN/MMP प्रथर् श्री.सांिळे 14:00 

 

 

ता.प्र.क्र.११७७५ ..... 

श्री.सभुाष दसेाई ..... 

 तथासप, अद्यापपयंत सदि क्षेत्राचा ताबा अप्राप्त आह.े 

 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, मे.इांसडयाबलु्स या कां पनीकडून 

शेतकऱयाांच्या जसमनी २००९ मध्ये सांपादीत केल्या व शासनाकडून १२७.४९ हके्टि 

आि के्षत्र भसूांपादन किण्याची कायावाही कधीपासनू सरुु होणाि आह ेव ती कधी पणूा 

होणाि आह.े जसमनी आिक्षीत होत नसतील ति इांसडयाबलु्ससाठी सांपादीत केलेल्या 

जसमनीतनूच शेतकऱयाांना भखूांड वाटप किता येऊ शकते का, सकां वा भखूांडाचे वाटप 

आपण किणाि का. भखूांड वाटपात अडचणी येत असल्यास भखूांडाच्या मोबदल्यात 

चाल ूबाजािभावाप्रमाण ेभखूांडाची िक्कम सांबांसधत शेतकऱयाांना शासन दणेाि आह े

का. तयाबाबत शासनाचे धोिण काय आह.े  

 सभापती महोदय, िापील उत्तिात म्हटले आह ेकी, याबाबत आमच्याकडे 

सनवेदन प्राप्त झाले नाही, शेतकऱयाांनी मागणी केली नाही, याबाबत ॲङ सशविाज 

नवले याांनी स्वत: शेतकऱयाांच्या सांदभाात सनवदेन सदलेले आह.े सही सशक्कासनशी 

आपल्या सवभागाला सनवेदन सदल्याची पोच तयाांच्याकडे आह.े पिांत ु२००९ साली 

जसमनी सांपादीत किण्यात आल्या, पण तयाांना आपण नेमक्या कधी जसमनी दणेाि 

आहात. ती कां पनी आता चाल ू आह े का. चाल ू नसेल ति तया कां पनीने सांपादीत 

केलेल्या जागा शेतकऱयाांच्या नावावि करुन दणेाि का ? 

 श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, ससन्नि सज.नासशक येथे मळु असधससूचत 

जमीन १५०७ हके्टि होती. तयापैकी ११८५ हके्टि ताब्यात आली. मे.इांसडयाबलु्स 

प्रकल्पास ४३३ हके्टि जमीन वीज प्रकल्पासाठी सदली. तयावि तयाांनी वीज प्रकल्प 

उभा केला पण सध्या तो सरुु नाही. इति जमीन तयाांना दसुऱया काही उद्योगाकिीता 

पासहजे होती. दिम्यानच्या काळात तयाांच्या या भागीदािीमध्ये फूट पडली. ते तयाांच्या 

अांतगात अडचणीमध्ये आहते. ते आता यापढेु सवकास करु शकतील सकां वा नाही 

याबाबत वाटाघाटी चाल ू आहते. याबाबत शेतकऱयाांना १२० हके्टि पिताव्याची 

जमीन दणे्यात आली. अजनू ११२ हके्टि जमीन दणे्याचे प्रकिणे बाकी आहते. तया  

लोकाांना ती सदली पासहजे. पण ज्या जसमनी दणे्यासाठी शेतकऱयाांचा सविोध आह,े तया 

आम्ही ताब्यात न घेण्याचे ठिसवले आह.े ती सवनाअसधससूचत प्रसक्रया िाबवनू केल्या 

जातील. ज्या शेतकऱयाांचा सविोध आह ेतया जसमनी सोडल्या जातील. पिांत ुतिीसधु्दा 
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ता.प्र.क्र.११७७५ ..... 

श्री.सभुाष दसेाई ..... 

 ४३३ हके्टि वीज प्रकल्पाची जागा सोडल्यानांति इति जमीन ताब्यात घऊेन तयाांना 

उपलब्ध जसमनीतनू सदल्या जातील. तयामळेु तयाांचा तो प्रश्न समटेल. आसण बाकीच्या 

ज्या जसमनींना सविोध आह ेतया सांपादीत केल्या जाणाि नाहीत.  

 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, ही प्रसक्रया व आांदोलन मागील १२-

१३ वषाापासनू चाल ू आह,े सिकाि तयाची दखलच घेत नाही. आपण सकती 

कालावधीत शेतकऱयाांना जमीन दणेाि ह ेसाांगावे.  

 श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, मी स्पष्ट शब्दात साांसगतले आह ेतयाप्रमाण े

तयाची अांमलबजावणी होईल. जमीन सवनाअसधससूचत केल्या जातात सकां वा पितावा 

सदला जातो, तयाची एक प्रसक्रया आह,े तयाची ससमती आह,े तयामाफा त होईल. पण 

पढुील असधवेशनापवूी ही सवा प्रसक्रया पणूा होईल. 

      ------ 
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 सभापती : उजाा र्ंत्री र्होदय सभािहृात उपवस्थत आहते, तयार्ळेु तयांचेिी 

संबंवधत प्रश्न आता पकुारतो.  

महासवतिण कां पनीविील आसथाक भाि कमी किण्याच्यादृष्टीने उपाययोजना 

किण्याबाबत 

(५) * १२०५८ श्री.लविास पोतनीस, श्री.सलुनि लशंदे, श्री.चंद्रशेखर 

बावनकुळे : सन्माननीय ऊजाफ मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यातील महासवतिणच्या कामाचे सवकें द्रीकिण करून ग्राहकाांना चाांगल्या सेवा 

दणे्यासाठी कोकण, पणुे, औिांगाबाद, नागपिू अशी चाि प्रादसेशक सांचालक कायाालये 

स्थापन किण्यात आली असनू, थकबाकी वसलूीसह सवसवध कामामध्ये गती येवनू 

पायाभतु ससुवधा उभािणेबाबत तथा इतिही काये किण्याबाबत ही कायाालये सक्षम 

असल्याचे महासवतिणच्या प्रससध्दी सवभागाने कळसवले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िाज्यातील ग्राहकाांकडे वीज दयेकापोटी थकीत असलेले रुपये ७५ 

हजाि कोटी, कां पनीविील रुपये ६० हजाि कोटींचे कजा अशा एकूण रुपये १ लाख ३५ 

हजाि कोटींच्या भािामळेु महासवतिण अडचणीत आलेले असनू ग्राहक सेवा, दयेक 

वसलुी, उतपादनाशी या कायाालयाचा सांबांध नसल्याने महासवतिणला रुपये ३२ 

कोटींचा आसथाक भाि येत असल्याची बाब सदनाांक    २ जानेवािी, २०२२ िोजी वा 

तया समुािास सनदशानास आली असनू याबाबत महािाष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी वक्सा 

फेडिेशनने प्रादसेशक सांचालकाला योग्य असधकाि नसल्याबाबत ही कायाालये बांद 

किावी अशी मागणी केलेली आह,े    ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, महासवतिणच्या कामाचे सवकें द्रीकिण करून ग्राहकाांना चाांगल्या सेवा 

दणे्यासाठी तयाि किण्यात आलेल्या कोकण, पणुे, औिांगाबाद, नागपिू अशा चाि 

प्रादसेशक सांचालक कायाालयाांना कोणतेही महत्त्वाचे असधकाि दणे्यात आले नसनू या 

कायाालयाचे महतव लक्षात घेता तथा कामाचे सनयोजन व सवकें न्द्रीकिणामळेु व 

उपलब्धतेमळेु असधकाि के्षत्रात वाढ करून शासन मान्यता दणेाि आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या 

अनषुांगाने महािाष्ट्र स्टेट इलेसक्ट्रससटी वका सा फेडिेशनने महासवतिणाचा आसथाक भाि 

कमी किण्यासाठी ही कायाालये बांद किण्याच्या केलेल्या मागणीच्या अनषुांगाने 

शासनाने कोणता धोिणातमक सनणाय घेतला वा घेण्यात येत आह,े 
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(५) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

ता.प्र.क्र. १२०५८..... 

डॉ. लनलतन राऊत : (१) ह ेखिे आह.े 

सदि बातमी महासवतिणच्या प्रससध्दी सवभागातफे द.ै लोकसत्ता, नागपिू सदनाांक 

०२/०१/२०२२ िोजीच्या अांकात प्रससध्द झाली आह.े 

(२) ह ेखिे नाही. 

 महासवतिणने जिी या चाि प्रादसेशक सांचालक कायाालयाांकरिता २०५ पद े

मांजिू केली असली तिी तेथे असलेल्या कमाचाऱयाांपैकीच आवश्यक ती नेमणकू 

किण्यात आली आह.े 

(३) महासवतिण मांडळ ठिाव क्र.६६८, सदनाांक ३०/०४/२०१६ अन्वये चाि प्रादसेशक 

कायाालये सनमााण किण्यात आली. तेव्हापासनू प्रादसेशक सांचालक कायाालयाांना 

आवश्यक ते महतवाच े असधकाि दणे्यात आले आहते. तसचे ठिाव क्र.१८६८, 

सदनाांक ०३/०८/२०१९ अन्वये पढुील आदशे सकां वा तीन वषाापयंत या प्रादसेशक 

कायाालयाांना मदुतवाढ दणे्यात आलेली आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 श्री.विलास पोतिीस : सभापती र्होदय, र्ी  दोि उपप्रश्न विचारु इवच्ितो. 

र्ाझा पवहला प्रश्न आह ेकी, राज्यातील ग्राहकांकडे िीज दयेकापोटी वकती रुपयांची 

थकबाकी आह.े चार प्रादवेिक कायाालयाकडूि वकती रुपयाची थकबाकी िसलू 

करण्यात आली आह.े र्ाझा दसुरा प्रश्न आह ेकी, वदिांक ३०.४.२०१६ रोजी चार 

प्रादवेिक कायाालये विर्ााण करण्यात आली आहते, तेव्हापासिू आजतािायत या 

चार प्रादवेिक कायाालयापोटीवकती रुपयांचा खचा िासिास सहि करािा लािला 

आह.े  

 डॉ.वितीि राऊत : सभापती र्होदय, र्ी सांि ूइवच्ितो की, र्हावितरण अतंिात 

१६ पररर्ंडळ करण्यात आले आहते, तयात ८० हजार कर्ाचाऱ्यांची संख्या आह.े २ 

कोटी ८९ लाख िीज ग्राहकांची संख्या आह.े येथे चार क्षेत्रीय कायाालय ेकरण्यात 

आली होती. सरुुिातीस २००३ चा कें द्रीय िीज कायदा आला. तयािंतर २०१० र्ध्ये 
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तयाचे रेग्यलेुिि तयार झाले. तयािंतर २०१६ र्ध्य ेर्हावितरणिे र्हावितरणिे ठराि 

केला की, प्रादवेिक कायाालये विर्ााण करण्यात यािीत. तयािेळी र्ाििीय  

ता.प्र.क्र. १२०५८..... 

डॉ.वितीि राऊत..... 

श्री.चंद्रिेखर बाििकुळे ह े उजाा र्ंत्री होते. ततपिूी २००३ च्या कायद्यािसुार 

एर्एसईबीच्या र्हाविवर्ाती, र्हापारेषण ि र्हावितरण अिा तीि कंपन्या  करण्यात 

आल्या. तयाची चार प्रादवेिक कायाालये २०१६ र्ध्य ेकरण्यात आली. कोकण 

विभािात कल्याणअंतिात कल्याण, भांडूप, िाविक ि रतिाविरी येत.े पणुे अंतिात 

पणु,े बारार्ती, कोल्हापरू येत.े औरंिाबाद अतंिात औरंिाबाद लातरू, िांदडे ि 

जळिाि येत.े िािपरूअतंिात िािपरू, चंद्रपरू, िोंदवया, अकोला ि अर्रािती येत.े  

 सभापती र्होदय, सन्र्ाििीय सदस्य श्री.विलास पोतिीस यांच्या प्रश्नाबाबत 

र्ी सांि ूइवच्ितो की, जािेिारी २०२२ अखरेची थकबाकी उच्च दाब ििािारीतील 

घरितुी, िावणवज्यक, औद्योविक, सािाजविक पाणीपरुिठा, सािाजविक सेिा अिी 

४२२६९ कोटी रुपये थकबाकी आह.े रस्ते वदिाबत्ती, पाणीपरुिठा, सािाजविक सेिा 

इतर लघदुाबाच्या सेिांची एकूण थकबाकी ६६८१७ कोटीची थकबाकी जािेिारी 

२०२२ अखरे विर्ााण झालेली आह.े 

 श्री.सवुिल विंद े : सभापती र्होदय, थकबाकी िसलूीसाठी वििषे र्ोवहर् 

वििेष यंत्रणा आपण राबविणार का असे र्ी र्ंत्री र्होदयांिा विचारु इवच्ितो. तसचे 

आपल्याकडे एकूण ८० हजार कर्ाचारी आहते.  

 

       यािंतर श्रीर्ती िार्डे ..... 
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ता.प्र.क्र.१२०५८............ 

श्री.सनुील सशांद.े..... 

आपण असधकाऱयाांची सेवा ज्येष्ठता, बदली, सनलांबन िद्द किणे इतयासद काम े

महासवतिणच्या प्रकाशगड या मखु्यालयाकडे आह.े शासन याबाबतचे असधकाि 

प्रादसेशक सांचलनालयाकडे दणेाि का ? 

 डॉ.सनतीन िाऊत : सभापती महोदय, थकबाकी वसलुीच्या सांदभाात पसहल्याांदा 

ति आमच्या िाज्य सिकािने कृषी वीज जोडणी धोिण ह ेशेतकऱयाांसाठी आणलेले 

आह.े  या धोिणाांतगात जे शेतकिी या वगावािीमध्ये थकबाकीदाि आहते, तयाांच्यासाठी 

५० टक्के तयाांचे जे वीज शलु्क होते, ते सनलेसखत किण्यात आले.  नांति तयाांनी 

ज्यावेळी वीज भिण्याची मानससकता केली. तयानांति ते ज्यावेळी सबल भिायला गलेे 

असता सवलांब आकाि आसण व्याज माफ किण्यात आले. अशा रितीने पनु्हा ५० 

टक्के तयाांना माफ किण्यात आले.   तयानांति ते आता थकबाकी मकु्त झाले, असे 

प्रमाणपत्र दखेील तयाांना सदलेले आह.े  यासांदभाात असतशय चाांगली योजना सिकािने 

आणलेली आह.े पिांत ुया योजनेमध्ये पासहजे सततका प्रसतसाद यावेळी समळालेला 

नाही. आता सदनाांक ३१ माचा याकरिता असलेली शेवटची तािीख आह.े  ५० टक्के 

वीज सबल माफी ज्याांना समळणाि आह,े तयाांच्याकरिता ३१ माचा िोजी शेवटची तािीख 

आह.े  

 सभापती महोदय, जे बािमाही, आठमाही,चािमाही पीक धािक आहते, 

तयाांच्या सपकाच्या िेसशओप्रमाणे तयाांची माफी, व्याज, सवलांब आकाि आह,े तयामध्ये 

तफावत करुन ही योजना पनु्हा नव्याने लाग ूकेली जाणाि आह.े  सलफ्ट इरिगेशन जे 

असते, तयाच्या पाणी सांस्था असतात.  तया मोठया प्रमाणात असतात.  काही लोक 

सवसहिीवरुन पाणी सलफ्ट कितात, तयाांना एकदाच किावे लागते. काही लोक नदीवरुन 

पाणी सलफ्ट कितात, तयावेळी तयाांना तीन-तीन सठकाणी मोटािी लावनू शेतात आणले 

जाते.  यामळेु तयाांच्यावि सवजेचा भाि असधक पडतो.  अशा लोकाांसाठी सौि 

ऊजेअांतगात योजना आणण्याचा सवचाि केलेला आह.े  तया सांदभाातील धोिण शासन 

लवकिच आणणाि आह.े  
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ता.प्र.क्र.१२०५८............ 

डॉ.सनतीन िाऊत..... 

 सभापती महोदय, जे पीडी ग्राहक आहते, पिमनांट सडस्कनेक्शन ज्याांचे झालेले 

आह.े तयाांच्याकरिता स्व.सवलासिाव दशेमखु अभय योजना आम्ही तयाांच्याकरिता 

आणलेली आह.े  याकरिता आम्ही आपल्या ग्राहकाांना तयाांच्या थकबाकीतनू मकु्त 

व्हावे, अशी सेवा सिकाि तयाांना उपलब्ध करुन दणेाि आह.े 

 श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, माननीय मांत्रीमहोदयाांनी समपाक 

उत्ति सदलेले आह.े पण ह ेप्रादसेशक कायाालय असधक मजबतु केले पासहजे.  खिे ति 

काही िाज्याांमध्ये वेगवगेळया कां पन्या किण्यात आलेल्या आहते. तयाचा अभ्यास 

करुनच ह ेकायाालय स्थापन किण्यात आले होते. वेगवेगळया कां पन्या करुन फाि 

काही हातात येत नव्हत.े  या कायाालयाला असधक मजबतू किण्याची गिज आह.े 

नगिसवकास सवभाग, ग्रामसवकास सवभाग, िस्तयाविील स्ट्रीट लाईट्सचे सबल 

ग्रामसवकास सवभागाने भिले पासहजे, असा सनणाय झालेला आह.े ते आता 

ग्रामपांचायतीकडून वसलू केले जात आहते. शासनाकडे आपले सकती पैसे सशल्लक 

सकती आहते ? नगिसवकास, ग्रामसवकास सवभागाकडे आपले सकती पैसे सशल्लक 

आहते, शासकीय कायाालयाांकडे आपले सकती पैसे सशल्लक आह े ? याच्या 

वसलूीसांदभाात शासन कोणता सनणाय घेणाि आह े? सतसिा अतयांत महत्त्वाचा प्रश्न 

असा आह े की, शासनाने ॲग्रीकल्चिबद्दल काही योजना आणलेल्या आहते.  

शासनाने सकतीही योजना आणल्या तिीही ॲग्रीकल्चिच्या सबलाची सकती वसलूी 

होईल, याबद्दल मला शांका आह.े   माझी सवनांती आह े की, ॲग्रीकल्चि या 

सवषयाकरिता ज्याप्रमाण ेतीन शासनाच्या कां पन्या होतया, तयाचप्रमाणे चौथी कां पनी 

नव्याने तयाि किणे आवश्यक आह,े तयामध्ये पणूात: ॲग्रीकल्चिचे सनयोजन करुन 

पढुील काळात ते मखु्यमांत्री सौि-वासहनी योजना, पणूा कां पनीचे सवाच ग्राहक, सौि 

ऊजेवि अन्याय यावि ठोस उपाययोजना करुन यासांदभाात अांसतम मागा काढण े

आवश्यक आह.े  याबाबतचा एक सखोल अभ्यास करुन एक वेगळी ॲग्रीकल्चि 

कां पनी तयाि करुन महापािेषण, महासवतिण, महासनसमाती यावि भाि येत आह,े आसण  
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ता.प्र.क्र.१२०५८............ 

श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे.... 

थकबाकी वाढत आह.े ॲग्रीकल्चिकरिता चौथी कां पनी सरुु केली ति उपिोक्त तीन 

कां पन्याांविील भाि कमी होईल.  ही चौथी कां पनी सरुु केली ति काही तिी चाांगले काम 

िाज्यात होईल, याकरिता शासन काही सनयोजन किणाि आह ेका ?  

 डॉ.सनतीन िाऊत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील सशांद ेयाांचा 

जो दसुिा प्रश्न होता की, के्षत्रीय कायाालयाांवि खचा सकती होत आह े? तयासांदभाात मी 

शासन म्हणनू साांगतो की, चािही प्रादसेशक कायाालयाांची सनसमाती केल्यानांति तयाचा 

आसथाक भाि अांदाजे २०.४० कोटी रुपये इतका आह.े  महासवतिणाचा याकरिता जो 

खचा होत आह,े तो ३२ कोटी रुपये इतका आह.े  तयाांनी काही असधकािके्षत्राबद्दल 

दखेील काही साांसगतलेले आह.े  मी तयाांना साांग ूइसच्ितो की, प्रादसेशक कायाालयाच्या 

अखतयारित दक्षता सवभाग, टेस्टींग सका ल, प्रसशक्षण कें द्र, ससव्हील सका ल, ओ ॲण्ड 

एम सका ल, पायाभतू ससुवधा सका ल, सवत्त व लेखा सवभाग, मानव सांसाधन सवभाग, 

मासहती व तांत्रज्ञान सवभाग, औद्योसगक सांबांध सवभाग ह े सवा जे सवभाग आहते.  

तद ्वतच तयाांना जे असधकाि सदलेले आहते, तयामध्ये क्रॉप कम्पेन्सेशनचे पणूा 

असधकाि, प्रॉपटी कम्पनेन्सेशनचे असधकाि दखेील तयाांना प्राप्त आहते. ५-८ कोटी  

रुपयापयंतचे सनसवदा स्वीकृतीचे असधकािी, प्रशासकीय मान्यतेचे असधकाि, मानव 

सांसाधनाचे पणूा असधकाि,  तयामध्ये बदल्या वगैिे सवा बाबी येतात.  अांतगात 

लेखापिीक्षणाचे असधकाि तयाांना आहते.   

 सभापती महोदय, माजी ऊजाामांत्री, सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे 

याांनी सवचािले की, कोणकोणतया के्षत्रातनू कोणकोणतया बजेटमधनू सनधी घेण े

अपेसक्षत आह.े याबाबत मी साांग ू इसच्ितो की, जवळपास ए.जी.(जनिल ) मध्ये 

आम्हाला यावेळी जे घ्यायचे आह,े ते क्रॉस सबससडीने जाणाि आह.े  पिांत ु

एजीएससीपीमध्ये ३४.९७ कोटी रुपये एजीटीएसपीमध्ये ४२.७९ कोटी रुपये, 

पॉविलमूमध्ये ८७१.७२ कोटी रुपये इांडस्ट्रीयलमध्ये ज्यामध्ये २०१८७.९६ कोटी  
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ता.प्र.क्र.१२०५८............ 

डॉ.सनतीन िाऊत..... 

रुपयाांची सवदभा-मिाठवाडा सबससडी आह.े  टेक्स्टाईलमध्ये २९७.१७ कोटी रुपय े

इतके घेणे आह.े   

 सभापती महोदय, आपण पासहले असेल की, जेव्हापासनू महासवकास 

आघाडीचे सिकाि आले, ते सिकाि आल्यानांति कोिोनाचा प्रादभुााव दशेभिात व 

िाज्यभिात सरुु झाला.  कोिोनामळेु केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये दखेील २४x७ सेवा 

पिुसवण्याचे काम आम्ही केलेले आह.े कोणाकडेही लोड-शेडींग किण्यात आलेले 

नाही.  ग्रामसवकास सवभागाचे जवळपास ८६०० कोटी रुपये घेण े बाकी आह.े  

सावाजसनक सदवे वगैिे सवा बाबी तयामध्ये आलेल्या आहते.  तयामळेु ह ेसवा घेणे जे 

आह,े ते एकां दिीत १८००० कोटी रुपयाांच्या जवळपास होते.  आज सकाळीच 

याबाबत माननीय उप मखु्यमांत्री महोदय याांच्या दालनात बैठक झाली.  तया 

बैठकीमध्ये चचाा झाली.  याबाबतचा सनणाय दखेील लवकिच होणाि आह.े  ह ेसवा 

साांगत असताना आम्ही मागणी केलेली आह ेकी, महासवतिणला या ज्या सबससडीज 

असतात, यामधील एक रुपयाही आम्हाला समळत नाही.  उलटपक्षी ही सबससडी 

आम्हाला ग्राहकाांना द्यावा लागतो.  यामळेु आमच्यावि लायेसबसलटी येत.े आम्ही ही 

सबससडी ग्राहकाांना जवळच्या सनधीतनू दते असतो.  आम्ही ह ेकॅशमध्ये द्यावे, अशी 

मागणी केलेली आह.े एचपीडीएसमध्ये ११००कोटी रुपये जे होते, तयातील ४२० 

कोटी रुपये आम्हाला समळाले होते. ६८० रुपये तयातील उिलेले होत,े ते आम्ही 

कॅशमध्ये मासगतलेले होते.  एकां दिीत जे ३४२८.६१ रुपये इतका बजेटमधील जो 

बॅलन्स उिलेला आह,े तयातील २००० कोटी रुपये कॉसन्टजन्सी फां डामधनू दणे्यात 

यावे, असे आम्ही साांसगतलेले आह.े  ए.जी.कनेक्शनचे ५०० कोटी रुपये दखेील 

आम्ही कॅशमध्ये मासगतलेले आह.े सन २०२१-२०२२ या बजेटच्या धोिणानसुाि 

आम्ही ह ेसवा घेऊन चकुलेलो आहोत.   

यानांति श्री.सोनावणे....... 
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ता.प्र.क्र. १२०५८..... 

डॉ. सनतीन िाऊत..... 

ह े सवा ग्राहकाांना सदलेले आह.े तयामळेु सवभागाकडे आता सशल्लक नसल्यामळेु 

तयासाठी सवत्त सवभागाकडे मागणी केलेली आह.े  

 सभापती महोदय, कोिोना महामािीचा काळ, तयानांति आलेली असतवषृ्टी 

आसण चक्रीवादळामध्य ेमहासवकास आघाडी सिकािने प्रामासणकपणे कामे केलेली 

आहते. मध्यांतिी जगात आसण आपल्या दशेात कोळशाचा तटुवडा सनमााण झाला 

होता. तयावेळी दशेातील अनेक िाज्याांमध्ये अांधाि झाला होता. पिांत,ु तयावेळी 

आमच्या ऊजाा सवभागाने िाज्याला अांधािात जाऊ सदले नाही ह े दखेील सवशेष 

उल्लेखनीय असे काया आमच्या ऊजाा सवभागाने केलेले आह.े  

 श्री. चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, महासवतिण कां पनीला मागील ५ 

वषाात आमचे शासन असताना सिप्लस सनधी सदलेला आह.े ऊजाा सवभागाकडे १८ 

हजाि कोटी रुपयाांची थकबाकी आह.े असे असल्यास कां पन्या कशा सरुु िाहणाि असा 

माझा प्रश्न आह.े  हा प्रश्न असतशय गांभीि आह.े तया कां पन्या उदध््वस्त होतील. 

शेतकऱयाांनी तयाांच्याकडील ५०० रुपयाांचे सवद्यतु दयेक भिले नाही म्हणनू कनेक्शन 

कापली जात आहते. महासवकास आघाडी सिकािकडे १ टक्का कजा घेण्याची हमी 

आह.े आजच्या आज महासवकास आघाडी सिकाि १ टक्का कजा घेईल काय ? 

महासवतिण कां पनीला जोपयंत सनधी समळणाि नाही, तोपयंत... यावि माननीय ऊजाा 

मांत्री महोदयाांनी उत्ति द्यावे.  

 डॉ. सनतीन िाऊत : सभापती महोदय, मी ऑलिेडी उत्ति सदलेले आह.े आज 

सकाळी माननीय उपमखु्यमांत्री याांच्याकडे या सवषयाच्या अनषुांगाने बैठक झालेली 

आह.े तयावेळी सवा असधकािी वगा उपसस्थत होता. तयामळेु सनधी समळण्याची प्रसक्रया 

सरुु झालेली आह.े  
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 सभापती महोदय, प्रादसेशक कायाालये आहते. शेतकऱयाांसाठी नवीन कां पन्या 

सरुु केल्या जातील सकां वा कसे असा प्रश्न सन्माननीय सदस्याांनी सवचािलेला आह.े 

सन २०२० मध्ये कें द्र शासनाने एक अमेंडमेंट केली होती. तयामध्ये रिव्हसँम्पांगची 

 

ता.प्र.क्र. १२०५८..... 

डॉ. सनतीन िाऊत..... 

योजना आणली होती. तया अांतगात पीडब्ल्यसूी नावाची सल्लागािाांची कां पनी केलेली 

आह.े तया कां पनीला काम सदले आह.े तया कां पनीकडून अहवाल आल्यानांति 

सनयमानसुाि कायावाही केली जाईल.  

 सभापती : ठीक आह.े आता पढुील प्रश्न चचलेा घेण्यात येईल. 

 

    --------- 
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िायगड सजल्ह्यातील सावाजसनक मालमत्ता व वास्तुांची तौके्त चक्रीवादळामळेु 

झालेल्या नकुसानीची भिपाई समळण्याबाबत 

  

(४) * ११९५८ श्री.ससुनल सशांद े: तािाांसकत प्रश्न क्रमाांक १०८३७ ला सदनाांक   २८ 

सडसेंबि, २०२१ िोजी सदलेल्या उत्तिाच्या सांदभाात सन्माननीय आपत्ती व्यवस्थापन 

मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िायगड सजल्ह्याांमध्ये तौके्त चक्रीवादळामळेु मालमत्तेच्या झालेल्या 

नकुसानीकरिता मखु्य कायाकािी असधकािी, िायगड याांनी सदनाांक ८ सप्टेंबि, २०२१ 

िोजीच्या पत्रान्वये रुपये ३०४८.२० लक्ष इतक्या सनधीची मागणी शासनाकडे केली 

आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदिहू मागणीच्या अनषुांगाने सजल्हा परिषद, िायगड याांना नकुसान 

भिपाईपोटी शासनाने सकती रुपयाांचा सनधी सवतरित केला आह ेआसण उवारित सनधी 

केव्हा सवतिीत किण्यात येणाि आह,े 

(३) असल्यास, ग्रामपांचायत इमािती, समाजमांसदिे, सजल्ह्यातील गोदामे, स्मशानभमूी, 

सपण्याच्या पाण्याच्या योजना या सवा कामाांसाठी रुपये ३५ कोटी एवढा सनधी दणे्याचा 

सनणाय शासनाने घेतला असनू, उक्त सनधी सांबांसधत सवभागाकडे सोपसवण्यात आला 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या 

अनषुांगाने नकुसान झालेल्या वास्तुांच्या दरुुस्तीसाठी सनधी उपलब्ध करून दणे्याबाबत 

तसेच अद्यापपयंत नकुसान भिपाईची िक्कम अदा किण्यात आली नसल्याबाबत 

कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.लवजय वडेट्टीवार : (१) खिे आह.े 
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(२) सदिहू मागणीच्या अनषुांगाने सांबांसधत सवभागीय आयकु्त याांच्यामाफा त िायगड 

सजल्ह्यातील ४९२ सजल्हा परिषद शाळाांच्या इमाित दरुूस्तीसाठी रुपये ७३८.०० लक्ष 

इतका सनधी सजल्हासधकािी, िायगड याांना सदनाांक ०७/०३/२०२२ िोजीच्या शासन 

सनणायान्वये उपलब्ध करून सदला आह.े  

ता.प्र.क्र. ११९५८......... 

श्री. सवजय वडेट्टीवाि...... 

(३) व (४) खिे नाही. 

 तौके्त चक्रीवादळामळेु नकुसान झालेल्या सवा सजल्हयाांमधील अनजेु्ञय 

असलेल्या सावाजसनक मालमत्ताांच्या दरुूस्तीसाठी िाज्य आपत्ती प्रसतसाद सनधीमधनू 

रुपये ६६४.९९ लाख इतका सनधी िाज्य कायाकािी ससमतीने मांजिू केला आह.े तथासप, 

िाज्य आपत्ती प्रसतसाद सनधी सांपषु्टात आल्याने मदत दणेे शक्य झाले नाही. 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 श्री. सनुील सशांद े : सभापती महोदय, माननीय मांत्री महोदयाांनी असे उत्ति 

सदलेले आह े की, तौके्त चक्रीवादळामळेु नकुसान झालेल्या सवा सजल्हयाांमधील 

अनजेु्ञय असलेल्या सावाजसनक मालमत्ताांच्या दरुूस्तीसाठी िाज्य आपत्ती प्रसतसाद 

सनधीमधनू रुपये ६६४.९९ लाख इतका सनधी िाज्य कायाकािी ससमतीने मांजिू केला 

आह.े तथासप, िाज्य आपत्ती प्रसतसाद सनधी सांपषु्टात आल्याने मदत दणे ेशक्य झाले 

नाही.  

सभापती महोदय, तौके्त चक्रीवादळामळेु गजुिात िाज्याला कें द्र शासनाने १ 

हजाि कोटी रुपयाांची मदत केली होती. िाज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे या अनषुांगाने 

सकती मदतीची मागणी केलेली आह े आसण तयापैकी सकती रुपयाांची मदत सदली 

समळणाि आह े?  

 श्री. सवजय वडेट्टीवाि : सभापती महोदय, कोकणाला सनसगा आसण तौके्त 

चक्रीवादळामळेु अतोनात नकुसान सोसावे लागले आह.े सन्माननीय सदस्य            
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श्री. सनुील सशांद ेयाांनी असा प्रश्न उपसस्थत केलेला आह ेकी, ज्या शासकीय मालमत्तचे े

नकुसान झालेले आह,े तयासांदभाात शासनाने मदत केली पासहजे. शाळाांसाठी 

आवश्यक ती मदत शासनाने सदलेली आह.े तौके्त चक्रीवादळामळेु प्राथसमक 

शाळाांच्या दरुुस्तीसाठी.... मी उत्तिातच तयाची मासहती सदलेली आह.े शासनाकडून 

मदत सदली जाते आसण ती पणूात: सदली जात नाही. यापवूीच्या असधवेशनात सदिहू 

प्रश्न सन्माननीय सदस्य श्री. जयांत प्र. पाटील याांनी उपसस्थत केला होता.  

 

ता.प्र.क्र. ११९५८......... 

श्री. सवजय वडेट्टीवाि...... 

एसडीआिएफच्या सनकषात शाळा येत नाही. या शाळा सनकषात बसत नसल्या तिीही  

िाज् य शासनाने तयासाठी सनधी उपलब्ध करुन सदलेला आह.े ऊजाा क्षेत्रात 

चक्रीवादळामळेु जे पोल वाकलेले आहते आसण ज्या तािा तटुलेल्या आहते तयासाठी 

झालेल्या नकुसानामळेु ९.८९ कोटी रुपयाांची मदत सदलेली आह.े ते िाज्य ससमतीने 

मान्य केलेले असनू, तयासाठी मदत उपलब्ध करुन सदली जाणाि आह.े ६ कोटी ६४ 

लाख रुपयाांचा सनधी शाळा आसण इति नकुसानभिपाईसाठी सदलेला आह.े 

चक्रीवादळामळेु झालेल्या नकुसानीत िस्तयाांच्या दरुुस्तीसाठी १.२८ कोटी रुपयाांची 

मदत सदलेला आह.े माचा, २०२२ नांति उवारित सनधी उपलब्ध करुन सदला जाणाि 

आह.े तौके्त चक्रीवादळामळेु अतोनात नकुसान झालेले असनू, तयासाठी कें द्र 

शासनाकडे मागणी केली होती. पण कें द्र शासनाने आमच्या मागणीला असजबात 

प्रसतसाद सदला नाही आसण एकही रुपयाांचा सनधी कें द्र शासनाने सदलेला नाही.  

 श्री. असनकेत तटकिे : सभापती महोदय, तौके्त चक्रीवादळामळेु 

सजल्हापरिषदतेील शाळाांचे अतोनात नकुसान झालेले आह.े तयाांनी दरुुस्तीसाठी २ 

लाख रुपयाांची मयाादा घातलेली आह.े पसहली त ेचौथीचे वगा तया सठकाणी सरुु होते. 

आवाजी शाळा सरुु होतया. अपणूा शाळाांसाठी सनधी उपलब्ध करुन सदला जाईल काय 

असा माझा प्रश्न आह.े  
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 सभापती महोदय, गेल्या असधवशेनात माननीय मांत्री महोदयाांनी असे साांसगतले 

होते की, महाडमधील जागा एनडीआिएफसाठी वगा किण्यात आली होती. तयावेळी 

मांत्री महोदयाांनी असे आश्वासन सदले होते की, एनडीआिएफ आले नाही ति 

एसडीआिएफचे बेस कॅम्प मांजिू केले जातील. ४ मसहन्याहून असधकचा कालावधी 

उलटून गेलेला आह.े एनडीआिएफचा कॅम्प येईपयंत एसडीआिएफच्या कॅम्पसाठी 

िायगड सजल्ह्यातील महाड तालकु्यात कधीपयंत मांजिुी दणेाि असा माझा प्रश्न आह.े 

या सांदभाात ह ेअथासांकल्पीय असधवशेन सांपण्यापवूी माननीय मांत्री महोदय घोषणा 

कितील काय ?  

 

ता.प्र.क्र. ११९५८......... 

 श्री. सवजय वडेट्टीवाि : सभापती महोदय, कोकणात साततयाने पावसाळ्यात 

सांकटे येतात. उन्हाळ्यात फाि काही तडाखा बसत नाही. पावसाळ्यापवूी 

कोकणासाठी एनडीआिएफसाठी मागणी केलेली आह.े ती मागणी पणूा झाली ति 

धळेु आसण नागपिू येथील एसडीआिएफची एक टीम कायमची ठेवण्याचे आश्वासन 

सदलेले आह.े ते ठेऊ. वळे आह.े अजनू काळजी करु नये. सन्माननीय सदस्याांना जो 

शब्द सदलेला आह,े तो पणूा केला जाईल.  

 सभापती महोदय, कोकणातील सजल्हापरिषदेंच्या शाळाांच्या नकुसानीसाठी 

१२ कोटी ९३ लक्ष रुपयाांचा सनधी सदलेला आह.े यापैकी कोकणातील िायगड 

तालकु्यातील सजल्हापरिषदेंच्या शाळाांच्या नकुसानीसाठी ६ कोटी ३८ लक्ष रुपयाांचा 

सनधी सदलेला आह.े उवारित ६ कोटी ६४ लाख रुपयाांचा सनधी सदनाांक ३१ माचा, 

२०२२ पवूी सदला दणेाि असल्यामळेु सवा शाळाांची दरुुस्ती होणाि आह.े तयामळेु 

आता सवषय िासहलेला नसल्यामळेु जि सन्माननीय सदस्याांकडून पनु्हा काही नवीन 

मागणी येत असेल सकां वा केली जात असेल ति तयाला काहीच अथा नाही. सवषय 

एवढ्या पिुताच मयाासदत आह ेकी, सवा पतूाता केली जाईल.  
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 श्री. जयांत प्र. पाटील : सभापती महोदय, माननीय मांत्री महोदयाांनी गेल्या 

असधवशेनात चौि िेवदांडा, नागावणे आसण आक्सी या भागात नािळाची आसण 

सपुािीची पडलेली झाडे उचलली जातील असे आश्वासन सदले होते. तयासाठी 

जास्तीचा खचा येणाि नाही. तयामळेु तया सठकाणी नवीन झाडे लावता येत नाही. 

तेथील बागायतदाि शेतकऱयाांची क्षमता िासहली नाही. तयामळेु तथेील झाडे उचलनू 

बाहिे न्याव्ही लागणाि आह.े तयासाठी तथेील कामे बचत गटामाफा त कामे केली 

पासहजे. माननीय मांत्री महोदयाांनी सदलेल्या आश्वासनाांची पतूाता केली जाईल काय 

असा माझा प्रश्न आह.े   

 श्री. सवजय वडेट्टीवाि : सभापती महोदय, आता थोड्याय वेळापवूी सन्माननीय 

सदस्य श्री. असनकेत तटकिे याांनी प्रश्न सवचािला होता. एसडीआिएफ आसण 

एनडीआिएफसाठी जागा घेण्याची कायावाही अांसतम टप्प्यात आह.े जागा ताब्यात 

समळाल्यानांति ते काम सरुु केले जाईल.  

ता.प्र.क्र. ११९५८......... 

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. जयांत प्र. पाटील याांना उत्ति दणेाि 

आह.े दसुिा सवषय सांबांसधत नाही. पण मी मागील वेळेस बोललो होतो. शब्द मला 

मासहती आह.े तयाची पतूाता केली जाईल.  

 श्री. िमेशदादा पाटील : सभापती महोदय, असतवषृ्टी आसण क्याि वादळ 

आलेले आह.े िायगड सजल्ह्यातील मरुुड आसण जांजीिा तालकु्यात अतोनात नकुसान 

झालेले आह.े तयाांचे पांतचाने केलेले असनू, आजतागायत तयाांना मदत समळालेली 

नाही. क्याि वादळ आसण असतवषृ्टीमळेु झालेल्या नकुसानीच्या सांदभाात कधीपयंत 

मदत सदली जाणाि असा माझा प्रश्न आह.े  

 श्री. सवजय वडेट्टीवाि : सभापती महोदय, एसडीआिएफच्या सनकषात 

बसणािी सवा मदत सदलेली आह.े शासनाने एसडीआिएफच्या पलीकडे जाऊन 

कोकणाला मदत सदलेली आह.े क्यािच्या सांदभाात सवशेष बाब म्हणनू प्रस्ताव आला 
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ति.... मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ू इसच्ितो की, ते तयामध्ये मोडत नाही. 

एसडीआिएफच्या सनकषात बसत असले ति १०० टक्के मदत सदली जाईल.  

 सभापती : ठीक आह.े आता पढुील प्रश्न चचलेा घेण्यात येईल. 

 

    --------- 
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राज्यातीि साखर कारखान्यांनी ऊसाचे लवनापरवाना गाळप केल्याबाबत 

  

(७) * १२७२८ श्री.प्रसवण दिेकि, श्री.सदासशव खोत, श्री.सवजय ऊफा  भाई सगिकि, 

डॉ.परिणय फुके, श्री.सिेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोसपचांद पडळकि, श्री.सनलय 

नाईक, श्री.प्रवीण दटके, श्री.िमेशदादा पाटील, अॅड.सनिांजन डावखिे : सन्माननीय 

सहकाि मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) सन २०२०-२०२१ च्या गळीत हांगामात िाज्यातील १८ साखि कािखान्याांनी 

गाळप पिवाना नसताना गाळप केलेले असनू महािाष्ट्र िाज्य साखि कािखाने के्षत्र 

आिक्षण व गाळप आसण ऊस सवतिण सनयमन आदशे, १९८४ व शासन असधसचूना 

सदनाांक १४ सप्टेंबि, २०१५ मधील तितदुीनसुाि सदि १८ साखि कािखान्याांवि दांड 

आकािणी आदशे बजावण्यात आले असनू तयानषुांगाने कोणती कायावाही केली वा 

किण्यात येत आह,े 

(२) असल्यास, ऊस सनयांत्रण आदशे १९६६ चे अनषुांगाने साखि कािखान्याांनी सशस्त 

पाळण्यासाठी िाज्य शासनाने केलेल्या कायद्याचे स्वरुप काय आह,े 

(३) असल्यास, गाळप पिवानािसहत असलेल्या १८ साखि कािखान्याांना पिवाना 

असधकाऱयाांनी दांड ठोठावला असनू उक्त कािखान्याांनी पिवाना असधकािी याांचे दांड 

आदशेाच्या सविोधात शासनाकडे सनुावणीकरिता अपील अजा दाखल केलेले असनू 

यासांदभाात शासनाने तातडीने सनणाय दऊेन सदि कािखान्याांवि वसलुीबाबत कोणती 

कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ?  

श्री.शामराव ऊर्फ  बाळासाहेब पाटीि : (१) २०२०-२०२१ गाळप हांगामात १९ 

कािखान्याांनी गाळप पिवाना अटी व शतीची पतुाता केली नव्हती म्हणनू गाळप 

पिवाना सदलेला नव्हता. सदि कािखान्याांनी गाळप पिवाना अटी व शती पणूा 

केल्यानांति गाळप पिवाना सदलेला आह.े तथापी गाळप पिवाना दणेेपवुी या १९ 

कािखान्याांनी ऊस गाळप सरुू केले होते. सवनापिवाना केलेल्या गाळपावि महािाष्ट्र 
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िाज्य साखि कािखाने (क्षेत्र आिक्षण व गाळप आसण ऊस सवतिण सनयमन) आदशे, 

१९८४ व शासन असधसचूना सदनाांक   १४ ऑक्टोबि, २०१५ मधील तितदुीनसुाि 

ता.प्र.क्र. १२७२८ ..... 

श्री. बाळासाहबे पाटील......  

दांड आकािण्यात आलेला आह.े या कािखान्याांनी शासनाकडे अपील केले 

असल्यामळेु सदि प्रकिणी असपलावि सनणाय प्राप्त झाल्यानांति पढुील कायावाही 

किण्यात येईल. 

(२) ऊस सनयांत्रण आदशे, १९६६ अन्वये िाज्य शासनाला प्राप्त झालेल्या 

असधकािानसुाि साखि कािखान्याांनी सशस्त पाळण्यासाठी िाज्य शासनाने महािाष्ट्र 

िाज्य साखि कािखाने (क्षेत्र आिक्षण व गाळप आसण ऊस सवतिण सनयमन) आदशे, 

१९८४ मध्ये शासन असधसचूना सदनाांक १४ ऑक्टोबि, २०१५ नसुाि कािखान्याांनी 

सवनापिवाना गाळप केल्यास रुपये ५००/- प्रसत टन दांड आकािण्याची तितदू आह.े 

(३) सदि कािखान्याांनी पिवाना असधकािी तथा साखि आयकु्त याांचे दांडाच े

आदशेासवरूध्द शासनाकडे अपील केले आह.े १९ पैकी ११ कािखान्याांच्या 

असपलावि शासनाकडून स्थसगती दणे्यात आलेली आह.े उवािीत कािखान्याांच्या 

असपलावि शासन स्तिावि सनुावणीची कायावाही चाल ूआह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

        ( उप प्रश्न सवचािण्यात आले नाहीत. ) 

  

सभापती : आता पढुील प्रश्न चचेला घेण्यात येईल. 

 

                 --------- 
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        यानांति श्री. बोडे.... 
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राज्यातीि लदव्यांग शाळामधीि लशक्षक व लशक्षकेतर कमफचाऱयांचे 

लनयलमत वेतन अदा करण्याबाबत 

  

(८) * १२९३१ श्री.प्रसाद िाड : सन्माननीय सामालजक न् याय मंत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यातील समाजकल्याण सवभागाांतगात चालवल्या जाणाऱया सदव्याांग 

अनदुासनत शाळाांचे वेतन शासनाकडून अदा किण्यात येत असनू यातील काही शाळा 

सनवासी असल्याचे सनदशानास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदिहू सदव्याांग शाळाांमधील एक हजािाांहून असधक सशक्षक व 

सशक्षकेति कमाचाऱयाना माह े ऑक्टोबि, २०२१ पासनूचे माससक वेतन न 

समळाल्यामळेु सदि कमाचाऱयाांना आसथाक समस्याांना सामोिे जावे लागत असनू 

सशक्षक भािती सांघटनेच्या सदव्याांग सवभागाने मा मखु्यमांत्री, मा सामासजक न्यायमांत्री, 

सांचालक, समाज कल्याण सांचालनालय, ससचव, सामासजक न्याय सवभाग आदींकडे 

पत्र पाठवनू सदिहू कमाचाऱयाचे माससक वतेन तातडीने अदा किण्यासांदभाात माह े

सडसेंबि, २०२१ मध्ये वा तयादिम्यान मागणी केली असल्याचे सनदशानास आले आह,े 

ह ेही खिे आह ेकाय, 

 

(३) असल्यास, सदव्याांग शाळाांमधील सदिहू सशक्षक व सशक्षकेति कमाचाऱयाांचे माह े

ऑक्टोबि, २०२१ पासनूचे माससक वेतन वेळेवि अदा न होण्याची सवासाधािण 

कािणे काय आहते, 

(४) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या 

अनषुांगाने िाज्यातील सदव्याांग अनदुासनत शाळेतील कमाचाऱयाांना माह े ऑक्टोबि, 

२०२१ पासनूचे माससक वेतन सनयसमतपण े न समळल्याप्रकिणी सांबांसधताांवि 

जबाबदािी सनसित करून कमाचाऱयाांना थकबाकीसह सनयसमतपणे वेतन सवनासवलांब 

अदा होण्याच्या दषॄ्टीने कोणती कायावाही केली आह ेवा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 
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ता.प्र.क्र.१२९३१.... 

  

डॉ.लवश्वजीत कदम, श्री.धनंजय मंुडे यांच्याकररता : (१) होय, ह ेखिे आह.े 

(२) होय, ह ेअांशत: खिे आह.े 

(३) कोसवड-१९ च्या प्रादभुाावामळेु शासनाकडुन टप् प्याटप् प्याने दिमहा वेतनाची 

तितदू उपलब्ध करुन दणे्यात येत आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

 श्री.नागोिाव गाणाि : सभापती महोदय, समाजकल्याण सवभागाांतगात 

चालविल्या जाणाऱ्या वदव्यांि अिदुावित िाळांतील सशक्षक/सशक्षकेति 

कमाचाऱयाांच्या वेतनाचा हा प्रश्न आह.े  या शाळाांतील सशक्षक/सशक्षकेति 

कमाचाऱयाांच्या वेतनास सवलांब का होतो, असा प्रश्न सवचािण्यात आला होता.   या 

प्रश्नाला असे लेखी उत्ति दणे्यात आले आह ेकी, शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने दिमहा 

वेतनाची तितदू उपलब्ध करुन दणे्यात येत आह.े वास्तसवक पाहता वेतनाची तितदू 

दिमहा टप्प्याटप्प्यानेच उपलब्ध होत असते. या सठकाणी मळू प्रश्न असा आह ेकी, 

तितदू उपलब्ध झाल्यानांति सदु्धा सशक्षकाांच्या खातयामध्ये वेतन जमा होत नाही.  याच े

मळू कािण समाजकल्याण सवभागात सरुु असलेला भ्रष्टाचाि होय.  तया सठकाणी 

वेतनाची दयेके मांजिू किण्यासाठी दिमहा काही िक्कम द्यावी लागते.  नागपिू येथील 

प्रभािी समाज कल्याण असधकाऱयाांना लाचलचुपत प्रसतबांधक सवभागाने लाच घेताना 

पकडले होते.  पिांत ुतिी सदु्धा तथेील असधकाऱयाांमध्ये सधुािणा झाली नाही.  तया 

सठकाणी लाांडे नावाचे असधकािी चाि वषांपासनू कायाित आहते.  साततयाने तयाांच्या 

बाबतीत तक्राि किीत आह.े  प्रतयेक मसहन्याचे दयेक मांजिू किण्यासाठी तयाांच्याकडून 

पैशाची मागणी केली जाते.  शाळाांनी पैसे सदले नाही ति तयाांचे दयेक मांजिू होण्यास 

सवलांब होतो.  मी स्पेसससफक सवचाितो की, वेतनाची तितदू उपलब्ध झाल्यानांति 

दखेील वेतनाचे दयेक मांजिू किण्यास सवलांब किणाऱया असधकाऱयाांवि कठोि 

स्वरुपाची दांडातमक कािवाई किण्यात येईल काय ? 
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ता.प्र.क्र.१२९३१.... 

 

 डॉ.सवश्वजीत कदम : सभापती महोदय, महािाष्ट्रात एकूण ८५२ शाळा सदव्याांग 

सवद्यार्थयांसाठी चालसवल्या जात आहते.  तया सठकाणी एकूण १२,७१८ कमाचािी 

आहते.  नोव्हेंबि, सडसेंबि ह ेदोन मसहने सोडले ति इति सवा मसहन्याांचे पगाि तयाांना 

सनयसमतपणे अदा किण्यात आलेले आहते.  नोव्हेंबि, सडसेंबि मसहन्याचे पगाि  शासन 

काही अडचणीमळेु दऊे शकले नव्हते.  पिांत ुजानेवािी मसहन्यात या दोन्ही मसहन्याांच े

पगाि सदलेले आहते.  जानेवािी मसहन्यानांति िाज्यभि तयाांचे पगाि सनयसमतपणे दणे्यात 

येत आहते.   

 सभापती महोदय, मी सन्माननीय सदस्य श्री.नागोिाव गाणाि याांना साांग ू

इसच्ितो की, तयाांनी जे साांसगतले तसे होत नाही.  पिांत ुजि तसा प्रकाि कुठे होत असेल 

ति सांबांसधत असधकाऱयाांवि कठोि कािवाई किण्यात येईल. 

 श्री.असभजीत वांजािी : सभापती महोदय,  सन्माननीय सदस्य श्री.नागोिाव 

गाणाि याांनी सवचािलेला प्रश्न वाजवी आह.े गेल्या अनेक वषांपासनू आपल्या िाज्यात  

कोणतयाही शासकीय, सनमशासकी असधकािी/कमाचाऱयाांचे पगाि थाांबत नाहीत.  

तयाांना सनयसमतपणे पगाि अदा किण्यात येतात.  पिांत ुकेवळ आसण केवळ प्राथसमक 

सशक्षक, माध्यसमक सशक्षक, उच्च माध्यसमक सशक्षक आसण थोड्याफाि प्रमाणात 

उच्च व तांत्रसशक्षण सवभागाच्या सशक्षकाांच ेपगाि सवलांबाने होतात.  मळुात सशक्षकाांना 

सनयमाने पगाि दणे्याचे ठिले असेल ति िडतिडत पगाि का सदला जातो ? वधाा 

सजल्ह्यात लेखाशीषा ५११ अांतगात २० टक्के अनदुान तत्त्वावि आलेल्या सशक्षकाांच े

पगाि चाि मसहन्याांपासनू झालेले नाहीत.  मांत्रालयीन सवा असधकािी/कमाचाऱयाांच े

पगाि थाांबवावे व मग कसे वाटते ते साांगावे.   प्रतयेक वेळी सशक्षण सवभागाला धािेवि 

धिले जाते.  हा प्रकाि कुठे तिी थाांबला पासहजे.  अन्यथा सत्ताधािी पक्षाच्या 

आमदािाांनाही काही तिी भसूमका घ्यावी लागले.  आम्हीही लोकाांमधनू सनवडून 

आलो आहोत, आम्हालाही लोकाांनी मतदान केलेले आह.े पगाि समळणे हा तयाांचा 

सांसवधासनक असधकाि आह,े तयामळेु.... 
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ता.प्र.क्र.१२९३१.... 

 सभाापती : सन्माननीय सदस्य, आपण कसे सनवडून आलात हा या 

सभागहृाचा सवषय होऊ शकत नाही.  आपण स्पेसससफक प्रश्न सवचािावा. 

 श्री.असभजीत वांजािी : सभापती महोदय, शासकीय, सनमशासकीय 

असधकािी/कमाचाऱयाांप्रमाणे सशक्षकाांना सदु्धा वेळेवि पगाि समळाला पासहजे, सकां बहुना 

तो तयाांचा सांसवधासनक असधकाि आह.े  तयामळेु या अनषुांगाने कायावाही किण्यात 

येईल काय ? 

 डॉ.सवश्वजीत कदम : सभापती महोदय, मी पनु्हा साांग ू इसच्ितो की, या 

शाळाांतील सवा कमाचाऱयाांचे पगाि आता सनयसमतपणे सरुु आहते.  कोसवडच्या 

पाश्वाभमूीवि नोव्हेंबि, सडसेंबि मसहन्याचे पगाि सवत्त सवभागाच्या शासन सनणायामळेु 

अडले होते.  पिांत ुतद्नांति वेळेवि पगाि अदा किण्यात येत आहते. 

 श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, सामासजक न्याय सवभागासाठी 

२०२१-२२ च्या अथासांकल्पात मोठ्या प्रमाणावि सनधीची तितदू केलेली असताना 

तयाांच्या सनधीला ३४ टक्के कट लावण्यात आला.  एकीकडे मोठ्या प्रमाणात तितदू 

केल्याचे दाखवायचे आसण दसुऱया बाजलूा कट लावायचा ह े योग्य नाही.  माझी 

सवनांती आह े की, सशक्षकाांचे पगाि वेळेवि होण्याकडे मांत्री महोदयाांनी लक्ष सदले 

पासहजे. तसेच पढुील काळात सामासजक न्याय सवभागाच्या सनधीला मागच्या 

वषीसािखा कट लावता कामा नये. मी स्पेसससफक सवचाितो की, सशक्षकाांचे पगाि 

वेळेवि होण्यासाठी शासन कोणतया उपाययोजना किणाि आह े? 

 डॉ.सवश्वजीत कदम : सभापती महोदय, मी पनु्हा एकदा साांगतो की, 

कोसवडच्या पाश्वाभमूीवि सवत्त सवभागाने काढलेल्या शासन सनणायाच्या अनषुांगाने 

नोव्हेंबि, सडसेंबि या दोन मसहन्यात वेळेवि पगाि दणे्यात आला नव्हता.  पिांत ु

जानेवािी मसहन्यात या दोन्ही मसहन्याांचे पगाि दणे्यात आले.  जानेवािी मसहन्यापासनू  
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ता.प्र.क्र.१२९३१.... 

डॉ.सवश्वजीत कदम.... 

तयाांना सनयसमत पगाि दणे्यात येत आह.े  तिी सदु्धा पगाि अदा किण्याच्या बाबतीत 

कुठे काही अडचण आली ति सांबांसधताांवि कठोि कािवाई किण्यात येईल. 

----------- 
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वािसावंगी (ता.भोकरदन, लज.जािना) येथीि शेतकऱयांच्या 

 कृषीपंपाचा वीज पुरिठा खंडीत केल्याबाबत 

  

(९) * १३४१२ श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रलवण दरेकर, श्री.लवजय ऊर्फ  भाई 

लगरकर, अॅड.लनरंजन डावखरे, श्री.रामदास आंबटकर, डॉ.पररणय रु्के, 

श्री.प्रवीण दटके, श्री.रमेश कराड, श्री.रमेशदादा पाटीि, श्री.महादेव 

जानकर : सन्माननीय ऊजाफ मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यात वीज सबल वसलुीसाठी खांडीत केलेला वीज पिुवठा पवुावत सरुू 

किण्याच्या मागणीसाठी वालसावांगी (ता.भोकिदन, सज.जालना) येथील शेतकऱ याांनी 

असजांठा-बलुढाणा महामागाावि िास्तािोको आांदोलन केले असल्याची बाब माह े

जानेवािी, २०२२ च्या शेवटच्या आठवड्यात वा तयादिम्यान सनदशानास आली 

आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शेतकऱ याांकडून थकीत वीज सबल वसलू किण्यासाठी वीज सवतिण 

कां पनीने सरुू केलेली कािवाई अन्न सिुक्षा कायद्याचे उल्लांघन किणािी आह,े ह ेही 

खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, यामळेु िब्बी हांगामातील सपकाांना पाण्याची गिज असताना वीज 

पिुवठा खांडीत करून, सपकाांचे नकुसान केले जात आह ेतसेच दगु्ध व्यवसायासाठी 

पाळलेल्या जनाविाांना पाणी समळत नसल्यामळेु जनाविाांचे आिोग्य धोक्यात 

आल्याने शेतकिी मोठ्या आसथाक अडचणीत आले आहते,    ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या 

अनषुांगाने अन्न सिुक्षा कायदा २०१३ नसुाि शेती व दधू उतपादनात वाढ किण्यासाठी 

या परिसशष्ट ३ मधील कलम ३१ नसुाि शासन अन्न सिुके्षसाठी कोणते प्रयतन किीत 

आह ेवा किणाि आह,े 

(५) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

 

डॉ. लनलतन राऊत : (१) ह ेखिे आह.े  

(२) ह ेखिे नाही. 

(३) ह ेखिे नाही. 
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ता.प्र.क्र.१३४१२.... 

डॉ.सनतीन िाऊत.... 

(४) िाष्ट्रीय अन्न सिुक्षा असधसनयम, २०१३ मधील कलम ३१ नसुाि अनसुचूी तीन 

मध्ये सवसनसदाष्ट केलेली उसदद्ष्टामध्ये इति बाबी सोबत वीज के्षत्रात गुांतवणकु 

होण्याच्या दृष्टीने कृषी फीडि सवलगीकिण, सौि कृषी पांप उपलब्धता, उच्च दाब 

सवतिण प्रणाली योजना, उपकें द्र सनसमाती/ क्षमतावधृ्दी, मखु्यमांत्री सौि कृषी वासहनी 

योजना, कृषी पांप वीज जोडणी धोिण-२०२० इ. पायाभतू ससुवधा योजना िाबसवण्यात 

येत आहते. 

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

 श्री.नागोिाव गाणाि : सभापती महोदय, या प्रश्नाच्या लेखी उत्तिात नमदू 

किण्यात आले आह ेकी, िाष्ट्रीय सिुक्षा असधसनयम, २०१३ मधील कलम ३१ नसुाि 

अनसुचूी तीन मध्ये सवसनसदाष्ट केलेल्या उसद्दष्टामध्ये इति बाबी सोबत वीज क्षेत्रात 

गुांतवणकू होण्याच्या दृष्टीने कृषी फीडि सवलगीकिण, सौि कृषी पांप उपलब्धता, उच्च 

दाब सवतिण प्रणाली योजना, उपकें द्र सनसमाती/क्षमतावदृ्धी, मखु्यमांत्री सौि कृषी वासहनी 

योजना, कृषी पांप वीज जोडणी धोिण-२०२० इतयादी पायाभतू ससुवधा योजना 

िाबसवण्यात येत आहते.  मी स्पेसससफक सवचारु इसच्ितो की, या सवा योजनाांची 

सद्य:सस्थती काय आह े? 

 डॉ.सनतीन िाऊत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.नागोिाव गाणाि 

याांनी िाष्ट्रीय अन्न सिुक्षा असधसनयम, २०१३ अांतगात कोणकोणती कामे घेण्यात 

आली आहते या बाबत सवचािणा केली आह.े  मी साांग ू इसच्ितो की, नकुतीच 

एचबीडीएच योजना सरुु किण्यात आलेली आह.े  तया योजनेंतगात मोठ्या प्रमाणावि 

कृषी फीडि सवलगीकिणाचे काम हाती घेण्यात आलेले आह.े  तसेच मखु्यमांत्री सौि 

कृषी वासहनी योजनेंतगात सौि कृषी पांपाची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात करुन दणे्यात 

येत आह.े  नकुतीच आिडीएसएचची योजना सरुु केली असनू तया अांतगात उपकें द्र 

सनसमाती व क्षमतावदृ्धी किण्यात येत आह.े  कृषी पांप वीज जोडणीचे धोिण सदु्धा 

आम्ही आणलेले आह.े  ह ेसवा किीत असताना िाज्य सिकािने पवूी कुसमु योजना 

आणली होती.  तया योजनेच्या ए, बी, सी चे धोिण हाती घेतले असनू तयाांची सवा  
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ता.प्र.क्र.१३४१२.... 

डॉ.सनतीन िाऊत.... 

कामे प्रगती पथावि आहते.   

 श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, जोपयंत सिकाि तमु्हाला मदत 

किीत नाही तोपयंत तमु्ही काही करु शकत नाही.  तमुच्या इफीसशयन्सीबाबत शांका 

नाही.  ग्रीन सेसचा ५० हजाि कोटी  रुपये पेक्षा जास्त पैसा महािाष्ट्र सिकािकडे 

प्रलांसबत आह.े  तो ग्रीन सेस मागच्या सिकािच्या काळात काढण्याचा प्रयतन केला 

होता.  जोपयंत सिकाि कृषी पांपाांच्या नवीन जोडणीसाठी १० हजाि कोटी रुपये आसण 

थकीत १८ हजाि कोटी दते नाही तोपयंत काही होणाि नाही.  आपण अथासांकल्पात 

नमदू केले की, सिकािकडे १ टक्के कजा काढण्याची क्षमता आह.े  

 

      नांति श्री.काांबळे..... 
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ता.प्र.क्र.१३४१२.... 

श्री. चांद्रशेखि बावनकुळे .... 

तमु्ही कृषी के्षत्र मजबतू किणाि नाही तोपयंत काहीही होणाि नाही. आपण यामध्ये 

आपले आयषु्य घातले आह.े िाज्याचा जीडीपी वाढवायचा असेल ति शेतकऱयाांना 

मजबतू किावे लागले आसण शेतकऱयाांना मजबतू किायचे असेल ति तयाांना वीज 

द्यावी लागेल. १८ हजाि कोटी रुपये तातडीने मासगतले पासहजेत. आपल्याकडे ग्रीन 

सेसचा जमा होतो. तो सवाात मोठा कृषी के्षत्राचा असधकाि आह.े मखु्यमांत्री सौि 

वासहनी योजना जे काही किीत असाल ते किाव.े सौि ऊजेचे २-५ लाख पांप घेतले 

पासहजेत. जोपयंत शासन ह ेकिीत नाही तोपयंत काही नाही. काँग्रेसकडे ह ेखाते आह े

आसण तमुच्याकडे ह ेखाते आह ेम्हणनू तमुच्यावि अन्याय होत आह ेका अशी मला  

भीती वाटते. आता माननीय िाज्यमांत्री श्री. शांभिूाज दसेाई सभागहृातनू बाहिे गलेे 

आहते. मी िाजकािण करु इसच्ित नाही. सदि बाबतीत न्याय समळाला पासहज.े 

महत्त्वाचा प्रश्न आह.े १८ हजाि कोटी रुपये तातडीने केव्हा मागणाि आहात ? 

बाकीच्या कायाक्रमाकरिता १० हजाि कोटी रुपये ग्रीन सेसमधनू द्यावेत आसण सवा 

सौि ऊजेवि खचा किावते अशी माझी माननीय मांत्रयाांना सवनांती आह.े 

 डॉ. सनतीन िाऊत : सभापती महोदय, मी ज्येष्ठ सन्माननीय सदस्याांच्या प्रश्नाला 

उत्ति सदले आह ेकी, सकाळीच बैठक पाि पडली आह.े असधकािी आहते. तयाचे 

रिकसन्ससलएशन व अकाऊां ट वका  सरुु आह.े कदासचत आजच तो प्रश्न सनकाली सनघ ू

शकेल. पिांत ुहा प्रश्न सनसितपणे सनकाली काढण्यात येईल. यावेळी एक लाख कृषी 

पांप दणे्याचे उसद्दष्ट स्वीकािलेले आह.े तयामळेु आम्हाला सनधी कमी पडणाि नाही. 

सनधीची कमतिता भासणाि नाही. सनधी उपलब्ध होईल. 

---- 
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 सभापती : आता िाखनू ठेवलेला तािाांसकत प्रश्न क्रमाांक १२७३३ घेण्यात 

येईल. 

(पे्रस : येथे िाखनू ठेवलेला तािाांसकत प्रश्न िापावा.) 
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िाखनू ठेवलेला ता.प्र.क्र.१२७३३.... 

 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, अतयांत महत्त्वाचा सवषय आह.े मी 

स्पेसससफक २-३ प्रश्न सवचािणाि आह.े सनिगडेु आयोगाला सनधी सदला नाही, 

मनषु्यबळ दखेील सदले नाही, कामकाजात हस्तक्षेप झाला, इसम्परिकल डेटाऐवजी 

शासकीय मासहतीवि आधारित अहवाल दणे्यास भाग पाडले अशा अनेक गोष्टी 

सिकािने केल्या आहते. सनिगडेु आयोगाची सिकािकडून कोंडी केली गेल्यामळेु त े

योग्य अहवाल तयाि करु शकले नाहीत म्हणनू न्यायालयाने आयोगाचा अहवाल 

फेटाळला. या सवा गोष्टीकरिता २ वषे गलेे. आता सिकािने नवीन आयोग केलेला 

आह.े सिकाि आयोगाच्या कामात हस्तक्षपे किणाि नाही, तातडीने जेवढा सनधी 

लागेल तवेढा दईेन, असे आश्वासन सदले. पण तमु्ही फक्त ५ कोटी रुपये सदले आहते. 

तयाांची साडे चािशे कोटी रुपयाांची मागणी आह.े आपण तयाांच्या पैशाची व्यवस्था 

पणूापणे किणाि का ? न्यायालयाने सदलेल्या आदशेाप्रमाणे तांतोतांत अहवाल येण्याची 

आवश्यकता आह,े नाही ति, पनु्हा अहवाल, अहवालावि अहवाल, तमु्ही चकुा 

किणाि, परिपणूा, तांतोतांत अहवाल नाही आसण ओबीसी समाज पाहत िाहणाि. 

आयोगाकडून तांतोतांत पणूा अहवाल सकती काळात होईल ? 

 श्री. सवजय वडेट्टीवाि : सभापती महोदय, हा खिोखि अतयांत महत्त्वाचा प्रश्न 

आह.े ओबीसीच्या िाजकीय आिक्षणासांदभाात गेली २ वषे हा मदु्दा साततयाने चचेला 

आणला जात आह.े आम्ही न्यायालयीन लढाईमध्ये सधु्दा अनेक वेळा पणूा 

ताकदीसनशी उतिलो. आपण वसकलाांची यादी पासहली ति असे सदसले की, यापेक्षा 

अजनू कोणते वकील नेमावेत हा खिा प्रश्न आह.े आम्ही स्पेशल सलव्ह सपसटशन 

केल्या, तयामध्ये शेखि नाफडेंपासनू तषुाि महेांतापयंत, कसपल ससब्बल, िाहलु 

सचटणीस, ससचन पाटील असे अनेक वकील आहते. तसचे यामध्ये पिमजीत 

पटवासलया असे सवा वकील तया-तयावेळी नेमले. पण ददुवैाने सवोच्च न्यायालयाचा 

सनकाल आमच्या सविोधात आला आसण आपल्याला येथे तोंडघशी पडावे लागले. 
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 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांचा पसहला मदु्दा हा होता की, मागासवगा 

आयोग नेमत असताना सनिगडेु आयोगाला आपण मदत का केली नाही. आम्ही जो  

िाखनू ठेवलेला ता.प्र.क्र.१२७३३.... 

श्री. सवजय वडेट्टीवाि .... 

टीओआि सदला होता, तयाच्या बाहिे जाऊन तयाांनी मागणी केली होती. टम्सा ऑफ 

िेफिन्समध्ये सट्रपल टेस्टनसुाि तया आयोगाने काम किावे अशाप्रकािे होते आसण हा 

आयोग डेसडकेटेड आयोग असेल ह ेस्पष्टपणे नमदू केले होते. पण तयाांनी तो अहवाल 

आमच्याकडे दते असताना ४५० कोटी रुपयाांची, ४३५ कोटी रुपयाांची मागणी केली 

आसण मागणी किीत असताना महािाष्ट्राचा पणूात: १०० टक्के जातसनहाय 

जनगणनेचा तयामध्ये उल्लेख केला. पाहणी व जनगणना दोन्हींही तयामध्ये होते. 

तयाला वेळ लागणाि आह.े ....(अडथळा).... मी जे आह ेते साांगत आह.े वेगळे काही 

साांगत नाही. मी वस्तसुस्थती साांगत आह.े तयाांनी तया पध्दतीने मागणी केली. तयावेळी 

कोिोना होता. आयोगाची स्थापना सदनाांक ३ माचा,२०२१ ला झाली. तयावेळी 

कोिोनाची सस्थती उद्भवली, आपण तया सगळ्या सस्थतीतनू गेलो आहोत. शासनाची 

असधसचूना १५ जनूला काढली, पनु्हा समसपात आयोगाचा पसहला टीओआि सदनाांक 

२९ जनू, २०२१ ला सदला, तयानांति शासन असधसचूना सदनाांक २७ सडसेंबि, २०२१ 

ला काढली. आता आम्ही समसपात आयोग िद्द करुन टाकला आह.े तो वेगळा सवषय 

आह.े आम्ही तयाांना ८४ कोटी रुपये सदले. पसहल्याांदा तयाांच्या ऑसफसशअल 

व्यवस्थेसाठी ५ कोटी रुपये सदले, तयाांची मागणी होती तेवढे पैसे सदले आसण तयानांति 

८४ कोटी रुपये दखेील सदले. सवा शासकीय यांत्रणाांना बोलाव ूशकतो, वापि करु 

शकता, पण आम्हाला सट्रपल टेस्टनसुाि आयोगाने मदत किावी असे होते. मला 

माहीत झाले की, तयाांच्यामध्ये अनेक मतमताांतिे होती. सवोच्च न्यायालयाच्या 

शेवटच्या यासचकेमध्ये ज्या गोष्टी सचुसवल्या होतया तया पध्दतीने आम्ही तयाांना ७ 

सांस्थाांचा अहवाल सदला. तया ७ सांस्थाांच्या माध्यमातनू सवोच्च न्यायालयाच्या पढेु 
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आले की, ओबीसी २७ टक्क्याांच्या वि आहते. आम्ही तसे दाखसवले. मग तयाांनी 

साांसगतले की, तमु्ही ह ेआयोगाकडून तपासनू आयोगाच्या माध्यमातनू आयोगाकडून 

ससटाफाय करुन प्रस्ताव द्यावा. आम्ही आयोगाकडे पाठसवले. ह े खिे आह े की, 

सवोच्च न्यायालयाने वळेेचे बांधन घातले हाते. आपल्या सवांना ह ेमाहीत आह ेकी,  

िाखनू ठेवलेला ता.प्र.क्र.१२७३३.... 

श्री. सवजय वडेट्टीवाि .... 

तेवढ्या कमी काळात ह ेसवा किणे मोठी गोष्ट होती. आयोगाने तयामध्ये घाईमध्ये तो 

अहवाल सदला होता आसण तो सधु्दा ददुवैाने आपल्या सविोधात गेला होता. आम्ही 

मागासवगा आयोगाकडून समसपात आयोगाचे ते सांपणूा काम िद्द करुन घेतले.  

 सभापती महोदय, आम्ही आज जयांत बाांसठया ससमती स्थापन केली. आम्ही 

तयामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख केला आह.े आम्ही यामध्ये हस्तक्षेप किण्याचा प्रश्नच नाही. 

उलट ह ेआिक्षण सटकाव ेही भसूमका तमुची, आमची सवांची आह.े आपण हा सनणाय 

घेताना, शासन सनणाय काढताना एकमताने सनणाय घेतला. माननीय िाज्यपालाांनी सही 

केली. आपण दोन्ही गोष्टी किताना म्हणजे सडसलसमटेशन किताना आसण समसपात 

आयोग नेमतानाही काम केले. चाांगली माणसे आहते, यामध्ये कोणीही िाजकािणी 

माणसू नाही.  

 सभापती महोदय, आपल्याला माहीत आह ेकी, जयांतकुमाि बाांसठया ह ेमाजी 

मखु्य ससचव होते. सांचालक, आांतििाष्ट्रीय जनसांख्या सवज्ञान अथवा सांस्था याांचा 

प्रसतसनधी एक सदस्य असणाि आह.े टाटा सामासजक सवज्ञान सांस्थेचे प्रसतसनधी 

असणाि आहते. एच.बी.पटेल, सेवासनवतृ्त प्रधान ससचव, सवधी सवभाग ह े सधु्दा 

सदस्य असणाि आहते. सेवासनवतृ्त आयएएस असधकािी महशे झगडे आसण 

सेवासनवतृ्त आयएएस असधकािी निेश सगते अशा ६ जणाांची ससमती आह.े आम्ही 

शासनाच्या परिपत्रक, शासन सनणायामध्ये स्पष्टपणे साांसगतले आह े की, सकमान ३ 

मसहन्याांमध्ये ह ेपणूा किावे अशी आमची अपेक्षा आह.े ३ मसहन्याांनांति आवश्यकता 
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असल्यास १ मसहन्याची मदुतवाढ दऊे. कागदपत्राांमध्ये असे नमदू आह.े आपल्याला 

हवे असेल्यास वाचनू दाखसवतो. आम्ही तयाच्या कायाकक्षा ठिवनू सदल्या आहते. 

तया स्कोपच्या बाहिे जाऊन काही नाही. स्कोपमध्ये सवा होईल.  काम किीत असताना 

टम्सा ऑफ िेफिन्स द्यावे लागतात, ते सदले आहते. तयाांनी प्रतयक्ष काम सरुु केले आह.े 

बाांसठया साहबेाांनी आता काम सरुु केले आह.े आपण तयाांना जागा उपलब्ध करुन  

िाखनू ठेवलेला ता.प्र.क्र.१२७३३.... 

श्री. सवजय वडेट्टीवाि .... 

सदली आह.े मात्र ती जागा मांत्रालयात सदली नसनू बाहिे सदली आह.े आता ह ेसवा 

काम व्यवसस्थत सरुु आह.े मागच्या आयोगाकडून ते काम काढून, आता समसपात 

स्वतांत्र आयोग आह.े खिे म्हणजे तयाचवेळी ही आवश्यकता होती. पण मागासवगा 

आयोगाचे ओबीसीशी सांबांसधत काम असल्यामळेु बाकी काम थाांबवनू सनिगडेु 

आयोगला स्वतांत्र काम सदले गेले होते. मागच्या गायकवाड आयोगाच्या वेळी तयाांनी 

गेस्ट हाऊसमध्ये बसनू काम केले. तेथे तयाच व्यवस्था होतया. यामध्ये हस्तके्षप 

किणाि नाही.  

          नांति श्री. खचे ....     
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िाखनू ठेवलेला ता.प्र.क्र.१२७३३.... 

श्री.सवयज वड्ेटीवाि.... 

श्री.जयांत बाठीया याांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग सनयकु्त केला आह,े तयाांना जेवढा 

सनधी आवश्यक आह ेतेवढा सनधी तयाांना उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. तयासाठी 

सनधीची कमतिता पडणाि नाही. ज्या गोष्टी आवश्यक आहते, तया सनसित 

कालावधीत पणूा होतील, असा मला सवश्वास आह.े  या आयोगाच े काम सांपनू 

अहवाल शासनाकडे प्राप्त झाल्यावि सवोच्च न्यायालयात जाऊन ओबीसी आिक्षण 

टीकसवण्यासाठी िाजकीय असभसनवेष बाजलूा ठेऊन काम किण्यात येईल. 

एकमेकाांवि आिोप प्रतयािोप न किता सगळ्याांची भावना लक्षात घेऊन ह ेआिक्षण 

टीकसवण्यासाठी जे सहकाया सविोधी पक्षाचे लागेल ते घेण्यात येईल. सविोधी पक्ष 

नेतयाांनी  ज्या बाबी साांसगतल्या तयाची दखल घेण्यात आली आह.े आपण सवा समळून 

ह ेआिक्षण टीकसवण्याचा प्रयतन करु या. ह ेआिक्षण टीकेल  असा मला सवश्वास 

आह.े 

 श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, माननीय मांत्री महोदयाांनी समपाक 

उत्ति सदले. पिांत ुमांत्री महोदयाांनी वािांवाि सवोच्च कोटााचा उल्लेख केला. सवोच्य 

न्यायालयात ही केस ग्रामसवकास सवभाग हाताळीत होते, आपला सवभाग हाताळीत 

नव्हता. सवोच्च न्यायालयाने वेळ सदला नाही असे आपण म्हणनू नका. ते िेकॉडावि 

चकुीचे जाईल. सदनाांक १३/१२/२०१९ िोजी पसहला आदशे सवोच्च न्यायालयाने 

सदला की, आयोग स्थापन  करुन काम सरुु किा. तिी काम सरुु किण्यात आले नाही. 

सदनाांक ४ माचा २०२१ िोजी सवोच्च न्यायालयाने दसुिा आदशे सदला तिी आयोगाचे 

काम सरुु केले नाही. चकुीचे िेकॉडावि ठेऊ नये. सवोच्च न्यायालयाने भिपिू वेळ 

सदलेला आह.े 

 सभापती : मी तपासनू घऊेन चकुीचे असेल ति काढून टाकीन. 
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िाखनू ठेवलेला ता.प्र.क्र.१२७३३.... 

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, एक मागासवगीय आयोग आह,े दसुिा 

समसपात बाांसठया आयोग नेमला आह.े सांसवधानाच्या कलम ३४० कलमानसुाि 

मागासवगीय आयोग नेमता येतो. आपण ही काळजी घेतली आह ेकाय, कािण आता  

एक वषे होऊन गेले. सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे याांनी जो प्रश्न 

सवचािला तयाबाबत मी साांग ूइसच्ितो की, सवोच्च न्यायालयाचा सनणाय सन २०१० 

मध्ये आलेला आह.े तयामळेु सन २०१० पासनू सवाच सिकाि यासाठी जबाबदाि 

आहते. केवळ ते एकटे जबाबदाि आह े असे मानण्याच े कािण नाही. आता ज े

किण्यात आले तयाबाबत काळजी घेण्यात आली आह े काय ? मागासवगीय 

आयोगाला ओबीसींच्या जातीसनहाय आसथाक सामासजक पाहणीसाठी आवश्यक 

सनधी न दणे्याची शासनाची भसूमका आह ेती भसूमका बदलनू ओबीसीसाठी सनधी 

दणे्यात येईल काय ? 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि : सभापती महोदय,  आयोग नेमताना तो फूलप्रफू असावा 

याची दक्षता घेण्यात आली आह.े सवधी व न्याय सवभाग आसण सवा तज्ज्ञाांचा सल्ला 

घेऊन कायावाही किण्यात आली आह.े जनगणनेच्या सांदभाातील सवषय आमच्या 

सवभागाचा नाही. हा सवषय ग्रामसवकास सवभागाचा आह,े मांत्री म्हणनू मी उत्ति सदले 

आह.े सवोच्च न्यायालयात ग्रामसवकास सवभागाकडून बाज ू माांडण्यात येत होती. 

सनधीची आवश्यकता असेल ति मांसत्रमांडळासमोि जाता येईल व तयानसुाि सनणाय 

घेण्यात येईल. तयानांति पढुील कािवाई किण्यात येईल. 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, १० मसहने या सिकािने वेळ घालसवला 

आह,े पढेु जास्त वेळ न जाता ओबीसीवि अन्याय होऊ नये या करिता मी टेक्नीकल 

प्रश्न सवचाितो. 

 सभापती : प्रश्नोत्तिाचा तास सांपलेला आह.े 

     ------ 
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   पृ.शी. : लेखी उत तिे 

   मु.शी. : तािाांसकत  प्रश्नोत्तिाची यादी सभागहृासमोि ठेवण े

 उप सलचव (श्री.तािवी) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने गरुुवाि, 

सदनाांक १७ माचा २०२२ िोजीची तािाांसकत प्रश्नोत्तिाची यादी सभागहृाच्या पटलावि 

ठेवतो. 

 सभापती : गरुुवाि, सदनाांक १७ माचा २०२२ िोजीची तािाांसकत प्रश्नोत्तिाची 

यादी सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आली. 

(प्रेस : येथे सोबत जोडलेली यादी िापावी.) 

----- 
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पृ.शी.मु.शी.: कागदपते्र सभागहृाच्या पटलावि ठेवण े

 श्री.शांभिूाज दसेाई (गहृ (ग्रामीण) िाज्यमांत्री) :  सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने महािाष्ट्र गहृसनमााण व के्षत्रसवकास प्रासधकिण, मुांबई याांचा सन २०१९-

२०२० या वषााचा वासषाक लेखा आसण स्वतांत्र लेखा पिीक्षण अहवाल सभागहृासमोि 

ठेवतो. 

 सभापती : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आला आह.े 

     ----- 
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पृ.शी.मु.शी.:  ससमतीचा अहवाल सादि किण.े 

 डॉ.मसनषा कायांद े(ससमती सदस्य) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

मसहला व बालकाांचे हक्क आसण कल्याण ससमतीचा पसहला अहवाल सभागहृास 

सादि किते. 

 सभापती : मसहला व बालकाांचे हक्क आसण कल्याण ससमतीचा पसहला 

अहवाल सभागहृास सादि झाला. 

     ------ 
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  पृ.शी.मु.शी.:  अशासकीय सवधेयके आसण ठिाव ससमतीचे प्रसतवतृ्त 

      सादि किणे व सांमत किणे. 

 श्री.असभजीत वांजािी (ससमती सदस्य) : सभापती महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने अशासकीय सवधेयके आसण ठिाव ससमतीचे प्रसतवतृ्त  सभागहृाला सादि 

कितो.  

     शकु्रवाि, सदनाांक २५ माचा, २०२२ िोजीच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दाखसवण्यात येणाऱया अशासकीय कामकाजास द्यावयाचा वेळ ठिसवण्याकरिता 

बधुवाि, सदनाांक २३ माचा, २०२२  िोजी ससमतीची बैठक झाली. अशासकीय 

कामकाजासाठी एकूण १५० समनीटाांचा वेळ उपलब्ध आह.े  

१. अशासकीय सवधेयक पिु:स्थापनेसाठी दशासवण्यात येणाि असनू मांगळवाि, 

सदनाांक २२ माचा, २०२२ िोजी बॅलटमधील प्राथम्यक्रमानसुाि आलेल्या ३ 

अशासकीय सवधेयकाांना चचेसाठी खालीलप्रमाणे वेळ नेमनू दणे्यात यावा अशी 

सशफािस ससमतीने केली आह.े 

पिु:स्थापनाथा  

 

१.  सन २०२२ चे सव.प.सव. क्रमाांक २ - महािाष्ट्र सहकािी सांस्था 

(सधुािणा)  सवधेयक, २०२२ - श्री.प्रसवण दिेकि, सव.प.स. याांच े

 -     ५ समनीटाांपेक्षा                   

जास्त नाही. 

 बॅलेटद्वािा ठिसवलेल्या प्राथम्यक्रमानसुाि अशासकीय सवधेयके 

1. सन २०२० चे सव.प.सव. क्रमाांक २ - डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि 

तांत्रशाि सवद्यापीठ (सधुािणा) सवधेयक, २०२० - श्री.नागोिाव 

गाणाि, सव.प.स. याांच े

- ४५समनीटाांपेक्षा जास्त     

नाही. 

२. सन २०१९ चे सव.प.सव. क्रमाांक २ - महािाष्ट्र शैक्षसणक 

परिसांस्था (व्यवस्थापन) (सधुािणा) सवधेयक, २०१९ - 

श्री.नागोिाव गाणाि, सव.प.स. याांच े

- ५० समनीटाांपेक्षा जास्त   

नाही. 
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श्री.असभजीत वांजािी......... 

३. सन २०२१ चे सव.प.सव. क्रमाांक ७ - महािाष्ट्र धमा द्वेषास आसण 

प्रेसषत, पैगांबि व धमास्थाने याांची सवडांबना किण्यास प्रसतबांध 

किण्यास सवधेयक, २०२१ - श्री.कसपल पाटील, सव.प.स. 

- ५० समनीटाांपेक्षा जास्त 

नाही. 

 सभापती : अशासकीय सवधेयके आसण ठिाव ससमतीच ेप्रसतवतृ्त सभागहृास 

सादि झाले आह.े  

 श्री.असभजीत वांजािी :  सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने अशासकीय 

सवधेयके आसण ठिाव  ससमतीचे प्रसतवतृ्त सभागहृाला सांमत आह,े असा प्रस्ताव 

माांडतो. 

प्रस्ताव मतास टाकून सांमत झाला. 

     ----- 

 

        या नांति श्री.बोिले... 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) EE - 183 

GRB/AKN/SST प्रथम श्री.खचे 15:00 

 

 

पृ.शी. :   डॉ. पी. ए. इनामदाि सवद्यापीठ, पणुे सवधेयक  

L. C. BILL No.III OF 2022 

(A BILL TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, 

INCORPORATION AND REGULATION OF 

DR. P. A. INAMDAR UNIVERSITY, PUNE FOR 

THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT 

OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE OF 

MAHARASHTRA AND FOR MATTERS 

CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL 

THERETO.) 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु (उच्च व तांत्र सशक्षण िाज्यमांत्री ) : सभापती महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे सव.प.सव. क्रमाांक ३-महािाष्ट्र िाज्यात उच्च 

सशक्षणाचा सवकास व असभवदृ्धी किण्याकरिता, डॉ. पी. ए. इनामदाि सवद्यापीठ, पणु े

याची स्थापना किणे, तयाचे सवसधसांस्थापन किणे व सवसनयमन किणे आसण तयाच्याशी 

सांबांसधत सकां वा तदानषुांसगक बाबींसाठी तितदू किण्याकरिता सवधेयक माांडण्यासाठी 

सभागहृाची अनमुती मागतो.  

 सभापती : सवधेयक माांडण्यात आले आह.े 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु :  सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.प.सव. क्रमाांक ३-महािाष्ट्र िाज्यात उच्च सशक्षणाचा सवकास व असभवदृ्धी 

किण्याकरिता, डॉ.पी.ए.इनामदाि सवद्यापीठ, पणुे याची स्थापना किणे, तयाच े

सवसधसांस्थापन किणे व सवसनयमन किणे आसण तयाच्याशी सांबांसधत सकां वा तदानषुांसगक 

बाबींसाठी तितदू किण्याकरिता सवधेयक सवचािात घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव 

माांडतो. 

 सभापती महोदय, ही पणु ेयेथील सेल्फ फायनान्स यसुनव्हससाटी आह.े महािाष्ट्र 

कॉस्मापॉसलटीन एज्यकेुशन सोसायटी पणुे याांचे डॉ. पी. ए. इनामदाि सवद्यापीठ आह.े  
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श्री.प्राजक्त तनपिेु......... 

यामळेु शासनावि कोणताही सवत्तीय भाि येणाि नाही. खाजगी सांस्थाांमध्ये 

सशक्षणासाठी चाांगल्या ससुवधा समळाल्या पासहजेत ह ेशासनाचे जनेु धोिण आह.े सन 

२०१३ व २०१९ मधील गाईड लाईन्स आहते.  

     प्रश्न प्रस्ततु झाला. 

 सभापती : आता सवधयेक सवचािात घेण्यासांबांधीच्या प्रश्नावि चचाा होईल.  

तद्नांति माननीय मांत्रयाांच े उत्ति झाल्यानांति सवधयेक सवचािात घेण्यासांबांधीचा प्रश्न 

मतास टाकला जाईल. 

 आता सन्माननीय सदस्याांनी सवधेयकाविील भाषणास सरुुवात किावी. 

( सन्माननीय सदस्याांची भाषणे झाली नाहीत.) 

 सभापती : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े  आता सवधेयक खांडश: 

सवचािात घेण्यात येईल. 

 खांड २ ते ५२ (दोन्ही ससम्मसलत) सवधेयकाचे भाग झाले.  

 खांड १, सांपणूा शीषाक व हतेवूाक्य सवधेयकाचे भाग झाले. 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.प.सव. क्रमाांक ३ सांमत किण्यात यावे, असा प्रस्ताव माांडतो. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 सभापती : सन २०२२ चे सव.प.सव. क्रमाांक ३ सांमत झाले आह.े             

--------- 
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लव.स.लव.क्रमांक ३ बाबत 

 श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, आम्ही सव.प.सव. क्रमाांक ३ डॉ. 

पी. ए. इनामदाि सवद्यापीठ, पणुे सवधेयक एकमताने सांमत केले आह.े मांत्री महोदयाांनी 

डॉ. पी. ए. इनामदाि सवद्यापीठाच्या मॅनेजमेंटसमवेत चचाा करुन तयाांना 

मिाठवाड्यातील एखाद्या सजल्ह्यात व सवदभाातील एखाद्या सजल्ह्यात यसुनव्हससाटी सरुु 

किण्याबाबत सचूना द्याव्यात, अशी माझी सवनांती आह.े 

--------- 
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पृ.शी. :   सावाजसनक सवद्यापीठ (सधुािणा) सवधेयक. 

L. A. BILL NO. X OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE 

MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES 

ACT, 2016.) 

 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु (उच्च व तांत्र सशक्षण िाज्यमांत्री ) : सभापती महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सवधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे, सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमाांक 

१०-महािाष्ट्र सावाजसनक सवद्यापीठ असधसनयम, २०१६ यात आणखी सधुािणा 

किण्यासाठी सवधेयक माांडतो. 

सभापती : सवधेयक माांडण्यात आले आह.े 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु :  सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रमाांक १०-महािाष्ट्र सावाजसनक सवद्यापीठ असधसनयम, २०१६ यात 

आणखी सधुािणा किण्यासाठी सवधेयक सवचािात घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव 

माांडतो. 

 सभापती महोदय, ह ेखपू िोटे सवधेयक आह.े ताांसत्रक बाब आह.े कोिोनामळेु 

तािखा मागे पढेु झालेल्या आहते.  

     प्रश्न प्रस्ततु झाला. 

 सभापती : आता सवधयेक सवचािात घेण्यासांबांधीच्या प्रश्नावि चचाा होईल.  

तद्नांति माननीय मांत्रयाांच े उत्ति झाल्यानांति सवधयेक सवचािात घेण्यासांबांधीचा प्रश्न 

मतास टाकला जाईल. 

( सन्माननीय सदस्याांची भाषणे झाली नाहीत.) 

 सभापती : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े  आता सवधेयक खांडश: 

सवचािात घेण्यात येईल. 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) EE - 187 

GRB/AKN/SST प्रथम श्री.खचे 15:00 

 

 

सभापती........ 

 खांड २ ते ८ (दोन्ही ससम्मसलत) सवधेयकाचे भाग झाले.  

 खांड १, सांपणूा शीषाक व हतेवूाक्य सवधेयकाचे भाग झाले. 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रमाांक १० सांमत किण्यात यावे, असा प्रस्ताव माांडतो. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 सभापती : सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमाांक १० सांमत झाले आह.े 

--------- 

  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) EE - 188 

GRB/AKN/SST प्रथम श्री.खचे 15:00 

 

 

पृ.शी. :   सीओइपी तांत्रज्ञान सवद्यापीठ सवधेयक. 

L. A. BILL NO. XV OF 2022 

(A BILL TO ESTABLISH AND INCORPORATE 

THE COEP TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

AS A SPECIALISED TECHNOLOGICAL 

UNITARY PUBLIC UNIVERSITY, TO 

COLLABORATE WITH RESEARCH 

INDUSTRIES AND CORPORATE INDUSTRIAL 

ASSOCIATES, TO PROVIDE VERTICAL 

MOBILITY TO STUDENTS UNDERGOING 

TECHNICAL EDUCATION IN HIGH GROWTH 

SECTORS AND TO PREPARE STUDENTS 

TOWARDS GAINFUL EMPLOYMENT, TO 

PROVIDE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY 

MANAGEMENT AND DEVLOP 

ORGANISATION OF TEACHING, LEARNING, 

TRAINING, RESEARCH, CONSULTANCY, 

TESTING AND EXTENSION, TO ESTABLISH 

CENTRE OF EXCELLENCE, RESEARCH PARK 

WITH INDUSTRIES AND TO GIVE EFFECT TO 

THE OBJECT ENVISAGED IN THE NEW 

EDUCATION POLICY AND FOR MATTERS 

CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL 

THERETO.) 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु (उच्च व तांत्र सशक्षण िाज्यमांत्री) : सभापती महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने सवधानसभेने सांमत केल्याप्रमाण,े सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमाांक 

१५-सांशोधन उद्योग समहू व सनगम औद्योसगक सांघ याांच्याशी सहयोग किण्याकरिता, 

उच्च वदृ्धी असलेल्या के्षत्राांमध्ये ताांसत्रक सशक्षण घेणाऱया सवद्यार्थयांकरिता ऊध्वा 
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श्री.प्राजक्त तनपिेु........ 

 

गसतशीलतचेी तितदू किण्याकरिता आसण लाभदायक िोजगाि समळण्याकरिता 

सवद्यार्थयांना तयाि किण्यासाठी, अध्यापन, अध्ययन, प्रसशक्षण, सांशोधन, सल्ला, 

चाचणी व सवस्ताि याांच्या वैज्ञासनक व तांत्रज्ञान व्यवस्थापन व सवकास सांघटनेची 

तितदू किण्याकरिता, उद्योगाांच्या सहयोगाने उतकृष्टता कें द्र, सांशोधन पाका  स्थापन 

किण्यासाठी आसण नवीन शैक्षसणक धोिणामध्ये योसजलेली उसद्दष्ट े अांमलात 

आणण्यासाठी आसण ततसांबांसधत सकां वा तदानषुांसगक बाबींकरिता एक सवशेषीकृत 

तांत्रज्ञानातमक एकातम सावाजसनक सवद्यापीठ म्हणनू सीओइपी तांत्रज्ञान सवद्यापीठ 

स्थापन किण्यासाठी व सवसधसांस्थासपत किण्यासाठी सवधेयक माांडतो. 

 सभापती : सवधेयक माांडण्यात आले आह.े 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु :  सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रमाांक १५-सांशोधन उद्योग समहू व सनगम औद्योसगक सांघ याांच्याशी 

सहयोग किण्याकरिता, उच्च वदृ्धी असलेल्या के्षत्राांमध्ये ताांसत्रक सशक्षण घेणाऱया 

सवद्यार्थयांकरिता ऊध्वा गसतशीलतचेी तितदू किण्याकरिता आसण लाभदायक िोजगाि 

समळण्याकरिता सवद्यार्थयांना तयाि किण्यासाठी, अध्यापन, अध्ययन, प्रसशक्षण, 

सांशोधन, सल्ला, चाचणी व सवसताि याांच्या वैज्ञासनक व तांत्रज्ञान व्यवस्थापन व 

सवकास सांघटनेची तितदू किण्याकरिता, उद्योगाांच्या सहयोगाने उतकृष्टता कें द्र, 

सांशोधन पाका  स्थापन किण्यासाठी आसण नवीन शैक्षसणक धोिणामध्ये योसजलेली 

उसद्दष्ट ेअांमलात आणण्यासाठी आसण ततसांबांसधत सकां वा तदानषुांसगक बाबींकरिताएक 

सवशेषीकृत तांत्रज्ञानातमक एकातम सावाजसनक सवद्यापीठ म्हणनू सीओईपी तांत्रज्ञान 

सवद्यापीठ स्थापन किण्यासाठी व सवसधसांस्थासपत किण्यासाठी सवधेयक सवचािात 

घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव माांडतो. 

     प्रश्न प्रस्ततु झाला. 
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 सभापती : आता सवधयेक सवचािात घेण्यासांबांधीच्या प्रश्नावि चचाा होईल.  

तद्नांति माननीय मांत्रयाांच े उत्ति झाल्यानांति सवधयेक सवचािात घेण्यासांबांधीचा प्रश्न 

मतास टाकला जाईल. 

 आता सन्माननीय सदस्याांनी सवधेयकाविील भाषणास सरुुवात किावी. 

( सन्माननीय सदस्याांची भाषणे झाली नाहीत.) 

 सभापती : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े  आता सवधेयक खांडश: 

सवचािात घेण्यात येईल. 

 खांड २ ते ८८ (दोन्ही ससम्मसलत) सवधेयकाचे भाग झाले.  

 खांड १, सांपणूा शीषाक व हतेवूाक्य सवधेयकाचे भाग झाले. 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रमाांक १५ सांमत किण्यात यावे, असा प्रस्ताव माांडतो. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 सभापती : सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमाांक १५ सांमत झाले आह.े  

-------- 
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सभापती : सभागहृाची बैठक आता मध्यांतिासाठी स्थसगत होत आह.े 

( दपुािी ३.०७ ते ३.३० वाजेपयंत मध्यांति ) 

-------- 

        यानांति श्री.साांगळे........ 
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(स्थलगतीनतंर) 

(सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री.लिक्रम काळे) 

 

 तालिका सभापती : सभािहृाची बैठक र्ी पाच वर्विटांसाठी स्थवित करीत 

आह.े 

  (सभािहृाची बैठक ३.३२ ते ३.३७ िाजेपयात स्थवित झाली.) 

      --------- 
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 (स्थलगतीनतंर) 

(सभापतीस्थानी तालिका सभापती डॉ.मलनषा कायंदे) 

पॉईटं ऑफ इन्फमेशन 

 श्री.रर्ेिदादा पाटील : सभापती र्होदया, र्रुुड जंवजरा ििरपररषद हद्दीत 

कालभैरि र्ंवदरािेजारी कोळी सर्ाजाची होळी िषााििुषे साजरी होते. सदरहू 

जािेिेजारी र्रुुड ििरपररषदचे्या र्ाध्यर्ातिू िटाराचे कार् चाल ूअसतािा भंडारी 

सर्ाजािे अिवधकृतपणे िटाराच्या र्ळु बांधकार्ात लोखडंी खांब उभ ेकरुि होळीच े

र्ैदाि वसर्ांकीत केल्याची बाब विदिािास आली आह.े याबाबत र्रुुड ििर 

पररषदचे्या प्रिासिाकडूि कोणतीही कारिाई झालेली िाही. संपणूा प्रिासि वचडीचपू 

आह.े तथावप ठेकेदाराचे दयेक र्ात्र चकुत ेकेलेले आह.े ठेकेदाराचे खांब काढािेत 

म्हणिू ििर पररषद प्रिासिािे लेखी बजािले असता ठेकेदाराकडूि उवचत कायािाही 

झालेली िाही. पररणार्ी दोि सर्ाजात िाहक तेढ विर्ााण झालेली आह.े याबाबत 

िासिािे लक्ष घालिू संबंवधतांिर योग्य ती कारिाई करािी ि सिाच कोळीिाडयांच े

वसर्ांकि करुि तयांिा प्रॉपटी काडा दणे्यात यािे, या दृष्टीिे िासिािे ततकाळ विणाय 

घ्यािा अिी र्ाझी राज्य िासिाला वििंती आह.े 

      ----- 
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 श्री.जयंत पाटील : सभापती र्होदय, सभािहृात अिेक िेळा र्ी उरण 

तालकु्यातील औरे िािच्या िेतकऱ्यांची जर्ीि बेकायदिेीरररतया एका र्सु्लीर् 

इसर्ाच्या िािािर करण्यात आली. ही ४०० जर्ीि तयांच्या िािािर करण्यात आली 

याबाबत र्ी अिेक िेळा येथे प्रश्न उपवस्थत केला आह.े आपल्या दालिार्ध्येही तीि 

चार बैठका झाल्या आहते.  

 

        यािंतर श्रीर्ती िार्डे ..... 
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श्री.जयांत प्र.पाटील..... 

पिांत ुतयाच्यावि कोणताही सनणाय होत नाही.  ती जमीन रिलायन्सने सवकत घेतली 

होती. तया जसमनीची सकां मत जवळ जवळ ३००० कोटी रुपयाांच्या वि होत आह.े 

ससलींग ॲक्टप्रमाणे एका व्यक्तीच्या नावावि ५०-५२ एकिच्या वि जमीन ठेवता येत 

नाही.  ती जमीन सिकािजमा होते.  एकाच वेळी शासनाने ती जमीन एकाच व्यक्तीच्या 

नावावि केली होती.  सदि प्रश्न िाखनू ठेवण्यात आला होता.  या सदनाच ेमाजी सदस्य 

प्रा.जोगेंद्र कवाडे याांनी हा प्रश्न उपसस्थत कला होता.  गेली तीन वषे मी याचा 

पाठपिुावा कित आह.े गेल्या मसहन्यात ससचव आसण सांबांसधत मांत्री महोदय याांच्या 

समवेत बैठक झाली, यावि कोणताही सनणाय होत नाही. याबाबत मी माननीय 

सभापती महोदयाांना सवनांती केली, तयाांनी म्हटले की, सभागहृात हा मदु्दा उपसस्थत 

किावा, तयाप्रमाणे मी आता हा मदु्दा माांडत आह.े पढुील मसहन्याच्या अखिेीस पयंत 

या प्रश्नाची तड लावनू याबाबत अांसतम सनणाय घणे्यात यावा, ही माझी सवनांती आह.े 

 तालिका सभापती ( डॉ.मलनषा कायंदे ) :सन्माननीय सदस्याांच्या पॉई ांट 

ऑफ इन्फमेशनची नोंद झालेली आह.े  तयाप्रमाणे माननीय सभापती महोदयाांना 

कळसवण्यात येईल.   

 श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदय, आता लक्षवेधी सचूना चचलेा घेण्यात 

येणाि आहते, तयाप्रमाण ेसांबांसधत मांत्री महोदय सभागहृात उपसस्थत नाहीत.  यामळेु 

लक्षवेधी सचूना पढेु ढकलनूही काही उपयोग होत नाही, असे सदसत आह.े 

 तालिका सभापती : सांबांसधत मांत्रीमहोदयाांना सनिोप दणे्यात येईल. 

-------- 
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महाराष्ट्र िोकसेवा आयोगावर सदस्य नेमणुकीबाबत पॉईटं ऑर् 

इन्र्मेशन 

 ॲड सनिांजन डावखिे: सभापती महोदय, माझा पॉई ांट ऑफ इन्फमेशन आह.े  

महािाष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्य २ पदाकरिता जासहिात ऑगस्ट २०२१ मध्ये 

प्रससध्द झाली.  सामान्य प्रशासन सवभागाकडे अजा किण्याची अांसतम तािीख ३१ 

ऑगस्ट,२०२१ही  होती. या अनषुांगाने सामान्य प्रशासन सवभागाकडे प्राप्त अजांची 

िाननी होऊन याबाबत सदस्याांची नावे िेकमेंड किण्याबाबत माननीय मखु्य ससचव 

याांच्या अध्यक्षतेखाली ससलेक्शन कसमटीची नोव्हेंबि,२०२१ च्या पसहल्या 

आठवडयात बैठक झाली होती. सदि बैठकीत ससमतीचे इति सदस्य म्हणजेच प्रधान 

ससचव, गहृ सवभागाचे असधकािी याांच्या उपसस्थतीत ही बैठक झाली होती.  सदि 

बैठकीत  सदस्य िेकमेंड किण्याबाबतचा प्राधान्यक्रम ठिसवण्यात आला होता.  सदि 

बैठकीचे इसतवतृ्त सामान्य प्रशासन सवभागाकडे उपसस्थत सदस्याांची मान्यता घेऊन 

अद्यापसह सनगासमत किण्यात आलेले नाही.  महािाष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य 

नेमण्याची प्रसक्रया ही मागील आठ मसहन्याांपासनू प्रलांसबत आह.े  माननीय उप 

मखु्यमांत्री याांनी पावसाळी असधवेशनामध्ये रिक्त सदस्याांची पद े ही १५ सदवसात 

भिण्याबाबत सवसधमांडळामध्ये जाहीि केले होते.  लोकसेवा आयोगाचे रिक्त सदस्य 

पद ेभिण्याची प्रसक्रया तातडीने पणूा किावी,अशी माझी मागणी आह.े 

 तालिका सभापती : सन्माननीय सदस्य ॲड सनिांजन डावखिे आपल्या 

मदु्दयाची नोंद झालेली आह.े 

---------------- 
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माणगाव तािुक्यातीि लविा-भाकाडे एमआयडीसीमध्ये सतरा कामगार 

उपोषणािा बसणेबाबत 

 श्री.असनकेत तटकिे : सभापती महोदय, माझा पॉई ांट ऑफ इन्फमेशन आह.े   

माणगाव तालकु्यातील सवला-भाकाडे एमआयडीसीमधील पॉस्को कां पनीअांतगात 

"इजीटेक" म्हणनू एक कां त्राटदाि आह.े ती कां पनी मळू कोरियन आह.े गेल्या दहा 

सदवसाांपासनू तेथे सतिा कामगाि ह ेउपोषणाला बसलेले आहते.  कोणतेही कािण न 

दतेा तेथील इजीटेक कां पनीने तयाांना कामावरुन कमी केलेले आह.े तेथील प्राांत 

असधकािी, तहसीलदाि, पोलीस याांनी वािांवाि तया कां पनीला सवनांती करुनही आज 

सतिा कामगािाांना कामावि रुज ूकरुन घेतलेले नाही.  तयापैकी सहा कामगाि आज 

रुग्णालयात उपचािाकरिता भिती किण्यात आलेले आह.े मी शासनाला सवनांती किीन 

की, या इजीटेक कां पनीतील या सतिा कामगािाांना ततकाळ कामावि घणे्यासांदभाात 

शासनाने सनदशे द्यावेत. 

 तालिका सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.असनकेत तटकिे आपल्या पॉई ांट 

ऑफ इन्फमेशनची नोंद घेण्यात आलेली आह.े   
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लवशेष उल्िेखाच्या सचूना 

 तालिका सभापती ( डॉ.मलनषा कायंदे ) : आज गरुुवाि,सदनाांक २४ 

माचा,२०२२ िोजी म.सव.प.सनयम १०१ (अ) अन्वये प्राप्त झालेल्या सवशेष 

उल्लेखाच्या सचूना सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आल्याचे घोसषत किते.  

---------- 
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   पृ.शी. : मकिणपिू,कन्नड,सज.औिांगाबाद येथील वससतगहृ 

        अधीक्षक व इति इसमाांवि प्राणघातक हल्ला  

        किण्याबाबत 

   मु.शी.:मकिणपिू,कन्नड,सज.औिांगाबाद येथील वससतगहृ  

    अधीक्षक व इति इसमाांवि प्राणघातक हल्ला किणे  

    यासांबांधी श्री.सवक्रम काळे,सव.प.स. याांनी सदलेली  

    लक्षवेधी सचूना. 

 श्री.सवक्रम काळे ( औिांगाबाद सवभाग सशक्षक ) : सभापती महोदय, मी सनयम 

१०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या 

अनमुतीने सन्माननीय गहृमांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण तयाबाबत तयाांनी सनवेदन 

किावे, अशी सवनांती कितो. 

 "कन्नड शहिातील मकिणपिू परिसिात (सज.औिांगाबाद) कमावीि काकासाहबे 

दशेमखु माध्यसमक सवद्यालय अनेक वषाापासनू चालसवले जात असनू तेथे इयत्ता 

पसहली ते दहावी पयंतचे वगा भिसवण्यात येत असणे, काही सदवसाांपासनू 

सवद्यालयातील मलुींची िेड काढून मलुींशी गैिवतान किण्यात येत असल्याच्या 

तक्रािी सदि सवद्यालयातील मलुींद्वािे सवद्यालयाचे मखु्याध्यापक याांचकेडे किण्यात 

येण,े सदि तक्रािीसांदभाात मलुींशी िेडिाड किणाऱया तरुणाला सवद्यालयाच े

मखु्याध्यापकाांद्वािे जाब सवचािण्यात येऊन तयाची समजतू काढण्याचे प्रयतन किण्यात 

येण,े तथासप तयाचा िाग मनात धरुन सदनाांक ४ फेब्रवुािी, २०२२ िोजी सदि तरुणाने 

तलवािी व धािदाि शिासनशी मखु्याध्यापक,  वससतगहृ असधक्षक व अन्य इसमाांवि 

प्राणघातक हल्ला केल्याची ददुवेी घटना घडणे, या प्राणघातक हल्ल्यात सवद्यालयाचे 

मखु्याध्यापक व सशक्षक गांभीि जखमी होणे, तयामळेु तयाांना उपचािासाठी रुग्णालयात 

दाखल किण्यात येणे, मखु्याध्यापक, वससतगहृ असधक्षक व सशपाई याांचेवि हल्ला 

किणाऱया गनु्हगेाि तरुणाला पोसलसाांना पकडण्यात आलेले अपयश, परिणामी 

शहिातील जनता व तया परिसिातील सवद्याथी व पालक याांचेमध्ये सनमााण    झालेली 

असिुसक्षततचेी भावना व आलेले नैिाश्य, तयामळेु हल्लेखोि तरुणाांना तातडीने पकडून  
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श्री.सवक्रम काळे..... 

तयाांचेवि कठोि कािवाई किण्याची होत असलेली मागणी व तयाप्रकिणी शासनाने 

तातडीने कािवाई किण्याची आवश्यकता तसेच शाळा सिुक्षा कायदा किण्याची 

गिज, याबाबत शासनाने केलेली वा किावयाची कािवाई व शासनाची प्रसतसक्रया."

 श्री. शांभिुाज दसेाई ( गहृ (ग्रामीण ) िाज्यमांत्री ) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 तालिका सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

---------- 
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 श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदय, माझ्या मतदािसांघातील कन्नड, सजल्हा 

औिांगाबाद येथील मकिणपिू नावाच्या गावातील परिसिात म्हणजे कन्नड शहिालगत 

असलेला हा भाग आह.े  सदनाांक ०४ फेब्रवुािी,२०२२ िोजी ही घटना घडलेली आह.े 

कमावीि काकासाहबे दशेमखु माध्यसमक, उच्च माध्यसमक सवद्यालय अशी 

नावाजलेली मिाठी माध्यमाची शाळा आह.े इयत्ता पसहली ते बािावीपयतंचे वगा येथे 

आहते.  

 सभापती महोदय, गणुवत्तापणूा सशक्षण दणे्याच ेकाम या शाळेच्या माध्यमातनू 

होते. शैक्षसणक के्षत्रात नावलौसकक समळसवलेली ही सांस्था तेथे कायाित आह.े आज 

कोणतयाही शाळेत सवद्यार्थयांचे िक्षण किणे, सवद्यार्थयांचे सहत जोपासणे इतकेच नव्ह े

ति तयाांच्या पालकाांची दखेील भसूमका सशक्षक बजावत असतात. आई-वसडल जसे 

पालक असतात, तसचे सशक्षक ह ेसवद्यार्थयांचे पालक असतात.  तया सठकाणी एका 

सवद्यासथानीची िेड काढण्याकरिता गुांड प्रवतृ्तीच ेयवुक तेथे सफित होते. २-३ वेळा 

तयाांनी मोटािसायकलवि फेऱया मािल्या.  तयानांति ते पनु्हा तेथे आल्यामळेु तया 

शाळेचे मखु्याध्यापक या नातयाने तयाांनी तया मलुाांना जाब सवचािला.  या प्रश्नाची 

एवढी दाहकता आह,े ती मांत्रीमहोदयाांच्या लक्षात आलेली आह,े तिीही मी सवषय 

सवस्ततृपण ेमाांडत आह.े "तमु्ही अशा फेऱया का मािता, तमु्ही तया मलुीची िेड का 

काढता, " एवढाच प्रश्न तयाांनी तया मलुाांना सवचािलेला आह.े  तयात तया 

मखु्याध्यापकाांचे काय चकुले ? कोणताही सशक्षक, कोणताही मखु्याध्यापक हा 

आपल्या सवद्यार्थयांच्या बाबत काही चकुीच े घडत असेल ति तया सविोधात 

सांबांसधताांना जाब सवचािण्याचे काम कित असतो. ह े तया मखु्याध्यापकाचे कताव्य 

होते. या घटनेच्या दोन तासानांति तया गुांड प्रवतृ्तीच्या यवुकाने इति यवुकाांना सोबत 

घेऊन मखु्याध्यापकाांवि तलवािीने वाि केले. एवढेच नव्ह ेति तयाांच्यासमवेत तयाांच े

जे सलसपक होते तयाांच्याविही तलवािीने वाि केले.  थोडक्यात सोबत असलेल्या 

सलसपकाने मखु्याध्यापकाांना बाजलूा लोटल्यामळेु डोक्यात तलवाि बसली नाही, 

बाजलूा वाि झाल्यामळेु मखु्याध्यापक गांभीि जखमी झालेले आहते. िाज्यभिात आज 

अशा अनेक घटना घडत आहते. सवद्यासथानींच्या बाबत जाब सवचािला असता 

अशाच प्रकािे घटना घडत असतात.  या प्रश्नाांच्या अनषुांगाने मला सवचािायचे आह े 
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श्री.सवक्रम काळे...... 

की, या गुांड प्रवतृ्तीच्या यवुकावि अन्य काही गनु्ह ेदाखल आहते का ? ज्याांना आपण 

अटक केली होती. शेवटी कायदा आह,े तया यवुकाला लगेच अटक झाली. कलम 

३०२ चा गनु्हा असताना ते बाहिे सटुले.  पिांत ुयाांच्यावि जि दोनपेक्षा जास्त गनु्ह े

असले ति तयाांच्यावि कठोि सशक्षा ठोठावनू तडीपािसािख ेकलम लावण्याचे काम 

सिकाि किणाि आह ेका ? सिकाि तया मलुाांसवरुध्द कठोि कािवाई किणाि आह ेका 

? अशा घटना िोखण्याकरिता  आसण सशक्षण क्षेत्रातील पासवत्रय जपण्यासाठी शाळा 

सशक्षण सिुक्षा कायदा आणणे गिजेचे आह.े  शाळा सशक्षण सिुक्षा कायदा आणण्याच े

काम शासन तातडीने किणाि का ? याअनषुांगाने जसे आता  जि कोणी कायाालयीन 

कामकाजात अडथळा आणला सकां वा शासकीय कायाालयाांमध्ये जे काही असधकािी-

कमाचािी असतात, तयाांच्यावि हात उगािला ति ३५३ सािखा गनु्हा लावला जातो.  

यानांति श्री.सोनावणे...... 
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श्री.सवक्रम काळे.... 

ह ेसदु्धा अनदुासनत शाळेतील सशक्षक आसण कमाचािी आहते.  ते सिकािचे अनदुान 

घेत असल्यामळेु तयाांना कलम ३५३ लाग ू होऊ शकते काय, असल्यास, गहृ 

सवभागाच्या माध्यमातनू सांबांसधताांवि सदिहू कलम लावण्याचे काम तातडीने किण्यात 

येईल काय ?  

 श्री.शांभिुाज दसेाई : सभापती महोदया, या घटनेतील आिोपीला गनु्हा दाखल 

झाल्यानांति दसुऱयाच सदवशी अटक किण्यात आली होती.  तयाला चाि सदवसाची 

पोलीस कोठडी समळाली होती. तया चाि सदवसात सवा तपास करुन तो आिोपी आता 

न्यायालयीन कोठडीत आह.े  तो आिोपी अद्याप जासमनावि सटुलेला नाही.  माजीद 

जमालदु्दीन ऊफा  जमील शेख या आिोपीवि या घटनेपवूी दोन गनु्ह ेदाखल झालेले 

आहते. तयातील पसहला गनु्हा सद.२१/०५/२०२० िोजी ग.ुि.नां.२४४/२०२० आसण 

दसुिा गनु्हा सद.२५/०५/२०२१ िोजी ग.ुि.नां. २९८/२०२१ नोंद झाला आह ेआसण 

आता सतसिा गनु्हा दाखल झालेला आह.े  शाळेच्या परिसिात मलुींची िेडिोड 

किण्यासाठी तो आिोपी मोटाि सायकलवरुन सतत येिझाऱया माित असल्यामळेु 

तयाला तया बाबतचा जाब सवचािल्याने तयाने मखु्याध्यापक व सांबांसधत कमाचाऱयाांवि 

तलवािीने हल्ला केला.  या प्रकिणी तयाच्यावि कलम ३०७ अन्वये गनु्हा दाखल 

केला आह.े तयामळेु तयाला अद्याप जामीन समळालेला नाही.  या गनु्ह्याचा सखोल 

तपास किण्याच्या सचूना सांबांसधत सवभागाच्या एसडीपीओ याांना दणे्यात येतील.  या 

आिोपीवि दाखल किण्यात आलेले पवूीचे दोन आसण आताचा एक, असे सतन्ही गनु्ह े

सवचािात घेऊन तयाची पाश्वाभमूी तडीपािीची असेल ति ती बाब तपासनू तयाला 

तडीपाि किता येत असेल ति तया बाबतची कायावाही सनसितपणे सरुु केली जाईल. 

 तालिका सभापती : मी सनदशानास आणनू दऊे इसच्िते की, सभागहृात 

मोठ्या प्रमाणावि आपापसातील चचेचा आवाज येत आह.े माझी सवनांती आह ेकी, 

ज्याांना चचाा किावयाची असेल तयाांनी सभागहृाच्या लॉबीमध्ये जाऊन चचाा किावी 

सकां वा असतशय हळू आवाजात चचाा किावी. 

 श्री.शांभिुाज दसेाई : सभापती महोदया, सिकािी कामात अडथळा आणण े

सकां वा सिकािी कमाचाऱयाांना मािहाण किणे या बाबत कलम ३५३ आह.े  सिकािी 

अनदुान घेणाऱया शाळाांतील लोकाांना ह ेकलम लाग ूहोते काय,  या बाबत सवधी व 
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न्याय सवभागाचा असभप्राय मागसवला जाईल. तयाांचा असभप्राय प्राप्त झाल्यानांति या 

श्री.शांभिुाज दसेाई.... 

प्रकिणी उसचत सनणाय किण्यात येईल.  तसेच सन्माननीय सदस्याांनी शाळा सिुक्षा 

कायदा लाग ू किण्याबाबत चाांगली सचूना केली आह.े  सवधानसभा आसण 

सवधानपरिषद सभागहृात सशक्षण के्षत्रात काम किणाऱया सन्माननीय सदस्याांची एक 

बैठक घेण्यात येईल.  तया बैठकीमध्ये या सवषयी ससवस्ति चचाा करुन माननीय 

मखु्यमांत्री व माननीय उप मखु्यमांत्री याांच्या मान्यतेसाठी तया बैठकीचे प्रारुप ठेवण्यात 

येईल.  माननीय मखु्यमांत्री व माननीय उप मखु्यमांत्री याांच्याशी चचाा करुन या सवषयी 

सदु्धा उसचत सनणाय घतेला जाईल. 

 श्री.अांबादास दानवे : सभापती महोदया, ही घटना एका सदवसापिुती मयाासदत 

नाही.  कािण या घटनेतील आिोपी वािांवाि शाळा परिसिात येत होता.  मखु्याध्यापक 

असलेल्या श्री.चव्हाण याांनी तया व्यक्तीला वािांवाि येण्याबाबतचा जाब 

सवचािल्यावरुन तयाने तयाांच्यावि हल्ला केला. मी स्पेसससफक सवचाितो की, यापवूी 

मखु्याध्यापक सकां वा पालकाांनी तया तरुणाच्या बाबतीत पोसलसाांकडे तक्राि केली 

होती काय, असल्यास, ही घटना घडण्यापवूी पोसलसाांनी तया तक्रािीची दखल घेतली 

होती काय ? 

 श्री.शांभिुाज दसेाई : सभापती महोदया, पालकाांची अथवा सवद्यार्थयांची तया 

तरुणाच्या बाबतीत पोसलसाांकडे कोणतीही तक्राि प्राप्त नाही.  तयाांनी शाळा 

व्यवस्थापनाकडे तक्राि केली असेल ति ती पोसलसाांपयंत आलेली नाही.   मी 

सन्माननीय  सदस्य श्री.अांबादास दानवे याांना साांग ू इसच्ितो की, या वषीच्या 

अथासांकल्पात सातािा सजल्ह्यात यशस्वीपणे िाबसवण्यात आलेला मसहला सिुक्षा 

पथदशी प्रकल्प सांपणूा िाज्यात िाबसवण्याचा सनणाय घेतला आह.े  अथासांकल्पीय 

भाषणात तयाचा समावशे किण्यात आलेला आह.े शाळा, कॉलेज, खाजगी सांस्था, 

खाजगी सशकवणी वगा अशा गदीच्या सठकाणी साध्या वेशातील परुुष व मसहला 

पोलीस, बीट माशाल वावित असतात. हा चाांगला प्रकल्प असनू तो सातािा सजल्ह्यात 

यशस्वी झाला असनू, १ लाख ३० सवद्याथीनींपयंत साताऱयाचे पोलीस पोहचले 

आहते.  तो प्रकल्प िाज्यभि िाबसवणाि आहोत. असधवशेन सांपल्यानांति मी लवकिच 

तया सवषयी उच्चस्तिीय बैठक आयोसजत किणाि आह.े  मसहलाांच्या व सवद्याथी ांनींच्या 

सरुुके्षला  महासवकास आघाडी सिकािने प्राधान्य सदलेले आह ेआसण या बाबतीत 
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तयाची पणूात: दक्षता घेतली जाईल. 

 

 

 श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदया, मांत्री महोदयाांनी समाधानकािक उत्ति 

दणे्याचा प्रयतन केलेला आह.े  आम्हा सवा सशक्षक आमदािाांची मागणी आह ेकी, 

शाळा सिुक्षा कायदा किण्यासाठी िाज्य सिकाि ससमती घसटत किेल काय ? तसेच 

या बाबतचा सनणाय जलद गतीने होण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात यतेील काय ?  

माननीय मांत्रयाांनी दासमनी पथकाचे सतूोवाच केले आह.े ही पथके तालकुा आसण 

सजल्हा स्तिावि आहते. पिांत ु ही पथके कायाित नसतात.  तयामळेु सवभागाच्या 

माध्यमातनू या बाबतीत पनु्हा परिपत्रक काढून शाळा, महासवद्यालयात तया पथकाने 

सदवसातनू सकमान एक िाऊां ड घेण्याबाबत सक्तीची सचूना सनगासमत किण्यात येईल 

काय ? 

 श्री.शांभिुाज दसेाई : सभापती महोदया, मी अगोदिच साांसगतले आह ेकी, दोन्ही 

सभागहृात सशक्षण क्षेत्रात काम किणाऱया सवा लोकप्रसतसनधींची एक बैठक आयोसजत 

किण्यात येईल. तया बैठकीमध्ये ससवस्ति चचाा किण्यात येईल. तया बैठकीमध्य े

ससमती घसटत किण्याबाबत एकमताने ठिले ति माननीय मखु्यमांत्री आसण माननीय 

उप मखु्यमांत्री याांच्या मान्यतेने तयावि सनणाय घेण्यात येईल.  तसेच दासमनी पथकाच्या 

बाबतीत साांग ूइसच्ितो की, दासमनी पथक पवूीपासनूच स्थापन केलेले आह.े पिांत ु

सातािा सजल्ह्यात आम्ही पथदशी प्रकल्प िाबसवला आह.े  तयामध्ये सवशषे पद्धतीच्या 

योजना केल्या आहते. तया सवा योजना साांगनू मी सभागहृाचा वेळ घेत नाही. पिांत ु

असधवशेन सांपल्यानांति सातािा सजल्ह्यातील पथदशी प्रकल् प सांपणूा िाज्यात 

िाबसवण्यात येईल.  सातािा सजल्ह्याच्या सहायक पोलीस अधीक्षक श्रीमती आांचल 

दलाल याांना या पथदशी प्रकल्पाचे को-आडीनेटि म्हणनू नेमले होते. तयाांनी यामध्ये 

खपू चाांगले काम केलेले आह.े  मी अगोदि साांसगतल्यानसुाि १ लाख ३० हजाि 

सवद्याथीनींपयंत तया पोहचल्या.  या प्रकल्पामळेु मलुींमध्ये खपू चाांगला आतमसवश्वास 

सनमााण झाला आह.े  मी स्वत:  एकटाच साध्या कपड्यात दचुाकीवि तीन 

महासवद्यालय परिसिात गेलो होतो. मी तया महासवद्यालयाांतील सवद्याथीनींशी सांवाद 

साधला.  तयावेळी तयाांच्यामध्ये आतमसवश्वास आल्याचे जाणवले.  हा प्रकल्प 

िाबसवण्यास सरुुवात केल्यानांति एकाच मसहन्यात टवाळखोिी किणाऱया तरुणाांमध्ये 
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साध्या वेशातील पोलीस आसपास असल्याचे मेसेज गलेा.  हा असतशय 

परिणामकािक असा प्रकल्प आह.े  माननीय मखु्यमांत्री आसण माननीय उप मखु्यमांत्री 

याांच्याकडे आम्ही या प्रकल्पाचे सादिीकिण केले आह.े  हा प्रकल्प सांपणूा िाज्यभि 

िाबसवण्यात आला ति असे प्रकाि सनसितपणे कमी होण्यास मदत होईल. 

 

 तालिका सभापती : मांत्री महोदय ह ेसातािा येथील पथदशी प्रकल्पाबाबत 

ससवस्ति मासहती दणेाि आहते. मलाही तयाांनी या प्रकल्पाबाबत अनौपचारिकपण े

मासहती सदली आह.े  तयाांनी साांसगतल्यानसुाि ससमती सदु्धा घसटत होईल.  पिांत ुसातािा 

पथदशी प्रकल्पाबाबत आम्हा सवांनाच जाणनू घेण्यात िस आह.े  मला वाटते आपण 

या प्रकल्पाबाबत एखाद े मासहती पत्रक सदले ति आम्हाला तयाची मासहती होऊ 

शकेल. 

 श्री.शांभिुाज दसेाई : सभापती महोदया, सनसितपण ेया प्रकल्पाची सवा मासहती 

अवगत किण्यात येईल. 

 तालिका सभापती : ठीक आह.े 

----------- 
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िक्षवेधी सूचना क्रमांक-२ बाबत. 

 

 तालिका सभापती : मी सभागहृाच्या सनदशानास आणनू दऊे इसच्िते की, 

माननीय मांत्री डॉ.सजतेंद्र आव्हाड याांनी पत्र सदले आह ेकी, काही कािणास्तव ते या 

लक्षवेधी सचूनेला उत्ति दणे्यासाठी उपसस्थत िाहू शकत नाहीत.  तयामळेु ही लक्षवधेी 

सचूना नांति घेण्यात येईल. 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, उद्या असधवेशनाचा शेवटचा सदवस 

आह.े  उद्याचे कामकाज सदु्धा कदासचत आजच्या कामकाजापेक्षा जास्त असण्याची 

शक्यता आह.े आपण सवा समळून ठिव ू तयानसुाि कामकाज होईल. आज ज्या 

लक्षवेधी सचूना दशासवण्यात आलेल्या आहते तया उद्या घेतल्यास न्याय समळू 

शकणाि नाही.  माझी सवनांती आह ेकी, ही लक्षवधेी सचूना आता न घतेा आज शेवटी 

घ्यावी.  मांत्री महोदय, सवधानसभेत व्यस्त असतील ति या लक्षवेधी सचूनेला माननीय 

िाज्यमांत्रयाांनी उत्ति सदले तिी चाल ू शकेल. सिकािच्या वतीने या बाबत फ्लोअि 

मॅनेजमेंट किावयास पासहजे.  

 तालिका सभापती : ठीक आह.े आपल्या सवनांतीची नोंद घेण्यात आली 

आह.े  आता लक्षवेधी सचूना क्रमाांक-३ चचेला घेण्यात येईल. 

 

------------ 

 

        नांति श्री.काांबळे..... 
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पृ.शी.: म ुंबई शहर व उपनगरातील झोपडपट्ट््ाुंतील शाळाुंच््ा ववकासासाठी 
का्द््ात स धारणा केलेली असताना स ध्दा एसआरएने शाळाुंच््ा 

प नवविकासासाठी वाढीव एफएसआ् देण््ास नकार देणे. 
 

मु.शी.: मुांबई शहि व उपनगिातील झोपडपट््टयाांतील शाळाांच्या 

सवकासासाठी कायद्यात सधुािणा केलेली असताना सधु्दा 

एसआिएने शाळाांच्या पनुसवाकासासाठी वाढीव एफएसआय 

दणे्यास नकाि दणेे यासांबांधी श्रीी.कसपल पाटील, सव.प.स. 

याांनी सदलेली लक्षवधेी सचूना 

 

 श्री. कसपल पाटील (मुांबई सवभाग सशक्षक) : सभापती महोदयीा, मी सनयम 

१०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या 

अनमुतीने माननीय नगिसवकास मांत्रयाांचे लक्ष वधे ूइसच्ितो आसण तयाबाबत तयाांनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

 "नगिसवकास सवभागाने मुांबई शहि व उपनगिातील झोपडपट्टयाांतील 

शाळाांच्या सवकासासाठी सदनाांक २८ जनू, २०१३  िोजी Maharashtra Regional 

and Town Planning Act, 1966. Modification to Regulation No.33 

(10) of Development control Regulation for Gr. Mumbai under 

section 37(2) of the Act  या असधसचूनेद्वािे आवश्यक सधुािणा झाली असणे, 

या सधुािणाांन्वये प्रतयक्ष ताब्यातील जागा यापेक्षा शाळाांच्या वगाखोल्याांसाठी 

आवश्यक असलेली प्रसतखोली ४१० चौ. फूट जागा प्रसत  मांजिू वगातकुडयाांनसुाि 

वाढीव FSI उपलब्ध झाल्याने SRA अांतगात या शाळाांचा मुांबईच्या मळू DC 

रूलनसुाि सवकास शक्य होणे, तथासप, नव्या DP रूलमध्ये या सधुािणाांचा उल्लेख 

नसल्याचे कािण साांगनू SRA प्रासधकिणाने पनुसवाकासामध्ये वाढीव FSI ला नकाि 

दणेे, या सांदभाात सदनाांक २८ जनू, २०१३ ची असधसचूना अांमलात येण्याची 

आवश्यकता असण,े मुांबई महानगिपासलकेतील माध्यसमक  शाळेत सेवासनवतृ्त  
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श्री. कसपल पाटील .... 

सशक्षक आसण सशक्षकेति कमाचािी याांना सातव्या वेतन आयोगानसुाि सनवतृ्ती वेतन 

समळत नसणे, सदि सशक्षकाांची पी.एफची िक्कम महानगिपासलकेकडे ठेवण्यात 

येण,े  शासनाच्या सनयमाप्रमाणे पेन्शनची िक्कम ज्या सांस्थेकडे पी.एफची िक्कम 

ठेवण्यात येत,े तया सांस्थेला पेन्शनची िक्कम दणेे बांधनकािक असणे, िाज्य 

शासनाच्या सहश्याचा सवचाि न किता  मुांबई महानगिपासलका के्षत्रातील १०४ खाजगी 

सवनाअनदुासनत प्राथसमक  शाळाांतील सशक्षक-सशक्षकेति  कमाचाऱयाांना पणूा वेतन 

दणे्याची आवश्यकता असणे, गिीब व गिज ूसवद्याथी याांचा सवचाि करुन िात्रशाळा 

आसण खाजगी सदवस शाळा कायाित िाहण्यासाठी महानगिपासलकेच्या शालेय 

इमाितीत भाडेततवावि घेतलेल्या वगाखोल्याांसाठी सन २०२०-२०२१ चे कोिोना 

कालावधीमधील अग्रीम स्वरूपात आकािलेले वासषाक भाडे सांपणूा माफ किण्याची 

आवश्यकता असणे, सदि वगाखोल्याांकिीता दिवषी होणािी १० टक्के वासषाक 

भाडेवाढ आकािणी िद्द किण्याची मागणी होत असणे, केवळ नाममात्र दिात 

िात्रशाळाांना वगाखोल्या उपलब्ध करून दणे्याची आवश्यकता असणे, याबाबत 

तातडीने दखल घऊेन शासनाने किावयाची उपाययोजना व कायावाही." 

 श्री. प्राजक्त तनपिेु (नगिसवकास िाज्यमांत्री) : सभापती महोदयीा, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 तालिका सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्री. कसपल पाटील : सभापती महोदया, मी ज्या कािणासाठी लक्षवेधी सचूना 

माांडली होती, तयाचे पणूा समाधान या लक्षवेधी सचूनेच्या सनवेदनातनू झालेले नाही. 

मुांबईतील बहुताांश शाळा झोपडपट््टयाांमध्ये आहते. येथे मुांबईच ेमाननीय पालकमांत्री 

श्री. अस्लम शेख उपसस्थत आहते. तयाांच्या मतदािसांघात एकही शाळा आिसक्षत 

प्लॉटवि नाही, सवा झोपडपट््टयाांमध्ये आहते. तया शाळाांना सांिक्षण दणे्यासाठी आसण 

तयाांच्या पनुसवाकासासाठी ततकालीन मखु्यमांत्री सवलासिाव दशेमखु याांच्या काळात 

सरुुवात झाली आसण माननीय श्री. परृ्थवीिाज चव्हाण मखु्यमांत्री होते, तयावेळी सदनाांक 

२८ जनू २०१३ िोजी एक असधसचूना सनगासमत किण्यात आली. या असधसचूनेनसुाि 

या शाळाांच्या ताब्यात असलेले के्षत्र, तेवढीच जागा न दतेा, डीसी रुलमध्ये शाळाांना 

आवश्यक असलेले के्षत्र हा फिक आह.े एसआिएमध्ये तमुच्या ताब्यात सकतीही के्षत्र 

असले तिी खोली २५०-३०० चौ. फु.ची समळते. कािण तयाचा सनणाय तमु्ही घेतला 

आह.े मुांबईच्या डीसी रुलमध्ये असा भाग होता की, प्रसत वगा खोली ४१० चौ.फु. 

कािपेट क्षेत्र असले पासहजे. पण २५०-३०० चौ.फु. समळायचे. 

सभापती महोदया, या असधसचूनेने तयाची सोडवणकू केली होती की, 

मुांबईच्या डीसी रुलप्रमाणे तयाांच्या तयाब्यात सकतीही के्षत्र असले तिी पनुसवाकास 

किताना इयत्तेप्रमाणे, आवश्यकतेप्रमाणे प्रसत खोली ४१० चौ.फु.सदले पासहजे. नवीन 

डीसी रुल आला. तो सन २०३४ पयंत लाग ूिाहणाि आह.े तयामध्ये सनयम ३३(१०) 

च्या सांदभाातील तितदू होती, जी एका असधसचूनेने केली होती. मात्र सतची दखल 

घेतली नाही तयामळेु हा प्रश्न सनमााण झाला आह.े सतसऱया परिच्िेदामध्ये असे 

साांसगतले आह,े तयातनू कदासचत पिवानगी समळू शकेल. पण स्पष्टीकिण होत नाही. 

तयामध्ये असे म्हटले आह ेकी, अनािसक्षत भखूांडावि सनयमानसुाि पिवानगी घेऊन 

बाांधण्यात आलेल्या शाळाांचा सवद्यमान भवूापि सवचािात घेऊन सवकास योजना-

२०३४ मध्ये सवद्यमान शाळा दशासवण्यात आलेल्या शाळाांचा सदि सवकास सनयांत्रण 

व प्रोतसाहन सनयमावली-२०३४ चे सवसनयम १३ उप खांड २ ए मधील तितदुीनसुाि 

सदि सनयमावलीतील अटी व शती तसचे शासनाने वेळोवेळी सनगासमत केलेल्या  

धोिणाांची पतूाता किण्याचे अटीसापेक्ष असतरिक्त चटई के्षत्राचा वापि करुन पनुसवाकास 

किण्याची तितदू आह.े  
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श्री. कसपल पाटील .... 

सभापती महोदया, ही जि तितदू असेल ति मळू डीसी रुलनसुाि, ज्याच्यात 

४१० चौ.फु. प्रमाणे अशी आजही तितदू आह.े मात्र एसआिएमध्ये गेल्यानांति तयाांना 

या डीसी रुलचा फायदा समळेल की नाही ते अनसुलसख्ख्त आह.े तमुच्या उत्तिामध्ये 

तयातनू  मागा सनघले का हा पसहला प्रश्न आह.े  

सभापती महोदया, जोगेश्विीला सत्रपाठी सिाांची शाळा आह.े माननीय 

पालकमांत्री श्री. अस्लम शेख याांच्या मतदािसांघातील शाळा आहते. सत्रपाठी सिाांच्या 

शाळेचे नाव सनफ्लॉवि सेकां डिी स्कूल आह.े बेहिामबाग येथे ती आह.े नवीन सवकास 

सनयमावली येण्याच्या आधी तयाांना ४१० चौ.फु.प्रमाणे चटईके्षत्र मांजिू झाले. आता 

सन २०३४ ची नवीन सनयमावली आल्यानांति तेच असधकािी म्हणतात की, याचा 

उल्लेख नाही. ती आधीची असधसचूना आह.े नवीन सनयमावलीत तयाचा उल्लेख 

नसल्यामळेु दखल घेतल गेली नसल्यामळेु तमु्हाला मात्र आता २५० चौ.फु. समळेल. 

तयामळेु हा प्रश्न आह.े हा एकट्या सनफ्लॉवि शाळेचा प्रश्न नाही. सवाच शाळाांचा प्रश्न 

आह.े तयामळेु या सांदभाातील आवश्यक असधसचूना पनु्हा काढण्यात येईल का ? जि 

ही तितदू पिेुशी असेल ति नगिसवकास सवभागाच्या ससचवाांच्या समवते बैठक घेऊन 

ह ेकिणाि का ?  

सभापती महोदया, माझ्या फक्त २ प्रश्नाांना तयाांनी उत्तिे सदली आहते. िात्र  शाळा 

आसण सदवसाच्या शाळा महानगिपासलकेच्या इमाितीत भितात. तयाांना भाडे घऊेच 

नका असे आदशे ततकालीन मखु्यमांत्री सवलासिाव दशेमखु याांनी सदले होते, तयानसुाि 

पढुील १० वषांत तसे घतेले गेले नाही, पण नांति पनु्हा भाडे वाढ सरुु झाली. मिाठी, 

सहांदी, ऊदूा शाळा आहते, तेथे गिीब मलेु आहते. िात्र शाळेत ति वेटि सशक्षण घेतात. 

सदवसभि काम किणािी मलेु तेथे सशकतात. ते फी दऊे शकत नाहीत. तया शाळाांकडून 

भाडे घेणेच चकुीचे आह ेअसे ततकालीन मखु्यमांत्रयाांनी आदशेात म्हटले होते. तयामळेु 

ती माफी तमु्ही दणेाि का ? तयाांनी बाजािभावाशी तलुना केली आह.े बाजािभावाच्या 

तलुनेत ह ेसवचाि किीत आहते ह ेबिोबि नाही. आपल्याला ह ेबाजािभावानसुाि कसे  
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श्री. कसपल पाटील .... 

किता येईल, ह े काय इांसजसनअि कॉलेज आह े का ? तमु्ही खाजगी सवद्यापीठाच े

सवधेयक सांमत केले. ह ेकाय खाजगी सवद्यापीठे आहते का ? तमु्ही तयाांच्याकडून 

बाजािभावाप्रमाणे घ्याव.े तमु्ही तयाांना ती फी माफ किणाि का ?  

सभापती महोदया, माझा सतसिा प्रश्न महत्त्वाचा आह.े तो आपल्याशी दखेील 

सनगडीत आह.े १०४ शाळा सापेक्ष मांजिुीची वाट पाहत आहते. शासनाच्या सापेक्ष 

मांजिुीनांति काम होणाि आह.े महानगिपासलका श्रीमांत आह,े तयाांना पगाि दणे्यास 

काही अडचण नाही. पगाि द्यायलाही तयाि आहते. पण शासनाची सापेक्ष मांजिुी 

समळत नाही. तयामळेु महानगिपासलकेतील शाळाांचा प्रश्न आह,े मग तो पीएफ, पेन्शन, 

पगाि, अनदुान याांचा असेल. माननीय नगिसवकास मांत्री, माननीय पयााविण मांत्री श्री. 

आसदतय ठाकिे, ह े मुांबई महानगिपासलकेच े एका अथााने पालकमांत्री आहते, 

उपनगिाचे पालकमांत्री आहते, पण मुांबईचा सवा भाग तयाांच्याकडे आह ेआसण मुांबईच े

माननीय पालकमांत्री याांच्या उपसस्थतीत बैठक घेतल्यासशवाय हा प्रश्न सटुणाि नाही. 

दोन्ही माननीय पालकमांत्रयाांना बोलवावे लागेल. कािण मुांबई मोठी आह.े आपण ती 

बैठक बोलासवणाि आहात का ? आपण तयाांचे काम सोपे केले पासहजे. 

 श्री. प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदया, मुांबईत झोपडपट्टी परिसिामध्ये शाळा 

आहते. जेव्हा झोपडपट्टीचा पनुसवाकास होतो तेव्हा तया अनषुांगाने तया शाळाांचे नांति 

काय होते या सांदभाातील अतयांत सांवेदनशील प्रश्न सन्माननीय सदस्याांनी उपसस्थत 

केला आह.े मी सन २०१३ च्या आधीचे साांगत आह.े सन २०१३ च्या आधी एखाद्या 

झोपडपट्टीचा एसआिएमध्ये पनुसवाकास झाला ति तयावेळी जे काही शाळेचे के्षत्रफळ 

असेल तेवढेच तया एसआिएचा डेव्हलपि किायचा आसण तेवढेच द्यायचा. 

सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतल्यानसुाि एमआिटीपी ॲक्ट ३७ ला दरुुस्ती करुन 

डीसीआिमध्ये सन २०१३ मध्ये बदल केले. सनयम ३३(१०) मध्ये बदल केले, 

तयानांति असे साांसगतले की, जिी ती शाळा १०० चौ.फु.ची असेल तिी तया भागातील  

एसआिए प्रकल्प होईल तेव्हा, डीसीआिमध्ये सकमान साांसगतले आह े की, ४१० 

चौ.फु. तेथे समळावे, रिहबॅ कम्पोनन्ट ४१० चा आसण तयाच्या किस्पॉसन्डांग तयाला   
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श्री. प्राजक्त तनपिेु .... 

सेलेबल पोशान समळेल, अशी तितदू सन २०१३ ला केली. सन २०१८ मध्ये सन 

२०३४ चा डीसीआि आला, तयामध्ये मात्र ही तितदू नाही ह ेजे सन्माननीय सदस्याांनी 

साांसगतले ते बिोबि आह.े तशी तितदू नाही. मी स्वत: सांपणूा डीसीआि पासहला,  

तयामध्ये तितदू नाही. जे आह ेतचे किाव ेअसे आह.े ददुवैाने ह ेकाही योग्य नाही. 

कािण सशक्षण क्षेत्राबाबत एवढे बोलले जात असताना झोपडपट्टी परिसिातील शाळा 

आहते, एसआिएचा प्रकल्प िाबसवतो, अगदीच कां जस्टेड शाळा आह,े तेथे सवा 

पनुसवाकास होत असेल आसण पित तेवढीच िोटी-मोठी शाळा किणे ह ेउसचत वाटत 

नाही. तयामळेु या सांदभाात सनसितपणे मुांबई महानगिपासलकेला सनयम ३७(२) 

िाबसवण्याच्या सचूना  सनगासमत किण्यात येतील. कािण हा योग्य प्रश्न आह.े  

 सभापती महोदया, िात्र शाळेच्या भाड्याच्या बाबतीत प्रश्न माांडला. सनसितपण े

मी मासहती दतेो. सतसऱया प्रश्नाच्या बाबतीत आधी साांगतो. आता येथे माननीय 

पालकमांत्री उपसस्थत आहते. मला असे वाटते की, माननीय उप मखु्यमांत्रयाांनाच 

सवनांती केली पासहजे. कािण मुांबई महानगिपासलकेचे म्हणणे आह े की, िाज्य 

शासनाकडे अनदुानापोटी जवळपास  समुािे पाच हजाि कोटी रुपये तयाांचे थकलेले 

आहते. तयामळेु सातव्या वेतन आयोगानसुाि पेन्शन दऊे शकत नाहीत असे तयाांच े

म्हणणे आह.े मी याबाबतीत माननीय उप मखु्यमांत्रयाांकडे दखेील सवनांती करुन, दोन्ही 

माननीय पालकमांत्री अशी एक बैठक घेऊ आसण तयाच बैठकीत दसुिा मदु्दा दखेील 

चचलेा घेऊ. िात्रशाळेच्या भाड्याच्या बाबतीत तमुची सांवेदना अतयांत योग्य आह.े 

आपण तयाबाबतीत सवचाि करु. 

 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, एक अतयांत महत्त्वाची लक्षवधेी सचूना 

सन्माननीय सदस्याांनी आणली आह.े मुांबईत अनसधकृत बाांधकाम मोठ्या प्रमाणात 

होत असताना शाळाांना जागा समळत नाही. आज तया शाळा मेहनतीने चालसवल्या 

जात आहते. मात्र तया अनसधकृत शाळा म्हणनू तयाांना अडचणीत आणले जात आह.े  

झोपडपट्टीत शाळा चालसवत आहते, ती अनसधकृत असल्यामळेु बांद किा असे म्हणनू  
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श्री. प्रवीण दिेकि .... 

तयाांच्या मागे लागण्यात येते. आता तया शाळा सनयसमत करुन घेण्याची जबाबदािी 

आपली आह.े आपण अनसधकृत झोपड्या असल्या तिी एसआिए प्रकल्प कितो.  

            नांति श्री. खचे .... 
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

शाळाांच्या सिुके्षची जबाबदािी आपण घतेली पासहजे. मुांबईत शाळाांसाठी व शैक्षसणक 

पिपजसाठी सकती भखूांड आिसक्षत आहते. ते आिक्षण उठवनू इति वापिासाठी सकती 

भखूांड सदले ही मासहती आता आपणाकडे नसेल ति ती पटलावि ठेवण्यात येईल    

काय ? एसआिए होत असताना सकां वा इति डेव्हलपमेंट किीत असताना  शैक्षसणक 

कामासाठी काही जागा द्यायच्या असतात. बिेच प्रकल्प मांजिू होत असताना जागा 

दणे्याचे कबलू केले जाते. पिांत ुप्रकल्प पणूा झाल्यावि ती जागा दणे्यात येत नाही व 

ती इति कािणाांसाठी वापिण्यात येते असे असेल ति तयाबाबत शासन कोणता सनणाय 

घेणाि आह े?  

 श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदया, सविोधी पक्ष नेतयाांनी दोन तीन प्रश्न 

उपसस्थत केले आहते. अनसधकृत शाळाांचा सवषय सवचािला आह.े नगिसवकास 

सवभागाकडे असधकृत शाळा असेल ति सतचा पनुसवाकास व्यवसस्थत व्हावा हा 

लक्षवेधी सचूनेचा सवषय आह.े शाळा असधकृत व अनसधकृत असणे हा सवषय शालेय 

सशक्षण सवभागाचा आह,े शाळाांनी योग्य सशक्षण दणेे ही सिकािची जबाबदािी आह.े 

शाळेला असधकृरितया मान्यता घऊेन सवद्यार्थयांचे सांिक्षण होते सकां वा नाही ह े

पाहण्याची जबाबदािी शासनाची आह.े या प्रश्नाबाबत शालेय सशक्षण मांत्री 

महोदयाांशी चचाा किण्यात येईल. सकती भखूांड आिसक्षत आह ेहा लक्षवधेी सचूनेचा 

सवषय नसला तिी आपण मासगतलेली मासहती आपणाला दणे्याची व्यवस्था कितो. 

 ॲड.सनिांजन डावखिे : सभापती महोदया, ही लक्षवेधी सचूना असतशय 

महतवाची आह,े ठाणे महानगिपासलकेत अशीच परिसस्थती आह.े शहिीकिण मोठ्या 

प्रमाणात झाले आह,े मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टीची वाढ झाली आह.े तेथे िोट्या 

प्लॉटवि काही शाळा आहते तथेे गिीबाांची मलेु सशक्षण घेतात. तया शाळाांच्या 

सवकासासाठी डीसी रुल्सनसुाि सवकास किण्यात येईल काय ? लक्षवधेी सचूनेच्या 

सनवेदनात मुांबईत समानता आणली जाईल असे नमदू केले आह े ती बाब ठाण े

शहिासाठी व एमएमआिसाठी लाग ूकिण्यात येईल काय ? 
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 श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदया, बाकी सठकाणी यसुनफाईड डीसीआि 

लाग ूआह,े मुांबईचा डीसीआि वेगळा आह,े ही लक्षवेधी सचूना मुांबईपिुती मयाासदत 

आह.े सन्माननीय सदस्याांनी जी भावना माांडली तयाची दखल घेण्यात येईल. हा सवषय 

या लक्षवधेी सचूनेच्या स्कोपच्या बाहिेचा आह ेतयाबाबत काय तितदू आह ेती पाहून 

ठिसवण्यात येईल. 

    --------- 
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 पृ.शी. : स्माटा ससटी प्रकल्पामध्ये प्रकल्पग्रस्ताला कोणताही 

     मोबदला समळालेला नसण े

 मु.शी. :  स्माटा ससटी प्रकल्पामध्ये प्रकल्पग्रस्ताला कोणताही 

     मोबदला समळालेला नसण ेयासांबांधी श्री. असभजीत 

     वांजािी,सव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 श्री.असभजीत वांजािी (नागपिू सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदय, मी सनयम 

१०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या 

अनमुतीने सन्माननीय नगि सवकास मांत्रयाांच ेलक्ष वेध ूइसच्ितो आसण तयाबाबत तयाांनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

 "पवूा नागपिू सवधानसभा के्षत्रातील मौजा पनुापिू, मौजा पािडी, मौजा 

भाांडेवाडी येथे महािाष्ट्र नगि िचना योजना सनयम १९७४ च्या सनयमानसुाि स्माटा 

ससटी प्रकल्प योसजला असणे,िाज्यामध्ये समधृ्दी महामागा, नागपिू शहिातील मेट्रो 

िेल्वे प्रकल्प, पणुे येथील मेट्रो िेल्वे प्रकल्प आसण इति अन्य िाष्ट्रीय व िाज्यस्तिीय 

प्रकल्पग्रस्त प्लॉट, जमीन अथवा शतेी  धािकाांना िेडीिेकनिप्रमाणे चािपट मोबदला 

दणे्यात आलेला असणे, पिांत ु स्माटा ससटी प्रकल्पामध्ये प्रकल्पग्रस्ताला कुठलाही 

मोबदला न समळता तयाची ४० टक्के जमीन, शेती अथवा प्लॉट या प्रकल्पाांतगात 

हस्तगत केल्या जात असनू सशल्लक ६० टक्के जागेला सनयमानकूुल किण्यासाठी 

प्रती चौिस फूटाप्रमाणे िक्कम भिावी लागत असणे, ही बाब अन्यायकािक असल्याने 

बाधीत प्रकल्पग्रस्ताांमध्ये  शासनाप्रती सनमााण झालेली असांतोषाची भावना याबाबत 

िाज्य शासनाने पनुासवचाि करुन  िाज्यातील आसण दशेातील इति योजनाांप्रमाणे प्लॉट, 

शेती, जमीनधािकाला मोबदला दणे्यासाठी  किावयाची कायावाही व याबाबत 

शासनाची प्रसतसक्रया ” 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु (नगि  सवकास िाज्यमांत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 
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 तालिका सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 
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 श्री.असभजीत वांजािी : सभापती महोदया, अतयांत महतवाच्या सवषयावि मला 

लक्षवेधी सचूना माांडायची आह.े सभागहृातील सन्माननीय सदस्य व मांत्री महोदयाांच े

मला याकडे लक्ष वधेायचे आह.े िाज्यात डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट होत असताना काही 

प्रोजेक्टमध्ये ज्याांचे अफेक्टेट प्लॉट, जमीन सकां वा शेतीची जमीन जाते तयाांना चाांगला 

मोबदला समळालेला आह.े काही सठकाणी प्रोजेक्ट होत असताना काहीच मोबदला 

समळत नाही.अशा प्रकािची तफावत काही प्रोजेक्टमध्ये आह.े स्माटा ससटीचा प्रोजेक्ट 

नागपिू  पवूा सवधानसभा के्षत्रात सरुु आह.े या सवधानसभा के्षत्रातनू मी सनवडणकू 

लढलो म्हणनू माझा प्रतयक्ष सांबांध आलेला आह.े यासाठी मी अनेक वेळा आांदोलने 

केली आहते. सन २०१४ मध्ये कें द्रात भाितीय जनता पक्षाचे सिकाि आल्यानांति 

सवत्त मांत्री स्व. अरुण जेटली होते.  तयाांनी बजेट माांडताांना दशेात १०० स्माटाससटी 

किण्याचा सनधााि केला होता. तयासाठी तयाांनी काही सनधीची तितदू केली होती. 

तयाबाबत कोठे काय झाले याबाबत मला काही सवचािायचे नाही. नागपिू मध्ये टाऊन 

प्लॅसनांग एमआिटीपी ॲक्ट १९६६ नसुाि, नागपिू शहिात िाज्य शासन  व एनआयटी 

याांना सोबत घेऊन स्माटा ससटी प्रकल्प सरुु केला. समधृ्दी महामागा हा माननीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. तो आता पणूातवास येत आह.े तो 

प्रोजेक्ट टाऊन प्लॅसनांगच्या अखतयारित येत नाही. तो गावात नसनू हायवेलगतच्या 

तेथे जसमनी होतया. नॅशनल हायवे ॲक्ट व लॅन्ड पसुलांगची पॉसलसी ॲडॉप्ट केली. 

सामान्य शेतकिी, कामगाि याांच्या जसमनी होतया तयावि तयाांचा उदिसनवााह होता. 

तेथील शेतकऱयाांना फायदा व्हावा यासाठी लॅन्ड पसुलांग पॉसलसी ॲडॉप्ट केली जाते. 

तयामध्ये ज्याांच्या जसमनी गेल्या तयाांना चािपट मोबदला दणे्यात आला. नागपिू 

शहिात मेट्रो िेल कॉपोिेशनच्या माध्यमातनू मेट्रोचे काम सरुु आह.े पणुे शहिात मेट्रोची 

कामे सरुु आहते.तेथील प्रकल्प बासधताांना अतयांत चाांगला मोबदला समळाला आह.े 

फक्त स्माटा ससटी प्रकल्पातील लोकाांना चाांगला मोबदला समळाला नाही. उलट ज्याांच े

प्लॉट, घिे व जमीन जात आहते तयाांच्याकडील ४० टक्के जमीन शासन असधग्रसहत 

किीत आह.े उिलेली ६० टक्के जमीन िेग्यलुाईज किण्यासाठी डेव्हलपमेंट शलु्क 

भिायचे आह.े तेथे ह ेशलु्क जास्त आह.े नागपिू सधुाि प्रन्यास सकां वा महानगिपासलका 

ही एजन्सी असती ति तयाांचे डेव्हलपमेंट शलु्क ठिलेले आह.े तेथे आता अव्वाच्या  
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श्री.असभजीत वांजािी..... 

सव्वा डेव्हलपमेंट शलु्क लावण्यात आले आह.े किोडो रुपये तयाांना भिायच ेआह े

तयासांदभाातील नोटीसा माझ्याकडे आहते. एमआिटीपी ॲक्ट १९७४ नसुाि तयाांना 

नोटीसा दणे्यात आल्या आहते. तयातील सेक्शन १०० प्रमाणे अफेक्टेड व्यक्तींना 

शासनातफे द्यायची िक्कम शनू्य आह.े सेक्शन ९८ नसुाि लोकाांनी भिावयाची िक्कम 

किोडो रुपय ेआह.े प्रसत स्क्वेअि मीटि प्रमाणे १३,८९९ रुपये भिायचे आहते. प्रसत 

स्क्वेअि फूट प्रमाणे १२९१ रुपये, प्रसत एकिाचा सवचाि केला ति ५ कोटी ७९ लाख 

९० हजाि २९ रुपये, प्रसत हके्टिचा सवचाि केला ति १४ कोटी ९१ लाख ३५२ रुपय े

भिायचे आहते. मांत्री महोदयाांना माझा प्रश्न आह ेकी, या सठकाणी असा भेदभाव का 

केला जात आह.े तथेे िाहणािे कामगाि,शेतकिी आहते. कळमना माकेटमध्ये काम 

किणािे मजिू आहते. तयाांची घिे सकां वा जनुी शेती आहते. ही पाश्वाभमूी साांगण्याची 

गिज आह.े तया सशवाय हा सवषय कोणाला समजणाि नाही.काही प्रोजेक्टमध्ये लॅन्ड 

पसुलांगचा आधाि घतेला जात आह.े ४० टक्के जमीन असधग्रसहत केल्यानांति तयाांना 

सकती मोबदला दणे्यात येणाि आह.े उवारित ६० टक्केसाठी जे शलु्क आकािण्यात 

येणाि आह ेते सझिो किण्यात येईल काय ? 

 श्री.प्राजक्त तनपिेु  : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्याांनी अतयांत 

ससवस्तिपणे प्रश्न सवचािला आह.े तयाांची यामध्ये थोडी गफलत होत आह.े समधृ्दी 

महामागाासाठी जमीन घतेली तयासाठी इतका मोबदला सदला. सन २०१३ मध्ये यपुीए 

सिकािच्या काळात भसूांपादनाचा कायदा माजी पांतप्रधान श्री.मनमोहन ससांह असताना 

झाला. जमीन सांपासदत कितो तयावेळी चािपट मोबदला दणे्याची तितदू तया कायद्यात 

आह.े एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन सांपासदत कितो तयासाठी तया तितदूी लाग ूआहते. 

नागपिू शहिात टाऊन प्लॅसनांग योजना सरुु आह.े यामध्ये कोणाची जागा घेतो असा 

सवषय नाही. लॅन्ड पसुलांग करुन लॅन्ड डेव्हलप कितो. अन ्डेव्हलप जागा घेऊन  तया 

डेव्हलप करुन तया लोकाांना पित दणे्यात येतात. ओरिजनल प्लॉट १०० यसुनटचा 

असेल ति डेव्हलप प्लॉट ६० यसुनटचा व ४० यसुनटचा प्लॉट इति कामासाठी वापिण े

ही टाऊन प्लॅसनांगच्या एमआिटीपी ॲक्टमध्ये तितदू आहते. तया ॲक्टप्रमाणे ही  
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श्री.प्राजक्त तनपिेु... 

कायावाही किण्यात आली आह.े याची व भसूांपादनाची गफलत होऊ नये अशी माझी 

सवनांती आह.े तयामध्ये बेटिमेंट चाजेस सनयमाप्रमाणे आहते. मळूात येथे भसूांपादन 

किण्यात आले नाही. ज्या भावनेने सन्माननीय सदस्याांनी हा प्रश्न सवचािला तेथील 

लोकभावना वेगळी अस ूशकते. स्माटा ससटी प्रकल्पाांतगात तयामध्ये तेथे िस्ते व इति 

सोई ससुवधा किण्यासाठी ६५० कोटी रुपये समळणाि आहते. तयातनू िस्त ेव तेथील 

पलूाांची कामे किण्यात येणाि आह.े  टाऊन प्लॅसनांग योजनेच्या नकाशाप्रमाणे एखादा 

िस्तयात कोणाचे घि येत असेल ति ती जागा सांपासदत करुन तयाांना सावाजसनक 

बाांधकाम सवभागाच्या सनयमानसुाि तया घिाची सकां मत काढताना घसािा न धिता 

िक्कम दणे्यात येते. तया कामाांसाठी ८० कोटी रुपयाांची तितदू केली आह.े मळू 

प्रश्नामध्ये भसूांपादन नसनू लॅन्ड पसुलांग करुन डेव्हलप प्लॉट दणे्याचा सवषय आह.े 

तेथील लोकाांची भावना काय आह े  व तयाांचा सविोध असेल आसण सदि चाजेस 

लोकाांना जास्त वाटत असतील सकां वा ४० टक्के ॲक्वीसझशन लोकाांना नको असेल 

ति याबाबत बैठक आयोसजत करुन लोकभावनेचा सवचाि केला जाईल. 

        या नांति श्री.बोिले... 
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श्री.प्रवीण दटके : सभापती महोदया, नगि परियोजन जमीन सवकास नावाची 

स्कीम आह.े नागपिू येथे एनएमसी आसण एनआयटी अशा दोन सांस्था आहते. या 

योजनेचा कन्ट्रोल एनआयटीकडे होता. एनआयटीमध्ये केवळ ५ ट्रस्टी असतात. 

एनआयटीमध्ये लोकप्रसतसनधींचा समावेश नसतो. (...अडथळा...) ज्यावेळी ह ेझाले 

तयावेळी दोन प्रसतसनधी नव्हते. श्री.सोनावणे नावाच्या असधकाऱयाांनी एनआयटीकडून 

नगि िचना परियोजना मांजिू करुन घेतली. तयानांति एनआयटी बिखास्त झाली. 

एनआयटी बिखास्त झाल्यानांति हा सवषय महानगिपासलकेकडे आला. 

महानगिपासलकेने सभागहृात एकमताने ठिाव पािीत केला. भाितीय जनता पाटी, 

सशवसेना, िाष्ट्रवादी काँगे्रस, काँगे्रस व अपक्ष नगिसेवकाांनी एकमताने ठिाव पािीत 

केला की, नगि िचना परियोजना िद्द किण्यात यावी. आम्हाला ही स्कीम मांजिू नाही. 

तेथे ३ लाख नागरिक िाहतात. तेथे ३ लाख प्लॉट आहते. माझा प्रश्न असा आह ेकी, 

महानगिपासलकेच्या सभागहृाने एकमताने ठिाव पािीत करुन शासनाकडे पाठसवलेला 

आह.े शासन तया ठिावाला मांजिुी दणेाि आह ेकाय ? माझा दसुिा प्रश्न असा आह े

की, या प्रकल्पासाठी आलेला १ हजाि कोटी रुपये सनधी पडून आह.े अद्याप ९ टक्के 

सदु्धा काम झालेले नाही. तयाचे कािण असे आह ेकी, नागरिक या योजनेसाठी तयाि 

नाहीत. माननीय कें द्रीय मांत्री श्री.सनतीन गडकिी साहबेाांनी १० बैठका घतेल्या आसण 

माननीय पालकमांत्री श्री.सनतीन िाऊत साहबेाांनी दखेील २ बैठका घतेलेल्या आहते. 

सवांनी साांसगतले की, येथे स्कीम होऊ शकत नाही. शासन नगि िचना परियोजना िद्द 

किणाि आह ेकाय ? महानगिपासलकेने पाठसवलेल्या ठिावाला मांजिुी दणे्यात येणाि 

आह ेकाय ? ज्या नागरिकाांचा ४० टक्के प्लॉट जाणाि आह ेतयाांना नवीन योजनेनसुाि 

मोबदला समळणाि आह ेकाय ? 

श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतले की, 

महानगिपासलकेत ठिावाला एकमताने सविोध किण्यात आलेला आह.े टाऊन प्लॅसनांग 

स्कीम करु नये असे तयाांचे म्हणणे आह.े यामध्ये सविोधाभास सदसनू येतो. कािण स्माटा 

ससटीच्या बोडाावि महानगिपासलकेचे महापौि.... 

श्री.प्रवीण दटके : सभापती महोदया,...... 
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 तालिका सभापती (डॉ.मलनषा कायदें) : आपण कृपया मांत्री महोदयाांच े

उत्ति ऐकून घ्यावे.  

श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदया, महानगिपासलकेचे महापौि स्माटा 

ससटीच्या बोडाावि आहते. स्थायी ससमतीचे चेअिमन व अशासकीय सदस्य दखेील 

तया बोडाावि आहते. ततकालीन शासनाने अशासकीय सदस्याांची सनयकु्ती केली होती. 

महापौि, स्थायी ससमतीचे सदस्य, अशासकीय सदस्याांकडून हा सवषय पढेु गेलेला 

आह.े तयाांनी या सांदभाात कोणती भसूमका घेतली ह ेमला मासहती नाही. पिांत ुस्माटा 

ससटीच्या बोडााने हा सवषय मांजिू केलेला आह.े मी मघाशी साांसगतले की, तयाांनी मांजिू 

केले असेले तिी बैठक घेऊन लोक भावनेचा सवचाि केला जाईल.  

श्री.प्रवीण दटके : सभापती महोदया, मी स्वत: महापौि म्हणनू स्माटा ससटीच्या 

बोडाावि डायिेक्टि होतो. माझ्या नांति श्री.सांसदप जोशी, श्री.दयाशांकि सतवािी, श्रीमती 

सजचकाि मॅडम डायिेक्टि होतया. आम्हाला ही स्कीम किावयाची नाही असा ठिाव 

तेथे बहमुताने मांजिू झालेला आह.े श्री.सोनावणे नावाचे असधकािी डोंसबवली येथनू 

नागपिू येथे आले आसण तयाांनी घाट घातल्यामळेु ह ेकाम थाांबले, ह ेमी सभागहृाच्या 

सनदशानास आणनू दते आह.े  

श्री.असभजीत वांजािी : सभापती महोदया, मी खदेाने साांग ूइसच्ितो की, सन 

२०१४ मध्ये कें द्रात भाितीय जनता पक्षाची सत्ता होती. िाज्यात दखेील तयाांच्याच 

पक्षाची सत्ता होती. तयावेळी माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस साहबे मखु्यमांत्री होते. 

नागपिू महानगिपासलकेचे महापौि दखेील तयाांच्याच पक्षाची सत्ता होती. सन २००७ 

पासनू ते सदनाांक ३ माचा २०२२ पयंत एकूण १५ वषे तयाांच्या पक्षाची सत्ता होती. 

स्थायी ससमतीचे चेअिमन त याांच्या पक्षाचे होते. स्थायी ससमतीमध्ये १६ सदस्य 

त याांच्या पक्षाचे होते. एनआयटीमध्ये दोन ट्रस्टी दखेील त याांचेच होते तिी दखेील ह े

म्हणतात की, आम्हाला स्माटा ससटी प्रकल्प नको होता. सन्माननीय सदस्याांनी सदलेली 

मासहती असतय आह.े मागील १५ वषांपासनू श्री.कृष्णा खोपडे भाितीय जनता पक्षाच े

पवूा नागपिू सवधानसभा के्षत्राचे आमदाि आहते तिी दखेील सन्माननीय सदस्य 
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श्री.असभजीत वांजािी......... 

साांगतात की, आम्हाला मासहती नाही. लाांडगा आला िे, कोल्हा आला िे असे सरुु 

आह.े सन्माननीय सदस्याांनी लँड ॲसक्वसझशनचा उल्लेख केला. ततकालीन पांतप्रधान 

डॉ.मनमोहन ससांग याांच्या काळात सन २०१३ मध्ये लँड ॲसक्वसझशन ॲक्ट मांजिू 

झाला. मी तयाचे ओरिजनल टायटल सभागहृाला साांग ूइसच्ितो. कािण बॅकग्राऊां डच 

तसे आह.े तयामध्ये अस ेम्हटले आह ेकी, "Right to fare Compensation and 

Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement 

Act, 2013" याचे कािण असे की, दशेात ज्या सठकाणी अशा प्रकािचे प्रोजेक्ट 

होतात, ज्या प्रोजेक्टमध्ये लोकाांची जमीन, प्लॉट जातात तयाांना फेि कॉम्पेन्सेशन 

समळाले पासहजे यासाठी तो ॲक्ट असस्ततवात आलेला आह.े समदृ्धी महामागाात लँड 

पसुलांगच्या माध्यमातनू याांनी लोकाांना नकुसान भिपाई सदली. तया सवधानसभा के्षत्रात 

गिीब लोक िाहतात. तथेे ४० टक्के जमीन घ्यायची आसण ६० टक्क्यासाठी तयाांना 

शलु्काच्या माध्यमातनू किोडो रुपये भिण्यासाठी साांगायचे म्हणजे श्रीमांताांना प्लॉट 

घेण्यासाठी उद्यकु्त किायचे आसण गिीबाांच्या जसमनी हडप किावयाचा असा प्लॅन 

आह.े म्हणनू ते काम थाांबले पासहजे. मांत्री महोदयाांनी बासधत लोकाांसमवेत बैठक 

घेतली पासहजे, अशी माझी सवनांती आह.े 

तालिका सभापती : आता सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे 

साहबेाांनी प्रश्न सवचािावा. ते ज्येष्ठ सदस्य आहते, ते ४ टमा आमदाि आहते. तयाांनी 

मांत्री म्हणनू काम केलेले आह.े 

श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य सवाश्री 

असभजीत वांजािी व प्रवीण दटके याांच्या भावना योग्य आहते. मी नागपिू सजल्ह्याचा 

पालकमांत्री म्हणनू काम केलेले आह.े ज्यावेळी स्कीम तयाि केली तयावळेी एवढी घिे 

बासधत होतील असे वाटले नव्हते. सदि योजनेमळेु एवढ्या लोकाांचे नकुसान होईल, 

मोठ्या प्रमाणावि ॲसक्वसझशन किावे लागेल असे वाटले नव्हते. आता पयंत केवळ 

१० टक्केच काम झालेले आह,े ९० टक्के काम बाकी आह.े मांत्री महोदयाांनी बैठक 
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श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे......... 

घेण्याचा सनणाय घतेलेला आह.े तयाांनी तातडीने बैठक घेऊन जनभावना ऐकून 

घ्याव्यात. माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह ेकी, जनभावना सविोधात असतील ति 

जेवढे ॲसक्वसझशन झालेले आह ेतयासाठी सन्माननीय सदस्य श्री.असभजीत वांजािी 

याांच्या म्हणण्याप्रमाणे न्याय किावा. आपल्याला स्माटा ससटीचा प्रकल्प पित जाऊ 

द्यावयाचा नाही. जेथे बॅिन लँड आह ेतेथे स्माटा ससटी सनमााण केली पासहजे. खिे म्हणजे 

स्माटा ससटीचे ससलेक्शन चकुले होते. ज्या सठकाणी खपू घिे आहते ती घिे तोडून 

आपण स्माटा ससटी सनमााण किीत होतो. महानगिपासलका जेथे बॅिन लँड उपलब्ध 

करुन दईेल तेथे उवारित ९० टक्के प्रकल्प िाबसवण्यात यावा. जेथे १० टक्के काम 

झालेले आह ेतेथील काम थाांबवनू जे १० टक्के लोक बासधत झालेले आहते तयाांना 

तयाांचा पणूा हक्क दणे्यात यावा. मांत्री महोदयाांना तयासाठी दौिा किावा लागेल. मांत्री 

महोदय तया भागाचा दौिा करुन बैठक घेणाि आहते काय ? 

श्री.प्राजक्त तनपिेु : सभापती महोदय, या सांदभाात सभागहृाच्या भावना तीव्र 

आहते. मी मघाशीच साांसगतले की, लोक भावना सनसितपणे सवचािात घतेली जाईल. 

सन्माननीय सदस्याांचा आग्रह असल्यामळेु तया भागाचा दौिा किण्यात येईल.  

--------- 
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पृ.शी. : िाज्यात सवात्र अवकाळी पावसासह गािपीट होऊन 

शेतकऱयाांच्या सपकाांचे झालेले प्रचांड नकुसान 

मु.शी. : िाज्यात सवात्र अवकाळी पावसासह गािपीट होऊन 

शेतकऱयाांच्या सपकाांच े झालेले प्रचांड नकुसान 

यासांबांधी डॉ.परिणय फुके, श्री प्रवीण दिेकि, 

ॲड.सनिांजन डावखिे, सवाश्री सिेुश धस, प्रसाद लाड, 

सव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 

 डॉ.परिणय फुके (भांडािा तथा गोंसदया स्थासनक प्रासधकािी सांस्था) : सभापती 

महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक 

महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय मदत व पनुवासन मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण 

तयाबाबत तयाांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

 ”असलकडेच िाज्यात सवात्र अवकाळी पावसासह गािपीट होऊन 

शेतकऱयाांच्या सपकाांचे प्रचांड नकुसान झालेले असणे, हजािो हके्टि के्षत्राविील गहू, 

हिभिा, काांदा, तिू, सांत्रा, केळी, आांबा या सपकाांचे तसेच भाजीपाला सपकाांचे सधु्दा 

िाज्यात सवात्र मोठ्या प्रमाणावि नकुसान झालेले असण,े यासशवाय या नैससगाक 

आपत्तीत सजवीतहानी होऊन जनाविाांचाही मतृय ूझाला असणे, अचानक आलेल्या 

अवकाळी पावसाने सवदभा, मिाठवाडा यासह िाज्यात सवात्र िब्बी सपकाांचे अतोनात 

नकुसान झालेले असणे, यांदाच्या खिीप हांगामात सोयाबीन, कापसू व तिू या सपकाांनी 

आधीच दगा सदल्याने शेतकऱयाांचे प्रचांड नकुसान होऊन तयाांचा उतपादनखचाही सनघ ू

शकला नसण,े ति आता अवकाळी पाऊस व गािपीट यामळेु िब्बी हांगामही नैससगाक 

सांकटाच्या सावटाखाली आल्याने हांगामाच्या आिांभीच शेतकऱयाांना फटका बसणे, 

िाज्यात सवात्र ढगाळ व थांडीचे वाताविण कायम असल्याने िब्बीतील हिभिा व गहू 

सािखी प्रमखु सपकेही धोक्यात आलेली असणे, िाज्यात अवकाळी पाऊस व गािपीट 

यामळेु झालेले नकुसान याचे पांचनामे पणूा झालेले नसणे, शासनाने मदतीची घोषणा 

करून दखेील शेतकऱयाीांकडे आसथाक मदत पोहचलेली नसणे, किोनाची टाळेबांदी 
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व 

 

डॉ.परिणय फुके......... 

सवसवध प्रकािच्या सनबंधाांमळेु उपलब्ध आह ेतोही शेतीमाल बाजािपेठेत नेता येत 

नसल्याने शेतातच सडून जाण्याची, िस्तयावि फेकून दणे्याची वेळ अनेक शेतकऱयाांवि 

आलेली असण,े नैससगाक आपत्तीची भिपाई नाही आसण बाजािपेठही उपलब्ध नाही, 

असा दहुिेी फटका शेतकऱयाांना बसलेला असणे, शासनाने वाढीव दिाने 

नकुसानभिपाई दणे्याचे केवळ आश्वासन सदलेले असणे, वाढीव दिाने नकुसान भिपाई 

अद्याप शेतकऱयाांना समळालेली नसणे, िाज्यातील या आपदग्रस्त शेतकऱयाांना 

तातडीची मदत समळण्याच्या दृष्टीने शासनाने किावयाची कायावाही व उपाययोजना.” 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि (मदत व पनुवासन मांत्री ) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो/ठेवते. 

 तालिका सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

---------- 
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 डॉ.परिणय फुके : सभापती महोदय, ज्यावेळी महासवकास आघाडी सिकाि 

सत्तेवि आले तयावेळी काही मांत्रयाांनी शेतकऱयाांच्या बाांधावि जाऊन कोिडवाहू 

सपकाांच्या नकुसान भिपाईसाठी हके्टिी २५ हजाि रुपये, बागायती सपकाांच्या नकुसान 

भिपाईसाठी हके्टिी ५० हजाि रुपये दणे्याची घोषणा केली. महासवकास आघाडी 

सिकािच्या माध्यमातनू सन २०२० व २०२१ मध्ये चक्रीवादळ, असतवषृ्टी, पिू, 

गािपीट, अवकाळी पाऊसामळेु जे नकुसान झाले तयासाठी तटुपुांजी मदत किण्यात 

आली. तयामळेु शेतकऱयाांचा भ्रमसनिास झालेला आह.े सन २०२० व २०२१ मध्ये 

शेतकऱयाांना मोठ्या प्रमााणावि अवकाळी पावसाचा फटका बसलेला आह.े आम्ही 

ततकाळ मदत करु असे सिकािच्या वतीने साांगण्यात आले होते. ज्या शेतकऱयाांच े

नकुसान झालेले आह ेतयाांना तातडीने मदत सदली ति तयाचा तयाांना फायदा होतो.  

 

        यानांति श्री.साांगळे....... 
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डॉ.परिणय फुके .... 

शेतकऱयाांना ६ ते ८ मसहन्यानांति मदत समळाल्यास तयाांना कोणताही फायदा होत 

नाही. सडसेंबि, २०१९ मध्ये अवकाळी पाऊस पडल्यानांति ऑगस्ट, २०२० मध्ये 

शासनाकडून शेतकऱयाांना मदत समळाली. माचा व एसप्रल, २०२० मध्ये अवकाळी 

पाऊस पडल्यानांति फेब्रवुािी, २०२१ मध्ये ११ मसहन्याांनांति शासनाकडून शेतकऱयाांना 

मदत समळाली. जनू, २०२० मध्ये अवकाळी पाऊस पडल्यानांति नोव्हेंबि, २०२० 

मध्ये ५ मसहन्याांनांति शासनाकडून शेतकऱयाांना मदत समळाली. माचा व एसप्रल, २०२१ 

मध्ये अवकाळी पाऊस पडल्यानांति ऑक्टोबि, २०२१ मध्ये ७ मसहन्याांनांति 

शासनाकडून शेतकऱयाांना फक्त १० टक्के तटुपुांजी मदत समळाली. ऑगस्ट व सप्टेंबि, 

२०२१ मध्ये अवकाळी पाऊस पडल्यानांति सडसेंबि, २०२१ मध्ये ४ मसहन्याांनांति 

शासनाकडून शेतकऱयाांना मदत समळाली. मे, २०२० मध्ये सनसगा वादळ आल्यानांति 

एसप्रल, २०२१ मध्ये ११ मसहन्याांनांति शासनाकडून शेतकऱयाांना मदत समळाली. 

शासनाने शेतकऱयाांच्या बाांधावि जाऊन वचन सदले होते की, आम्ही तमु्हाला २५ त े

५० हजाि रुपये हके्टिी मदत दऊे. ही बाब वचननाम्यात दखेील नमदू किण्यात आली 

होती. तयानसुाि शासनाकडून कायावाही केली जाणाि आह ेका ? शासनाने मागील २ 

वषांच्या काळात आतापयंत िाज्यातील शेतकऱयाांना सवभागसनहाय सकती मदत 

दणे्यात आली आह े? भसवष्यात अवकाळी पाऊस सकां वा असतवषृ्टीमळेु शेतकऱयाांच े

नकुसान झाल्यानांति तयाांना सकती सदवसाांमध्ये नकुसान भिपाई सदली जाणाि आह े? 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य डॉ.परिणय फुके 

याांनी लक्षवधेी सचूनेच्या माध्यमातनू जो सवषय उपसस्थत केला आह,े तोच सवषय 

यापवूी ३-४ लक्षवेधी सचूनाांच्या माध्यमातनू उपसस्थत किण्यात आला होता.या 

सांदभाात यापवूी ससवस्ति चचाा झालेली आह.े  या सांदभाात मागील ५ वषांच्या काळात 

व आमच्या काळात शेतकऱयाांना केलेल्या मदतीची मासहती मी काढलेली आह.े सन 

२०१८ मध्ये िाज्यात दषु्काळ पडल्यानांति तेव्हा िाज्यात कशी परिसस्थती होती याची 

सवांना मासहती आह.े सन २०१९ िाज्यात असतवषृ्टी तसेच महापिू आला होता. 

आपल्या शासनाकडून ५ वषांमध्ये ११,२०० कोटी रुपये दणे्यात आले होते. सडसेंबि,  
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श्री.सवजय वडेट्टीवाि ... 

२०१९ मध्ये महासवकास आघाडी आल्यानांति जानेवािी, २०२० मध्ये मांसत्रमांडळाच े

गठन झाले. सन्माननीय सदस्याांनी सडसेंबि मध्ये झालेल्या नकुसानाच्या सांदभाात 

शेतकऱयाांना नकुसान भिपाई समळण्यासांबांधी मागणी केली आह.े शेतकऱयाांना मदत 

किण्याकरिता शासनाकडून सवलांब का झाला ?  याबाबत मी सदनाला मासहती दते 

आह.े माचा, २०१८ मध्ये सपकावि बोंड अळी पडल्यामळेु िाज्यातील शेतकऱयाांच े

मोठया प्रमाणात नकुसान झाले होते. तेव्हा तमु्ही कें द्र शासनाकडे ३०७३.११ कोटी 

रुपयाांची मागणी केली होती. पिांत ुतयावेळी कें द्र शासनाकडून एकही रुपया समळाला 

नाही. नोव्हेंबि, २०१८ मध्ये िाज्यात खरिप दषु्काळ पडल्यानांति िाज्य शासनाने 

७९६२ कोटी रुपयाांची कें द्र शासनाकडे मागणी केल्यानांति तयाांनी ४५६२ कोटी रुपये 

सदले होते. नोव्हेंबि, २०१८ मध्ये िाज्यातील असतरिक्त असलेली २२६८ मांडळ 

दषु्काळामध्ये आल्यानांति िाज्य शासनाने २८५८ कोटी रुपयाांची कें द्र शासनाकडे 

मागणी केल्यानांति कें द्र शासनाकडून तयाकरिता एकही रुपया समळाला नाही. ऑगस्ट, 

२०१८ मध्ये साांगली व कोल्हापिूमध्ये पिू आल्यानांति िाज्य शासनाने ७२८८ कोटी 

रुपयाांची कें द्र शासनाकडे मागणी केल्यानांति तयाकिता कें द्र शासनाकडून ९५६ कोटी 

रुपये दणे्यात आले होते. या सांदभाात आपल्या शासनाकडून प्रस्ताव पाठसवल्यानांति 

सदल्लीत दखेील आपल्याच पक्षाचे सिकाि सत्तेवि होते. तिी सधु्दा कें द्र शासनाने 

आपल्याला दाद सदली नाही. तसेच आमच्या काळात कें द्र शासनाकडून मदत 

समळण्यासाठी िाज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठसवले आहते. तयाबाबतची 

मासहती दखेील सदनाला सदली जाईल. एसडीआिएफच्या सनकषानसुाि िाज्यातील 

शेतकऱयाांना नकुसान भिपाई सदली जात असते. माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांच्या 

काळात एनडीआिएफच्या सनकषाबाहिे मदत किण्यात आली नव्हती. तयानांति या 

बाबतीत ततकालीन शासनाने सनणाय घेतला होता. अशा प्रकािे आपण घोषणाकरुन 

मोकळे झाला. तयानांति आमचे शासन सत्तवेि आल्यानांति सदि सनणायानसुाि 

िाज्यातील जनतलेा मदतीचे वाटप किण्यात आले. सन २०२०-२१ मध्ये सदनाांक ३  
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श्री.सवजय वडेट्टीवाि ... 

जनू िोजी िाज्यात सनसगा चक्रीवादळ आल्यानांति िाज्य शासनाने १४० कोटी रुपयाांचा 

सनधी शेतकऱयाांना सदला होता. नागपिू सवभागामध्ये पिू आल्यानांति शासनाने सवा 

समळून १७१ कोटी रुपयाांचा सनधी सवतरित केला होता.  जनू ते ऑक्टोबि, २०२० या 

काळात िाज्यात असतवषृ्टी झाल्यामळेु शासनाकडून ४३७४.४३ कोटी रुपये 

शेतकऱयाांना सवतरित किण्यात आले. फेब्रवुािी ते मे, २०२० पयंत िाज्यात गािपीट व 

अवेळी पाऊस पडल्यामळेु िाज्यातील शेतकऱयाांना एकूण २४७ कोटी रुपये दणे्यात 

आले. अशाप्रकािे सन २०२०-२०२१ मध्ये सनकषामध्ये बदल करुन शासनाकडून 

शेतकऱयाांना ४८८४ कोटी रुपयाांचा सनधी दणे्यात आला. सन २०२१-२०२२ मध्ये 

सदनाांक १६ व १७ मे िोजी िाज्यात तौके्त चक्रीवादळ आले होते. िाज्य शासनाने 

तयाकरिता ७२ कोटी रुपयाांचा सनधी उपलब्ध करुन सदला होता. फेब्रवुािी ते मे, २०२१ 

मध्ये गािपीट व अवकाळी पावसामळेु िाज्यात २ लाख १६ हजाि हके्टिचे नकुसान 

झाले होते. तयाकरिता शासनाने १७५ कोटी रुपयाांचा सनधी उपलब्ध करुन सदला होता. 

जलैु, २०२१ मध्ये िाज्यात असतवषृ्टी झाल्यामळेु ४०३८ हके्टिचे नकुसान झाले होते. 

शासनाने तयाकरिता शेतकऱयाांना ४९०.७४ कोटी रुपये उपलब्ध करुन सदले. ऑगस्ट 

ते ऑक्टोबि या काळात िाज्यात ५२ लाख १८ हजाि हके्टिचे नकुसान झाले होते. 

शासनाने तयाकरिता ४८०२ कोटी रुपयाांचा सनधी सदला होता. अशाप्रकािे सन 

२०२०-२०२१  ते २०२१-२२ या २ वषांच्या काळात शासनाकडून शेतकऱयाांना 

५४९६.२५ कोटी रुपयाांचा सनधी दणे्यात आला. दोन वषांच्या काळात सांपणूा दशेात 

किोनाचे सांकट असताना िाज्य शासनाने ५४९६.२५ कोटी रुपयाांचा सनधी सदला 

होता. तया काळात िाज्याची आसथाक सस्थती असतशय सबकट होती. महसलुात मोठया 

प्रमाणात घट झाली होती. अशा भयानक व सांकटाच्या परिसस्थतीतही िाज्यातील 

शेतकऱयाांना वाऱयावि सोडायचे नाही अशी भसूमका महासवकास आघाडीने घेतली व 

सांकटाच्या काळात शासनाकडून िाज्यातील शेतकऱयाांना १०,३८१ कोटी रुपय े

दणे्यात आले होते. आपल्या काळात शेतकऱयाांना सदलेला सनधी वगळता आमच्या  
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काळात शेतकऱयाांना दणे्यात आलेल्या सनधीची मी सदनाला मासहती सदली आह.े 

आपल्या काळात शेतकऱयाांना मदत किण्यात आली नव्हती. सजिायती शेतीकरिता 

एसडीआिएफचे ६८०० रुपयाांचे सनकष होते. आमच्या शासनाने सजिायतीकरिता १० 

हजाि रुपये सदले. तसेच बागायती शेतीकरिता एसडीआिएफचे दहा हजाि रुपयाांच े

सनकष होते. आमच्या शासनाने बागायती शेतीकरिता १५ हजाि रुपये सदले. मी या 

सांदभाात आपल्याला सजल्हासनहाय मासहती दतेो. शेतकऱयाांना सदलेल्या सनधीचे वाटप 

पणूापणे झाले की नाही, याबाबत आम्ही साततयाने आढावा घेत असतो. तसेच बँका 

तो सनधी आपल्याकडे ठेवनू तयाविील व्याज खात नाही ना, याबाबत आम्ही 

िाज्यातील अनेक बँका कृषी सवभाग व सजल्हासधकाऱयाांकडून मासहती घेत असतो. 

अशा प्रकािे शेतकऱयाांच्या खातयात ९४ टक्क्याांपयंत सनधी पोहोचलेला आह.े मी ही 

बाब िेकॉडावि साांगत आह.े तसेच उवारित ६ टक्के सनधी दते असताना थोडा सवलांब 

होत असतो. आपल्या सवांच्या काळात तयाकरिता सवलांब होत असतो. पिांत ु

शेतकऱयाांना आम्ही मदतच केली नाही असे आपण म्हणता कामा नये. आपल्या 

काळात तसेच काही प्रमाणात महासवकास आघाडी शासनाने िाज्यातील शेतकऱयाांना 

मदत केलेली आह.े पिांत ुकें द्र शासनाने तमुच्या वळेेस आसण आमच्या वळेेसही सनधी 

दणे्यासांबांधी अन्याय केला. िाज्यातील शेतकऱयाांना जेव्हा अडचणी येतात तेव्हा 

आम्ही सनसितपणे शेतकऱयाांच्या मागे उभे िासहलो आहोत. तसेच तयाांना सनकष 

बदलनू मदत केली आह.े एसडीआिएफच े सनकष बदलण्यासांबांधी माननीय 

मखु्यमांत्रयाांनी  कें द्र शासनाकडे पत्र पाठसवले आह.े वाढलेली महागाई, शेतकऱयाांचा 

एकिी होणािा खचा, तयातनू सनघणािे उतपन्न या सवा गोष्टी सवचािात घतेा ६८०० 

रुपयाांमध्ये काही होऊ शकत नाही. ही िक्कम असतशय कमी आह.े कोणाचेही सिकाि 

असो, कोणतेही सिकाि १००टक्के नकुसान भिपाई दऊे शकत नाही. पिांत ु

शेतकऱयाांना काही तिी आधाि समळाला पासहजे, तयाांनी बी-सबयाण्याांवि केलेला खचा 

सनघाला पासहजे. अशी भसूमका समोि ठेवनू शासन काम किीत आह.े कें द्र शासनाकडे  
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श्री.सवजय वडेट्टीवाि ... 

सदि सनकष बदलण्यासांबांधी िाज्य शासनाने सवनांती केली आह.े सदि सनकषामध्ये 

बदल झाल्यास शेतकऱयाांना मोठया प्रमाणात मदत किता येऊ शकेल.  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य डॉ.परिणय फुके याांनी 

लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू सवचािलेल्या मळू प्रश्नाला बगल दऊेन कें द्र शासनाने 

काही केले नाही असे साांगनू मांत्री महोदयाांनी िाजकीय भाषण केलेले आह.े सभापती 

महोदया, कोल्हापिू, साांगली सातािा येथे पिू आल्यानांति माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस 

याांच्या काळात शासनाने असतशय उपयकु्त शासन सनणाय काढला होता. शासनाने 

तयानसुाि सवांना मदत केल्यास सवांचे काम होऊन जाईल.  

 

        यानांति श्री.गागिे ...     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि : सभापती महोदय,  
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श्री.प्रिीण दरेकर ..... 

९५ टक्के र्दत वदल्याचे म्हणतात. तौके्त, विसिा आदी चक्रीिादळ ि अिकाळी 

पाऊस याकरीता ६० टक्के र्दतसधु्दा अद्यापही िेतकऱ्यांिा वर्ळालेली िाही, 

सन्र्ाििीय सदस्यांिी आता र्ांडलेल्या या दाव्याचे र्ी सर्थाि करतो. 

 सभापती र्होदय, विभािाला वकती विधी वदला याचे उत्तर र्ंत्री र्होदयांिी 

वदले िाही. तयांचा र्ळु प्रश्न आह ेकी, िेतकऱ्याच्या बांधािर जाऊि २५ हजार रुपय े

हके्टरी दऊे असे बोलले िेले होते. आपणच सांवितले की, ५० हजार रुपय े

बािायतीला वदले आहते, तयाबाबत उत्तर आले िाही. िाही तर ते केिळ 

बोलण्यासाठीच होते अस ेसांिा, आम्हाला पैसे द्यायचे िव्हत ेअसे सांििू टाका. तया 

संदभाात र्ंत्री र्होदयांिी भवूर्का स्पष्ट करािी. 

 श्री.विजय िड्डेटीिार : सभापती र्होदय, र्ी र्ाििीय विरोधी पक्ष िेते यांिा 

सांि ूइवच्ितो की, जावहरिाम्यात िापिू आलेल्या १०० टक्के िोष्टी पणूा करतो का. 

आपण बोलत िाही पण सरकारर्ध्य े असलेले अिेकजण ते सांितात. आपण 

िेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला तया वदिेिे घेऊि जाऊ िय,े राजकारण करु िय ेअिी वििंती 

आह.े राजकारणाला प्रेरीत अिी उत्तराची अपेक्षा असेल तर र्ला तस ेउत्तर दतेा येईल 

पण तयातिू साध्य काय होईल, हा विषय आह.े कृपया तया वदिेिे जाऊ िका. विधी 

िाढििू दणे्याची भवूर्का होती ि िाढििू वदलेले आह.े हा र्खु्यर्ंत्री र्होदयांिी 

घेतलेला विणाय आह,े  वदलेले ६८०० रुपये कर्ी पडतात तयार्ळेु १० हजार रुपय े

वदले पावहजेत अिी आम्ही भवूर्का घेतली. आपण म्हणता तयाप्रर्ाणे सातारा, 

सांिली ि कोल्हापरूला वििेष जी.आर. काढूि र्दत केली कारण तेव्हाची पररवस्थती 

िेिळी होती. दोि िषा आपण तोंडाला र्ास्क घालिू वर्रत आहोत. कोरोिार्ळेु सिा 

जि थांबले होते, या सिा पररस्थतीर्ध्य ेर्हसलू तटू र्ोठी होती. कोलर्डलेल्या 

व्यिस्थेर्ध्य ेिेतकऱ्याला र्दत करण्यास उिीर झाला असले ह ेर्ी र्ान्य करतो. पण 

वदले की िाही हा र्हतिाचा प्रश्न आह.े तौके्त, विसिा चक्रीिादळाची र्दत आता 

वदली, िासकीय र्दत वर्ळत ेह ेकोकणातील लोकांिा पवहल्यांदा र्ावहती झाले. ती 

र्ंडळी िासकीय र्दतीच्या भरििािरच िव्हती. बऱ्याच जणांचे अकाऊंट िंबर  
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श्री.प्रिीण दरेकर ..... 

िव्हत,े त े घेण्यात आले. र्ाििीय विरोधी पक्ष िेते यांिी िस्तवुस्थती सांिािी. 

वजल्हावधकाऱ्यार्ार्ा त ती र्दत उपलब्ध करुि दणे्यात आली, तयातील विधी अजिू 

विल्लक आह.े प्रॅक्टीकली कार् करण्यार्धील अडचणी लक्षात घऊेि आपण 

बोलले पावहजे. र्ाझी र्ाििीय विरोधी पक्ष िेते यांिा वििंती आह ेकी, र्दत कुठे कर्ी 

पडली असले तर आपण सांिािे ती उपलब्ध करुि दणे्यात येईल. आपण दोघे वर्ळूि 

कोकणात आढािा घेण्यास जाऊ, तरु्च्या उपवस्थतीत आढािा घऊे, अडचणी 

असल्यास लक्षात घेऊ. वतकडे जाऊि तया लोकांिा र्दत केली पावहजे. आिश्यकता 

पडली तर वदल्लीला दखेील आपण जाऊ. तसचे सन्र्ाििीय सदस्य डॉ.पररणय रु्के 

यांिा सांि ूइवच्ितो की,  भंडारा िोंवदया येथेही जाऊ, तेथे र्ी िेहर्ीच जात असतो, 

आपण दोघेच जाऊ, वतसरे कोणी िको.  

 सभापती र्होदया, िेतकऱ्यांिा र्दत दते असतािा आपण कोठेही हात 

आखडता घतेला िाही. आिश्यकता असेल तर र्ी विभाििार र्ावहती िाचिू 

दाखवितो, ती आता र्ाझ्याकडे उपलब्ध आह.े िेळेअभािी ही र्ावहती र्ी 

सभािहृाच्या पटलािर ठेितो. ५० हजार रुपय े प्रती हके्टरी कर्ी पडतात अस े

म्हटल्यािर आपण एकरािर आलो, िुंठयािर आलो. र्ळबािांसाठी प्रवतहके्टरी र्दत 

वदली. कोकण ि र्ुंबईत पवहल्यांदा अिी र्दत वर्ळाली. कोकणािर कोणतेही संकट 

येत िाही पण या दोि िषाात पवहल्यांदा ि साततयािे त ेआले. र्ोठया प्रर्ाणािर र्दत 

वर्ळत ेही भाििा तयांच्या र्िार्ध्ये आता आली. तयार्ळेु र्ला असे िाटते की, 

उिाररत रकर्ेबाबत र्ािणी आल्यास तयाबाबत िासि कर्ी पडणार िाही ि 

आिश्यक ती र्दत वदली जाईल. 

 डॉ.पररणय रु्के : सभापती र्होदय, र्ंत्री र्होदयांिी सांवितले की, कें द्र 

सरकारकडे वकती र्ािणी केली, पण िचििाम्यात वकती र्दत करणार ह े कोठे 

सांवितले िव्हत.े आपणच िचििाम्यात ि िेतकऱ्यांच्या बांधािर जाऊि सांवितले. 

तेव्हाचे विधािसभा अध्यक्ष भंडारा ि िोंवदयार्ध्य ेिेतकऱ्यांच्या बांधािर िेले ि तथेे 

सांवितले की, ५० हजार रुपये एकरी दऊे. म्हणिू हा प्रश्न विचारला आह.े ह ेसरकार 
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डॉ.पररणय रु्के..... 

 येण्यापिूी ते बोलले असतील तर सरकार आल्यािर ते पलटले. ते पलटले आहते 

हचे बोलणे तरु्च्याकडूि अपेक्षीत होते. विसिा चक्रीिादळात जास्त र्दत केल्याच े

तमु्ही सांवितले. तमु्ही १५०० कोटीची घोषणा केली पण ७२७ कोटी रुपये वदले 

आहते, म्हणज े७७३ कोटी वदलेले िाहीत. २०२० च्या अवतिषृ्टीर्ध्ये तमु्ही ११ 

हजार कोटीची घोषणा केली, प्रतयक्षात ४६४८ कोटी ८२ लाख वदले आहते, ६३१५ 

कोटी वदले िाहीत. तसचे तमु्ही १० हजार कोटीच्या पॅकेजची घोषणा केली, ५७६९ 

कोटी ८७ लाख रुपये तमु्ही वदले, ४२३० कोटी वदलेच िाही. तयािंतर चक्रीिादळात 

१००० कोटी रुपयांची घोषणा केली ि १७३ कोटी रुपये वदले आहते. ही घोषणा 

राज्य सरकारिे स्ित:च्या भरििािर  केली होती, कें द्र सरकारच्या भरििािर केली 

िव्हती. हा १०० टक्के विधी आपण कधी दणेार ह ेर्ी विचारु इवच्ितो. 

 श्री.सरेुि धस : सभापती र्होदय, बीड वजल्हयात ४ लाख ३२ हजार 

िेतकऱ्यांिा २०२० र्ध्य े राज्य सरकारकडूि र्दत वर्ळाली. पण तयाच िेळी या 

िेतकऱ्यांिी पीक विर्ा भरला होता ि तो ६२६ कोटीचा पीक विर्ा वर्ळाला िाही. 

र्दत ि पिुिासि तसचे  कृषी र्ंत्री र्होदय यथेे उपवस्थत आहते. तयांिी सांवितले की, 

पीक विर्ा कंपिीचे उत्तर असे आह ेकी, एसडीआरएर्चे विकष आम्हाला लाि ूहोत 

िाहीत. तसचे ७२ तासाच्या आत िेतकऱ्यांिी ऑिलाईि दाखल केलेले िाही. परंत ु

िेतकरी एिढा हुिार िाही की, ७२ तासाच्या आत ऑिलाईि दाखल करु िकेल, 

िािात तेिढया सवुिधा ि रेंज िाही, या अडचणी आहते. २०२० पासिू ४ लाख ३२ 

हजार िेतकऱ्यांचा हा प्रश्न आह.े र्दत ि पिुिासि तसेच कृषी र्ंत्री र्होदयांिी लक्ष 

घालािे, बैठक घ्यािी. िेतकऱ्यांिी भरलेल्या पीक विम्याची दये रक्कर् ६२६ कोटी 

रुपये आह.े २०२१ चे ४९६५ िेतकरी आहते, तयांिा २५ टक्के रक्कर् वदली आह े

पण ७५ टक्के रक्कर् तयांिा वदलेली िाही. चाल ूिषाातील आकडा िोटा आह ेपरंत ु

परंत ु४ लाख ३२ िेतकऱ्यांच्याबाबत बैठक घेऊि ह ेिासि पीक विर्ा कंपिीला 

पैसे दणेार भाि पाडणार आहते का? 
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 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती र्होदय, कोरोिा काळात दोि चक्री िादळे 

कोकणात झाली ि पविर् र्हाराष्ट्रात र्हापरू झाला. पिूीच्या श्री.दिेेंद्र र्डणिीस 

यांच्या सरकारच्या काळात कजार्ार्ी वर्ळाली. विजेचे पोल, र्ोटरी िाहूि िेल्या 

तयांिा दखेील िकुसाि भरपाई वर्ळाली आह.े परंत ुया िेळचा र्हापरू कोकण ि 

पविर् र्हाराष्ट्रातही आला. िठुयांला १३५ रुपये िकुसाि भरपाई वर्ळाली. ज्यांच्या 

जवर्िी खचिू िेल्या तयाकरीता िकुसाि भरपाई वर्ळण ेिरजेचे होते ती वर्ळाली 

िाही. िेतकऱ्यांर्ध्ये आक्रोि होता. िेतकऱ्यांिी कोल्हापरू ि सांिली पररसरात र्ोच े

काढले होते. ज्यांच्या जवर्िी खचल्या आहते तयांचा अहिाल र्ािििू घ्यािा ि 

िकुसाि भरपाई द्यािी. कोकणातील र्ळबािांच्या झालेल्या िकुसािीस अवधक र्दत 

करािी लािेल. एक झाड उभ ेराहण्यास १०-१२ िषा लाितात. िव्यािे िकृ्षलाििड 

करायची असले तर कृषी र्ंत्री र्होदय उपवस्थत आहते. 

        यािंतर श्रीर्ती िार्डे..... 
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श्री.सदाभाऊ खोत...... 

तयाांच्याकरिता एक वििेष योजिा आणिू वकंिा तयांिी जर लाििड केली असेल तर 

तयांिा िासिाला र्दत किी करता येईल, या दृष्टीिे दखेील विचार करण ेिरजचे े

आह.े  सोलापरू वजल्हयामध्ये डासळांबसवि "सपनहोलगोि" नावाचा मोठा िोग 

आलेला आह.े  या वषी सोलापिू सजल्हयातील डासळांबाच ेउतपादन ८००० कोटीवरुन 

३००० कोटीपयंत खाली आलेले आह.े   सोलापिू सजल्हयातील डासळांब उतपादक 

शेतकऱयाला शासन पांचनामे करुन सांबांसधत कृषी व पणन मांत्रीमहोदय आपल्याला 

कशी मदत कता येईल, याचा सवचाि किावा. 

 श्री.सवजय वडेट्टीवाि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.परिणय फुके 

याांनी शेतकऱयाांना सदलेला आकडा साांसगतलेला आह.े घिाांचे नकुसान, िस्तयाांच े

नकुसान याकरिता दखेील शासनाने पैसे सदलेले आहते.  ते पॅकेज ही सवा कामे व 

बाबी समळून आहते.  ससांचन, िस्ते, घिे या सवा बाबींकरिता ते पॅकेज होते.  सन्माननीय 

सदस्याांनी केवळ शेतकऱयाांना सदलेल्या पैशाबाबत साांसगतलेले आह.े  घोषणेप्रमाणचे 

अांमलबजावणी झालेली आह,े तयाबाबत काळजी करु नये. 

 सभापती महोदया, पीक सवमा सांदभाात बोलायचे झाले ति पीक सवमा 

कां पन्याांसमवेत मी आसण कृषीमांत्री समळून बैठक लावनू व सांबांसधताांना तयाकरिता 

बोलाव.ू  पीक सवमा योजना बांद किण्याबाबत घोषणा माननीय श्री.असजत पवाि याांनी 

केलेली आह.े  गजुिाथ िाज्यामध्ये दखेील पीक सवमा योजना बांद किण्याचा सवचाि 

केलेला आह.े एका पाठोपाठ एक िाज्य आता पीक सवमा योजना बांद किण्याचा 

सवचाि कित येत आह.े पांतप्रधान पीक सवमा योजनेमध्ये कें द्र आसण िाज्य याांचा वाटा 

यामध्ये जो िेसशओ होता, तोही बदललेला आह.े  यामध्ये मला आता खोलात 

जायची गिज नाही. आपल्याला ते सवा मासहती आह.े आता सवा काही िाज्यावि 

ढकलनू सदलेले आह.े  या योजनेचे नाव केवळ पांतप्रधान पीक सवमा योजना आह.े जी 

वस्तसुस्थती आह,े ती आपल्यापढेु माांडलेली आह.े या सवषयात मी िाजकीयदृष्टया 

जात नाही. 
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श्री.सवजय वडेट्टीवाि.... 

 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्याांनी खिडून गेलेल्या जसमनीबाबतचा मदु्दा 

माांडलेला होता.  खिडून गेलेल्या जसमनीबाबत बैठक लावली जाईल, तया बैठकीला 

सांबांसधत सन्माननीय सदस्याांना बोलासवण्यात येईल.  खिडून गेलेल्या जसमनीकरिता 

असलेला प्रस्ताव सवत्त सवभागाकडे गेलेला आह.े सदनाांक ३१ माचा पयंत सकां वा 

तयानांति शासन खिडून गेलेल्या जसमनीला १०० टक्के मदत दणेाि आह.े 

यासांदभाातील प्रस्ताव आलेला आह,े तयानसुाि सवत्त सवभागाकडे मागणी केलेली 

आह.े पैसे समळालेले आहते. ते पैसे सदलेच पासहजे.  खिडून गेलेली जमीन म्हणजे 

शेतकऱयाच्या आयषु्यभिाचे नकुसान होय. सांबांसधत शेतकऱयाला योग्य ती मदत सदली 

गेलीच पासहजे, हीच भसूमका शासनाची आह.े  

---------- 
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   पृ.शी. : अकोला येथील डॉ.पांजाबिाव दशेमखु कृषी  

      सवद्यापीठातील हांगामी िोजांदाि मजिुाांच्या बाबतीत 

    सहानभुतूीपवूाक सवचाि किणेबाबत 

   मु.शी.अकोला येथील डॉ.पांजाबिाव दशेमखु कृषी  

           सवद्यापीठातील हांगामी िोजांदाि मजिुाांच्या बाबतीत  

          सहानभुतूीपवूाक सवचाि किणेबाबत यासांबांधी सवाश्री  

         अमोल समटकिी, शसशकाांत सशांद,ेसवक्रम काळे, सतीश 

        चव्हाण,सव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 श्री.अमोल समटकिी (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, मी सनयम 

१०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या 

अनमुतीने सन्माननीय कृषी मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण तयाबाबत तयाांनी सनवेदन 

किावे, अशी सवनांती कितो. 

 "अकोला येथील डॉ.पांजाबिाव दशेमखु कृषी सवद्यापीठातील हांगामी िोजांदाि 

मजिुाांना कायामकु्त किण्याचा सनणाय शासनाद्वािे घणे्यात येणे, सन २०१८ मध्ये तयाि 

किण्यात आलेल्या यादीमध्ये १ हजाि ३७१ मजिु कायाित असणे, मात्र तयापैकी ४५० 

ते ५०० मजिुच कामावि कायाित असनू, यामध्ये सनम्मे मजिू प्रकल्पग्रस्त असण,े 

अथाात तयाांच्या उदिसनवााहाचे साधन असलेल्या ससुपक जमीनी प्रकल्पासाठी घेण्यात 

आलेल्या असणे, सद्यसस्थतीत डॉ.पांजाबिाव दशेमखु कृषी सवद्यापीठातील ६५० त े

७०० पद े रिक्त असणे, तिी सदि िोजांदाि मजिूाांना कायम करुन तयाांना काम 

सदल्यानांतिही पद े रिक्त िाहत असणे, तिी शासनाच्या िोजांदाि मजिूाांना कायामकु्त 

किण्याच्या धोिणामळेु डॉ.पांजाबिाव दशेमखु कृषी सवद्यापीठातील गेल्या २५ 

वषांपासनू कायाित असणाऱया हजािो मजिुाांच्या उदिसनवााहाचा मोठा प्रश्न उभा 

िासहलेला असणे, यासाठी महसलूात तटू, आस्थापनेविील वाढता खचा, िाज्याच्या 

सवकासकामावि याचा होत असलेला परिणाम तसचे कल्याणकािी योजना 

िाबसवण्यासाठी पिेुसा सनधी उपलब्ध होत नसल्याचे कािण सदलेले असणे, मात्र या 

िोजांदाि मजिुाांना पोटापाण्यासाठी कोणताही पयााय नसल्याने शासनाचा धोिणाांवि  
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श्री.अमोल समटकिी....... 

सवाच स्तिाांवि सांतप्त प्रसतसक्रया व असांतोषाच े वाताविण उमटत असनू शासनाने 

डॉ.पांजाबिाव दशेमखु कृषी सवद्यापीठात िोजांदाि मजिूाांच्या बाबतीत सहानभुतूीपवूाक 

सकािातमक फेिसवचाि करुन मजिूाांना न्याय दणे्याबाबत धोिणातमक सनणाय घेण्याची 

आवश्यकता, याबाबत शासनाची भसूमका व प्रसतसक्रया." 

 श्री.दादाजी भसेु (कृषी मांत्री ) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सचूनेसांबांधीच्या 

सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या असल्यामळेु मी त े

सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 तालिका सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

---------- 
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  श्री.अमोल समटकिी : सभापती महोदया, सदि लक्षवेधी सचूना असतशय 

महत्त्वाची सचूना आह.े सदि लक्षवेधी सचूनेकरिता मी गेल्या सहा-सात सदवसाांपासनू 

प्रयतन कित आह.े  या लक्षवेधी सचूनेविील लेखी उत्ति मला कृषी सवभागातफे जे 

प्राप्त झालेले आह.े तया उत्तिामध्ये सवत्त शासन, सवभाग शासन सनणाय सदनाांक 

१०.०९.२००१ तसेच, माननीय सवोच्च न्यायालयाचे आदशे पाहता िोजांदािी 

मजिूाांना सेवेत सनयसमत किणे योग्य होणाि नाही,असे म्हटलेले आह.े तयामळेु 

डॉ.पांजाबिाव दशेमखु कृषी सवद्यापीठ, अकोला येथील िोजांदािी मजिुाांबाबत सवत्त 

सवभागाच्या शासन सनणायानसुाि कायावाही होणे अपेसक्षत आह.े  याबाबत शासनाने 

लेखी उत्तिात काय सदलेले आह े?  ह ेजि वाचले ति आपल्याला बऱयाच गोष्टी लक्षात 

येतील. आम्हाला असभमान आह ेकी, आज महािाष्ट्रात माननीय श्री.दादाजी भसेु 

साहबे कृषी खाते साांभाळत आहते. कोिोना काळात तयाांनी शेतकऱयाांना खपू मोठया 

चाांगल्या पध्दतीने ताकदीने न्याय दणे्याचा प्रयतन केलेला आह.े  आमच्या अकोला 

सजल्हयात त ेवािांवाि येत होते.  तयाांच्यामळेु तथेे धान खिेदी, कापसू खिेदी, मका 

खिेदी सरुु झाली.  ते सांवेदनशील नेते आहते, त ेस्व.बाळासाहबे ठाकिे याांचे कडव े

सशवसैसनक म्हणनू दखेील मी तयाांच्याकडे पाहतो. स्व.वसांतिाव नाईक साहबेाांनी 

तयावेळी कृषी औद्योसगकिण व शेतकिी सक्षमीकिणाकरिता चाि कृषी सवद्यापीठे 

स्थापन केले, तयापैकी डॉ.पांजाबिाव दशेमखु कृषी सवद्यापीठ अतयांत महत्त्वाच े

सवद्यापीठ आह.े ज्या सवद्यापीठाकरिता निेंद्रजी दशेमखु, सिेुशजी भडके, सभरुमलजी 

रिझमुलजी, सिेुशजी कुिे, गजाननजी दवेघिे, नेमचांदजी गोपाल, सिेुशजी वानखडेे, 

शेख िफीकजी व स्व. प्रफुलचांद कोठािी याांनी आतमबसलदान सदलेले आह.े  या 

सवद्यापीठाकरिता लोकाांनी आपली जमीन सदली. ज्याांना नोकिी नाही, अशाांचे अजा 

तयावेळी मासगतले होते.  पिांत ुनोकिीकरिता शासनाची मांजिूी समळेपयंत सीडीएफओ, 

सीआिएस येथील फॉमाि आदशेाद्वािे मजिूाांना काम दणे्यात आले होते. तेव्हापासनू ह े

मजिू काम कित होते.  आज या सवद्यापीठामध्ये डॉ.पांजाबिाव दशेमखु कृषी 

सवद्यापीठामध्ये १३७१ मजिू आहते.  तयापैकी आज िोजी ४५०-५०० मजिू कामावि 

आहते.  यामध्ये सनम्मे मजिू प्रकल्पग्रस्त अथाात तयाांच्या जसमनी गलेेल्या आहते.  

आज मजिुाांची ६५०-७०० पद ेरिक्त आहते.   
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श्री.अमोल समटकिी...... 

याबाबत वािांवाि आम्ही मांत्रीमहोदयाांसमवेत पाठपिुावा किण्याचा प्रयतन केलेला 

आह.े  मात्र तयाांना मासहतीच चकुीची येत आह.े  यामध्ये कािण काय दाखसवले ? की, 

जि ह ेलाग ूकिण्यात आले ति म्हणजे याांना जि शासन सनणाय ३१ जानेवािी,२०२२ 

नसुाि कामगाि बांद किण्याचे पत्रक काढले होते.  तयाला २००१ िोजीच्या सवत्त 

सवभागाच्या परिपत्रकाचा सांदभा तयाांनी सदलेला आह,े तो योग्य नाही.  कािण याच 

कृषी सवभागाने सन २०१५ िोजी पिभणी व अकोला सवद्यापीठाच्या मजिूाांच्या रिक्त 

जागा भरुन कायम किण्याचा आदशे २४ जलैु,२०१५ िोजी काढला होता.  तयामळेु 

सन २००१ चा सांदभा दऊेन मजिू कमी किणे आवश्यक आह,े ह ेउत्ति आम्हाला 

सांयसुक्तक वाटत नाही. सद्य:सस्थतीत अकोला कृषी सवद्यापीठात मजिूाांचे ६३० पद े

रिक्त आहते. ती पद ेभिल्यास प्रकल्पग्रस्त हांगामी मजिुाांचे प्रश्न सनकाली लागणाि 

आह.े   

 सभापती महोदय, डॉ.पांजाबिाव दशेमखु ह े दशेाचे पसहले कें द्रीय कृषीमांत्री 

होते.  तयाांनी शेतकऱयाांसाठी अनेक योजना आणल्या.  तमुच्याच "योजना ठाकिे 

सिकािच्या व लाभ जनतेचा या पसु्तकामध्ये डॉ.पांजाबिाव दशेमखु वससतगहृ सनवााह 

भत्ता, डॉ.पांजाबिाव दशेमखु व्याज सवलत योजना, या योजनेचा प्रामखु्याने आपल्या 

पसु्तकामध्ये उल्लेख केलेला आह.े याचा मला असभमान वाटत आह े की, 

डॉ.पांजाबिाव दशेमखुाांनी जे कृषी धोिण या दशेामध्ये पसहल्याांदा आणले, तयानांति 

ज्यावेळी आदिणीय श्री.पवाि साहबेाांना आम्ही भेटतो. तयावेळी ते कृषी सवद्यापीठाची 

मासहती सवचाितात. आज मी तयाांच्याच आसशवाादाने हा प्रश्न सवचाित आह.े तयाांच्या 

आसशावादाने मी कृषी सवद्यापीठाचा सदस्य आह.े   

 सभापती महोदय, याबाबत मी तीन प्रश्न सवचािणाि आह.े  डॉ.पांजाबिाव 

दशेमखु कृषी सवद्यापीठातील िोजांदाि मजिु सांबांधी माननीय सवोच्च न्यायालयाच्या 

या सांदभाातील सनकाल हा असलकडे आलेला आह.े  तथासप सदि िोजांदािी मजिूाांची 

२०-२५ वषे सेवा झालेली असनू तयाांच्या प्रकिणी माणसुकीच्या दृष्टीकोनातनू 

तयाांच्या सेवा कायमस्वरुपी किण्याबाबत शासन तसा सनणाय घेणाि आह ेका ? या  
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श्री.अमोल समटकिी..... 

कमाचाऱयाांना डॉ.पांजाबिाव दशेमखु कृषी सवद्यापीठाच्या सेवतेनू कायामकु्त केल्याने 

तयाांच्या सेवा अांतगात कोणताही आसथाक लाभ तयाांना दणे्यात आलेला नाही. तथासप 

तयाांच्या कुटुांसबयाांवि उपासमािीची पाळी आलेली आह,े ह ेलक्षात घेता शासन तयाांचे 

प्रकिणी सहानभुतूीपवूाक सनणाय घेऊन तयाांना सेवते पनु्हा कायम किण्याबाबत कोणती 

कािवाई किणाि आह े ? कमाचाऱयाांना कायामकु्त किण्यासांदभाात सवत्त सवभागाचा 

सनणाय असला तिीही यापवूी वन सवभागाने िोजांदािी कमाचाऱयाांना सेवेत कायम केलेले 

आह,े अशी मासहती आह.े तिी या धतीवि या सवा कमाचाऱयाांना सेवेत कायम 

किण्याबाबत शासन कािवाई किणाि आह ेका ? 

 श्री.दादाजी भसेु : सभापती महोदया, आपल्या महािाष्ट्रात एकूण चाि कृषी 

सवद्यापीठे आहते.  डॉ.बाळासाहबे सावांत, कोकण कृषी सवद्यापीठ, डॉ.पांजाबिाव कृषी 

सवद्यापीठ, अकोला, श्री.वसांतिाव नाईक,मिाठवाडा कृषी सवद्यापीठ, िाहुिी येथे 

महातमा ज्योसतबा फुले कृषी सवद्यापीठ आह.े  

 सभापती महोदया, िाज्यामध्ये हांगामी आसण िोजांदािी कमाचाऱयाांना मजिू जे 

काही आहते, तयाांना कमाचािी म्हणनू नेमण्यात येऊ नये, असा शासन सनणाय २००१ 

मध्ये घेण्यात आला होता.   हा सनणाय सदनाांक ३१ माचा, २०१५ िोजी कळसवण्यात 

आला.  तयानांति ६.सडसेंबि,२०२१, ३१ जानेवािी,२०२२ िोजी दखेील हा सनणाय 

कळसवण्यात आला होता.  हा सनणाय झाल्यानांति महािाष्ट्रातील चाि कृषी 

सवद्यापीठाांपैकी केवळ तीन कृषी सवद्यापीठाांनी याची अांमलबजावणी केली. या 

सनणायाचे पालन केलेले आह.े अकोला कृषी सवद्यापीठाने याचे पालन केले नाही.  

अगदी कालपयंत म्हणजे गेल्या मसहन्यापयंत ह ेजे िोजांदािी व हांगामी कमाचािी आहते, 

याांना तयाांनी कां सटन्यशूनमध्ये ठेवले.  खिे म्हणजे ह े आदशे सनघाल्यानांति तयाची 

तातडीने अांमलबजावणी होणे अपेसक्षत होते.  पिांत ु ददुवैाने अकोला कृषी 

सवद्यापीठातील जे कोणी सांबांसधत असधकािी असतील, तयाांनी या आदशेाचे पालन 

केले नाही.  

यानांति श्री.सोनावणे......                                                                        
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श्री. दादाजी भसेु......... 

सन्माननीय सदस्य श्री. अमोल समटकिी याांनी प्रश्न सवचािलेला आह.े मी तयाांना 

वस्तसुस्थती काय आह ेत ेसाांगणाि आह.े सन २००१ मध्ये झाला सनणाय होता. सदनाांक 

१९ माचा, २०१५ िोजी ततकालीन मांसत्रमांडळाने सनणाय घेतला होता. अकोला कृषी 

सवद्यापीठाला सोडून सदले असे नाही. तयावळेी िोजांदािी कमाचाऱयाांना कायम 

किण्यासाठी एक सवशेष बाब म्हणनू सदनाांक १९ माचा, २०१५ िोजी ततकालीन 

मांसत्रमांडळाने सनणाय घेतला होता. यामध्ये पिभणी सवद्यापीठातील ५५० िोजांदािी 

मजिूाांना सामावनू घेण्यात आले. अकोला येथील डॉ. पांजाबिाव दशेमखु 

सवद्यापीठाचा नामोल्लेख सन्माननीय सदस्याांनी केलेला आह.े तसेच तयाांच्यासवषयी 

दशेातील प्रतयेक नागरिकाांना असभमान आह.े सवद्यापीठाने तयाांचा डाटा सदनाांक १९ 

माचा, २०१५ िोजी ततकालीन मांसत्रमांडळाला सदला होता. तयानसुाि २८४ मजिूाांना 

कायम किण्यात आले. दापोली कृषी सवद्यापीठाने ३२५ िोजांदािी मजिुाांची मासहती 

सदली होती, तयाांनाही तयावेळेस कायम किण्यात आले होते. सन्माननीय सदस्याांनी 

एक हजाि मजिुाांची आकडेवािी सदलेली आह.े  तयाांना कायम किण्यासाठी मागणी 

केलेली असनू ती उसचत  नाही. आताच्या घडीला या मजिूाांना प्रतीदीन १८० रुपये 

आसण १०० रुपये भत्ता सदला जातो. तयाांना कायम करु नये असे आदशे असताना 

तयाची कायापध्दतीचे आदशे ह ेशासन पातळीवरुन वेगळ्या पध्दतीने गेलेले आहते. 

कायम असा शब्द तया मजिूाांना न लावत कॉन्टॅ्रक्ट बेसीसवरुन ही सवा काम े

तयाांच्याकडून करुन घेण्याची आवश्यकता आह.े अकोला सवद्यापीठाने पाठीमागच्या 

काळात एक कायापध्दती अवलांबली होती. तयामध्ये मजिुाांना प्रतीदीन १८० रुपय े

आसण १०० रुपये िाहणीमानभत्ता असे एकूण २८० रुपये सदले जात होत.े पिांत,ु हचे 

काम कॉन्टॅ्रक्ट बेसीसवरुन केले ति समसनमम वेजेसच्या कायद्यानसुाि ३०० ते ३५० 

रुपये मजिूाांना िोज समळू शकतो. असे नाही की तया मजिुाांची उपासमाि होणाि आह.े 

कॉन्टॅ्रक्ट बेसीसवि जे मजिू काम कितील अशा मजिुाांना प्राधान्यक्रमाने सांधी द्या 

अशा सचूना दऊे शकतो.  
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 श्री. शसशकाांत सशांद े : सभापती महोदय, माननीय मांत्री महोदय उत्ति सदलेले 

आह.े माझे दोन ते तीन प्रश् न आहते. कृषी सवभागाकडे एकूण जमीन सकती आह े? 

तया जसमनीवि सकती मजिुाांची आवश्यकता आह े? सन २००१ मध्ये या मजिुाांना 

शासनाच्या आदशेाप्रमाणे कायावाही केली नाही. पिभणी आसण इति सजल्ह्यातील 

मजिुाांना कायम किण्यासाठीचा शासनाने सनणाय घेतला होता. याच धतीवि शासनाने 

तया मजिुाांसाठी सनणाय का घेतला नाही असा माझा प्रश्न आह.े गेल्या २० ते २५ 

वषाापासनू ते मजिू कामे किीत आहते. शासन तयाांना कायम किण्यासाठी सनणाय घेऊ 

शकते सकां वा कसे, असा सनणाय घेत असतील ति या मजिुाांना कमी किण्याची कािण े

काय ? आवश्यकता नव्हती म्हणनू तया मजिूाांना कमी केले की, तयाांची आवश्यकता 

असताना तयाांना कामावरुन कमी करुन दसुऱया मजिुाांची भिती केली याचा मांत्री 

महोदयाांनी खलुासा किावा. तया मजिुाांना कायम किता येते सकां वा कसे याबाबतीत 

माननीय मांत्री महोदयाांनी खलुासा किण्याची आवश्यकता आह.े जि तया मजिुाांना 

कायम किता येत नसेल ति तयाांना प्राधान्याने सकमान वेतनाांतगात ततकाळ कामावि 

रुज ूकिता येईल काय ?  

 श्री. दादाजी भसेु : सभापती महोदय, सवत्त सवभागाने सदनाांक ७ सप्टेंबि, २००१ 

िोजी आदशे सनगासमत केला होता.  तया िोजांदािी मजिूाांना सनयसमत करु नये. ह ेसवा 

सवभागाांसाठी आह.े हा केवळ कृषी सवद्यापीठ सकां वा कृषी सवभागापिुता मयाासदत 

सवषय नाही. सन २००१ मध्ये सनणाय झाला होता. सदनाांक १९ माचा, २०१५ िोजी 

ततकालीन मांसत्रमांडळाने काही िोजांदािी कमाचाऱयाांना कायम किण्यासाठी एक सवशेष 

बाब म्हणनू सनणाय घेतला होता. तयावेळी अकोला कृषी सवद्यापीठातील २८४ 

कमाचाऱयाांना कायम किण्यात आले आह.े हा डाटा खालनू आलेला होता. असे नाही 

की अकोला कृषी सवद्यापीठाला वगळले होते. कायम किण्याचा सनणाय घेतला ति तो 

केवळ कृषी सवद्यापीठापिुता मयाासदत अस ू शकणाि नाही. शासनाच्या इति 

सवभागाकडून कमाचाऱयाांना कायम किण्याची मागणी येईल. तयावेळी आसथाक गसणत 

सबघडतील ह ेदखेील सवसरुन चालणाि नाही.   
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 श्री प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. अमोल समटकिी 

याांनी कृषी सवद्यापीठ आसण सांलग्न प्रकल्पासाठी शेतकऱयाांनी जागा सदल्याची मासहती 

सदलेली आह.े तयामळेु तयाांच्या वािसाांना िोजांदािी ततवावि नोकिी सदली होती. 

तयानांति अशा सवा कमाचाऱयाांना हांगामी कमाचािी म्हणनू कायामकु्त केले. ह ेतयाांच्यावि 

अन्याय किण्यासािख ेआह.े सवशेष बाब म्हणनू काही सवद्यापीठाांसाठी सनणाय केला 

ति आसण जो आकडा आलेला आह ेतो अतयांत अतयल्प आह.े ही तथेील हांगामी 

सांख्या आह.े सवशेष बाब म्हणनू सवा कमाचाऱयाांना सामावनू घेण्याची आवश्यकता 

आह.े सवत्त सवभागाचा सदनाांक १० सप्टेंबि, २००१ िोजीचा आसण माननीय सवोच्च 

न्यायालयाचा आदशे पाहता िोजांदािीवरुन कमी केलेल्या कमाचाऱयाांसाठी वासषाक 

१८० सदवसाांपेक्षा जास्त काम केले असल्यास तयाचा मोबदला शासनाने सदला पासहज े

असे साांसगतलेले असताना तया कमाचाऱयाांना सिळ सिळ कमी केले. हा मजिूाांवि 

अन्याय झालेला असनू, तयाचे शासनाकडून परिमाजान कसे किणाि असा माझा प्रश्न 

आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. अमोल समटकिी याांनी जो सवषय उपसस्थत केलेला आह,े 

तयासाठी मांत्री महोदयाांना सनणाय घ्यावा लागणाि आह.े उवारित कमाचाऱयाांना 

कायमस्वरुपी कामावि घेणाि आहात काय ?  

 श्री. दादाजी भसेु : सभापती महोदय, मी या प्रश्नाच ेउत्ति यापवूीच सदलेले आह.े 

सन २००१ मध्ये सनणाय झाला होता तयामध्ये असे म्हटले होते की, िोजांदािी 

कमाचाऱयाांना कायम करु नये. असे असले तिी सदनाांक १९ माचा, २०१५ िोजी 

ततकालीन मांसत्रमांडळाने काही िोजांदािी कमाचाऱयाांना कायम किण्यासाठी एक सवशेष 

बाब म्हणनू सनणाय घेतला होता. तयावेळी पिभणी कृषी सवद्यापीठातील ५५० आसण 

अकोला कृषी सवद्यापीठातील २८४ कमाचाऱयाांना कायम केले आह.े मी माननीय 

सविोधी पक्षनेतयाांना साांग ूइसच्ितो की, हा मयाासदत सवषय िाहणाि नाही. उवारित ३ 

कृषी सवद्यापीठाांकडून आकडे येतील. हा सवषय केवळ कृषी सवद्यापीठापिुता मयाासदत 

सवषय असणाि नाही. माननीय सविोधी पक्षनेतयाांनी एसटी महामांडळाच्या अहवालाचा 

खपू खोलवि जाऊन अभ्यास केलेला आह.े शासनाचे अनेक सवभाग आहते. मग 

कुलगरुुां पासनू इति सांबांसधत कमाचाऱयाांच्या सांदभाात सन २००१ िोजी सनणाय 
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श्री. दादाजी भसेु..... 

सदल्यानांति तया पध्दतीने तयाचे पालन किणे आवश्यक होते. शासनाने सदलेल्या 

गाईडलाईनप्रमाणे प्रमाण ेकायावाही किणे आवश्यक होते.  

 

       यानांति श्री. बोडे.... 
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श्री.दादाजी भसेु.... 

या लोकाांना अपेके्षिर ठेिायचे, कोणाला तरी कोटाात पाठिायचे या बाबी 

जाणीिपिूाक केल्या गेल्या आहते काय याचा दाट संिय येतो.  तयार्ळेु आयकु्त, कृषी 

याांच्या अध्यक्षतेखाली या सांपणूा प्रकिणाची चौकशी केली जाईल आसण 

चौकशीमध्ये जे दोषी आढळतील तयाांच्यावि कठोि कािवाई केली जाईल. 

 श्री.शसशकाांत सशांद े : सभापती महोदया, माझी मांत्री महोदयाांच्या उत्तिाला 

हिकत आह.े तयाांनी साांसगतले की, सिळ भितीच्या बाबतीत २००१  च्या सनणायाच्या 

धतीवि २०१५ मध्ये खास बाब म्हणनू सनणाय घेतला.  तयामळेु आता तो सनणाय 

सिसकट लाग ूकिण्यात अडचण आह,े  ह ेमी मान्य कितो.  पिांत ुअकोला कृषी 

सवद्यापीठात िोजांदािी सकां वा हांगामी तत्त्वावि सकती कामगाि लागणाि आहते ? तया 

सवद्यापीठाकडे हजािो हके्टि जमीन आह ेअशी माझी मासहती आह.े  जि तया सठकाणी 

काम किण्यासाठी मजिू लागत असतील ति २५ वषे काम किणाऱया लोकाांना बाजलूा 

ठेवनू नवीन भिती किण्याऐवजी, तयाांची सेवा लक्षात लक्षात घेऊन तया मजिुाांना रुज ू

किण्याबाबतचा सनणाय घेण्यात येईल काय ? या बाबतचा सनणाय घेतला ति तयाांना 

न्याय समळेल. 

 श्री.दादाजी भसेु : सभापती महोदया, काही जण या गोिगिीब लोकाांची 

सदशाभलू करुन तयाांना आशेवि ठेवतात.  या मजिुाांना सध्या प्रती सदन १८० रुपय े

मजिुी व १०० रुपये िाहणीमान भत्ता दणे्यात येतो.  वास्तसवक पाहता तयाांना 

साधािणत: ३००-३५० रुपयाांपयंत प्रती सदन मजिुी समळावयास पासहजे.  पिांत ुते लोक 

कमी मजिुीत तया सठकाणी यासाठीच काम कितात की, कधी तिी आपल्याला 

सनयसमत सेवेत सामावनू घेतले जाईल, अशी तयाांना अपेक्षा असते.  अशा प्रकािे या 

गोिगिीब मजिुाांची सदशाभलू केली जाते.  मी या सांपणूा प्रकिणाची चौकशी किण्याच े

घोसषत केले आह.े  िाज्यातील या चाि कृषी सवद्यापीठाांकडे १५-१६ हजाि हके्टि 

जमीन आह.े  अकोला कृषी सवद्यापीठाकडे ५ हजाि हके्टि जमीन आह.े  येणाऱया 

कालावधीत शेतमजिुाांची कामासाठी कायमस्वरुपी आवश्यकता असेल ति ......  
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श्री.दादाजी भसेु.... 

आपल्याला माहीत आह ेकी, कोिोनाच्या पाश्वाभमूीवि अथाव्यवस्थेला फटका बसला 

होता. पिांत ु आता िाज्याची आसथाक परिसस्थती रुळावि येत आह.े  जेव्हा या 

सांदभाातील सनणाय होईल  तेव्हा ज्या शेतकऱयाांच्या जसमनी गेलेल्या आहते आसण जे 

तया सठकाणी कामावि आहते तयाांना प्राधान्य दणे्यात येईल.  या लोकाांना कां त्राटी 

पद्धतीवि प्राधान्यक्रमाने सामावनू घेण्याच्या बाबतीत सचूना दणे्यात येतील. 

(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

 श्री.अांबादास दानवे : सभापती महोदया, मांत्री महोदय वािांवाि साांगत आहते 

की, हा सवषय केवळ अकोला कृषी सवद्यापीठापिुता मयाासदत िाहू शकत नाही.  

अशाच प्रकािचा प्रश्न डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि मिाठवाडा सवद्यापीठात सदु्धा आह.े  

तीन कृषी सवद्यापीठे िाज्य सिकािचे ऐकते आसण केवळ एक सवद्यापीठ िाज्य सिकािचे 

ऐकत नसेल ति ते योग्य नाही.  सवसहत पद्धतीने सनयकु्तया केल्या नसतील ति तयाांना 

सनयसमत किता येणाि नाही असे ससु्पष्ट आदशे असताना तीन सवद्यापीठे हा आदशे 

मानतात व एक सवद्यापीठ मानत नाही.  यावरुन ते सवासामान्य िोजांदािीविील मजिुाांची 

फसवणकू किीत आहते असेच म्हणावे लागले.  मी स्पेसससफक सवचाितो की, या 

कामगािाांची, मजिुाांची फसवणकू किणाऱयाांवि कािवाई किण्यात येईल काय ? 

 श्री.दादाजी भसेु : सभापती महोदया, मी यापवूीच साांसगतले आह े की, या 

प्रकिणी आयकु्त, कृषी याांच्याकडून चौकशी किण्यात येईल.  चौकशीमध्ये जे कोणी 

दोषी आढळतील  तयाांच्यावि कठोि कािवाई किण्यात येईल. 

 श्री.अमोल समटकिी : सभापती महोदया, माननीय कृषी मांत्रयाांनी चाांगला सनणाय 

घेतल्याबद्दल मी तयाांचे आभाि मानतो.  माझी सवनांती आह ेकी, कृषी सवभागामाफा त 

जे उत्ति येत ेवा अहवाल येतात, तयाची वस्तसुनष्ठता आसण सतयता आपण पडताळून 

घ्यावी.  हा प्रश्न ९५६ कमाचाऱयाांच्या दृष्टीने अतयांत महत्त्वाचा आह.े  तयाांना कां त्राटी 

पद्धतीवि ततकाळ रुज ूकरुन घ्यावे अशी सवनांती आह.े 
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 श्री.दादाजी भसेु : सभापती महोदया,  कां त्राटी पद्धतीविील भितीची प्रसक्रया 

तातडीने पणूा किण्याचे आदशे सदले जातील.  तसेच तयामध्ये या लोकाांना प्राधान्याने 

सामावनू घेण्याबाबत सचूना दणे्यात येतील. 

---------- 
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िक्षवेधी सूचना क्रमांक-९ बाबत 

 श्री.आसदतय ठाकिे : सभापती महोदया, माझी सवनांती आह े की, मला 

सवधानसभेत जावयाचे असल्यामळेु लक्षवेधी सचूना क्रमाांक-७ पवूी लक्षवेधी सचूना 

क्रमाांक-९ चचेला घेण्यात यावी. 

 उप सभापती : ठीक आह.े 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, सदिहू लक्षवेधी सचूना अगोदि चचेला 

घेण्यास आमची काहीच हिकत नाही.  पिांत ुवेळेची मयाादा लक्षात घेता सन्माननीय 

सदस्याांनी थोडक्यात प्रश्न सवचािण्यास साांगावे.  कािण यापवूीच्या लक्षवधेी सचूनाांवि 

अधाा-अधाा तास चचाा झाली आह.े 

 उप सभापती : ठीक आह.े  सवांनीच वेळेच भान िाखनू मला सहकाया किावे. 

आता लक्षवेधी सचूना क्रमाांक-९ चचेला घेण्यात येईल. 
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पृ.शी. : भोकिदन (सज.जालना) शहिातनू वाहणाऱया केळणा 

नदीपात्रात घाणीचे साम्राज्य पसिल्यामळेु तेथे नदी 

स्वच्िता असभयान िाबसवण्याची आवश्यकता 

मु.शी. : भोकिदन (सज.जालना) शहिातनू वाहणाऱया केळणा 

नदीपात्रात घाणीचे साम्राज्य पसिल्यामळेु तेथे नदी 

स्वच्िता असभयान िाबसवण्याची आवश्यकता, 

यासांबांधी श्री.अांबादास दानवे, सव.प.स. याांनी सदलेली 

लक्षवेधी सचूना. 

 

 श्री.अांबादास दानवे (औिांगाबाद तथा जालना स्था.प्रा.सांस्था) : सभापती 

महोदयीा, मी आपल्या अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व 

सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय पयााविण व वाताविणीय बदल मांत्रयाांच े

लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण तयाबाबत तयाांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

"भोकिदन (सज.जालना) शहिातनू वाहणाऱया केळणा नदीपात्रात मोठ्या 

प्रमाणात घाणीचे साम्राज्य पसिल्याचे नकुतचे माह ेफेब्रवुािी, २०२२ मध्ये सनदशानास 

येण,े नदीपात्रात साचलेल्या पाण्यावि सहिवे शेवाळ तयाि झाले असनू पात्रात सवात्र 

अस्वच्िता पसिल्याने नदीला गटािाचे आलेले स्वरुप, परिणामी नदीचे असस्ततव 

धोक्यात येण,े शहिातील साांडपाणी नदीपात्रात सोडले जात असणे, तसेच  कचिा, 

जागोजागी साचलेल्या घाण पाण्यात डुकिे, मोकाट जनाविे बसत असल्याने 

आजबूाजचू्या नागरिकाांच्या आिोग्याला धोका सनमााण होणे, परिसिात िोगिाई 

पसिण्याची सनमााण झालेली सभती, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुाक्ष, 

परिणामी नागरिकाांमध्ये पसिलेले असांतोषाचे वाताविण, याबाबत शासनाने गाांभीयााने 

लक्ष घालनू नदी स्वच्िता असभयान िाबसवण्याची आवश्यकता, याबाबत शासन 

स्तिावि किावयाची कायावाही, शासनाची प्रसतसक्रया व भसूमका." 
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 श्री.आसदतय ठाकिे (पयााविण व वाताविणीय बदल मांत्री ) : सभापती 

महोदयीा, लक्षवेधी सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना 

आधीच सवतरित केल्या असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या 

पटलावि ठेवतो. 

 उप सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 
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 श्री.अांबादास दानवे : सभापती महोदया, या लक्षवेधी सचूनेच्या अनषुांगाने जे 

लेखी सनवेदन प्राप्त झालेले आह ेतयावरुन माझे समाधान झालेले आह.े    तयामळेु मी 

उपप्रश्न सवचारु इसच्ित नाही. 

 श्री.आसदतय ठाकिे : धन्यवाद. 

---------- 
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पृ.शी. : मच्िीमािाांचे सवसवध प्रश्न सोडसवण्यासाठी तातडीने 

धोिणातमक सनणाय घेण्याची आवश्यकता  

मु.शी. : मच्िीमािाांचे सवसवध प्रश्न सोडसवण्यासाठी तातडीने 

धोिणातमक सनणाय घेण्याची आवश्यकता, यासांबांधी 

सवाश्री प्रसवण दिेकि, सवजय ऊफा  भाई सगिकि, 

डॉ.परिणय फुके, सवाश्री सिेुश धस, सदासशव खोत, 

प्रसाद लाड, गोसपचांद पडळकि, डॉ.िणसजत पाटील, 

सवाश्री सनलय नाईक, प्रवीण दटके, िमेशदादा पाटील, 

चांदभूाई पटेल, अॅड.सनिांजन डावखिे, सव.प.स. याांनी 

सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 

 श्री.प्रवीण दिेकि (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदयीा, मी 

आपल्या अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या 

बाबीकडे सन्माननीय मतस्यव्यवसाय मांत्रयाांचे लक्ष वेध ू इसच्ितो आसण तयाबाबत 

तयाांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

"िाज्याला ७२० सकलोमीटिचा सागिी सकनािा लाभला असनू िाज्याच्या 

सकनािपट्टीवि ७ सागिी सजल्ह े असणे,  सागिी सकनाऱयाांविील भागात ट्रॉसलांग, 

पसासीन, बॅगनेट,  सगलनेट, हुकलाइन अशा सवसवध पद्धतीने मासेमािी किण्यात येत 

असणे,  कोकणात सागिी मासेमािी हा प्रमखु व्यवसाय असल्याने साधािणपणे चाि 

लाख मच्िीमाि कुटूांबे या व्यवसायावि अवलांबनू असणे, मतस्य व्यवसाय हा 

कृषीपिूक व्यवसाय असल्याचे यापवूीच सिकािने मान्य केलेले असणे,  तसेच या 

व्यवसायाच्या माध्यमातनू मोठ्या प्रमाणावि िोजगाि सनसमाती होत असनू पिकीय 

चलनही प्राप्त होत असणे, मतस्यव्यवसायाकरिता मसच्िमािाांना नौका बाांधणीसाठी 

मोठ्याप्रमाणावि भाांडवली गुांतवणकू किावी लागत असनू सनयसमतपणे जाळी, नौका 

दरुुस्ती, नौकेविील सासहतय, सामगु्री दरुुस्ती, खलाशी, कमाचािी याांचे वतेन, सडझेल, 

बफा , िेशन यावि आवती खचा किावा लागत असणे, मच्िीमािाांची उतपन्नाची क्षमता 
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

 लक्षात घेता तयाांना कजााऊ िक्कम उभािण्यासशवाय पयााय नसणे, 

मच्िीमािाांना अनेक वळेा नैससगाक आपत्तीचा सामना किावा लागत असनू  गेल्या 

दोन-तीन वषाात ‘क्याि’,्‘महा’,  ‘सनसगा’,्‘तौके्त’ अशा चक्रीवादळाांमळेु व  दिवषी 

२ मसहने व्यवसायबांदीमळेु मसच्िमािाांचे उतपन्न बडूुन बोटी, नौका नादरुुस्त सकां वा 

पणूापणे नष्ट झाल्या असणे, िाज्य शासनाने आपत्तीग्रस्ताांना मदत जाहीि केली असली 

तिी ती असतशय तटुपुांजी असल्यामळेु पनु्हा व्यवसाय उभा किणे तयाांना शक्य होणािे 

नसण,े िाज्य शासनामाफा त शेतकऱयाांना सवलतीच्या व्याजदिाने पीक कजा सदले जात 

असले तिी मतस्यव्यवसायाला मतस्यशेतीला असधकृत दजाा समळाला नसल्यामळेु 

तयाांना सवलतीच्या व्याजदिाने कजा समळत नसण,े तयामळेुच मच्िीमािाांकडून 

मतस्यव्यवसायाला मतस्यशेतीचा दजाा द्यावा, अशाप्रकािची मागणी साततयाने 

शासनाकडे केली जात असणे, या सांदभाातील प्रस्ताव मतस्यव्यवसाय आयकु्ताांकडून 

िाज्य शासनाला सादिही झाला असणे, तसचे, मासेमािीला मतस्यशेतीचा दजाा द्यावा, 

अशी मागणी सवधानपरिषद सविोधी पक्षनेते याांनी शासनाला तयाांच्या सदनाांक ६ जलैु, 

२०२१ च्या पत्रान्वये केली असणे, यासांदभाात शासनाने तातडीने धोिणातमक सनणाय 

घेण्याची आवश्यकता, तथासप, शासनाचे याकडे होत असलेले अक्षम्य दलुाक्ष, 

परिणामी िाज्यातील मसच्िमािाांमध्ये पसिलेला तीव्र असांतोष, याबाबत शासनाने 

केलेली  वा किावयाची कायावाही व  प्रसतसक्रया." 
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 श्री.अस्लम शेख (मतस्यव्यवसाय मांत्री ) : सभापती महोदयीा, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 उप सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 
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 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, ही लक्षवेधी सचूना मच्िीमािाांच्या 

दृष्टीने अतयांत महत्त्वाची आह.े  मतस्य व्यवसायाला मतस्य शेतीचा दजाा दणे्याबाबतचा 

प्रस्ताव कें द्र सिकािला सादि केल्याची मासहती मांत्री महोदयाांनी याच असधवेशनात 

सदली आह.े  या बाबत आपण एकसत्रतपणे पाठपिुावा करु  या.  या सनसमत्ताने माझ े

स्पेसससफक तीन प्रश्न आहते.  कें द्र सिकािकडून सदिहू प्रस्ताव मांजिू होईपयंत 

मच्िीमािाांच्या बोटींची दरुुस्ती, नवीन बोट खिेदी, जाळ्या खिेदी किणे सकां वा अन्य 

बाबींसाठी शासन सवशेष योजना आखनू मच्िीमािाांना तीन लाख रुपयाांपयंतचे कजा 

सबनव्याजी उपलब्ध करुन दऊे शकेल काय, असल्यास, तया अनषुांगाने शासन काय 

भसूमका घेईल ?  तसेच सागिी सकनाऱयाविील भागात ट्रॉसलांग, पसासीन, बॅगनेट, 

सगलनेट यामळेु किण्यात येणाऱया मासेमािीमळेु पािांपरिक मच्िीमािाांच ेतसेच समदु्री 

जीवाांच े मोठ्या प्रमाणावि नकुसान होत आह.े  ह े नकुसान थाांबसवण्यासाठी 

सिकािकडे सक्षम यांत्रणा नाही अशी माझी मासहती आह.े  आपण या मतस्य शेती व 

मच्िीमािाांवि वेगवेगळे प्रयोग किीत आहात.  मच्िीमाि व समदु्री जीवाांचे नकुसान 

थाांबसवण्यासाठी शासन यांत्रणा उभी किणाि काय ? तसेच अनेक जेट्टींची काम े

िेंगाळलेली आहते.  प्रतयेक वेळी जेट्टीसाठी सनधी सदल्याचे साांसगतले जाते, पिांत ु

प्रतयक्षात मात्र सनधी सवतरित होत नाही.  अनेक जेट्टींची कामे सरुु नाहीत. मी 

स्पेसससफक सवचाितो की, कोकणात सकती नवीन जेट्टींची कामे सरुु आहते, तयासाठी 

सकती सनधी सदला,  तयापैकी प्रतयक्षात सकती सनधी सवतरित किण्यात आला आसण 

नावासह कोणतया जेट्टी सकती कालावधीत पणूा किण्यात येणाि आहते ? 

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदया, माननीय सविोधी पक्ष नेतयाांनी महत्त्वपणूा 

प्रश्न उपसस्थत केला आह.े  मासेमािीला कृषीचा दजाा समळण्यासाठी अनेक वषांपासनू 

प्रयतन सरुु आहते.  माननीय श्री.महादवेिाव जानकि ह ेमतस्यव्यवसाय मांत्री असताना 

ते या कामी सदल्ली येथे सदु्धा जाऊन आले होते.  मी साांग ूइसच्ितो की, सवभागाच्या 

माध्यमातनू सकसान के्रडीट काडा दणे्यात आलेले आहते.  सकसान के्रडीट काडासाठी 

३६,१४६ अजा आले आहते, तयापैकी समुािे ५,६५० मच्िीमािाांना सकसान के्रडीट 

काडा सदलेले आहते. तयाची सकां मत २२.७७  कोटी रुपये आह.े   

        नांति श्री.काांबळे..... 
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श्री. अस्लम शेख .... 

सदि योजनेत ७ टक्क्याांची तितदू आह.े तया ७ टक्क्याांमध्ये ३ टक्क्याांची सवलत दणेाि 

आसण तयाांना फक्त ४ टक्केच व्याजाचे पैसे भिावे लागतील. सरुुवातीला तयाांनी १ 

लाख ६० हजाि रुपयाांपयंत कजा घेतले ति कोणतेही तािण दणे्याची काही गिज 

पडणाि नाही. मात्र तयापेक्षा जास्त म्हणजे ३ लाख रुपयाांपयंत जि कजा घेतले ति 

तािणासाठी काही तिी कोलॅटिल ठेवावे लागेल. तयामळेु लोकाांना जास्त के्रसडट काडा 

समळावे म्हणनू आपण वेगवेगळ्या सजल्ह्याांमध्ये कायाक्रम दखेील िाबसवले आहते. 

कें द्र सिकािने दखेील यामध्ये इांटिेस्ट घेतला आह.े पण बँकाांची वस्तसुस्थती  

आपल्याला माहीत आह,े तयाांच्या अटी व शती जास्त कडक असल्यामळेु ह ेगतीने 

जात नाही. मात्र अजनुही िाज्य सिकाि जास्त लोकाांना के्रसडट कसे समळेल याबाबतीत 

काम किीत आह.े आपण या सांदभाात बैठक घेतली होती, जेणेकरुन आपण सहकािी 

बँकाांमाफा त त याांना कसे कजा दऊे शकतो. माननीय उद्योगमांत्रयाांनी दखेील या सांदभाात 

बैठक घेतली होती. मी दखेील सकमान २-३ बैठका घेऊन पाठपिुावा केला होता, 

जेणेकरुन आपल्याला मसच्िमािी किणाऱ याांना कजा दतेा येईल. मी मच्िीमाि 

सभासदाांना, नौकाधािकाांना घेऊन बैठक घेतली. सपकासाठी कजा मांजिू किण्याच्या 

व्याज दिामध्ये सवलत कशी दतेा येईल या सांदभाात दखेील सवचाि केला. आपण 

जेव्हा कजााची प्रसक्रया करु तेव्हा गिीब मसच्िमाि व्याज भरु शकतील की नाही या 

सांदभाात दखेील आपण सवचाि केला आह.े कृषीमध्ये कजा दणे्यात येते, तयामध्ये कें द्र 

व िाज्य सिकाि तयाांच ेव्याज भिते, तया धतीवि याांचेही झाले पासहजे, या अनषुांगाने 

सवभागाकडून कृषी सवभागाच्या धतीवि डॉ. पांजाबिाव दशेमखु व्याज सवलत योजना 

अांतगात ६ टक्के व्याज दिाने तयाांना कसे कजा दणेाि आहोत ह ेआपण पाहत आहोत.  

कें द्र सिकाि ३ टक्के व िाज्य सिकाि ३ टक्के तयामध्ये व्याज भितील,  या योजनेच्या 

अांतगात पाठपिुावा करुन कें द्र सिकािकडे मासहती पाठसवणाि आहोत असे मी आश्वस्त 

किीत आह.े 

 सभापती महोदय, ट्रॉसलांग नेट, एलईडी अशा  वेगवेगळ्या माध्यमाांतनू समदु्रात 

अनसधकृत मसच्िमािी चालली आह.े तयामळेु समदु्रात दषु्काळासािखी परिस्थती  
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श्री. अस्लम शेख .... 

सनमााण झाली आह.े आपण आता नवीन कायदा केला आह.े आधीचा कायदा इतका 

सक्षम नव्हता. कािण आपण कािवाई किायचो आसण तयानांति तहसीलदािाला 

आिोपी द्यायचा होता. तयामध्ये आपल्याला हवी तशी कािवाई होत नव्हती. तयामळेु 

आपण कायदा केला. आपण सवांना एक घेऊन कायदा केला आह.े ३ मसहन्याांमध्ये 

म्हणजे सदनाांक २३ नोव्हेंबि, २०२१ पासनू सदनाांक ३१ जानेवािीपयतं एलईडी 

सांदभाातील ११ कािवाया केल्या आहते. ७ प्रकिणात सनकाल झाले आहते. सिसकट 

आदशे दणे्यात आले आहते की, एलईडीवि कािवाई होऊन जेवढे सनकाल येतील, 

तयाांचे सिसकट लायसन्स िद्द किायचे आह.े कमी काळात दांडाची िक्कम ६२१२५०० 

रुपयाांपयंत झाली. आपण आतापयंत २९ लाख ४ हजाि रुपये वसलू केले आहते. 

पसेससन, समनी पसेससनच्या सांदभाात ८१ कािवाया केल्या आह.े ७ प्रकिणाांमध्ये 

सनकाल झाला आह.े ३५३२०० रुपये एवढी दांडाची िक्कम आह.े वसलू किण्यात 

आलेल्या दांडाची िक्कम २२ लाख ७३ हजाि पाई ांट ५० रुपये एवढी झाली होती. 

एकूण १८०३२०० रुपयाांपयंत वसलुी केली आह.े 

 सभापती महोदय, ट्रॉसलांगच्या सांदभाात ४३ प्रकिणाांमध्ये कािवाई केली आह.े 

एक प्रकिणाचा सनकाल लागला आह.े बाकीच्या प्रकिणाांत सनुावणी सरुु आह.े 

मासळीचा सललाव केला. मासळीच्या सललावातील ३ लाख ५३ हजाि रुपय े

समळाले. आपण कािवाई कितो तेव्हा जे मासे समळतात तयाांचा सललाव कितो. मासे 

सललावामध्ये ५५१७६ रुपये एवढी िक्कम वसलू केली आह.े १ लाख रुपये दांडाची 

िक्कम ठिसवली, तयातील वसलुी ५५१७६ रुपये आह.े लहान-मोठ्या बोटींनी 

अनसधकृत मसच्िमािी कितात, तया सांदभाातील ३२ प्रकिणाांत कािवाई केली आह.े 

२ प्रकिणाांत सनकाल लागले आहते. १३९६५० रुपये एवढी िक्कम वसलू किावयाची 

होती, ती दखेील वसलू केली आह.े एकूण १६७ प्रकिणाांत दांडाची कािवाई केली 

आह.े १७ प्रकिणाांचा सनकाल लागला आह.े मासळी सवक्री करुन ८३२०२६ रुपय े
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एवढी िक्कम वसलू केली आह.े आपण सवचािीत असलेल्या सनधीच्या सांदभाात 

माझ्याकडे आता मासहती नाही. मी ती मासहती पटलावि ठेवीन.  

 

श्री. अस्लम शेख .... 

 सभापती महोदय, कोकण, महािाष्ट्रात बऱयाच सठकाणी जेटीची काम े बांद 

आहते. कामे चाल ूहोऊ शकली नाहीत. कािण असे आह ेकी, आपण पवूी सनसवदा 

काढायचो. मात्र तया व्हायच्या नाहीत. कािण आपण पवूी सनसवदा काढत असताना 

सीआिझेड व एमसीझेडएम याांची एनओसी घ्यायचो नाही. मग ते काम १०-१५ वषे 

व्हायचे नाही. आपली चाांगली एजन्सी आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. महादवे जानकि 

याांनी सनसवदा काढून एजन्सी मागसवली होती. आपण कन्सल्टांट नेमला होता. मला 

थोडी मासहती समळाली आह,े तया सांदभाात साांग ू इसच्ितो की, कें द्र पिुस्कृत 

योजनाांमध्ये ४ प्रकल्प आहते, तयामध्ये अांदासजत खचा ३६५.१० कोटी रुपये आह,े  

प्रगतीपथाविील प्रकल्प ४ आहते. नाबाडा टप्पा १६ मध्ये २० प्रकल्प असनू 

१०२.३६ कोटी रुपये अांदासजत खचा आह,े पणूा प्रकल्प १९ आहते. नाबाडा टप्पा २० 

मध्ये ९ प्रकल्प आहते, १२० कोटी रुपये अांदासजत खचा आह,े ९ पणूा प्रकल्प आहते. 

नाबाडा टप्पा २२ मध्ये ७ प्रकल्प आहते, ६३.१६ कोटी रुपये इतका खचा केला आह,े 

प्रगतीपथावि ७ प्रकल्प आहते, िद्द प्रकल्प १ आह.े नाबाडा टप्पा २३ मध्ये ५ प्रकल् प  

आहते, अांदासजत खचा ५१. ३७ कोटी रुपये आह,े प्रगतीपथावि ४ प्रकल्प आहते, िद्द 

प्रकल्प एक आह.े नाबाडा टप्पा २४ मध्ये २ प्रकल्प आहते. अांदासजत खचा ७९.२२ 

कोटी रुपये आह.े प्रगतीपथाविील प्रकल्प २ आहते. िाष्ट्रीय कृषी सवकास योजना 

अांतगात सन २०११-१२ मध्ये १९ प्रकल्प आहते. अांदासजत खचा ६९.९९ कोटी रुपय े

आह.े पणूा प्रकल्प १४ आहते. प्रगतीपथाविील प्रकल्प ४ आहते. १ िद्द प्रकल्प आह.े 

िाष्ट्रीय कृषी सवकास योजना सन २०१६-१७ मध्ये ६ प्रकल्प असनू अांदासजत खचा 

१०७ कोटी रुपये आह.े प्रगतीपथाविील प्रकल्प ५ आहते. १ प्रकल्प प्रस्तासवत आह.े 

नील क्राांती योजनेत १ प्रकल्प आह.े अांदासजत खचा ८ कोटी रुपये आह.े 

प्रगतीपथाविील प्रकल्प १ आह.े एकूण प्रकल्प ७३ आहते. अांदासजत खचा ९६६.२० 
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कोटी रुपये आह.े पणूा प्रकल्प ४२ आहते. २६ प्रगतीपथाविील प्रकल्प आहते. ५ 

प्रकल्प िद्द झाले आहते.  

 उप सभापती : माननीय मांत्रयाांनी तपशीलवाि उत्ति सदले आह.े आता 

स्पेसससफक प्रश्नाांची उत्तिे द्यावीत. असधक मासहती पटलावि ठेवावी सकां वा शेवटी 

द्यावी. 

 श्री. महादवे जानकि : सभापती महोदय, माननीय मांत्रयाांनी असतशय चाांगले 

उत्ति दणे्याचा प्रयतन केला आह.े मला सचूना किायची आह.े कें द्र सिकािने सदनाांक 

१ जलैु, १९७५ अन्वये मतस्य शेती हा उद्योग कृषी उद्योगासािखा समजण्यात यावा 

असे साांसगतले आह.े आपण तो सांदभा सदला आसण कें द्र सिकािच्या गाईडलाईन्स 

मागसवल्या ति मच्िीमाि बाांधवाांना तयाचा फायदा होईल. कृषीसािखा मतस्य शेती 

धांदा आह े ह े अांतभूात  होईल. एनडीआिएफच्या टीममध्ये ऊस, कापसू, धान, 

सोयाबीन उतपादकाांना फायदा समळतो तसा फायदा मसच्िमािाांना समळेल. आपण 

तयाबाबत कें द्र सिकािच्या गाईडलाईन्स घेणाि का ? माझी सवनांती आह.े डासळांबाच्या 

शेतकऱयाांना पॅकेज समळत आह े तयाप्रमाणे लम्पसम मनी, माजीन मनी म्हणनू 

मसच्िमािाांना काही िक्कम जाहीि किणाि का ? 

 श्री. अस्लम शेख : सभापती महोदय, आपण पत्राच्या अनषुांगाने साांसगतले  

आह.े मात्र तयामध्ये स्पष्टता नाही. नाबाडाला तयाांनी साांसगतले आह ेकी, कजा दतेाना 

या सेक्शनखाली कजा दतेा येते. आपण बोलल्याप्रमाणे तयाांच्याकडे अगोदि 

पाठपिुावा केला आह.े 

                   नांति श्री. खचे .... 
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श्री. अस्लम शेख... 

ससचवाांकडून एक पत्र सदल्ली येथे पाठसवण्यात आले आह.े ॲक्वाकल्चि ला 

ॲग्रीकल्चिचा दजाा समळावा. सकां वा तया लेव्हलचे स्टेटस समळावे. तयाांना कजा दतेाांना 

व्याजाची सवलत दणे्याचा सवचाि किता येईल. बाकीचे पॅकेज िाज्य सिकािने 

वेगवेगळ्या पध्दतीने सदले आहते. 

 श्री.जयांत प्र.पाटील : सभापती महोदया, मांत्री महोदयाांना माझी सवनांती आह े

की, कजााविील व्याजाची सवलतीसाठी िाज्य शासन तयाांच्या फां डातनू सनधी दऊे 

शकते. तया दृष्टीने िाज्य शासन सवचाि किेल काय ? नाबाडा शेतीसाठी रि-फायनन्स 

दतेे. तसा रि-फायनान्स नाबाडा दणे्यास तयाि आह.े तयाच्या व्याजाचा फिक शासन 

दऊे शकते. तया पध्दतीने तितदू किण्यात येईल काय ? मी उदाहिण दतेो की, या 

दशेात पसहल्याांदा शेतीच्या कजााला चाि टक्के व्याज दिाने मी माझ्या बँकेतफे िक्कम 

सदली होती. ह ेकिण्याची  शासनाची मानससकता आह ेसकां वा नाही ह ेमला बघायच े

आह.े ज्यावेळी मी कजा सदले तयावेळी स्व.गोपीनाथ मुांडे उप मखु्यमांत्री होते. तयाांच्या 

हस्ते समािांभ ठेवला होता. तयावेळी आिबीआय  व नाबाडा असधकािी माझ्याकडे 

आले होते. ते मला असे म्हणाले की, असे तमु्हाला किता येणाि नाही. तमुच े

सांचालक मांडळ आम्ही बिखास्त करु. मी साांसगतले सांचालक मांडळ बिखास्त किा 

मीच पनु्हा सनवडून येईल. िाज्य शासनाला यासाठी कोणतीही बांधने नाहीत. मसच्िमाि 

खाते आपणाकडे आह,े आपल्या वसडलाांची बोट होती मला मासहती आह.े आता 

आपण मुांबईचे सफशिमन आहात. िाज्य शासन शेतकऱयाांना ज्या प्रमाणे व्याजाची 

सवलत दतेे तयाप्रमाणे ती सवलत मसच्िमाि बाांधवाांनी घेतलेल्या कजाासाठी दणे्यात 

येईल काय ?  असलबाग तालकु्यात १६ कोळीवाडे आहते, तयापैकी दोन कोळीवाडे 

सोडले ति सवांच्या बोटी उभ्या आहते. काल माझ्या घिी िायगड सजल्हा मसच्िमाि 

सांघटनेच ेचअेिमन श्री.शसशकाांत कोळी आले होते. ते मला म्हणाले की, भाई मला 

नोकिी द्या. तयाांच्याकडे चाि बोटी होतया. १० मसहन्याांपासनू बोटी समदु्रात गले्या 

नाहीत. अशा हजािो बोटी कोकणात व िायगड सजल्ह्यात असनू कोळी बाांधवाांना 

मच्िी समळत नाही. मांत्री महोदय साांगतात की, सेक्यरुिटी गाडा आहते, होड्या आहते,  
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श्री.जयांत प्र.पाटील... 

ह ेलोक काय कितात. आज मितकू नाही ती सरुु होण्यासाठी मसच्िमाि लोकाांची 

आसथाक कुवत िासहली नाही. नवगाांव, थळ, सासवन येथील कोळी वाड्याांतील 

लोकाांनी बोटी सवकून टाकल्या आहते. ही परिसस्थती असतशय गांभीि आह.े मच्िी 

समळत नाही अशी परिसस्थती सनमााण झाली आह.े यावि िाज्य शासन सवचाि किेल 

काय ? ही मितकू का होते, आपणाकडे सफशिीचे सायांसटस आहते, तज्ज्ञ आहते, 

कोकण सवद्यापीठातनू सशकून आलेले असधकािी आहते. ही मितकू कमी का झाली 

याचा अभ्यास िाज्य शासनाने केला आह ेकाय ?  असे दोन प्रश्न आहते. ज्यामळेु 

मितकू कमी होते तयाबाबत खबिदािी घेण्यात येते काय ? 

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदया, मी साांसगतले की, मसच्िमािाांना कजा 

समळावे. ज्या पध्दतीने शेतकऱयाांना कजा दतेो तयाचे व्याज कें द्र व िाज्य शासन भिते. 

सविोधी पक्ष नेतयाांनी याबाबत बैठक घेतली होती मी दखेील बैठक घतेली आह.े 

डॉ.पांजाबिाव दशेमखु व्याज सवलत शेतकऱयाांना दतेो तयाच पाश्वाभमूीवि दणे्याचा 

सवचाि आह.े या योजनेत  सहा टक्के व्याज आह ेतयातील एक टक्का दखेील तयाांना 

भिावा लागणाि नाही. तीन टक्के व्याज कें द्र व तीन टक्के व्याज िाज्य शासन भिते. 

सभागहृाच्या भावनेचा सवचाि करुन मी साांगतो की, तसा प्रस्ताव सादि किण्यात 

आला असनू तो सनणाय लवकि होणाि आह.े नाबाडाला तयाांनी पत्र सदले होते यामध्ये 

सवलत दते असताना ऊजाा सवभाग, सनयोजन सवभाग, सवत्त सवभाग याांना 

आयकु्ताांमाफा त पत्र दणे्यात आले आह.े लवकिात लवकि याांना कजा दणे्याबाबत 

शासन प्रयतनशील आह.े मसच्िमाि लोकाांची सांख्या कमी होत आह ेही गोष्ट खिी 

आह.े आता समदु्रात मासे समळत नाहीत याची कािणे भिपिू आहते. पसासीन नेटचा 

दरूुपयोग झाला, नवीन यांत्रणा व टेक्नॉलॉजी आली. एलईडी चा सवषय आह,े ह ेसवा 

किीत असताना गेल्या चाि ते पाच वषाात कायद्यात तितदू किणे गिजेचे होत.े 

मतस्यसवभाग कायदा किीत होता पण तया सवभागाकडे असधकाि नव्हत.े तयाांना ते 

महसलू सवभागाकडे द्यावा लागले. तहसीलदाि सनणाय घेत होता. अगोदि लायसन्स 

िद्द होत नव्हते.बोटी जप्त किण्याची तितदू नव्हती. नवीन कायदा किताना सवा तितदुी  
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श्री.अस्लम शेख... 

किण्यात आल्या आहते. लायसन्स िद्द करु शकतो. बोटी जप्त करु शकतो. तयाांच्या 

घिातील कोणतयाही व्यक्तीला लायसन्स समळणाि नाही अशी तितदू केली आह.े तीन 

मसहन्यात आम्ही ११ कािवाया केल्या आहते. ११ एलईडीचे लायसन्स िद्द किण्यात 

साांसगतले आह.े सोमवांशी ससमतीने साांसगतले होत ेकी, ४०० वरुन १८० की १८५ तो 

आकडा मला नक्की मासहती नाही. ते किणे गिजेचे आह.े तयाांना जी वेळ सदली होती 

तया वेळेनांति मसच्िमािी होत होती. एका वषाात या कायद्याप्रमाणे फायदा झाल्याचे 

आपणाला सदसनू येईल. जे अनसधकृतपणे मासेमािी कितात  तयामध्ये पिप्राांसतय लोक 

आहते तयाांच्यावि दांडाची आकािणी खपू कमी होती. तो दांड पाचपट किण्यात आला 

आह.े जेथे १ लाखाचा दांड होता पाच लाख केला, पाच लाखाचा दांड १० लाख 

केला. १० लाखाचा दांड १५ लाख रुपये किण्यात आला आह.े वचक ठेवण्यासाठी 

कायदा केला आह.े तयाचा परिणाम आपणाला नक्की सदसेल. 

 श्री.िमेशदादा पाटील : सभापती महोदया, कोकण सकनािपट्टीवि गेल्या दोन 

वषाात मोठी वादळे आली. सनसगा चक्री वादळ आले, मोठ मोठी सांकटे आली 

आहते.कोसवडचा मोठा प्रादभुााव झाला. मासेमािी किणाऱयाांवि मोठे सांकट आले. 

मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, २०२१ मध्ये कायदा केला आह.े कायद्यात सधुािणा 

केली आह.े कायदा अांमलात आणताांना १०,१२ बोटी पकडल्या तिी तयाांचा धांदा सरुु 

आह.े एलईडी पसासीन नेटचा धांदा सरुु आह.े तयाांच्यावि मोठी कािवाई किायला 

पासहजे. आपणाकडे यांत्रसामगु्री नाही. ताांसत्रक बोटी नाहीत, पोसलसाांचे प्रोटेक्शन 

नाही. असे असले ति आमचे लोक तमुच्यासोबत जाऊन बोटी पकडून दऊे शकतील. 

आजपयंत तयाांच्यावि जो दांड आकािण्यात आला तो शलु्लक आह.े पसासीन नेट व 

एलईडीचा धांदा सरुु आह.े तयामळेु स्थासनक मसच्िमाि लोकाांच ेनकुसान झाले आह.े 

स्थासनक मसच्िमािाांना उपाशी मिण्याची पाळी आली आह.े 

         या नांति श्री.बोिले... 
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श्री.िमेशदादा पाटील........ 

मघाशी सन्माननीय सदस्य श्री.जयांत प्र.पाटील याांनी साांसगतले की, मसच्िमािाांवि 

अन्याय झालेला आह.े माझा प्रश्न असा आह ेकी, मसच्िमािाांना अनेक वषांपासनू 

सडझेलचा पितावा समळालेला नाही. मसच्िमािाांना सडझेलचा पितावा केव्हा दणे्यात 

येणाि आह ेआसण तयासाठी कालावधी सनसित किण्यात येणाि आह ेकाय ? तसेच, 

सनसगा व तौक्त चक्रीवादमामळेु मसच्िमािाांचे जवळपास २१ कोटी रुपयाांचे व क्याि 

चक्रीवादळामळेु १२०० कोटी रुपयाांचे नकुसान झालेले आह.े आपण केवळ ६५ 

कोटी रुपये मांजिू केले. तयापैकी ३० कोटी रुपयाांपयंत मदत वाटप किण्यात आली. 

उवारित िक्कमेचे केव्हा वाटप किण्यात येणाि आह े? 

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदया, मी मघाशीच या प्रश्नाचे उत्ति सदलेले 

आह.े मी सभागहृाला साांग ूइसच्ितो की, ऑलिेडी ६० कोटी रुपये सवतरित किण्यात 

आले होते. आता ३९ कोटी रुपये सवतरित झालेले आहते. म्हणजे ९९ कोटी रुपय े

सवतरित केलेले आहते. आपण आणखी १० कोटी रुपयाांचे प्रस्ताव लवकि करु. 

सन्माननीय सदस्याांनी सनसगा व तौके्त चक्रीवादळामळेु जे नकुसान झाले तया सांदभाात 

उल्लेख केलेला आह.े कोिोना महामािीच्या काळात शासनाने मसच्िमािाांना १ कोटी 

३७ लाख रुपयाांची मदत केली. शासनाने तौके्त चक्रीवादळाच्या वेळी मसच्िमािाांना 

१२ कोटी ३७ लाख रुपयाांची मदत केली. आपल्याला कल्पना आह ेकी, आपण ६५ 

कोटी १७ लाख रुपयाांचे पॅकेज जाहीि केले होते. तया पॅकेजनसुाि जेवढे अजा प्राप्त 

झाले तया सवांना आपण मदत सदलेली आह.े मी मागील वेळी साांसगतले होते की, 

सभागहृाची भावना लक्षात घेऊन यामध्ये सस्थिता आणण्यासाठी मला 

मांसत्रमांडळासमोि जावे लागेल. कािण कोणाला पैसे सदले याबाबत मासहती नसेल ति 

आपण उद्या म्हणाल की, याांनी पैसे वाटून सदले, भ्रष्टाचाि झालेला आह.े आपण 

सोसायटीकडून ॲसफडेसव्हट घेतो की, ह ेमसच्िमाि आहते. आपण तयाप्रमाणे मदत 

दऊे. तसेच जीएसटीची पावती मासगतली जाते असाही प्रश्न उपसस्थत किण्यात आला. 
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श्री.अस्लम शेख........ 

जीएसटीची पावती मासगतल्यानांति सांबांसधत सोसायटीला त्रास होतो. सभागहृाच्या 

भावना लक्षात घेऊन मांसत्रमांडळासमोि जाऊन उवारित पैसे सवतरित किण्याचा प्रयतन 

केला जाईल.  

 डॉ.परिणय फुके : सभापती महोदया, मांत्री महोदयाांनी सागिी सकां वा खाऱया 

पाण्यात होणाऱया मसच्िमािी सांदभाात उत्ति सदले. पिांत ुगोड्या पाण्यात सकां वा तलाव, 

नद्याांमधील पाण्यात दखेील मासेमािी केली जाते. सागिी सकां वा खाऱया पाण्यात 

मासेमािी किण्यासाठी कें द्र शासनाची पिवानगी घ्यावी लागते. पिांत ुतलाव सकां वा 

नद्याांमधील गोड्या पाण्यात मासेमािी किण्यासाठी कें द्र शासनाकडून पिवानगी 

घेण्याची आवश्यकता नाही. आपल्याला मतस्य व्यवसायाला मतस् य शेतीचा दजाा 

द्यावयाचा आह.े सवदभा, मिाठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावि तलाव आहते. सवशेष करुन 

भांडािा व गोंसदया सजल्ह्यात ४ हजाि तलाव असनू तेथे मसच्िमाि समाज मोठ्या 

प्रमाणावि मासेमािी कितो. माझा प्रश्न असा आह ेकी, गोड्या पाण्यात सकां वा तलाव, 

नद्याांमधील पाण्यात जी मासेमािी केली जाते तयासाठी मतस्य शेतीचा दजाा दणे्यात 

येणाि आह ेकाय ? ज्याप्रमाणे कोस्टलविील मसच्िमािाांना नकुसान भिपाई सदली जात े

तयाच प्रमाणे तलाव सकां वा नद्याांमधील पाण्यात मासेमािी किणाऱया मसच्िमािाांना 

नकुसान भिपाई दणे्यात येणाि आह ेकाय ? माझा सतसिा प्रश्न असा आह ेकी, कोिोना 

काळात व असतवषृ्टीमळेु मसच्िमािाांचे मोठ्या प्रमाणावि नकुसान झालेले आह.े 

शासन ती नकुसान भिपाई दणेाि आह ेकाय ? 

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्याांनी गोड्या 

पाण्यातील मासेमािी सांदभाात प्रश्न सवचािलेला आह.े आपण तोच बेस धरुन कें द्र 

शासनाकडे प्रस्ताव पाठसवतो. कािण तथेे सफड आसण सीडची आवश्यकता आह.े 

समदु्रात सीड टाकण्याची आवश्कता नाही. कािण ईश्विानेच तशी व्यवस्था सनमााण 

केलेली आह.े पिांत ुगोड्या पाण्यात मासेमािी किावयाची असेल ति कृषी प्रमाणे सीड 

सकां वा इति सासहतय आवश्यक आह.े आपण तो बेस धरुन कें द्र शासनाकडे प्रस्ताव 
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श्री.अस्लम शेख........ 

पाठसवतो की, मतस्य व्यवसायाला कृषीचा दजाा सदला पासहजे. ज्या सठकाणी पिू आला 

सकां वा जेथे गोड्या पाण्यात मासेमािी किता आली नाही तेथील िक्कम आपण माफ 

केलेली आह.े तसा शासन सनणाय आह.े आपण शासन सनणायानसुाि तयाांना िक्कम 

भिण्यापासनू माफी सदलेली आह.े सन्माननीय सदस्याांनी नकुसान भिपाई दतेा येईल 

काय असा प्रश्न सवचािलेला आह.े आपण नवीन कृषीच्या सहशोबाने ह ेकिीत आहोत 

तयामध्ये आपण ह ेसमासवष्ट करु.  

 श्री.असनकेत तटकिे : सभापती महोदया, मी सवाप्रथम मांत्री महोदयाांच े

असभनांदन कितो. शासनाने सनसगा व तौके्त चक्रीवादळाच्या वेळी सनकष बदलनू 

मसच्िमािाांना ६ हजाि रुपयाांवरुन १२ हजाि रुपये म्हणजे दपु्पट नकुसान भिपाई 

दणे्याचा सनणाय घेतला. १० ते १५ लाख रुपयाांच्या बोटी आहते. पिांत ु आपण 

तयासाठी जास्तीत जास्त २५ ते ५० हजाि रुपयाांपयंत मदत सदली. शासन 

एसडीआिएफ व एनडीआिएफच्या सनकषात वाढ किण्यासाठी धोिण अवलांबणाि 

आह े काय ? माझा दसुिा प्रश्न असा आह े की, समदु्रातील माशाांची सांख्या कमी 

झालेली आह.े मासेमािी केल्यानांति तयावि प्रसक्रया किण्यासाठी शासन धोिण 

अवलांबणाि आह े काय सकां वा कोकणातील कािखान्याांसाठी तितदू किणाि आह े

काय? माझा सतसिा प्रश्न असा आह ेकी, मच्िी पकल्यानांति ती साठसवण्यासाठी सकां वा 

बाजािपेठेत येण्यासाठी ठिासवक कालावधी लागतो. जेथे जास्त मासेमािी होते तेथे 

तालकु्याच्या सठकाणी शीतगहृ उभािण्यात येणाि आह ेकाय ? 

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदया, जे मोठे लँसडांग सेंटि आहते तथेे 

मसच्िमािाांना व्यवसस्थत भाव समळत नाही. कािण मच्िी पकडल्यानांति वेळेवि 

ग्राहक समळाले नाहीत ति समळेल तया भावाने माशाांची सवक्री किावी लागते. माननीय 

सविोधी पक्षनेतयाांनी मघाशी प्रश्न सवचािला होता. आता ते सभागहृात उपसस्थत नाहीत. 

पिांत ुमी साांग ूइसच्ितो की, आपण कन्सल्टांट याांच्या मदतीने नवीन डीपीआि तयाि 

केलेला आह.े आपण तो डीपीआि सीएसएफकडे पाठसवलेला आह.े आपण एकूण 
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श्री.अस्लम शेख........ 

६२ प्रस्ताव तयाि केलेले असनू ते सीएसएफकडे मान्यतेसाठी पाठसवण्यात आलेले 

आहते. तयापैकी २४ प्रस्तावाांची एनओसी प्राप्त झालेली आह े आसण ते 

एनएफडीबीकडे पाठसवलेले आहते. सन्माननीय सदस्याांनी जे नवीन लँसडांग सेंटसा 

आहते तेथे स्टोअिेज कसे किता येईल, माशाांची सवक्री झाली नाही ति ते स्टोअि 

किणे या सांदभाात प्रश्न सवचािलेला आह.े आपण या सांदभाात सकािातमक सवचाि 

किीत आहोत. इांटिनॅशनल लँसडांग सेंटसावि ज्या ससुवधा आहते तया आपल्याला दतेा 

येतील काय, तयाची कनेक्टीसव्हटी वाढसवता येईल काय, थेट इनपटू किता येते काय 

या सांदभाात आपण मासहती घेत आहोत. पिांत ु कोिोना महामािीमळेु हा सवषय 

िखडलेला आह.े आपण नवीन जेट्टटी, डेव्हलपमेंटच्या कामासाठी कन्सल्टन्सी 

घेतलेली आह.े आपण अभ्यास गट तयाि केलेला आह.े आपल्याला ही डेव्हलपमेंट 

प्रगतीपथावि कशी नेता येईल याबाबत अभ्यास किण्याच्या सचूना तयाांना सदलेल्या 

आहते. कािण अजनूही तयाच सहशोबाने सरुु आह.े आपण प्रथमच एसडीआिएफच्या 

सनकषाच्या पढेु जाऊन पॅकेज सदले. यापवूी जे पॅकेज सदले ते एसडीआिएफच्या 

सनयमानसुाि दणे्यात आले. महसलू सवभागाचा शासन सनणाय असनू तयानसुाि तीन 

योजनाांचा लाभ सदला जातो. तयामध्ये इति बाबींचा समावेश किण्यासाठी प्रस्ताव 

पाठसवण्यात येणाि आह.े आपण जे साांसगतले तयानसुाि आपण पढुील कायावाही करु. 

(....अडथळा...) श्री.गोपालकृष् ण याांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती सनयकु्त किण्यात 

आलेली आह.े तयाांच्याकडून सजेशन प्राप्त होईल. आपण सोमवांशी ससमतीनांति नवीन 

किणाि आहोत तयामध्ये या सवा बाबींचा समावशे किण्यात येईल.  

        यानांति श्री.साांगळे...... 
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 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री.जयांत प्र.पाटील 

याांनी स्पेसससफक प्रश्न सवचािला होता की, कें द्र शासनाकडून ज्याप्रमाणे कृषी के्षत्राला 

सवलती सदल्या जातात तयाप्रमाणे मतस्य सांवधानाकरिता सवलती दणे्यासाठी मांत्री 

महोदयाांनी कें द्र शासनाच्या धोिणासांबांधी मासहती सदली. पिांत ुतयाचा काही सांबांध येत 

नाही. िाज्य शासन या सांदभाात स्वतांत्रपणे सनणाय घेऊ शकतो. शासन अशा प्रकािचा 

सनणाय घेणाि आह ेका ? असल्यास शासन तयाबाबतचा सनणाय कधी घेणाि आह े? 

 श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री.जयांत प्र.पाटील 

याांनी असतशय महत्त्चाचा प्रश्न उपसस्थत केला आह.े शासनाचे असे मत आह ेकी, 

लाभार्थयांनी तयाविील व्याज का द्यावे. मतस्य सवभागाला अद्याप कृषीचा दजााचा 

समळालेला नाही. मतस्य सवभागाला कृषीचा दजाा दतेा येईल का ? याबाबतची 

शहासनशा किण्यासाठी व तयाकरिता गाईड लाईन्स समळण्याकरिता ससचवाांनी कें द्र 

शासनाकडे पत्र पाठसवले होते तसेच ॲक्वाकल्चिला कृषी दजाा दते असताना 

तयासांबांधी कोणते पॅिासमटि िाहणाि आहते ? कृषी सवभागामध्ये ज्याप्रमाणे टॅ्रक्टि, 

सडझेल, इांसजन अशा सवसवध गोष्टी असतात. या सांदभाात सनयोजन व ऊजाा सवभागाचा 

समावेश आह.े तसेच मतस्य व्यवसायाला कृषी सवलत सदल्यानांति सवत्त सवभागावि 

तयाचा आसथाक भाि पडणाि आह.े या सवा गोष्टींची मासहती समळण्यासाठी आयकु्ताांनी 

यापवूीच कें द्र शासनाकडे पत्र पाठसवलेले आह.े तसेच मतस्य व्यवसायाकरिता 

सकािातमक  दृष्टीने कशाप्रकािे कजा दतेा येईल व तयाांना सक्षम कसे किता येईल ? 

याबाबत शासन प्रयतन किीत आह.े  

श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य डॉ.परिणय फुके याांनी 

सवचािलेल्या प्रश्नातील सवषय वेगळा आह.े सवदभाात सवशेषत: भांडािा व गोंसदया 

सजल्हयात गोडया पाण्याच्या तलावात मच्िीमािी केली जाते. सन्माननीय सदस्य 

डॉ.परिणय फुके याांनी हा सवषय अनेकवेळा उपसस्थत केलेला आह.े मांत्री महोदयाांनी 

असतशय चाांगले व तपशीलवाि उत्ति सदले. पिांत ुसन्माननीय सदस्याांनी सवचािलेल्या 

प्रश्नाला मांत्री महोदयाांनी बगल सदली. शासनाच्या हातात ज्या गोष्टी आहते तयासांबांधी 

शासनाने कायावाही केली पासहजे. बॉडािच्या सकनाऱयाविील मच्िीमािाांचा वेगळा  
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श्री.प्रवीण दिेकि ... 

सवषय आह.े शासनाला तयाांना मतस्य व्यवसायाला शेतीचा दजाा दतेा आला नाही तिी 

तयाच्या सदृश असलेले लाभ दणे्याकरिता शासनाने घोषणा किावी. कें द्र शासनाकडून 

मतस्य व्यवसायासांबांधी सवलत दणे्यासांबांधी नांति जे काही येईल ते येईल. पिांत ुगोडया 

पाण्यामधील मच्िीमािीकरिता शेतकऱयाांप्रमाणे सफडस ् व इति गोष्टी लागत 

असल्याचे मांत्री महोदयाांनी स्वत: कबलु केलेले आह.े तयामळेु  मतस्य व्यवसाय 

किणाऱया मच्िीमािाांना शासनाने शेतीचा दजाा द्यावा. जेणेकरुन सनम्मा प्रश्न सनकाली 

सनघण्यास मदत होईल.तयाकरिता कें द्र शासनाच्या पिवानगी घेण्याची गिज नाही.  

श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदया,  मी यापवूीच सदनाला साांसगतले आह े

की, गोडया पाण्यातील सकां वा समदु्रालगत असलेल्या ब्रॅकेश वॉटिमधील सकां वा 

मिीनमधील मच्िीमािी असो, या सवा गोष्टी मतस्य सवभागाशी सांबांसधत आहते. गोडया 

पाण्यामध्ये मतस्य शेती किीत असताना तयाांना सवसवध गोष्टी आवश्यक असतात. ही 

बाब अमान्य किण्याचा प्रश्न येत नाही. ज्याप्रमाणे मिीनमधील मतस्य शेती 

किण्यासांबांधी कायद े आहते. तयाप्रमाणे िाज्यात गोडया पाण्यात मतस्य व्यवसाय 

किण्यासांबांधी कोणताही कायदा असस्ततवात नाही. तयाच सांदभाात आमच्या 

सवभागाकडून कायावाही केली जात आह.े माझ्याकडे सांबांसधत सवभागाचा कायाभाि 

अडीच वषांपवूी आला. तयातील २ वषे किोनामध्ये गेली. तसेच मागील ४०-४५ 

वषांपवूी या सांदभाात कोणीही कायदा तयाि केला नव्हता. पिांत ुआम्ही तया सांदभाात 

कायावाही करुन तो कायदा आपल्यासमोि ठेवला आह.े तसेच चाि मसहन्याांच्या 

काळात जवळपास १ एक कोटी रुपयाांचा दांड वसलू केला आह.े दांड वसलू किणे हा 

शासनाचा मळू उद्दशे नाही. याचे कािण मासेमािी किणािे आपल्या दशेाचे नागरिक 

आहते. पिांत ुतयाांच्याकडून चकुीच्या पद्धतीने कामे केली जात असल्यामळेु तयाांना दांड 

किावा लागतो. आता आपण एका टप्प्यावि पोहोचलो आह.े  गोडया पाण्यातील 

मतस्य व्यवसायासांबांधी व दसुऱया बाबी सांदभाात शासन लवकिच सनणाय घेणाि आह.े 

सकां बहुना या सांदभाात आपल्यासमवेत सवभागाची एक बैठक दखेील घेऊ.  
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श्री.िमेशदादा पाटील : सभापती महोदया, मतस्य व्यवसायाला कृषीचा दजाा 

समळण्यासांबांधी सदनामध्ये ससवस्ति चचाा झाली आह.े ततकालीन मतस्यव्यवसाय 

मांत्री श्री.महादवे जानकि याांनी ३ वषांपवूी कें द्र शासनाकडे मतस्य व्यवसायाला 

कृषीचा दजाा समळण्यासांबांधी पत्र पाठसवले होते. कें द्रीय मतस्यव्यवसाय मांत्री 

श्री.परुुषोत्तम रुपाला याांनी मला असे साांसगतले होते की, मतस्य व्यवसायाला कृषीचा 

दजाा समळणे शक्य होणाि नाही.  महािाष्ट्रात या सवषयासांबांधी आपली सदशाभलू केली 

जात आह.े तयामळेु शासनाने या सांदभाात स्वतांत्रपणे सवचाि किण्याची गिज आह.े  मी 

स्वत: दोन वेळेस कें द्रीय मतस्यव्यवसाय मांत्री श्री.परुुषोत्तम रुपाला याांच्याकडे गेलो 

होतो. शासनाने मतस्य व्यवसाय किणाऱयाांसाठी स्वतांत्र महामांडळ सनमााण करुन स्वतांत्र 

सवचाि किणे आवश्यक आह.े शासन या सांदभाात कायावाही किणाि आह ेका ? 

श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदया, मी सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगिकि 

याांना साांग ूइसच्ितो की, आपल्या पक्षातील सन्माननीय सदस्य कें द्र शासनाकडे गेले 

होते. तयावि कें द्रीय मांत्री महोदयाांनी तयाांना असे साांसगतले की, ही बाब शक्य होणाि 

नाही. तयामळेु िाज्यातील मच्िीमािाांवि अन्याय होणाि आह.े मला माहीत होते की, 

ततकालीन मतस्यव्यवसाय मांत्री श्री.महादवे जानकि स्वत: तेथे गलेे होते. तयानांति 

तयाांनी आम्हाला असे साांसगतले होते की, आम्ही याबाबत कें द्र शासनाकडे पाठपिुावा 

किीत आहोत. तसेच या सांदभाात आपल्या पक्षातील सन्माननीय सदस्य कें द्र 

शासनाकडे गेले होते. तसेच तयाांनी सदनाला खिी वस्तसुस्थती साांसगतली. आपण 

याबद्दल तयाांचे कौतकु केले पासहजे. िाज्य शासन यासांबांधी सकािातमक सवचाि किीत 

आह.े हा सवषय सदनामध्ये वािांवाि उपसस्थत केला जात आह.े  

श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, मांत्री महोदय, आमचे या सांदभाात 

समाधान झाले आह.े  

श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदया, आपल्या पक्षातील सन्माननीय सदस्य 

कें द्र शासनाकडे गलेे व तयाांनी सदनाला खिी वस्तसुस्थती साांसगतली याबद्दल मी तयाांच े

असभनांदन कितो. तसेच तयाांनी असाही उल्लेख केला आह ेकी, िाज्यातील शेतकिी 

ज्याप्रमाणे आतमहतया किीत आहते तयाप्रमाणे मतस्य व्यवसाय किणािे दखेील  
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श्री.अस्लम शेख ... 

आतमहतया कितील. सभापती महोदय, मी यासांबांधी कोणतेही िाजकािण किणाि 

नाही. मला असे वाटते की, या सांदभाात  माननीय सविोधी पक्षनेते तसेच ज्येष्ठ नेतयाांनी 

तेथे गेले पासहजे. ततकालीन मस्तयव्यवसाय मांत्री श्री.महादवे जानकि याांना सदिह ु 

वस्तसुस्थती मासहती असल्यामळेु तयाांनी आम्हाला मासहती द्यावयास पासहजे होती. 

पिांत ुअसे काही घडले नाही.  

उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगिकि याांनी असे साांसगतले की, 

सवा लक्षवधेी सचूनाांवि सदनामध्ये ३० समसनटे चचाा केली जाते. पिांत ुही लक्षवधेी 

सचूना ४० समसनटाांपासनू सरुु आह.े  

श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदया, आता मच्िीची सकुट झाली आह.े  

श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, मांत्री महोदयाांनी या सांदभाात सदलेल्या 

उत्तिामळेु आमचे समाधान झाले आह.े आता आम्हाला मांत्री महोदयाांकडून यानांति 

कोणतेही उत्ति नको. 

श्री.अस्लम शेख : सभापती महोदया, मी १५ वषांपासनू सदनामध्ये काम 

किीत आह.े प्रथमच असे घडले आह ेकी, माननीय सविोधी पक्षनेते असे म्हणत आहते 

की, आम्हाला या सांदभाात कोणतेही उत्ति नको.  

उप सभापती : मांत्री महोदय, ह ेआपले स्कील आह.े मला असे वाटत ेकी, 

मांत्री महोदयाांनी लक्षवधेी सचूनेवि उत्ति दणे्याचा चाांगला प्रयतन केला आह.े आपण 

तयाबद्दल मांत्री महोदयाांच ेअसभनांदन केले पासहजे.     

श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदया, माझा पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशन आह.े या 

असधवशेनामध्ये ११ व १४ तािाांसकत प्रश्न चचलेा आल्यामळेु २ सवक्रम झाले होते. 

आज सतसिा सवक्रम झाला आह े की, सविोधी पक्षाच्या एखाद्या प्रश्नाला मांत्री 

महोदयाांनी अशा प्रकािे समाधानकािक उत्ति सदल्यानांति तयावि माननीय सविोधी 

पक्षनेतयाांनी आमचे याबाबत समाधान झाले आह.े आता आम्हाला मांत्री  
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श्री.सवक्रम काळे ... 

महोदयाांकडून उत्ति नको. अशा प्रकािे उल्लेख करुन सवक्रम केल्याबद्दल आम्ही 

तयाांचे असभनांदन कितो.    

श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, या सांदभाात आमचे खिोखि समाधान 

झाले आह.े मांत्री महोदयाांनी या बाबतीत उत्ति सदल्यानांति तयातनू आम्हाला काय 

समळाले ? याबाबत आम्हाला काही माहीत नाही. पिांत ुयात सदनाचा वेळ वाया जाऊ 

नये तसेच सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगिकि याांना महत्त्वाचा सवषय उपसस्थत 

किायचा आह.े म्हणनू आम्ही येथे समाधान झाल्याचे साांसगतले आह.े तसेच मांत्री 

महोदयाांनी या सांदभाात बैठक घेणाि असल्याचे साांसगतले आह.े आम्ही सदि 

बैठकीच्या वेळी इति सवषय उपसस्थत करु.   

 

       यानांति श्री.गागिे ...    
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श्री.अस्लर् िेख : सभापती र्होदय, र्वच्िर्ारांचा प्रश्नांिर बोलत असतािा 

िेळ िाया जातो ह ेआपले म्हणण ेयोग्य िाही. तरु्चे सर्ाधाि झाले तथेेपयात योग्य 

आह.े  

    ------  
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पृ.शी. : बाटी या सांस्थेकडून सरुु किण्यात आलेल्या कौशल्य 

प्रसशक्षण कें द्राचे प्रलांसबत अनदुान तातडीने मांजिू किण्याची 

आवश्यकता 

मु.शी. : बाटी या सांस्थेकडून सरुु किण्यात आलेल्या कौशल्य  

प्रसशक्षण कें द्राचे प्रलांसबत अनदुान तातडीने मांजिू किण्याची 

आवश्यकता यासांबांधी सवाश्री भाई सगिकि, श्री.प्रवीण दिेकि, 

ॲङ सनिांजन डावखिे, श्री.िमेशदादा पाटील, श्री.नागोिाव 

गाणाि, सव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 श्री.भाई सगिकि(सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, मी सनयम १०१ 

अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनमुतीने 

सन्माननीय सामासजक न्याय मांत्रयाांचे लक्ष वेध ू इसच्ितो आसण तयाबाबत तयाांनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

 "िाज्यातील मागासवगीय सवद्यार्थयांना दजेदाि कौशल्य प्राप्त होण्यासाठी 

महािाष्ट्र शासनाच्या बाटी या सांस्थेकडून कौशल्य प्रसशक्षण कें द्र सनमााण किण्यात 

येण,े सदि कौशल्य प्रसशक्षण कें द्र हीे सामासजक सांस्थाांमाफंत चालसवण्यात येत 

असणे, या सामासजक सांस्थामाफंत मागासवगीय सवद्यार्थयांना कौशल्य प्रसशक्षण 

दणे्यात येत असनू सदि योजना मागील अनेक वषांपासनू मुांबईसह िाज्यभिात 

कायाासन्वत असणे, या कौशल्य प्रसशक्षण कें द्राांतनू अनेक मागासवगीय सवद्यार्थयांनी 

कौशल्य प्रसशक्षण घेतले असल्याची बाब समोि येणे, पिांत ुया सवद्यार्थयांना समळणािे 

अनदुान ह ेमागील अनेक मसहन्याांपासनू प्रलांसबत असल्याने सदि सामासजक सांस्थाांना 

अडचणी सनमााण झाल्यााचे सनदशानास येणे, यामळेु सदि कौशल्य प्रसशक्षण कें द्र बांद 

पडण्याची शक्यता सनमााण होणे, परिणामी मागासवगीय सवद्याथी हक्काच्या कौशल्य 

प्रसशक्षणापासनू वांसचत िाहत असणे, शासनाच्या या धोिणामळेु सांस्थाचालक व 

मागासवगीय सवद्यार्थयांमध्ये शासनाप्रती पसिलेला तीव्र असांतोष, मागासवगीय 
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सवद्यार्थयांना सनयसमतपण े कौशल्य प्रसशक्षण समळण्यासाठी सदि सांस्थाांचे प्रलांसबत 

अनदुान तातडीने  

श्री.भाई सगिकि ..... 

मांजिु किण्याची सनताांत आवश्यकता, याबाबत शासनाने किावयाची कायावाही व 

शासनाची भसूमका." 

डॉ.सवश्वसजत कदम (सामासजक न्याय िाज्यमांत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 उप सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

---------- 
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 श्री.भाई विरकर : सभापती र्होदय, र्हाविकास आघाडीचे सरकार 

र्ािासििीयांिर वििेषत: अिसुवूचत जातीिर अन्याय करीत आह,े अिा सर्ज 

र्हाराष्ट्रात पसरला आह.े याचे कारण असे की, बाटी संस्थेचे अिेक उपक्रर् बंद 

केलेले आहते तयार्ळेु िरीब विद्यार्थयाांिा र्ायदा वर्ळत िाहीत. र्ी प्रश्न विचारु 

इवच्ितो की, राज्यातील र्ािासििीयांिा दजेदार कौिल्य प्राप्त होण्यासाठी र्हाराष्ट्र 

िासिाच्या बाटी या संस्थेकडूि कौिल्य प्रविक्षण कें द्र विर्ााण करण्यात आलेले 

आहते ह ेआपणास र्ावहती आह,े यार्ध्य ेब्यटुी पालार, वििणकार्, िवसांि कोसेस, 

सदर प्रविक्षण कें द्र सार्ावजक संस्थांर्ार्ा त चालविण्यात येत आहते. या सार्ावजक 

संस्थेर्ार्ा त र्ािासििीय विद्यार्थयाांिा कौिल्य प्रविक्षण दणे्यात येत आह.े ही योजिा 

र्ािील अिेक िषाापासिू र्ुंबईसह राज्यभरात कायाान्िीत आह.े या कौिल्य प्रविक्षण 

कें द्रातिू र्ािासििीय प्रविक्षण घेऊि तयांिा िोकरी ि रोजिार प्राप्त होतो. परंत ुया 

विद्यार्थयाांिा वर्ळणारे अिदुाि र्ािील अिेक र्वहन्यापासिू प्रलंवबत असल्यार्ळेु 

सदर सार्ावजक संस्था अडचणीत आल्या आहते. यार्ळेु सदर कौिल्य कें द्र बंद 

पडण्याच्या वस्थतीत आलेले आहते. पररणार्ी र्ािासििीय विद्यार्थयाांिा हक्काच े

कौिल्य प्रविक्षणापासिू िंवचत राहािे लाित आहते. र्ी िासिाला वििंती करतो 

की, िासिाच्या या धोरणार्ळेु संस्थाचालक ि र्ािासििीय विद्यार्थयाांर्ध्य े

िासिाबद्दल असंतोष विर्ााण झालेला आह.े कारण संस्थेला वर्ळणारे अिदुाि ि 

र्ािासििीय विद्यार्थयाांिा वर्ळणारे विद्यािेति दोि तीि िषाापासिू वर्ळालेले िाही. 

र्ी आपणास वििंती करतो की, ह ेवर्ळण्यासाठी लिकरात लिकरात प्रयति करािेत, 

आपण कधीपयात कराल याबाबत आश्वासि र्ला दणे्यात यािे.  

 डॉ. विश्वजीत कदर् : सभापती र्होदय, ज्येष्ठ सन्र्ाििीय सदस्य श्री.भाई 

विरकर यांिी र्ांडलेला विषय आपल्या र्ािासििीय सर्ाजबांधिांच्या दृष्टीिे अतयंत 

र्हतिाचा आह.े वििेषकरुि र्ािासििीय सर्ाजातील यिुक बांधि ि र्वहला 

भवििी यांिा रोजिाराच्या दृष्टीिे काही तरी र्दत वर्ळण्यासाठी बाटी संस्थेच्या 

र्ाध्यर्ातिू ि एिएसडीसी संलग्ि असलेल्या संस्थेच्या र्ाध्यर्ातिू विविध विषयािर 

प्रविक्षण वदले जाते, सन्र्ाििीय सदस्यांिी याबाबत उल्लेख केला आह.े िेल्डर, 

वर्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वसक्यरुीटी िाडा इतयादीचे प्रविक्षण वदले जात.े र्ी सांि ू 
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डॉ.विश्वजीत कदर् ..... 

इवच्ितो की, २०२१ पयात बऱ्यापैकी बाटीच्या र्ाध्यर्ातिू संस्थाचालकर्ार्ा त 

विद्यार्थयाांिा विद्याितेि दणे्यात आलेले आह.े २०२० पासिू कोरोिाच्या संकटापासिू 

िासिाच्या आदिेािसुार ह े थांबविण्यात आले. राज्याचा सिा विधी वतकडे 

िळविण्यात आला. तया पाश्वाभरू्ीिर विद्यार्थयाांचा कौिल्य विकास संस्थेकडे ओढा 

कर्ी झाला. र्ािील िषीपयात् १ कोटी ९९ लाखाची तरतदू केलेली होती. तयात दीड 

कोटी रक्कर् आम्ही वदलेली आह.े ५० लाख रुपये रक्कर् विल्लक आह.े ती रक्कर् 

३१ र्ाचापिूी संस्थाचालकांर्ार्ा त विद्यािेति म्हणिू आम्ही दणेार आहोत. 

 श्री.भाई विरकर : सभापती र्होदय, कोरोिािंतरच्या काळातही तयांिी 

प्रविक्षण वदलेले आह ेतयार्ळेु तयांचे विद्यािेति ि अिदुाि केव्हापयात दणेार आहात. 

आपण तया विद्याथी संख्या पटाला र्ान्यताही वदलेली होती. 

 डॉ. विश्वजीत कदर् : सभापती र्होदय, पिूी अडीच कोटीची तरतदू बाटीच्या 

र्ाध्यर्ातिू र्ािासििीय सर्ाजबांधिांसाठी होती. सि २०२१-२२ र्ध्य ेही तरतदू 

५ कोटी रुपयांपयात केलेली आह.े सि २०२२-२३ या िषाासाठी ही तरतदू १० 

कोटीपयात केलेली आह.े उिाररत दये रक्कर् आम्ही ३१ र्ाचा पिूी दणेार आहोत ह े

र्ी आपणास सांि ूइवच्ितो. 

 श्री.अवभजीत िंजारी : सभापती र्होदया, सारथी, बाटी ि र्हाज्योती या तीि 

संस्था राज्यात तया तया संििाातील होतकरु विद्यार्थयाांकरीता विधी दतेे. विदिेी 

विक्षणासाठी विष्यितृ्ती, स्ियंरोजिार, राष्ट्रीय संसथांतील विक्षणाकरीता र्दत 

करण्यासाठी ि विधीदणे्याकरीता या संस्थांची विवर्ाती झाली आह.े सन्र्ाििीय सदस्य् 

श्री.भाई विरकर यांिी केलेला उल्लेख बरोबर आह.े तयांिा अल्पिी र्दत करुि 

चालणार िाही, र्ािील दोि िषाांपासिू वकंिा तयापिूीसधु्दा अस ेचाल ूआह.े सारथी, 

बाटी ि र्हाज्योती यांची विवर्ाती यासाठी केली आह े की, या विद्यार्थयाांिा 

विष्यितृ्तीची रक्कर् लिकर वर्ळाली पावहजे, या योजिांचा लाभ वर्ळाला पावहजे. 

याकरीता वडसेंट्रलाईज करुि संस्था ि योजिा िेििेिळया केल्या आहते.  परंत ुज्या 

पध्दतीिे आपण तरतदू करत आहात ती िाढविण्याची िरज आह.े तरतदूीिंतर तयांिा  
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श्री.अवभजीत िंजारी ..... 

ताबडतोब विधी  वितरीत झाला पावहज.े र्ाझ्या र्ावहतीप्रर्ाणे सांितो की, ओबीसी 

विद्याथी विष्यितृ्ती घेऊि विदिेात विकत आहते पण तयांची टयिूि र्ी तयांच्यापयात 

पोहचली िाही. र्ी श्री.वसध्दाथा िायकिाड, उपायकु्त, िािपरू यांच्यासह संबंवधत 

अवधकाऱ्यांिा बोललो आह.े परंत ुयाची प्रवक्रया िेळकाढूपणाची आह.े ते म्हणतात 

की, विधी आला िाही, टे्रझरीर्ध्य ेआला िाही, तयांचे बील र्ंजरू झाले िाही. याला 

अवधक स्ट्रीर्लाईि करािे लािेल. तयांच्यासाठी केलेल्या विधीच्या तरतदूीच्या 

वितरणाबाबत आदिे वििवर्ात करािेत अिी र्ाझी वििंती आह.े  

 डॉ.विश्वजीत कदर् : सभापती र्होदय, सन्र्ाििीय सदस्यांिा र्ी सांि ूइवच्ितो 

की, कोरोिा र्हार्ारीच्या काळात िेिळी पररवस्थती र्हाराष्ट्रात ि सरकारच्या 

कार्काजात विर्ााण झाली. तयार्ळेु कोरोिा काळात अडचणी विर्ााण झाल्या. 

बाटीच्या र्ाध्यर्ातिू या संस्थांिी करार केला जातो, या संस्थांकडे कोरोिा 

टाळेबंदीच्या काळात विद्यार्थयाांचा ओढा कर्ी झाला. काही रक्कर् दये 

असल्याबाबत र्ी उत्तर वदले आह ेकी, ३१ र्ाचापिूी सिा बीले तपासिू विधी दणे्याचा 

विणाय घेतलेला आह.े सारथी, बाटी, र्हाज्योती या संस्थांबाबत आपण 

सचूविल्याप्रर्ाण ेबैठक आयोवजत करुि र्ािा काढला जाईल. धन्यिाद. 

 श्री.वििायक र्ेटे : सभापती र्होदय, र्हाराष्ट्रात वकती संस्थांसोबत करारिार् े

केले आहते, वकती रक्कर् दणेे आह,े बजेटर्ध्ये वकती तरतदू केली आह.े या िषी 

एखाद्या वजल्हयात र्ािणीप्रर्ाणे ििीि संस्था वकंिा ज्या वजल्हयात संस्था िसले तथेे 

वकती संस्थांिा र्ंजरूी दणे्याचे वियोजि आह े ह ेर्ी र्ंत्री र्होदयांिा विचारु इवच्ितो. 

डॉ.विश्वजीत कदर् : सभापती र्होदय, र्ी सन्र्ाििीय सदस्यांिा सांि ूइवच्ितो 

की, आतापयात आम्ही १६ संस्थांिी करार केलेले आहते. एखाद्या वजल्हयात 

आणखी संस्थांची र्ािणी असेल तर विवितपणे विचारु करुि दसुऱ्या संस्थेला दखेील 

आम्ही परिाििी दऊे.  

        यािंतर  श्रीर्ती िार्डे  
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 श्री.निेंद्र दिाडे :सभापती महोदया, कौशल्य प्रसशक्षण, सिुगणा, पेठ, ससन्नि येथे 

जे सशक्षक िोजांदािीवि घेतलेले आहते, तयाांना कायम किण्यात येणाि आह ेका ? 

कौशल्य प्रसशक्षणाांतगात असलेल्या सवद्यार्थयांचे अनदुान कधी दणे्यात येणाि आह े? 

 डॉ.सवश्वसजत कदम : सभापती महोदय, याबाबत स्पेसससफक असे न साांगता 

उवारित सबले तपासनू सवा ३९ लाखाची िक्कम सदनाांक ३१ माचा,२०२२ पयंत दणे्यात 

येणाि आह.े 

 उप सभापती : सन्माननीय मांत्री महोदय आपण चाांगले उत्ति दते आहात. 

आम्ही गेली दोन-तीन वषा पाहत आहोत, अनेक अडचणींमळेु अनेक सवद्याथी पणु े

येथे आांदोलनाला बसतात.  यामध्ये प्रश्न असा येतो की,आम्ही मुांबईला सनिोप दतेो, 

तसेच, आांदोलनाबाबत तमु्हालाही कळसवतो.  ते सवद्याथी तसेच आांदोलनाला तीन-

चाि सदवसाांपासनू बसतात आसण आम्हाला कळतही नाही.  माझी सवनांती आह ेकी, 

आपण याबाबत ज्यावेळी आमदािाांची बैठक घेणाि आहात, तयावेळी आयकु्त, नोडल 

ऑसफसि, उपायकु्त दजााचा असधकािी जे यासांदभाात लोकप्रसतसनधींना सनयसमत 

मासहती दऊे शकतील, असे एखाद े नाव सवांना पटलावि सकां वा पत्राद ्वािे 

कळसवण्यात यावे.  कािण या सवद्यार्थयांना ताबडतोब सदलासा समळणे शक्य नसेल ति 

सनदान तातपिुती सद्यसस्थती काय, ह े तिी लोकप्रसतसनधींना कळणे गिजेचे आह.े  

सवद्याथी उपोषणाला बसल्यानांति सगळी धावपळ सरुु होते. आमची यामध्ये सवनांती 

आह ेकी, याबाबत काहीतिी "रिडे्रसल मेकॅसनजम" सकां वा तयाबाबत कोणतया पध्दतीने 

सांवाद या तीनही सांस्थाांच्या सांदभाात साधता येईल, याबाबत साांगाव.े सवद्याथी, 

लोकप्रसतसनधी आसण शासन याांच्या सांवादाबाबत आपण शासन म्हणनू काय करु 

शकाल, ह ेआपण साांगावे मी सनदशे दते नाही पण याबाबतीतील सोल्यशून काय 

असावे, ह ेआपण साांगावे. 

 डॉ.सवश्वसजत कदम : सभापती महोदया, याबाबत आपण एक महत्त्वाची व 

चाांगली सचूना माांडलेली आह.े सनसितच सवद्यार्थयांच्या दृष्टीने सवद्याथी, 

लोकप्रसतसनधी, सवभाग या सतघाांमध्ये सवाांद साधण्याच्या दृष्टीने शासन म्हणनू मी  
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डॉ.सवश्वसजत कदम..... 

कॅसबनेट मांत्रीमहोदयाांशी चचाा करुन  यातनू लवकिच सकािातमक मागा काढण्याचा 

प्रयतन किेल, असा सवश्वास मी आपल्यााला दते आह.े  

 उप सभापती : याबाबत आपण सामासजक न्याय आयकु्ताांना कायमच्या 

सचूना दऊेन ठेवा, ते पणु्यातच असतात.   

 डॉ.सवश्वसजत कदम : होय. 

--------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) VV - 285 

JCN/AKN/MMP प्रथम श्री.गागिे 18:10 

 

 

 

सभागृहाच्या कामकाजाबाबत 

 उप सभापती : सभागहृाची वेळ ही सात वाजेपयंत ठिसवली होती. मलाही 

स्वत:ला जायचे आह.े आपल्याला तयानांति सभागहृाची बैठक चाल ूठेवायची असेल 

ति आपण माननीय सभापतींना सकां वा तासलका सभापतींना सवचारुन घ्यावे. अन्यथा 

उद्या सकाळी उवारित प्रस्ताव घ्यायचा असले ति .....आजच े कामकाज सकती 

वाजेपयंत चालवायचे आह,े यावि सभागहृाचे काय मत आह े?  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, उद्या या सत्राचा शेवटचा सदवस आह.े 

सभासदाांना बोलायला समळावे, ही आमची साततयाने आपल्याकडे आग्रही मागणी 

वा सवनांती असते. सभागहृात सभासद बसायला तयाि आहते, तयाांना सवषय माांडायच े

आहते.  सभागहृाच्या कामकाजाची वेळ िात्री ९.०० वाजेपयंत वाढसवण्यात यावी, 

अशी मी सवनांती कितो.   

 उप सभापती : याबाबत आपण माननीय सभापतींना सवचारुन घेऊ, तोपयंत 

अांसतम आठवडा प्रस्ताव सरुु किण्यात यावा.  तसेच, तासलका सभापतींनाही सकती 

शक्य आह,े ह ेसवचारुन मला कळसवण्यात यावे. 

 एकूण चचेकरिता असलेला वेळ २ तास ४० समसनटे इतका आह.े तयापैकी 

सनम्मा-सनम्मा वेळ सत्ता पक्ष व सविोधी पक्ष याांच्याकरिता आह,े ह ेमी आधीच सवांना 

अवगत कित आह.े 
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गडलचरोिी येथे मलहिांवर लसझेररयन शस्त्रलक्रया करताना हिगजीपणा 

करण्याबाबत पॉईटं ऑर् इन्र्मेशन 

 डॉ.प्रज्ञा सातव : सभापती महोदया, ज्या मसहला प्रसतुीकरिता मसहला व बाल 

रुग्णालय, गाांधी चौक येथे गडसचिोली भिती होतात.  तया मसहलाांवि या रुग्णालयात 

ससझि शिसक्रया करुन प्रसतुी किण्यात येते. मागील काही सदवसाांपासनू जवळपास 

अशा पध्दतीने १०० मसहलाांवि ससझि शिसक्रया किण्यात आलेली आह.े  तया 

दिम्यान टाके घालत असताना सांबांसधत डॉक्टिाांनी बेजबाबदािपणे टाके घातलेले 

आह.े तयात जवळ जवळ दोन इांचाची जखम खलुी सोडण्यात आलेली आह.े तयामळेु 

तया मसहलाांना त्रास सहन किावा लागत आह.े  बाळांतपणामध्ये मसहलाांच्या जीवाशी 

खळेणाऱया या सांबांसधत डॉक्टिाांवि कडक कािवाई किण्यात यावी, हा माझा पॉई ांट 

ऑफ इन्फमेशन आह.े   

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्या डॉ.प्रज्ञा सातव याांचा जो मदु्दा आह,े 

तयाची शासनाने दखल घेऊन, तयाबद्दलची वस्तसुस्थती जाणनु तयाांना आसण 

आम्हालाही पढुील तीन-चाि सदवसाांमध्ये अवगत किावे.  आपण सांबांसधत सवभागाला 

साांगावे. 

 श्री.अशोक चव्हाण : होय. 

-------------- 
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   पृ.शी. :  िाज्यातील नागिी व अन्य सवसवध समस्याांबाबत       

िाज्य सिकाि गांभीि नसणे 

   मु.शी.:  िाज्यातील नागिी व अन्य सवसवध समस्याांबाबत   

    िाज्य सिकाि गांभीि नसणे या सवषयावि  सवाश्री प्रसवण 

    दिेकि, सवजय ऊफा  भाई सगिकि, प्रसाद लाड,  

    डॉ.परिणय फुके,  सवाश्री चांद्रशेखि बावनकुळे, सिेुश 

    धस, सदासशव खोत, गोसपचांद पडळकि,  सवनायक मेटे, 

    डॉ.िणसजत पाटील सवाश्री प्रसवण पोटे पाटील, महादवे 

    जानकि, िणसजतससांह मोसहते-पाटील, अॅड.सनिांजन  

    डावखिे, सवाश्री सनलय नाईक, चांदभुाई पटेल, प्रसवण 

    दटके, िमेशदादा पाटील, नागोिाव गाणाि, िाजहांस ससांह, 

    िामदास आांबटकि, िमेश किाड, अमिीशभाई पटेल, 

    िामिाव पाटील, सव.प.स. याांचा म.सव.प. सनयम २५९ 

   अन्वये अांसतम आठवडा प्रस्ताव – सव.प.स.याांचा प्रस्ताव 

 श्री. प्रवीण दिेकि ( सविोधी पक्ष नेते ): सभापती महोदया, मी आपल्या 

अनमुतीने म.सव.प.सनयम २५९ अन्वये पढुील प्रस्ताव माांडतो. 

"मुांबई महानगि प्रदशे सवकास प्रासधकिण के्षत्रातील अनेक मोठ्या व जनउपयोगी 

प्रकल्पाांचे काम कासवगतीने सरुु असण,े  वाहतकुीचा सनमााण झालेला गांभीि प्रश्न, 

मुांबई महानगिपासलकेच्या मेगा प्रोजेक्टमध्ये तसेच कोिोना उपाययोजना कामात 

उघडकीस आलेली भ्रष्टाचािाची प्रकिणे, पनुसवाकास प्रकल्पाांची  प्रलांसबत कामे, मुांबई 

महानगिपासलकेने सन २००५ ते २०२२ या १७ वषांच्या काळात रुपये ३ लाख ५२ 

हजाि ९९० कोटी एवढी अवाढव्य िक्कम खचा करुनही मुांबईच्या समस्या सोडवण्यात 

व मुांबईकिाांना सकमान ससुवधा पिुवण्यात महानगिपासलकेला आलेले प्रचांड अपयश, 

मालमत्ता किात सटू दणे्याबाबत मुांबईकिाांची झालेली घोि फसवणकू, मुांबईतील 

मिाठी शाळाांत व पटसांख्येत कमालीची झालेली घसिण, मुांबई महानगिपासलकेकडून  

 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) VV - 288 

JCN/AKN/MMP प्रथम श्री.गागिे 18:10 

 

 

श्री.प्रवीण दिेकि..... 

अनसधकृत बाांधकामे पाठीशी घातली जात असल्यामळेु अनसधकृत बाांधकामाांच े

फुटलेले पेव, समठी नदी पनुरुज्जीवन प्रकल्पाचा दसुिा टप्पा २०१९ मध्ये सरुु होऊनही 

दोन वषाात एक टक्काही काम झालेले नसणे, मुांबई महानगिाची शान असलेल्या 

बेस्टचे खाजगीकिण किण्याचा घालण्यात आलेला घाट, मुांबई महानगिपासलकेच्या 

सवसवध कामातील कोट्यवधींचे गैिव्यवहाि सनदशानास येऊन दखेील चौकशी न 

किण्याच्या सिकािच्या आडमठ्ुया धोिणामळेु भ्रष्टाचाऱयाांना समळत असलेले 

प्रोतसाहन, मुांबईच्या सवसवध समस्याांनी धािण केलेले उग्र स्वरुप, ठाणे स्माटा ससटी 

प्रकल्पात झालेल्या असनयसमततेची तातडीने चौकशी पणूा किण्याची होत असलेली 

मागणी, तसेच महसलू सवभागाच्या मदु्राांक शलु् क वसलुीत झालेला गैिव्यवहाि 

सनदशानास येऊन दखेील दोषींवि कािवाई किण्यात होत असलेली सदिांगाई, 

आसदवासी  समाजाच्या मालमत्ता सवक्रीबाबत लावण्यात आलेले कठोि सनबंध 

सशसथल किण्याची होत असलेली मागणी, महामागांसाठी लागणाऱया जसमनी 

भसूांपादन किताना झालेला भ्रष्टाचाि, शासकीय जसमनी भाडेपट्टा व कब्जेहक्काने 

प्रदान केल्यानांति सदलेल्या प्रयोजनाव्यसतरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी होत असलेला 

वापि, किािनाम्याांची ऑनलाईन नोंदणी किण्याबाबतचे सॉफ्टवअेि कायाित 

असतानाही िाज्यातील उपसनबांधक, नोंदणी कायाालयाांकडून आसथाक फायद्यासाठी 

ऑनलाईन सेवेला सदलेला फाटा, के्षत्रीय वरिष्ठ महसलू असधकाऱयाांच्या बदल्या 

किताना शासनाने बदलीच्या कायद्याचा केलेला भांग, तसेच पयाटन उद्योगावि 

अवलांबनू असणाऱयाांना टाळेबांदीत मदतीचा हात न सदल्यामळेु या के्षत्राला बसलेला 

फटका, कोकण व िाज्यातील पयाटन सवकासाकडे सिकािचे झालेले अक्षम्य दलुाक्ष, 

महालक्ष्मी येथील िेसकोसावि आांतििाष्ट्रीय दजााचे थीम पाका  उभािण्याची घोषणा 

करुनही प्रतयक्षात अांमलबजावणी झाली नसणे, अथासांकल्पात विळी डेअिीच्या 

जागेवि पयाटन कें द्र आसण आांतििाष्ट्रीय दजााचे मतस्यालय उभािण्याची घोषणा 

करुनही अद्याप ताांसत्रक बाबीही पणूा केल्या गलेेल्या नसणे, िाज्यातील अनेक भागात 

प्रदषूणात झालेली वाढ, मेट्रो प्रकल्पाची अांमलबजावणी िखडल्याने वाहनाांमधनू 

होणाऱया प्रदषूणाने गाठलेला उच्चाांक, हवामान बदलाबाबत अभ्यासक्रम सवकससत  
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

किण्याची घोषणा झाली असली तिी दोन वषाात कोणतीही प्रगती झालेली नसणे, 

लोकप्रसतसनधी व स्थासनकाांना सवश्वासात न घेता डोंसबवली एमआयडीसीमधील १५६ 

कािखान्याांचे स्थलाांति किण्याचा एकतफी घेतलेला सनणाय, एकूणच नागिी व अन्य 

समस्याांबाबत सिकाि गांभीि नसल्यामळेु कोट्यवधी जनतेमध्ये पसिलेला तीव्र 

असांतोष, याबाबत शासनाने किावयाची उपाययोजना सवचािात घेण्यात यावी."  

 सभापती महोदया, सनयम २५९ अन्वये अांसतम आठवडा प्रस्तावावि मी माझ े

सवचाि माांडण्याकरिता मी उभा आह.े   आजच्या या प्रस्तावामध्ये मुांबई महानगि प्रदशे 

सवकास प्रासधकिण म्हणजे एमएमआिडीए रिजन तयामध्ये असणाऱया सवसवध 

प्रश्नाांकडे शासनाचे होत असलेले दलुाक्ष, गहृसनमााण के्षत्रातील अडचणींचा ऊहापोह 

या प्रस्तावामध्ये किण्याचा प्रयतन केला गेलेला आह.े   

 सभापती महोदया, एमएमआिडीए के्षत्र म्हणजे मुांबई महानगिपासलका सह 

इति महानगिपासलका आसण काही नगिपासलका होय.  या क्षेत्रामध्ये महािाष्ट्रातील 

साधािण २८ टक्के लोक िाहतात.  म्हणजे एकूण महािाष्ट्रातील ३.५ कोटी लोक या 

एमएमआिडीए के्षत्रात िाहतात.  या नागरिकाांसवषयी चचाा कित असताना आपल्याला 

प्रामखु्याने पायाभतू ससुवधा, िस्ते, िेल्वे, सवमानतळ व सागिी वाहतकू मलुभतू ससुवधा 

स्वस्त दिातील घिे, मनोिांजनातमक ससुवधा, आिोग्यसवषय ससुवधाांवि प्रामखु्याने लक्ष 

कें सद्रत किावे लागणाि आह.े   

 सभापती महोदया, आपण जि असलकडच्या काळात पासहले ति 

एमएमआिडीए के्षत्रामध्ये या सवा ससुवधाांचा जि सवचाि केला ति ससुवधाांपेक्षा 

समस्याांचीच मोठया प्रमाणावि वाढ झाल्याचे सदसत आह.े  प्रकल्प िेंगाळलेले आहते.  

प्रकल्प वेळेत होत नसल्यामळेु तयाच्या सकां मती वाढत आहते.   हा सवा बोजा शेवटी 

सवासामान्य माणसाांविच येत असतो.  मेट्रोची कामे असतील, िस्ते असतील, इति 

प्रकल्प असतील, पायाभतू ससुवधा प्रकल्प, झोपडपट्टी पनुवासन अशा अनेक 

समस्याांबाबत ह ेमहासवकास आघाडी सिकाि गांभीि नाही.   
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

 सभापती महोदय, जे प्रकल्प सरुु आहते, तयाांच्या सनसवदाांमधील मोठया 

प्रमाणावि असलेले घोटाळे उघडकीस येत आहते.  महासवकास आघाडी सिकाि, 

मुांबई आसण ठाणे महानगिपासलका याांनी खिोखिच ससुवधा दणे्यासाठी प्रयतन केले 

की, सत्तेचा वापि केवळ स्वत:च्या तुांबडया भिण्यासाठी केला याबाबतच्या उत्तिाची 

अपेक्षा आम्हाला आह.े  गेल्या दोन असधवेशनाांमध्ये मी या के्षत्रातील सवसवध प्रश्न 

माांडण्याचा प्रयतन केला गेलेला आह.े  अनेक पत्रव्यवहाि केले.  पिांत ु केवळ 

भावनातमक बोलनू या सवा प्रश्नाांची बोळवण किण्याचे काम मांत्रीमहोदयाांनी केलेले 

आह.े  या प्रस्तावावि केवळ वाांझोटी चचाा होता कामा नये, मांत्रीमहोदयाांच्या 

उत्तिामध्ये एमएमआिडीए क्षेत्राकरिता शासन काय किणाि आह,े याचे उत्ति समळण े

अपेसक्षत आह.े   

 सभापती महोदय, मुांबई महानगिपासलकेने गेल्या बािा वषाात ३.५ लाख कोटी 

रुपये खचा करुन तयाांनी जो वचन नामा सदला होता, तयापैकी २५ टक्के आश्वासने 

दखेील पणूा झालेली सदसनू येत नाहीत.  मुांबईतील अनेक समस्या गले्या २४ वषाात 

तशाच आहते, तया सटुलेल्या नाहीत.  २००९ ते २०२१ या बािा वषााच्या काळात 

मुांबई महानगिपासलकेने ३,५२,९०० कोटी रुपये खचा केलेले आहते.  

यानांति श्री.सोनावणे..... 
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(सभापतीस्थानी माननीय तालिका सभापती श्री. अमरनाथ राजूरकर) 

श्री. प्रवीण दिेकि....... 

साडेतीन कोटी रुपयाांमध्ये मुांबई शहिाचे शाांघाय किायला काहीच हिकत नव्हती. 

आजही मुांबई शहि बकाल अवस्थेत पहायला समळत आह.े सन २०१७ ते सन 

२०२१ या ५ वषााच्या कालावधीत १ लाख ५३ हजाि ५८४ कोटी रुपये खचा केले. 

शासनाने दीड लाख कोटी रुपयाांमध्ये ती कामे पणूा किणे अपेसक्षत होते. केवळ 

फससवण्याचा उद्योग या वचननाम्यातनू केलेला आह.े  मी माननीय सभापती 

महोदयाांना वचननामा काय होता ते साांगणाि आह.े मुांबई महानगिपासलकेच्या सन 

१०१७ च्या सनवडणकुीत सशवसेने करुन दाखसवल्याचे हजािो बॅनि मुांबईत लावले 

होते. आता जि असे बॅनि लावले ति मुांबईतील लोक टिाटिा ते फाडून टाकतील. 

कािण फससवण्याचे काम महासवकास आघाडी सिकािने करुन दाखसवले आह.े 

५०० फुटापयंतच्या घिाांचा मालमत्ता कि माफ केला जाईल असे साांसगतले होते. 

मळूात अशा प्रकािचा सनणाय घेण्यासाठी ५ वषााचा अवधी लागलेला आह.े 

सनवडणकुीच्या तोंडावि कशी सदशाभलू किणािी घोषणा केलेली आह ेह ेमी 

साांगणाि आह.े कािण तयाांना मालमत्ता किातनू सवासाधािण किातनू सटू सदलेली 

आह.े म्हणजे सशक्षण, मनोिांजन कि ह ेमालकत्ता किात लावले जातात. आपण फक्त 

सवाधािण किात सटू सदलेली आह.े मालमत्ता कि वसलू केला जात आह.े अधावट 

कि माफ केला जातोय आसण मालमत्ता किात सटू सदल्याचा सदांडोिा सपटसवला जात 

आह.े ७०० फुटानांतिच्या घिाांना मालमत्ता किातनू सटू द्यावी अशी साततयाने 

मागणी केली जात आह.े तयाचा सवचाि या सठकाणी केला जात नाही. ७०० चौिस 

फुटाांविील सदसनकाधािकाांसाठी सवशेष कचिा योजना सवलगीकिण, गाांडूळ खत 

प्रकल्प, िेन हास्वेसस्टांग, सोलि एनजी आसण पाण्यावि प्रसक्रया किणाऱया 

सोसायट्याांना या मालमत्ता किात सटू सदली जाणाि आह.े नवीन बाांधकामाांना िेन 

हास्वसेस्टांग आसण सोलि एनजी बांधनकािक किण्यात आलेली आह.े सीसी 

सदल्यानांति ही यांत्रणा कायाासन्वत आह ेकी नाही ह ेपाहण्यासाठी कोणतीही यांत्रणा 

महानगिपासलकेकडे नाही. महानगिपासलकेने ही जबाबदािी का पाि पाडली नाही 
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याचे माननीय मांत्री महोदयाांनी उत्ति दणे्याची आवश्यकता आह.े तरुणाांसाठी ई-

वाचनालय सदली जाणाि असल्याची घोषणा वचननाम्यात किण्यात  

श्री. प्रवीण दिेकि....... 

आली होती. आजतागाय एकही वाचनालय मुांबई शहिात सरुु झाले नाही. मुांबई 

महानगिपासलकेतफे कौशल्य सवकास कें द्र ेसरुु केले जातील अशी घोषणा 

वचननाम्यात किण्यात आली होती. मुांबई महानगिपासलकेने सकती कौशल्य सवकास 

कें द्र ेसरुु केलीत याचे उत्ति नगि सवकास मांत्री महोदयाांनी दणे्याची गिज आह.े 

भायखळा येथे आयटीआयसाठी आिसक्षत असलेला भखूांड अल्पसांख्याक सकां वा 

सवसशष्ट समाजाला लाांगनूचालन किण्यासाठी ऊदूा भवन उभािण्यासाठीचा सनणाय 

घेतला होता. तयाांची कें द्र ेझाली पासहजे. पण जे कौशल्य सवकास कें द्रासाठी होते ते 

ऊदूा भवनासाठी सदलेले आह ेआसण पनु्हा साांगणाि की, आमची सहांदतुवाची भसूमका 

कठोि आह.े महानगिपासलकेच्या शाळाांमध्ये सशक्षण घेणाऱया सवद्यार्थयांना 

महानगिपासलकेच्या सेवते घेणाि असल्याची मासहती माननीय श्री. सभुाष दसेाई 

याांनी सदली होती. या सांदभाात माननीय श्री. सभुाष दसेाई याांनी असे साांसगतले होते 

की, बैठक आयोसजत केली जाईल. १५० मिाठी शाळेत महानगिपासलकेत सशक्षण 

घेतलेल्या सवद्यार्थयांना सामावनू घेण्याची व्यवस्था किावी, अशी माझी आग्रही 

मागणी आह.े मध्यान्ह भोजन योजनेत दजेदाि व पोष्टीक भोजन सवद्यार्थयांना सदले 

जाणाि असल्याची घोषणा केली होती. कें द्र शासन पिुस्कृत शालेय पोषण आहाि 

योजना सरुु आह.े महानगिपासलकेच्या सशक्षण सवभागातफे कें द्र आसण िाज्य 

शासनाच्या सनयमानसुाि ती िाबसवली जाते. सन २०२१ आसण सन २०२२ या 

कालावधीत महानगिपासलकेने सनसवदा प्रसक्रया िाबसवली होती. सदनाांक ७ जनू, 

२०१९ िोजी सनसवदा प्रसक्रयेची मदुत सांपली होती. तयानांति पढुील २ वषाात ही 

प्रसक्रया पणूा झाली नाही. तयामळेु सनसवदा प्रसक्रया िद्द किण्याची आवश्यकता होती. 

सन २०१९ ते सन २०२२ या कालावधीत आहाि पिुवठाधािक सांस्थेची सनयकु्ती 

झालेली नाही. ही सनसवदा प्रसक्रया िाबसवण्याचा अट्टहास कशासाठी होता याची 

कािणे माननीय मांत्री महोदयाांनी आम्हाला सदली पासहजे. मीिा-भाई ांदि 
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महानगिपासलका आसण नवी मुांबई महानगिपासलकाांनी मयाादा सांपल्यानांति पनु्हा 

सनसवदा मागसवल्या होतया. पिांत,ु मुांबई महानगिपासलकेने जनु्या सनसवदा मागसवता 

कोणते आसथाक गौडबांगाल आह ेयाचे उत्ति माननीय मांत्री महोदयाांनी दणे्याची गिज 

आह.े सन २०१८  

श्री. प्रवीण दिेकि....... 

च्या सडसेंबि मसहन्यात ताांदळु अपहाि प्रकिणात मुांबईतील मसहला सहकािी सांस्थाांना 

आसण मसहला बचत गटाांना नाहक बदनाम किण्यात आले. मसहला सांस्थाच्या 

स्वयांपाकगहृाच्या व ताांदळु गोदामाची धाड टाकून चौकशी किण्यात आली आसण 

कटकािस्थान किीत कष्ट किणाऱया गोिगिीब मसहला सांस्थेची कां त्राटे िद्द किण्यात 

आली. ९५ सांस्थाांचे ऑनलाईन सनसवदा अजा बाद किण्यात आले. मठुभि धनाढ्य 

लोकाांना काम दणे्याचा घाट घातला होता. तशा प्रकािचा आसथाक गैिव्यवहाि करुन 

तो घाट तयाांनी यशस्वी केला हा माझा आिोप आह.े मुांबई शहिात स्वातांत्र समि 

दालन सरुु केले जाईल अशी घोषणा वचननाम्यात किण्यात आली होती. ५ वषे 

झाल्यानांति ती घोषणा हवेत सविली आह.े केवळ भावसनक िाजकािण करुन 

मुांबईकिाांना फससवण्याच ेकाम केलेले आह.े मुांबई महानगिपासलकेकडे अनेक 

मोकळ्या जागा आहते. तया भाडेततवावि सदलेल्या आहते. तयातील एकही जागा 

मुांबई महानगिपासलकेला मुांबईतील स्वातांत्र समि दालनासाठी दतेा आली नाही. 

आज तयाची अवस्था काय आह ेह ेमुांबईवासीयाांना समजले पासहजे. मुांबई पवूा 

सकनाऱयाविील मोकळ्या जसमनीचा सहस्सा मुांबई महानगिपासलकेसाठी सांपासदत 

करुन तेथे पयाटन के्षत्र िाबसवण्याची योजना झाली. आज वस्तसुस्थती काय आह े? 

मुांबई महानगिपासलकेने भसूांपादन केलच नाही. मुांबई शहिात मुांबई 

महानगिपासलकेला एकही पयाटन क्षेत्र उभािता आले नाही. मढ-आयलांड ह ेएक 

पयाटनस्थळ आह.े ते वाचसवण्याचे काम शासनाला किता आले नाही. मढ-

आयलांडमधील एिांगळचा बोगस नकाशाचा सवषय उपसस्थत केला होता. महसलू 

सवभागातील असधकािी तया सठकाणी जातात. पिांत,ु मुांबई महानगिपासलकेतील 

असधकािी साथ दते नाहीत. तयामळेु कािवाया होत नाहीत. ह ेपयाटनाच्या 
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दृष्टीकोनातनू किायला पासहजे. तया सठकाणी खाजगी बाांधकामे मोठ्या प्रमाणावि 

झालेली आहते. पिांत,ु पयाटन सवकससत किायला मुांबई महानगिपासलकेला वेळ 

नाही. मागील असधवेशनात मी तयाचा पदााफाश केला होता. माननीय महसलू मांत्री 

महोदयाांनी तयाबाबतची मासहती सदली होती. ससल्वि सबचवि अनेक अनसधकृत 

बांगले आहते. मढला ससल्वि सबचवि १८०० स्क्वे.फुटाचे कामे किण्यात आलेले 

आह.े एिांगळ गावात गाांधी सव्हला आह.े भासटया  

श्री. प्रवीण दिेकि....... 

ग्रपुने एिांगळ गावात अमन हॉटेल प्रायव्हटे सलसमटेड याांनी तयाांच्या प्लॉटच्या पढुील 

झाडाांची कत्तल करुन बाांधकामाला सरुुवात केलेली आह.े तक्राि केल्यामळेु तया 

बाांधकामाांना स्टे सदलेला आह.े पण तया सठकाणी पाया आसण सभांतीचे काम नव्याने 

सरुु झालेले आह.े मढ साईवाडी येथे तीच परिसस्थती आह.े मढ मांत्रा हॉटेलने ५ 

हजाि स्क्वे.फुटाचे अनसधकृत बाांधकाम केलेले आह.े तािीफ खान नावाच्या एका 

व्यक्तीने ४ हजाि चौिस फुटाचे बाांधकाम केलेले आह.े     

         यानांति श्री. 

बोडे.... 
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(सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री.अमरनाथ राजूरकर) 

श्री.प्रवीण दिेकि..... 

माननीय मखु्यमांत्री  एका बाजलूा जाहीिपणे साांगतात की,  अिवधकृत बांधकार्ांिा 

पाठीिी घाल ू िका आवण दसुऱ्या बाजलूा र्हाििरपावलकेचे अवधकारी तयांच्या 

डोळ्यादखेत अिवधकृत बांधकार्ांिा संरक्षण दतेात. या अंवतर् आठिडा 

प्रस्तावाच्या सनसमत्ताने मी सवचारु इसच्ितो की, मुांबईतील अनसधकृत बाांधकाम े

कधीपयंत तोडली जाणाि आहते ? मांत्री महोदयाांनी या बाबत उत्तिात साांसगतले 

पासहजे. 

 सभापती महोदय, मुांबईतील उद्यानाांची पनुिाचना किण्यात येणाि होती.  तया 

बाबतीत मुांबईकिाांना मोठे स्वप्न दाखसवण्यात आले.  पिांत ुआज या उद्यानाांची काय 

सस्थती आह े? या उद्यानाांची असतशय वाईट अवस्था झालेली आह.े   मुांबईतील सकती 

उद्यानाांची पनुिाचना झाली ह ेसमोि आले पासहजे. 

 सभापती महोदय, मुांबईतील पयाटनाला प्रोतसाहन दणे्यासाठी उद्यानात पेंग्वीन 

पक्षी आणण्यात आले.  तया सठकाणी पेंग्वीन आणल्यामळेु सकती पयाटक ते 

पाहण्यासाठी येतात याची आकडेवािी मांत्री महोदयाांनी साांसगतली पासहजे.  पेंग्वीनवि 

कोट्यवधी रुपयाांचा खचा करुन तया माध्यमातनू एकप्रकािे मुांबईकिाांची आसथाक लटू 

केली जात आह.े  माझ्या मासहतीनसुाि पेंग्वीन बघण्यासाठी शेकडोच्या सांख्येत सदु्धा 

पयाटक येत नाहीत.  पेंग्वीनवि किण्यात येणािा खचा दसुऱया पयाटनाच्या सवकासासाठी 

केला असता ति चाांगले झाले असते.  पिांत ु या सठकाणी सिकािला मात्र िांद 

जोपासायचा होता, तयाांना पेंग्वीनसाठी काही तिी किायचे होते.  आम्हाला 

मुांबईकिाांसाठी काही किायचे नाही ही भावना यातनू सदसनू येते.  

 सभापती महोदय, मुांबईत मोठ्या प्रमाणावि उद्यानाांची उभािणी किण्यात येणाि 

होती.  नवीन मैदाने सनमााण किण्याचे ठिले होते.   पिांत ुनवीन मैदाने ही सदु्धा एक 

थाप ठिली.  मुांबईतील मैदानाांचे आिक्षण बदलण्यात आले.  सभापती महोदय, 

मुांबईतील सकती मैदानाांचे आिक्षण बदलनू ते सवकासकाांच्या घशात घालण्यात आले  
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याची आकडेवािी दखेील सभागहृाच्या माध्यमातनू मुांबईकिाांसमोि आली पासहजे.  

एका मैदानाला ति सटप ूसलुतान याांचे नाव दणे्यात आले.  ही खिोखिच ददुवैाची बाब 

आह.े  माननीय श्री.िावते साहबे आपण तया गोष्टीमध्ये सहभागी आहात.  

सभापती महोदय, सशवसैसनकाांच्या,  माननीय श्री.सदवाकि िावते याांच्या आसण 

माझ्या सजव्हाळ्याचा एक सवषय आह.े  मुांबईकिाांसाठी बाळासाहबे ठाकिे आिोग्य 

कवच योजना िाबसवण्यात येणाि होती.  आज या योजनेची सस्थती काय आह े ? 

२०१२ च्या मुांबई महापासलका सनवडणकुीत सशवसेनेने सदिहू योजना िाबसवण्याच े

आश्वासन सदले होते.  पिांत ुतयाांना २०१७ पयंत ती योजना सरुु किता आली नाही.  

२०१७ मध्ये या योजनेचे नाव बदलनू दसुिी योजना सरुु किण्याचे मुांबईकिाांना वचन 

दणे्यात आले.  पिांत ुती योजना सदु्धा २०२२ पयंत सशवसेनेला सरुु किता आली नाही. 

याचाच अथा सशवसेनेला १० वषाात आिोग्य कवच योजना सरुु किता आली नाही. 

सशवसेनेकडून एवढा मोठा सवश्वासघात या मुांबईकिाांचा होताना सदसतो.   

सभापती महोदय, उपनगिातील गोवांडी येथील शताब्दी रुग्णालयात वैद्यकीय 

महासवद्यालय सरुु किण्यात येईल, असे सशवसेनेने साांसगतले होते. गेल्या पाच वषाात 

ह ेमहासवद्यालय महापासलकेला सरुु किता आले नाही. मधमुेहावि उपचाि किणािी 

सवशेष रुग्णालये सरुु किण्यात येतील, असे दखेील साांसगतले होते. पिांत ु हाताच्या 

बोटावि मोजता येतील एवढ्याच  दवाखान्याांमध्ये मधमुेहाच्या आजािावि उपचाि 

केले जात आहते.  महानगिपासलकेने तयासाठी एकही सवशेष रुग्णालय सरुु केलेले 

नाही.   या बिोबिच ऑन व्हील ओपीडी व्हनॅ सरुु किण्यात येईल, असेही साांसगतले 

होते.  मी सवचारु इसच्ितो की, मुांबईकिाांची सकती सदशाभलू किायची, मुांबईत ऑन 

व्हीलच्या सकती ओपीडी व्हनॅ आहते ?  मुांबईतील साथीच्या आजािाांसाठी प्रतयेक 

वस्तीत मोबाईल व्हनॅच्या माध्यमातनू पवूीपाससूनच आिोग्य सेवा पिुसवली जात 

होती.  पिांत ुजी योजना सरुु होती तयाचहेी वचन सशवसेनेने सदले.   
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सभापती महोदय, आपत्तीचा सामना किण्यासाठी बहुरुग्ण वासहका सरुु 

किण्यात येतील असे सशवसेनेने साांसगतले होत.े पिांत ु या योजनेची काय सस्थती       

आह े?  मुांबईत मागच्या मसहन्यात एका इमाितीला आग लागली. मुांबई सतत आगी 

लागत असतात.  ताडदवे येथे आग लागली होती.  तयावेळी नेहमीच्याच रुग्णवासहका 

रुग्णाांना रुग्णालयात घऊेन जात होतया.  माननीय श्री.िावते साहबे, तया घटनेच्या वेळी 

बहुरुग्ण वासहका कुठे गले्या होतया ? मुांबईत ज्या ज्या सठकाणी आगीच्या घटना 

घडल्या तया सठकाणी एकही बहुरुग्ण वासहका सनदशानास आली नाही, ही वस्तसुस्थती 

आपल्याला मान्य किावी लागेल.  या सवा आपत्तींमध्ये महापासलकेच्या बहुरुग्ण 

वासहका कुठे सफित होतया, याचे दखेील उत्ति मुांबईकिाांना समळाले पासहजे. 

सभापती महोदय, दवेनाि डसम्पांग ग्राऊां ड येथे कचऱयाविील प्रसक्रया प्रकल्प 

उभा किण्यात येईल, अशी सशवसेनेने घोषणा केली. तया प्रकल्पाच्या माध्यमातनू 

मुांबईतील कचऱयाची सवल्हवेाट लावनू मुांबईकिाांना सदलासा दणेाि असे आश्वासन 

सदले होते. कचिा प्रसक्रया कें द्रासाठी महानगिपासलकेने कां त्राटदािाची नेमणकू केली.  

तयाला आगाऊ पैसे सदु्धा सदले. पिांत ु या कामासाठी िाज्य सिकािची पिवानगीच 

घेतली नाही. सात वषे तया प्रसक्रया कें द्राचे काम झाले नाही.  २०१५ मध्ये कां त्राट िद्द 

केला, परिणामी कां त्राटदािाला सदलेले पैसे वाया गेले. तयानांति महापासलकेने तया 

सठकाणी स्वत: ऊजाा प्रकल्प सरुु किण्याचा सनणाय घेतला.  पिांत ु आजपयंत तया 

सठकाणी कोणतेही काम झालेले नाही. 

सभापती महोदय, २०१२ च्या सनवडणकुीच्या तोंडावि गािगाई-सपांजाळ प्रकल्प उभा 

किण्याचे मुांबईकिाांना आश्वासन सदले गेले.  २०१७ पयंत हा प्रकल्प उभा िाहू शकला 

नाही.  आजही गािगाई-सपांजाळ ह े प्रकल्प केवळ कागदाविच आहते.  आजही 

सगिगावपासनू अनेक उपनगिाांमध्ये पाण्याची टांचाई आह.े सनवडणकू आली की, 

मुांबईकिाांना २४ तास पाणी पिुवठा किण्यात येईल असे आश्वासन सशवसेना पक्षाकडून 

सदले जाते. २५-२५ वषे सत्ता असताना सदु्धा सशवसेनेला मुांबईकिाांचे समाधान किता 

आले नाही.  जनु्या सवसहिी पनुरुज्जीवीत करुन  ते पाणी दनैांसदन 
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वापिासाठी उपयोगात आणले जाईल, असेही आपण साांसगतले.  २००९ मध्ये 

पाण्याची तीव्र टांचाई सनमााण झाली होती. तयावळेी हा सनणाय घेण्यात आला होता.  

तयानांति सवसहिींची डागडुजी, सफाई यावि कोट्यवधी रुपयाांचा खचा केला गलेा. पिांत ु

या सवसहिीतील पाणी कोणी वापिले ? पाणी पिुवठा किणाऱया टँकिवाल्याांनी या 

सवसहिींतनू पाणी नेले.  टँकि लॉबी महापासलकेच्या सवसहिीतील पाणी सवकून लाखो 

रुपयाांची कमाई कितात.   

सभापती महोदय, मुांबईकिाांच्या आिोग्यासाठी तसेच पयााविणाचा समतोल 

िाखण्यासाठी वकृ्ष लागवडीसह वकृ्ष सांवधान किण्याची घोषणा किण्यात आली.  आिे 

कािशेडसाठी झाडे तोडण्याच्या सनणायाला आताच्या पयााविण मांत्री महोदयाांनी प्रखि 

सविोध केला होता. पिांत ु१५ फेब्रवुािी आसण ऑक्टोबि मसहन्यात पोलीस सांिक्षणात 

वकृ्षतोड किण्यात आली.  वकृ्षतोडीला सविोध किणाऱया वकृ्षपे्रमींना पोसलसाांची भीती 

दाखसवण्यात आली.  पिवानगी नसताना सदु्धा वकृ्षतोडीचे काम किण्यात आले.  आिे 

वाचवा असा कां ठशोष किणािे आज आिेतील वकृ्षतोडीला कशी पिवानगी दते 

आहते ? आिेतील मेट्रो कािशेडला सविोध केला जातो, मग तया सठकाणी आिटीओ 

कायाालय कसे चालते ?  आिेतील मेट्रो कािशडेची जागा आिटीओ कायाालयाला 

दणे्यात आली आह.े  हा पयाटन स्थळाांचा आसण पयााविणाचा ऱहास नाही काय, या 

बाबतचे उत्ति द्यावे लागले.   

सभापती महोदय, महानगिपासलकेच्या पिू सनयांत्रणासाठी उप नगिात मोगिा 

आसण माहुल येथे पसम्पांग स्टेशन उभािण्याची घोषणा किण्यात आली होती.  पिांत ुया 

सांदभाातील वस्तसुस्थती काय आह े ?  मुांबईच्या पिू सनयांत्रणेच्या कामावि  

महानगिपासलकेने आतापयंत कोट्यवधी रुपये खचा केले.  पसम्पांग स्टेशनचा 

पावसाळ्यात काही उपयोग होत नाही. पावसाळ्यापवूी नालेसफाई केली जाते.  पिांत ु

या कामाच्या माध्यमातनू कां त्राटदािाांवि कोट्यवधी रुपये उधळले जातात. 

     नांति श्री.काांबळे...... 
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नालेसफाईचा भ्रष्टाचाि आह.े भ्रष्टाचाि किणाऱयाांना महानगिपासलका कसे पासठशी 

घालते ह ेमागच्या असधवेशनात मी  उदाहिणाससहत साांसगतले होते. समठी नदीचे काम 

जिी महानगिपासलकेने केले असते तिी पिू सनयांत्रणासाठी सनसितच चाांगला उपयोग 

झाला असता. समठी नदीचे काम महानगिपासलकेने कसे केले ह े मी सनदशानास 

आणतो. समठी नदीवि आतापयंत १२५०० कोटी रुपये खचा झाले आहते. याही 

अथासांकल्पात २८० कोटी रुपयाांची तितदू मुांबई महानगिपासलकेने केली आह.े 

प्रकल्प कसे िाबसवतात याचा नमनुा पहावा. सन २०१९ ला महानगिपासलकेने समठी 

नदी पनुजीवन प्रकल्प हाती घेतला. ५ वषांत प्रकल्प पणूा करु अशा घोषणा केल्या, 

पण प्रकल्प पणूा झाला नाही. या प्रकल्पामध्ये कोणतया कामाांचा अांतभााव होता ते मी 

साांगतो. समठी नदीचे खोलीकिण, जपानी तांत्रज्ञानावि आधारित बोगदा, समठी 

नदीलगत कृसत्रम तलाव व पातथळ तलाव तयाि किणे, नदीला बािमाही वाहते किणे, 

मासहम खाडीत पांप बससवणे, समठी नदीत जलवाहतकू किणे, काांदळवनाचा सवकास 

किणे, पयाटनासाठी कृसत्रम जांगल वससवणे, समठी नदी सशुोसभकिण अशी कामे होती. 

सन २०१९ ला प्रकल्प सरुु झाला. ३ वषे झाली अजनू सल्लागािाची नेमणकू नाही. 

आपण सल् लागािाची नेमणकू ३ वषे करु शकलो नाही. ५ वषांतील ३ वषे सांपली 

आहते. मात्र तिीही या महत्त्वकाांक्षी प्रकल्पाला ३ वषांत सल्लागाि नेम ूशकला नाही. 

प्रकल्प िाबसवण्याची अशी पध्दत असते का ? 

 सभापती महोदय, पसहल्या टप्प्याचे काम आजही अपणूा आह.े समठी नदीच्या 

पसहल्या टप्प्यातील कामे सधु्दा अजनू पणूा झालेली नाहीत. सिांक्षण सभांतीचे काम 

अपणूा आह.े ससव्हास िोडचे काम अपणूा आह.े सीएसटी पलू, कुलाा ते मासहम कॉजव े

पयंत असणािी रिटेसनांग वॉल, ससव्हास िोड आसण ससव्हि लाईनचे काम दखेील आज 

अपणूा आह.े अजनू या कामाांची साधी सनसवदा दखेील काढली नाही. सवाात 

आवडीचा सवषय आह ेकी, एवढी कामे िासहली आहते, पण कां त्राटदािाांना मात्र ६४६ 

कोटी ९३ लाख ५२ हजाि रुपये दऊेन महानगिपासलका मोकळी झाली आह.े पैसे  
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श्री. प्रवीण दिेकि .... 

दणे्याची घाई आह.े समठी नदीचा वापि फक्त कां त्राटदािाांचे सखसे भिण्यासाठी किणाि 

असाल आसण मुांबईकिाांच्या भल्याच्या गोष्टी किणाि नसाल ति मुांबईकि आपल्या 

भलूथापाांना बळी पडणाि नाहीत. तमु्ही या सांदभाात साांसगतले होते.  

 सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि िावते, आपण 

महानगिपासलकेत महौपाि म्हणनू काम केले आह.े मुांबई महानगिपासलका आसण बेस्ट 

याांचा अथासांकल्प एकत्र करु असे आपण साांसगतले होते. आपण घोषणा केली होती. 

मात्र वस्तसुस्थती काय आह े? महानगिपासलका आसण बेस्टचा अथासांकल्प आजपयंत 

एकसत्रत झालेला नाही. दसुिीकडे याांनी काय पिाक्रम केला ते पहा. बेस्टची आगािे 

आांदन सदली आह,े ती सवक्रला काढली आहते. प्रसतक्षानगिचे आगाि िातोिात बांद 

केले. सदनाांक १४.२.२०२२ ला डेपो बांद केला. खाजगी कां त्राटदाि मातशे्विी ट्रान्सपोटा 

सलसमटेडला ह ेआगाि दऊेन टाकले आह.े बेस्ट सनवास आह.े जे काबाडकष्ट कितात, 

तया बेस्टच्या कामगािाांकडून ७ ते ८ हजाि रुपये घेतले जातात. मात्र या कां त्राटदािाला 

सांपणूा डेपोचे वासषाक भाडे दीड हजाि रुपये आह.े १ रुपया नाममात्र दिाने ते सदले आह.े 

बेस्टकडे भाडे ततवावि १५५४ बसगाड्या आहते. या गाड्या उभ्या किण्यासाठी 

प्रसतक्षानगि बस डेपो भाड्याने सदला आह.े बेस्ट उपक्रमाला उतपन्न समळसवण्यासाठी 

हा डेपो भाड्याने सदला असता ति आम्ही समज ूशकलो असतो. पण वषााला एका 

बसगाडीसाठी १ रुपया अशा दिाने हा डेपो सदला आह.े बेस्टला वषााला फक्त दीड 

हजाि रुपये समळणाि आहते. िामदवे हरिप्रसाद पाांडे या मातशे्विी कां पनीच्या मालकावि 

एवढी मेहिेनजि होण्याचे कािण काय ? बेस्टचे जाणीवपूाक खाजगीकिण किण्याचा 

डाव िचल्याचा माझा आिोप आह.े बेस्टला वाचसवण्याऐवजी बेस्टला गाळात 

घालण्याचे काम केले आह.े बेस्टच्या खाजगीकिणाचा कुटील डाव आखला गलेा 

आह.े 

 सभापती महोदय, आसशयातील सवाात चाांगली परिवहन सेवा म्हणनू आपल्या 

मुांबई बेस्टचे कधीकाळी नाव होते. आज बेस्ट सेवेला घिघि लागली आह.े 

महानगिपासलकेने बेस्टला वाचसवण्यासाठी एवढ्या वषांत कोणतयाही प्रकािच्या  
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उपाययोजना केल्या नाहीत. आजही लाखो मुांबईकि बेस्टवि अवलांबनू आहते. बेस्ट 

प्रचांड तोट्यात आह.े कमाचाऱयाांना पगाि दणे्यासाठी पैसे नाहीत. उद्या तयाांच्यावि 

एसटी कमाचाऱयाांसािखी आतमहतयेची वेळ येईल की काय अशी बेस्ट कमाचाऱयाांची 

परिसस्थती असताना दसुिीकडे सवकासकाांकडे बेस्टचे ३०० कोटी रुपये अडकले 

आहते. मात्र ते घेण्यास याांना वेळ नाही. आपण ह ेप्रकिण पहावे. बेस्टसाठी आिसक्षत 

असलेल्या भखूांडापैकी ५० टक्के जागा कमसशाअल वापिण्याची पिवानगी शासनाने 

सन २०१० मध्ये सदली, तयाप्रमाणे सवकासकाांमाफा त सवकास किण्याचे बेस्टने 

ठिसवले. कुलाा बस आगाि, ओसशविा वासणसज्यक िसहवासी सांकुल, काांदिपाडा 

बसस्थानक, मासहम बस स्थानक, मिोळ, मिोशी बस स्थानक व यािी िोड बस 

स्थानक सवकससत किण्यात आले. सवकासकाांनी बेस्टला जागपेोटी आसण डेव्हलपमेंट 

चाजापोटी जी िक्कम द्यायची होती ती िक्कम आजपयंत सदली नाही. आपण ही 

योजना सवकासकासाठी आणली होती की बेस्टची आसथाक परिसस्थती सधुािण्यासाठी 

आणली होती ह ेसमजायला मागा नाही.  

 सभापती महोदय, गेल्या १० वषांपासनू सवकासकाकडे अडकलेली िक्कम मी 

साांगतो. व्याजापोटी ८६ कोटी ३४ लाख रुपये, हस्ताांतिण व सवकास शलु्क १६ कोटी 

८० लाख रुपये, कामे उसशिा केल्यामळेु दांड १४ कोटी ६५ लाख रुपये, भाडेपट्टा 

आकाि २२ कोटी ६३ लाख रुपये, ना पितावा असधमलू्य १९ कोटी १३ लाख रुपये, 

इति ५४ लाख रुपये, सवकास शलु्क २९० कोटी १५ लाख रुपये, मिोळ, मिोशी 

सवकासकाकडून २९ कोटी ५ लाख ८३ हजाि रुपये असे ४८६ कोटी रुपय े

अडकलेली िक्कम आह ेआसण यापैकी ४० कोटी रुपये वसलू झाले आहते. पण 

आजही समुािे ४२५ कोटी रुपये सवकासकाांना सोडण्याचे कािण काय ह े समजले 

पासहजे. ह े सवकासक पैसे खाऊन बसले आहते. सवकासकाची काळजी 

महानगिपासलका घेत आह.े दसुऱ या बाजलूा बेस्ट नेस्तनाबतू होत आह,े ते पहायला 

आपल्याला वेळ नाही. 
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 सभापती महोदय, मिोळचा सवकासक ति सदवाळखोि झाला. तयाने कां पनी 

न्यायासधकिण, अहमदाबाद येथे यासचका दाखल केली आह.े कोणीही ही यासचका 

सनकाली सनघावी म्हणनू महानगिपसलकेकडून प्रयतन किीत नाही. तयामळेु असे ३०० 

ते ३५० कोटी रुपये अडकले आहते. पिांत ुआम्हाला बघायला वेळ नाही. सागिी मकु्त 

मागा पणूा करु असे साांसगतले. मात्र आजही तो पणूा झालेला नाही. सागिी मकु्त मागााच्या 

कामात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला आह.े मी मागच्या असधवेशनात चौकशीची 

मागणी केली होती. मात्र महानगिपासलका, सिकाि चौकशी किायला तयाि नाही.  

िस्तयाचे काँसक्रटीकिण व डाांबिीकिण करुन खड्ड्याांचा प्रश्न सनकाली काढणाि असे 

साांसगतले. महानगिपासलकेने िस्तयाांची कामे मोठ्या प्रमाणावि केली. पण तयामाग े

मुांबईकिाांना ससुवधा दणे्याचा मानस नव्हता, प्रतयक्षात कोट्यवधीची गांगाजळी 

जमसवण्यासाठी िस्तयाांची कामे केली. प्रतयेक वषी घोटाळे बाहिे येत आहते. काही 

लोकाांवि थातिुमातिू कािवाई केली जात आह.े मी तयाचा उल्लेख गेल्या वेळी केला 

होता. पिांत ुतयाच कां त्राटदािाांना, ज्याांनी चकुीचे काम केले आह,े जे काळ्या यादीत 

आले आहते, तयाांनाच पनु्हा पनु्हा कामे सदली जातात. खड्ड्याांचा प्रश्न २५ वषांत 

महानगिपासलका सोडव ूशकली नाही. आपण डबेवाल्याांसाठी डबे भवन उभािणाि 

होता. 

          नांति श्री. खचे ....    



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) ZZ - 303 

VVK/AKN/MMP प्रथम श्री.काांबळे 18:50 

 

 

श्री.प्रवीण दिेकि.... 

सफाई कमाचाऱयाांसाठी घिकुल योजना दणे्यात येणाि होती. ती योजना 

र्हाििरपावलकेिे सरुु केली पिांत ुअद्याप एक इचंही पढेु िेली िाही. आश्रय योजिेच े

टेंडर र्ायिल केले तयार्ध्य ेर्ोठ्या प्रर्ाणात भ्रष्टाचार झाला. अशा प्रकािे सदलेला 

शब्द सिकाि  सफिवीत आह.े कोळी बाांधव मुांबईचा आद्य िसहवासी आह.े ह ेसिकाि 

कोळीवाड्याचा सवकास किणाि होते. कोळी समाजाने सशवसेनेला नेहमी पाठबळ 

सदले. नगिसेवक, आमदाि याांना सनवडून सदले. सशवसेनेच्या उभािणीत कोळी 

समाजाची मोठी मदत झाली. तयामळेु सशवसेनेने कोळी समाजाला वाऱयावि 

सोडायला नको. कोळीवाड्याचा सवकास किण्याबाबत आज काय वस्तसुस्थती आह.े 

महानगिपासलकेने कोळीवाड्याचा सवकास केल्याचे एक उदाहिण मला मुांबईत 

दाखवनू द्यावे. या सिकािने कोळी वाड्याचा सवकास केला नाही पिांत ुतयाांना मालमत्ता 

किातनू सटू सदली नाही. उलट कोस्टल िोडच्या प्रकिणात मसच्िमािाांचा आवाज 

दाबण्याचे काम या सिकािने केले आह.े 

 सभापती महोदय, अनसधकृत बाांधकामासांदभाात कें द्रीय मांत्री श्री.नािायण िाणे 

याांचा अधीश बांगला तोडण्याची नोटीस दणे्यात आली. महानगिपासलकेचे पाच-पाच 

असधकािी तेथे गलेे होते. श्री.मोसहत कां बोज याांच्या घिी  महानगिपासलकेच ेअसधकािी 

गेले होते. िाजकािणातनू आपणाला ज्या गोष्टी किायच्या आहते  तया किा. तया 

सवषयी माझे काहीही म्हणणे नाही. चकुीचे असेल ति कािवाई किा. अनेक अनसधकृत 

बाांधकामाांची यादी मी आता वाचतो. सिकािमध्ये धमक असेल ति कािवाई किावी. 

मी ज्याांची नावे घेतो तयाांच्यावि सिकाि कािवाई किणाि आह े काय ? 

महानगिपासलकेचे असधकािी कसनष्ठ असभयांता सकिणदास याांनी ८५/८६ काझी सय्यद 

स्ट्रीट चकाला, १०७/११७, झांझीकि स्ट्रीट, २५६, नागदवेी स्ट्रीट, चकाला, 

चकाला,१०१ इकॉनॉमीक हाऊस, फस्टा फ्लँक िोड, सचांचबांदि, ३५/३७ नाखोदा 

स्ट्रीट,१३२, जकारिया मस्जीद स्ट्रीट,१२०/१२४ सनशान पाडा डोंगिी, ८२/९४ 

नाखोदा स्ट्रीट व्ही.एन.िोड. २२/२४/२६, टनटनपिुा स्ट्रीट, िॅसपड हाईटस,् 

कोलसास्ट्रीट,  पायधनुी या अनसधकृत बाांधकामाांची मखु्य असभयांता याांच्याकडून  
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तातडीने चौकशी किा. नगि सवकास मांत्री महोदय तमुच्यावि आमचा भिवसा व 

सवश्वास आह.े अनसधकृत बाांधकामे तातडीने तोडण्याचे धाडस आपण दाखवाव.े 

कां त्राटदाि सवकासक व कसनष्ठ असभयांतयाांवि कािवाई किण्याचे धाडस मखु्यमांत्री 

महोदय दाखवतील काय ? महानगिपासलका आयकु्ताांना मी पत्र सदले आह.े मी दोन 

स्मिणपते्र सदली. मला महानगिपासलकेकडून चाि ओळीचे उत्ति आले नाही आसण 

कािवाई दखेील किण्यात आली नाही. वॉडा ऑसफसि याांच्या नजिेस ही बाब आणनू 

सदली. आजपयंत कोणतीही कािवाई किण्यात आली नाही. काही सवसशष्ट लोकाांच े

लाांगनूचालन सशवसेना सांघटना किते तयावेळी आम्हाला यातना होतात. सवसशष्ट 

लोकाांना खशू किण्यासाठी डोंगिी सकां वा इति परिसिातील बाांधकामे आपण तोडत 

नाहीत. माननीय श्री.नािायण िाणे व श्री.मोसहत कां बोज आसण भाितीय जनता 

पाटीच्या नेतयाांवि िाजकीय असभसनवेषातनू कािवाई केली जात आह.े सिकािच्या 

वागण्यातनू सडूभावना सदसनू येते. अनेक उदाहिणे मी दईेन. पिांत ुसभागहृाचा वेळ 

जास्त जाता कामा नय.े मी वडाळा येथील उदाहिण दतेो. वडाळा येथील पक्ष 

प्रमखुाांच्या बाांधकामाकडे कसा कानाडोळा कितात. मुांबईत पक्षीय वाताविण सरुु 

आह.े मुांबईच्या वडाळा भागात सहकािनगि इमाित क्रमाांक ३१ व ३२ समोि खळेाच े

मैदान आह.े यासठकाणी सशवाई कला क्रीडा मांडळाने बाांधकाम केले तक्राि झाल्यावि 

महानगिपासलकेने ते बाांधकाम ताब्यात घेतले. सशवसेना पक्षाचे नगिसेवक श्री.अमेय 

घोले याांना २०१८ मध्ये सांगणक क्लासेससाठी तातपिुतया स्वरुपात जागा दणे्यात 

आली होती. तेथे वेदाांत फाऊां डेशन याांनी क्लासेस सरुु केले. क्लास चालक प्रतयेक 

सवद्यार्थयााकडून १०६२ रुपये फी आकाितो. बेस्ट सवद्यतु पिुवठा कां पनीने क्लाससाठी 

वीज पिुवठा केलेला नाही. याचाच अथा चोिीची वीज क्लासमध्ये वापिण्यात येत 

आह.े सशवाई क्रीडा मांडळाची जागा ताब्यात घेतली असताना सहाय्यक आयकु्त 

श्री.ओ ांबाळे याांनी ना हिकत प्रमाणपत्र िाजकीय दबावापोटी सदले. आपला तो बाब्या 

दसुऱयाचे ते  काटे असा हा प्रकाि आह.े ह ेप्रकिण मुांबई उच्च न्यायालयात प्रलांसबत 

असताना श्री.अमेय घोले याांनी महानगिपासलकेच्या गाडान सवभागाला जागा 

दरुुस्तीसाठी पत्र सदले. महापासलकेच्या सतजोिीतनू बाांधकाम दरुुस्तीसाठी बेकायदशेीि  
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रितया सनधी सदला गेला. या बाांधकामासाठी महानगिपासलकेची पिवानगी नाही. ह े

अनसधकृत बाांधकाम आह.े तिी दखेील माननीय मांत्री श्री.आसदतय ठाकिे याांनी 

नतुनीकिण केलेल्या वास्तचुे लोकापाण केले. अनसधकृत बाांधा, बेकायदशेीि बाांधा, 

महानगिपासलकेचे किाचे घामाचे पैसे वापिा व अनसधकृतपणे जनतेसाठी लोकापाण 

किणाि असाल ति ह ेयोग्य होणाि नाही. मखु्यमांत्री महोदय साांगतात की, अनसधकृत 

बाांधकाम किणाऱयाला पाठीशी घालणाि नाही. दसुऱया बाजलूा अनसधकृत 

बाांधकामाच्या फीती मांत्री महोदय कापणाि असतील ति किणी आसण कथनीतील 

फिक सदसनू येतो. नगि सवकास मांत्री महोदय या प्रकिणाची चौकशी करु शकतील 

सकां वा नाही याची मला मासहती नाही. कोिोनाच्या काळात मुांबईला वाऱयावि 

सोडण्यात आले. ऑक्सीजन प्लँटच्या कामात १०० कोटी रुपयाांचा भ्रष्टाचाि 

किण्यात आला. कोिोना काळात कें द्र सिकािने ऑक्सीजन प्लँट मांजिू केला व सनधी 

सदला तयाची अांमलबजावणी किण्याचे काम िाज्य सिकािचे होते. याबाबत 

महासवकास आघाडी शासनाने व महानगिपासलकेने टाळूविील लोणी खाण्याचा 

प्रयतन केला. मासहती असधकािात मासहती मागसवली असता ही बाब समोि आली 

आह.े ऑक्सीजन प्लँटची २६७ कोटी रुपयाांची कामे सरुु केली. १९ ऑक्सीजन प्लँट 

उभे किायचे होते. महानगिपासलकेने नेहमी प्रमाणे सनसवदा काढल्या होतया.कोसवड 

सेंटि, िस्तयाची कामे, पेसग्वांनची सिुक्षा व डेसब्रज उचलनू नेण्याचे काम यासाठी सांपणूा 

मुांबईत एकच कां पनी काम किते. मुांबईत दसुऱया कां पन्या नाहीत. महािाष्ट्रात, मुांबईत 

व भाितात दसुिी कां पनी नाही. या कां पनीची खाससयत अशी आह ेकी, कोणताही 

अनभुव नसताना ही कां पनी कोट्यावधीची कामे सललया किते. हा जादईु चमतकाि 

आह.े या कां पनीचे नाव हायवे कन्स्ट्रक्शन कां पनी  असे आह.े महानगिपासलकेचा हा 

लाडका कां त्राटदाि आह.े १० ऑक्सीजन प्लँटचे काम होते. १९ पैकी १२ कामे हायव े

कां न्स्ट्रक्शन कां पनीला अनभुव नसताना दणे्यात आली. ७ कामे मे.जी.एस.एन. 

असोससएटसला दणे्यात आली. मुांबई महानगिपासलकेने पसहल्या टप्प्यात हायव े

कां पनीला ९ सठकाणी २२२९० एलपीएम प्लँट उभािण्यासाठी २५ जनू २०२१ िोजी 

वका  ऑडाि सदली. तयाची सकां मत ७७ कोटी १५ लक्ष रुपये होती. काम पणूा किण्याची  
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मदुत ३० सदवसाांची होती. व्ही.एन. दसेाई, बी.डी.ए., बी.ए., कस्तिुबा, नायि, कूपि 

केईएम येथील प्लँट १९ ऑगस्ट २०२१ िोजी पूणा किण्यात आले. २० ऑगस्ट िोजी 

कुलाा भाभा, २५ ऑगस्ट ला सायन, २६ ऑगस्ट ला जीटीबी येथील कामे किण्यात 

आली आहते. 

       या नांति श्री.बोिले... 
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महानगिपासलकेने वेळेत काम पणूा न केल्यामळेु ३ कोटी ६ लाख रुपयाांचा दांड 

लावलेला आह.े माझा दावा आह ेकी, दांड लावण्याचे केवळ नाटक आह ेकाय ? 

 तालिका सभापती (श्री.अमरनाथ राजूरकर) : सभागहृाचे कामकाज 

सांपेपयंत वेळ वाढसवण्यात येत आह.े  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, हा दांड केवळ सदखाऊपणासाठी आह े

काय ? मी माितो त ूिड असा प्रकाि आह ेकाय ? दसुऱयाच सदवशी हायवे कां पनी दांड 

आकािल्याबाबत कोटाात केली. सीव्हीसी गाईड लाईन प्रमाणे कां पनीला दांड लावला 

असेल आसण दांड भिण्याऐवजी तया कां पनीने सलटीगेशन केले ति अशा कां पनीला दसुिे 

काम सदले जात नाही. पिांत ुज्या पे्रमात महानगिपासलका आकां ठ बडुाली आह ेतया 

हायवे कां पनीला दसुऱया टप्प्यात पनु्हा ५९ कोटी ३६ लाख रुपयाांचे काम सदनाांक २७ 

सप्टेंबि, २०२१ िोजी सदले गेले. पनु्हा या कामातील के.जे. सोमय्या येथील काम 

कां पनीने १२ सदवस उसशिा पणूा केले.  

 सभापती महोदय, मी महानगिपासलका व कां त्राटदाि याांच्या पे्रमाची दसुिी गोष्ट 

साांग ूइसच्ितो. सतसऱया टप्प्यात प्रकल्पाची सकां मत १३० कोटी ३६ लाख रुपये होती. 

४३,५०० एलपीएम प्लाांटची उभािणी किायची होती. पसहल्या आसण दसुऱया टप्प्यात 

कामे पणूा किण्याची मदुत ३० सदवस होती. पिांत ुआपले कां त्राटदाि अडचणीत येत 

आहते म्हणनू उदाि अांत:किणाने ३० सदवसाांची मदुत स्वत:हून ४५ सदवस किण्यात 

आली. मदुत वाढवण्यासाठी महानगिपासलकेने कोणती कािणे सदली ? मोठा पाऊस, 

वीज पिुवठा नाही अशा तकलाद ूग्राऊां डवि केवळ कां त्राटदािाांच्या फायद्यासाठी मदुत 

वाढवनू दणे्यात आली. ह ेकाम जीएसएन असोससएटला दणे्यात आले. कायाादशे 

सदनाांक २२ सप्टेंबि, २०२१ िोजी सदलेला आह.े मदुत वाढवनू सधु्दा काम पणूा 

किण्यासाठी १२ ते ८६ सदवसाांचा सवलांब  झाला. पिांत ुप्रेमाखाति फक्त १ कोटी ४ 

लाख रुपयाांचा दांड आकािण्यात आला. माझे आक्षेप काय आहते ? सनसवदा तयाि 

कितानाच बाजाि मलू्यापेक्षा अवाढव्य सकां मत सनसित किण्यात आली. सनसवदा तयाि 
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किताना सवसशष्ट कां त्राटदािाांना समोि ठेऊन अटी व शती तयाि किण्यात आल्या. 

सनसवदा काळात कोिोना मोठ्या प्रमाणावि होता. तयावेळी ऑसक्सजन प्लाांटची गिज 

होती, तिीही काम पणूा किण्याची मदुत वाढवनू दणे्यात आली. दांडाची आकािणी 

कमी किण्यात आली असाही माझा आक्षपे आह.े कां त्राटदािाने वेळेत काम पणूा केले 

नाही, दांड भिला नाही, पासलकेसवरुध्द कोटाात दावा दाखल केला. पिांत ु या 

कां त्राटदािाला काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी तयाला दसुऱया टप्प्यातील काम दणे्यात 

आले. तयामळेु मुांबईकिाांचे १०० कोटी रुपये वाया गेलेले आहते. कां त्राटदािाांच्या 

पे्रमापोटी काबाडकष्ट किणाऱया मुांबईकिाांच्या घामाच्या पैशाांची लयलटू होत आह.े 

माझी मांत्री महोदयाांकडे मागणी आह ेकी, या सांपणूा प्रकिणाची अपि मखु्य ससचव, 

नगि सवकास सवभाग याांच्याकडून चौकशी किण्यात किावी. सवा कां त्राटदािाांना 

काळ्या यादीत टाकावे आसण माफ केलेल्या दांडाची फेिआकािणी किावी. 

 सभापती महोदय, "वन रुपी सक्लनीक" घोषणा किण्यात आली होती. आता 

आपण सशवयोग कें द्राच ेगाजि दाखसवत आहात. मागील वषी वन रुपी सक्लनीकची 

घोषणा केली. पिांत ु एकही सक्लनीक उघडण्यात आले नाही. आता मुांबईकिाांना 

सशवयोग कें द्राचे गाजि दाखवण्यात आले आह.े मुांबईकिाांच्या आिोग्यासाठी २०० 

सशवयोग कें द्र स्थापन किण्याची घोषणा असली तिी तयासाठी फक्त ३० कोटी 

रुपयाांची तितदू केलेली आह.े ३० कोटी रुपयाांमध्ये सकती कें द्र ेस्थापन होणाि आहते 

असा प्रश्न आह.े  

सभापती महोदय, महानगिपासलकेचा कािभाि असधकािी चालवत नाहीत ति 

सल्लागाि चालसवतात. मुांबई महानगिपासलकेत अनेक चाांगले, तज्ज्ञ असधकािी 

आहते, ज्येष्ठ असधकािी आहते. महानगिपासलकेचे प्रतयेक सवभाग आहते. पिांत,ु 

प्रतयेक वषी १ हजाि कोटी रुपये सल्लागािाांवि खचा केले जातात. हा एक धांदा 

झालेला आह.े कोणताही प्रकल्प असो तया प्रकल्पात ५-५० कोटी रुपय े

सल्लागािाांवि उधळले जातात. मागील असधवशेनात मी आश्रय योजनेचा भ्रष्टाचाि 
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माांडला होता. आश्रय योजनेसाठी सल्लागािाांवि २५० कोटी रुपये खचा किण्यात 

आले. २५० कोटी रुपयाांमध्ये काही घिे तयाि झाली असती. पिांत ुसल्लागािाांवि २५० 

कोटी रुपये खचा किण्यात आले. महानगिपासलकेचा सल्लागाि धासजाणा कािभाि 

थाांबसवण्यासाठी महासवकास आघाडी सिकाि कोणती कािवाई किणाि आह े? 

सभापती महोदय, आपल्याला साांडपाणी पनुाप्रसक्रया प्रकल्प १० वषाात पणूा 

किता आला नाही. मागील १० वषांपासनू मुांबई महापासलका साांडपाणी पनुाप्रसक्रया 

प्रकल्पाची घोषणा किीत आह.े पिांत ुअद्याप कां त्राटदाि सधु्दा सनसित झालेला नाही. 

महानगिपासलकेने सल्लागाि नेमनू तयासाठी कोट्यवधी रुपये खचा केले. सनसवदाांसाठी 

बेस िेट ठिसवताना सल्लागािाने नेमका कोणता सल्ला सदला ? ६० टक्के अबाऊ 

सनसवदा का येत आहते ? कां त्राटदाि, असधकािी, सल्लागाि याांच्या सांगनमताने ह ेसवा 

होत असल्याचा माझा आिोप आह.े ह े १८ हजाि कोटी रुपयाांचे काम आह.े 

महानगिपासलकेचा हा कािभाि मुांबईकिाांना बघावयास समळत आह.े आपण बोगस 

एसआिए योजना िाबसवणाऱयाांवि कोणती कािवाई किणाि आहात ? माझ्याकडे भित 

मारुती सावडेकि याांची एक तक्राि आलेली आह.े ऐश्वयाा लाइट कन्स्ट्रक्शन कां पनीने 

बेकायदशेीििीतया एसआिए योजना िाबवल्याबाबतची एका आमदािासविोधात 

तक्राि आह.े ऐश्वयाा लाईट कन्स्ट्रक्शन कां पनी कोणाची आह े ? आस ू सनहलानी, 

हिसमतससांग गपु्ता नगि भमूापन क्रमाांक ३६८/२, मौजे मोगिा तालकुा अांधेिी ही जागा 

तातपिुतया स्वरुपात िस्ता रुां दी किणामध्ये बासधत झालेल्या झोपडीधािकाांना दणे्यात 

आली होती. तो भखूांड या कां पनीने पिस्पि हडप केलेला आह.े १९८९ मध्ये मुांबई 

गहृसनमााण मांडळाच्या मालकीच्या समळकतीवि ९० वषााच्या भाडेपट्टयावि 

मजासवाडी इन्क्लाब नगि गहृसनमााण सांस्थेचे पनुवासन झाले. मालमत्ता पत्रकावि 

१४१४ चौिस समटिचा भखूांड दाखसवलेला आह.े ऐश्वयाा कां पनीने िसहवाशाांची 

सदशाभलू करुन एसआिए योजनेचा प्रस्ताव ठेवला. जो भखूांड सलज िेंटवि सदलेला 

आह े तया भखूांडावि एसआिए योजना िाबसवता येते काय ? मांत्री महोदयाांनी या 
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सांदभाात उत्ति सदले पासहजे. तेथे योजना िाबसवायची असेल ति ती ३३ (७) अन्वय े

िाबवावयास पासहजे होती. पिांत ु३३ (१०) अन्वये योजना िाबसवण्यात आली. अशा 

प्रकािे योजना िाबसवता येते काय ? तो भखूांड म्हाडाचा असल्यामळेु म्हाडाची 

पिवानगी घ्यावयास पासहजे होती. पिांत ु ती पिवानगी घेण्यात आली नाही. त या 

भखूांडाच्या खाली मोठ्या जलवासहन्या आहते पिांत ु कोणाचीही पिवानगी न घेता 

उतखनन किण्यात आले. सदि भखूांड १४१४ ऐवजी १७४१ चौिस मीटि असल्याची 

खोटी कागदपत्रे तयाि किण्यात आली. तो अकृसषक भखूांड आह.े सवकास किण्यापवूी 

एनए पिवानगी घ्यावी लागते. पिांत ुती पिवानगी घेण्यात आली नाही. याच पनुवासन 

प्रकल्पाच्या बाांधकामाला महािाष्ट्र प्रादसेशक व नगि िचना कायदा १९६६ अन्वय े

सदनाांक ८.७.२०१८ िोजी झोपडपट्टी पनुवासन प्रासधकिणाच्या कायाकािी असभयांता 

याांनी नोटीस दखेील पाठवली होती. एफएसआयची चोिी झाली. परिसशष्ट दोनमध्य े

गडबड किण्यात आली. सजल्हासधकािी व सवमान प्रासधकिणाची पिवानगी घेण्यात 

आली नाही. एवढ्या सवा असनसयमतता केल्यानांति ज्यावेळी तक्राि किण्यात आली 

तयावेळी योजनेला स्थसगती दणे्यात आली. बेकायदशेीि उतखनन दखेील किण्यात 

आले. गहृसनमााण सवभागाच्या ससचवाांच्या अध्यक्षतेखाली सकां वा ततसम 

असधकाऱयाांमाफा त या सांदभाात चौकशी किण्यात येणाि आह ेकाय ? कां पनीवि आसण 

तयाांच्या भागीदािाांवि गनु्हा दाखल करुन दांडाची िक्कम तातडीने वसलू किण्यात 

यावी. मळू िसहवाशाांचे जे नकुसान झाले तयाांना नकुसान भिपाई दणे्यात यावी आसण 

ती सबल्डिाांकडून वसलू किावी, अशा प्रकािची मागणी मी किीत आह.े  

सभापती महोदय, मी कोस्टल िोडमधील भ्रष्टाचािाबाबत अनेक पत्र े

पाठसवली. पिांत ु मला कोणतेही उत्ति समळाले नाही. मुांबईतील सवा कां त्राटाांमध्ये 

कां त्राटदािाांना खलेुआम पाठीशी घालण्याचे काम होते. 
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( सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती ) 

सभापती महोदय, इलाा पजान्यजल उदांचन कें द्र बाांधण्यासाठी महापासलकेने 

२००७-०८ मध्ये प्रसतभा जीन केसजआय कां सोसटायम या कां त्राटदािाची नेमणकू केली.  

 

        यानांति श्री.साांगळे...... 



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BBB - 312 

MJS/AKN/SST प्रथम श्री.बोिले 19:10 

 

 

श्री.प्रवीण दिेकि .... 

सन २००९ पयंत काम पणूा किायच ेअसताना ते २०११ मध्ये पणूा किण्यात आले. 

तयामळेु सनयमानसुाि कां त्राटदािाला साडेतीन कोटी रुपयाांचा दांड आकािण्यात आला. 

पिांत ु११ वषांमध्ये महानगिपासलका सदि कां त्राटदािाकडून दांडाांची िक्कम वसलू करु 

शकली नाही. ही दांडाची िक्कम मुांबईकिाांची असल्यामळेु तमु्ही कां त्राटदािाला 

कशाकरिता पाठीशी घालत आहात ? महानगिपासलकेने कां त्राटदािाकडून दांड वसलू 

किण्यासांबांधी ११ वषांमध्ये कोणती कािवाई केली ? पाांजिापोळ प्रकल्पग्रस्ताांना 

न्याय कधी समळणाि आह े? एमएमआिडीएने पाांजिापोळ जोड िस्तयाांची अनेक काम े

केली. पिांत ु तयात बासधत झालेल्या ७७४७ झोपडपट्टीधािकाांचे अद्याप पनुवासन 

किण्यात आलेले नाही. या सांदभाात नगिसवकास मांत्री महोदयाांनी तातडीने आपल्या 

दालनात बैठक आयोसजत किावी व सवासामान्य लोकाांना न्याय द्यावा अशी माझी 

सवनांती आह.े  

 सभापती महोदया, एमएमआिडीएचा अथासांकल्प सादि किीत असताना 

महानगिपासलकाांच्या सनवडणकुा डोळयासमोि ठेवनू हा अथासांकल्प तयाि किण्यात 

आला आह े का ? अशी शांका माझ्या मनात येत आह.े मेट्रो व इति सवकास 

प्रकल्पाांकरिता १७ हजाि कोटी रुपयाांची तितदू किण्यात आली. पिांत ु७७७९.९३ 

कोटी रुपयाांची तटू दाखसवण्यात आली. एमएमआिडीएवि कें द्रीय किाचा मोठा बोजा 

असनू तो वाद न्यायालयात सरुु आह.े तसेच ८ हजाि कोटी रुपयाांची तटू असताना 

जाहीि केलेल्या प्रकल्पाांसाठी एमएमआिडीए कशाप्रकािे सनधी उभािणाि आह े? हा 

मळू प्रश्न आह.े तसेच प्रकल्पाांच्या सकां मती वाढसवण्यासाठी कोण जबाबदाि आहते. 

सत्तेवि आल्यानांति अनेक प्रकल्पाांना स्थसगती दणे्यात आल्या. प्रकल्पातील मळू 

आिाखडयात केलेले अनावश्यक बदल, आिे कािशेडची जागा बदलण्यासाठी 

शासनाने घेतलेला आतमघातकी सनणाय, प्रकल्पाांची िखडलेली कामे परिणामी अनेक 

प्रकल्पाांच्या सकां मती वाढल्यामळेु तयाचा फटका सवासामान्य मुांबईकिाांना बसला. 

तयाकरिता शासन सवास्वीपणे जबाबदाि आह.े प्रकल्पाांची काम े पणूा किण्यासाठी 

गिज असल्यास शासनाने कजा काढावे. पिांत ुमुांबईतील प्रकल्प पणूा होण्याची तातडीने 
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पणूा होण्याची आवश्यकता आह.े मुांबई आसण एमएमआिडीए रिजनकरिता सदि 

प्रकल्प फाि महत्त्वाचे आहते. कें द्राने सदलेल्या सांधीचे सोने किण्याऐवजी िाज्य शासन 

िाजकािण किण्यात वेळ घालसवत आह.े कें द्र शासनाने सन २०२२-२३ मध्ये सवा 

िाज्याांना मदत किण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयाांची तितदू केली आह.े पढुील ५० 

वषांसाठी सदि कजा समळणाि असनू तयावि कोणतयाही प्रकािचे व्याज आकािले 

जाणाि नसल्यामळेु सबनव्याजी कजाातनू िाज्य सिकाि अनेक कामे करु शकेल. 

तयामळेु िाज्य शासनाने एमएमआि रिजनमध्ये तया गोष्टीचा फायदा घेतला पासहजे. 

िाज्याच्या गुांतवणकुीकरिता कें द्र शासन प्रोतसाहन दते असल्यास िाज्याच्या 

भसवष्यासाठी सवा िाजकािण बाजलूा ठेवनू िाज्य शासनाने कें द्र शासनाकडून मदत 

घेतली पासहजे. अनेक सनसवदाांमध्ये झालेले घोटाळे माझ्याकडे आहते. २४ वषांमधील 

घोटाळे काढायचे असल्यास तयाची एक पसुस्तकाच तयाि होऊ शकेल.  

 सभापती महोदया, महानगिपासलकेने १६ रुग्णालयाांमधील आयसीय ुसेवा सरुु 

किण्यासाठी सनसवदा मागसवल्या होतया. १४ फेब्रवुािी सनसवदा भिण्याची अांसतम 

तािीख होती. सवसवध कां पन्या सदि सनसवदा भिण्यासाठी प्रयतन किीत होतया. पिांत ु

सनसवदा अपलोड होऊ नये याकरिता सॉफ्टवअेिमध्ये जाणनुबजुनू त्रटुी ठेवण्यात 

आल्या. या सांदभाात कां त्राटदािाांनी चौकशी केली होती. पिांत ुमहानगिपासलकेने पढेु 

कोणतीही कायावाही केली नाही. अशा प्रकािे मुांबईकिाांच्या सजवाशी खळेण्याचे काम 

होऊ नये. सभापती महोदया, माझ्याकडे अनेक सवषय आहते. पिांत ुमाझ्या सहकािी 

सन्माननीय सदस्याांना या प्रस्तावावि आपापले सवचाि व्यक्त किण्यासाठी वेळ 

समळावा याकरिता मी नगिसवकास व महसलू सवभागासांबांधी तपशीलवाि बोलत 

नाही. सभापती महोदया, आपण मला या प्रस्तावावि बोलण्याची सांधी सदली 

तयाबद्दल मी आपले आभाि व्यक्त कितो, धन्यवाद. 

 उप सभापती : पढुील सन्माननीय सदस्याांचे नाव पकुािण्यापवूी माझ्याकडे 

माननीय सशक्षण मांत्री याांच्याकडून सवनांती किण्यात आली आह े की, 

असधवशेनाकरिता फक्त दोन सदवस िासहले असल्यामळेु सदनाने सव.स.सव. क्रमाांक १४  
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उप सभापती .... 

–महािाष्ट्र शैक्षसणक सांस्था सशक्षण शलु्क सवसनयमन सवधेयक चचलेा घ्यावे. मी 

सदनाला सवचारु इसच्िते की, आपण सदि सवधेयक चचेला घ्यावे का ?  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, सदनामध्ये अांसतम आठवडा प्रस्तावावि 

चचाा सरुु असताना अचानक सवधेयक चचलेा घेण्यासांबांधी सवनांती किणे बिोबि 

होणाि नाही. आम्हाला सवधेयकावि ससवस्ति चचाा किायची असते. अशा 

परिसस्थतीत सदि सवधेयकासांबांधी आम्हाला काहीच मासहती नाही.  

 प्रा.वषाा गायकवाड : सभापती महोदया, माझी सदनाला सवनांती आह े की, 

असधवशेनाकरिता फक्त दोन सदवस िासहले असल्यामळेु सव.स.सव. क्रमाांक १४ –

महािाष्ट्र शैक्षसणक सांस्था सशक्षण शलु्क सवसनयमन सवधेयक चचलेा घ्याव.े 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, आम्ही आपली सवनांती मान्य कितो. 

पिांत ुआमची आपल्याला सवनांती आह ेकी, आमच्या सन्माननीय सदस्याांना अांसतम 

आठवडा प्रस्तावावि बोलण्यासाठी आपण वेळ सदला पासहजे.  

 उप सभापती : कायदा किणािे आपले सदन आह.े उद्या असधवेशनाचा 

शेवटचा सदवस आह.े सदि सवधेयक सवद्याथी आसण पालकाांच्या दृष्टीने अतयांत 

महत्त्वाचे आह.े तयामळेु आपण सदि सवधेयक प्रथम बघनू घ्यावे. या असधवेशनामध्ये 

अनेक सवधेयके चचाा किण्याकरिता िासहली आहते. आपण १०-१५ समसनटाांमध्ये 

सदि सवधेयकावि चचाा करु या.  

 डॉ.परिणय फुके : सभापती महोदया, आमची आपल्याला अशी सवनांती आह े

की, प्रथम अांसतम आठवडा प्रस्तावावि चचाा घ्यावी व तयानांति सदि सवधेयक चचेला 

घ्यावे. आम्ही तयाकरिता उसशिापयंत थाांबवण्यास तयाि आहोत.  

 उप सभापती : आपण प्रथम अांसतम आठवडा प्रस्तावावि चचाा करु व 

तयानांति िात्री साडेआठ वाजता सदि सवधेयक चचेला घेऊ. 
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 श्री.बाळासाहबे थोिात : सभापती महोदया, कायद ेतयाि किणे ही सदनाची 

प्रथम जबाबदािी आह.े  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, अांसतम आठवडा प्रस्ताव दखेील अतयांत 

महत्त्वाचा आह.े  

 श्री.बाळासाहबे थोिात : सभापती महोदया, तयापेक्षा दखेील कायद े तयाि 

किणे ही सदनाची प्रथम जबाबदािी आह.े आपल्याला तयाकरिता प्राधान्य द्यावेच 

लागते. सभापती महोदया, सदनामध्ये एका लक्षवेधी सचूनेवि ४० समसनटे चचाा केली 

जाते व आम्ही वाट बघत असतो की, आमचे कामकाज कधी सरुु होणाि आह े? मांत्री 

महोदया, सदनात उपसस्थत आहते. तसेच सवधानसभा दखेील सरुु आह.े माझी 

आपल्याला सवनांती आह ेकी, १० – १५ समसनटाांमध्ये सदि सवधेयकावि चचाा करुन 

सदनाने ते मांजिू किावे. तयानांति अांसतम आठवडा प्रस्तावावि सन्माननीय सदस्याांची 

भाषणे पढेु सरुु िाहणािच आहते.  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, मांत्री महोदयाांना आमची काळजी आह.े 

मी याबद्दल तयाांना धन्यवाद दतेो. सदनाच्या कामकाजामध्ये सवधेयकावि चचाा किण े

याबद्दल आमचे कोणतहेी दमुत नाही. पिांत ुयाचा अथा असा नाही की, सदनामध्ये 

आयतया वेळी कधीही सवधेयक आणायचे, तसेच ते सवधेयक सन्माननीय सदस्याांना 

मासहती नाही, तयावि तयाांनी अभ्यास केलेला नाही. सवधेयकावि तपशीलवाि चचाा 

किणे हा सन्माननीय सदस्याांचा असधकाि आह.े अन्यथा सदि कायदा मांजिू 

झाल्यानांति तयाचे परिणाम, दषु्परिणाम महािाष्ट्रातील जनतेवि होत असतात. अशा 

परिसस्थतीत आम्ही सदनामध्ये उपसस्थत असताना दखेील आम्हाला सदि 

सवधेयकासांबांधी कोणतीही मासहती नाही, आमचा तयात सहभाग नसल्यास उपयोग 

होणाि नाही. तयामळेु सवधेयक ज्याप्रमाणे महत्त्वाचे आह.े तयाप्रमाणे ते सवधेयक 

सन्माननीय सदस्याांना मासहती असणे व तयावि सन्माननीय सदस्याांनी ससवस्ति चचाा 

किणे आवश्यक असत.े सभापती महोदया, आज सकाळपासनू सदनामध्ये ३-४ 

सवधेयके अशा प्रकािे आयतया वेळी आणण्यात आली. आता सदिहु सवधेयकामध्ये  
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श्री.प्रवीण दिेकि .... 

कोणकोणतया तितदुी आहते, याबाबत उद्या आम्ही जनतेला काय साांगणाि ? आम्ही 

सवधेयकावि चचाा किण्यासाठी सदनामध्ये उसशिापयंत थाांबण्यास तयाि आहोत. पिांत ु

आपल्याला लहि आल्यानांति सदनात सवधेयक आणनू ते एका समसनटामध्ये मांजिू 

किावे, याकरिता आमची मान्यता नाही.  

 उप सभापती : माननीय मांत्री आसण माननीय सविोधी पक्षनेते याांनी उपसस्थत 

केलेली सवनांती मी ऐकली आह.े दोन्ही बाजूांकडून उपसस्थत केलेल्या मदु्याांमध्ये तर्थय 

आह.े मी माननीय सविोधी पक्षनेतयाांना साांग ूइसच्िते की, आपण येथे एकत्र काम किीत 

असताना असा प्रघात असतो की, असधवेशनामध्ये शेवटच्या दोन सदवसाांमध्ये 

सवधानसभेकडून मांजिू झालेली सवधेयक आपल्या सदनामध्ये मांजिुीसाठी येत 

असल्यामळेु ती आपल्या सदनामध्ये मांजिू किावीच लागतात. तसेच अगोदि 

सवधेयके समळाली पासहजेत, तयावि ससवस्ति चचाा किता आली पासहजे असे आपले 

म्हणणे योग्य व बिोबि आह.े पिांत ु एखाद े सवधेयक असधवेशनाच्या शेवटच्या 

सदवसापयंत तयावि सदनामध्ये चचाा न झाल्यामळेु  प्रलांसबत िाहते. तयामळेु तयाबाबत 

सत्ताधािी आसण सविोधी पक्षाच्या सन्माननीय सदस्याांबद्दल बाहिे असा सांदशे जातो 

की, तयाांना सवधेयकाांवि चचाा किण्यास वेळ नाही. अशा प्रकािे प्रश्नाला अनेक बाज ू

असतात. तयामळेु आपण सदि सवधेयक िात्री साडेआठ वाजता चचलेा घेऊ.  

 श्री.निेंद्र दिाडे : सन्माननीय सदस्याांना सदि सवधेयकावि चचाा किायची 

असल्यास काही हिकत नाही.  

 उप सभापती : सवधेयकावि ५-१० समसनटाांमध्ये चचाा होऊ शकत नाही. 

सन्माननीय सदस्य सवधयेकावि अभ्यासपणूा मदु्द ेउपसस्थत किीत असतात. तसेच सदि 

सवधेयक िात्री साडेआठ वाजता सवधेयकावि चचाा सरुु केल्यानांति १० ते १५ 

समसनटाांमध्ये मांजिू झाल्यास ठीक आह.े अन्यथा सन्माननीय सदस्याांना तयावि 

ससवस्तिपणे आपले सवचाि माांडायचे असल्यास ते तयाांनी माांडावते.  

        यानांति श्री.गागिे.... 
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उप सभापती ..... 

सन्र्ाििीय सदस्य श्री.वदिाकर राित ेयांची वििंती आह ेकी, तयांिा विधेयक र्ांडू 

द्यािे ि चचेला िंतर उत्तर द्यािे.  

 श्री.प्रिीण दरेकर : सभापती र्होदय, र्ाझा पॉईटं ऑर् प्रोसीजर आह.े 

आम्हाला वियर् विकिले जातात तेव्हा वियर्ािसुारच व्हायला पावहजे. अिा प्रकारे 

र्ध्य े विधेयक आणिू २-५ वर्विटात विधेयक र्ंजरू करण े असे विवधर्ंडळाच े

कार्काज िाही. विवधर्ंडळात विधेयकािर तपिीलिार चचाा झाली पावहजे. 

विधेयक चांिले असले तरी तयात काही सचूिा असतात, आक्षपे असतात, तयात 

सिाांचा सहभाि आला पावहजे. आम्ही सहकाया करतो, िाही म्हणत िाही. परंत ु

तयार्ळेु आम्हाला संबोधि करीत असतािा पॉईटं ऑर् प्रोसीजर सिाांसाठी लाि ू

आह.े  

 उप सभापती : र्ी र्ंत्री र्होदयांिा सांि ूइवच्ितो की, अजिू काही विधेयक 

आता घ्यायची असतील तर तस ेअिोदर कळविण्यात यािे म्हणज ेतसे सभािहृाला 

अिित करता येईल. 

 प्रा.िषाा िायकिाड : सभापती र्होदय, र्ाििीय विरोधी पक्ष िेते यांचे र्ी 

र्िापासिू आभार व्यक्त करत.े 

     ----- 
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 पृ.शी. : िैक्षवणक सधुारणा िलु्क विविर्य (सधुारणा) विधेयक 

L.A. BILL NO. XIV OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF FEES) 

ACT, 2011) 

 प्रा.िषाा िायकिाड (शालेय सशक्षण मांत्री) : सभापती र्होदया, र्ी आपल्या 

अिरु्तीिे सवधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे सि २०२२ चे वि.स.वि.क्रर्ांक-१४,  

र्हाराष्ट्र िैक्षवणक सांस्था (िलु्क विवियमन) असधसनयम, २०११ यामध्ये आणखी 

सिुधािणा किण्यासाठी सवधेयक माांडते. 

 उप सभापती : विधेयक र्ांडण्यात आले आह.े  

 प्रा.िषाा िायकिाड : सभापती र्होदया,  मी आपल्या अिरु्तीिे सि २०२२ 

च ेवि.स.वि.क्रर्ांक-१४,  र्हाराष्ट्र िकै्षवणक सांस्था (िलु्क विवियमन) असधसनयम, 

२०११ यामध्ये आणखी सिुधािणा किण्यासाठी सवधेयक विचारात घेण्यात यािे असा 

प्रस्ताि र्ांडते. 

 सभापती र्होदया, र्हाराष्ट्र राज्यािे र्हाराष्ट्र िैक्षवणक संस्था विवियर् 

२०११ र्ध्य ेविर्ााण केलेले आहते ि १ वडसेंबर २०१४ पासिू लाि ूकरण्यात आले 

आहते. तयाच्या अंतिात भरर्साठ र्ी िाढली तर २५ टक्के पालकांिा पढेु 

जाण्यासाठी दोि सवर्तया असतात. एक सवर्ती राज्यस्तरीय असते ि दसुरी सवर्ती 

विभािीय स्तरािर असत.े राज्यस्तरीय सवर्तीला पिुारक्षण सवर्ती असे म्हटले जाते, 

विभािीय सवर्तीला िलु्क वियंत्रण सवर्ती असते. पिुारक्षण सवर्तीचे अध्यक्ष उच्च 

न्यायालयाच ेसेिाविितृ्त न्यायाधीि असतात. ह ेविधेयक आणण्यार्ािचे कारण अस े

आह ेकी, र्ळु विधेयकातील ८ िंबरर्धील ५ िंबरर्ध्ये आपण सधुारणा करीत 

आहोत. विभािीय िलु्क वियर्िि सवर्तीच्या अध्यक्षास ि सदस्याचे िेति ि भत्त े

ऐिजी र्ािधि ि भत्ते ही सधुारणा करीत आहोत. याचे कारण असे की, याचा अभ्यास 

केला, याची सवर्ती तयार केली तेव्हा असे विदिािास आले की, यार्ध्य ेयेणाऱ्या 



24-03-2022 (असधुाररत प्रत/ प्रवसद्धीसाठी िाही) CCC - 319 

PNG/AKN/SST प्रथर् श्री.सांिळे 19:20 

 

 

प्रा.िषाा िायकिाड..... 

 तक्रारी केिळ विभािीय स्तरािर २-३ आढळल्या आहते. र्ुंबईर्ध्ये २३, पणु्यात 

२२, औरंिाबादर्ध्ये ४, िाविक कोल्हापरू, लातरू, अर्रािती िनु्य तक्रारी प्राप्त 

झाल्या, र्ािील काळात ही सवर्ती तयार केली होती परंत ुयासाठी िेति ि भत्त े

काहीही वदले िेले िाही. आपण असा विणाय घतेला की, जेथे वर्टींि होतील तेव्हा 

तयाचे र्ािधि ि भत्ते वदले िेले पावहजेत. तया संदभाात लेखािीषा झालेले आह,े िासि 

विणाय वििवर्ात झालेला आह.े परुिणी र्ािणी दखेील सादर केली होती. र्ाझी 

सभािहृाला वििंती आह े की, २५ टक्के पालकांची काही तक्रार असेल तर 

सवर्तीसर्ोर ते जाऊ िकतात. तया सवर्तीिे बैठक घेतल्यािर र्ािधि ि भत्ते वर्ळाले 

पावहजेत. सवर्ती करतािा आम्ही तीि िेळा जावहरात वदली होती. र्ािील काळात 

२०१५ ते २०१९ पयात या सवर्तीस एकही रुपया वदला िेला िाही. तयार्ळेु 

अिासकीय सदस्यांसाठी जावहराती वदल्या तेव्हा तयात कोणीही भाि घेतला िाही. 

याचे कारण असे की, र्ािील काळात तयांिा काही पैसे वदले िलेे िाहीत तयार्ळेु 

कवर्टीर्ध्य ेकोणी भािच घेत िव्हत.े म्हणिू आता तयांचे र्ािधि ठरविलेले आहते, 

तया र्ाध्यर्ातिू यांच्या बैठका होतील. उच्च न्यायालयाचे सेिाविितृ्त न्यायाधीि 

यािर असल्यािे सवर्तीर्ध्य ेलिकर विणाय होतील ि पालकांची तक्रारािर लिकर 

सोल्यिुि वर्ळेल असे र्ला िाटते.  

प्रश्न प्रस्ततु झाला 

 उप सभापती : आता सवधेयक सवचािात घेण्यासांबांधीच्या प्रश्नावि चचाा 

होईल. तद्नांति  माननीय मांत्रयाांचे उत्ति झाल्यानांति सवधेयक सवचािात घेण्यासांबांधीचा 

प्रश्न मतास टाकला जाईल.  

 आता सन्मानीय सदस्याांनी सवधेयकाविील भाषणास सरुुवात किावी.  

 श्री. प्रिीण दटके : सभापती र्होदया, मी या सवधेयकावि भाषण किीत नाही.  

पिांत ुर्ी र्ंत्री र्होदयांिा एवढेच विचारु इवच्ितो की, ह ेविधेयक केिळ राज्य  
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श्री. प्रिीण दटके ..... 

र्ंडळाच्या िाळांिा लाि ूहोईल की, सीबीएसई, आयसीएसई मांडळाच्या िाळांिाही 

लाि ूहोईल ? 

 प्रा.िषाा िायकिाड : सभापती र्होदयk, ह ेविधेयक सिा प्रकारच्या िाळांिा 

लाि ूहोणार आह.े सिा िाळांचे पालक या सवर्तीकडे जाऊि न्याय र्ाि ूिकतात.  

 मी सभागहृाला पनुि सवनांती किते की, सभागहृाने सदिहू सवधेयक सवचािात 

घ्यावे. 

प्रश्न र्तास टाकूि संर्त झाला. 

 उप सभापती : विधेयक विचारात घेण्यात आले आह,े आता विधेयक 

खडंि: विचारात घेण्यात येईल.  

 खडं २ विधेयकाचा भाि झाला. 

खडं १, संपणूा विषाक ि हतेिुाक्य ह ेविधेयकाचा भाि झाले.  

प्रा.िषाा िायकिाड : सभापती र्होदया, मी आपल्या अनमुतीने सि २०२२ 

च ेवि.स.वि.क्रर्ांक-१४ संर्त करण्यात यािे, असा प्रस्ताि र्ांडते. 

   प्रश्न र्तास टाकूि संर्त झाला. 

उप सभापती : सि २०२२ चे वि.स.वि. क्रर्ांक-१४ संर्त झाले आह.े  

----------- 
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लव.स.लव.क्रमांक-१४ बाबत 

उप सभापती : सभािहृािे सदिहू सवधेयक संर्त केल्याबद्दल मी दोन्ही 

बाजचू्या सन्र्ाििीय सदस्यांचे आभार र्ािते. 

प्रा.िषाा िायकिाड : सभापती र्होदया, सदिहू सवधेयक सांमत केल्याबद्दल मी 

माननीय सविोधी पक्ष नेत ेव सवा सन्माननीय सदस्याांचे र्िापासिू आभार र्ािते.  

      ------ 
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अंलतम आठिडा प्रस्तािासंबंधी 

उप सभापती : अंवतर् आठिडा प्रस्तािािर बोलण्यासाठी २ तास ४० 

वर्विटांचा िेळ आह.े वििसेिेकडूि श्री.िरेंद्र दराडे ि श्री.सवुिल विंद े बोलणार 

आहते. आज रात्रौ ९.०० िाजेपयात् कार्काज करायचे ठरले आह.े राष्ट्रिादी काँग्रेस 

पक्षाच्या िािार्ध्ये सन्र्ाििीय सदस्य श्री.अविकेत तटकरे, श्री.अर्ोल वर्टकरी, 

श्री.संजय दौड, श्री.िविकांत विंद,े श्री.सवति चव्हाण, श्री.विक्रर् काळे, श्री.अरुण 

लाड ह े बोलणार आहते. इवंडयि िॅििल काँग्रेसच्या िािार्ध्ये डॉ.प्रज्ञा साति, 

श्री.जयंत आसिािकर, डॉ.सधुीर तांबे, श्री.अवभवजत िंजारी ि श्री.राजेि राठोड ह े

बोलणार आहते.  

भाजपाच्या सदस्यांपैकी र्ाििीय विरोधी पक्ष िेते श्री.प्रिीण दरेकर यांच े

भाषण झ्ज्ञाले आह.े श्री.प्रसाद लाड, श्री.भाई विरकर बोलणार आहते. आपण पनु्हा 

सदस्यांचा क्रर् द्यािा. श्री.प्रिीण दरेकर, श्री.राजहसं वसंह, श्री.भाई विरकर, श्री.प्रिीण 

दटके, श्री.विरंजि डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.रर्ेि पाटील, श्री.वििायक र्ेटे, 

श्री.चंदभुाई पटेल, श्री.सदाभाऊ खोत ह ेबोलणार आहते. तसेच परुोिार्ी िटाची िाि े

आलेली िाहीत, तयांची िािे असतील तर दणे्यास सांिािीत.  

श्री.िरेंद्र दराडे : सभापती र्होदय, आज विरोधी पक्षाच्या सदस्यांिा बोल ू

द्यािे, आम्ही उद्या बोल.ू  

      यािंतर श्रीर्ती िार्डे ..... 
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 श्री.िाजहांस ससांह (मुांबई स्थासनक प्रासधकािी सांस्था) : सभापती महोदय, सनयम 

२५९ अन्वये माननीय सविोधी पक्ष नेते याांनी जो प्रस्ताव सभागहृामध्ये माांडलेला 

आह,े तयावि माझे सवचाि माांडण्याकरिता मी उभा आह.े 

 सभापती महोदया, या प्रस्तावावि बोलण्यापवूीच मी सनवेदन कित आह ेकी, 

मला सांिक्षण दणे्यात यावे.  आता मी मुांबई महानगिपासलकेच्या भ्रष्टाचािावि सहांदीतनू 

भाषण केले की, समोिील लोक अांगावि येणाि म्हणनू मी पसहलेच सांिक्षणाकरिता 

सनवेदन कित आह.े  

 सभापती महोदया,या प्रस्तावामध्यचे असे आह ेकी, १७ वषाात ३ लाख  ५२ 

हजाि ९९० कोटी रुपये एवढा खचा मुांबईमध्ये खचा केला तिीही सत्ता पक्षातील 

लोकाांनी मुांबईची तुांबई केलेली आह.े मुांबई महानगिपासलकेत सत्ता पक्षच िाज्य कित 

आह.े तयाांना कां त्राटदािाांना सपोटा किण्यामध्ये जास्त आनांद होतो.  मुांबई 

महानगिपासलकेत २५ वषांपासनू तयाांची सत्ता आह.े  २५ वषाात मुांबईच्या िस्तयाांच े

२१००० कोटी रुपयाांची काम झालेली आहते. मुांबईत एकूण २००० सक.मी.चे िस्त े

आहते. या सवा िस्तयाांवि पाऊस पडल्यानांति खड्डेच सनमााण होतात.  पावसात मुांबई 

तुांबली की मुांबई दोन-तीन सदवसाांकरिता बांद होत.े सजस मुांबई में हजािों-किोडों रुपय े

के काम हुए, उस मुांबई का ये हाल ह.ै  मुांबई का यह दभुााग्य ह ैसक मुांबई में वषाा होती 

ह,ै तो मुांबई चािों तिफ से पानी में डूब जाती ह.ै मुांबई के नालों की सफाई के सलए हि 

साल १५०-२०० किोड रुपये सदए जाते ह.ै नाले सफाई के नाम पि मुांबई 

महानगिपासलका के असधकािी का यह कहना िहता ह ैसक एक मसहना झाला की त े

म्हणतात की, मे मसहन्यात आमचे ५० टक्के नाले साफ झाले, जनू मसहन्यात ७० 

टक्के नाले साफ झाले.  काय मोजमाप आह ेतयाांचे ? पाऊस पडला फ्लोसटांग मटेरियल 

वगैिे सवा वाहून गेले की, असधकािी म्हणणाि की आमचे नाले १०० टक्के सांपणूापण े

साफ झालेले आहते. 

 सभापसत महोदया, अभी मीठी नदी के बािे में चचाा चल िही थी. सब्रमस्टोवॅड 

योजना के नाम पि मीठी नदी का काम शरुु हुआ. इस सब्रमस्टोवॅड योजना को तकिीबन 

१२ से १४ साल हो गए ह.ै अब तक मीठी नदी का काम ८० प्रसतशत हो पाया ह.ै 
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श्री.िाजहांस ससांह............. 

उसके बाद नये नये प्रोजेक्ट चले आ िह ेह.ै उद्यान बनाना ह,ै अगल-बगल के िास्त े

बनाने ह.ै लेसकन मीठी नदी के काम के सलए कम से कम साढे बािह हजाि किोड रुपये 

खचा किने के बाद भी अब तक काम पिूा नहीं हआु ह.ै यह मुांबई शहि का दभुााग्य ह.ै 

एक तिफ बिसात में पानी भि जाता ह,ै तो दसूिी तिफ लोग पानी के सलए तडप िह ेह.ै 

आज मुांबई को ३,८०० एमएलडी पानी समल िहा ह.ै मुांबई को ४,५०० एमएलडी 

पानी चासहए. हजाि एमएलडी पानी का सलकेजसे ह,ै पानी की चोिी की जा िही ह.ै  

समुांदि का पानी मीठा किने के सलए जो ३,५०० किोड रुपये का प्रोजके्ट लाया जा 

िहा ह,ै उसमें केवल २०० एमएलडी पानी समलेगा औि उसके सलए ३,५०० किोड 

रुपये खचा सकए जा िह ेह.ै  एक हजाि किोड रुपये खचा किके पानी की पाईपलाईन 

पिूी तिह से ठीक कि दी जाए. लेसकन कॉन्टे्रक्टसा को पैसा दनेा ह.ै सचतले कसमटी ने 

कहा था सक मुांबई में २५ साल के बाद जो आबादी आने वाली ह,ै उसके सलए ५,५०० 

एमएलडी पानी लगेगा. इससलए गािगाई औि सपांजाल नदी का पानी लाने का काम 

शरुु सकया गया था, लेसकन वह आज तक ससफा  वचननामा में ही ह.ै यसद सशवसेना का 

वचननामा पढा जाए, सत्ता पक्ष का जो वचननामा ह ैवह भ्रष्टाचािनामा बनकि िह गया 

ह.ै ऐसा हाल वहाां का ह.ै मुांबई में पानी की बहुत बडी समस्या ह.ै २४ घांटा पानी दनेे 

का वादा किते िह.े लेसकन आज तक २४ घांटा पानी नहीं द ेपाये.  

सभापसत महोदया, मुांबई में कचने की समस्या ह.ै पाांच हजाि किोड रुपये का 

दवेनाि डम्पींग ग्राऊां ड का कॉन्टै्रक्ट सदया गया. तेथनू खाद सनसमाती किण्यात येईल, 

असे साांसगतले गलेे होते. कचऱयातनू खाद सनमााण किण्यात येईल, असे साांसगतले गेले 

होते.  सात वषाात यातनू काही खाद सनमााण झाली नाही.  तो ठेका बांद झाला, तयाला 

बांद करुन टाकले.  आता तयाचे १००० कोटी रुपयाांचे वीज सनसमातीसाठी ठेका सदला 

गेलेला आह.े  ज्या दवेनाि डांसपांगच्या समोि उड्डाणपलू बाांधलेला आह.े  तो 

साडेसहाशे कोटी रुपयाांचा उड्डाणपलू आह.े  तो उड्डाणपलू व्हरेिएशन कित कित 

७५० कोटी रुपयाांचा झालेला आह.े  तया उड्डाण पलूाला सतकडच्या खासदािाांना 

ित्रपती सशवाजी महािाजाांचे नाव दतेा आले नाही. माननीय मखु्यमांत्री तया पलुाच्या  
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श्री.िाजहांस ससांह............. 

उद ्घाटनाला गेले असता तयाांनी साांसगतले की, हा उड्डाणपलू बिोबि नाही, याला 

सिळ किा. सम्माननीय मखु्यमांत्री जी के कहने के बाद भी, आज तक वहाां पि जो बडी 

गासडयाां जा िही ह,ै वह बनाया ही इससलए था सक गाडी दवेनाि डम्पींग ग्राऊां ड तक 

जाए. लेसकन वह काम अब तक नहीं सकया गया.  अब आप सोसचए सक ये असधकािी 

सकस प्रकाि के ह.ै सम्माननीय मखु्यमांत्री जी के कहने के बाद भी अब तक उसे ठीक 

नहीं सकया गया. हम लोगों की क्या औकात होगी इन असधकारियों के साथ?  इस 

तिह के मुांबई महानगिपासलका के असधकािी ह,ै ये हाल ह.ै  

सभापसत महोदया, साढे चाि हजाि किोड रुपये का आिोग्य सेवा का काम 

होता ह.ै मुांबई महानगिपासलका का एक साल का बजट साढे चाि हजाि किोड रुपये 

का ह.ै हमािे यहाँ बडे बडे हॉसस्पटल्स ह.ै नायि, केईएम, सायन औि ऐसे बडे बडे 

हॉसस्पटल्स ह.ै लेसकन आज वहाां पि क्या हालत ह ै?  तेथे बघा जाऊन मुांबईकि जनता 

त्रस्त आह.े लोकाांना औषध भेटत नाही. मुांबई शहि में कोिोना काल में इतना बडा 

भ्रष्टाचाि हुआ. कोिोना काल सजसे सवपसत्त का काल कहा जाता ह.ै मुांबई 

महानगिपासलका में सत्ता पक्ष के लोग बैठे ह,ै  उन्होंने सोने का अांडा दनेे वाली मगुी 

बना दी ह.ै पणुा में जो कां पनी ब्लैकसलस्ट हुई ह,ै उसी कां पनी को यहाां पि पाांच कॉन्टै्रक्ट 

दनेे का काम सकया गया. मुांबई शहि में ये हाल कि सदया गया. सजस कां पनी को इसका 

अनभुव नहीं ह ैउसी कां पनी को जम्बो केअि सेंटि औि बडे बडे सेंटि दनेे का काम 

सदया गया. वे सकसके लोग थे, क्यों उनकी मदद की गई? यह सोच का सवषय हो 

सकता ह.ै लेसकन आज जो हमािे अस्पताल ह,ै उन अस्पतालों में लोगों की हालत 

खिाब ह.ै वहाां पि जरुिी दवाइयाां नहीं समल िही ह.ै मैं यहाँ पि सनु िहा था.  सिकािी 

हॉसस्पटल का ऐसा हाल था. मैं उस हॉसस्पटल का नाम नहीं लेना चाहूांगा. उस 

अस्पताल की चचाा चल िही थी. मैंने सोचा सक पिेू महािाष्ट्र में इस तिह का हाल हो 

िहा ह.ै आघाडी सिकाि के नेततृव में ये हो क्या िहा ह?ै  आघाडी सिकाि आने के 

बाद ये क्या हो िहा ह,ै अस्पताल में दवाइयाां क्यों नहीं समल िही ह?ै व्हेंसटलेटि के नाम 

पि भ्रष्टाचाि ह.ै तमाम प्रकाि के भ्रष्टाचाि ह.ै  लोगों को वचन दकेि सन २०१७ में वे  
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श्री.िाजहांस ससांह............. 

पाांच साल के सलए वहाां पि सत्ता में आए. वचननामा के नाम पि केवल वचननामा ही 

िहा.  

       ....यानांति श्री सोनावण े
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श्री िाजहांस ससांह...... 

 सभापसत महोदय, आज मुांबई शहि की ऐसी हालत ह.ै हि घि में शौचालय 

बनाने की एक योजना हमने महानगिपासलका से लायी.  पिांत ुमलसनस्सािण वासहन्याच 

नाहीत. मुांबई शहिात फक्त  ६८ टक्के मलसनस्सािण वासहन्या आहते. ३२ प्रसतशत 

ससविेज लाईन अभी तक नहीं बन पायी. सदांडोशी से लेकि तमाम जगहों पि स्लम की 

समस्याएां ह.ै वहाां पि ससविेज लाईन नहीं ह.ै शौचालयों की हालत बहुत खिाब ह.ै 

सेसप्टक टैंक के शौचालय बने हुए ह.ै मुांबई शहि में १७ साल में साढे तीन लाख किोड 

रुपये खचा किने के बाद भी हम ३२ प्रसतशत ससविेज लाईन मुांबई शहि को नहीं द ेपाये 

ह,ै  मुांबई की जनता के सलए यह दभुााग्य की बात ह.ै सजन मुांबईकि जनता का नाम  

लेकि लोग चनुकि आत ेह,ै आज उनकी हालत इस तिह से किके िखी ह.ै  

सभापसत महोदया, मैं मुांबई के माकेट के बािे में कहना चाहूांगा.  हम कहते ह ै

सक यहाँ के मलू मासलक कोली बाांधव ह,ै मुांबई के भसूमपतु्र ह.ै आज उनकी क्या हालत 

ह ै?  वे भसूमपतु्र ह.ै हमने माकेट का सवकास किने के सलए सदया ह.ै माकेट की एक 

पॉसलसी लायी औि वह बडे बडे सबल्डिों को दनेे का काम सकया. दस सालों से वह 

पॉसलसी आयी ह,ै लेसकन केवल ५-७ ही माकेट बन पायी ह.ै  उसमें कई प्रकाि के 

सांशोधन हो िह ेह.ै एफएसआई बढायी जा िही ह.ै आज माकेट की हालत बहुत खिाब 

ह.ै आज वहाां पि भाजी बेचने वाले कौन ह ै? वहाां पि लाईसेंसधािक कौन ह ै? आज 

उनकी क्या हालत ह,ै यह पता किने का काम, उन्हें सखु-ससुवधाएां दनेे का काम औि 

जबाबदािी मुांबई महानगिपासलका की ह.ै उसमें भी मुांबई महानगिपासलका फेल ह.ै  

सभापसत महोदया, मैं इतना ही कहना चाहूांगा सक सपिले २५ सालों से सत्ता 

पक्ष ने मुांबई महानगिपासलका को लटूने का, भ्रष्टाचाि किने का काम सकया ह.ै उस 

बािे में सिकाि की तिफ से जाांच किने की जरुित ह.ै आपको पता ही होगा सक २० 

सदन पहले, प्रशासक बैठने के दो सदन पहले ६ हजाि किोड रुपये के प्रस्ताव स्थायी 
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ससमसत में २० समनट में ही पास कि सलए गए. स्टॅण्डींग कसमटी को अांडि स्टॅण्डींग 

कसमटी कहने का काम किते हुए, वहाां पि सधुाि ससमसत भी ह.ै सधुाि ससमसत की जाांच  

श्री िाजहांस ससांह...... 

किने का काम सकया जाना चासहए. क्योंसक सधुाि ससमसत में आिक्षण चेंज किने वाली 

बात पि लोगों का ध्यान नहीं जाता ह.ै लोगों का ध्यान स्थायी ससमसत पि जाता ह.ै 

बडे बडे सबल्डिों को रिजवेशन चेंज किके दनेे काम सधुाि ससमसत में होता ह.ै सधुाि 

ससमसत का सपिले १५ साल का रिकाडा सनकालकि दखेा जाएगा, तो पता चलेगा सक 

हजािों सबल्डिों को रिजवेशन चेंज किके दनेे का काम सकया गया ह.ै सबसे बडा 

भ्रष्टाचाि का अड्डा सधुाि ससमसत ह.ै सधुाि ससमसत की इन्क्वॉयिी होनी चासहए. यह 

काम बहुत जरुिी ह.ै  

सभापसत महोदया, मैं एमएमआिडीए, मोनो िेल औि मेट्रो िेल के बािे में कहना 

चाहता हूां. आदिणीय श्री दवेेंद्र फडणवीस जी जब मखु्यमांत्री थे, तो वे िात को २.०० 

बजे जाकि मेट्रो का काम दखेते थे. ३०० सकलोमीटि के दायिे में, एमएमआि रिजन 

में मेट्रो का जाल सबिाया गया. जब से ये आघाडी की सिकाि आयी, तब के मेट्रो के 

काम में सबगाडी आ गई.  मुांबई शहि की जनता सोच िही थी सक सन २०१४-१५ में 

हम मेट्रो में सफि किेंगे. आज आप पसिम िेलव ेकी सस्थसत दसेखए. मुांबई से दसहसि 

जाने के सलए लोगों को तीन घांटे का समय लगता ह.ै जनता त्रस्त ह,ै सिकाि मस्त ह,ै 

माय-बाप सिकाि को कुि पडी नहीं ह ैसक मेट्रो का काम सकस तिह से हो िहा ह.ै 

केवल काि शेड की एक सजद के सलए आिे की जो कहानी हुई वह आप सभी जानते 

ह.ै उस सजदबाजी के कािण आज मेट्रो का सािा काम रुका हुआ ह.ै  आज मुांबई की 

जनता यह सोच िही ह ैसक ये आघाडी सिकाि आने से हम मेट्रो में सफि नहीं कि पाए 

ह.ै एक बात मैं जरुि कहना चाहूांगा सक आज मुांबई की जनता में सकस प्रकाि से िोष 

ह.ै यसद आप बेल बजायेंगे तो मैं तिुांत बैठ जाऊां गा. उसके सलए आप थोडी भी सचांता 

मत सकसजए.  
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उप सभापती : म्हणनू ति मी गेल्या १५ समसनटाांपासनू बेल वाजवली नाही. 

आता मी भाषण सांपल्याची बेल वाजसवत आह.े    

 

उप सभापती........ 

  सन्माननीय सदस्य श्री. िाजहांस ससांह याना ज्या भाषेतनू भाषण किावयाच े

आह,े तया भाषेतनू तयाांना भाषण किण्याची मभुा आह.े सन्माननीय सदस्याांनी तयाांच े

भाषण १ समसनटाांमध्ये सांपवावे, अशी माझी तयाांना सचूना आह.े  

माननीय सविोधी पक्षनेत े श्री. प्रवीण दिेकि ह े आपले भाषण पाठीमागच्या 

आसनावि बसनू एैकत आहते.  

 श्री िाजहांस ससांह : सभापती महोदया, सजस प्रकाि से सम्माननीय श्री दवेेंद्र 

फडणवीस जी ने मेट्रो के काम को गसत दी थी, वह गसत ये सिकाि नहीं द ेपायी ह.ै 

इससलए मैं यहाँ पि गसत दनेे के सलए आया हूां. ८ सालों तक ६ से ८ सकलोमीटि का 

मेट्रो का काम चलता िहा.  ३०० सकलोमीटि का जाल अकेले सम्माननीय श्री दवेेंद्र 

फडणवीस जी ने अपनी ताकत पि सखांचा था.  ये सिकाि मुांबई की जनता को यसद इस 

तिह से त्रस्त िखगेी, तो आने वाली महानगिपासलका के चनुाव में आपको मुांह की 

खानी पडेगी. इतना कह कि मैं अपना भाषण पिूा किता हूां. धन्यवाद. 

 

    --------------------- 
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 श्री. प्रवीण दटके ( सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदया, माननीय 

सविोधी पक्षनेते श्री. प्रवीण दिेकि व इति सन्माननीय सदस्याांनी म.सव.प. सनयम २५९ 

अन्वये उपसस्थत केलेल्या अांसतम आठवडा प्रस्तावासांबांधी मी माझे सवचाि व्यक्त 

किण्यासाठी उभा आह.े 

 सभापती महोदया, या सभागहृात अनेक महानगिपासलकाांचे मदु्द ेगाजत आहते. 

मी नागपिू महानगिपासलकेतील काही सवषयाांकडे सावाभौम सभागहृाचे लक्ष वेधणाि 

आह.े नागपिू किािात नागपिूला उप िाजधानीचा दजाा समळालेला आह.े सीपी ॲण्ड 

बेिाि किािाप्रमाणे नागपिू शहिासाठी एक वेगळा ॲक्ट या सिकािने मान्य केला होता. 

तया ॲक्टचे नाव असे होते की,......मी चकुत असेल ति सत्ताधािी पक्षातील 

सन्माननीय सदस्याांची माफी मागतो.   

सभापती महोदया, सीएनसी ॲक्टमळेु नागपिू महानगिाला सवशेष असधकाि 

समळाला होता. ते असधकाि नागपिू किािात या शासनाने मान्य केले होते. पण 

ददुवैाची बाब अशी आह े की, हा किाि म्हणजे हा कायदाच ततकालीन माननीय 

मखु्यमांत्री श्री. परृ्थवीिाज चव्हाण ज्यावेळी मखु्यमांत्री होते तयावेळी तो ॲबॉसलश केला 

होता. अशा प्रकािे नागपिूच्या जनतेची आसण नागपिूकिाांची फसवणकू या कायद्याने 

झाली आसण जे असधकाि नागपिू महानगिपासलकेला होते. त याच धतीवि मुांबईचा 

कायदा होता. मुांबईच्या कायद्यात प्रचांड असधकाि ह े नगिसेवक, माननीय महापौि 

आसण तया सभागहृाला आहते. तयामळेु मुांबई शहिातील नागरिकाांचे अनेक इश्यजू 

तयाांच्या सभागहृात सटुतात आसण सतथल्या सतथे तयाांना रिसलफ समळतो.  

 

 

      यानांति श्री. बोडे.... 
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तोच असधकाि सीएनसी ॲक्ट अन्वये नागपिू महानगिपासलकेला होता.  पिांत ुमला 

ददुवैाने साांगावे लागते की, ततकालीन मखु्यमांत्री श्री.परृ्थवीिाज चव्हाण याांच्या काळात 

हा कायदा ॲबॉलीश किण्यात आला.  तयामळेु नागपिू किािाचे हनन झाले.  याची 

सचांता नागपिूकिाांना आह.े   या अनषुांगाने टॅक्सचा सवषय असेल, पाणीपट्टीचा सवषय 

असेल, बॉयलसा तयाि किण्याचे सवषय असतील, तयात काही रिलीफ दणे्याचा सवषय 

असेल ति पिवानगीसाठी नगि सवकास सवभागाकडे जावे लागते. सीएनसी ॲक्ट 

ॲबॉलीश केल्यामळेु अशाप्रकािे नागपिूच्या नागरिकाांचे नकुसान झाले आह.े  

माननीय नगि सवकास मांत्री श्री.एकनाथ सशांद ेया सठकाणी बसलेले आहते.  ते असतशय 

उत्तम मांत्री आहते. मी तयाांचे असभनांदन कितो.  मी तयाांना सवनांती कितो की, नगि 

सवकास सवभागाने सीएनसी ॲक्टचा अभ्यास किावा आसण उप िाजधानी म्हणनू पवूी 

नागपिूकरिता जो कायदा होता तो पनु्हा बहाल केला ति नागपिूची जनता मांत्री 

महोदयाांचे आसण महासवकास आघाडीचे असभनांदन किेल, असे मी सवश्वासाने साांगतो. 

 सभापती महोदया, टॅक्सच्या बाबतीत या सभागहृात खपू चचाा झाली. मुांबई 

महानगिपासलकेने तेथील नागरिकाांना ५०० चौ.फुटापयंतच्या मालमत्ता किात सटू 

सदली. याबद्दल मी शासनाचे असभनांदन कितो. पिांत ुनागपिू महानगिपासलका सकां वा 

इति सवा महानगिपासलका ही िक्कम सहन किण्यास तयाि असतील ति तया  

महानगिपासलकाांना सदु्धा सटू दणे्यास पिवानगी द्यावी.  तो कायदा सदु्धा या सभागहृात 

सांमत करुन घ्यावा, अशी मी माननीय नगि सवकास मांत्रयाांना सवनांती कितो. 

 सभापती महोदया, माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस िाज्याचे मखु्यमांत्री असताना 

तयाांनी नागपिूला भिभरुन सदले ह ेमान्य किायला हिकत नाही.  तयाबद्दल मी तयाांच े

असभनांदन कितो.  तयाांच्या काळातील १५३ कोटी रुपयाांची कामे आज अधावट 

सस्थतीत आहते.  काही नाले अधावट अवस्थेत आहते.  सन्माननीय सदस्य 

श्री.असभजीत वांजािी िाहतात तया भागात १२ कोटी रुपये सकां मतीचा जांबोिीप नाला 

आह.े तया नाल्यावि ६ कोटी रुपये खचा होऊन तया नाल्याचे काम आज अधावट  

सस्थतीत आह.े पावसाळ्यात तया नाल्याच ेपाणी लोकाांच्या घिात जाणाि आह.े  पिांत ु 
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ते काम थाांबलेले आह.े िस्तयाांची कामे असतील, नाल्याांची कामे असतील, 

इमाितींची कामे असतील, दवाखान्याांची कामे असतील ही सवा कामे १५३ कोटी 

रुपये न समळाल्यामळेु अधावट अवस्थेत आहते.  आम्ही असतय बोलत आहोत असे 

जि मांत्री महोदयाांना वाटत असेल ति तयाांनी स्वत: नागपिूला यावे सकां वा तयाांच्या 

िाज् यमांत्रयाांनी या कामाांचा दौिा किावा व खात्री करुन घ्यावी. माननीय पालकमांत्री 

डॉ.सनतीन िाऊत याांनी सदु्धा दौिा किावा. ही अधावट कामे पणूा किण्यासाठी 

पावसाळ्यापवूी सनधी उपलब्ध करुन द्यावा. जि पावसाळ्यापवूी ही कामे झाली 

नाहीत ति नागपिू शहिातील जनतचेे नकुसान होईल.  यामळेु भाजपाचे नकुसान 

होणाि नाही. महासवकास आघाडीने सनधी सदला नाही असा आिोप किण्यास भाजपा 

भाजपा मोकळी होईल.  पिांत ुशेवटी नकुसान ह ेतया भागातील नागरिकाांचे होईल. 

माझी आपल्यामाफा त माननीय नगि सवकास मांत्रयाांना सवनांती आह े की, हा सनधी 

उपलब्ध करुन दणे्याबाबत तयाांनी सवशेष लक्ष घालावे. 

 सभापती महोदया, कोसवडचा काळ सवांनी अनभुवला.  मुांबईत काय झाले, 

इति सठकाणी काय झाले या बाबतीत अनेक सन्माननीय सदस्य बोलतील.  तयावि 

मी भाष्य किीत नाही.  कोसवडच्या काळात कें द्र सिकाि जि िाज्य सिकािला मदत 

करु शकते ति िाज्य सिकािने सदु्धा कोणताही भेदभाव न किता िाज्यातील  सवा 

महानगिपासलकेला मदत किण्याची भसूमका वठवावयास पासहजे होती. मी 

मासहतीच्या असधकािात काही मासहती मागसवली.  आमच्यावि आिोप झाले की, 

आम्ही पांतप्रधान सहाय्यता सनधीमध्ये पैसे जमा केले. पिांत ुनागपिू शहिात जी जनता 

िाहते ती या महािाष्ट्रातील जनता आह.े  मी ज्या सदवशी मासहती मागसवली होती तया 

सदवशी मखु्यमांत्री सहाय्यता सनधीमध्ये ७१० कोटी रुपये जमा झाले होते.  पिांत ुया 

७१० कोटी रुपयाांपैकी, ज्या नागपिू शहिातनू मी येतो, माननीय श्री.असभजीत वांजािी 

साहबे येतात, माननीय डॉ.परिणय फुके साहबे येतात तया शहिासाठी एकही रुपया 

सदला गलेा नाही अशी धक्कादायक मासहती मला दणे्यात आली.  ती मासहती मी  
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तपासत आह.े  माझी माननीय  नगि सवकास मांत्री आसण माननीय मखु्यमांत्रयाांना सवनांती 

आह ेकी, आपण आम्हाला खपू काही दऊे नका, पिांत ुजे गिजेच ेआह,े कोसवडच्या 

काळात ज्याची गिज होती ते तिी द्यावयास पासहजे होते.  नागपिूला मेडीकल कॉलेज 

आह,े मेयो कॉलेज आह,े तीन सिकािी रुग्णालये आहते. पिांत ुददुवैाची बाब अशी 

आह ेकी, उप िाजधानी असलेल्या नागपिू शहिात सजल्हा रुग्णालय नाही.  नागपिू 

येथे सजल्हा रुग्णालय मागच्या सिकािच्या काळात मांजिू झाले, तयासाठी २०० कोटी 

रुपयाांची तितदू झाली.  या रुग्णालयाची इमािती तयाि होत आह.े  पिांत ुगले्या अडीच 

वषांपासनू तया इमाितीचे काम अधावट अवस्थेत आह.े कािण सवतरित किण्यात 

आलेला सनधी तथेे समळाला नाही. माझी सवनांती आह े की, या सवषयाकडे सदु्धा 

सिकािने लक्ष सदले पासहजे. 

 सभापती महोदया, नागपिू शहिात सवजेच्या बाबतीत मोठी अडचण सनमााण 

झाली आह.े आमच्या सजल्ह्याचे पालकमांत्री ह ेस्वत: ऊजाा मांत्री आहते.  सामान्य 

नागरिकाांनी वीज मीटि घेण्यासाठी कागदोपत्री सवा प्रसक्रया पणूा केल्यानांति तयाांना 

एमएसईबीकडून साांसगतले जाते की आमच्याकडे मीटि नसल्यामळेु तमु्ही खाजगी 

मीटि सवकत घ्यावे. ही ददुवैाची बाब सवा शहिाांमध्ये आह.े मी सिकािला सवनांती 

कितो की, ततकाळ नागपिू शहिातील नागरिकाांना सवजेचे मीटि उपलब्ध करुन 

द्यावेत. 

 सभापती महोदया, नागपिू सजल्हा मध्यवती सहकािी बॅकेवि २००२ ते २०२२ 

पयंत प्रशासक आहते.  या बँकेत १५२ कोटी रुपयाांचा घोटाळा झाला होता.  तया 

काळात पाच कां पन्याांनी नागपिू सजल्हा मध्यवती सहकािी बँकेला फससवले.  या बँकेत 

१५२ कोटी रुपयाांचा घोटाळा झाल्याची तक्राि ततकालीन सिकािने केली होती. पिांत ु

आजपयंत ती बँक पढेु आली नाही. माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस असतील, माननीय 

श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे असतील, कें द्र सिकाि असेल, नाबाडा असेल याांच्या 

माध्यमातनू १५६ कोटी रुपये तया बँकेला दऊेन तया बँकेचा पिवाना जीवांत किण्यात 
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आला.  या सजल्हा बँकेच्या माध्यमातनू अनेक योजना शेतकऱयाांना सदल्या जातात.  

पवूी नागपिू सजल्हा मध्यवती सहकािी बँक २००-३०० कोटी रुपयाांचे कजा दिवषी 

दते होती, पिांत ुती सजल्हा बँक आज ३०-४० कोटी रुपये सदु्धा कजा दऊे शकत नाही, 

अशी सस्थती आह.े  १५६ कोटी रुपये घेताना पिवान्याच्या बाबतीत ज्या कागदपत्राांची 

पतूाता किावी लागते ती आजपयंत न केल्यामळेु तो पिवाना केव्हाही िद्द होऊ शकतो 

अशी शक्यता आह.े  माननीय सहकाि मांत्री असतील, माननीय कृषी मांत्री असतील, 

तयाांनी या सवषयात लक्ष घालावे अशी माझी सवनांती आह.े 

 सभापती महोदया, आपण मसहलाांच्या सिुसक्षततेबाबत फाि सजग असता.  

अनेक मसहला नेतया या सठकाणी बोलत असतात.  नागपिू शहिात िोज अनसुचत घटना 

घडतात. मध्यांतिी एका तरुणीला जाळण्यात आले, पाच अज्ञान मलुाांनी अांमली 

पदाथांचे सवेन करुन एका तरुणीवि बलातकाि केला. अशा अनेक घटना नागपिू 

शहिात िोज घडतात. माननीय गहृ मांत्री, माननीय गहृ िाज्यमांत्रयाांना माझी सवनांती आह े

की, तयाांनी या घटनाांना आळा घालण्यासाठी नागपिू येथे येऊन बैठक घ्यावी. आपण 

नागपिूचे वतामानपत्र उघडले ति कुठे बलातकाि, कुठे जाळपोळ, कुठे गळफास, कुठे 

िॉकेल उडसवणे अशा अनेक घटना वाचावयास समळतील.  मला ददुवैाने माझ्या 

शहिाबद्दल साांगावे लागते की, नागपिू शहि ह ेमसहलाांच्या दृष्टीने असिुसक्षत झाले की 

काय, अशी तेथील मसहलाांना भीती वाटायला लागली आह.े  सभापती महोदया, 

आपण मसहलाांच्या मागे खांबीिपणे उभ्या असतया. आपल्या माध्यमातनू एखादी बैठक 

नागपिूला होऊ शकते काय, या बाबत आपण माननीय गहृ िाज्यमांत्रयाांना साांगावे, 

अशी माझी सवनांती आह.े 

 सभापती महोदया, भांडािा सजल्ह्यात गोसीखदुा नावाचा मोठा प्रकल्प आह.े या 

प्रकल्पात नागपिू, मौदा, कामठी येथील घाणेिडे पाणी जाते.  नागपिू शहिात ५२० 

एमएलडी घाणेिडे पाणी सनमााण होते.  नागपिू महानगिपासलकेच्या माध्यमातनू  ५२० 

एमएलडीपैकी ३८० एमएलडी पाण्यावि प्रसक्रया केली जाते.  तयातील १७० 
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श्री.प्रवीण दटके.... 

एमएलडी पाणी एमएसईबीला सवकले जाते व तयातनू महापासलका ६५ कोटी रुपय े

कमसवते.  नागपिू महानगिपासलका दशेातील पसहली महानगिपासलका आह ेकी ती 

अशाप्रकािे पैसे कमसवत.े   ५२० एमएलडी पैकी ३८० एमएलडी पाण्यावि नागपिू 

महापासलका प्रसक्रया किते. पिांत ु उवारित पाण्यावि प्रसक्रया किण्यासाठी शासनाने 

सनधी उपलबध करुन सदला पासहजे. मी माननीय श्री.असजतदादा पवाि याांचे असभनांदन 

कितो.  २०१४ पवूी काँगे्रस-िाष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सिकाि असताना माननीय 

श्री.असजतदादा पवाि याांनी या कामात सवशेष लक्ष घालनू नागपिूमध्ये मोठा एसटीपी 

उभा केला.  महानगिपासलकेचा वाटा तयाांच्या सवभागाने भिला.  तया प्रकल्पातनू 

प्रसक्रया केलेले ३८० एमएलडी पाणी एमएसईबीला दते आहोत.  उवारित पाण्यावि 

प्रसक्रया किण्यासाठी अशाच प्रकािचा एक प्रकल्प या सिकािने किावा, अशी मी 

सवनांती कितो. 

 सभापती महोदया, गहृ सवभागाचे सदु्धा काही सवषय आहते.  नकुतीच 

सतथीनसुाि सशवजयांती साजिी किण्यात आली.  सशवजयांती तािखपे्रमाणे किा सकां वा 

सतथीप्रमाणे किा, तया बाबत मला काही म्हणायचे नाही. ित्रपती सशवाजी महािाज ह े

सवांचे अिाध्य दवैत असल्यामळेु सशवजयांती साजिी किण्याच्या बाबतीत अडचण 

नाही. पिांत ु सशवजयांती सनसमत्त समिवणकुा काढण्यावि पोलीस सवभागाने अटकाव 

केला. सशवजयांतीला अफझल खानच्या वधाच ेपोस्टि लावण्यात आले होते. पिांत ु

पोसलसाांनी ते पोस्टि काढून कायाकतयांवि गनु्ह ेदाखल केले.  सभापती महोदया, ह े

महािाष्ट्र िाज्य कोणाचे आह े? मला कोणावि सटकासटप्पणी किायची नाही. सवा धमा 

सम भाव ह ेसवा मला मान्य आह.े  ित्रपती सशवाजी महािाजाांच्या तत्त्वावि आपण ह े

िाज्य चालसवतो.  सशवजयांतीच्या वेळी अफझल खानच्या वधाचा फोटो लावला ति 

तो पोलीस सवभागाच्या डोळ्यात तो का येतो, ह ेमी गहृ सवभागाला सवचारु इसच्ितो. 

 

       नांति श्री.काांबळे..... 
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श्री. प्रवीण दटके .... 

कािण कलम ३५३ व ३३५ वि एक बैठक झाली. बैठकीत कलम ३५३ व ३३५ चा 

मोठ्या प्रमाणात गैिवापि होतो अशी सत्ता पक्ष व सविोधी पक्ष याांतील सवा पक्षीय 

आमदािाांनी तक्राि केली. होळीच्या सदवशी, िांगपांचमीच्या सदवशी काँगे्रसचे माजी 

महापौि श्री. पाांडुिांग सहविकि याांच्या गाडीला पोलीस सवभागाच्या एका गाडीने ठोस 

मािली, बाचाबाची झाली. स्वत: माजी महापौि श्री. पाांडुिांग सहविकि काँगे्रस पक्षाच े

आहते, पोलीस स्टेशनच्या एसीपींनी तयाांचा मलुगा जय सहविकि याांना अटक केली 

आसण ३५३ कलम लावले. मािपीट सांदभाात नागपिूात िापनू आले आह.े कलम 

३५३ चा सिाास गैिवापि होत आह.े कोणतयाही सिकािी असधकाऱयाांना मािणे यास 

माझे कोणतेही समथान नाही. पण असा कायदा वापित असतील ति योग्य नाही. वीज 

कापायला गेले, कोणी आिडाओिडा केला ति कलम ३५३, सखाद्या सिपांचावि 

कोणी टीकासटप्पणी केली ति कलम ३५३ असा सिाास गैिवापि होत आह.े सवद्याथी 

परिषद, एनयसूीआय, कामगाि सेना कोणीही असेल, आांदोलन झाले, आांदोलनात 

पतुळा जाळणे, पोसलसाांशी झटापटी असे प्रकाि झाले ति कलम ३५३ असा सिाास 

गैिवापि होत आह.े हा नॉन बेलेबल ऑफेन्स आह.े अनेक मसहलाांवि गनु्ह ेदाखल 

झाले आहते, तया २०-२० सदवस जेलमध्ये िासहल्या आहते. माझी माननीय 

गहृमांत्रयाांना सवनांती आह े की, याही कायद्यात योग्य बदल सचुवावेत, जेणेकरुन 

सामान्य माणसाला त्रास होणाि नाही.  

 सभापती महोदया, सन्माननीय सविोधी पके्षतयाांनी मेट्रोचा सवषय माांडला. 

नागपिूमध्ये मेट्रो सरुु झाली. माननीय मखु्यमांत्री श्री. उद्धव ठाकिे, ततकालीन माननीय 

मखु्यमांत्री श्री. दवेेंद्र फडणवीस, तया व या काळातील माननीय मांत्री याांच्याशी सनगडीत 

सवषय आह.े मेट्रो सरुु झाली याबाबत मी तया व या सिकािचे असभनांदन कितो. मात्र 

नागपिू मेट्रोमध्ये कमाचाऱयाांची सपळवणकू होत आह.े कमाचाऱयाांना नोकिीवि लागत 

असताना १९ हजाि रुपये पगाि होता. मद्रास हायकोटााचा याच्याशी काहीही सांबांध 

नाही. मात्र नागपिूच्या कां त्राटदािाने मद्रास हायकोटाचा सनणाय नागपिूात आणला 

आसण तया सवा हजाि कमाचाऱयाांचा पगाि १९ हजाि रुपयाांवरुन १२ हजाि रुपयाांवि  
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श्री. प्रवीण दटके .... 

आणला. ते कमाचािी कामगाि न्यायालयात गलेे, कामगाि आयकु्ताांकडे गेले, कें द्र 

सिकािच्या, िाज्य सिकािच्या कामगाि आयकु्ताांकडे गेले, कमाचाऱयाांच्या बाजनेू 

सनणाय लागला. पण आजही मेट्रो तो सनणाय मानण्यास तयाि नाही. तयाांनी फेियासचका 

केली. माननीय मांत्री श्री. एकनाथ सशांद े याांना सवनांती आह े की, नागपिू मेट्रो या 

सवषयाकरिता एक सवशेष बैठक घ्यावी आसण त यातनू या कमाचाऱयाांचे सवषय 

सोडवावेत. नागपिू मेट्रो गेटवॉल नावाची कां पनी होती, तयाांनी प्रचांड सपळवणकू केली. 

चकुीच्या पध्दतीने सनसवदा भिल्या, तयाही सवषयाची चौकशी माननीय मांत्रयाांनी 

किावी, एवढीच सवनांती आह.े  

 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य डॉ. परिणय फुके वाळू मासफयाांचा प्रश्न 

वािांवाि उपसस्थत कितात. सन्माननीय सविोधी पक्षनेतयाांनीही या सांदभाात सवषय 

माांडला आह.े मी यातील डेटा वाचनू दाखसवतो. सन २०१९-२० मध्ये वाळू उपसा 

व अवैध वाळू नेण्याची प्रकिणे ९७११ आह,े ८७ कोटी रुपये दांड समळाला, ९६२ 

गनु्ह ेदाखल झाले, अटक किणाऱया व्यसक्तां ची सांख्या ४६३ आह.े सन २०२०-२१ 

मध्ये ११ हजाि प्रकिणे आहते, ९७ कोटी रुपये वसलू झाले, ११०० गनु्ह ेदाखल 

झाले, ५०० व्यसक्तां ना अटक केली. सकमान हजाि कोटी रुपयाांचे याततनू नकुसान 

झाले आह.े माननीय महसलू मांत्रयाांनी यामध्ये लक्ष घालावे अशी सवनांती आह.े 

 सभापती महोदया, नागपिूात एनआयटी नावाची सांस्था आह.े गोिगिीब, 

मध्यमवगीय, नोकि पेशातील लोकाांनी ५७२, १९०० लेआऊटमध्ये ३०, ४०, ५० 

रुपये दऊेन प्लॉट घेतले. मात्र तया सांदभाात ५२ रुपये सवकास शलु्काच े१६८ रुपय े

किण्यात आले. ही फाि अडचणीची बाब आह.े कोसवडचा काळ होता. गोिगिीब 

लोक तेथे िाहतात. तयाांनी घामाच्या पैशातनू खिेदी केले आह.े गिीब लोक आहते. 

सवकास शलु्क ५२ रुपयाांवरुन १६८ रुपये केले ही बाब अतयांत सनांदनीय आह.े माझी 

माननीय मांत्री श्री. एकनाथ सशांद ेयाांना सवनांती आह ेकी, तातकाळ १६८ रुपयाांचा सनणाय 

पित घेऊन जनु्या पध्दतीने फक्त ५२ रुपये किावेत. मी माननीय मखु्यमांत्रयाांच े

असभनांदन कितो. कािण गुांठेवािी १ नांति २ आली. गुांठेवािी २ मध्ये एनआयटीच्या  
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श्री. प्रवीण दटके .... 

लेआऊटमध्ये ज्याांची घिे असधकृत नाहीत, ती असधकृत किण्यासाठी एक योजना 

आली. योजना आल्यानांति ऑनलाईन फॉमा भिायचा होता, ५ हजाि रुपये सडपॉसजट 

द्यायचे होते आसण तयानांति तयाचे मोजमाप होऊन ते घि असधकृत होणाि होते. नागपिू 

सधुाि प्रन्यास सांस्था प्रचांड भ्रष्टाचाि असलेली सांस्था आह,े गोिगिीब, सवा लोकाांवि 

अन्याय किणािी सांस्था आह,े नागपिूचा सतयानाश किणािी सांस्था आह.े ही सांस्था 

माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांनी बिखास्त केली होती. पण ददुवैाने या सिकािने 

सतला पनुजीसवत केले आह.े काँगे्रस, सशवसेना, भाजप, िाष्ट्रवादी काँगे्रस या सवांनी 

एकमखुी मागणी केली होती. ती सांस्था बिखास्त केली होती. पण ती पनुजीसवत केली.  

असधकृत घिे किण्याकरिता गुांठेवािी २ मध्ये सवा प्रसक्रया माननीय मखु्यमांत्रयाांच्या 

मागदशानखाली झाली. पण ही प्रोसेस एनआयटीने केली नाही, ११ मसहने तसचे 

ठेवले.  

 श्री. असभजीत वांजािी : सभापती महोदया, माझी या स्टेटमेंटला हिकत आह.े 

 श्री. प्रवीण दटके : सभापती महोदया, माझे भाषण झाले की हिकत घ्यावी. मी 

म्हणत असलेले चकू असेल ति तमु्ही म्हणाल ती सशक्षा भोगण्यास तयाि आह.े मी 

गुांठेवािी २ बाबत माननीय मखु्यमांत्री श्री. उद्धव ठाकिे याांचे असभनांदन कितो. तयाांनी 

ह ेआणले आह.े पण एनआयटी सािख्या सांस्थेने हा कायदा ११ मसहने तयाांच्याकडे 

दडपनू ठेवला आसण नागपिुातील गोिगिीब माणसाांना त्रास सदला. आपल्या 

माध्यमातनू महासवकास आघाडी सिकािला मी आवाहन कितो की, याची चौकशी 

किावी आसण एनआयटीतील जे असधकािी यासाठी दोषी असतील तयाांच्यावि योग्य 

ती कािवाई किावी. आपण अांसतम आठवडा प्रस्तावावि बोलण्यास मला सांधी 

सदल्याबद्दल मी आपला आभािी आह.े धन्यवाद ! 

---- 
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 श्री. सदाभाऊ खोत (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदया, अांसतम 

आठवडा प्रस्तावावि बोण्लयासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदया, िाज्यात, दशेात, जगभिात तापमान वाढ व वाताविणातील 

बदलाच्या सांकटाला सवांना भसवष्यात सामोिे जावे लागणाि आह ेआसण यासाठी 

गाांभीयााने चचाा होणे अतयांत गिजेचे आह.े आपण ४-५ सदवसाांपवूीच ऐकले असेल 

की, आयपीसीच्या अहवालानसुाि सन २०५० ला मुांबई पाण्यात बडुणाि आह.े अशा 

बातम्या आपल्या सवांच्या वाचनात आल्या. जगभिातील तापमान वाढत आह.े त े

कमी किण्यासाठी सिकाि काय पावले उचलत आह,े काय सनयोजन किीत आह ेह े

समजणे महत्त्वाचे आह.े सन २०५० ला मानवी जात परृ्थवीतलावि वाढतया 

तापमानामध्ये िाहील की नाही असे सवचाि दशेात चालले आहते. आपण सभागहृात 

बसलो आहोत, ह ेसभागहृ समदु्राच्या पाण्याची पातळी वाढल्यानांति पाण्याखाली 

जाईल की काय अशाही काही बातम्या वाचनामध्ये आल्या. दसक्षण मुांबईचे असस्ततव 

सशल्लक िाहणाि नाही अशाही बातम्या आल्या. 

सभापती महोदया, पॅरिसला सन २०१५ मध्ये जगभिातील पयााविणवादी व 

पांतप्रधान जमलेले होते. अनेक किाि झाले. दगडी कोळसा वापिणे भसवष्यात कमी 

किावे लागले, पेट्रोल, सडझेल जाळणे बांद किाव ेलागले असे सवचािमांथन तेथे झाले. 

सवा वाढीव तापमानाचा परिणाम मानव जातीवि होणाि आह.े इति सजीव प्राण्याांच े

असस्ततव िाहील की नाही हाही प्रश्न यातनू सनमााण होणाि आह.े 

                   नांति श्री. खचे .... 
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श्री.सदाभाऊ खोत... 

मला वाटते आपल्या िाज्याने याकडे गाांभीयाने पाहणे अतयांत गिजेचे आह.े प्राणवाय ू

कमी होत चालला असनू प्रदषूण वाढत आह.े उद्योग धांद्याांना चालना सदली पासहजे ह े

मी नाकािीत नाही. ह ेकिीत असताना प्रदषूण कसे िोखता येईल याकडे लक्ष द्याव े

लागेल. तयादृष्टीने िाज्याला कृती कायाक्रम आखावा लागले. मोठ्या प्रमाणात खसनज 

सांपत्तीचे उतखनन होत आह.े मोठमोठ्या कां पन्या तयाांचे साांडपाणी डायिेक्ट नदीमध्ये 

सोडत आहते. कोल्हापिू येथील पांचगांगा नदी गटािगांगा झाली आह.े सतच ेअसस्ततव 

सांपलेले आह.े नदीतील मासे जीवांत िाहू शकत नाही. ते पाणी प्यायले ति तयापासनू 

कासवळ सािख ेअनेक घातक आजाि लोकाांना होत आहते. झाडे लावा झाडे जगवा 

ही बाब चाांगली आह,े झाडे कोणी लावायची, ती जगवायची कोणी, आतापयंतचा 

झाडे लावा झाडे जगवा हा कायाक्रम पासहला ति मला अस ेवाटत ेकी, जसमनीच्या 

के्षत्रफळापेक्षा लावलेल्या झाडाांची सांख्या जास्त भिेल. अशी अवस्था एका बाजलूा 

असताना दसुऱया बाजलूा हवेतील प्रदषूण कमी किण्याचे काम दशेात, जगात शेतकिी 

किीत आहते. याचे कािण असे आह ेकी, आम्ही आमच्या शेतात डासळांब बाग, द्राक्ष 

बाग, ऊस लावला, धान सपकसवले ही सवा झाडेच आहते. आमच्या बाांधाविील 

झाडाांच ेआम्ही सांिक्षण केले ती वाढसवली. ज्या कािखानदािाांनी प्रदषूण वाढसवले 

तयाांनी झाडे लावली नाहीत. अनेक दशे झाडे लावणाऱया व सहिवळ तयाि 

किणाऱयाांना काबान के्रडीटचा लाभ दतेात. ज्याांनी झाडे लावली तया शेतकऱयाांना 

काबान के्रडीटचा लाभ समळणे आवश्यक होते तसा लाभ सदला गलेा नाही. 

 सभापती महोदया, माझ ेसहकािी सन्माननीय सदस्य श्री.अमोल समटकिी ह े

अभ्यास ूआहते, पिवा मला थोडे द:ुख वाटले. ऊसाचे आांदोलन सविोधी पक्ष नेते व 

आम्ही केले. सन्माननीय सदस्य श्री अमोल समटकिी याांनी सदाभाऊ याांचे ऊसाच े

आांदोलन व माझ्या आडनावाचे इांग्रजीमध्ये रुपाांति केले व वाक्य तयाि केले. 

तयाबाबत मला आपणाला काही म्हणायचे नाही. मला असे म्हणायचे आह े की, 

आम्ही ऊस खाांद्यावि घतेला. तमु्ही मातीतनू आला आहात, तमु्ही शेतकिी कुटुांबातनू 

आलेला आहात. आपण सवा मातीतली माणस ेआहोत. सविोधी पक्ष नेते श्री.प्रवीण  
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श्री.सदाभाऊ खोत... 

दिेकि, तमु्ही व मी आपण सवा गावगाड्यातील माणसे या व्यासपीठावि आलो 

आहोत. गावगाड्यातील व्यथा आपण या सठकाणी माांडू शकतो. सभापती महोदयाांना 

मासहती आह,े मी शेतकिी चळवळीत व शेतकऱयाांच्या प्रश्नाांवि काम केले. जीवाचे 

िान करुन काळ्या मातीत िाबणाऱया माणसाच्या घामाला दाम समळाला पासहजे. मी 

येथे बोलत असताना वाताविणातील बदल िोखण्याच्या कामात सवाात जास्त 

सहभाग माझ्या गावगाड्यातील शेताभातात िाबणाऱया शेतकऱयाांचा आह.े तयासाठी 

तयाांना काही प्रोतसाहन सदले पासहजे. तिच खऱया अथााने प्रदषूण िोखण्याचे काम 

शेतकिी करु शकतो. ऊस आम्ही खाांद्यावि घेतला याचे कािण तया शेतकऱयाांनी 

आपणाला सवसधमांडळात पाठसवले आह.े 

 सभापती महोदया, माझे वडील सललावती हॉस्पीटलमध्ये भिती होते, तयाांना 

कॅन्सि झाला होता. सवदभाातील आतमहतयाग्रस्त सजल्ह्यामध्ये आम्ही दषु्काळ 

सदलासा यात्रा बलुढाण्यापासनू काढण्याचे जाहीि केले होते. श्री.िसवकाांत तपुकि व 

मी तया याते्रत जाणाि होतो. मी वसडलाांना सवचािले की, तमुची तब्येत सबघडल्यामळेु 

मी माझी यात्रा िद्द कितो. वसडलाांनी साांसगतले की, त ू यात्रा करुन ये उलट मला 

आणखी बिे वाटेल. मी यात्रेसाठी सतकडे १५ सदवस गेलो. तेथनू मी फलटण येथील 

दधू परिषदसेाठी आलो. सायांकाळी दवाखान्यातनू फोन आला की, तमु्ही सनघनू या. 

माझी यात्रा झाली पण माझा बाप िासहला नाही. ज्यावेळी वडीलाांचे ऑपिेशन झाले 

तयावेळी माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस हॉस्पीटलमध्ये वसडलाांना भेटायला आले होते. 

माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी माझ्या वसडलाांचे दोन्ही हात पकडले व तयाांना 

साांसगतले की, मी तमुच्या सदाभाऊला मांत्री किणाि, माझ्यासाठी आमदाि व मांत्री 

होणे महतवाचे नाही. माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी मला साथ सदली व मी 

शेतकऱयाांच्या प्रश्नावि काम किीत िासहलो. तयाांचे प्रश्न माांडत िासहलो. शेतकऱयाांच्या 

प्रश्नावि आपणाला काय किता येईल यासांदभाातील अनेक जबाबदाऱया माझ्यावि 

सदल्या. तयामळेु मला माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस या माणसाांचा साथा असभमान 

आह.े तया व्यक्तीने आमचे सवा प्रश्न जाणनू घेतले. काय किता येईल यासाठी ते  
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श्री.सदाभाऊ खोत.... 

िात्रांसदवस प्रयतन किीत िासहले. तयामळेु जलयकु्त सशवाि योजना िाबसवण्यात आली. 

जसमनीचे तापमान कमी किायचे असले ति पाण्याची पातळी वाढवावी लागले. 

म्हणनू तया काळात झाडे लावण्याचा कायाक्रम हाती घेण्यात आला होता. जेथे बाांध 

असेल तथेे झाडे लावली पासहजेत. वाढते तापमान आपणाला िोखावे लागणाि आह.े 

वाढतया तापमानाला कसे िाखावे याचे सनयोजन माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी 

केले होते. तयाांना कळले होते की, परृ्थवीचे तापमान कमी किायचे असेल ति 

शेतकऱयाांना बिोबि घ्यावे लागले. गावागावत वन ससमतया स्थापन किाव्या 

लागतील. तया माध्यमातनू वाढणािे तापमान िोखावे लागेल. अशी भसूमका तयाांनी 

घेतली. म्हणनू सदाभाऊ सािखा खड्ेयातील माणसू आमदाि व मांत्री झाला तयाच े

कािण माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस सािखी माणसे आमच्या पाठीशी उभी िासहली. 

 सभापती महोदया, जगाला व दशेाला वाचवायचे असेल ति वाढतया 

तापमानासाठी शेतकऱयाांना सामावनू घ्यावे लागले. वकृ्ष लागवड  व सहिवळ सनमााण 

किण्याचे काम गावगाड्यातील शेतात िाबणािा माणसू किीत आह.े तयाांना 

शासनाकडून प्रोतसासहत किावे लागेल. याचे सनयोजन महासवकास आघाडी सिकािने 

किणे गिजेचे होते. या असधवशेनात वाढतया तापमानाची कोणतीही दखल सिकािने 

घेतल्याचे सदसत नाही. 

 सभापती महोदया, कें द्र शासनाने गांगा नदी व्यसतरिक्त दशेातील २४ िाज्य व 

दोन कें द्र शासन प्रदशेातनू वाहणाऱया १३ नद्याांचा कायापालट किण्याचा 

महतवाकाांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आह.े येतया पाच वषाात यासाठी १९ हजाि कोटी 

रुपयाांचा सनधी खचा किण्यात येणाि आह.े अशा पध्दतीने दशेात काम सरुु आह.े 

िाज्यातील नद्याांची पाते्र दसूषत झाली तयाांच े शधु्दीकिण किणािा प्रकल्प िाज्य 

शासनाने पयााविणाच्या दृष्टीने हातात घ्यायला पासहजे होता. ददुवेाने या बाबीवि ह े

सिकाि गाांभीयााने सवचाि किायला तयाि नाही. जग व दशे वाचवायचा असेल ति 

वाढते तापमान िोखण्यासाठी शेताभातात िाबणाऱया माणसाला बिोबि घ्या व तयाांना 

काबान के्रडीटचा लाभ सदला पासहजे. शेतकिी जीवसषृ्टी जीवांत ठेवत असल्यामळेु  



24-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) HHH - 343 

VVK/AKN/MMP प्रथम श्री.काांबळे 20:10 

 

 

श्री.सदाभाऊ खोत... 

तयाांना काबान के्रडीटच्या माध्यमातनू कािखानदािाांच्या सखशातील काही पैसे दणे्याचा 

सनणाय घेतला पासहजे. दशेातील व िाज्यातील शेतकऱयाांना सोबत घेऊन शासनाने 

प्रदषूण िोखण्याचे काम किावे अशी अपेक्षा व्यक्त कितो व माझे भाषण सांपसवतो.  

धन्यवाद. 

     -------- 

       या नांति श्री.बोिले.... 
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श्री.िमेशदादा पाटील (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदया, सनयम 

२५९ अन्वये माांडण्यात आलेल्या अांसतम आठवडा प्रस्तावावि बोलण्यासाठी मी उभा 

आह.े  

सभापती महोदया, शासनाने १० वषाापवूी मुांबईतील अिबी समदु्रात ित्रपती 

सशवाजी महािाजाांचे आांतििाष्ट्री दजााचे स्मािक उभािण्याचा सनणाय घेतला. तो सनणाय 

स्वागताहा आह.े अिबी समदु्रात ित्रपती सशवाजी महािाजाांचे आांतििाष्ट्रीय दजााच े

स्मािक होणे खपू गिजेचे आह.े तया स्मािला पयाटक मोठ्या प्रमाणावि भेट दतेील. 

ज्या जागेवि स्मािक होत आह ेतेथे आमचे मसच्िमाि बाांधव सपढ्यानसपढ्या मासेमािी 

किीत होते. तेथे ित्रपती सशवाजी महािाजाांचे स्मािक होणाि असल्यामळेु तयाांना 

दखेील आनांद झाला. तेथील मसच्िमाि बाांधवाांनी स्मािकासाठी सहकाया केले. 

ततकालीन मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस साहबेाांनी आम्हाला बोलावनू साांसगतले की, 

आपल्याला तेथे ित्रपती सशवाजी महािाजाांच े आांतिाष्ट्रीय दजााचे स्मािक तयाि 

किावयाचे आह.े या सांदभाात आपले काय म्हणणे आह े? तयावेळी आम्ही साांसगतले 

की, आमचे जे नकुसान होणाि आह े तयाची नकुसान भिपाई समळणाि असेल ति 

आम्ही आनांदाने ित्रपती सशवाजी महािाजाांच्या स्मािकासाठी योगदान दऊे. तेथे 

आांतििाष्ट्रीय दजााच े स्मािक तयाि झाल्यानांति पयाटक येतील. एवढेच नाही ति 

आमच्या कोळी समाजातील बाांधवाांना, मसच्िमािाांना नोकऱया समळतील, िोटे उद्योग 

सरुु किता येतील या अपेके्षने आम्ही ती मागणी मान्य केली. पिांत ुआता ित्रपती 

सशवाजी महािाजाांच्या स्मािकाच ेकाम बांद आह.े शासनाने समािकाचे काम लवकिात 

लवकि सरुु किावे, अशी आमची सवनांती आह.े  

सभापती महोदया, मुांबई शहिातील गावठाणामधील कोळीवाडे, आसदवासी 

पाड्याांना मालमत्ता किातनू सटू दणे्यासांदभाात उपसस्थत किण्यात आलेल्या लक्षवेधी 

सचूनेला उत्ति दतेाना माननीय नगिसवकास मांत्री याांनी बहृन्मुांबई महानगिपासलका 

के्षत्रातील कोळीवाडे, गावठाण, आसदवासी पाड्याांमधील ५०० चौिस फुटापेक्षा 

असधक के्षत्रपळाच्या घिाांना मालमत्ता किातनू सटू दतेा येणाि नाही असे उत्ति सदले. 
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सपढ्यानसपढ्या मुांबईत िाहणािा, मासेमािी किणािा कोळी समाज मुांबईतील आद्य 

नागरिक आहते. पिांत ु तयाांना मालमत्ता किातनू सटू समळणाि नसेल ति यापेक्षा 

दभुााग्याची गोष्ट अस ूशकत नाही. शासनाने या सांदभाात सवचाि किावा, अशी माझी 

सवनांती आह.े कोळी समाज तसेच आसदवासी बाांधव मुांबईतील मळू भसूमपतू्र असनू 

तयाांची घिे वसडलोपासजात असनू तयाांचे कुटुांब दखेील पवूीपासनू एकसत्रत िाहत 

असल्यामळेु तयाांची घिे मोठी आहते. तयामळेु मुांबईतील गावठाणामधील कोळीवाडे 

तसेच आसदवासी पाड्याांना सवशेष बाब म्हणनू मालमत्ता किातनू सदलासा दणे्यात 

यावा, अशी आमची मागणी आह.े  

सभापती महोदया, मागील अथासांकल्पात विळी डेअिीच्या जागेवि पयाटन 

कें द्र आसण आांतििाष्ट्रीय दजााचे मतस्यालय उभािण्याची घोषणा किण्यात आली 

होती. पिांत ुअद्याप ताांसत्रक बाबी पणूा झालेल्या नाहीत. केवळ मोठ्मोठ्या घोषणा 

करुन कागदी घोडे नाचसवले जातात. ज्या घोषणा किण्यात आलेल्या आहते तयाची 

प्रतयक्ष अांमलबजावणी केव्हा होणाि असा प्रश्न सनमााण झालेला आह.े तेथे 

आांतििाष्ट्रीय दजााच ेमतस्यालय उभािण्यात आले ति तेथे पिदशेी पयाटक दखेील भटे 

दतेील. तयामळेु महािाष्ट्र िाज्याला आसथाक दृष््टया फायदा होऊ शकतो. तेथे 

आांतििाष्ट्रीय दजााचे मतस्यालय झाले ति मुांबई शहिाची व एकूणच महािाष्ट्र िाज्याची 

शान वाढणाि आह.े  

सभापती महोदया, मागील दोन मसहन्याांपासनू विळी कोळीवाड्यातील 

मसच्िमाि तयाांच्या पािांपािीक व िोजगािाच्या हक्काच्या सांिक्षणासाठी कोस्टल िोड 

प्रकल्पामध्ये उभािण्यात येणाऱया पलुाच्या दोन सपलिमधील अांति ६० मीटि ऐवजी 

२०० समटि ठेवण्यात यावे यासाठी सनवेदने दऊेन उपोषणे व आांदोलने किीत आहते. 

पिांत ु शासनाकडून मसच्िमाि बाांधवाांच्या तोंडाला पाने पसुण्यात येत आहते. 

सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील सशांद ेसभागहृात उपसस्थत आहते. ते विळी येथे िाहतात. 

विळी तयाांचा मतदािसांघ आह.े आता माननीय पयााविण मांत्री श्री.आसदतय ठाकिे 
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साहबे तथेनू सनवडून आलेले आहते. आपण तेथील स्थसनक आहात, भसूमपतू्र 

आहात. मुांबई शहिातील कोळीवाडे सशवसेना पक्षासोबत आहते. पिांत ु तयाांच्यावि 

अन्याय होत असेल ति ते योग्य नाही. आपण कोळी बाांधवाांचे प्रसतसनधीतव किता. 

पिांत ुतयाांना आपल्या मागण्या पणूा किण्यासाठी मोचे काढावे लागतात, उपोषण किाव े

लागते. शासनाने कोळी बाांधवाांच्या प्रश्नाांकडे लक्ष दऊेन ते प्रश्न सोडवावेत, अशी 

माझी सवनांती आह.े  

सभापती महोदया, मुांबईतील निीमन पॉई ांट ते कफ पिेड प्रस्तासवत उड्डाण पलू 

पािांपारिक मसच्िमाि बाांधवाांचा उदिसनवााह सहिावनू घेणािा असनू हा प्रकल्प शासनाने 

िद्द किावा, अशी माझी मागणी आह.े निीमन पॉई ांट ते कफ पिेड उड्डाण पलू 

बाांधण्यात येणाि आह.े तयामळेु तेथील वसाहतींवि आसथाक दृष््टया परिणाम होणाि 

आह.े तेथे िाहणाऱया कोळी बाांधवाांच्या व मसच्िमाि बाांधवाांच्या घिाांवि सांकट येणाि 

आह.े शासनाने सदि उड्डाण पलुाचे काम िद्द किावे, अशी माझी मागणी आह.े 

शासनाने शेतकिी बाांधवाांचे ३३ हजाि कोटी रुपयाांचे कजा माफ केले. तयाच धतीवि 

मसच्िमाि बाांधवाांचे एनसीडीसी व इति बँकाांच े थकीत कजा माफ किण्यात यावे. 

मसच्िमाि बाांधवाांनी बोटींसाठी कजा घेतले होते. पिांत ु मागील दोन वषाात कोिोना 

महामािीमळेु मसच्िमाि बाांधवाांचे जीवन सवस्कळीत झाले असनू कजााच ेहपे्त थकलेले 

आहते. मसच्िमाि बाांधवाांवि मोठे आसथाक सांकट ओढवले आह.े शासन शेतकऱयाांच े

कजा माफ किते मग कोळी बाांधवाांचे कजा का माफ केले जात नाही ? कोळी बाांधव 

सपढ्यानसपढ्या मुांबईत िाहतात. शासनाने या सवषयामध्ये लक्ष घालावे, अशी माझी 

सवनांती आह.े 

सभापती महोदया, बोिीवली येथील सांजय गाांधी नॅशनल पाका मध्ये आसदवासी 

बाांधव वन सवभागाच्या जागेवि वषाानवुषे िाहत असनू तयाांची घिे तयाांच्या नावावि 

करुन तयाांना मलुभतू सोईससुवधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशी माझी सवनांती आह.े 

महािाष्ट्र शासनाने कायदा केला की, आसदवासी बाांधव ज्या जागेवि िाहतात तया 
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जागेचा ७/१२ चा उतािा तयाांच्या नावे झाला पासहजे. शासनाने ५ वषाापवूी या सांदभाात 

सनणाय घेतला. आसदवासी बाांधवाांचे प्रश्न सटुत नसल्यामळेु तयाांच्यावि मोठ्या 

प्रमाणावि अन्याय होत आह.े  

सभापती महोदया, नवी मुांबई येथे आांतििाष्ट्रीय सवमानतळ होणाि आह.े 

कोकणासाठी स्वतांत्र वधैासनक सवकास मांडळ स्थापन किण्याकरिता तातडीने सनणाय 

घेण्याची आवश्यकता आह.े कोकण वधैासनक सवकास मांडळ झाले असते ति नवी 

मुांबई आांतििाष्ट्रीय सवमानतळाचे काम लवकि पणूा झाले असते. मुांबई येथील 

आांतििाष्ट्रीय सवमानतळवि ताण येत असल्यामळेु नवी मुांबई येथे आांतििाष्ट्रीय 

सवमानतळ तयाि किण्यात येत आह.े मुांबई व उप नगिातील लोकसांख्या जवळपास 

४ कोटी आह.े डोंसबवली, पनवेल, कल्याण शहिातील लोकसांख्या वाढलेली 

असल्यामळेु तया परिसिात दखेील आांतििाष्ट्रीय सवमानतळ सनमााण किण्याची 

आवश्यकता आह.े शासनाने १० वषाापवूी तया परिसिात सवमानतळ तयाि किण्याचा 

सनणाय घेतला. सवमानतळासाठी जागा आवश्यक असल्यामळेु आगिी, कोळी 

बाांधवाांच्या जागा सांपासदत किण्यात आल्या. तसेच, गावाांचे दखेील सशफ्टींग 

किण्यात आले. आमच्या बाांधवाांची घिे सशफ्ट केलेली आहते. पिांत ुतयाांना अद्याप 

कोणतयाही सोईससुवधा उपलब्ध करुन सदलेल्या नाहीत. तेथे सवमानतळ झाले ति 

स्थासनक प्रकल्पग्रस्ताांना नोकऱया समळतील, उद्योगधांद ेसरुु किता येतील. नवी मुांबई 

येथील आांतििाष्ट्रीय सवमानतळाचे काम थाांबलेले आह.े शासनाने नवी मुांबई येथील 

सवमानतळाचे काम लवकिात लवकि सरुु किावे, अशी माझी सवनांती आह.े नवी मुांबई 

शहिात ससडकोच्या माध्यमातनू सवकास किण्यात येतो. पिवा माननीय नगिसवकास 

मांत्रयाांनी स्थासनक भसुमपतू्राांसाठी चाांगला सनणाय घेतला. मागील ५० वषाात अनेक 

पक्षाचे सिकाि सत्तेवि आले. पिांत ु तशा प्रकािचा सनणाय कोणीही घेतला नव्हता. 

माननीय नगिसवकास मांत्री श्री.एकनाथ सशांद े साहबेाांनी सनणाय घतेला की, 

प्रकल्पग्रस्ताांनी गिजेपोटी जी घिे बाांधलेली आहते तया घिाांना सटू दऊेन ती सनयसमत 
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किण्यात आलेली आहते. मी नगिसवकास मांत्री महोदयाांचे असभनांदन कितो. अद्याप 

कोणतयाही मखु्यमांत्रयाांनी हा सनणाय घेतला नव्हता. पिांत ुमाननीय नगिसवकास मांत्री 

महोदयाांनी हा सनणाय घतेल्याबद्दल मी महासवकास आघाडी सिकािचे असभनांदन 

कितो.  

सभापती महोदया, आपण मला बोलण्याची पिवानगी सदली तयाबद्दल मी 

आपले आभाि माननू माझे दोन शब्द सांपसवतो.  

----------- 

        यानांति श्री.साांगळे...... 
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 डॉ.परिणय फुके (भांडािा तथा गोंसदया स्थासनक प्रासधकािी सांस्था) : सभापती 

महोदया, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकि याांनी सनयम २५९ अन्वये 

माांडलेल्या अांसतम आठवडा प्रस्तावावि आपण मला माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी 

सांधी सदली. मी तयाबद्दल आपला आभािी आह.े  

 सभापती महोदया, सवदभाातील अतयांत महत्त्वाचा असलेल्या गोसीखदुा 

प्रकल्पाकरिता अथासांकल्पामध्ये ८५३ कोटी रुपयाांची तितदू किण्यात आली. या २५ 

हजाि कोटी रुपयाांचा हा प्रकल्प आह.े शासनाने सदि प्रकल्पाकरिता वाढीव तितदू 

केल्यास तो पणूा होऊ शकेल. हा प्रकल्प अनेक वषांपासनू िखडला असनू तयात 

पनुवासनाची अनेक कामे तसेच टेल लाईन, ट्रांक लाईनची कामे प्रलांसबत आहते. हा 

प्रकल्प असतशय मोठा आह.े हा प्रकल्प पणूा केल्यास तेथील जनतलेा मोठा सदलासा 

समळू शकतो. माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांच्या काळात तया प्रकल्पातनू पाणी 

दणे्याच्या सांदभाात असलेल्या ट्रांक लाईन्स पाईपलाईनच्या माध्यमातनू पाणी दणेाि 

होतया. सदि काम पणूा झाल्यानांति पवूा सवदभाातील सांपणूा शेतकऱयाांच्या शेतापयंत 

प्रकल्पातील पाणी पोहोचण्यास मदत होऊ शकेल. नागपिू व नागपिूमधील 

आजबूाजचु्या ग्रामीण के्षत्राांमधील साांडपाणी नाग नदीमधनू या  प्रकल्पामध्ये येत 

असते. तयामळेु तयाि होणाऱया दसूषत पाण्यामळेु आजबूाजलुा िाहणाऱया नागरिकाांना 

आिोग्याचा धोका सनमााण झाला आह.े सदि पाण्यावि सट्रटमेंट केल्यास ते सोयीच े

होऊ शकेल. नागपिू महानगिपासलकेने सन २०१० मध्ये एक डीपीआि तयाि केला 

होता. तयानसुाि ५०० एमएलडी साांडपाणी बाहिे पडत होते. तयापैकी फक्त ३०० ते 

३२० एमएलडी पाण्यावि सट्रटमेंट केली जात आह.े १०-१२ वषांमध्ये नागपिू 

शहिातील लोकसांख्या दपु्पट वाढली आह.े तयाचप्रमाणे एमएमआि रिजनमध्ये 

मोठया प्रमाणात लोकवस्तया आहते. कामठी, उमिेड नगिपरिषदाांमधील तया लोक 

वस्तयाांमधनू बाहिे पडणािे साांडपाणी कनान नदीच्या माध्यमातनू गोसीखदुा 

प्रकल्पामध्ये  जाते. या सवा गोष्टींचा सवचाि किता एसटीपीच्या माध्यमातनू एक 

डीपीआि तयाि किणे अतयावश्यक आह.े तसेच प्रतयेक गावाांमधनू येणाऱया 

साांडपाण्यावि सट्रटमेंट झाली पासहजे. ही बाब सवचािात घेता शासन आसण 

एमएमआिडीएच्या माध्यमातनू प्रतयेक सठकाणी एसटीपी प्लाांट किण्याची कायावाही  
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झाली पासहजे. मोहदा यथेे एनटीपीसीचा मोठा प्रकल्प आह.े नाग नदीवि चेक डॅम 

करुन तया माध्यमातनू ते पाणी टशािी सट्रटमेंट करुन एनटीपीसीसािख्या पॉवि 

प्लाांटकरिता वापिल्यास दसूषत पाण्यावि मोठया प्रमाणावि सट्रटमेंट होऊ शकेल. 

सवासामान्य जनता आसण शेतकऱयाांकडून  एनटीपीसी तसेच गोसीखदुा प्रकल्पाांमधील 

पाण्याचा सपण्याकरिता वापि किीत आहते. कें द्र शासनाचा असा शासन सनणाय आह े

की, पॉवि प्लाांटने इरिगशेनचे पाणी न वापिता सट्रटमेंट केलेले पाणी वापिले पासहजे. 

माननीय पयाटन मांत्री याांनी या सांदभाात बैठक घऊेन कायावाही किण्यासांबांधी आश्वासन 

सदल्याबद्दल मी तयाांचे या सनसमत्ताने आभाि मानतो.  

 सभापती महोदया, भांडािा सजल्हयात मसहला रुग्णालय आह.े अथासांकल्पात 

तेथे नवीन मसहला रुग्णालय किण्यासांबांधी घोषणा किण्यात आली. तयात सहांगोली, 

यवतमाळ, बलुडाणा तसेच साांगली या सजल्हयाांचा उल्लेख किण्यात आला. माननीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस ततकालीन मखु्यमांत्री असताना तयाांच्या काळात सदनाांक ७ जलैु, 

२०१७ िोजी भांडािा येथे १०० खाटाांचे मसहला रुग्णालय मांजिू झाले होते. तसेच 

तयाकरिता २९ कोटी रुपये मांजिू किण्यात आले होते. सदि रुग्णालयावि आतापयंत 

२२ कोटी रुपयाांचा सनधी खचा झाला असनू आणखी ७-८ कोटी रुपयाांच्या सनधीची 

आवश्यकता आह.े शासनाने यावषी तयाकरिता ७-८ कोटी रुपयाांचा सनधी मांजिू 

केल्यास यावषी सासवत्रीबाई फुले याांच्या नावाने सदि रुग्णालय सरुु किता येऊ 

शकेल. पालकमांत्री असताना आम्ही सदि रुग्णालयाचे  सासवत्रीबाई फुले रुग्णालय 

असे नामकिण केले होत.े मसहलाांकरिता चाांगले ते रुग्णालय होऊ शकेल.  

 सभापती महोदया, िेती तस्किीच्या सांदभाात दोन्ही सदनाांमध्ये वािांवाि चचाा 

केली जाते. सवा लोकप्रसतसनधी प्रतयेक वेळी आपापल्या सजल्हयामधील िेती 

तस्किीबाबत वािांवाि तक्रािी किीत असतात. ही बाब सवचािात घेता शासनाने वाळू 

धोिणामध्ये बदल केला पासहजे. मागील असधवेशनाच्या वेळी या सवषयासांबांधी 

सदनामध्ये चचाा किीत असताना माननीय सभापती याांनी असे साांसगतले होते की,  

वाळू तस्किी किणाऱयाांवि मकोका कायदा लाग ूकेला पासहजे. शासनाने वाळू  
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तस्किाांना पकडण्यासाठी सकतीही कायद ेकेले व तयाांना पकडण्याचा प्रयतन केला तिी 

ते तयातनू पळवाटा काढत असतात. तयामळेु या सांदभाात असलेली िॉयल्टी काढून 

टाकली पासहजे. याच े मळू कािण असे आह े की, महसलू आसण पोलीस 

सवभागाांमधील ५० टक्के असधकािी िेती चोिीमध्ये सहभागी असतात. उवारित ५० 

टक्के असधकािी िेतीची चोिी थाांबसवण्यासाठी कायावाही किीत असतात. या 

कािणामळेु पोलीस आसण महसलू सवभागातील सवा कामे ठप्प पडली आहते. तयामळेु 

वाळूविील िॉयल्टी बांद केली पासहजे. सावाजसनक बाांधकाम सवभाग तसेच पाटबांधािे 

सवभाग असो, तयाांच्याकडून सनसवदा काढत असताना एक टक्का सिचाजा करुन 

िॉयल्टी कपात करुन खाजगी सनवासाांकरिता असलेल्या घिाांचे नकाशे मांजिू कितेवेळी 

एक टक्का बाांधकाम कॉस्ट कपात केल्यास महािाष्ट्र शासनाला तयातनू जवळपास 

१० हजाि कोटी रुपयाांचा महसलू समळू शकतो. िाज्याला सांपणूा सजल्हयाांमध्ये 

वाळूमधनू फक्त ३ ते ४ कोटी रुपयाांचा महसलू समळत आह.े तयामळेु शासनाने िेती 

धोिणामध्ये बदल केल्यास शासनाला तयातनू ७-८ कोटी रुपयाांचा वाढीव महसलू 

समळण्यास मदत होईल.  

 सभापती महोदया, उद्योग सवभागासांबांधी साांगायचे झाल्यास भांडािा व गोंसदया 

सजल्हयातील भांडािा, तमुसि, लाखणी, साकोली, गोिेगाव सकां वा दवेिी 

तालकु्याांमधील एमआयडीसी असो, १९७० ते १९९० च्या दिम्यान मोठया प्रमाणात 

शेतकऱयाांच्या जसमनी सांपासदत करुन येथील बेिोजगाि यवुकाांना िोजगाि उपलब्ध 

व्हावेत याकरिता सवा एमआयडीसी स्थापन झाल्या होतया. तेथे मोठा जांगलचा भाग 

आह,े नवेगाव नागझीिा टायगि रिझव्हा फॉिेस्ट आह.े तया बाजलूा इको सेन्सेसटव्ह 

झोन झालेले आहते. सवा एमआयडीसी इको सेन्सेसटव्ह झोनमध्ये आल्या आहते. सन 

२०१५ मध्ये या सांदभाात वन सवभागाने हिकती व सचूना मागसवल्या होतया. पिांत ुतया 

सांदभाात कोणीही आपले मत व्यक्त केले नाही. परिणामी भांडािा आसण गोंसदया 

सजल्हयाांमधील सवा एमआयडीसींमध्ये मोठया उद्योगाांकरिता बांदी टाकण्यात आली. 

इको सेन्सेसटव्ह झोनच्या रिस्ट्रीक्शन्समळेु तेथे कोणताही मोठा उद्योग येऊ शकत  
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नाही.  परिणामी तया भागातील यवुक मोठया प्रमाणात बेिोजगाि झालेले आहते. 

तेथील भागातील बेिोजगाि यवुक नागपिू, मुांबई, पणुे येथे िोजगािासाठी जात आहते. 

तेथील भागामधील बेिोजगािाांकरिता तथेे िोजगािाची सांधी सनमााण किता यावी 

यासाठी इको सेन्सेसटव्ह झोनमध्ये आलेल्या एमआयडीसी डी नोटीफाय किण्यासाठी 

िाज्य शासनाने कायावाही केली पासहजे.  

 सभापती महोदया, ओबीसी आिक्षणासांबांधी िाज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे 

पाठपिुावा केला पासहजे. आम्ही दखेील तयासांबांधी शासनाला मदत करु. २ वषांपवूी 

ओबीसी जनगणनेसांबांधी सवधानसभा अध्यक्षाांनी सदनामध्ये एकमताने ठिाव मांजिू 

केला होता की, कें द्र शासनाकडून जातसनहाय जनगणना केली जाणाि नसल्यास ती 

िाज्य शासनाकडून केली जाईल. पिांत ु२ वषांपासनू िाज्यात ओबीसी जातीसनहाय 

जनगणनेसांबांधी कोणतीही कायावाही सरुु झाली नाही. तसेच अथासांकल्पात ओबीसी 

जातीसनहाय जनगणनेकरिता एक रुपयाची दखेील तितदू किण्यात आली नाही. अशा 

प्रकािे िाज्यातील १२ बलतुेदाि आसण १८ पगड जातीच्या लोकाांना मखुा बनसवण्याच े

काम तसेच ओबीसी समजातील लोकाांच्या डोळयात धळुफेक किण्याचे काम 

शासनाकडून होत आह.े सदनाांक १३ सडसेंबि, २०१९ िोजी सवोच्च न्यायालयाने 

ओबीसी आिक्षण िद्द केले. तयावेळी न्यायालयाने तयाकरिता आवश्यक असलेला 

इम्पीरिकल डाटा जमा किण्यास साांसगतले होते. तया सांदभाात न्यायालयामध्ये वािांवाि 

चकुीची कागदपते्र व अहवाल दऊेन न्यायालयाची सदशाभलू किण्याचे काम 

शासनाकडून किण्यात आले. परिणामी ओबीसींचे िाजकीय आिक्षण सांपषु्टात आले. 

सदनाांक ३ माचा, २०२२ िोजी ओबीसी मागासवगा आयोगाने न्यायालयामध्ये चकुीचा 

अहवाल सादि केल्यामळेु न्यायालयाने तो अहवाल िद्द केला. तयानांति ओबीसी 

आिक्षण वाचसवण्यासाठी शासनाकडून सरुु असलेली धडपड सदसावी याकरिता 

वेळकाढू धोिणासाठी सदनाांक ७ माचा, २०२२ िोजी शासनाने कायदा मांजिू करुन 

तयाद्वािे िाज्य सनवडणकू आयोगाचे असधकाि काढून ते स्वत:कडे घेतले. हा कायदा 

भसवष्यात सकतपत सटकू शकेल ह ेमला माहीत नाही. इम्पेरिकल डाटा जमा करुन  
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सवोच्च न्यायालयामध्ये सदल्यानांतिच तेथे ओबीसी आिक्षण सटकू शकेल. ही सवा 

प्रसक्रया किण्यासाठी ओबीसी आयोगाने ४३४ कोटी रुपयाांची मागणी केली होती. 

पिांत ुशासनाने तयाकरिता अथासांकल्पात एकही रुपयाची तितदू केली नाही.  

सभापती महोदया, िाज्यात पेट्रोल-सडझलेच्या दिात वाढ झाल्यानांति तया 

सविोधात महासवकास आघाडीमधील सतन्ही पक्षाांनी िाज्याांत मोठया प्रमाणात मोच े

काढले होते. िाष्ट्रीय काँगे्रस पक्षाच्या अध्यक्षाांनी तयावेळी सायकलवरुन मोचाा 

काढला होता. पिांत ुिाज्य सिकािला िाज्यातील पेट्रोल व सडझलेविील टॅक् स कमी 

किण्याची वेळ आल्यानांति शासनाने अथासांकल्पात पेट्रोल व सडझेलविील टॅक् स कमी 

एक रुपयानी दखेील कमी केला नाही. दशेात भाजपा सत्तवेि असलेल्या इति 

िाज्याांमध्ये महािाष्ट्राच्या तलुनेत पेट्रोल व सडझलेचे दि प्रती सलटि ४ ते ५ रुपयाांनी 

कमी आहते. तयामळेु महािाष्ट्राांच्या तलुनेत इति िाज्याांमध्ये मोठया प्रमाणात पेट्रोल 

व सडझेलची सवक्री होत आह.े  

 सभापती महोदया, असधवेशनामध्ये घोषणा किण्यात आली की, समदृ्धी 

एक्सपे्रस हायवे नागपिूपासनू गोंसदया व गडसचिोलीपयंत वाढसवला जाईल.  अद्याप 

समदृ्धी एक्सपे्रस हायवचेा नागपिूपासनू मुांबईपयचंा भाग िखडलेला आह.े  माननीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी तयाांच्या काळात  समदृ्धी एक्सपे्रस हायवेकरिता सांपणूा सनधी 

मांजिू केला होता. माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. पिांत ु

महासवकास आघाडी सत्तेवि आल्यानांति शासनाने समदृ्धी एक्सप्रेस हायवेचे नाव 

बदलले. स्वगीय बाळासाहबे ठाकिे आमचे आधाि स्थान व प्रेिणा स्थान होते. 

तयानांति सदि हायवचेे काम असतशय सांथ गतीने सरुु आह.े   

        यानांति श्री.गागिे... 



24-03-2022 (असधुाररत प्रत/ प्रवसद्धीसाठी िाही) KKK - 354 

PNG/AKN/MMP प्रथर् श्री.सांिळे 20:40 

 

 

डॉ.पररणय रु्के ..... 

वदिांक १ र्े २०२० रोजी या प्रकल्पाचे कंप्लीिि होणार होते, वदिांक १ र्े २०२१ 

रोजी या प्रकलपाचे लोकापाण र्खु्यर्ंत्री र्होदयांच्या हस्ते होणार होते, पण त े

लोकापाण अद्याप झाले िाही. ह ेकार् कधी पणूा होणार ह ेस्पष्ट होत िाही. या संदभाात् 

आपण काही तरी पािले उचलली पावहजेत. िडवचरोलीर्ध्य ेएअरपोटाची घोषणा 

झाली, एअरपोटासाठी जािा कोठे दणेार आहते. िडवचरोलीर्ध्य ेबहुतेक सिा जािा 

िि विभािाची आह.े तेथे एअरपोटा बांधकार्ासाठी कोठेही जािा उपलब्ध िाही. 

केिळ घोषणा ि करता कार् झाले पावहजे ह ेर्ी सांि ूइवच्ितो. र्ाझ्याकडे र्ुंबई, 

िािपरू ि पणु ेर्हाििरपावलकेतील भ्रष्ट्राचाराच्या र्ोठया याद्या र्ाझ्याकडे आहते, 

पण आता सांिण्यास तेिढा िेळ िाही. र्ुंबई र्हाििरपावलकेत होणाऱ्या हजारो 

कोटीच्या भ्रष्ट्राचाराबाबत खालच्या सभािहृात र्ाििीय विरोधी पक्ष िेते श्री.दिेेंद्र 

र्डणिीस यांिी र्ांडले आह.े तसचे तयापेक्षा जास्त विषय विधाि पररषद विरोधी पक्ष 

िेते श्री.प्रिीण दरेकर यांिी येथे र्ांडले आहते. र्ला बोलण्याची संधी वदल्याबद्दल 

धन्यिाद. 

 उप सभापती : सभािहृाची बैठक आता स्थवित होत आह.े िकु्रिार, वदिांक 

२५ र्ाचा, २०२२ रोजी सकाळी १० ते ११.४५ िाजता वििेष बैठक होईल. सदर 

बैठकीत आजच्या कार्काजाच्या क्रर्ातील प्रलंवबत असलेल्या अल्पकालीि 

चचेच्या सचूिा घेण्यात येतील. तयािंतर सभािहृाची वियवर्त बैठक दपुारी १२.०० 

िाजता भरेल. 

(सभािहृाची बैठक सायंकाळी ८.४२ िाजता, िकु्रिार, वदिांक २५ र्ाचा, २०२२ 

च्या सकाळी १०.०० िाजेपयात स्थवित झाली.) 

------- 

  

 

 


